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สารบัญ (ต่อ)  
                    หน้า 
เร่ืองด่วน 
 - ญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ ๑๘๕ คน 
เป็นผู้เสนอ) 
  ผู้อภิปราย 
  - นายสมคิด เช้ือคง         ๖๓๕ ๖๔๙ 
  - นางสาวจิราพร สินธุไพร         ๖๓๖ ๖๓๘ ๖๔๙ 
  - นายศุภชัย ใจสมุทร          ๖๔๕ ๖๔๗ ๖๔๘ 
              ๖๔๙ ๙๐๖ ๙๑๐ 
              ๙๓๗ ๙๔๔ ๙๔๕ 
                                                                                        ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๕๔ 
                                                                                               ๙๕๕ ๙๖๔ 
  - นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์        ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ 
            ๖๔๘ 
  - นายนิยม เวชกามา        ๖๔๙ 
  - นายนิคม บุญวิเศษ         ๖๕๗ ๖๗๓ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา         ๖๘๑ ๗๐๑ ๘๖๗ 
             ๘๗๓ ๘๗๘ 
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์         ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ 
              ๗๐๔ ๘๑๕ ๘๒๖ 
              ๙๑๕ ๙๑๗ ๙๑๘ 
           ๙๖๕ ๑๐๐๒ 
  - นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์                 ๗๐๑ ๗๐๒ 
  - นายไพบูลย์ นิติตะวัน          ๗๐๒ ๗๐๔ ๗๐๕ 
  - นายวิรัตน์ วรศสิริน          ๗๐๕ ๗๐๖ ๗๑๐ 
            ๗๑๒ 
  - นายรังสิกร ทิมาตฤกะ         ๗๐๙ ๙๔๐ ๙๔๑ 
            ๙๔๘ 



๒ 
 

หน้า 
  ผู้อภิปราย 
  - นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์         ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๒๒ 
              ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ 
                     ๗๙๖ ๘๗๖ 
  - นายสาธิต ปิตุเตชะ        ๗๓๘ 
  - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์       ๗๔๒ 
  - นายพิจารณ์ เชาวพัฒนพงศ์         ๗๖๖ ๗๘๐ ๗๘๒ 
             ๗๘๔ ๗๘๖  
  - นายนิโรธ สุนทรเลขา          ๗๙๙ ๘๐๐ ๘๑๖ 

     ๘๑๙ ๘๒๑ ๘๘๔ 
  - นายวีระกร ค าประกอบ         ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๑๗ 
                    ๘๑๘ 
  - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม         ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๕ 
  - นายสิระ เจนจาคะ        ๘๐๓ 
  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม        ๘๑๙ ๘๒๑ 
  - นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ      ๘๒๑ 
  - นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร         ๘๔๒ ๘๕๒ ๘๕๔ 
              ๘๕๕ ๘๕๙ ๘๖๐ 
              ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๔ 
              ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๘๔ 
              ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๙ 
  - นายสายัณห์ ยุติธรรม          ๘๕๔ ๘๖๐ ๘๖๑ 
  - นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก        ๘๖๒ ๘๖๓ 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล        ๘๗๘ ๘๘๗ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์       ๘๙๐ 
  - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์         ๘๙๗ ๙๐๗ ๙๑๑ 
              ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๙ 
                     ๙๒๒ ๙๒๓ 



๓ 
 

                                                                                       หน้า 
  - นายธีรัจชัย พันธุมาศ          ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗  
  - นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ         ๙๓๓ ๙๓๘ ๙๔๓ 
              ๙๔๖ ๙๔๘ ๙๕๐ 
              ๙๕๓ ๙๕๕ ๙๕๖ 
                                                                                              ๙๖๓ 
  - นายซูการ์โน มะทา          ๙๓๘ ๙๔๒ ๙๔๙ 
                     ๙๕๕ ๙๖๔ 
  - นายคารม พลพรกลาง       ๙๕๒ 
  - นายสนอง เทพอักษรณรงค ์               ๙๖๓ 
  - นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน         ๙๖๕ ๙๗๐ ๙๗๑ 
            ๙๗๓ 
  - นายชัยชนะ เดชเดโช         ๙๖๙ ๙๗๐ 
  - นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์       ๙๗๒ 
  - นายอนุทิน ชาญวีรกูล       ๙๗๖ 

 
 

-------------------- 



๖๓๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๑๔/๑ 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ของวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง ได้ขึ้นบัลลังก์
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก่อนท่ีจะได้
เชิญท่านสมาชิกท่ีแจ้งความจ านงท่ีจะอภิปราย ขออนุญาตแจ้งเรื่องสรุปเวลาการอภิปราย
การพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลดังนี้ 
ระยะเวลาการอภิปรายท่ีใช้ไปท้ังหมด ๒๕ ชั่วโมง ๔๗ นาที ๓๔ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ใช้เวลาไปท้ังหมด ๒๑ ชั่วโมง ๒๙ นาที ๓๑ วินาที คงเหลือ ๑๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
๒๙ วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไป ๒๙ นาที ๓๖ วินาที คงเหลือ ๒ ชั่วโมง 
๒๔ วินาที คณะรัฐมนตรีใช้เวลาไป ๒ ชั่วโมง ๕๕ นาที ๑๖ วินาที ส่วนประธานใช้เวลาไป 
๕๓ นาที ๑๑ วินาที จึงขอให้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบนะครับ ผมขอรายชื่อผู้ท่ีจะอภิปราย
ด้วยครับ เชิญครับ 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี )  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ผม นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่องเวลาก็เข้าใจตรงกันกับท่านประธานท่ีแจ้งนะครับ ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็รักษาเวลา
แล้วก็อยู่ในกติกา แล้วก็คิดว่าเวลาต่าง ๆ คงไม่ล่วงเลยไป แต่เรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้  
เราเริ่มเช้า ผมเข้าใจว่าทางคณะรัฐมนตรียังไม่ขึ้นมาเลย ท่านประธานก็กรุณาเชิญด้วย 
นะครับ ผมทราบว่าฟังในรถก็ได้ อะไรก็ได้ แต่ว่าโดยภาพแล้วผมว่ามันไม่น่าจะสวยงาม 
ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  รัฐมนตรี
บางส่วนท่านก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ แต่ว่าก็อยู่ห้องข้างหลังบัลลังก์ซึ่งก็คงจะเฝ้าติดตาม
การอภิปรายของท่านสมาชิกอยู่แล้วนะครับ มีท่านสมาชิกแจ้งความจ านงอภิปรายนะครับ
ตอนนี้ ๒ ท่าน ท่านแรกคือ นางสาวจิราพร สินธุไพร ๔๐ นาที ตามด้วยท่านนิคม บุญวิเศษ 
๖๐ นาที เชิญนางสาวจิราพร สินธุไพร ครับ 
 



๖๓๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๑๔/๒ 
 
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร ้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานที ่ เคารพ ดิฉัน 
จิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๕ พรรคเพื่อไทย ดิฉัน 
กราบเรียนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจการท างานของรัฐบาลแล้วยังเป็น
การท าหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับทุกชีวิตที่ต้องสูญเสีย ทุกชีวิต  
ที ่ต ้องทนทุกข์ทรมานจากการบริหารราชการแผ่นดินที ่ล ้มเหลว ผิดพลาด บกพร่อง 
อย่างร้ายแรงของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและในการอภิปรายครั้งนี้ดิฉันจะพาดพิงไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตลอดการอภิปราย ---------------- 
 
               - ๓๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๑๕/๑ 
 
ท่านประธานที่เคารพคะ ความจริงแล้วคนอย่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้คู่ควรท่ี
จะให้สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจขับไล่ถึง ๓ ครั้ง และดิฉัน
ขอให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั ้งนี ้เป็นครั ้งสุดท้ายค่ะ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นบิดาแห่งเผด็จการราชการรวมศูนย์ เคยชินแต่การบริหาร
กองทัพ เคยชินกับการใช้มาตรา ๔๔ วันนี้ท่านมีทั้ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั้ง ศบค. รวบอ านาจ 
เอากฎหมายทั้ง ๔๐ ฉบับมาไว้กับตัวเอง อ้างว่าเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติโควิด-๑๙ 
(COVID-19) แต่ท่านประธานที ่เคารพคะ อ านาจต้องมาพร้อมกับความสามารถและ 
ความรับผิดชอบ แต่วันนี ้พลเอก ประยุทธ์ได้พ ิส ูจน์แล้วว ่าต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
มันเกินความสามารถของท่านค่ะ วันก่อน พลเอก ประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลนี้ต้องเจอกับวิกฤติ
ซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยเจอ ก็เป็นธรรมดาบ้างที่อาจจะบริหารแบบทุลักทุเล แต่ท่าน  
อย่าลืมค่ะว่าตอนที่ท่านทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องเจอทั้งวิกฤติไข้หวัดนก 
เจอทั้งวิกฤติซาร์ส (SARS) เจอทั้งสึนามิ ซึ่งเป็นวิกฤติที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาก่อน
เช่นกัน แต่ก็สามารถบริหารจัดการจนกลายเป็นประเทศต้นแบบโลก ประกาศไม่รับบริจาค
แล้วยังกลายเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นด้วย ที่ส าคัญตอนที่เกิดโรคระบาด
ไข้หวัดนก เกิดโรคซาร์ส (SARS) ท่านอดีตนายกทักษิณใช้เพียงแค่ พ.ร.บ. โรคติดต่อ 
ก็สามารถจัดการหยุดวิกฤติได้แล้ว แต่พลเอก ประยุทธ์มีทั ้ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั ้ง ศบค. 
สบส. รวบอ านาจทุกอย่างไว้กับตัวเองแต่กลับบริหารล้มเหลว เชื ่องช้า เกิดนโยบาย  
ทราบแล้วเปลี่ยน สร้างความสับสนให้กับประชาชนจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โควิด-๑๙ (COVID-19) ในช่วงเริ่มต้นของประเทศไทยดีกว่าหลายประเทศมากค่ะ แต่ พลเอก 
ประยุทธ์ก็รอกินแต่บุญเก่าท่ีรัฐบาลชุดท่ีผ่านมาได้วางระบบสาธารณสุขเอาไว้อย่างแข็งแกร่ง 
ท่านไม่ได้วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็พาประเทศเดินทางถึงจุดวิกฤติจนสาธารณสุข
ไทยล้มเหลว เศรษฐกิจพังพินาศ ข้อสั่งการมติคณะรัฐมนตรีกลายเป็นเพียงแค่วาทกรรม 
ที่เชื่อถือไม่ได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศด้วยนโยบายกลืนน ้าลายตัวเอง 
เมื่อวันก่อน พลเอก ประยุทธ์บอกว่าท่านมีสมองเพียงน้อยนิด แต่ดิฉันว่าอย่างน้อยท่านก็
ฉลาดอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ คือเรื่องไหนที่สังคมสงสัยมาก ๆ มีหลักฐานมัดตัวท่าน ท่านก็จะไม่
ตอบชี ้แจงเองเพราะรู ้ว ่าต ัวเองไม่เหลือเครดิตอะไรแล้วให้ข้าราชการมาแถลงข่าว 



๖๓๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๑๕/๒ 
 
ตอบค าถามแทนส่วนตัวเองตอบเพียงว่าสวดมนต์ทุกวันไม่มีวันโกง ท่านนายกรัฐมนตรี  
เคยได้ยินค าว่า มือถือสากปากถือศีลไหมคะ สิ ่งที ่ท่าน ส.ส. ประเสริฐ จันทรรวงทอง 
อภิปรายไปเพื ่อจะชี ้ว ่าท่านมีพฤติกรรมที ่ส ่อไปในทางทุจริต ประชาชนทั ้งประเทศ  
รอฟังค าตอบว่าท่านทุจริตจริงหรือไม่ถ้าท่านไม่ได้ท าก็ต้องงัดหลักฐานมาชี้แจงไม่ใช่มาอ้าง
การสวดมนต ์บ ังหน ้า ประเด ็นว ัคซ ีนซ ิโนแวค (Sinovac) ส ิ ่ งท ี ่  พลเอก ประย ุทธ์   
และท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินต้องตอบสภาและตอบพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็คือ
ประเด็นท่ี ๑ ดิฉันขอสไลด์แรกนะคะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ฝ่ายปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมควบคุมโรคขออนุมัต ิการซื ้อวัคซีนเมื ่อวันที ่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที ่จ  านวน  
๑๐.๙ ล้านโดส ตกราคา ๑๗ เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโดส แต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณ 
ที ่จะซื ้อไม่พอก็เลยต้องไปขอใช้เง ินจากงบกลางผ่านคณะกรรมการกลั ่นกรองเง ินกู้  
ทางคณะกรรมการก็มีมติว่าอนุมัติให้ซื้อได้ แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าการซื้อวัคซีนอย่าซื้อยี่ห้อเดียว 
ให้ซื้อยี่ห้ออื่นท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด (COVID) สายพันธ์ุใหม่ควบคู่ไปด้วย ค าว่า
ควบคู่ ก็คือต้องซื้อแบบทูอินวัน (2 in1) ต้องไม่ซื ้อแบบเดียว หนังสือส านักงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงการคลัง หนังสือของ สตง. ต่างก็บอกว่าให้ยึดมติของคณะกรรมการ
กลั่นกรองเงินกู้อย่างเคร่งครัด ขีดเส้นใต้ค าว่า อย่างเคร่งครัด นะคะ แต่ปรากฏว่าอยู่ดี ๆ มติ 
ครม. ก็พลิกล ามามีมติให้ซื้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ทั้งหมดแค่ประเด็นนี้ท่านก็ผิดเต็ม ๆ 
แล้วนะคะ ท าผิดโดยไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ไม่ท าตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ ไม่ท าตามความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินท่ีบอกว่า ให้ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้อย่างเคร่งครัด มันแสดง
ถึงพฤติกรรมท่ีไม่ตรงไปตรงมาและส่อไปในทางทุจริต เร่ืองนี้ท่านต้องชี้แจงให้ชัดค่ะ --------- 
 
              - ๓๑๖/๑ 
 
 



๖๓๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๑๖/๑ 
 
แล้วที ่ผ ่านมาหนังสือพิมพ์ช ื ่อด ังของสหรัฐอเมริกาอย่าง เดอะวอชิงตันโพสต์ (The 
Washington Post) ก็ยังได้เคยเผยแพร่ข่าวว่าบริษัท ซิโนแวคไบโอเทคเคยมีประวัติติด
สินบนเจ้าหน้าท่ี แบบนี้ดิฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าท่ี พลเอก ประยุทธ์และพวกไม่ยอมซื้อวัคซีนของ
สหรัฐอเมริกาอย่างโมเดอร์นา (Moderna) ไฟเซอร์ (Pfizer) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(Johnson & Johnson) แต่แรกเพราะไม่ได้เงินทอน ไม่ได้ค่าคอมมิชชัน (Commission)  
ใช่หรือไม่ เพราะสหรัฐเขามีกฎหมายที่เรียกว่าฟอร์ริน คอร์รัปต์ แพร็กทิซ แอกต์ (Foreign 
Corrupt Practices Act) เป็นกฎหมายที่ห้ามบริษัทอเมริกา บริษัทนายหน้าตัวแทนของ
อเมริกา หรือบริษัทลูกของสหรัฐอเมริกาจ่ายเงินสินบนหรือค่าคอมมิชชัน (Commission) 
เพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่ พลเอก ประยุทธ์ ถึงไม่ยอมซื้อจากบริษัทเหล่านี้แต่แรก แบบนี้จะให้
คิดว่าการซื้อขายซิโนแวค (Sinovac) บริสุทธิ์ผุดผ่องได้อย่างไร วันก่อนท่าน ส.ส. ไชยา 
พรหมา จังหวัดหนองบัวล าภู เอาจ านวนวัคซีนในไทยมาแสดงต่อสภา ท าให้เราเห็นว่า 
ทุกวันนี้วัคซีนดี ๆ อย่างชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่ประชาชนได้ฉีดก็มีแต่วัคซีนที่ได้รับ
บริจาคมาทั ้งนั ้นค่ะ เพราะตอนเอกชนจะขอน าเข้าวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา 
(Moderna) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ท่านก็ยื ้อเวลาอ้างว่า
วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) และชนิดอื่น ๆ เข้าไทยไม่ได้เพราะตลาดเป็นของผู้ขายเลย
เจรจาไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะ เพราะกลายเป็นว่ามันเป็นคนละมาตรฐาน
กับซิโนแวค (Sinovac) วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ตลาดไม่ได้เป็นของผู้ขาย แต่ผู้ซื้อเป็นของ
ผู ้ขายค่ะ เลยมีพฤติกรรมการซื ้อท่ีประหลาดผิดกับยี ่ห้ออื ่นแบบนี ้ ที ่ส  าคัญในวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นห้วงเวลาที่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (Virus 
COVID-19)สายพันธุ์เดลตา (Delta) เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทยแล้ว หลายประเทศก็ได้
ปรับแผนการน าเข้าและฉีดวัคซีนใหม่แล้ว เขายกเลิกหรือลดการใช้วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 
และหันไปสั่งชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) แทน พลเอก ประยุทธ์ได้อ่านข่าวบ้างหรือเปล่า 
ว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเหมือนกันกับไทยประกาศไม่นับคนฉีด
วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ในระบบ แต่เขานับเฉพาะคนท่ีติดไฟเซอร์ ((Pfizer) ฉีดโมเดอร์นา 
(Moderna) ส่วนมาเลเซียก็ประกาศยกเลิกการใช้ซิโนแวค (Sinovac) หันไปพึ ่งวัคซีน
ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) หลังเชื้อกลายพันธุ์ระบาด แม้แต่ ผอ. ศูนย์ควบคุมโรคระบาด 



๖๔๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๑๖/๒ 
 
ของจีน ประเทศที ่ผลิตวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เองแท้ ๆ ก็ออกมายอมรับตั ้งแต่  
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วว่ากังวลถึงประสิทธิภาพของซิโนแวค (Sinovac) ในการ
ป้องกันสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะต ่าและต้องใช้วัคซีนแบบอื่นควบคู่ด้วย ท่านประธานที่เคารพคะ 
ประเทศจ ีนเขาย ังไม ่ม ั ่นใจในว ัคซ ีนของต ัวเองเลยค ่ะ แล ้วท  าไมท ่านถ ึงม ั ่นใจ 
สั่งซื ้อซิโนแวค (Sinovac) เข้ามาอีก ทั ้ง ๆ ที ่ประเทศไทยเริ ่มมีสายพันธุ์เดลตา (Delta) 
ตั ้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ที ่ผ ่านมาแล้วค่ะ ผอ. ศูนย์ควบคุมโรคของประเทศจีน 
เขาก็ออกมาให้ข่าวแล้ว แต่ท่านก็ยังดึงดันมีมติ ครม. วันท่ี ๖ กรกฎาคมเดินหน้าซื้อต่อ 
แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ก็กระหน ่าหาซื้อเพิ่มอีก ๑๒ ล้านโดส มันจะตะบี้ตะบันซื้ออะไร
กันนักหนาคะ ท่านไม่ต้องมาว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าด้อยค่าวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 
สุดรักสุดหวงของท่าน ท่านต่างหากที ่ก าลังด้อยค่าชีวิตคนไทยด้วยการซื้อวัคซีนที่ไม่
หลากหลายไม่เพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ให้กับประชาชน 
ท่านประธานที่เคารพคะ ประเด็นที่ ๒ ที ่ พลเอก ประยุทธ์ต้องตอบประชาชน วันนี้ค่ะ 
เขาสงสัยว่าส่วนต่างเงินที ่ซ ื ้อซิโนแวค (Sinovac) หายไปไหน เงินทอนมีจริงหรือไม่  
ท่านต้องตอบประเด็นนี้ให้ชัด ๆ ตอนที่มีการอนุมัติเงินตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข  
ฝ่ายบริหารโดย พลเอก ประยุทธ์ได้อนุมัติเงินให้ซื้อวัคซีนจ านวน ๑๐.๙ล้านโดส ในวงเงิน
งบประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ตกราคาโดสละ ๑๗ เหรียญสหรัฐ ประเด็นนี้จริงใช่หรือไม่ 
ถ้าจริงค่ะการมาตีกรรเชียงตอบว่าฝ่ายปฏิบัติไปเจรจามาได้ราคาถูกกว่าที่ตั้งไว้ถือเป็นผลงาน
ของรัฐบาล นี่ไม่ใช่สิ่งท่ีสภา ไม่ใช่ส่ิงท่ีประชาชนอยากได้ยินค่ะ ท่านจะบอกว่าไปต่อรองได้ถูก
กว่า ได้ราคา ๙ เหรียญ หรือ ๘.๙ เหรียญต่อโดส หรือราคาเท่าไรก็ตามมันก็ยิ่งชัดเจนว่ามี
ส่วนต่างของราคาวัคซีนที่ซื้อกับวงเงินท่ีอนุมัติไปใช่หรือไม่จุดนี้ล่ะค่ะท่ีคนเขาสงสัย  
   ท่านประธานท่ีเคารพ จากตารางนี้ท่านประธานเห็นตัวเลขท่ีมีข้อพิรุธเหมือน
ดิฉันไหมคะ ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าการให้สั่งซื้อซิโนแวค (Sinovac) ท้ัง ๕ ครั้งเป็นการอนุมัติให้
ซื้อในราคาโดสละ ๑๗ ดอลลาร์ทุกครั้งค่ะ การซื้อครั้งท่ี ๑ จากในตารางให้ซื้อวัคซีนซิโนแวค 
(Sinovac) อนุมัติให้ซื ้อในราคา ๑๗ เหรียญต่อโดส แต่ซื ้อจริงบอกว่าซื ้อราคาโดสละ  
๑๗ เหรียญ --------------------------------------------------------------------------------- - ๓๑๗/๑ 
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อันนี้ไม่มีปัญหา การซื้อครั้งที่ ๒ คณะรัฐมนตรีอนุมัติในราคา ๑๗ เหรียญต่อโดสเหมือนเดิม
ค่ะ แต่ซื้อจริงบอกว่าซื้อในราคา ๑๕ เหรียญต่อโดส อันนี้ดิฉันไม่เชื ่อค่ะ ถ้าซื้อในราคา  
๑๕ เหรียญต่อโดสจริง ครม. ก็ต้องอนุมัติในราคา ๑๕ เหรียญต่อโดส การซื้อครั้งที่ ๓ ค่ะ 
ครม. อนุมัติอีกค่ะในราคา ๑๗ เหรียญต่อโดสหลอดเหมือนกัน ซื ้อจริงบอกว่าซื ้อราคา  
๑๔ เหรียญต่อโดส อันนี้ดิฉันสงสัยนะคะ ถ้าซื้อราคา ๑๔ เหรียญต่อโดส แล้วท าไมถึงต้องมา
ขอให้ ครม. อนุมัติในราคา ๑๗ เหรียญต่อโดส การซื้อครั้งที่ ๔ เหมือนเดิมค่ะ ครม. อนุมัติ 
ในราคา ๑๗ เหรียญต่อโดส แต่ซื้อจริงราคา ๙.๕ เหรียญต่อโดส อันนี้ก็ยิ่งแปลกค่ะ ซื้อใน
ราคาที่ต ่าถึง ๙.๕ เหรียญต่อโดส แต่มาขออนุมัติสูงถึง ๑๗ เหรียญต่อโดส การซื้อครั้งที่ ๕ 
ครม. อนุมัติในราคาเท่าเดิมอีกเช่นกัน ๑๗ เหรียญต่อโดส ซื้อจริงราคา ๘.๙เหรียญต่อโดส
หรือ ๙ เหรียญต่อโดส (Dose) ตามที่ทางท่านประเสริฐได้เคยชี้แจงอันนี้ก็ยิ่งน่าสงสัยถ้าซื้อ
ในราคา ๘.๙ เหรียญต่อโดสหรือ ๙ เหรียญตามท่ีเคยได้ชี้แจง ค าถามคือว่าท าไมมาขออนุมัติ
ในวงเงิน ๑๗ เหรียญต่อโดส (Dose) จะโดนอีกครั้งค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพโดยหลักการค่ะ 
ถ้าจะซื้อในราคาใดก็ต้องขออนุมัติในราคานั้น ท่านต้องไปเจรจาตกลงราคามาก่อน ได้ราคา
เท่าไรก็มาขออนุมัติในราคาเท่านั้นค่ะ สมมุติได้เจรจาได้โดสละ ๑๐ บาท ก็ต้องมาขออนุมัติท่ี
โดสละ ๑๐ บาท ไม่ใช่มาขอเผื่อเป็นโดสละ ๒๐ บาท มันไม่มีในโลกท่ีจะมาขอเงินเกินราคาท่ี
ซื้อจริงทุกครั้ง และถ้าดูในตารางจะเห็นว่าราคาของวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ยิ่งซื้อราคายิ่ง
ลดลงเรื่อย ๆ ค่ะ เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคมท่ีผ่านมาท่านรองนายกอนุทินมาชี้แจงต่อสภาเองว่า
ราคาที่ซื้อซิโนแวค (Sinovac) ยิ่งซื้อเป็นจ านวนมากราคาก็ยิ่งถูกลง ถ้าท่านประธานสังเกต
จะเห็นว่าการซื้อในล็อต (Lot) หลัง ๆ ราคาซื้อขายวัคซีนเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนท่ีผ่าน
มาแล้ว จาก ๑๗ เหรียญต่อโดสเป็น ๑๕ เหรียญต่อโดสเป็น ๑๔ เหรียญต่อโดส ขยับมาเป็น  
๙.๕ เหรียญต่อโดส แล้วก็เป็น ๘.๙ เหรียญต่อโดส ตามล าดับอันนี้ดิฉันยึดตามราคาที่ท่าน
รองนายกรัฐมนตรีชี ้แจงไปวันนั้นนะคะ แต่ ครม. ยังอนุมัติในวงเงินเดิมคือโดสละ ๑๗ 
เหรียญทุกครั้ง แล้วแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนสงสัยได้ยังไงคะว่าจงใจให้ส่วนต่างในราคา  
ซื ้อขายวัคซีนทุกครั ้ง ด ังนั ้นดิฉ ันไม่เชื ่อว ่าท่านซื ้อตามราคาจริงที ่อ ้างว่าไปเจรจา 
ได้ราคาท่ีถูกลงกว่าวงเงินอนุมัติ แต่ดิฉันเช่ือว่าท่านซื้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) โดสละ ๑๗ 
เหรียญทุกครั ้ง รวมการซื ้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ๕ ครั ้ง จ านวน ๑๘.๕ ล้านโดส 
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เป็นเงินท่ี ครม. อนุมัติ ๕,๕๖๒ ล้านบาทเศษ และเป็นราคาจัดซื้อจริง ๓,๙๕๙ ล้านบาทเศษ  
ค ิด เป ็นเง ินส ่วนต ่างของวงเง ินท ี ่  ครม. อน ุม ัต ิก ับราคาท ี ่ จ ัดซ ื ้อจร ิ งประมาณ  
๑,๖๐๐ ล้านบาทเศษ เงินจ านวน ๑,๖๐๐ ล้านบาทเศษ คือจ านวนเงินที่คนสงสัยว่าเป็น 
เงินทอนครม. อนุมัติวงเงินเกินจริงไว้สูงขนาดนี้ แล้วจะไม่ให้สงสัยได้ยังไงคะว่าท่านจงใจให้มี
ส่วนต่างราคาเพื่อเป็นเงินทอน ประเด็นนี้ พลเอก ประยุทธ์ และท่านรองนายกรัฐมนตรี
อนุทินยังไม่ได้ตอบสภาให้ชัดเจนนะคะ พลเอก ประยุทธ์ ถามใจตัวเองดูว่าถ้าเป็นเงินของ
ท่าน ท่านจะยังซื้อแบบนี้อยู่หรือเปล่า ส่วนท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องท าให้คนมั่นใจว่า
การซื้อขายโปร่งใส ตรงไปตรงมา อย่าท าให้คนรู้สึกว่าท่านเกิดที่ซิโน-ไทย แต่ไปเติบใหญ่ท่ี 
ซิโนแวค (Sinovac) ที่ส าคัญค่ะ เมื ่อเทียบราคาซิโนแวค (Sinovac) ที่ไทยซื้อกับราคาท่ี
ประเทศอื่นซื้อก็ปรากฏว่าเราซื้อในราคาที่แพงกว่าประเทศอื่น ในตารางราคาของประเทศ
ต่าง ๆ ที่พอจะหามาได้เป็นราคาวัคซีนที่ไม่รวมค่าบริการจัดการค่ะ ปรากฏว่าประเทศ
อินโดนีเซียซื้อในราคาประมาณ ๔๔๐บาทต่อโดส อินเดียซื้อในราคา ๔๓๙ บาทต่อโดส 
ฟิล ิปปินส์ซ ื ้อในราคา ๔๒๖ บาทต่อโดสค่ะ แต ่ประเทศไทยซื ้อในราคาประมาณ  
๕๔๒.๕๐ บาทต่อโดส ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ปรากฏใน ครม. ที่มติครม. อนุมัติวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ นะคะ ค าถามก็คือว่าท าไมไทยต้องจ่ายแพงกว่าประเทศอื ่นอยู ่ราว  
๑๐๐ บาทต่อโดส วันนี ้ร ัฐบาลซื ้อซิโนแวค (Sinovac) มาแล้ว ๒๐ ล้านโดส ลองเอา  
๑๐๐ คูณเข้าไปค่ะก็เท่ากับว่าส่วนต่างที ่ประเทศไทยจ่ายแพงกว่าประเทศอื ่นก็ราว  
๒,๐๐๐ ล้านบาท --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๑๘/๑ 
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ท่านประธานที ่เคารพคะ ทั ้งประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์  
เป็นประเทศที่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้เข้า 
เพราะบอกว่าซื้อกับบริษัทโดยตรงจะถูกกว่า แต่นี่คืออะไรค่ะ โคแวกซ์ (COVAX) ก็ไม่ไดเ้ข้า 
พอมาซื้อเองโดยตรงก็ยังแพงกว่าประเทศอื่นอีก ดังนั ้นถ้าจะให้สิ ้นความสงสัย พลเอก 
ประยุทธ์ต ้องเอาหลักฐานมาแสดง วันนั ้นท่านชี ้แจงว่าไม่ม ีใบสัญญามีแค่ใบสั ่งซื้อ 
แต่ประเด็นก็คือเนื่องจากองค์การเภสัชกรรมบอกว่าเป็นคนจ่ายเงินให้กับบริษัท ซิโนแวค  
ไบโอเทค จ ากัด แทนกรมควบคุมโรค ดังนั้นวันนี้ดิฉันจะให้ท่านเอาเอกสารดังต่อไปนี้มา
ชี้แจงต่อสภา เอกสารอันแรก คือท่านต้องเอาหลักฐานการจ่ายเงินที่กรมควบคุมโรคจ่าย
ให้กับองค์กรเภสัชกรรม และ ๒. ต้องเอาหลักฐานการจ่ายเงินขององค์การเภสัชที่จ่ายใหก้ับ
บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จ ากัด ทุกครั ้งที ่มีการสั ่งซื ้อเอามาแสดงต่อสภาให้หมดค่ะ  
ท่านประเสริฐเอารายละเอียดราคาซื้อขายวัคซีนมาแสดงให้ดูครบทั้ง ๕ ครั้ง ถ้าท่านจะ
โต้แย้งข้อกล่าวหาก็ต้องน าหลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้งมาแสดงต่อสภา จะมาแสดงหลักฐาน
แค่ใบสั่งซื้อครั้งเดียวไม่ได้ แล้วอย่ามาอ้างว่าหลักฐานเหล่านี้เปิดเผยไม่ได้ค่ะ เพราะเป็น 
การโอนเงินงบประมาณจากภาษีประชาชน เป็นงบประมาณแผ่นดินไปซื้อ ดังนั้นมันไม่ใช่
สัญญาระหว่างประเทศ มันเป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐภายในประเทศไทยเอง 
ท าไมจะเปิดเผยไม่ได้ แล้วที่อ้างว่าเงินที่เหลือโอนเข้างบประมาณแผ่นดินไปช่วยเหลือพี่นอ้ง
ประชาชน แบบนี้ตอบง่ายเกินไปค่ะ ถ้าท่านยืนยันว่าไม่มีเงินทอนจากส่วนต่างเข้ากระเป๋า
ใคร ท่านต้องเอารายละเอียดการโอนเงินของกรมควบคุมโรคและองค์การเภสัชกรรมมา
แสดงให้หมด ไม่อย่างนั้นไม่มีใครเชื่อท่านค่ะ  
   ประเด็นที่ ๓ ที่อ้างว่าเป็นการท าสัญญาแบบจีทูจี (G2G) ท่านก็ยังไม่ได้ตอบ
ท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง ของพรรคเพื่อไทยให้ชัดเจน ว่าสรุปแล้วการซื้อวัคซีนซิโนแวค 
(Vaccine Sinovac) เป็นแบบจีทูจี (G2G) เก๊หรือไม่ เพราะท่านประเสริฐมีหลักฐานเอกสาร
ที่ชี้ชัดว่าการซื้อขายซิโนแวค (Sinovac) มีการช าระภาษี จึงเท่ากับว่าเป็นสัญญาระหว่าง
เอกชนกับเอกชน ถ้าเป็นจีทูจี (G to G) จริงจะไม่มีการช าระภาษีแน่นอน การที่ท่านอนุทิน
มาตอบค าถาม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ยืนยันว่าเป็นการซื้อขายแบบจีทูจี (G to G) แต่มันก็ 
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ยังไม่ท าให้หายความสงสัยได้ ถ้าจะท าให้คนไม่กังขากับสัญญานี ้ก ็ต ้องเอาหลักฐาน  
มาแสดงกับสภา ท่านประธานที่เคารพค่ะ วันนี้เจ้าของภาษีเขาอยากรู้รายละเอียดการซื้อของ 
ของท่านว่าสรุปแล้ว ท่านได้ส่วนต่างได้เงินทอนจริงหรือไม่ อย่าลืมว่าเงินค่าวัคซีนคือภาษี
ของประชาชน ถ ้าเจ ้าของภาษีอยากรู ้ท ่านก็ต ้องแสดง พลเอก ประยุทธ ์ ก ับรอง
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ท่านไปตกลงกันเองว่าใครจะตอบหรือจะมาตอบทั้ง ๒ คน เพราะท่าน
ต้องร่วมกันรับผิดชอบกับความผิดนี้ ถ้าวันนี้ท่านไม่ตอบหรือตอบแล้วไม่ชัดเจนดิฉันจะฟันธง
ว่าท่านมีการทุจริตค้าความตาย หากินบนซากศพ และคราบน ้าตาของประชาชน ถ้าท่านไม่
ตอบก็ให้ท่านดูปากดิฉันค่ะ พูดหยุดโกงค่ะ และรอพรรคเพื่อไทยยื่นด าเนินคดีกับท่านกับ 
ป.ป.ช. ได้เลย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคมที่ผ่านมา ท่านอนุทินยังกล้ามาตอบกับสภาอีกว่าราคา
กับความปลอดภัยของประชาชนมันเทียบกันไม่ได้ ต่อให้ต้องซื้อวัคซีนในราคาที่แพงกว่านี้  
ถึงต้องใช้เงินเยอะกว่านี้เท่าไรท่านก็ต้องท า ฟังดูดีนะคะ แต่อย่างนั้นช่วยตอบหน่อยค่ะว่า
แล้วท าไมตอนที่ต้องเข้าโคแวกซ์ (COVAX) รัฐบาลท่านกลับบอกว่าต้องจ่ายแพง แถมเลือก
วัคซีนไม่ได้ ไม่คุ้มค่ากับเงินท่ีจะเสียไป สู้ไปเจรจาซื้อกับบริษัทโดยตรงดีกว่า สุดท้ายประเทศ
ไทยกลายเป็นชาติเดียวในอาเซียน (ASEAN) ที่ตกขบวนโคแวกซ์ (COVAX) แต่ปรากฏว่า 
พอเจรจาซ ื ้อโดยตรงก ็ด ันเล ือกอย ู ่แค ่ซ ิ โนแวค ( Sinovac) ก ับแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) เป็นหลัก ท่านไม่ต้องมาแก้ตัวว่าวันนี้มีหลายประเทศที่เข้าร่วมโคแวกซ์ 
(COVAX) ก็ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างครบจ านวน ที่พูดแบบนี้เพราะหลักคิดท่านไม่ได้อยากท า
เพื ่อประชาชน ผู ้น าประเทศอื่นที ่เขามีวิสัยทัศน์ ห่วงชีวิตประชาชนจริงเขาจะยอมท า  
ทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด แต่ท่านนอกจากจะไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ 
(COVAX) แล้ว ยังผูกขาดการซื ้อวัคซีนได้แค่ ๒ ยี ่ห ้อ กว่าจะขยับตัวซื ้อวัคซีนชนิดอื ่น ๆ 
สถานการณ์ก ็ได ้เลวร ้ายไปไกลแล้วค ่ะ ท่านประธานที ่ เคารพคะ ประเด ็นของว ัคซีน 
แอสตร้ าเซนเนก้ า (Vaccine AstraZeneca) การท ี ่ พลเอก ประย ุ ทธ ์  ย ึ ดเอาว ั คซี น 
แอสตร้าเซนเนก้า (Vaccine AstraZeneca) เป็นวัคซีนหลัก สะท้อนถึงว่าท่านไร้ภูมิปัญญา 
ไร้ความสามารถ ไม่ระมัดระวังรอบคอบ อย่างไม่น่าให้อภัย --------------------------------------- 

- ๓๑๙/๑ 
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ตามญัตติที่ท่านผู้น าฝ่ายค้านได้แถลงญัตติไปกรณีนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าท่าน
ประเมินและคาดการณ์ผิดพลาดมหันต์ตอนที่ท่านจะยึดตามบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จ ากัด 
โดยใช้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ในการผลิต ท่านต้องรู้ว่าสภาพบริษัทเขาเป็นบริษัทท่ี
ก าลังขาดทุนแล้วเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปช่วยอุดหนุนเพ่ือช่วยยกระดับบริษัท ตอนนั้น
ท่านต้องเริ่มคิดแล้วว่าเขาเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรือเปล่า ท าไมถึงกล้าไปฝากความหวังไว้กับ
บริษัทนี้ แบบลักษณะแทงม้าตัวเดียวแบบนี้ และสุดท้ายก็ผิดพลาด พอผลิตไม่ได้ ผลิตมาได้ก็
ผลิตไม่พอค่ะ  
   (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านจิราพรครับ 
มีท่านสมาชิกประท้วง เชิญท่านศุภชัยประท้วงเรื่องอะไร ผิดข้อบังข้อไหนครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารครับ 
ผม ศ ุภช ัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ พรรคภูม ิใจไทย  
ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปราย คือสิ ่งที ่ท่านก าลังอภิปรายนี้ ก่อนหน้านี ้เมื ่อวานก็ได้มี  
ผู้อภิปรายในเนื้อหาเร่ืองเดียวกันมา ผมพยายามท่ีจะไม่ลุกนะครับ เนื้อหาของท่านก็น่าสนใจ 
แต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ท่านอภิปรายไปเป็นเรื่องเดิมที่ผู้อื่นได้มีการอภิปรายไปแล้ว ซ ้ากับผู้อื่น 
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านไปในเนื้อหาอื่นก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าซ ้าเรื่องเดิม เรื่ องท าไม
โคแวกซ์ (Covax) โคแวกซ์ (Covax) ไม่เข้า โคแวกซ์ (Covax) ซื ้อราคาอะไรต่าง ๆ นี้  
มันซ ้าแล้ว พอซ ้าแล้วมันสะดุด มันจะท าให้เสียเวลาของเรา ท่านอภิปรายเรื่องอื่นเถอะครับ 
และเรื่องที่ซ ้าแล้วเราเข้าใจแล้ว และจริง ๆ ก็คือท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วตั้ง แต่ 
วันก่อน ตอนนี้ท่านก็ค าชี้แจ้งว่าชี้แจงไม่ดี ไม่ชัด แล้วท่านก็อภิปรายซ ้า ซึ่งผมว่าไม่น่าจะชอบ
โดยการอภิปรายครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :   ท่านประธานคะ  
ท่านประธานคะ 
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เดี ๋ยว ๆ 
ผมวินิจฉัยที ่ท่านศุภชัยประท้วงก่อนนิดหนึ ่งนะครับ ผมก็ติดตามการอภิปรายของ  
 



๖๔๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๑๙/๒ 
 
คุณจิราพรตลอด ก็ถือว่าไม่ถึงขนาดที่จะผิดข้อบังคับ เพียงแต่ว่าถ้าเราติดตามการอภิปราย
มาตลอดนั้น ก็มีผู้น าเสนอเนื้อหาสาระประเภทนี้มาหลายท่านแล้ว แต่ว่าก็ฝากคุณจิราพรว่า
พยายามถ้าส่วนไหนที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอเยอะแล้ว ก็พยายามเว้น ๆ ไป แล้วก็หา  
ประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับ ก็เชิญอภิปรายต่อครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  คุณธีรรัตน์ 
ผมวินิจฉัยแล้ว 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ  
ขออนุญาตประท้วงค่ะ ประท้วงท่านประธานค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ประท้วงผม
เร่ืองอะไร ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธานค่ะ 
ดิฉัน ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย 
ดิฉันต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธาน ตามข้อ ๙ ค่ะ ท่านจะต้องหยุดให้ทางท่านผู้ท่ีคอย
ประท้วงเป็นองครักษ์ท่านรัฐมนตรีอนุทิน หยุดประท้วงผู้อภิปรายแล้วนะคะ พฤติกรรมเช่นนี้
มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ เรารู้ดีว่ามีผู้ที่พูดถึงนี้แต่การอภิปรายของ นางสาวจิราพร คือการ
ตอกย ้าถึงความผิดพลาดที ่อาจจะมีข้อมูลใหม่เพิ ่มขึ ้นมาได้อยู ่แล้ว แต่พฤติกรรมของ  
ท่านศุภชัย ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะ ชัดเจนเกินไปค่ะ ก่อกวน กวนประสาทที่จะสร้าง
สมาธิให้กับผู้อภิปรายไม่มีสมาธิในการอภิปราย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมพอเข้าใจ
แล้วครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ให้ท่านประธาน 
ได้วินิจฉัยด้วยนะคะ 
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ถ้าคุณ 
ไม่หยุดพูดผมก็วินิจฉัยไม่ได้นะครับ 
 



๖๔๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๑๙/๓ 
 

นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เดี๋ยวท่าน
ศุภชัย ผมวินิจฉัยก่อนเชิญท่านศุภชัยนั่งก่อนครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดี๋ยวผมจะประท้วงต่อนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  นั่งก่อนครับ 
คือผมขอวินิจฉัยที ่คุณธีรรัตน์ประท้วงว่า ถ้าสมาชิกยืนขึ ้นแล้วยกมือพ้นศีรษะถือว่า  
ท่านสมาชิกยืนขึ ้นประท้วง ประธานก็ต้องให้สิทธิท่านสมาชิกท่านนั้นชี ้แจงว่าประท้วง  
ผิดข้อบังคับข้อไหน ฉะนั้นท่านศุภชัยจึงมีสิทธิประท้วง เช่นเดียวกับท่านธีรรัตน์ยืนขึ้ นและ 
ยกมือ ผมก็ให้สิทธิคุณธีรรัตน์ได้ชี้แจงได้ประท้วงเช่นกันครับ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิทธิของ
ท่านสมาชิก แต่การวินิจฉัยเป็นเรื่องของประธานนะครับ ผมว่าท่านศุภชัยน่าจะพอแล้ว  
ละครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ท่านประธานครับ ศุภชัย 
ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย ขออนุญาตเรียนว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ประท้วงประท้วงผม หาว่าผมมี
พฤติการณ์ ใช้ค าว่า พฤติการณ์ และใช้ค าว่า ก่อกวน ผมว่าเป็นถ้อยค าที ่ต ้องถอน  
ผมท าหน้าที่ของผม ผมจะเป็นองครักษ์หรือผมจะเป็นองค์คะอะไรของใครนี้มันไม่เกี ่ยว  
หรอกครับ แต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรซึ ่งผมมีสิทธิ เมื ่อสักครู ่ท่านก็บอกว่า 
ท่านผู้อภิปรายได้มีการอภิปรายเพื่อจะตอกย ้า ตอกย ้าตอกเร่ืองอะไรก็ตอกเร่ืองในสิ่งท่ีคนอื่น
เขาพูดกันมาแล้ว เพราะฉะนั้น จริง ๆ เพราะฉะนั้นก็คือท่านมาประท้วงผมแล้วบอก 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  แล้วมันก็มีข้อมูลเพิ่ม
ขึ้นมาด้วย ท่านต้องตั้งใจฟังค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมเข้าใจแล้ว
ครับ ผมพอเข้าใจแล้วครับ ท่านศุภชัยครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอประท้วงค่ะ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านต้องถอนค าพูดครับ 
               - ๓๒๐/๑ 
 



๖๔๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๒๐/๑ 
 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ดิฉันยินดีค่ะ ถ้าท่านจะ
หยุดประท้วงได้แล้วนะคะ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่ครับ ห้ามผมไม่ได้หรอกครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญท่าน 
ส.ส. ทั้ง ๒ ท่านนั่งลงครับ ผมจะวินิจฉัย เชิญท่านนั่งลง ก็ผมวินิจฉัยว่าคุณธีรรัตน์ก็กล่าวหา 
ในลักษณะกล่าวหาว่าเป็นการก่อกวน ความจริงมันเป็นสิทธิของ ส.ส. ฉะนั้นผมจึงวินิจฉัยว่า
คุณธีรรัตน์ควรจะถอนค าพูดค านี้นะครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธานสภา
ที ่เคารพค่ะ ดิฉัน ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคเพื่อไทย ดิฉันยินดีถ้าหากว่าจะท าให้นางสาวจิราพรผู้ที ่อภิปรายอยู่สามารถที่จะ
ด าเนินการอภิปรายไปได้อย่างราบรื ่นที ่สุด แล้วก็ขอถอนที่กล่าวว่าท่านศุภชัยก่อกวน  
แล้วก็ขอให้ท่านได้เลิกก่อกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่าไปย ้า
นะครับ ถอนแล้วก็คือถอน 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมก็ประท้วงครับ 
ท่านไม่ได้ถอน เดี๋ยวก็เจอหน้า บ่ายก็ไปประชุมกรรมาธิการการต่างประเทศด้วยกันอยู่ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่เป็นอะไรครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ตอนนี้ท่านบอกว่าผมก่อกวน 
ท่านต้องบอกว่าให้ผมหยุดก่อกวน ถ้าบอกให้ผมหยุดก่อกวนก็แปลว่าท่านยังยืนยันว่า  
ผมก่อกวน ผมไม่อยากลุกหรอกครับ ที่จริงน้องอภิปรายก็มีเนื ้อหาสาระดี ท่ี จริงควรจะ 
แฮปปี้เบิร์ทเดย์ (Happy Birthday) ด้วยเมื่อวานวันเกิดของผู้อภิปราย แต่วันนี้ก็ไม่เป็นอะไร
รอฟัง แต่ท่านโปรดบอกท่านผู้ประท้วงเมื ่อสักครู ่นี ้บอกว่า จงถอนค าพูดซ ้าเมื ่อสักครู่  
เสียเถิด แล้วก็จะได้ไปราบร่ืน มีสมาธิ 
 
 



๖๔๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๒๐/๒ 
 

นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  โอเค (OK) ครับ 
ท่านศุภชัย นั่งเถอะครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คุณธีรรัตน์ครับ 
เพ่ือท่ีจะให้ท่านจิราพรได้อภิปรายต่อ ถือว่าคุณถอนนะครับ แล้วก็ไม่อยากให้ย ้าอีกว่าให้เลิก
ก่อกวน ถ้ายังเน้นย ้าอีกมันก็เหมือนกับว่าก่อกวนอยู ่ ผมว่าท่านดอกเตอร์มหานิยม  
ผมว่าพอแล้วกระมัง เพราะว่าท่านจิราพรจะได้อภิปราย 
  (นายนิยม เวชกามา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ผมประท้วง ข้อ ๗๑ ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม นิยม เวชกามา  
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื ่อไทย ท่านประธานครับ  
ผมประท้วงท่านประธาน ข้อ ๗๑ นะครับ คือเมื ่อสักครู ่นี ้ท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วว่า 
การอภิปรายของผู้อภิปรายก็ถูกต้องตามประเด็น แต่ท่านก็ยังปล่อยให้ท่านศุภชัยลุกขึ้นมา
ประท้วงอยู่ เพราะผมถือว่าค าวินิจฉัยท่านประธานเด็ดขาดแล้ว เรื่องแบบนี้ท่านต้องวางตัว
เป็นกลางนะครับ ฝากท่านวินิจฉัยด้วยครับ ไม่ควรจะให้มันยาว 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านนิยมครับ  
เลิกคิดว่าประธานไม่เป็นกลางได้แล้วนะครับ เพราะว่าประธานทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะต้อง
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง เมื่อสักครู่นี้ผมวินิจฉัยแล้วแต่ก็มีคนประท้วง ผมก็ให้สิทธิ
ท่านสมาชิกประท้วง เมื ่อเขายืนขึ ้นยกมือพ้นศีรษะผมก็ต้องให้สิทธิประท้วงเหมือนกับ 
ท่านนิยมยืนขึ้น ยกมือพ้นศีรษะผมก็ให้ประท้วง ฉะนั้นผมได้วินิจฉัยแล้วคุณจิราพรไม่ได้ท า
ผิดข้อบังคับ แต่ว่ามันมีกรณีพิพาทต่อเนื ่องระหว่างคุณศุภชัยกับคุณธีรรัตน์เท่านั้นเอง  
เชิญคุณจิราพรได้อภิปรายต่อได้ครับ 
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน จิราพร 
สินธุไพร ดิฉันต้องเรียนว่าประเด็นวัคซีนเป็นประเด็นใหญ่ มันมีเรื่องของเงินทอนในนั้น 
 



๖๕๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๒๐/๒ 
 
เป็นข้อกล่าวหาที ่ เรากล่าวหาว่าท่านค้าความตาย หากินบนซากศพของประชาชน 
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีและท่านอนุทินก็ยังไม่ได้ตอบค าถามท่ีชัดเจน ดิฉันจะต้องอภิปราย
เพื่อจะบี้เอาค าตอบให้กับประชาชนค่ะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ดิฉันจะจี้ในทุกประเด็น  
ที่ท่านยังไม่ได้ตอบค าถามให้ชัดเจน ท่านประธานที่เคารพคะ เมื่อสักครู่ดิฉันได้พูดถึงว่า  
การที ่ท่านไปฝากความหวังไว้กับวัคซีนแอสตร้ าเซนเนก้า (AstraZeneca) มีคนบอกว่า 
มันเหมือนเป็นการแทงม้าตัวเดียว แต่ทีนี ้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นการแทง  
ม้าตัวเดียว เพราะว่าได้มีการเอาเงินไปอุดหนุนให้กับ ๙ บริษัทในประเทศไทยเพื่อไปท าการ
วิจัยพัฒนาวัคซีน ประเด็นนี้ดิฉันก็จะถามต่อว่าสรุปแล้วการวิจัยก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว 
เพราะที่ดิฉันไปตรวจสอบค้นเอกสารของทางราชการพบว่ารัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ ได้ใช้งบ
กลางจ านวน ๒,๘๐๐ ล้านบาทเศษ สนับสนุน ๙ บริษัท รวมถึงบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
เพ่ือการพัฒนาวิจัยวัคซีนภายใต้ชื่อ ------------------------------------------------------------------- 
 
                                                        - ๓๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๒๑/๑ 
 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่งเมื่อดิฉัน 
ได้ไปดูในสัญญานะคะ สัญญารับทุนอุดหนุน ปรากฏว่า ในรายละเอียดหน้าที่ของผู้รับทุน  
ในหน้า ๕ ข้อ ๘.๔ ระบุว่าผู้รับทุนจะต้องท ารายงานการเงินเสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นงวด ๆ 
พร้อมกับรายงานความคืบหน้าโครงการหรือโพรเกรส รีพอร์ต (Progress Report) และ
รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือไฟนัล รีพอร์ต (Final Report) ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ดิฉันจึงอยาก
ถาม พลเอก ประยุทธ์ ค่ะว่า ท่านในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า ศบค. และประธาน  
จัดวัคซีนแห่งชาติ ท่านได้ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยวัคซีนกับบริษัทที่ได้รับทุนไปทั้ง 
๙ บริษัทหรือไม่ ว่าวิจัยไปถึงไหนแล้ว ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาหรือยัง พลเอก ประยุทธ์ 
จะตอบว่าไม่รู้เหมือนที่เมื่อวานไม่ได้นะคะ เพราะรายงานการประชุม ศบค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
วันพุธที ่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก  
วันนั้นในวันนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า ศบค. ได้มีข้อสั่งการว่า ให้กระทรวง 
การต่างประเทศเป็นผู้เจรจา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 
และพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในกระบวนการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เพื่อผลิตวัคซีนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป ในรายงานมีบอกด้วยนะคะว่าเพื ่อให้
ประเทศไทยได ้ม ีโอกาสใช ้ว ัคซ ีนได ้เป ็นประเทศแรก ๆ ของโลกตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี และที่ส าคัญในเอกสารก็มีรายเซ็นท่านลงนามเห็นชอบด้วยตัวเองชัดเจน  
ท่ีดิฉันถามก็เพราะว่าท่ี พลเอก ประยุทธ์ให้ทุนกับบริษัทเหล่านี้ ก็เพราะบอกว่าจะให้คนไทย
ได้มีโอกาสได้วัคซีนเป็นประเทศแรก ๆ ของโลก แต่วัคซีนที่จะถูกส่งให้ เลื่อนแล้วเลื่อนอีก 
ดิฉันแค่สงสัยว่าวัคซีนจะเต็มแขนคนไทยเมื่อไร เพราะทุกวันนี้อย่าว่าแต่ได้วัคซีน ได้ฉีดวัคซีน
เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกเลยค่ะ ขอแค่ไม่ใช่ประเทศสุดท้ายของโลกที่ได้ฉีดวัคซีนก็พอแล้ว 
ดังนั้นถ้าจะให้ประชาชนมั่นใจในการเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้ ท่านต้องเอารายงาน
ของบริษัทต่าง ๆ ท่ีได้รับทุนมาแสดงให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้ดูค่ะ  
  ท่านประธานที่เคารพคะ ประเด็นต่อมา การจัดซื ้อเอทีเค (ATK) จ านวน  
๘.๕ ล้านชุด ระวังประชาชนจะสงสัยนะคะว่าท่านก าลังมองเอทีเค (ATK) เป็นเอทีเอ็ม 
(ATM) หรือเปล่า มันต่างกันนะคะ เอทีเค (ATK) ใช้แยงจมูกตรวจโควิด (COVID) แต่ท่าน 
 



๖๕๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๒๑/๒ 
 
มองเป็น เอทีเอ็ม (ATM) คนอาจคิดว่าท่านกดเงินจากโครงการนี้หรือไม่ พลเอก ประยุทธ์  
วันนั้นก็ได้ชี้แจงต่อสภา แต่เป็นการโกหกกลางสภาเต็ม ๆ ท่านชี้แจงการอภิปรายของ ส.ส. 
ชลน่าน ศรีแก้ว ต่อสภาว่า ท่านไม่รู้เรื่อง ไม่เคยพูดให้ซื้อเอทีเค (ATK) ผ่านการรับรองจาก 
ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) ดิฉันถามว่าถ้าท่านไม่รู้ แล้วจะเคยมีข้อสั่งการว่าให้เอทีเค (ATK)  
ผ่านการรับรองจากดับเบิลยูเอชโอ (WHO) ได้อย่างไร แล้วพอ ๓ วันคล้อยหลัง ก็มาเปลี่ยน 
ข้อสั่งการใหม่ การที่ท่านมาเพิ่มสเปก (Spec) ว่าเอทีเค (ATK) ต้องผ่านดับเบิลยูเอชโอ 
(WHO) ต้องมีความแม่นย าในการตรวจ มันเป็นการล้มโต๊ะการประมูลไปเรียบร้อยแล้ว 
แต่อยู่ดี ๆ ก็มาเปลี่ยนข้อสั่งการใหม่เอาดื้อ ๆ ว่าไม่ต้องผ่านดับเบิลยูเอชโอ (WHO) นี่แสดง
ให้เห็นว่าค าพูดผู้น าคนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ เชื่อถืออะไรไม่ได้เลย ท่านก าลังเอาความเป็น
ความตายของประชาชนมาล้อเล่น ในญัตติเขาถึงบอกว่า พลเอก ประยุทธ์มีพฤติกรรม 
กลืนน ้าลายตัวเอง พลเอก ประยุทธ์ไม่ต้องไปสั่งให้เจ้าหน้าที่ ศบค. ถอดเทปให้เสียเวลาค่ะ  
วันนี้ดิฉันหาหลักฐานมาแสดงต่อสภาว่า ท่านได้เคยสั่งการว่าชุดตรวจเอทีเค (ATK) ได้รับ 
การรับรองจากดับเบิลยูเอชโอ (WHO) จริง ท่านจะแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่า ถ้ามี
หลักฐานข้อสั่งการ ท่านกล้ารับปากหรือเปล่าว่าท่านจะลาออก ท่านประธานที่เคารพคะ 
ดิฉันเอาหลักฐานมาให้ดู ท่านตามดิฉันมาดูเลยค่ะ ขออนุญาตน าสไลด์ (Slide) ถัดไปขึ้นค่ะ
ในสรุปรายงานการประชุม ศบค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล หรือวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference) ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ในการประชุมหน้า ๑๗ มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ข้อ ๖ 
ระบุว่าการเร่งด าเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื ้อโควิด -๑๙ (COVID-19) แบบแอนติเจน 
(Antigen) ที่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. มีจ าหน่าย 
ในประเทศไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๓๒/๑ 
 
 
 



๖๕๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๒๒/๑ 
 
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกดับเบิลยูเอชโอ (WHO) รวมท้ังต้องมีความแม่นย าใน
การตรวจเพื่อน าไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด นี่คือ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าให้เร่งหาชุดตรวจเอทีเค (ATK) ที่ต้องผ่านการรับรองจาก
องค์การอนามัยโลกหรือดับเบิลยูเอชโอ (WHO) ท่านประธานท่ีเคารพคะ ชัดเจนค่ะว่าในการ
ประชุม ศบค. พลเอก ประยุทธ์ เป็นคนสั ่งการเอง และท่านจะมาตอบโมเมว่าไม่รู ้ ๆ 
เหมือนรองนายกรัฐมนตรีบางท่านไม่ได้นะคะ เพราะในรายงานฉบับนี้มีลายเซ็น พลเอก 
ประยุทธ์ลงนามเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเอง นี่ขนาดสั่งการเองยังมาโกหกกลาง
สภาว่าไม่เคยสั ่งการ เขาถึงบอกว่านี ่ค ่ะกลืนน ้าลายตัวเองอีกแล้วค่ะ ท่านประธาน 
ที่เคารพคะ การประชุม ศบค. ทุกครั ้ง พลเอก ประยุทธ์ในฐานะหัวหน้า ศบค. จะมี  
ข้อสั ่งการทุกครั ้ง และเป็นข้อสั ่งการที่ฟุ ่มเฟือยที่สุด เฉพาะเท่าที ่ดิฉันเห็นในรายงาน  
การประชุมมีไม่ต ่ากว่า ๒๐๐ ข้อสั่งการ แต่ข้อสั่งการ พลเอก ประยุทธ์กลับเป็นข้อสั่งการ 
ที่เป็นเพียงวาทกรรม ไร้น ้ายา มันจึงมีการระบาดระลอก ๑ ระลอก ๒ ระลอก ๓ ระลอก ๔ 
และทุกครั้งท่ีมีการระบาดปรากฏว่าคนในรัฐบาลเองมีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง พลเอก ประยุทธ์ 
สั่งการเอง ท าล้มเหลวเอง กลืนน ้าลายตัวเอง กรรมจึงตกมาอยู่กับพี่ น้องประชาชนที่ต้อง
เผชิญกับภาวะระบบสาธารณสุขที่ล้มเหลว เศรษฐกิจที่พังพินาศ แทบจะเรียกได้ว่าเป็น  
เฟลด์สเตต (Failed State) ท่านประธานที่เคารพคะ กรรมเป็นเครื่องชี ้เจตนาค่ะ การท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ได้เสนอเปลี ่ยนชื ่อมาตรการ พลเอก ประยุทธ์ได้เคยเสนอเปลี่ยนชื่อ
มาตรการจากเดิมที่ชื่อ มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Virus Corona) 
ชุดที ่ ๑ เปลี ่ยนชื ่อเป็น มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Virus 
Corona) ต่อเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อมระยะที่ ๑ อันนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ การท่ี พลเอก ประยุทธ์ขอเปลี่ยนชื่อเติมค าว่า เศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม จริง ๆ ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะ แต่นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่า 
พลเอก ประยุทธ์รู้แก่ใจตัวเองแล้วว่าการระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) จะกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างหนักทั ้งทางตรงและทางอ้อม แต่ก็ไม่ได้ระมัดระวัง ไม่ได้ด  าเนินการ 
ด้วยความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก มูลค่าความเสียหาย  
 



๖๕๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๒๒/๒ 
 
มหาศาล พลเอก ประยุทธ์และพวกต้องรับผิดชอบมูลค่าความเสียหายนี ้ไม ่ต  ่ากว่า  
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทค่ะ ตัวเลขนี้ดิฉันไม่ได้อุปโลกน์ขึ้นมาเองนะคะ เพราะในหนังสือของ
กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ ๕๙/๔๒๔๙ ลงวันที ่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจหากไม่ไดร้ับ
วัคซีนทันการณ์ บอกว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และนี่เป็นมูลค่าท่ีประเมินไว้
เมื่อตอนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปีท่ีแล้วนะคะ ซึ่งเป็นช่วงท่ีการระบาดยังไม่รุนแรงเท่ากับ
ปีนี้ วันนี้เกิดการระบาดระลอก ๓ ระลอก ๔ ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกกี่ระลอก รุนแรงกว่าเดิมค่ะ 
ดังนั ้นมูลค่าความเสียหายในวันนี ้ม ันประเมินค่าไม่ได้ค่ะ ท่านประธานที ่ เคารพคะ  
พลเอก ประยุทธ์ เคยกล่าวหาท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าท าประเทศ
เสียหายจากการด าเนินนโยบายช่วยพี่น้องชาวนา แต่วันนี้หนังสือของกระทรวงสาธารณสุข
ในร ัฐบาลท่านเองถ ือเป ็นใบเสร ็จท ี ่แสดงม ูลค ่าความเส ียหายจ  านวนอย ่างน ้อย  
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ี พลเอก ประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นการที่ พลเอก ประยุทธ์ 
ประกาศสละเงินเดือนจ านวน ๓ เดือนเพื่อช่วยโควิด-๑๙ (COVID) ดิฉันกราบเรียนว่าต่อให้
เป็นเงินเดือนทั้งชีวิตของท่านก็เทียบไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น เงินจ านวนนี้ไม่เพียง
พอที ่จะชดเชยภาคอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวที ่ต ้องปิดตัวไปกว่า ๑๘ เดือน มูลค่า 
ความเสียหายกว่า ๕ ล้านล้านบาท ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมที่แทบจะไม่เหลือ
เงินทุนหมุนเวียนให้มีลมหายใจต่อ ห้องพักโรงแรมก าลังกลายเป็นห้องดับจิตหมดแล้วค่ะ  
ไม่เพียงพอที่จะช่วยแรงงานในธุรกิจโรงแรมกว่า ๒.๔ ล้านคนที่ก าลังจะตกงาน ไม่เพียง
พอท่ีจะเยียวยาธุรกิจร้านอาหารที่ปิดตัวลงกว่า ๕๐,๐๐๐ ร้าน ไม่เพียงพอท่ีจะช่วยพยุงราคา
ข้าวให้ชาวนาได้มีเงินไปใช้หนี้ ธ.ก.ส ไม่พอที่จะช่วยชาวสวนล าไยภาคเหนือ ไม่พอช่วย
ชาวสวนยางภาคใต้ ไม่เพียงพอที่จะสร้างงานให้กับนักศึกษาที่จบมาแล้วไม่มีงานท า ไม่เพียง
พอที่จะท าให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยที่ถ่างออกเรื่อย ๆ แคบลงได้ ไม่เพียงพอที่จะ
ลบล้างความผิดทั้งหมดที่ท่านได้ท าไว้กับเศรษฐกิจของประเทศจนเสียหายเป็นอัมพาต  
ความเสียหายแบบนี้เป็นแบบโดมิโน (Domino) ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของประเทศ ----- 
 
               - ๓๒๓/๑ 



๖๕๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๒๓/๑ 
 
ภาษีที่เป็นรายได้เข้าสู่คลังต้องหายไปเพราะการบริหารที่ผิ ดพลาดของ พลเอก ประยุทธ์ 
และอย่าหวังว่ารัฐบาลนี้จะไปเก็บภาษีจากคนรวยเพิ่มค่ะ รัฐบาลนี้มีแต่จะรีดเลือดจากปู 
ก าลังจะจ้องเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าท่ีก าลังเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล ท้ัง ๆ ท่ีเขาแทบจะ
ล้มทั้งยืนในวิกฤติครั ้งนี ้ ที ่ผ่านมารัฐบาลปิดเมือง โดยไร้มาตรการ หรือนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจ ใช้เงินกู้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ เงินภาษีที่น ามาใช้ไม่ได้
สร้างพลังให้กับประชาชน แต่สร้างพลังประชารัฐ เศรษฐกิจมันถึงไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นสักที  
แล้วเวลา พลเอก ประยุทธ์มาชี้แจงกับสภาท่านก็ต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดด้วยการเอา
ประเทศไทย ไปเทียบกับประเทศที่แย่กว่าตลอด ทั้งในแง่ของจีดีพี (GDP) ทั้งในแง่ของ
สถานการณ์โควิด (COVID) สรุปแล้วค่ะ ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ 
ประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้ยืนอยู่ในชั้นหน้า แนวหน้าเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นค่ะถ้าพลเอก 
ประยุทธ์อยากท าประโยชน์ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตินี้ จริง ๆ ดิฉันขอให้ท่านเอา
เงินเดือนของท่านทั้ง ๓ เดือนคืนไปค่ะ และขอให้ท่านไปไหนก็ได้ สัก ๓ เดือน หายไปจาก
ประเทศไทยได้ก็ยิ่งดีค่ะ แล้วท่านจะรู้ว่าการหายไปของท่านคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับประชาชน
และประเทศชาติ หลายท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นวิกฤติหนักหนาสาหัสแบบนี้ 
ประเทศเราในขณะนี้อยู่ในภาวะที่สัปเหร่อท างานหนักกว่านายกรัฐมนตรีค่ะ พลเอก ประยุทธ์ 
เวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) ปิดทองหลังพระ แต่พระต้องมาใส่ชุดพีพีอี (PPE)  
ใส่หน้ากากออกมาช่วยเหลือประชาชน ทุกอย่างมันกลับตาลปัตรไปหมดค่ะ ประชาชน 
ต้องรอตรวจ รอเตียง รอตายกลางถนนจนเตาเผาศพพัง แต่รัฐบาลก็ยังอยู ่ได้ จริง ๆ  
เตาเผาศพต้องอยู่นะคะ แต่รัฐบาลต้องไปค่ะ ต่อจากนี้ค่ะ แม้ พลเอก ประยุทธ์ จะระดมเอา
วัคซีนสารพัดยี่ห้อเข้ามา ประกาศผ่อนคลายมาตรการหรือจะท าอะไรก็ตาม โดยอ้างว่า
เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ดิฉันกราบเรียนว่ามันสายไปแล้วค่ะ สิ่งที่ท่านท าไม่สามารถลบ
ล้างความผิดที่ได้ท าไว้ ธุรกิจท่ีล้มไปแล้วต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการท่ีจะกลับมา ครอบครัว
ที่ล่มสลาย ไม่อาจเยียวยาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ คนที่ตายไปแล้ว ไม่สามารถฟื้นมาได้ค่ะ 
ราคาที่คนไทยต้องจ่ายเพื่อให้ พลเอก ประยุทธ์ได้อยู ่ในอ านาจต่อมันมากเกินจะรับได้  
เพราะราคาท่ีเราต้องจ่าย ไม่ใช่เพียงแค่ภาษีของพี่น้องประชาชน แต่มันแลกด้วยชีวิตคนไทย 
 



๖๕๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๒๓/๒ 
 
ท่ีต้องสังเวยให้กับผู้น าท่ีไร้ความรู้ความสามารถคนนี้ ความเจ็บปวดอย่างยิ่งส าหรับประชาชน
ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามคือการตายให้กับความโง่ของ ผู้น าท่านไม่ได้ลงมือฆ่าค่ะ แต่ท่าน
ปล่อยให้เขาตาย บางคนมีเงิน มีศักยภาพ ที ่จะจ่ายเพื ่อให้ได้เข้ารับการรักษา แต่ว่า  
การบริหารจัดการผู้น าที่ล้มเหลว ช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ได้ค่ะ เขาเลยตาย ดังนั้นคนจ านวนมาก 
เขาไม่ได้ตายสังเวยให้กับโรคระบาด แต่ตายสังเวยให้กับความไม่ฉลาดของผู้น า นี ่คือ  
ความเจ็บปวดที่สุดค่ะ และต้องมีอีกกี่ชีวิตท่ีต้องสังเวยให้กับการบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่านประธานที่เคารพคะ ดิฉันขอไว้อาลัยให้กับทุกชีวิตท่ีต้องสูญเสียไปในวิกฤติ
ครั้งนี้ ชาติหน้ามีจริงฉันใดขอให้ท่านอย่าได้มาเกิดในยุคที่มีการท ารัฐประหาร อย่าได้มาเกิด
ในยุคที ่ม ีผ ู ้น  า ชื ่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่าได้มาเกิดในยุคของผู ้น  าที ่ขาด  
ความรับผิดชอบ อย่าได้มาเกิดในยุค ผู้น าที่โอหัง คลั่งอ านาจ ไม่เห็นหัวประชาชน อย่าไดม้า
เกิดที่ผู ้น าค้าความตายหากินบนซากศพและคราบน ้าตาของประชาชน และที่ส าคัญค่ะ  
อย่าได้มาเกิดในยุคที่ผู้น าโง่ เราจะตายกันหมด ด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้อภิปรายมาทั้งหมดนี้
ดิฉันไม่สามารถไว้วางใจให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล บริหาร
ประเทศต่อไป ขอบคุณค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านนิคม บุญวิเศษ ครับ 
 
                       - ๓๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๒๔/๑ 
 
  นายนิคม บุญวิเศษ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
กระผม นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ หัวหน้าพรรค 
พลังปวงชนไทย กระผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล  
ท่ีบริหารผิดพลาดล้มเหลว โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีครับท่านประธาน นายกรัฐมนตรีบริหาร
ผิดพลาดและขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตราผมจะยกตัวอย่างนะครับ 
  ในมาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด  
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
จะกระท าไม่ได้ 
  มาตรา ๓๕ ชัดเจนครับ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพ 
ในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
  มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
  มาตรา ๔๗ ชัดเจนครับ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการบริการสาธารณสุขของรัฐ 
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการปกป้องและขจัดโรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและผิดในหมวด ๕ ด้วยครับ หน้าที ่ของรัฐครับ  
ในมาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เดี๋ยวผม
จะอธิบายว่าเรื่องอะไรนะครับ 
  ผิดมาตรา ๕๕ ด้วยครับท่านประธาน รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภู มิ
ปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายกรัฐมนตรีขัดรัฐธรรมนูญหลาย  
มาตราครับ 
  มาตราต่อไป มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าถึง
วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
 



๖๕๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๒๔/๒ 
 
  การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื ่นความถี ่ตามวรรคหนึ ่ง ไม่ว่าจะใช้  
เพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไป
ตามเพื ่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั ่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ  
รวมตลอดท้ังให้ประชาชนมีส่วนได้รับประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย 
  มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสรีภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัย 
การเงินการคลัง และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
  นี ่คือตัวอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ท าขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตราที่ผมได้
อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ โดยเฉพาะการท าหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผิดพลาดบกพร่องหลาย
ประการครับ ตามที่ท่านผู้น าฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายไปเมื ่อวันแรก และมีหลายท่าน  
ที่มีการอภิปรายเสริม เพิ ่มเติม ตอกย ้า ในความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีที ่บริหาร
ผิดพลาด ท่ีบริหารแบบรัฐซ้อนรัฐ บริหารราชการแบบไม่ใช่ประชาธิปไตย สร้างระบอบขึ้นมา
ใหม่ก็คือระบอบประยุทธ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรม
จริยธรรมและไร้ความสามารถท่ีจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้น าประเทศ ท าให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเกิดความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องหลายอย่างอย่างร้ายแรงและรุนแรง ทั้งทาง  
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ รวบอ านาจตามกฎหมาย 
ต่าง ๆ ถึง ๔๐ ฉบับท่ีเป็นอ านาจของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาไว้กับตัวเองครับท่านประธาน
ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตครับ --------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๒๕/๑ 
 
 
 
 
 



๖๕๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๒๕/๑ 
 
แต่กลับปฏิบัติหน้าที่ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่สุจริตมีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริต  
ต่อหน้าท่ี จงใจใช้อ านาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลุแก่อ านาจสั่งการให้มีการใช้ก าลังปราบปรามประชาชน 
ที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรแก่เหตุตลอดเวลา ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ 
ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ความไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวัง ไม่สนใจต่อชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติ การแสวงหาประโยชน์ความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยที ่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพรรคพวกไม่ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ  
โดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ใจด า ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน ไม่เห็นใจความทุกข์ยาก
ของพี ่น้องประชาชนและจากความโอหัง การเสพติดในอ านาจของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา จนท าให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู ่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหัง  
คลั่งอ านาจ ไม่อยู่ในภาวะของผู้น าประเทศอีกต่อไป ประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานทั้งจาก
โรคและการด ารงชีวิต บ้านเมืองจะไร้ความสงบสุขร่มเย็น อันจะน ามาซึ่งความหายนะของ
ประเทศอย่างแท้จริง ตามที่มีการกล่าวว่าผู ้น าโง่เราจะตายกันหมด เพราะคนโง่คือภัย
อันตรายร้ายแรงเมื ่อกลายเป็นผู ้น าเป็นผู ้มีอ  านาจ ผมจ าเป็นต้องอ่านญัตตินี ้ แล้วก็  
ตอกย ้า ซึ่งผมจะไม่น ามาพูดอีกแล้วในการอภิปราย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจว่าการท า
หน้าท่ีนายกรัฐมนตรีของประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านไม่ได้ท าหน้าท่ีการเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ท่านประธานครับ เพราะท่านตั้งนายประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ขึ้นมาอีก ๑ คน ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขึ้นมาเป็น ผอ.ศบค. ขึ้นมาเป็น 
ผู้อ านวยการ กอ.รมน. ขึ ้นมาควบคุมทุกสิ ่งทุกอย่าง รวบรวมอ านาจทั้งหมด ๔๐ ฉบับ  
นั่นหมายถึงว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ท าอะไรครับ นั่งฟัง
การรายงานของ พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา ที ่ เป ็นลูกน้องอีกคนหนึ ่ง แสดงว่า
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราไม่มีใช่ไหมครับ การท าลักษณะนี้เป็นการปกครองประเทศ
โดยใช้รัฐซ้อนรัฐ ใช้งบประมาณของประเทศอย่างฟุ่มเฟือย ใช้งบประมาณมหาศาล แล้วขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิภาพครับท่านประธานครับ ใช้จ่ายแต่ละส่วน ๆ แล้ว พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็นั่งในต าแหน่งต่าง ๆ และเบิกเงินเบิกงบประมาณ เงินเดือน เบ้ียเลี้ยง 
 



๖๖๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๒๕/๒ 
 
จ านวนมหาศาล ท่านไปดูเถอะครับ ๕๐-๖๐ ต าแหน่ง ที ่ท่านออกมาบอกว่าท่านไม่รับ 
เงินเดือน ๓ เดือนเป็นแค่ภาพครับ สร้างมานึกว่าตัวเองมีความเสียสละ จริง ๆ แล้วท่านไม่ได้
มีความเสียสละเลย ถ้าท่านมีความเสียสละจริง ท่านต้องเสียสละเพื่อให้คนอื่นขึ้นมาบริหาร
แทนท่าน เพราะท่านไม่ได้มีความรู้ความสามารถ ไร้ภูมิปัญญา โง่เหมือนญัตติที่เขาเขียน  
ไว้ครับ อันนี้คือชัดเจน แต่ผมเองก็สงสัยว่าท่านโง่จริงหรือแกล้งโง่ หลายคนสงสัยครับ  
หลายคนว่า พลเอก ประยุทธ์ฉลาดแต่แกล้งโง่ ถ้าท่านแกล้ งโง่โดยที่ไม่โง่จริง แสดงว่า 
ท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี จงใจท าให้บ้านเมืองฉิบหาย จงใจท าให้บ้านเมืองเกิดความเสื่อม 
เศรษฐกิจถดถอย ประชาชนขัดแย้งกันจ านวนมาก ผมจะพูดเรื ่องการแก้ไขปัญหาไวรัส 
โคโรนา (Virus Corona) หรือโคว ิด-๑๙ (COVID-19) ที ่ท ่านผิดพลาดบกพร่องมาก  
จริง ๆ แล้วต้นเหตุมันมาจากเชื ้อไวรัสโคโรนา (Virus Corona) เมื ่อมีต้นเหตุก็ต ้องมี 
วิธีการแก้ แก้ที ่ต้นเหตุครับท่านประธานครับ ในเมื ่อมันมีไวรัสโคโรนา (Virus Corona) 
ระบาด วิธีการก็คือจะต้องท าอย่างไรให้ประชาชนมีภูมิคุ ้มกันเชื ้อไวรัสโคโรนา (Virus 
Corona) ชนิดนี้ ท่ัวโลกเขาใช้วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันครับท่านประธานครับ นายกรัฐมนตรี 
ก็ทราบดี ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                       - ๓๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๒๖/๑ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ทราบดี ผมเชื่อว่าทุกคนทราบดี ในการฉีดวัคซีนเพื่อให้
ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่เราต้องเลือกวัคซีนที่มีคุณภาพใช่ไหมครับ วัคซีนไหนที่มันใช้ได้  
ในช่วงแรกเราก็ต้องเอามาฉีดก่อนแบบเร่งด่วนให้ทันแต่ไม่ใช่ชักช้านะครับ ถึงแม้จะมีวัคซีน
ถ้ามาฉีดชักช้าวัคซีนนั้นก็จะตกรุ่นไปกลายเป็นของไม่ดี ด้วยความที่ชักช้าการบริหารงานท่ี  
ไม่มีการวางแผนรอบคอบทั ้ง ๆ ที ่ม ีเง ินงบประมาณอย่างมากมหาศาล ความชักช้า  
ความเชื่องช้าไม่มีการวางแผนบริหารงานก็คือนายกรัฐมนตรีขาดประสิทธิภาพ ขาดภูมิ
ปัญญาในการแก้ไขปัญหา คาดคะเนเดาเองว่าถ้ามีการล็อกดาวน์ (Lockdown) เดี๋ยวเชื้อมัน
ก็หยุดเอง ท่านไม่น าวัคซีนที่มีคุณภาพที่ชาวโลกเขาใช้กันมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนให้
ทันเวลา ท่านปล่อยให้เช้ือมันระบาดแล้วประชาชนผู้ติดเชื้อก็ไม่มีทางรักษา เพราะอะไรครับ
ท่านประธาน ยารักษาไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ก็ยังไม่ได้น าเข้ามา กีดกันเอกชนไม่ให้
เอกชนช่วยเหลือในการน าวัคซีนน ายาเข้ามา สมุนไพรท่ีอยู่ในประเทศไทยเอง ฟ้าทะลายโจร 
กระชายขาวหรือสมุนไพรอื่น ๆ รัฐก็ไม่ประกาศอย่างจริงจังว่าประชาชนที่อยู่ทางบ้านถ้าติด
เชื้อ สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อมีอาการเหล่านี้ไม่ต้องรอหมอแล้ว ท่านไม่ประกาศครับ ท่านไม่
บอกว่าการรอหมอรอเตียงมันอาจจะไม่ทันการ แทนที่จะบอกให้ประชาชนไปน ายาเหล่านี้  
มากินไว้ก่อน ป้องกันไว้ก่อน อย่างน้อยจากหนักกลายเป็นเบาได้แต่ไม่มีการพูดครับ  
มีแต่ประชาชนทั่วไปช่วยกันดูข่าวดูไลน์ (Line) ดูแอป (App) ทั้งหลายมีหลายคนน าไปกิน
แล้วมันหาย ด้วยความที่ห่วงใยกันก็มีการแชร์ (share) ต่อ บอกกันต่อไป บางทีหน่วยงาน
ราชการเขาบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมบ้าง เป็นเฟกนิวส์ (Fake news) บ้าง ด้วยการที่ท่านไม่
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครับ ท าไมท่านไม่ประกาศออกไปว่าให้ช่วยเหลือตัวเองก่อน 
ก่อนที่จะมาหาหมอเพราะตอนนี้เตียงไม่พอ หมอไม่พอ ยาไม่มี วัคซีนไม่ทัน ท่านไม่พูด  
ท่านหลอกให้ประชาชนโทรไปในเบอร์ต่าง ๆ ที่ท่านให้ไว้ โทรไปโทรติดแต่ไม่รับสาย บางที  
ก็โทรไม่ติด บางทีรับสายแล้วก็บอกให้รอเพราะเตียงไม่มี สุดท้ายประชาชนต้องเสียชีวิตครับ
มันน่าอนาถใจจริง ๆ ครับ ประชาชนมาเสียชีวิตในวัยที ่ไม่ควรเสียชีวิต เด็กตัวเล็ก ๆ  
พรากพ่อพรากแม่ หลายพื้นที่หลายหน่วยงานบางคอนโดมีคนติดเชื้อ ๑๐๐ กว่าคน โทรไป
ให้หมอพยาบาล ศบค. มาช่วยเหลือไม่มีใครมาช่วยเหลือครับ มันเป็นวิกฤติจริ ง ๆ ที่รัฐบาล 
 



๖๖๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๒๖/๒ 
 
ชุดนี้โดยการน าของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถแก้ไขวิกฤติโดยทันท่วงที และยังมี
พฤติการณ์กีดกันวัคซีนอื ่นที ่เป็นวัคซีนทางเลือกที ่ทั ่วโลกเขาใช้กัน สผ หน่วงเหนี ่ยว  
หน่วงเวลา ถ่วงเวลา ขอ อย. ก็ขอยาก จะท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องใช้เวลานาน นี่คือ
ความผิดพลาดจงใจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตประชาชน  
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ผมเชื่อว่าท่านทราบดีว่าท าไมท่านถึงไม่สามารถ ท่านจึงไม่เร่งรัดให้มี
การน าวัคซีนทางเลือกเข้ามา ผมเชื่อว่าท่านมีค าตอบ เพียงแต่ท่านจะกล้าพูดในสภาแห่งนี้
หรือไม่ มันมีวัคซีนบางชนิดที่กีดกันวัคซีนเหล่านี้ไม่ให้เข้า นี่คือความจริงประชาชนเขาทราบ
ดีไม่ต้องมาโกหกกันครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๓๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๒๗/๑ 
 
วัคซีนที่มีคุณภาพท่านไม่น าเข้ามา บางชนิดก็ยังขอ อย. อยู่ ยื่น ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ยื่นมาตั้งแต่
เมษายนแล้ว อย. ก็ยังไม่ออกใบอนุญาตให้ เป็นการกีดกันอย่างชัดเจนครับ ทั้ง ๆ ที่ประเทศ
นั้นเขาอยากจะช่วยประเทศไทย เพราะทุกประเทศมีความสัมพันธ์กันครับท่านประธานครับ 
คนของประเทศเขาก็เดินทางมาที่ไทย คนประเทศเขาท าธุรกิจที่ไทย เขาต้องการให้ประเทศ
ไทยปลอดเชื้อหรือควบคุมไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ได้ ให้ทันกับประเทศอื่น แต่ท่านก็
เปล่าครับ ไม่เร่งรีบ ไม่ท าทั้งนั้น จึงเป็นข้อสงสัยว่าท่านมีส่วนได้เสียกันหรือเปล่า สงสัยครับ 
มีเงินทอนจากการซื้อวัคซีนที่ท่านก าลังฉีดกันอยู่หรือเปล่า ประชาชนสงสัยกันทั้งประเทศ 
ท่านตอบให้ชัด ๆ ครับว่าท่านไม่มี ไม่มีอย่างไร ตอบให้ชัด ๆ นอกจากวัคซีนแล้วการบริหาร
โดยการหยุดการเคลื่อนไหวของประชาชน ล็อกดาวน์ (Lock Down) ทั้งประเทศ ไม่ต้องมี
การท างาน ร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าเล็ก ๆ ท่านประธาน ร้านอาหารเล็ก ๆ ท่านไม่น่าไปปิด
เขาเลยครับท่านประธาน ไม่ใช่ห้องแอร์ด้วย ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านบะหมี่ ขายส้ มต าไก่ย่าง 
ลูกชิ้นทอดต่าง ๆ ร้านเหล่านี้มันอยู่นอกห้องแอร์ ร้านค้าร้านขายเล็กเหล่านี้ตายกันหมด  
ตายเรียบครับท่านประธาน รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ด้วยครับ ธุรกิจการขนส่งทั้งหลาย สามล้อ 
มอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ รถสาธารณะต่าง ๆ รถรับจ้าง ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึง ครับ  
ตายตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว นวดแผนโบราณ ธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ ครับ ไม่อนุญาตให้วัดจัดงาน 
นักร้อง นักแสดง แดนเซอร์ นักดนตรีทั้งหลายไม่รู ้จะไปพึ่งใคร ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs)  
ปิดกันหมดครับท่านประธาน โดยการท่ีท่านประกาศล็อกดาวน์ (Lockdown) โดยท่ีท่านไม่มี
แผนรองรับที ่ช ัดเจนระยะสั ้น ระยะกลาง ระยะยาว ธุรกิจเหล่านี ้เขามีสายป่านสั้น  
ท่านประธานครับ ไม่เหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใหญ่มาก ๆ กลายเป็นผลดีครับ 
เพราะอะไรครับ เพราะธุรกิจรายเล็กรายน้อยเอสเอ็มอี (SMEs)  เขาตายกันหมด ธุรกิจใหญ่
ก็ช้อนซื้อครับ กลายเป็นธุรกิจใหญ่ผลประกอบการมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น ที่เขาเรียกปลา
ใหญ่กินปลาเล็ก ท่านประธานไปดูหรือเปล่าครับ ธุรกิจใหญ่เหล่านี้มีอ านาจในการต่อรอง 
สามารถคุมตลาดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ธุรกิจใหญ่เหล่านี้ไม่กระทบครับ และด้วยการ
บริหารของท่านเป็นการบริหารที่เปิดโอกาส เอื้อโอกาสให้ธุรกิจใหญ่ ๆ เหล่านี้อยู่ได้ ร ่ารวย
มากขึ้น ๆ แต่ธุรกิจรายเล็กรายน้อยล้มหายตายจากไปทีละธุรกิจ ๆ เอสเอ็มอี (SMEs)  
 



๖๖๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๒๗/๒ 
 
มีทั้งหมด ๓ ล้านเอสเอ็มอี (SMEs) ที่จดทะเบียนในระบบภาษี ยังไม่รวมร้านเล็กร้านน้อย 
นะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ใหญ่ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) คือรากฝอยท่านประธาน  
รากฝอยที่มีเป็นล้าน ๆ ราก หาเลี้ยงล าต้นใหญ่ ๆ ล าต้นใหญ่เปรียบเสมือนประเทศไทย  
ถ้าต้นไม้ใหญ่ไม่มีรากฝอยต้นไม้จะอยู่ได้ไหมครับท่านประธาน มันอยู่ ไม่ได้ครับ ธุรกิจ 
เอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านี้มีการจ้างงาน ๑๒-๑๓ ล้านคน และคนเหล่านี้ก็เป็นคนชั้นรากหญ้า
ชั้นล่างที่หาเช้ากินค ่าประกอบชีวิต ประกอบธุรกิจ หาเงินเลี้ยงครอบครัวส่งลูกไปโรงเรียน 
ท่านไม่สงสารธุรกิจเหล่านี ้หรือครับ ท่านช่วยเขาอย่างไรครับ ท่านบอกว่าท่ านออก  
พ.ร.ก. ซอฟต์โลนออกมา ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมเคยทักท้วงในที่ประชุมแห่งนี้ว่า พ.ร.ก. 
ซอฟต์โลนที่ท่านตั้งกติกาไว้ในปีท่ีแล้ว --------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๒๘/๑ 
 
ท่านบอกว่าเอามาช่วยเอสเอ็มอี (SME) ที่เป็นลูกค้าที ่เป็นหนี้ในธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่  
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ปี ๒๕๖๒ ให้กู้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของหนี้ ท่านประธานครับ เชื้อมัน
ระบาดตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เดือนมีนาคม แต่ไปออกกฎกติกาให้ธุรกิจที ่เป็นหนี้ในธนาคาร  
๓๑ ธันวาคม ปี ๒๕๖๒ คิดได้อย่างไร ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ไม่เกิดการกู้สิครับ กู ้ไปแค่ 
๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เหลืออีก ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปล่อยให้ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs)  
รายเล็กรายน้อยต้องเจ๊งต้องตายกัน ต่อมาครับมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่มาก็มี  
การปรับวิธีการใหม่บอกว่าโอเค (OK) ล่ะปล่อยให้ธุรกิจที่ไม่เป็นหนี้กับธนาคารหรือไม่ใช่
ลูกค้าธนาคารสามารถกู้ได้ โดยท่านปล่อยเงินก้อนนี้ให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายในอัตรา
ดอกเบี้ย ๐.๐๑ ๐.๐๑ คืออะไรครับท่านประธาน กู้ ๑ ล้านบาท เสียดอกเบี้ยแค่ร้อยเดียว 
แล้วให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านี ้ไปปล่อยให้เอสเอ็มอี (SMEs) ร้อยละ ๕ บาท คือกู้   
๑ ล้าน เสียดอกเบ้ีย ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐ เท่าท่านประธาน เอาเงินของรัฐบาลไปให้ธนาคาร
พาณิชย์ล้านละ ๑๐๐ บาท ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยให้ประชาชนเอสเอ็มอี (SMEs) ล้านละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ผมเคยพูดแล้วว่าการที ่ให้ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อย เขาท าธุรกิจครับ  
ท่านประธาน ธนาคารพาณิชย์ย่อมจะต้องหาคนที่จะกู้เขาจะต้องเป็นคนที่มีธุรกิจที่มีรายได้
สามารถหาเงินคืนเขาได้ แต่ในภาวะวิกฤติอย่านี ้นะครับ โดนล็อกดาวน์ (Lockdown)  
อย่างนี้มีธุรกิจใดบ้างที่ผลประกอบการมันจะยังดีอยู่ มีไหมครับ ถึงแม้จะมีแต่ท่านไปปิดเขา 
รายได้มันย่อมลดลง เมื่อไปขอกู้กับธนาคารพาณิชย์เขาจะให้กู้ไหมครับ ไม่มีทางครับ กู้ไม่ได้
หรอกครับ สิ่งท่ีท่านคิดออกมาคิดดี แต่ยังดีไม่พอครับ ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจ ท่านต้องคิดให้ดีกว่านี้ ถึงแม้ท่านจะกู้เงินมามหาศาลก็ตาม แต่ถ้าเงินมันไม่ไป
ถึงไม่ไปแก้ปัญหาในส่วนที่มันตรง ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่โดนแก้ แล้วปัญหาเหล่านี้จะเพิ่ม
ทวีคูณมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้นจากแผลเล็กกลายเป็นแผลใหญ่ครับท่านประธาน แผลใหญ่ 
ไม่สามารถรักษาได้ครับ มันจะตายไปในที่สุด ตายแล้วไม่ฟื้น ท่านมีเงินอยู่แล้วรีบไปช่วย
เถอะครับตอนนี้ ถึงแม้อาจจะช่วยได้เป็นบางส่วน แต่ก็ยังรักษาคนกลุ่มท่ียังไม่ตายให้ด ารงอยู่
ได้ เกิดการจ้างงานได้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านของท่าน ท่านควรจะเอาไปตั้งเป็นกองทุน ไม่ควรจะ
ปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์ รัฐบาลท าเองครับ ตั ้งกองทุนขึ ้นมา ซึ ่งเรามีกองทุนหมู่บ้าน  
 



๖๖๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๒๘/๒ 
 
กองทุนชุมชนเมือง ๘๐,๐๐๐-๙๐,๐๐๐ ชุมชน ท่านใส่เข้าไปสิครับ หมู่บ้านละ ๒ ล้าน  
ถึงประชาชนแน่นอนถึงรากฝอยแน่นอน เกิดการจ้างงาน เกิดการท าธุรกิจขึ้นมา แล้วธุรกิจ
จากการก่อเล็ก ๆ ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นขยายใหญ่ขึ้นมา เพราะทุกคนต้องการช่วยตัวเอง
ครับ ดิ ้นรนครับ ธุรกิจรากฝอยมันเกิดก็ต้องไปซื ้อของกับธุรกิจรายกลาง รายใหญ่  
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ก็ได้ด้วย เอาเงินลงไปข้างแล้วมันจะขึ้นไปข้างบน ----------------------- 
 
               - ๓๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๒๙/๑ 
 
ท่านคิดสิครับท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เอาเงินขึ้นข้างบนแล้วจะลงล่างมันไม่ลงละครับ ธุรกิจ
ใหญ่ได้เงินไปก็เก็บไว้ครับ เอาเงินไปเทรด (Trade) ข้างนอก แต่รายเล็กรายน้อยซึ่งเป็นคน
บริโภค สูงสุดของประเทศไทยมาจากรายเล็กรายน้อย ถ้าไม่มีการบริโภคเศรษฐกิจฟื้นไหม
ครับ ท่านกู้มาแค่ไหนมันก็ไม่ฟื้น ฉะนั้นส าคัญคือผู้บริโภคระดับชนชั้นล่างที่มีจ านวนมาก 
ท่านต้องช่วยเขาจริง ๆ อย่ามีแต่นโยบาย แต่นโยบายไม่สามารถช่วยได้ ไม่เกิดประโยชน์ครับ
ไม่ต้องมาขายฝันกัน เอาเรื่องจริง เพราะท่านท ามาแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ตั้งแต่
เริ่มแรกถึงปัจจุบันนี้ ๗ ปีกว่าแล้ว มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไร ท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิด ถ้าพลเอก 
ประยุทธ์คนนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถท างานแก้ไขปัญหาได้ ท่านนายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ ท่านเปลี่ยน พลเอก ประยุทธ์คนนี้ออกไป เอาคนใหม่มานั่งแทน ท่านกู้เงินมา  
ปีที ่แล้ว ๑ ล้านล้านบาท ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่านบอกว่าเอาไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
โควิด-๑๙ (COVID-19) ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่านบอกว่า 
ท่านเอาไปเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมจ าได้ และอีก ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
เงิน ๑ ล้านล้านบาท นี้น่าเสียดายครับ ถ้านายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะทีมบริหาร 
เรื่องเศรษฐกิจทั้งหลาย ถ้าบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเราจะไม่มาถึงวันนี้ได้ เศรษฐกิจจะ  
ไม่แย่อย่างนี้ได้ แต่การบริหารเงินเหล่านี้ผิดพลาด บกพร่อง เกิดการรั่วไหล การรั่วไหล  
จ านวนมากท่านประธานครับ เอาไปใช้ในโครงการท่ีผิดวัตถุประสงค์ ถามว่ามันจะฟื้นได้
อย่างไรครับ มันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรครับ พอมาปีนี้ท่านจะมากู้อีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ป ีก ่อนก ู ้ ไป ๗๐๐ ,๐๐๐ ล ้านบาท เพ ิ ่มอ ีก ป ีน ี ้ ก ู ้ มาอ ีก ๕๐๐ ,๐๐๐ ล ้านบาท  
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็บอกว่าจะเอาไปซื้อยารักษาไวรัสโคโรนา วิจัยวัคซีนภายในประเทศ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ไม่มีใครขัดข้องครับ เพราะทุกคนเห็นว่าตอนนี้โรคมันระบาด
หนัก เรายังคิดว่าท าไมท่านเอาไปแค่ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ท าไมไม่เอาไปให้พอเลย ท่านบอก
ว่าท่านจะเอาอีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ก็คือเอาแจกนั่นละครับ แต่การแจกของท่านแบบนี้
ท่านติดนิสัยในการแจกมานาน ถ้าแจกแล้วประชาชนมีชีวิตที ่ดีขึ ้นท่านแจกเถอะครับ  
 



๖๖๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๒๙/๒ 
 
แต่แจกแล้วประชาชนยังยากจนเหมือนเดิม ท่านควรจะมีวิธีการอื่นท่ีเพิ่มขึ้นนอกจากแจกเงินแล้ว 
และการแจกเงินของท่านยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวาย คนท่ีมีปัญหาท่ีล าบากจริง ๆ ไม่เคยได้รับเงิน 
ก้อนนี้แม้แต่ครั้งเดียว ประชาชนบ้านนอกบ้านนาชนบท ผมลงพื้นที่ไปหลายคนไม่เคยได้รับ
เงินก้อนนี้ เพราะท่านไม่บริหารประเทศเหมือนประเทศเขาปกติ เหมือนประเทศไทยที่เคย
บริหารมา ท่านไปปรับโครงสร้างประเทศใหม่หมดเลย โครงสร้างประเทศเรามีหมู่บ้าน เรามี
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเขาจะรู้จักลูกบ้านของตัวเอง ใครจน ใครรวย ใครเป็นใครมา ใครอยู่
อย่างไรเขารู้จักหมด เรามีก านันท่ีดูแลหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน เรามีนายอ าเภอเรามีผู้ว่าราชการ
จังหวัด มี อสม. มีสาธารณะต่าง ๆ ทุกอย่าง -------------------------------------------------------- 
 
              - ๓๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๓๐/๑ 
 
มันมีโครงสร้างของมันอยู่แล้ว ที่มันเข้มแข็งอยู่แล้วท่านกลับไปนั่งอยู่ข้างบน แล้วเป็นเงิน
ข้างล่าง แล้วถามว่าท่านรู ้จักคนทุกคนหรือครับการแจกก็แจกไม่ทั ่วถึง ทั ้ง ๆ ที ่ทุกคน
เดือดร้อนกันหมดชาวบ้านไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ท่านประธาน จะสมัครเอาเงินเหล่านี้สมัคร
ไม่ได้ แล้วจะให้ไปซื้อโทรศัพท์หรือครับ ผมถามจริง ๆ เถอะ เขาไม่มีเงินซื ้อโทรศัพท์  
หรอกครับ บางคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อไม่ได้ฟังสื่อของรัฐ เพราะสื่อของรัฐเสนอข้อมูล
ข่าวสารไม่ครบถ้วน ถ้าท่านแจกเงินลงไปตามหมู ่บ้านมันมีทะเบียนราษฎร์อยู ่แล้ว  
ท่านประธานมันจะท่ัวถึงและเป็นธรรมมากที่สุด แล้วทุกคนจะได้รับการแก้ไขทันท่วงที  
จากทุกข์มากเหลือทุกข์น้อยลงก็ยังดีได้เงิน ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท ก็ยังดีนี่คือควรจะท า 
ในระยะแรก ๆ แต่ระยะกลางท่านควรจะเอาเงินตั้งเป็นกองทุนอย่างที่ผมได้อภิปรายมาแล้ว 
เอสเอ็มอี (SMEs) มีความส าคัญมาก อย่างน้อยให้มีการจ้างงาน คนที่มีงานท ามีเงินเดือน 
๑๕,๐๐๐ บาท แทนที ่ท ่านจะไปเขา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท มันไม่พอกินหรอกครับ 
ท่านประธาน ท่านไม่ท าการครับ ท่านบริหารผิดพลาดบกพร่องในเรื่องนี้อย่างมาก ท าให้
ประเทศไทยเป็นหนี ้สาธารณะหลายล้านบาทครับ ตอนนี ้วินัยการเงินการคลังจะทะลุ  
๖๐ เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี (GDP) แล้วถ้าท่านกู้เงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นี้มาก็ผลาญเลยครับ 
เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี (GDP) ครับ ท่านก็เลยบอกว่าปีนี้กู้แค่ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ก็พออีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไปกู้ปี ๒๕๖๕ ก็แล้วกัน นี่คือเทคนิคไม่ว่ากันครับ แต่จีดีพี  
(GDP) มันสามารถปรับเปลี ่ยนได้ไม่จ  าเป็นหรอกครับ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้ามันจ าเป็น  
ท่านสามารถปรับแก้ได้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจครับ เราต่างอยากให้ประชาชนฟื้นอยากให้
ประเทศฟื้นผมอภิปรายวันนี้ท้ังแนะน าท้ังติท่านไปด้วยครับ เพราะเรามีความห่วงใยประเทศ
ไม่ต้องการมาท าลายล้างผลาญใครหรอกครับ ความผิดพลาดบกพร่องของท่าน นอกจากเรื่อง
เศรษฐกิจแล้วยังมีเรื ่องการปิดหูปิดตาประชาชน ท่านปิดตาประชาชน ท่านประยุทธ์  
จันทร์โอชา เข ้ามายึดอ านาจ ปี ๒๕๕๗ มีค  าสั ่ง ๗๙/๒๕๕๗ ปิดสื ่อครับท่านประธาน  
ปิดวิทยุกระจายเสียงเข้ามาคลุม กสทช. ทุกวันนี้ก็ยังคลุมอยู่ครับ กสทช. มีอายุ ๖ ปี ต่ออายุ
ให้เขามา ๔ ปีแล้ว รวมเป็น ๑๐ ปี แล้วท่านประธาน ท่านมาคลุมสื่อปิดหูปิดตาประชาชนมา
ปิดสื่อวิทยุชุมชน วิทยุภาคธุรกิจของประชาชน ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คลื่นสถานี ท่านทราบไหม 
 



๖๗๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๓๐/๒ 
 
ครับ ค าสั่งของท่านท าให้คนตกงานกี่หมื่นคน ท าให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยที่เขาก าลังจะ
เติบโตเขาใช้ช่องทางในการโฆษณา วิทยุชุมชนวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนเขาก็โตขึ้นมา
จากเถ้าแก่กลายเป็นเถ้าแก่น้อยขึ้นมา แต่ท่านไปปิดวิทยุเขา ผู้ด าเนินรายการกี่หมื่นคน 
พนักงานกี่หมื่นคน ธุรกิจกี่หมื่นคน กี่หมื่นครอบครัว เจ้งระเนระนาดนะครับท่านประธาน 
มาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะลดวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนลงไป กดให้เตี้ย
ลง ๆ กดให้เล็กลง ๆ บีบให้เล็กลงจนพวกเขาจะอยู่ไม่ได้แล้ว ท่านประยุทธ์เคยไปดูหรือเปล่า
ครับ ท่านอย่าบอกว่า กสทช. ท่านท่านไม่ทราบ ท่านต้องทราบสิครับ เพราะท่านเป็น
นายกรัฐมนตรี ราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ท่านเป็นผู ้ก ากับ  ท่านเป็นผู ้ดูแล  
ท่านเป็นผู้รักษา พ.ร.บ. ฉบับนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนครับ -------------------------------------- 
 
               - ๓๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๓๑/๑ 
 
แต่ท่านน า กสทช. หรือสื่อมาเป็นพวกของท่าน แทนที่จะให้สื่อเสนอความจริงทุกมิติทุกด้าน 
แต่ท่านเลือกที ่จะให้เสนอแต่เร ื ่องที ่ท ่านท าบอกว่าท่านดี ทั ้ง ๆ ที ่ไม ่ด ีหรอกครับ  
หลอกประชาชนว่ารัฐบาลท าดีแล้ว ประเทศสงบ ไม่มีปัญหา ไม่มีความขัดแย้ง ก็เพราะเรื่อง
นี้ท่ีสื่อภาครัฐประชาชนเขาไม่ดูกันแล้ว เขาไม่ฟังแล้ว ท่านทุ่มเงินลงไปนี้ปีหนึ่งหลายพันล้าน
บาทเพ่ือให้สื่อของรัฐมันอยู่ได้ ท่านเคยไปวิเคราะห์วิจัยไหมว่าประชาชนฟังสื่อของรัฐหรือไม่ 
ท่านเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนไม่ฟังวิทยุ เป็นสาเหตุที ่ท าให้ประชาชนไม่ดูทีวีของรัฐ  
เพราะเสนอข่าวด้านเดียว นี ่คือการจงใจปิดหูปิดตาประชาชน ประชาชนเขาฉลาดครับ 
ทุกวันนี้เขาไปดูสื่อตามออนไลน์ (Online) ไปดูสื่อตามเว็บไซต์ (Website) ตามยูทูบ (YouTube) 
ตามเฟซบุ๊ก (Facebook) เห็นไหมครับ ท่านก็ไม่สามารถไปปิดเขาได้ ถ้าท่านท าอย่าง
ตรงไปตรงมาท่านไม่ปิดวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนนะครับ ท่านสามารถน าข่าวสารของ
ภาครัฐไปให้วิทยุเหล่านี้เปิด ประชาชนเขาฟังวิทยุภาคประชาชน ข่าวสารของรัฐก็จะเข้าถึง 
ประชาชนอยู ่ตามท้องไร ่ท ้องนาก าลังท านาท าสวนอยู ่คร ับท่านประธาน ถ ือว ิทยุ
ทรานซิสเตอร์เครื่องละ ๓๐๐ บาท ใส่ถ่าน ๓ ก้อน ฟังได้เป็นเดือน ๆ ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต 
(Internet) ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ท่านก าลังให้วิทยุเหล่านี ้สูญพันธุ ์ คนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน  
เป็นดีเจจัดรายการ คนเหล่านี ้ก็จะล้มหายตายจากไปด้วย ศิลปวัฒนธรรม เพลงลูกทุ่ง  
หมอล า เพลงเหนือ เพลงประจ าถิ่นก็จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด เพราะไม่มีวิทยุคลื่นไหนเปิดให้  
จะไปฝากคลื่นใหญ่ ๆ ขึ้นหลักมันต้องใช้เงินเป็นแสนครับท่านประธาน ท่านต้องรักษาวิทยุ
เหล่านี้ไว้ และต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างจริงจัง โดยที่ กสทช. มีกองทุน  
อยู่แล้วหลายหมื่นล้านบาท และเขาบอกว่าให้เอากองทุนเหล่านี้มาช่วยเหลือสนับสนุน 
วิทยุและโทรทัศน์ ท่านเคยเอามาหรือเปล่า ท่านเอาเงินเหล่านี ้ไปท าอะไรบ้าง เบิกไป  
ผิดวัตถุประสงค์ ท่านประยุทธ์ครับ ท่านอย่าบอกว่าท่านไม่รู้ ท่านต้องรู้ครับ เพราะท่าน
ก ากับอยู่ ท่านน าเงินเหล่านี้ไปไปสร้างเน็ตประชารัฐ เน็ตชายขอบอะไรก็แล้วแต่นี่ท่านเคย
ประเมินไหมว่าผลส าเร็จมันส าเร็จเท่าไร มีการประเมิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เงินหลายหมื่นล้านบาท 
บางพื้นที่สร้างเป็นตอไม้ไว้ยังไม่เสร็จครับ ทิ้งไว้อย่างนั้นล่ะครับ เสียดายงบประมาณมาก 
ต่อมามีการชุมนุมท่านปิดหูปิดตาประชาชน ผมจะให้ท่านดูว่าท่านปิดตาประชาชน 
 



๖๗๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๓๑/๒ 
 
จริงหรือไม่ เพราะสื่อหลัก ๆ สื่อของรัฐบาลไม่เคยออกเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นทีวีอะไรก็แล้วแต่ 
ประชาชนเขาส่งให้กันดูเอง ผมจะให้ท่านดูว่าคลิป (Clip) เหล่านี้เคยออกสื่อใหญ่หรือไม่  
ขอเปิดคลิป (Clip) ครับใช้เวลาไม่นานครับท่านประธานครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 
                                                        - ๓๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๓๒/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  อภิปราย 
ต่อเลยครับ 
  นายนิคม บุญวิเศษ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ เห็นไหมครับ
ท่านปิดหูปิดตาประชาชน สื ่อภาครัฐเสนอข่าวไม่ครบทุกมิติ แต่ประชาชนฉลาดครับ 
เขามีช่องทางในการสื ่อสาร เพราะทุกวันนี ้โลกมันไปไกลแล้ว ท่านก็จะมาปิดเขาอีก  
ออกข้อก าหนดในข้อ ๒๙ จนมีการไปฟ้องร้องศาล แล้วอย่างไรครับ ศาลก็คุ้มครองชั่วคราว 
นี ่อย่างไรครับคือสื ่อทั ่วโลกมันเป็นสากล ไม่มีใครสามารถปิดสื ่อได้ครับท่านประธาน  
แต่ด้วยความที่เราบริหารประเทศ จะบอกว่าเผด็จการก็ใช่ครับ เพราะกฎหมายบางอย่าง 
มันยังเป็นเผด็จการอยู่ มีการสืบทอดอ านาจมา พ.ร.ก. ฉุกเฉินท่านก็ยังคงไว้ตั ้งแต่วันท่ี  
๒๕ มีนาคมปีที ่แล้ว มาถึงปัจจุบ ันนี ้  ๑ ปีกว่าแล้ว ไม่ม ีที ่ไหนหรอกครับประกาศ  
พ.ร.ก. ฉุกเฉินยาวเป็นปี ๆ ท่านก าลังประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อมาอะไร ป้องกันตัวเอง  
ท าผิดก็คือไม่ยอมรับผิดท าผิดเอาผิดไม่ได้ เพราะมีกฎหมายคุ ้มครองไว้ เห็นไหมครับ  
นี่คือการท างานของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ท่านไม่ใช้ความเป็น
นายกรัฐมนตรี แต่ท่านใช้ความเป็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มานั ่งในต าแหน่ง  
ทุกต าแหน่งนี ้ มานั ่งท าเองแล้วไม่ทราบว่าท่านเคยรายงานนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า 
นายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ สมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู ่ต่อไหมครับท่านประธาน  
ไม่รู้จะสรรหาค าไหนมาบอกให้ท่าน ผมเชื่อว่าท่านไม่ลาออกหรอกครับ จิตส านึกของท่าน
เท่านั้น ความเสียสละเท่านั้น ถ้าท่านเห็นแก่ประเทศชาติ เห็นแก่ประชาชน เห็นแก่อนาคต
ของลูกหลาน ท่านลองทบทวนว่าที่ผ่านมานี้ท่านท าให้ประเทศมันล่ม ล่ม ล่มขนาดไหน  
แต่ถ้าท่านยังมองไม่ออก คนที่อยู่รอบข้างท่านควรจะมีการเตือนกัน ชาติบ้านเมืองมันต้อง  
มาก่อนครับท่านประธาน ยังมีอีกครับ นโยบายที ่ท่านออกประกาศกันนี ้ โดยเฉพาะ 
การเดินทางไปต่างประเทศและการกลับประเทศเรานี้ ที่ท่านบอกว่าดีหนักดีหนา มีเพื่อนผม 
๔ คน เดินทางไปต่างประเทศก่อนเดินทางไปก็มีการตรวจทุกอย่างเรียบร้อย มีใบรับรอง  
ทุกอย่างเดินทางไปต่างประเทศถึงประเทศนอกก็สามารถที่จะออกไปท่องเที ่ยวได้เลย  
เพราะมีใบทุกอย่างผ่านจากประเทศไทยไปแล้ว แต่พอกลับประเทศไทยยุ่งยากซับซ้อนมาก  
 



๖๗๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๓๒/๒ 
 
ท่านประธาน มีการจองโรงแรมล่วงหน้า มีการตรวจทุกอย่าง ที่ประเทศเขาภายใน ๗๒ ชั่วโมง  
ส่งไปท่ีสถานทูตเพ่ือขออนุญาตในการเดินทางกลับประเทศตัวเอง และบางคนเลือกใช้วิธีการ
กักตัวที่รัฐบาลเตรียมให้ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเลือกได้ ต้องมากักตัวเองโดยใช้โรงแรม  
ท่ี ศบค. มีการเลือกไว้ให้ว่าจะนอนโรงแรมไหน ----------------------------------------------------- 
 
               - ๓๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๓๓/๑ 
 
แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ๖๐,๐๐๐ บาท ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ เหลือ ๕๗,๐๐๐ บาท กักตัว ๑๔ วัน 
แล้วต้องโอนเงินก่อน ถ้าไม่โอนเงินก่อนไม่มีใบเสร็จไปขอสถานทูตกลับประเทศไทยไม่ได้  
นี่คือการบีบบังคับ การปล้นกันชัด ๆ ยังไม่พอครับ ล่าสุดนี้มีพี่คนหนึ่งเดินทางไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก่อนไปก็มีทุกอย่าง เอกสารครบถ้วนทุกอย่าง ตรวจร่างกายเรียบร้อย  
บินไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่ออะไร เพื่อไปฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประมาณเกือบเดือน แต่พอจะเดินทางกลับต้องมีการจ่ายเงิน ๘,๐๐๐ บาท มีใบเสร็จในการ
จ่ายเงิน ๘,๐๐๐ บาท ท่านประธานครับ ที ่ท่านเรียกว่า ภูเก็ตแซนด์บ็ อกซ์ (Phuket 
Sandbox) นี่แหละ บังคับจ่ายเงินให้บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่ง นี่คือใบเสร็จ จ่ายให้บริษัท 
ภูเก็ตดีเวลลอปเมนต์ เห็นไหมครับ ๘,๐๐๐ บาท ต้องมีใบนี ้แนบไปด้วย ถ้าไม่มีใบนี้  
ไม่จ่ายใบนี ้ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ผมอยากจะถามว่า บริษัท ภูเก็ต  
ดีเวลลอปเมนต์ เป็นบริษัทของใคร ท าไมรัฐบาลถึงจ่ายเงินผ่านบริษัทเอกชนเหล่านี้  
๘,๐๐๐ บาท ท่านประธาน เกิดถ้ามีคนเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ๑ ล้านคนล่ะครับ ๘,๐๐๐ ล้านบาท 
แล้วมีการบังคับให้ตรวจ ๓ ครั้ง ทั้ง ๆ ที่เขาตรวจมาแล้ว ไม่มีโรคแล้ว ไม่ติดไวรัสโคโรนา 
(Virus Corona) แล้ว แต่มาบังคับให้มาตรวจที ่จังหวัดภูเก็ตอีก ๓ ครั ้ง ๘,๐๐๐ บาท  
ถ้าตรวจครั้งเดียวมันก็จะดูแพงไป ๘,๐๐๐ บาท ก็เลยบังคับให้ตรวจ ๓ ครั้ง มาถึงครั้งแรก 
ก็ตรวจอีก ๕ วัน ตรวจครั ้งหนึ่ง อีก ๕ วัน ตรวจครั ้งหนึ่ง สร้างภาระที่ไม่จ าเป็นให้กับ
ประชาชน คนไทยด้วยกัน ไม่ต้องพูดถึงต่างชาติ ต่างชาติจะเดินทางมาประเทศไทยต้องไปท่ี
จังหวัดภูเก็ต เงื่อนไขเดียวกันครับ จ่าย ๘,๐๐๐ บาทก่อน มันเป็นแรงจูงใจหรือเปล่าท่าน
ประธาน ท่านก าลังจะปิดประเทศหรือจะเปิดประเทศกันแน่ ประเทศอื่นเขาจูงใจให้ไปฉีด
วัคซีนฟรี อยู่ในประเทศเขา ๒๐ วัน ๓๐ วัน มีการใช้จ่ายเงิน ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อ ๑ คน แต่ประเทศไทยจะเปิดประเทศดึงการท่องเที ่ยวเข้าประเทศ แต่ไปเก็บเงิน  
๘,๐๐๐ บาทล่วงหน้า แล้วมาบังคับตรวจอีก ๓ ครั้ง ท้ัง ๆ ท่ีเขาตรวจมาแล้วก่อนจะเดินทาง 
นี ่ค ือภาระ ถามว่าใครได้ประโยชน์ บริษัทนี ้ล ่ะครับ เลขจดทะเบียน มาดูเทีย บกับ
ใบเสร็จรับเงิน ๘,๐๐๐ บาท เลขทะเบียนเดียวกันครับ ผมถามว่าผู ้ถือหุ ้นหรือบริษัทนี้  
มีความใกล้ช ิดกับรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือนายกรัฐมนตรีหร ือไม่  
 



๖๗๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๓๓/๒ 
 
ท่านต้องตอบครับแล้วเงินเหล่านี้เข้ารัฐหรือเข้ากระเป๋าใคร นายกรัฐมนตรีต้องตอบครับ  
นี่คือการยกตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ จริง ๆ เอกสารมีเยอะ ด้วยเวลาที ่จ ากัดครับ 
ท่านประธาน ผมจะตัดออกเป็นบางอันครับ การบริหารทางด้านยาเสพติด ท่านประธานครับ 
ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมือง รัฐบาลชุดนี้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา การปราบยาเสพ
ติดล้มเหลวครับท่านประธาน ท าไมผมถึงพูดอย่างนั้น ปัจจุบันนี้ท่านไปดูเลยครับ ตามบ้าน
นอกบ้านนานี่ ยาบ้าเม็ดละ ๒๐ บาท ๓๐ บาท ซื้อขายกันง่าย ๆ รู้แม้กระทั่งว่าใครเอาไปขาย 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐครับ ต ารวจครับ อยู่ในพื้นท่ีนั่นล่ะครับ ----------------- 
 
               - ๓๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๓๔/๑ 
 
ท่านปล่อยให้มียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองได้อย่างไร มีการตั้งรางวัลน าจับ ไม่รู ้จับจริง  
จับปลอม ไม่รู้ ยาเสพติดเท่าที่มีมารายงานในคณะกรรมาธิการ ผมนั่งในคณะกรรมาธิการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ป้องกันและปราบปราม มันต้องป้องกัน
ขึ้นก่อน ป้องกันหมายถึงว่าคาดคะเนว่ามันมาจากตะเข็บชายแดน ก็แสดงว่าการป้องกัน
ตะเข็บชายแดนมันป้องกันไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีรู้เห็นเป็นใจ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ผู้มีสีไม่รู้เห็นเป็นใจ 
ยาเหล่านี้มาไม่ถึงในกลางเมืองกรุงเทพมหานครหรอกครับ เพราะแต่ละที่มันมีด่าน มีด่าน  
มีด่าน มันไม่สามารถนั่งเครื่องบินลงมาสนามบินดอนเมืองได้ มันต้องมาจากรถนี่ล่ะครับมา
จากการขนส่ง นี่คือความบกพร่องในการสกัดเส้นทางยาเสพติด ท่านก็นั่งก ากับอยู่ตรงนั้นล่ะ 
ท่านนายกรัฐมนตรี แต่ท าไมยาเสพติดมันเต็มบ้านเต็มเมืองครับ หน่วยงานบูรณาการ 
เกี ่ยวกับปัญหายาเสพติด การป้องกันปราบปราม มีส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน ส านักงาน ป.ป.ส. ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๙ กระทรวง  
๒๖ หน่วยงานครับท่านประธาน ตั้งไว้เยอะแยะมากมาย ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดได้และที่ส าคัญคือใช้งบประมาณจ านวนมาก ผมจะไม่ลงรายละเอียด เพราะเวลา
มันน้อยครับ ฉะนั้นงบประมาณเหล่านี้ ท่านใช้จริงหรือเปล่า มีการรู้เห็นเป็นใจ รับเงินจาก
ผู้ค้าหรือไม่ ประชาชนสงสัยจริง ๆ ครับท่านประธาน ท าไมยาเสพติดมันไม่หมดสักที  
ถ้าไม่หมดก็อย่างน้อยมันน้อยลงสิครับ มีคดียาเสพติดมากมายครับ จับกุม ๒๐๐,๐๐๐ ราย 
๓๐๐,๐๐๐ ราย จับกุมรายเล็กรายน้อยครับ เข้าไปจ าคุกจนเรือนจ ามันล้นแล้วตอนนี้  
เกิดปัญหาเรือนจ าล้นอีก เรือนจ าไม่พออีก ก็มาจากการจับรายเล็กรายน้อยครับ ท่านอย่าไป
จับรายเล็กรายน้อยครับ ท่านต้องไปจับรายใหญ่ โดยเฉพาะผู้มีสี ท่านต้องจับให้ได้ ต้องจับ
ตัวการให้ได้ ถ้าไม่จับตัวการ ปัญหาเหล่านี้ไม่หมดแน่นอน เดี๋ยวผมจะพูดเบอร์โทรเพื่อให้
ประชาชนรู้เบอร์โทรในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด พี่น้องที่อยู่ทางบ้านจดไว้นะครับ ช่วยกัน
แจ้งเบาะแสครับ ๑๓๘๖  ๑๓๘๖ ครับเบอร์นี้ ถ้าท่านไม่อยากให้ยาเสพติดอยู่ในบ้านท่าน  
 



๖๗๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๓๔/๒ 
 
ลูกหลานของท่านติดยาเสพติด หรือท่านรู้ว่าใครค้าโทรมาครับ ๑๓๘๖ ข้อผิดพลาดบกพร่อง 
ของนายกรัฐมนตรีมันมีเยอะ ผมคงไม่สามารถพูดให้จบภายใน ๑ ชั่วโมงได้ มีอีกนิดหนึ่งครับ 
ที่หลายท่านได้พูดไปแล้วแต่ผมจะไม่พูดซ ้านะครับ ผมจะเอาส่วนที่ไม่ซ ้ามาพูด มีหลายคน  
พูดถึงการประมูล การเซ็นสัญญาของการซื ้อเอทีเค (ATK) ๘.๕ ล้านชิ ้น ผมก็สงสัย  
ท่านประธานครับ ผมก็ไปหาข้อมูลมาว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างไร สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่า
บริษัทที่เข้าประมูล มันเป็นบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จ ากัด บริษัท ออสท์แลนด์ 
แคปปิตอล จ ากัด เป็นผู ้ประมูล แต่บริษัทที่เซ็นสัญญามันกลับเป็นอีกบริษัทหนึ่งครับ  
ขอภาพครับ เห็นไหมครับ อาจจะมองไม่เห็นนะครับ บริษัทประมูลคือบริษัทออสท์แลนด์ 
แคปปิตอล ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๓๕/๑ 
 
แต่บริษัทที่เซ็นสัญญาคือบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย จ ากัด มันน่าสงสัย
นี่ครับ บริษัท ออสท์แลนด์ เป็นผู้ประมูลในราคา ๖๕ บาท พอประมูลได้บริษัทที่มาเซ็น
สัญญากับองค์การเภสัชกลายเป็นบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย จ ากัด  
พูดแค่นี้ก็ไม่น่าสงสัยนะครับ มันต้องมีอีก ผมค้นไปอีกครับว่าบริษัทนี้มันเป็นบริษัทของใคร 
แล้วรัฐมนตรีมีความเกี่ยวโยงหรือไม่ ดูแล้วไม่น่าเกี่ยวโยงละครับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล  
อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย ผู ้ถือหุ ้นเป็นคนเดียวกับบริษัท ณุศาวัน จ ากัด จ าไว้นะครับ  
ณุศาวัน จ ากัด ซึ่งอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องอะไร แต่สิ่งท่ีมันเกี่ยวข้องคือภาพต่อไปครับ ณุศาวัน 
คือผู้ครอบครองเครื่องบินเอชเอส-ดับเบิลยูทีเอช (HS-WTH) ในปัจจุบันนี้ ซึ่งเครื่องบินล านี้
เดิมทีใครเป็นคนนั่งใครเป็นเจ้าของ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ดูครับ เครื่องบินล านี้ทราบว่า  
ผู้ที่เป็นเจ้าของคือภาพต่อไปครับ ความเชื่อมโยงของโครงการเอทีเค (ATK) ๘.๕ ล้านชิ้น  
ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องบินล านี้แต่ก่อนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้ขาย
เคร่ืองบินล านี้ให้ ณุศาวัน ณุศาวันคือผู้ถือหุ้นบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย 
จ ากัด ซึ ่งเป็นคนลงนามเซ็นสัญญากับองค์การเภสัชกรรม โดยที ่บริษัท ออสท์แลนด์  
เป็นบริษัทประมูลได้ ตอบหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรครับ มันท าไมท าได้อย่างนี้ โดยเสนอราคา
มา ๖๕ บาท โดยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลดสเปก (Spec) เอทีเค (ATK) 
ลงมา เดิมทีจะต้องมีดับเบิลยูเอชโอ (WHO) จะต้องผ่านมาตรฐานเหล่านั ้น ตั ้งราคาไว้  
๑๒๐ บาท ราคากลางนะครับ แต่ต่อมาท่านไปนั่งหัวโต๊ะบอกว่าเอาผ่าน อย. ก็พอเพื่อให้
บริษัทนี ้เข้ามาประมูลได้ในราคา ๖๕ บาท ถ้าสเปก (Spec) มันระดับนั ้นที ่ก าหนดไว้  
๑๒๐ บาท ความแม่นย าของมัน ๙๘ เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายถึงว่าตรวจ ๑๐๐ คน อาจจะพลาด
แค่ ๒ เปอร์เซ ็นต์ แค่ ๒ คน แต่การลดสเปก (Spec) ท่านลงมาในราคา ๖๕ บาท  
ความแม่นย ามันอยู่ที่ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ตรวจ ๑๐๐ คน ผิดพลาด ๕ คน ถ้าเรามองว่า ๒ คน 
กับ ๕ คน มันใกล้เคียงกันท่านประธาน แต่ชีวิตของประชาชนนะครับ ๑ คนก็ถือว่ามากแล้ว
ความเสี ่ยง ท าไมท่านไม่เอาของดีที ่สุดมาให้ประชาชนใช้ ท่านอย่าไปเลียนแบบวัคซีน 
เคร่ืองตรวจนี่ล่ะครับมันส าคัญท่ีสุด ถ้าทุกคนสามารถไปตรวจด้วยตัวเองได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ
ยังสามารถหายารักษาได้ทันท่วงที ไม่ต้องมารอหมอ รอเตียง รอตาย ลดความสูญเสียชีวิตได้  
 



๖๘๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๓๕/๒ 
 
ฉะนั ้นเครื ่องตรวจนี ้ส  าคัญที ่ส ุด จะต้องมีความแม่นย า จะต้องเอาของดีที ่ส ุดเข้ามา  
เพราะราคามันไม่แพงมากนี่ครับท่านประธาน เขาตั้งราคากลางไว้ ๑๒๐ บาทเอง ท าไมจะ
เอาเข้ามาไม่ได้ แต่ท่านก็ไปลดสเปก (Spec) ลงมาเพื่อให้บริษัท ออสท์แลนด์ สามารถเข้า
ประมูลได้ พอประมูลได้แล้วให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งไปท าสัญญากับองค์การเภสัชแบบนี้  
ก็ท าได้ด้วยหรือครับ ประชาชนสงสัยครับให้ข ้อมูลผมมานี ่ ท่านรัฐมนตรีต ้องตอบ  
ท่านมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีผลประโยชน์กันหรือไม่  ประชาชนเขาเชื ่อว่าต้องมี
ผลประโยชน์ ไม่อย่างนั้นบริษัทนี้ไม่ได้หรอกครับ --------------------------------------------------- 
 
               - ๓๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๓๖/๑ 
 
ฉะนั ้นผมเองในฐานะที ่ เป ็นหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กระผมไม่อาจไว ้วางใจ  
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ท้ัง ๒ ท่าน ลาออกเถอะครับ 
ขอบคุณมากครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านนิคม ก่อนที่ท่านวิรัตน์ วรศสิริน จะอภิปรายนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจง  
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา (นายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ และสมาชิกทุกท่าน
นะครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตชี้แจงในส่วนท่ีเป็นประโยชน์เป็นสาระก่อนนะครับ 
  เรื่องแรก เรื่องด้านสาธารณสุข วันนี้เราก็ได้มีปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือเชื้อพันธุ์
สายเดลตา (Delta) เพิ่มขึ้นนะครับ เพราะที่ผ่านมาก็เป็นเชื้อที่มันมีการพัฒนามาตามล าดับ 
เช่นเดียวก็มีหลายอีกหลายเชื้อท่ีต่างประเทศด้วย ในปัจจุบันเรามีการรับมือในช่วง ๑๕ เดือน
แรกอย่างไร เราได ้ม ีการปรับกลยุทธ ์เพื ่อจะเอาชนะการแพร่ระบาดมาโดยตลอด  
ตามสถานการณ์ระลอกแรก ปี ๒๕๖๓ เราเน้นมาตรการในภาพรวมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
และมาตรการระดับบุคคลดีเอ็มเอช (DMH) เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย  
ผลการปฏิบัติการในช่วงแรกเราสามารถควบคุมการแพร่เชื้อจากต่างประเทศและควบคุม  
การระบาดในประเทศได้ ใช้เวลาประมาณ ๗๐ วันนะครับ ระลอกที่ ๒ ใช้เวลา ๓ เดือน 
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เราเน้นแนวทางเรื่องบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble & 
Seal) เจอที่ไหนกักโรคที่นั ่น จ ากัดการระบาดในคลัสเตอร์ (Cluster) ไม่ให้แพร่เชื ้อไป
ภายนอก และส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 
พิจารณามาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่ของตน คือในพื้นที่ที่ต่ างจังหวัด แล้วเรามีการเพิ่มเติม 
การตรวจหาเชื้อเชิงรุก และการสอบสวนโรค รวมทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้
ผู ้ป่วยได้เข้าสู ่ระบบการรักษาโดยเร็วนะครับ เราก็มีการปรับสถานการณ์มาโดยตลอด  
ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ผลการปฏิบัติการในช่วงนั้น ระลอกท่ี  ๒  
เราสามารถควบคุมการระบาดได้ในเวลาประมาณ ๘๐ วัน ต่อมาเมื่อช่วงพฤษภาคมนั้น  
 



๖๘๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๓๖/๒ 
 
เราจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์รับมือการระบาดไวรัสกลายพันธุ์เดลตา (Delta) โดยองค์การ 
อนามัยโลกประกาศพบเชื ้อโควิด (COVID) สายพันธุ ์เดลตา (Delta) แพร่ระบาดอย่าง 
กว้างขวางเพิ่มขึ้นถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ในกว่า ๑๓๐ ประเทศทั่วโลก คงไม่ใช่เฉพาะประเทศเรา 
ในกลางเดือนกรกฎาคมเริ ่มมีการระบาดของเดลตา (Delta) ในประเทศไทย ปัจจุบัน 
การระบาดในประเทศกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์เป็นสายพันธุ ์เดลตา (Delta) ซึ ่งลักษณะ 
การระบาดนั้นจะรวดเร็วและกว้างขวาง ผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการ มันก็เลยเป็น
เหตุผลที่ท าให้รัฐบาลต้องปรับกลยุทธ์อีกครั้งเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 
มาตรการดังกล่าวนั ้นที ่เราได้ด าเนินการไป เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะช่วยให้การควบคุม 
การระบาดของเดลตา (Delta) ได้ในปัจจุบัน วันนี ้ทางคณะแพทย์สาธารณสุขต่าง ๆ  
ผมไม่ใช่หมอ แพทย์ก็มีการคิดค้นสูตรการฉีดวัคซีนไขว้ชนิดนะครับ การฉีดบูสเตอร์โดส 
(Booster Dose) ให้แก่บุคคลทางการแพทย์และเจ้าหน้าที ่ด่านหน้า รวมทั ้งกลุ่ มเสี ่ยง 
เพื่อรองรับสายพันธุ์เดลตา (Delta) แล้วก็จะมีการขยายต่อไปนะครับ ในเรื่องของการใช้
มาตรการควบคุมตามล าดับความรุนแรง เราได้แบ่งพื้นที่เป็นจังหวัดสีเขียว สีเหลือง สีแดง  
ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ (Lockdown) เฉพาะจังหวัดสีแดงเข้มเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
เป็นภาระของประชาชนจนเกินความจ าเป็นนะครับ การล็อกดาวน์ (Lockdown) เมื่อวาน 
ที่ท่านพูดถึงหลายอย่างล็อกดาวน์ (Lockdown) แล้วไม่ได้ผลมีการแพร่ระบาดกลับไปประเทศ 
กลับไปภูมิล าเนาต่างจังหวัด ท่านก็ลืม อาจจะไม่เข้าใจ อาจจะไม่ทราบว่าเวลาไปแล้ว  
เขาจะเจออะไรบ้างที่ต่างจังหวัดที่ภูมิล าเนาของเขา ก็มีการตรวจสอบ มีการคัดกรอง  
มีการกักตัวโดยเจ้าหน้าท่ีระดับพื้นท่ี ไม่ได้ปล่อยปละละเลยไปท่ีโน่นที่นี่อย่างท่ีท่านกล่าวอ้าง
เม ื ่อวานนี ้แต ่ประการใดนะครับ เร ื ่องของ กทม. ท่านก็ทราบด ีอย ู ่แล ้วว ่าระบบ  
การสาธารณสุขของ กทม. แตกต่างกว่าในส่วนภูมิภาคนะครับ เราก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือ 
และเนื่องจากมีสถานภาพเป็นเขตปกครองพิเศษ พื้นที่ปกครองพิเศษ เราก็ต้องใช้ ศบค.  
เข้าไปบริการร่วมกัน จัดตั ้ง ศบค. ร่วมกันเพื่อให้มาตรฐานเดียวกันกับทั้งในกรุงเทพฯ  
และต่างจังหวัดด้วย วันนี ้เราจัด ศบค. กทม. เขต ไม่ใช่เพื ่อจะใช้อ านาจของผมไป 
สั่งอะไรใครเขา ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- ๓๓๗/๑ 



๖๘๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๓๗/๑ 
 
คือทั้งหมดผมกราบเรียนหลายครั้งแล้วว่า ศบค. มีหน้าที่ในการบูรณาการ ไม่ว่าจะในส่วน
ของ ศบศ. เศรษฐกิจ ในส่วนของทีโอซี (TOC) อีโอซี (EOC) อะไรของสาธารณสุขนะครับ 
แล้วเอาข้อมูลขึ ้นมาเสนอเมื่อสักครู ่ท่านกล่าวไปถึงเอาหลักฐานมาแสดงให้เห็นถึงเรื ่อง
เห็นชอบอะไรของผม ท่านทราบระบบการท างานไหมครับ คือ ศบค. หรือ ศบศ. อะไรกต็าม
จะไม่มีผลในเชิงปฏิบัติเลยถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้า ครม. เพราะฉะนั้นการที่ผมเซ็นรับทราบไป 
ก็คือรับทราบผลการประชุมเท่านั้นล่ะ แต่เมื่อหลังจากนั้นแล้วก็เอาเข้า ครม. แล้วก็ไปดูว่า
ตัดสินใจร่วมกันอย่างไรบางอย่างก็ท าได้ นี่คือระบบบริหารราชการแผ่นดิน ท่านอาจไม่ทราบ
นะครับ ในส่วนของแต่ละจังหวัดเราก็มีการเพิ่มมาตรการข้อก าหนดท่ีส าคัญ เช่น เรื่องสถาน
บันเทิง สถานที่เสี่ยงตามบริบทของพื้นที่ อันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วในพื้นที่ก็รู้ว่าจุดไหนเป็น
กลุ่มเสี่ยงนะครับ คือมีการท างานร่วมกันทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นเขาท างาน
ร่วมกัน ผมไปสั่งทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้ว จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ผมก็กล่าวถึงว่าให้พื้นที่ได้มีมาตรการ
เพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นนะครับ ในส่วนของการลดความตึงเครียดในระบบสาธารณสุข
ของเมืองหลวง ที ่เราบอกว่าเรามีการส่งกลับไปรักษาในภูมิล าเนาในระบบปิดนะครับ 
ระบบปิด ไม่ได้ปล่อยปละละเลย เพราะฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนนั้นเข้าสู่  
ในช่องทางท่ีมันถูกต้อง ไม่ใช่สนับสนุนให้ไปแพร่หลายให้ระบาดให้คนอื่นอีกด้วย ไม่ให้ไปเกิด
การแพร่ระบาดในพื ้นที ่ ในส่วนในชุมชนนั ้นเราได้มี การเร่งระดมตรวจหาเชื ้อเชิงรุก 
ในชุมชนด้วย ทีมซีซีอาร์ที (CCRT) ทีมแพทย์หมอชนบทแล้วก็ทีมต่าง ๆ ในส่วนของทหาร 
ต ารวจก็มีการเข้าไปช่วยตรวจด้วย ในขณะนี ้ภาคเอกชนก็ด้วยนะครับ ภาคแรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ช่วยกันท าด้วย เราได้มีการปลดล็อกให้เอทีเค (ATK) ใช้ในการตรวจ
เพื่อลดคอขวดในการรอตรวจด้วยอาร์ทีพีซีอาร์ (RT PCR) ท าให้ประชาชนสามารถซื้อได้ 
เพื ่อใช้ตรวจด้วยตัวเอง เมื่อสักครู่ท่านก็พูดในเรื ่องนี ้อยู ่หลายเรื ่องด้วยกัน ผมคิดว่า 
ท่านรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เคยชี้แจงไปแล้ว แล้วเดี๋ยวคงชี้แจงซ ้าได้นะครับ  
ในกรณีท่ีมีค่าโน่นค่านี่อะไรของท่าน บริษัทมันยึดโยงกันอย่างไรท่านก็ต้องเข้าใจว่าเวลา
น าเข้ามันต้องมีบริษัทในประเทศใช่ไหมครับเพ่ือรองรับในทุก ๆ เรื่อง การจะเอาวัคซีนเข้ามา
อะไรเข้ามา เพราะเป็นการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาเข้ามาจากต่างประเทศ  
 



๖๘๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๓๗/๒ 
 
ตามกติกาตามกฎหมายก็ต้องมีบริษัทรองรับในการที่บริหารจัดการในพื้นที่ในประเทศนะครับ  
พูดอะไรก็ระมัดระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเขาท าถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรในเชิงกฎหมาย 
ในเรื่องของเอทีเค (ATK) ผมพูดอีกครั้งในเอกสารที่บอกว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบ หมายถึง
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้น าเรื่องต่าง ๆ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นบทบาทการท า
หน้าที่ปกติของนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้เป็นเพียงการรายงานผลการด าเนินงานของ ศบค.  
เพื ่อทราบ ไม่ใช่เพื ่อพิจารณา ส่วนที ่ประชุมจะมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นอย่างไร 
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็น าเข้าสู่เป็นมติ ครม. ซึ่งผมยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดตรงนี้ จากการ  
อัดเทปอะไรต่าง ๆ แล้วท้ังหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง การท่ีเอาเอกสารมาอะไร
ออกมาก็ระมัดระวังด้วยแล้วกัน เมื่อวานนี้ก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าการเอาเอกสารเท็จ
ออกมาชี ้แจงในสภา เร ื ่องของกระทรวงกลาโหมเห็นช ัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้น  
ก็สุดแล้วแต่ว่าประชาชนจะเชื ่อถือได้มากน้อยเพียงใดกรณีท่านพูดออกมาทุกเรื ่อง  
ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถระบบน าตัวเข้ารับการรักษาตามอาการ ส่งต่อให้เร็วขึ้น
เข้าถึงยารักษาเร็วขึ้น ส่งเสริมการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรหรือสมุนไพรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
กระชายขาวอะไรต่าง ๆ เหล่านี ้ที ่ประชาชนก็มีการใช้กันอยู่แล้วในขณะนี้ก็สามารถลด  
ความเจ็บป่วยได้มากพอสมควร แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องใช้คู่ไปกับยาฟาวิพิราเวีย ร์ 
(Favipiravir) หรือยาอื ่นตามความเหมาะสม ตามค าแนะน าของแพทย์ ผมไม่เคยไม่ให้
ความส าคัญกับแพทย์สมุนไพร แพทย์ทางเลือกอะไรพวกนี้นะครับ เราต้องใช้ทุกวิถีทาง  
การเพิ่มศักยภาพในการรักษานั้นก็มีการเพิ่มรองรับผู ้ป่วยรายใหม่รายวันที่สูงมาก เช่น  
การเพิ่มโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แรกรับ คัดกรอง เสริมด้วยระบบโฮมไอโซเลชัน (Home 
Isolation) รักษาตัวที่บ้านมีแพทย์เข้าไปดูแล ให้ยา จ่ายยาทุกชนิดลงไปที่นั่นก็สามารถ  
ลดอัตราการตายไปได้เยอะ การเจ็บป่วยไปได้เยอะ จะเห็นว่าสถิติการหายป่วยมีจ านวน  
มากขึ ้น และมี คอมมูน ิต ี ไอโซเลชัน (Community Isolation) ก็ค ือเป็นพื ้นที ่  อ ันนี้ 
ในส่วนของจังหวัดต่าง ๆ เขาก็มี คอมมูนิตี (Community) อันนี้ดูแลกันอยู่ ประชาชน
ช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง ในส่วนของ แฟกตอรี คอมมูนิตี ไอโซเลชัน (Factory Community 
Isolation) ก็เช่นเดียวกันในส่วนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีการตั้งศูนย์พวกนี้ขึ้นมา 
 



๖๘๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๓๗/๓ 
 
เพื่อรองรับ ในส่วนของเอกชนก็ได้มีการตั้ง คอมมูนิตี ไอโซเลชัน (Community Isolation) 
เพิ่มการตรวจ เอทีเค (ATK) พนักงาน แรงงานทุกสัปดาห์มันก็จ าเป็นต้องตรวจสอบ ๗ วัน 
๑๔ วัน อะไรต่าง ๆ ที่ท่านว่า มันตรวจทีเดียวแล้วก็รับรองกันตลอดมันคงเป็นไปไม่ได้  
เพราะเราก็รู ้อยู ่แล้วว่าการฉีดวัคซีนมาแล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่ เมื ่อกี ้ท่านบอกว่าท าไม  
ต้องตรวจอีก ผมอธิบายอย่างนี ้แล้วกันนะครับคงเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู ้จะท าอย่างไร  
นะครบัด้านสาธารณสุขประเด็นวัคซีนเราได้มีแผนการด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ---------- 
 
                       - ๓๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๓๘/๑ 
 
ในขณะนั ้นก็ยังไม่มีการรับรอง เป็นการทดสอบเพื ่อให้เกิดความปลอดภัยของบริษัท 
ผู้ผลิตวัคซีนของโลก ในปัจจุบันนั้นองค์การอนามัยโลกดับเบิลยูเอชโอ (WHO) อนุมัติรับ
วัคซีนโควิด-๑๙ (COVID-19) อยู่เพียง ๗ ยี่ห้อเท่านั้น แต่ก็มีการใช้ไปในหลายประเทศ  
แล้วก็เกิดผลขึ้นมาในปัจจุบันทุกอย่างเราก็อยู่ในการอนุมัติของดับเบิลยูเอชโอ (WHO) ท้ังสิ้น
เป็นของวัคซีน เรื่องตลาดวัคซีนท่านก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะท าไมเราไม่ได้เท่านั้น ท าไม  
ไม่ได้เท่านี้ ท าไมสัญญาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ท่านก็อธิบายไปแล้ว ท่านรองนายกพูดไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นผมย ้าอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดวัคซีนเป็นตลาดของผู้ขาย ไม่ใช่ของผู้ซื้อ เพราะฉะนั้น
ต้องระวังด้วยในการพูดจาด้อยค่าอะไรเขา ถ้ามันถึงเวลาจ าเป็น ถึงเวลาสุดท้ายประเทศเขา
ไม่ส่งมา เขาไม่อนุญาตให้เข้ามาจะท าอย่างไร ถึงแม้บริษัทอยากจะส่งแต่ประเทศเขาไม่ให้  
น าออกจะท าอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ ้น แล้วที ่ผ่านมา 
เราก็มีการฉีดวัคซีนที่ท่านด้อยค่ามาเป็นจ านวนมากนะครับ ก็ลดอัตราการป่วยการตายไป
มาก หลายคนในห้องนี ้ก ็ฉ ีด ข ้างนอกก็ฉีดเยอะแยะ วันนี ้ก ็ฉ ีดไป ๓๐ ล้านคนแล้ว  
ผสมกันหลายยี่ห้อด้วยกัน รัฐบาลก็ได้พยายามท าอย่างทุกวิถีทางในการติดต่อกับผู้น า  
ผมติดต่อเองนะครับ นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีเพื ่อจะให้สามารถที่มีการร่วมมือกัน  
เร่ืองของจัดหาวัคซีน ไม่ว่าจากการจัดซื้อจัดหาหรือการส่งของ หรือการไขว้วัคซีนอะไรต่าง ๆ 
เหล่านี้ หรือการที่วัคซีนแลกเปลี่ยน วันนี้ที่เขามอบให้กับประเทศไทยนั้นผมไม่เคยต้องไป
อ้อนวอนขอร้องเขา เขาให้เองด้วยเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของพวกเรามาโดยอดีต  
เขาก็ทยอยให้มา ผมขอก็ไม่ได้หรอกครับขอฟรี ๆ นี ่ รัฐบาลก็จะท าทุกวิถีทางนะครับ  
ใช้ช่องทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และมีคณะท างานของเอกชนช่วยกันติดต่อ  
ขอซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตต่าง ๆ มาโดยตลอด แต่ก็ต้องท าให้ทุกขั ้นตอนในการขออนุมัติ 
อนุญาต ที่ อย. เพราะ อย. เขาท าหน้าที ่นี ้มาเป็นเวลานานตลอดเวลามาอย่างต่อเนื่อง  
อย่าไปสร้างความด่างพร้อยให้กับในส่วนของการท างานของเขา เพราะว่าเขาก็ท าเกี่ยวกับ
เวชภัณฑ์ เกี่ยวกับยามาตลอดตั้งแต่ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา ท่านก็ต้องเชื่อมั่นเขาบ้างนะครับ 
ในส่วนของไทยนั้นก็ถือว่าเราโชคดีที่มีการเลือกโรงงานของเราในประเทศของเราให้เป็นฐาน
การผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไม่เกี่ยวอะไรเลย เป็นเรื่องของการท างาน  
 



๖๘๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๓๘/๒ 
 
ความร่วมมือนะครับ ส าหรับกระจายในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะฉะนั้นก็ท าให้  
เรามั่นใจว่าวันนี้อาจจะยังน้อยอยู่แต่เราก็ได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีมา วันหน้าเราก็สามารถ 
จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปพัฒนาวัคซีนอย่างอื่น ยา เวชภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเราก็มีการด าเนินการ
มาโดยตลอดโดยบริษัทยาในประเทศไทยเพื่อกระจายไปยังประชาชนและกระจายไปตลาด
กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะครับ การเลือกตัดสินใจว่าจะให้ใครผลิตเป็นการตัดสินใจของ
บริษัทนะครับ ไม่ใช่รัฐบาล หลายคนเอามาพูดจาเสียหายนะครับ ก็คงต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง
นะครับ การท่ีรัฐบาลเลือกเจรจาซื้อวัคซีนโดยตรงจากแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) นั้น 
ก็เพื่อจะใช้เป็นวัคซีนหลักในประเทศ เสริมด้วยซิโนแวค (Sinovac) นะครับ มันมีหลักมีเสริม 
และมีวัคซีนที่เป็นทางเลือก วันนี้ก็เข้ามาอีกหลายยี่ห้อ สามารถน าเข้าได้โดยภาคเอกชน  
แต่จะต้องมาได้รับขออนุมัติ ขออนุญาตจาก อย. ด้วยหลักฐานที่พร้อมคือการอนุมัติโดย
รับรองโดยบริษัทแม่ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย ถ้าตรงนี้ไม่มีไม่อย่างนั้นใครก็ได้
เสนอเข้ามาแล้วจะรับรองได้อย่างไรว่าวัคซีนมันปลอดภัย วัคซีนที่แท้จริงนะครับ อันนี้  
คือความปลอดภัยท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการมาโดยตลอดนะครับ เพราะฉะนั้น
ในบางครั้งที่มีราคาสูงผมบอกแล้วเป็นเรื่องของผู้ขาย เมื่อวานก็มีการกล่าวอ้างถึงว่าราคา
เท่านั้นเท่านี้ดอลลาร์ นั่นเป็นการอนุมัติวงเงินในกรอบวงเงิน เพราะฉะนั้นเขาจะขายเท่าไร 
เขาลดราคาเท่าไร ก็เบิกงบประมาณมาเท่านั้น รัฐบาลไม่ได้เอาเงิน ๑๗ ดอลลาร์ ให้กับ
กระทรวงสาธารณสุขไป ผมย ้าตรงนี้นะครับ ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี ้หมด แล้วท่านเอา 
ทุกอย่างมาประมวลรวมมั่วไปหมดมันท าให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ วันนี้ในเร่ืองของวัคซีน
มันมีค่าจัดหาวัคซีน ตัววัคซีน ค่าบริหารจัดการ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา ค่าขนส่ง มันไม่ใช่เอาวัคซีนมาอย่างเดียวจะกี่เหรียญไม่รู ้ และนั่นคือฉีดแล้ว  
ฉีดได้เลย ไม่ได้นะครับ มันต้องมีการขนส่ง มีการบริหารหลายเรื่องด้วยกัน ก็ไปตรวจสอบ  
ดูแล้วกันนะครับ วันนี้เราฉีดไปแล้วกว่า ๓๑ ล้านโดสเป็นอันดับ ๔ ในอาเซียน ---------------- 
 
               - ๓๓๙/๑ 
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๓๙/๑ 
 
เป็นอันดับที่ ๒๕ ของโลก ของโลกนะครับ ๑ ล้านโดสแรก ใช้เวลา ๕๔ วัน ครบ ๑๐ ล้าน
โดสแรก ในเวลา ๑๒๔ วัน ๑๐ ล้านโดส ต่อมาใช้เวลาเพียง ๓๖ วัน ๑๐ ล้านโดส ล่าสุดใช้
เวลาลดลงมากเหลือเพียง ๒๐ วันนะครับ เราก็ได้วัคซีนมาตามล าดับนะครับก็คาดว่าในปีนี้ก็
สามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับ ผมต้องขอขอบคุณความทุ่มเท
อย่างท่ีสุดของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐภาคเอกชนนะครับ ทุกคนที่ได้ช่วยกันท างานหามรุ่งหาม
ค ่าประชุมกันตลอดเวลาทุกวันเช้า-เย็น กว่าจะได้ข้อสรุปขึ้นมาได้เพื่อน าเข้าสู่เป็นมติ ครม. 
เขาท างานกันแบบนี้ ไม่ใช่คิดเอาเองเออเอง มันง่ายหมดล่ะครับ ถ้าคิดแล้วก็พูดมันง่ายที่สุด
ไม่ต้องท าอะไรเลย การที่ไม่เข้าร่วมโคแวกซ์  (COVAX) ผมก็ย ้าอีกทีนะครับ ตั้งแต่แรกนั้น 
ผมคิดว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ผมต้องรับฟังพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลได้ผลเสียของประเทศชาติในภาพรวม ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ส่ังซื้อวัคซีนเอง ท าให้ ณ ช่วงเวลานั้นถ้าเราเข้าร่วมโครงการเราจ าเป็นต้องวางเงิน
มัดจ าในวงเงินที่สูงและมีเงื่อนไขจ ากัดหลายประการ อีกทั้งเราไม่สามารถจะก าหนดเวลา  
ในการรับวัคซีนได้อีกด้วย วันนี้ในส่วนของโคแวกซ์ (COVAX) ท่ีตกลงกันไว้กับประเทศต่าง ๆ 
ก็ยังไม่สามารถจะจ่ายวัคซีนได้ตามที่ต้องการ เลือกวัคซีนเองก็ไม่ ได้ แต่ในปัจจุบันนั้น 
ก็มีการเปลี่ยนแปลงในกติกาหลาย ๆ อย่างนะครับ เราก็พิจารณาเข้าไปร่วมได้ ถ้ามันมีความ
พร้อมในหลาย ๆ เรื่อง ประเทศมหาอ านาจนั้นต่างก็จับจอง จะเห็นได้ว่าหลายประเทศ  
ก็มีตัวเลขเยอะแยะไปหมด หลายประเทศก็ได้จริง หลายประเทศก็ยังไม่ได้จริง ได้ไม่ค รบ 
หลายประเทศมีการกักตุนวัคซีนไว้ส าหรับประเทศตนเองจนมากเกินพอ ก่อนที่จะทยอย
กระจายให้ประเทศต่าง ๆ ที ่จองผ่านโคแวกซ์ (COVAX) ในภายหลัง อันนี ้อาจจะเป็น 
ความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราไปวาดหวังไว้ตรงจากที่เดียวนะครับ หลายประเทศใน
อาเซียนที่เข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) นั้นได้รับวัคซีนจากโคแวกซ์ (COVAX) แล้ว ถือว่าเป็น
สัดส่วนที่น้อยมากบางประเทศได้รับเพียงหลักแสน หลักล้านต้น ๆ เมื่อเทียบกับโควตา 
(Quota) การจองกับจ านวนที่รับจริงนะครับ ส าหรับประเทศไทยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) โดยตรงจากบริษัทจ านวน ๓๘ ล้านโดส จาก ๖๑ ล้านโดส ถือว่าเป็นจ านวน
ท่ีสูงกว่าหลายประเทศในอาเซียนท่ีได้รับจากโรงงานโครงการโคแวกซ์ (COVAX) นะครับ  
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และเราก็ได้รับค ายืนยันว่าเราจะได้ครบ ๖๑ ล้านโดส ภายในธันวาคมนี้นะครับ การปรับ 
กลยุทธ์เรื่องวัคซีนเพื่อรับมือเดลต้า (Delta) เมื่อมีการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว 
ผู้ติดเชื้อก็จะมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุกประเทศทั่วโลกก าลังสั่นคลอนในเรื่องนี้ และผลท่ี
ตามมาก็จะมีอีกหลายสายพันธุ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับ วัคซีนรุ่นแรก
ของทุกยี่ห้อแน่นอนครับ อาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อต้องเผชิญกับ
ไวรัสกลายพันธ์ุเดลตา (Delta) นะครับในระยะแรกก็ผมบอกแล้วการคิดค้น ค้นคว้ามาแต่มัน
ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับ ประเทศที่ฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) เป็นหลักและฉีด
ครอบคลุมประชากรของประเทศประมาณ ๑๗๐ วันนี้ก็พ่ายแพ้ต่อไวรัสเดลตา (Delta)  
ทั้งหมดแล้วกลับมาเป็นระบาดใหม่ เราก็พัฒนาการในเรื่องของวัคซีนต่อไป ในการหาข้อมูล 
ในการจัดหา ในการเจรจาสั่งซื้ออะไรในอนาคต มันไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนะครับ เพราะทุกประเทศ
ก าลังได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งโลกทั่วโลก เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ได้โดยคณะแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ของไทยก็พยายามศึกษาหาแนวทางการฉีดวัคซีนแบบไขว้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้วัคซีนสูงขึ ้น และฉีดได้ในปริมาณที่เร็วขึ ้น เกิดภูมิคุ ้มกันเร็วขึ้น  
สอดรับกับการป้องกันการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา (Delta) ได้ดีขึ้น อันนี้เป็นจาก 
ท่ีเราท าแล้วครับแล้วก็เกิดผลตามนี้ ท่านก็บอกทางโน้นทางนี้ ไม่รับรองไม่อะไรต่าง ๆ ท าไม
เราไม่เชื่อมั่นระบบการสาธารณสุขของเรา ไม่เชื่อคุณหมอ ไม่เชื่อคณะท างานวิชาการของเรา
หรือครับ ท าไมรัฐบาลยังใช้ชิโนแวค (Sinovac) ฮู (WHO) ย ้าเสมอว่าวัคซีนทุกชนิดมี
ประสิทธิภาพ กันป่วยกันตายแต่จะไม่ตายเลยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เห็นใคร
ท าได้ในโลกใบนี้ ชิโนแวค (Sinovac) นั้นเป็นเชื้อตายที่ชาวโลกใช้กันมานานตั้งแต่ยุคแรก ๆ 
แล้วคุ้นเคยกันดีเหมือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (A) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ รวมท้ังวัคซีนโค
วิด (COVID) ในปัจจุบันเช่นชิโนแวค (Sinovac) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) อันนี้สิ ่งที ่เป็น
ข้อพิจารณาก็คือผลข้างเคียงน้อย อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับ ไม่มีอันตรายมากนัก 
นะครับและเราสามารถสั่งซื ้อได้พร้อมส่งตามจ านวนและเวลาที่เขาต้องการ อันนี้ด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยนะครับ เราจ าเป็นต้องมีวัคซีนเพื่อมาเป็นวัคซีนหลัก
วัคซีนเสริมให้เร็วที่สุดนะครับ วัคซีนในการพัฒนาสายสายพันธุ์ใหม่ ๆ ก็ติดตามเจรจาหาซื้อ 
การท างานก็จะท างานกันแบบนี้นะครับ ชิโนแวค (Sinovac) ใช้ในการฉีดไขว้ ----- - ๓๔๐/๑ 
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ต่อไปชิโนแวค (Sinovac) และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะสามารถสร้างภูมิ 
ในเวลาที่สั ้นกว่าการที่จะรอฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๒ เข็ม เนื่องจากไวรัส 
สายพันธุ ์เดลตา (Delta) แพร่กระจายง่ายและเร็ว นั ่นคือข้อพิจารณาและหลักการทาง 
การแพทย์ที ่ม ีการด าเนินการอยู ่ครับ การด้อยค่าวัคซีนถือว่าเป็นเรื ่องละเอียดอ่อน 
เพราะฉะนั้นการที่เราพูดกันในวันนี้ด้อยค่าคนโน้นคนนี้ แล้วก็พูดในเรื่องที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง 
พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นข่าวพาดหัวอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ในประเทศที่เขาผลิตวัคซีนมา มันก็จะมี
ผลกระทบอื่น ๆอีกเยอะแยะ ขอให้ใช้วิจารณญาณและภูมิปัญญาอย่างมาก ทุกค าพูดท่ีกล่าว
ไปท่านจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับ  
  ส าหรับความส าเร็จในการรับมือเดลตา (Delta) ผลจากการปรับมาตรการ
ต่าง ๆ ของเราในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ช่วงที่ผ่านมาในแต่ละวัน
จ  านวนผ ู ้หายป ่วยกลับบ ้านในภาพรวมปร ับต ัวส ูงข ึ ้นกว ่าจ  านวนผ ู ้ป ่วยรายใหม่  
ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา หรือ ๑๐ วันที่ผ่านมามีผู้หายป่วยสะสม ๒๐,๖๗๑ ราย  
เฉลี่ยหายป่วยกลับบ้านมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ ๒,๔๗๓ คนต่อวัน นอกจากนั้น
จ านวนผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลดลงอย่างต่อเนื ่อง ที ่มากกว่า ๘๐,๐๐๐ ราย  
เหลือเพียง ๑๔,๐๐๐ ราย ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคมที่ผ่านมา ก็แสดงว่ามาตรการของเราก็มี
ประสิทธิภาพพอสมควร มันอาจจะยังไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ผมก็คิดว่าจาก 
การประเมินของฝ่ายคณะแพทย์ก็คิดว่ามันจะเร่ิมดีขึ้น ๆ แต่พวกเราก็ต้องช่วยกันระมัดระวัง
ตัวเอง มาตรการใส่หน้ากาก ล้างมือ ระยะห่าง ก็คงต้องท าอยู่ อย่าเผลอลืมตรงนี้โดยเด็ดขาด 
วันนี ้เราก็มีการเปิดกิจการหลายอย่างขึ ้นมาในวันที ่ ๑ นี ้ ก็อย่าประมาทอีกก็แล้วกัน  
ผมไม่ใช่โทษประชาชน ผมขอความร่วมมือกับท่าน และอย่าหาว่าผมไปโทษท่าน หลายคน  
ในที ่นี้ก็เอาไปเป็นปัญหาให้ผมขัดแย้งกับประชาชน ผมไม่ทราบว่าท่านต้องการอะไร
เหมือนกัน ภาพรวมของการรอจัดสรรเตียงในระบบคอลเซนเตอร์ (Call Center) ผ่อนคลาย
ลงอย่างมาก ที่เคยตึงเครียดมาก ๆ ถ้าตึงเครียดมาก ๆ ท่านก็เอารูปคนอยู่ข้างถนนบ้าง
อะไรบ้างซึ ่งมันเกิดมานานแล้ว ต่างประเทศวันนี้ท่านก็ไปดูประเทศใหญ่ก็มีทั ้งผู ้จรจัด  
 
 



๖๙๑ 
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มีทั้งผู้ที ่ออกจากบ้าน ต้องออกจากบ้านไม่มีค่าผ่อนค่าเช่าบ้านอะไรต่าง ๆ ก็ถูกยึดบ้าน  
ยึดทรัพย์ แล้วออกมานอนอยู่ตามสวนสาธารณะต่างประเทศลองดูด้วยนะครับ ไปส่วนท่ี  
เขามีปัญหาอยู่บ้างท่านพูดเหมือนบางครั้งท่านก็ชื่นชมต่างประเทศหมดทุกอย่าง ท่านก็ 
ดิสเครดิต (Discredit) ในประเทศทุกอย่าง แล้วมันจะเกิดความร่วมมือกันได้อย่างไรครับ 
สัดส่วนผู้ป่วยเขียว เหลือง แดง คือ ๕,๐๐๐ ต่อ ๑,๕๐๐ ต่อ ๑๐๐ โดยประมาณ สัดส่วน
เขียว เหลือง แดง เตียงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เข้ารับรักษาอาการระดับความรุนแรงของอาการป่วย 
และปรับลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื ่อง จนเหลือสัดส่วนการรอเตียงเขียว เหลือง แดง  
ด้วยสัดส่วน ๑๕๙ ต่อ ๑๙๖ ต่อ ๓๖ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเขียวเพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ที่รอเตียง 
อยู่ในระบบคอลเซนเตอร์ (Call Center) เกิน ๓ วัน ผู้ป่วยเหลือง ๓๗ เปอร์เซ็นต์ รอเตียง 
ในระบบคอลเซนเตอร์ (Call Center) เกิน ๒ วัน ผู้ป่วยแดง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ได้เตียงภายใน 
๑ วัน นี่คือการปรับมาตรการมาตามล าดับในทั้งระบบที่ครบวงจร มันต้องมีปัญหาล่ะครับ 
บริหารคนจ านวนแสนจ านวนล้าน ในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น จ านวนผู้ป่วยในระบบทรง
ตัวที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ราย ในขณะที่มีคนหายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นทุกวัน ย่อมท าให้
ระบบสาธารณสุขหรือการครองเตียงคลายตัวลง เป็นผลดีให้ผู้ป่วยเหลืองแดงมีโอกาสได้เข้า
รับการรักษาได้อย่างเต็มที่มากขึ้น อัตราการเสียชีวิตที่ลดลง อันนี้คือผู้ป่วยที่ต้อ งใช้เตียง  
แต่เรามีมาตรการอื่นเยอะอยู่แล้วในเรื่องของโฮม ไอโซเลชัน (Home Isolation) ในเรื่อง
คอมมูนิตี ไอโซเลชัน (Community Isolation) ในเรื่องของซีล แอนด์ บับเบิล (Seal and 
Bubble) ในส่วนของแรงงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และต้องท าทุกอย่างให้มันขับเคลื่อน  
ไปได้เสริมกันทุกมาตรการ สถิติท่านเห็นอยู ่แล้วนะครับ ในวันที ่ผู ้ต ิดเชื ้อของไทยถึง  
๑ ล้านราย ค าว่า ๑ ล้านราย ถ้าต่างประเทศเขามีอีกหลายพันหลายหมื่นรายติดเชื้อของเรา 
๑ ล้านราย เราก็น้อยกว่าเขามาก แต่ผมก็ไม่พอใจ เราจะท าอย่างไรจะลดให้เร็วท่ีสุด มันห้าม
โควิด (COVID) ได้ไหม ไม่ได้ เราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ และระบบ
สาธารณสุขเราต้องรองรับได้ เปรียบเทียบการบริหารสถานการณ์โควิด (COVID) ในภาพรวม 
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน ประเทศไทยได้รับมือการระบาดระลอกนี้ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย  
ทั่วโลก ก่อนที่ผมจะอธิบายต่อไปว่าท าไมเราถึงมองว่าประเทศไทยเราท าได้ดี แต่มันไม่ดี   
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อย่างที่ทุกคนต้องการได้ นอกจากนี้เราจะขอให้ทุกท่านได้พิจารณาถึงข้อมูลข้อเท็จจริง  
เชิงสถิติ จะต้องเอาทุกอย่างมาประมวลมาวิเคราะห์และสรุปออกมา ไม่ใช่เอาสถิติ 
ตรงโน้นตรงนี้มาโจมตีกันอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดความร่วมมือกันทั้งสิ้น ตัวเลขการติดเชื้อ 
และอัตราการตายสะสมต่อประชากร ๑ ล้านคน วันนี ้ทั ่วโลกติดเชื ้อโควิด (COVID)  
แล้วมากกว่า ๒๑๗ ล้านราย มีผู้เสียชีวิตเกือบ ๔.๕ ล้านราย ------------------------------------- 
 
               - ๓๔๑/๑ 
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๔๑/๑ 
 
คิดเป็นสัดส่วน ๒.๑ ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด และมีอัตราการติดเชื้อประชากรทั่วโลกเฉลี่ย  
๒.๘ เปอร์เซ็นต์ ก็อธิบายได้ว่าคนจ านวน ๑๐๐ คน โอกาสติดเชื้อเกือบ ๓ คน แล้ว ๑๐๐ คน  
ที่ติดเชื้อจะมี ๒ คนที่มีโอกาสเสียชีวิตนี่คือตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลกนะครับ แต่เมื่อมาพิจารณาถึง
ตัวเลขของประเทศไทยจะพบว่าอัตราการติดเชื้อและสัดส่วนการตายของไทยเราต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก โดยประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ ของเขาประมาณ 
๒.๘ มีสัดส่วนการตายอยูที่ ๐.๙๖ ซึ่งกล่าวคือว่าคนไทยนั้น ๑๐๐ คน จะมีโอกาสติดเชื้อ
ประมาณ ๑.๘ คน แล้วติดเชื้อ ๑๐๐ คน จะมีเสียชีวิตไม่ถึง ๑ คน เราต้องลดตรงนี้ไปให้ได้ 
การติดเชื้อ การเสียชีวิตให้ได้ หากจะเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศส าคัญ ตัวเลข 
การติดเช้ือสะสมต่อประชากร ๑ ล้านคน ในช่วงเมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคมท่ีผ่านมา ประเทศไทย 
๑๖,๕๔๘ คน ต ่ากว่าค่าเฉลี ่ยโลก ๒๗,๗๔๘ คน ต ่ากว่าประเทศหลักที ่มีการฉีดวัคซีน 
โมเดอร์นา (Moderna) เยอะ อัตราการฉีดเยอะ เช่น อิสราเอล ๑๑๘,๙๗๙ สหรัฐอเมริกา 
๑๑๖,๔๒๗ คน เพราะฉะนั้นจาก ๙๙๘,๖๙๙ คน ของเรา ๑๖,๕๔๘ คน เราก็ยังไม่พอใจอีก
นะครับ เราต้องลดให้มากที่สุดต่อไป ตัวเลขการเสียชีวิตสะสมต่อประชากร ๑ ล้านคน
ประเทศไทย ๑๕๕ คน ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งมีตัวเลขคือ ๕๗๙ คน ต ่ากว่าประเทศหลัก
ท่ีมีการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เยอะ และอัตราการฉีดเยอะ เช่น  สหราชอาณาจักร 
๑,๙๔๕ คน สหรัฐอเมริกา ๑,๙๑๗ คน อิสราเอล ๗๙๑ คน ประเทศเหล่านี้ก็ยังหยุดไม่ได้
เหมือนกันนะครับ สรุปไทยมีอัตราการตายที่ต ่ามาก เราต้องท าให้ไม่ตาย ผมเห็นใจกับทุกคน
นะครับ เราถือว่าเราต ่ามากในโลก เราต้องมองโลกภายนอกเขาด้วยนะ ถ้ามองแต่ตรงนี้ตีกัน
ตรงนี้อะไรที่จะท าใหม่ ๆ ท าอะไรต่อไปก็ท าไม่ได้ แล้วมันจะท าอย่างไร ก็คงต้องช่วยกัน
รับผิดชอบนะครับ การสูญเสียกว่า ๙๙ เปอร์เซ็นต์ เกิดในช่วงระบาดหนักหน่วงใน ๕ เดือน
ท้าย เดือนเมษายนถึงสิงหาคมเป็นการแพร่ระบาดของเดลตา (Delta) ท่ีไวและหนักหน่วงไป
ทั่วโลก อย่างไรก็ตามเราถือว่าเราอัตราการตายของไทยถือว่าต ่านะครับ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ 
อัตราการหายป่วยกลับบ้านคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื ้อทั ้งหมดตลอด ๒๐ เดือน 
เปรียบเทียบตัวเลขเชิงสถิติกับประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 
๖๕-๗๐ ล้านคน แม้ว่าประเทศที่น ามาเปรียบเทียบจะมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า  
 



๖๙๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๔๑/๒ 
 
ประเทศไทย มีความพร้อมทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง แม้กระทั่งมีการฉีดวัคซีนครอบคลุม 
ประชากรเกือบร้อยละ ๗๐ ก็ไม่อาจจะต้านทานความแรงของโรคโควิด (COVID) ได้ 
ในขณะนี้เช่นกัน เราต้องช่วยกันป้องกันให้ได้เสียก่อน การรักษาพยาบาลเราก็พัฒนาปรบัไป
ตามสถานการณ์ให้มันดีขึ้น ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ เราต้องมีเป้าหมายนะครับ ถ้าด้อยค่ากัน ท าให้
เกิดการแพร่ระบาด ท าให้เกิดการชุมนุม ท าให้เกิดการรวมกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ วันนี้ก็มีการ
จับกุมหลายอย่าง เล่นการพนันบ้าง เสพยาเสพติดบ้าง เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีเรื่องยาเสพติด  
อันนี ้ก็ดูจากกราฟ มันก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศหลายประเทศจะท าอย่างที ่ว่าแล้ว  
ฉีดวัคซีน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของไทยนั้นประมาณ เราฉีดได้วันนี้ก็ขึ ้นไป ๖๐๐,๐๐๐  
เราเคยท าได้ถึง ๙๐๐,๐๐๐ ต่อวัน อันนั้นคือตัวเลขที่ท่านต้องชมฝ่ายสาธารณสุขเขา 
เจ้าหน้าที ่แพทย์ พยาบาลเขาหลังขดหลังแข็งในการฉีดแต่ละวัน ๆ วัคซีนเราได้มา  
เราก็จัดสรรเพิ่มเติมให้ได้เร็วที่สุด เมื่อแจกจ่ายไปแล้วในระดับพื้นที่ก็ไปบริหารจัดการที่โน้น 
ก็เป็นเรื่องของการท างานที่มันสอดคล้องต้องกันตามหลักการของส่วนกลางที่ออกไปนะครับ 
๒ ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อมากกว่าไทยประมาณ ๖ เท่า และมีอัตราการตายมากกว่าไทย
ถึง ๑๘ เท่า ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไทย ท่านดูตัวเลข ๒ ประเทศนี้ การเสียชีวิต ๑.๗๒ 
ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ๒.๐๖ ประเทศไทย ๐.๘๗ ถ้าเทียบกับประชากรที่ใกล้เคียงกัน 
นะครับ  

ส าหรับในเชิงภูมิศาสตร์สังคมเศรษฐกิจอย่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
จะพบว่าประเทศไทยไม่มีอัตราติดเชื้อ อัตราการตายสูงที่สุดในอาเซียน (ASEAN) รวมท้ัง
ด้านการฉีดวัคซีนประเทศไทยก็ไม่ได้ด าเนินการอย่างล่าช้าที่สุด หรือฉีดวัคซีนได้น้ อยที่สุด
อย่างที่กล่าวอ้าง ดูตัวเลขในที่ว่ามานะครับ คราวนี้ลองไปดูสิว่าถ้าตัวเลขเราเป็นอันดับ ๔ 
ท่านต้องมองอันดับ ๔ แล้วคนเราเท่าไรละครับ คนเรากี่ล้านครับ ล าดับ ๑ มีคนกี่ล้าน 
สิงคโปร์ไม่ถึง ๑๐ ล้านคน ลาวก็ไม่ถึง มีไทย ๗๐ ล้านคน ถ้าพูดถึงขนาดประชากรผมถือว่า
เราก็เป็นประเทศชั้นน าเหมือนกันในเรื่องของการฉีดวัคซีน สถิติในวันท่ีมีผู้ติดเช้ือของไทย --- 
 
               - ๓๔๒/๑ 
 



๖๙๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๔๒/๑ 
 
วันนี ้รวมกันแล้ว ๑ ล้านราย ก็ต ้องแยกให้ออกว่าเราอยู ่ ในระดับไหน เกณฑ์ไหน 
ตามตัวเลขที่เห็น นี่คือการสังเคราะห์ข้อมูลออกมาท้ังหมด ไม่ใช่เอาข้อมูลบางข้อมูลมาเสนอ
เอาเฉพาะเจ็บเอาเฉพาะตาย แต่ถ้าไม่เอาอะไรมันหายไปที่ไหน อย่างไร มาตรการอื่น  
มีอะไรบ้างถ้าไม่พูดเลยนะครับ ผมก็กราบเรียนประชาชนเพื่อทราบนะครับ ไม่ใช่ข้อแก้ตัว  
การท างานที่มีความยุ่งยาก มีความเร่งรัดเร่งรีบอะไรเหล่านี้มันต้องมีมาตรการที่รวดเร็ว  
ซึ่งเราก็ท ามาโดยตลอดนะครับ วันนี้เราเข้าใจว่ามันเหมือนคลื่นพายุ ลมแรงมาก พัดผ่าน  
เข้าไปในแต่ละพื้นที่ที่มีขนาดที่แตกต่างกันไป ทั้งประเทศ ทั้งจังหวัด ทั้งอะไรต่าง ๆ เหล่านี้   
และเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะสงบได้ในเวลาอันสั้น เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหา  
อย่างวันนี้เราก็มีลักษณะการแก้ปัญหาเรื่องยูนิเวอซัล ลิฟวิง (Universal Leaving) ในการท่ี
จะรับมือ อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ออกมาตั้งแต่เดือนกันยายน ต้องขอข้อมูลจากประชาชน  
ถ้าท่านท าได ้สถิต ิม ันไม ่เพิ ่มข ึ ้นกว่านี ้  ร ่วมมือกับภาครัฐในมาตรการต่าง ๆ ได้ดี  
มีความรับผิดชอบร่วมกันบ้างในส่วนตรงนี้ สถิติมันก็ลดลง ลดลงมาตรการอื่นก็จะทยอยเปิด
ไปเร่ือย ๆ แล้วเราจะต้องเดินหน้าไปสู่การเปิดประเทศให้ได้นะครับ 
  ต่อไปผมขออนุญาตพูดเลยไปนิดหนึ่ง ถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวาน 
มีท่าน ส.ส. ท่านกล่าวว่าเราพยายามที่จะให้คนโง่ คนไม่ฉลาดเพื่อจะได้ปกครองง่าย ๆ  
ใช้กฎหมายได้ง่าย วันนี้เขาไม่โง่แล้วนะครับ เขารู้ว่าใครท าอะไรอย่างไร ใครท าผิดท าถูก  
ท่านต้องฟังกระแสเสียงจากภายนอกประชาชนผมฟังมาโดยตลอด ท่านก็ไปสนับสนุนในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่าน ความรับผิดชอบของท่าน ผมไม่ได้ไป
ทะเลาะอะไรกับท่านอยู่แล้ว แต่เป็นเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไป ให้ความเป็นธรรมในเรื่อง
ของกฎหมายทุกประการ ในส่วนของการปฏิรูปการศึกษาผมสรุปย่อ ๆ ผมให้ความส าคัญ  
การปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดเยาวชนก็คืออนาคตของชาติ รัฐบาลต้องดูแลทั ้งครู  
และนักเรียนให้ดี เพื่อให้ครูนั้นสามารถท าการสอนให้นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบ
การเร ียนการสอนและวัดผลให้เป ็นไปตามรูปแบบที ่ เหมาะสมก ับศตวรรษที ่  ๒๑  
ในสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงในสถานการณ์ในการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) อีกด้วย 
 



๖๙๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๔๒/๒ 
 
อันนี้มีผลกระทบสูงมากในเรื ่องของการศึกษานะครับ ในส่วนของครู อันนี้มีการปฏิรูป 
ไปหลายประการ ก็ขอเสนอเฉพาะในเร่ืองท่ีน่าสนใจ แนวทางในเรื่องการลดภาระงานของครู
มีการลดการรายงานโครงการเหลือเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบจากระบบรายงานแบบเดิม 
เพื่อให้ครูมีเวลาไปสอนนักเรียนมากขึ้น ครูต้องอยู่กับนักเรียนอยู่กับโรงเรียนให้มากยิ่ งขึ้น 
นะครับ ลดเวลาในการจัดท าวิทยฐานะของครู จากเดิม ๕ ปี เหลือเป็น ๔ ปี ปรับหลักเกณฑ์
ให้น าเสนอสิ่งที ่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน แทนการท ารายงานวิชาการในรูปแบบเดิมมาใช้  
ในการประเมินวิทยฐานะอย่างแท้จริง แล้วก็ได้กับตัวครู แต่ไม่ได้กับนักเรียน ผมให้
ปรับเปลี่ยนใหม่ท้ังหมด จะส่งผลดีต่อการสร้างขวัญและก าลังใจครูให้ได้ประโยชน์จากการท า
ข้อเสนอในการประเมินวิทยฐานะกลับไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น ในส่วนของนักเรียน รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชน การจัดสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องตามระบบของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการขับเคลื่อน
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส าคัญดังนี้ ทีนี้ก็มีการเร่ิมด าเนินการในเรื่องของการลดการบ้าน และเนื้อหา
การเรียนออนไลน์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการของครูหลายวิชา
เพื่อลดภาระงานนักเรียน แน่นอนครับ การปรับเปลี่ยนในลักษณะนี้มันเปลี่ยน บางที 
มันเปลี่ยนไวจากหน้ามือเป็นหลังมือ เปลี่ยนจากสถานการณ์โควิด (COVID) มันยังมีปัญหา
อยู่แน่นอน แต่เดี๋ยวเราท าไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเอง ที่ผ่านมาผมติดตามมาตั้งแต่ต้น 
ตั ้งแต่รัฐบาลที ่แล้วผมไม่เห็นมีอะไรที ่ดีและใหม่ขึ้ นเลย วันนี ้เราก าลังท าในสิ่งใหม่ ๆ  
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ (COVID-19) ได้มีการปรับวิธีการนับเวลาเรียนจาก
เดิมที่นับจากการเข้าชั้นเรียนเป็นการนับเวลาที่เริ่มจากการเรียนรู้การเรียนการสอนของ
นักเรียน โดยลงให้นักเรียนมีสิทธิสอบและเล่ือนชั้นได้ ผมก็พยายามจะดูแลช่วยเหลือท้ังหมด 
ส าหรับนักศึกษาอาชีวะมือชีพ จากความร่วมมือของหน่วยงานภาคเอกชนจากต่างประเทศ 
ด้านทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล ด้านภาษาจีน ด้านธุรกิจบริการ  
การท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับ นักเรียนมีการเรียนที่ทันสมัยสามารถเลือกเรียนออนไลน์
หรือทางไกลผ่านระบบดิจิทัล เช่น การเรียนวิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
ตั้งแต่ ป.๑ ถึง ม.๖ ผ่านโปรเจกต์ (Project) ๑๔ ออนไลน์ ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
  



๖๙๗ 
 

 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๔๒/๓ 
 
ถึงจะอยู่ที ่ไหนก็เรียนได้ มันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะนี่คือการปรับรูปแบบจาก  
หน้ามือเป็นหลังมือ ในปัจจุบันในเรื ่องของโลกดิจิทัล นักเรียนได้เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติ  
จากหลักสูตรโค้ดดิง (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ป.๑. ถึง ม.๓ โค้ดดิ้ง (Coding)  
ก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ให้เด็กได้รู้ในวันนี้ เพราะวันหน้าเขาต้องใช้ในส่วนนี้ในชีวิตประจ าวัน
เขาอีกมากมาย ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                      - ๓๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๘ 
 

 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๔๓/๑ 
 
ในการท างานด้วยอะไรด้วย คือการเรียนโค้ดดิง (Coding) ต้องเข้าใจว่าเรียนโค้ดดิง 
(Coding) ตั้งแต่ ป. ๑ ถึง ป. ๓ เริ่มท าความเข้าใจตั้งแต่วันนั ้น ไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทัน  
มาเรียนตอนโตมันก็ช้าเกินไป ฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ น้อมน าหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  
มาใช้ในการฝึกอบรม แล้วก็สืบสานพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
ต่อเนื่องมาด้วย 
  เร ื ่องที ่  ๓ ในส่วนของการจัดการเร ียนการสอนประเมินผลหลักส ูตร  
ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องในสถานการณ์โควิด (COVID) ในแต่ละ
พื้นที่ สถานศึกษาทั้งหมดได้ให้มีการจัดการสอนแบบผสมผสานในหลายรูปแบบ รวมทั้งให้
ค านึงถึงความรู้ที่ส่งถึงผู้เรียนให้มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าอย่างทั่วถึง มีทั้งการเรียน
ออนไซต์ (Onsite) คือการเรียนการสอนในสถานศึกษาประมาณ ๑๒.๓๕ เปอร์เซ็นต์  
ออนแอร์ (On Air) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมและผ่านระบบดีแอลทีว ี (DLTV)  
๔๑.๑๒ เปอร ์ เซ ็นต ์ออนไลน ์  (Online) การเร ี ยนผ ่ านอ ิน เทอร ์ เน ็ต  ( Internet)  
๔๑.๑๒ เปอร์เซ็นต์ ออนดีมานด์ (On Demand) คือการเรียนผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์  
อีก ๒๕.๕๖ เปอร์เซ็นต์ การเรียนออนแฮนด์ (On Hand) คือการเรียนด้วยการน าส่งเอกสารท่ีบ้าน 
๗๘.๙๘ เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แล้วทั้งสิ้น และนี่เป็นการปรับแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน บริบทของสถานศึกษา หลักสูตร 
การสอนไม่จ าเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบโดยข้อสอบเท่านั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของ  
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น มีการจัดกิจกรรม เด็กทุกคนควรจะเรียนรู้ในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัย 
ภูมิล าเนา รอบบ้าน ครูจะต้องเปิดหูเปิดตาตรงนี้ให้กับเด็กนักเรียน ให้เขารู้ ว่ารอบตัว 
เรามีอะไรบ้าง ไม่ใช่เอาเฉพาะหลักทางวิชาการอย่างเดียว อันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เอามาจาก
ต่างประเทศ เขาต ้องด ูแลแล้วก ็พ ัฒนาพื ้นที ่ของเขา อ ันนี ้ก ็จะเป ็นความร่วมมือ  
ในการประเมินระหว่างครูและผู้ปกครองตามความจ าเป็นและเหมาะสม พิจารณาจาก  
ภาระงานที ่มอบหมายให้ผู ้เรียนปฏิบัติ ไม่ให้เป็นภาระมากเกินไป ไม่เน้นการทดสอบ  
โดยการใช้ข้อสอบแต่เพียงอย่างเดียว ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษา  
 



๖๙๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๔๓/๒ 
 
ขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ก าหนดสมรรถนะ ๖ ด้าน ประกอบไปด้วย  
๑. การจัดการตัวเองอย่างมีสุขภาวะ ๒. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ ๓. การสื่อสารด้วยภาษา  
๔. การจัดการและการท างานเป็นทีม ๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ๖. การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิชาการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่น าความรู้ไปใช้
และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตจริง พัฒนาค่ายลูกเสือ ๖๖ แห่งทั่วประเทศให้มีความ
ทันสมัย น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Digital) เข้ามาเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ การจัด
แสดงนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รองรับการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ส าหรับกระบวนการอบรมลูกเสือและอบรมลูกเสือ
มัคคุเทศก์ ปรับวิธีการเรียนประวัติศาสตร์ที่หลายท่านมองว่าไม่มีความจ าเป็น และถูก  
ปรับลดลงไปเมื่อสมัยก่อนหน้านี้มาผมก็น ามาเข้าทั้งหมดในการเข้าไปอยู่ในระดับหลักสูตร  
มีการเรียนประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง กฎหมายที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในฐานะ  
เป็นคนไทยผ่านการสื ่อสารร่วมสมัยเพื ่อให้นักเรียนได้รู ้จักการคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล  
รู้รากเหง้าเร่ืองราวตนเอง รู้ว่าตัวเองเป็นใคร มาจากไหน จะได้รู้ว่ารักประเทศชาติได้อย่างไร 
หลายคนถ้าไม่รักประเทศชาติก็จะพูดจาไปเรื่อยเปื่อย เพราะไม่รู้ตัวเองมาจากไหน นี่คือ
ประเทศไทย เกิดที่นี่ ตายที่นี่ บรรพบุรุษอยู่ที่นี่มาตลอด ท่านไม่รักได้อย่างไร เพราะฉะนั้น
เราก็ต้องการให้รู ้เรื ่องรากเหง้าของตนเองจะได้รู ้ว่าเราจะรักประเทศของเราได้อย่างไร  
ให้ครูมีทัศนะในการจัดการเรียนรู ้แนวใหม่ พัฒนาคลังนวัตกรรมจากการจัดการเรียน  
การสอนทางประวัติศาสตร์ที ่หลากหลายเพื ่ออ านวยความสะดวกให้ครูได้เลือกใช้สื่อ
นวัตกรรมที ่ทันสมัย สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนต้องการเรียนรู ้และค้นหาค าตอบทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยตัวเอง  
  ในส่วนของการแก้หนี้สินครู วันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ทางออกในการแก้ปัญหาหนี้ครู รัฐบาลนี้จะท านะครับ ก าลัง
ท าอยู ่ เราวางแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ ๔ แนวทาง ดังนี ้ ๑. หามาตรการลดเงินต้นให้ครู  
๒. หามาตรการลดดอกเบ้ียให้ครู ๓. ท าอย่างไรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียดอกเบี้ย
ท าประกันชีวิตที่ผูกกับเงินกู้น้อยลง เพราะจะสร้างภาระให้กับครูเป็นอย่างมาก ท้ังท่ีถือว่า 
 



๗๐๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๔๓/๓ 
 
เป ็นล ูกค ้าช ั ้นด ีเพราะฉะนั ้นเราต ้องพยายามช่วยลดภาระในส ่วนนี ้ ให ้ได ้อ ีกด ้วย  
๔. การวางแผนป้องกันระยะยาวให้ครูที ่ต ้องกู ้เง ิน เช่น อาจจะมีคณะท างานดูแลให้  
ความคิดเห็นว่าครูมีความสามารถที่จะกู้เงินต่อไปได้หรือไม่ พร้อมกับสร้างหลักสูตรที่ให้มี  
การเรียนรู้ ในเรื่องว่าเราจะด ารงชีวิตกันอยู่ได้อย่างไรในวันข้างหน้า ส าหรับครูนะ ครูเอง 
ก็ต้องเรียนไปด้วยกับนักเรียน คือว่าต้องเรียนไปด้วยกันในโลกยุคใหม่ในวันนี้ ให้ความรู้  
สร้างทักษะชีวิตให้กับครูที ่บรรจุใหม่ ป้องกันไม่ให้ครูบรรจุใหม่เหล่านี ้มีปัญหาหนี ้สิน  
ในอนาคต การด าเนินการในโรงเรียนสถานศึกษามีการปลดล็อกหลักเกณฑ์การใช้จ่าย  
นะครับ เรียนฟรี ๑๕ ปี ไปยังภูมิภาค เพราะฉะนั้นสิ่งท้ังหมดผมพูดไว้แค่นี้ 
   (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศ ุภช ัย โพธ ิ ์ ส ุ  (รองประธานสภาผ ู ้ แทนราษฎร  คนท ี ่สอง )  :   
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ขออนุญาต มีท่าน ส.ส. ประท้วงครับ 
 
               - ๓๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๔๔/๑ 
 
  พลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา (นายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ผมขออนุญาตนะครับ ผมจบแล้วครับ เพราะว่าท่านมีการกล่าวมา 
เมื่อวานนี้ จบครับ ขอบคุณครับ  
  นายศ ุภช ัย โพธ ิ ์ ส ุ  (รองประธานสภาผ ู ้ แทนราษฎร คนท ี ่สอง)  :   
ท่านนายกรัฐมนตรีจบแล้ว ท่านยังจะประท้วงไหมครับ ยืนยันจะประท้วงนะครับ เชิญครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ก็ประท้วงท่านนายกรัฐมนตรี ข้อ ๖๙ 
ผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ คือท่านนายกรัฐมนตรีมายืนอ่าน
อะไรก็ไม่ทราบ ไม่ตรงกับประเด็นที่เราก าลังปรึกษาหารือกัน พวกผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
ไม่มีใครพูดถึงหนี้ครู ไม่มีใครพูดถึงเรื่องอะไรต่าง ๆ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมายืนพู ดเป็น  
๑๐-๒๐ นาทีนี ้ ก็ยังงง ผมก็พยายามจับใจความ คงมีคนเตรียมให้ แต่ไม่เป็นอะไรครับ 
เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีจบแล้วก็ถือว่าแล้วกันไป ก็เดินการประชุมต่อได้ครับท่านประธาน 
ขอบพระคุณครับ  
  นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์  
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เดี ๋ยว ๆ  
ท่านรอสักครู่หนึ่งครับ ผมวินิจฉัยที่ท่านจุลพันธ์ประท้วงนิดเดียวครับ เดี๋ยวผมวินิจฉัยก่อน  
ขออนุญาตวินิจฉัยท่ีท่านจุลพันธ์ประท้วงนะครับ ว่าท่านนายกรัฐมนตรีผิดข้อบังคับ ประธาน
วินิจฉัยว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับ เพราะทุกคนถ้าอภิปราย ในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจนี้หลาย ๆ ท่านก็เตรียมเอกสารมาอ่านทั้งนั้นล่ะครับ ซึ่งก็เป็นข้อบังคับ
อนุญาตให้น ามาอ่านได้ แล้วก็ไม่ต้องผ่านการวินิจฉัยของประธานด้วย แล้วก็มันอาจจะ 
ไม่ตรงท่านใดท่านหนึ่งพูด เพราะว่าท่านสมาชิกอภิปรายกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีมายาว
หลาย ๆ คน ฉะนั้นเราก็ต้องทนฟังกันนิดหนึ่งนะครับ เวลาท่านสมาชิกพูดผู้ถูกอภิปราย  
ก็ต้องฟัง แล้วเวลาผู้อภิปรายชี้แจงท่านสมาชิกก็ต้องฟังด้วยเหตุด้วยผล ไม่ผิด ข้อบังคับ 
ผมก็ไม่ได้ห้าม  
 
 



๗๐๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๔๔/๒ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ด้วยความเคารพ 
ผมไม่ได้ประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ยกเอกสารขึ้นมาอ่านเลยครับ ผมประท้วง  
ในกรณีท่ีบอกว่าไม่อยู่ในกรอบที่เราก าลังอภิปรายกันอยู่ เพราะไม่มีค าถามจากเพื่อนสมาชิก
ในญัตติหรือในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสักคนเดียวในประเด็นท่ีท่านนายกรัฐมนตรีตอบ 
พวกผมอาจจะถามไม่ตรงก็ได้ ท่านลองส่งค าตอบมาพวกผมจะถามใหม่ให้ตรงให้ครับ 
ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ก็เป็นสิทธิของท่านนายกรัฐมนตรีครับ เชิญครับ  
  นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาท ี ่ เคารพ ผม ประเสร ิฐพงษ ์  ศรน ุวั ตร์  สมาช ิกสภาผ ู ้ แทนราษฎร 
 แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามข้อบังคับ  
ข้อ ๙ ของท่านประธานครับ เพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
มาสูดขี้มูกเสียงดังลั่นไปถึงผู้ชมทางบ้านครับท่านประธาน ผมนับได้ ๙๘ ครั้ง ผมคิดว่า 
ท่านมีอาการหวัดครับ อยากให้ท่านประธานได้ใช้อ านาจระมัดระวังว่าถ้าคนเป็นหวัด 
เข้ามาในสภาแห่งนี้จะแพร่เชื้อได้ ขออนุญาตครับ  
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  การใช้
หน้ากากอนามัยปิดปาก ปิดจมูก แล้วก็อภิปรายนาน ๆ ยาว ๆ นี่มันก็มีอาการอย่างนี้ได้  
จริง ๆ ผมว่าจะเสนอแนะท่านนายกรัฐมนตรีอยู ่ว ่าให้ท่านถอดแมสก์ (Mask) แล้วก็ 
พูดตรงท่ีเจ้าหน้าท่ีเตรียมไว้ให้ แต่ว่าไม่อยากขัดจังหวะท่าน  
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง
เร่ืองอะไรครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ผมขอประท้วงผู ้ประท้วง 
ท้ัง ๒ ท่านนั่นล่ะครับ ตามข้อ ๖๙ ก็คือผู้ประท้วงได้อภิปราย ประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีนั้น 
เป็นการประท้วงที่ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ก็คือผู้ฟังก็จะเข้าใจผิดนึกว่าท่านนายกรัฐมนตรี  
 



๗๐๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๔๔/๓ 
 
ผิดข้อบังคับ ก็เข้าข่ายใส่ความครับ เพราะว่าที่จริงตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘ แล้วท่านก็สามารถ 
ที่จะอภิปราย รวมทั้งข้อ ๑๗๗ ท่านชี้แจงได้ แล้วก็ในญัตติที ่ทางฝ่ายค้านเสนอมานั้น 
ครอบจักรวาลหมดแล้วล่ะครับ ก็ว่าถึงบริหารราชการแผ่นดินไปหมด ท่านก็ชี ้แจงได้  
นั่นประเด็นที่ ๑ ครับ ประเด็นที่ ๒ ประท้วงท่านผู้ประท้วงคนที่ ๒ ครับ ท่านพูดเสียดสีครับ 
มาพูดเสียดสีท่านนายกรัฐมนตรีในลักษณะที ่พูดในเชิงไม่ดี ผมไม่อยากจะให้มากล่าว  
มาว่าร้ายกันในท่ีประชุมสภาแห่งนี้ ประชาชนท่ีฟังแล้วจะมีปัญหา ขอให้ท่านประธานวินิจฉัย
ท่านผู้ประท้วงท้ัง ๒ ด้วยครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านไพบูลย์ 
ผมได้วินิจฉัยทั้ง ๒ ท่านแล้วนะครับ ประธานวินิจฉัยแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ผิด
ข้อบังคับ ฉะนั้นท่านไพบูลย์ก็ไม่จ าเป็นต้องประท้วงอีกหรอกครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ผมประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่
ครับท่านประธาน สั้น ๆ ครับ 
 
              - ๓๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๔๕/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมว่าแค่นี้
น่าจะพอแล้วครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  (เชียงใหม่)  :  สั ้น ๆ ครับ พวกเราจะได้ถูกใจ  
จะได้เดินหน้ากันต่อครับ ผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย จังหวัดเชียงใหม่ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านจุลพันธ์  
ไม่ประท้วงแล้วครับ ผมวินิจฉัยแล้วครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  (เชียงใหม่)  :  ขอใช้สิทธิประท้วงตามข้อ ๖๙ ครับ 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านว่า 
ผมได้วินิจฉัยแล้ว ท่านจุลพันธ์ครับ ถ้าผมวินิจฉัยผิดนะครับ เมื ่อสักครู ่ผมไม่ได้รับ  
การประท้วงของท่านไพบูลย์นะครับ ก็ถือว่าประธานได้เตือนท่านไพบูลย์ไปแล้ ว บอกท่าน
ไพบูลย์ไปแล้วว่า ผมได้วินิจฉัยทางนี้แล้วนะครับ   
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  (เชียงใหม่)  :  ผมเสียหายครับท่านประธาน 
เพราะว่าท่านไพบูลย์ใช้ค าว่า ผู้ประท้วงก่อนหน้านี้ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ผมประท้วง 
ท่านประธานครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  (เชียงใหม่)  :  ประท้วงผิดข้อบังคับครับ ผมไม่ได้
กระท าผ ิดข ้อบ ังค ับคร ับ ท ่านประธาน ผมเป ็นผ ู ้ประท้วงตามข ้อ ๖๙ ประท้วง 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธานมีหน้าที ่ว ินิจฉัย ท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องครับ  
ผมนั ่งลงทันทีครับ แต่ท่านไพบูลย์ไม่มีหน้าที ่วินิจฉัย ไม่ต้องมาต่อว่าฝั ่งผมกลับครับ  
ผมใช้สิทธิตามข้อบังคับการประชุมในการประท้วงครับท่านประธาน  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ประท้วง  
ท่านประธานครับ 
 
 



๗๐๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ ์๓๔๕/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านไพบูลย์ครับ 
ผมว่าน่าจะพอแล้วครับ ผมก็วินิจฉัยชัดเจนทุกคนนะครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ต้องฟังผม  
สิครับ อย่างนี ้ผมก็เสียหาย เดี ๋ยวก็หาว่าท่านประธานตักเตือนผมอีก ท่านไม่ได้พูดว่า  
ตักเตือนผมเลยครับ ที่ท่านพูดก็คือเพียงแค่ว่าท่านได้วินิจฉัยไปแล้ว ท่านจะตักเตือนผม  
ได้อย่างไรครับ เพราะผมใช้ตามข้อบังคับ เป็นสิทธิของผมในการท่ีจะประท้วงนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมได้วินิจฉัย
แล้วนะครับ 
  นายไพบูลย์ นิต ิตะวัน (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  อย่างนั ้นได้ครับ ไม่ใช่  
ท่านตักเตือน   
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมวินิจฉัยว่า
ค าประท้วงของท่านไพบูลย์นั้น คือไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับ แต่ว่าที่ประท้วงท่านสมาชิกนั้น
ผมก็บอกว่า ท่านสมาชิกไม่ได้ท าผิดข้อบังคับ เพราะการลุกขึ ้นประท้วงเป็นสิทธิของ  
ท่านสมาชิก ผมก็ให้โอกาสทุกคน ขออนุญาตนะครับ เพราะว่าการอภิปรายจะได้เดินต่อ  
ต่อไปเชิญ ท่านวิรัตน์ วรศสิริน ครับ ๒๕ นาที แล้วตามด้วย ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์  
๖๐ นาทีนะครับ เชิญครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานที่เคารพ  
ผม วิรัตน์ วรศสิริน พรรคเสรีรวมไทย เนื่องด้วยเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล  
การท างานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประชาชน กระผมขออภิปราย  
ไม ่ไว ้วางใจ พลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา นายกร ัฐมนตร ี  และร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม ด้วยข้อกล่าวหาตามญัตติไม่ไว้วางใจนี ้คือเป็นบุคคลไร้ภูมิป ัญญา  
ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ความสามารถ ปล่อยปละ
ละเลยต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาด ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความ
ล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่อง เสียหายอย่างร้ายแรง ท่านประธานที่เคารพ เรื่องโรคระบาดนี้ 
หากเราได้นายกรัฐมนตรีที ่เก ่ง มีความสามารถรอบรู ้ มีว ิส ัยทัศน์ ฉลาดหลักแหลม  
 



๗๐๖ 
 

 สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๔๕/๓ 
 
ปัญหาก็จะแก้ได้เร็ว ความเสียหายก็จะน้อย แต่ว่าถ้าเราได้นายกรัฐมนตรีแบบขยัน ประชุม
ฟังสรุปสั่งการท างานเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) แบบท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
แบบนี้มันจะไปรอดหรือท่านประธาน สุดท้ายตัวเลขก็จะลดลงเหมือนกัน ท่านประธาน  
ผู ้ติดเชื ้อก็จะน้อยลงเหมือนกัน เพราะอะไร เพราะประชาชนกลัว ความกลัวจะท าให้
ประชาชนกักตัวอยู่กับบ้าน ท่ีเห็นตัวเลขลด ท่ีคุย ๆ อยู่นี้เพราะประชาชนกลัว กักตัวอยู่กับบ้าน 
อย่าดีใจ แต่ที ่ไม่เหมือนคือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจที่กระทบ แต่ละบุคคล แต่ละคน 
ชาวบ ้านก ็ไม ่ เหม ือนก ัน คนเก ่งก ับไม ่ เก ่งมั นจะต ่างก ันตรงน ี ้คร ับท ่านประธาน  
ท่านนายกรัฐมนตรีรู้ไว้ด้วย ขอภาพท่ี ๑ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ 
วิกฤตการณ์สร้างโมฆะบุรุษ โดยปกติในยามวิกฤตการณ์ พลเมืองส่วนใหญ่มักจะรู้สึกถึงความ
ไม่มั ่นคงและโดยธรรมชาติแล้วมักจะเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า เชื ่อผู ้น าเกินภาวะปกติ 
สถานการณ์ที ่ไม ่ปกติน ี ้จะเป็นโอกาสให้คนที ่ม ีความรู ้ความสามารถ ได้ท าผลงาน  
สร้างชื ่อเสียง สร้างความนิยมจนกลายเป็นวีรบุรุษ อย่างวีรบุรุษนาแก พลต ารวจเอก  
เสรีพิศุทธ์ วีรบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น ท่านนายกรัฐมนตรีดูไว้ ส่วนท่านผู้น าประเทศไทย 
คนท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา --------------------------------------------------------------- 
 
              - ๓๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๔๖/๑ 
 
ท าอย่างไรจึงได้เกิดปรากฏการณ์คนทุกสีทุกฝ่ายพร้อมใจกันมารวมตัวส่งเสียงขับไล่ท่าน  
ทั่วบ้านทั่วเมือง เขาไล่ท่านให้ออกไป ๆ ออกไปบ้านเมืองจะได้สงบครับ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ควรจะออกไป ท่านวันนี้ไม่ต่างไปจากโมฆะบุรุษในความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ท้ังประเทศ 
เขาชิงชังท่าน ท่านประธานครับ กระผมกล่าวหา พลเอก ประยุทธ์ เป็นผู้ที่ไร้ความสามารถ 
ไร้คุณธรรมจริยธรรม ปล่อยปละละเลยต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ ผมเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีไทยกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ในที่ประชุมสภาญี่ปุ่น ส.ส. รัฐบาลได้พูดว่าท าไมนายกรัฐมนตรีไม่รับวัคซีนเป็นคนแรก 
นายกรัฐมนตรีมีภาระต่อประชาชนท้ังประเทศ นายกรัฐมนตรีซูงะตอบว่า ส าหรับตัวผมขอให้
เป็นไปตามล าดับผู้สูงอายุท่ีจัดไว้ มาดูนายกรัฐมนตรีไทยและ ครม. บ้าง นายกรัฐมนตรีขอใช้
ชีวิตตัวเองเป็นหนูทดลอง ขอฉีดก่อน เพราะเป็นด่านหน้า มีความเสี่ยงสูงสูงกว่าพ่อค้าแม่
ขาย สูงกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคน วัคซีนมาปุ๊บนัดแนะกันปั๊บ ดูฤกษ์ดูยาม แหมเยี่ยม วันดีวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ฤกษ์งามยามดี พลเอก ประยุทธ์จะน า ครม. ไปฉีดวัคซีนสร้างความมั่นใจให้คน
ไทยท้ังประเทศได้ดูกัน ใครอยากจะดู ตกเย็นวันท่ี ๑๑ มีนาคม ก่อนวันนัดหมายข่าวออนไลน์ 
(Online) พร้อมใจกันเสนอบิ๊กตู ่พร้อมแล้ว น า ครม. ฉีดวัคซีนพรุ ่งนี้ แอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) คนไทยตื ่นเต้นอยากเห็น พลเอก ประวิตรฉีดวัคซีนมากกว่า พลเอก 
ประยุทธ์ เสียอีก ไม่รู้จะอยากดูอะไรกันนักกันหนา ผมไม่ทราบ ใครรู้บอกด้วย แต่พอตกดึก  
มีข่าวใหญ่ครับท่านประธาน ประเทศเดนมาร์กบวก ๖ ชาติอียู (EU) สั่งระงับห้ามฉีดแอสตร้า
เซนเนก้า (AstraZeneca) หยุดไว้ก่อน สอบสวนกรณีมีการเสียชีวิตของการแข็งตัวของเลอืด
และลิ่มเลือดอุดตันในปอด อีก ๓ วันต่อมาประกาศเพิ่มเป็น ๑๘ ประเทศ ตามภาพข่าว 
นะครับ เช้าวันที่ ๑๒ มีนาคม ตรงกับวันที่นัดแนะฉีดวัคซีน นายกรัฐมนตรีเลื่อนฉีดวัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หลังจากพบเลือดแข็งตัว นักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่านนายกรัฐมนตรีคะ เลื ่อนฉีดวัคซีนวันนี ้จะส่งผลกระทบต่อความเชื ่อมั ่นว ัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หรือไม่คะ ท่านนายกรัฐมนตรีผงะ เพิ ่งค ิดขึ ้นได้  
เมื่อถูกถามอย่างนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีเลยคิดหนัก ถอยหลังไปตั้งตัว ๔ วัน วันท่ี ๑๖ ก็ไปฉีด 
ก ็กราบเร ียนท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ก ็ถ ูกต ้องแล้วอย่าข ี ้กลัว  
 



๗๐๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๔๖/๒ 
 
เป็นถึงนายกรัฐมนตรีอย่าขี ้กลัว อย่าขี ้ตกใจ ต้องกล้า ๆ หน่อยนะครับ  เสียสถาบัน 
นายกรัฐมนตรีหมด ท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาลิ่มเลือดนี้ เดิมทีรัฐบาลญี่ปุ่นได้สั่ง
วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ๑๓๐ ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๑๒๐ ล้านโดส 
(Dose) โมเดอร์นา (Moderna) ๕๐ ล้านโดส หลังจากมีข่าวลิ่มเลือด แม้จะมีความเสี่ยงต ่า 
แม้ต ่านะครับ แต่ก็ไม่ให้ประชาชนเสี่ยงจึงสั่งระงับการฉีดในประเทศไปก่อนและบริจาคผ่าน
โคแวกซ์ ๓๐ ล้านโดส ประเทศไต้หวัน ๓ ล้านโดส ประเทศเวียดนาม ๓ ล้านโดส ประเทศ
อินโดนีเซีย ๒ ล้านโดส ประเทศมาเลเซีย ๑ ล้านโดส ประเทศฟิลิปปินส์ ๑ ล้านโดส  
ประเทศไทย ๑ ล้านโดส และประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศที่จะต้องบริจาคเพราะว่า 
วัคซีนมีอายุใช้งาน ต้องบริจาคออกไป แต่อย่างไรก็ตามท่านประธานวันที่ ๒๓ สิงหาคม  
ท่ีผ่านมาไม่กี่วันนี้ ทางประเทศญี่ปุ่นก็เร่ิมฉีดแอสตร้าเซนเนกา้ (AstraZeneca) ให้ประชาชน
ในประเทศแล้ว ที ่มีอายุตั ้งแต่ ๔๐ ปีขึ ้นไป เพราะว่าไฟเซอร์ (Pfizer) ที่สั ่งไว้มาไม่ทัน
เหมือนกันทั่วโลก หลังจากตัดสินใจฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้ประชาชน 
จึงเผยแพร่ความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดให้ประชาชนได้รับทราบ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ ฟังไว้ 
ตามรูป ข้อ ๑ เรื ่องที ่ม ีภาวะลิ ่มเลือดอุดตันในประเทศอั งกฤษเป็นอย่างไร ค าตอบ  
อ ัตราฉ ีดว ัคซ ีนแอสตร ้า เซนเนก ้า  (AstraZeneca) ต ั ้ งแต ่ เด ือนมกราคมถ ึงว ัน ท่ี   
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นี้มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔.๘ ล้านคน มีคนเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันด้วย
ภาวะเกล็ดเลือดต ่า ๔๑๒ คน ในจ านวนนี้เสียชีวิต ๗๓ คน อัตราอยู่ท่ี ๑๔.๙ ต่อ ๑ ล้าน ---- 
 
               - ๓๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          สาริศา ๓๔๗/๑ 
 
ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีดวัคซีนครั้งแรก ค าถามที่ ๒ อัตราของการเกิดลิ่มเลือดในกลุ่มอายุ 
คือเท่าไร ลิ่มเลือดเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน อายุ ๑๘-๔๙ เกิด ๒๐.๒ ต่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อายุ ๕๐  
เกิด ๑๑ ต่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ท่านประธานจะเห็นว่าคนอายุมากเกิดน้อยลงมีความเสี่ยงน้อยลง 
ปัจจุบันประเทศอังกฤษก าหนดผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) คือต้องเกินอายุ  
๔๐ ปีขึ ้นไป ขอภาพที ่ ๘ ครับ ประเทศที ่มีการก าหนดช่วงอายุฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) อายุ ๑๘ ปี กระผมขอโทษท่านประธานผมไม่มีเวลาอ่านชื ่อประเทศ  
ท่านประธานอ่านเองนะครับ อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปมี ๑๓ ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ๓๐ ปีขึ้นไปมี ๒ ประเทศ ๔๐ ปี ๑ ประเทศ ๕๐ ปี ๔ ประเทศ ๕๕ ปี ๓ ประเทศ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๗ ประเทศ ทั้งหมดเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งนั้น คนฉลาดเขารู้ ๖๕ ปีขึ้นไป  
๑ ประเทศ ๖๙ ปี ๑ ประเทศ ประเทศที่ระงับไม่ให้ฉีดเลย ไม่ใช้ยกเลิก ๓ ประเทศ ประเทศ
เดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสโลวาเกีย ขอภาพที ่ ๙ ครับ ผมกล่าวหาท่าน
นายกรัฐมนตรี ท่านเป็นฆาตกรเลือดเย็น เดิมทีก าหนดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
ต ้อง ๖๐ ป ีข ึ ้นไปเท ่าน ั ้น ซ ิ โนแวค (Sinovac) ฉ ีดส  าหร ับคนอาย ุต  ่ ากว ่าเท ่านั้น  
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านก็รู้ดีเรื่องปัญหาลิ่มเลือดเพราะท่านเคยหนีมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหม 
ท่านนายกรัฐมนตรี แต่เป็นเพราะว่าเรามีวัคซีนแค่ ๒ ตัวแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
และซิโนแวค (Sinovac) เอาเชื ้อเดลตา (Delta) ไม่อยู ่  ท่านก็เลยให้ประชาชนเสี ่ยง 
เพื่อลดแรงกดดันอ าพรางความล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนของท่าน ทุกประเทศเขาเผยแพร่ 
ให้ประชาชนรู้ถึงความเสี่ยง  
  (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านวิรัตน์
ครับพักนิดหนึ่งนะครับ มีท่านสมาชิกประท้วงครับ เชิญท่านรังสิกรครับ 
   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม  
รังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ขออนุญาตประท้วงผู้ที่ก าลัง
อภิปรายขัดกับมาตรา ๖๙ ครับ เนื ่องจากการอภิปรายและคลิปภาพขึ ้นมากล่าวหา 
 



๗๑๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          สาริศา ๓๔๗/๒ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นฆาตกรเลือดเย็นนั้น ผมถือว่าเป็นการกล่าวหานอกการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจครับ และเป็นค าพูดค ากล่าวหา และเป็นการฉายสไลด์ (Slide) ท่ีให้คนท้ังประเทศ
ชมนั้นเป็นเร่ืองท่ีกล่าวหาอย่างร้ายแรง ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยด้วยครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านวิรัตน์
ครับ ผมก็ได้ฟังที่ท่านกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็น ผมก็คิดว่า 
เป็นการใส่ร้ายนะครับ ประธานวินิจฉัยว่าเป็นการใส่ร้ายขอให้ท่านได้ถอนค าพูดอันนี้นะครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ขอบพระคุณท่านประธาน  
และขอบพระคุณผู ้ประท้วง ผมขอเปลี ่ยนเป็น ท่านเป็นฆาตกรเล ือดเย ็นหร ือไม่   
ผมขออภิปรายต่อนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  :  ท่านถอน  
นะครับ ท่านถอนแล้วใช่ไหมครับท่ีว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็น 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมถอนค าว่า ฆาตกรเลือดเย็น  
แต่ผมเปลี่ยนเป็น ฆาตกรเลือดเย็นหรือไม่ ผมไม่ได้กล่าวหา ผมถาม 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญอภิปราย
ต่อครับ  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณท่านประธานเป็น
อย่างสูงนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องปัญหาลิ่มเลือดนี่มันเป็นปัญหา 
เพราะท่านเคยหนีมาแล้วครั้งหนึ่ง แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ผมเลยไปไม่ถูกเลย
ท่านประธานครับ เบรก  ผมนี่ผมเลยงงไม่รู้ถึงไหน ท่านประธานครับ ซิโนแวค (Sinovac)  
เอาเชื้อเดลตา (Delta) ไม่อยู่ ท่านก็เลยให้ประชาชนไปเสี่ยง เส่ียงเพื่อลดแรงกดดัน อ าพราง
ความล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนของท่าน หลาย ๆ ประเทศในยุโรปท่านประธาน เขาเคย
แพร่ถึงความเสี ่ยงนี ้ให้ประชาชนได้รับรู ้เพื ่ออะไร เพื ่อหากมีอาการผิดปกติประชาชน  
เขาจะได้ระวังตัวเอง แต่ท่านนายกรัฐมนตรีปิด ๆ บัง ๆ ผลคือท าให้คนตายที่จังหวัดราชบุรี
ฉีดไปเพิ่งกลับบ้านรู้สึกไม่สบาย ตกเย็นเสียชีวิตเลย ท่านประธาน ตกเย็นตายเลย ถ้าเขารู้ว่า
มันมีความเสี ่ยงเขาก็จะได้ไปโรงพยาบาล จะได้เตรียมตัวจะได้รู ้ไม่ใช่นอนอยู ่กับบ้าน  
 



๗๑๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          สาริศา ๓๔๗/๓ 
 
เพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านปิด ๆ บัง ๆ ไม่บอกความจริงประชาชน ท่านเป็น
ฆาตกรเลือดเย็นหรือไม่ท่านตอบเองประชาชนทั ้งประเทศตอบได้ ขอภาพต่อไปครับ 
ท่านประธาน เสี่ยงสูง จ่ายยาก ขี้เหนียวกับประชาชน ตาย พิการจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
พิการต้องพิการแบบสนิทนะครับ แบบสนิทเลย ตายอย่างนั้นท่านประธานท าไมถูกขนาดนั้น 
คณะรัฐมนตรีมีใครจะขายไหม 
 
               - ๓๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๔๘/๑ 
 
แต่ของท่านนายกรัฐมนตรีผมไม่ซ ื ้อนะ แพง เป็นที ่ทราบกันดีว ่าแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ที่ผลิตในประเทศไทย ท่านนายกรัฐมนตรียิ ่งต้องตระหนัก ต้องเปิดเผย
โปร่งใสชัดเจน รับผิดชอบเต็มที่อย่าให้เกิดความเสื่อมเสียในอนาคตให้ได้ท่านเข้าใจไหม  
หรือว่าต้องอธิบายมากกว่านี ้ เสียชีวิตจ่ายไปเลย ๕ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท ความเสี ่ยง  
๒๐ ต่อ ๑ ล้าน ตายก็ไม่กี ่คนแต่ท่านท าไมไม่ท าท่านหวังผลส าเร็จบนความตายของ
ประชาชนได้อย่างไร  ท่านจะต่างอะไรไปกับการที่ผมกล่าวหาว่าท่านเป็นฆาตกรเลือดเย็น 
ท่านไม่ใช่ก็ได้ ท่านฆาตกรเลือดร้อนก็ได้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์ครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมถอนครับ ผมถอน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านวิรัตน์
ครับ ขออนุญาต ท่านวิรัตน์ ขออนุญาตตักเตือนท่านนิดหนึ่งนะครับ คือข้อความใดหรือ
ค าพูดใดที่มันจะเป็นการใส่ร้ายก็พยายามอย่าใช้เถอะครับ ไปใช้ค าอื่น เพราะเราประชุม 
มาด้วยดีอยู่นะครับก็อยากให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมเชื ่อฟังท่านประธานครับ 
บังเอิญผมคิดว่าผมกล่าวหา ผมไม่ได้ใส่ร้าย ขอบพระคุณท่านประธาน ผมรับปากครับ 
ขอบพระคุณ ท่านประธานที่เคารพ อย่างไรก็ยังเคารพท่านประธานอยู่ ก่อนจะจบเรื่อง  
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) นี้ผมยังใคร่ขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้อง
ประชาชนทั ้งประเทศที ่ฟ ังผมพูดอยู ่น ี ้ว ่าประชาชนไม่ต ้องกลัว แอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) นะครับ ไม่ต้องกลัว ผมยังเรียนย ้าว่าความเสี่ยงยังต ่ามาก ๆ เพียง ๒๐ คน 
ใน ๑ ล้านคนเท่านั้น แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ยังเป็นวัคซีนท่ีดี เพียงแต่ประชาชน
ต้องมีสิทธิได้รับรู้ความจริงเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ถูก และรัฐบาลก็จะต้องรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่ในความเสี่ยงหากจะมีเกิดขึ้น ภาพ ๑๑ เลยครับ หายนะชีวิตประชาชน ขณะนี้คือ
หายนะชีวิตประชาชน ๓ เดือนที่ผ่านมา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ๓ เดือนนี้เป็นเดือน
แห่งหายนะชีวิตประชาชน ประชาชนคนเจ็บคนตายคนป่วยมากมายขนาดไหนผมไม่ต้อง  
พูดแล้ว หลายวันนี้ท่านสมาชิกพูดกันไปมากแล้ว หายนะครั้งนี้ เกิดกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 
 



๗๑๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๔๘/๒ 
 
หลาย ๆ คนสูญเสียพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย คนแก่คนเฒ่า อากงอาม่าที่บ้านตายกันไปมากมาย  
ผมเร ียนท่านประธานผมก ็เส ียพ ี ่สาวไปด้วย แต ่ไม ่โทษท่านนายกรัฐมนตรีหรอก  
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ร ู ้คนสูงอายุจะมีโรคประจ าตัวกันทั ้งนั ้น มีความเสี ่ยงสูงตามท่ี  
ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) บอกไว้ ดูประเทศอื่นเขา ขอภาพ ๑๒ ครับ ท่านประธานครับ 
ผมต้องเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นให้ท่านประธานดู ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม 
ยอดฉีดวัคซีน กลุ่มเสี่ยงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ๒๓.๑ ล้านเข็ม อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ๑๑.๑๗ ล้านเข็ม 
ทั้งหมดผู้สูงอายุทั้งนั้น ๙๓ เปอร์เซ็นต์ ฉีดให้ผู้สูงอายุทั้งนั้น แล้วมาดูของประเทศไทยบ้าง 
ขอรูปที ่ ๑๓ เลยครับ คราวนี ้ในวันเด ียวกัน วันที ่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เหมือนกัน  
วันเดียวกัน เดือนแห่งหายนะเหมือนกัน เดือนที่คนไทยโกลาหลตายมากที่สุด ใครฉีดวัคซีน
กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ฉีดได้ ๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์ของวัคซีนที่มีนิดเดียว ๑๐ ล้านคน ลองคูณดู
จ านวนกี่เข็ม ฉีด ๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ วันที่ ๒๙ สิงหาคม แม้ญี่ปุ่นจะมี 
ผู้ติดเช้ือสูงถึง ๑๙,๓๑๑ คน แต่ผู้เสียชีวิตก็ลดลง ๕๐ คน ลดลงเหลือ ๕๐ คน ตามมาตรการ
ที่ได้ท าไปมีผลตามนี้ คนตายน้อยลง ขอภาพที่ ๑๕ ส่วนประเทศไทยก็ในวันเดียวกันแท้ ๆ 
เหมือนกัน วันที่ ๒๙ สิงหาคม มีผู้ติดเชื้อ ๑๖,๕๓๘ คน เสียชีวิต ๒๖๔ คน เทียบกับญี่ปุ่น 
๕๐ คน สูงกว่า ๕ เท่าตัว ท่านนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะ ผอ.ศบค. ท่านท างานได้  
แบบน่าเสียดายภาษีประชาชนมาก ๆ ---------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๔๙/๑ 
 
ท าฟรีก็ยังไม่เอาเลย ท าฟรีก็ยังไม่เอา ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบริหารวัคซีนได้อย่าง ผมจะ
เรียกว่าอะไร แย่ได้ไหม แย่แยบยล แย่แบบน่ากังขา ขอภาพที่ ๑๖ ครับ ข้อความข่าว
กลาโหมแจงปมทหารขอวัคซีน ๖๐,๐๐๐ โดส ไม่ได้เอาเปรียบเพราะเป็นประชาชน
เหมือนกัน เหมือนกันเลยขอแซงคิวประชาชนนะครับ น่าอายมาก ขอภาพต่อไปเลย ผมไม่ได้
แปลกใจเลยว่าท าไมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีถึงได้มีอภิสิทธิ ์แย่งวัคซีน
ชาวบ้านเขา ชายชาติทหารเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน แต่แย่งวัคซีนประชาชน  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถามจริง ๆ ท่านไม่อายเลยหรือ น่าอายมาก  
ภาพ ๑๗ ครับ คราวนี้ดูทหารญี่ปุ่นบ้าง ทหาร ต ารวจญี่ปุ่น ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ญี่ปุ่นเริ่ม
ฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันตนเอง ของญี่ปุ่นเขาไม่เรียกว่าทหารนะครับ ต ารวจ หน่วย
ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ชายฝั่ง วันแรกฉีดไป ๑,๖๐๐ กว่าคนโดยแทรกฉีดช่วงคิวที่ว่าง  
เขาเพิ่งเริ่มฉีดเอง ท่านประธานเห็นไหม เขายังต้องมาเข้าแถวฉีดข้างนอก ท่านประธานครับ 
ท้ังหมดนี้ผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานดูประเทศอื่นเขาตระหนักถึงความเสี่ยงของผู้สูงอายุ
เขาจึงระดมฉีดผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงนี้ก่อน แต่ท่านนายกรัฐมนตรีประเทศไทยฉีดแต่ด่านหน้า
ท่านประธาน ด่านหน้าก่อนทั้งนั้น ทอท. ก็ด่านหน้า ทรท. ก็ด่านหน้า ปตอ. ก็ด่านหน้า 
ปปท. ก็ด่านหน้า ด่านหน้าทั้งนั้นทั้งประเทศ ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เราเกิดความ
สูญเสียต่อผู้สูงอายุในประเทศนี้โดยไม่ควรจะเสีย ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรู้ไหม คนตาย
มากมายเพราะว่าท่านบริหารงานผิดพลาดบกพร่องเสียหายร้ายแรง ท่านไม่เก็ต (Get)  
ใช่ไหม ขอภาพ ๑๖ ครับ ข่าวจากไทยรัฐวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม รายงานสถิติผู้เสียชีวิตมีจ านวน
ทั้งหมด ๒,๘๔๐ คน เฉลี่ยวันละ ๒๗ ศพ ชั่วโมงละ ๑ ศพ เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นท่านประธาน 
ทั้งหมด ๙๗.๔๕ เปอร์เซ็นต์เป็นผู้สูงอายุทั้งหมด นี่คือความผิดพลาดของการบริหารงานของ
ท่านนายกรัฐมนตรี คนเจ็บ คนตายมากมายขนาดนี้ท่านประธาน จริง ๆ แล้วท่านมีหน้าท่ี
ต้องดูแลชีวิตประชาชน เมื่อวานในสภาท่านบอกว่าท่านไม่สบายใจที่เห็นคนเจ็บคนตาย  
ใครจะไปเชื่อ แต่ถึงท่านไม่สบายใจอย่างไรท่านก็ไม่ควรทิ้งประชาชนที่มีความรับผิดชอบอยู่
กับตัวเอง อยู่กับตัวท่าน ท่านทิ้งประชาชนบินไปภูเก็ตไปรับนักท่องเที่ยว ๕๑ คน มันส าคัญ
ตรงไหน ท่านทิ้งประชาชนไปรับนักท่องเที่ยว ๕๑ คน ไปชู ๒ นิ้วนี้ ไปท าอีเวนต์ (Event)  
 



๗๑๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๔๙/๒ 
 
ไม่รู ้ท่านคิดได้อย่างไร ท่านไม่รู ้เก็ต (Get) หรือเปล่า เก็ต (Get) นี ่แปลว่าไม่รู ้ถูกรู ้ผิด  
ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ท่านบริหารวัคซีนแบบท าให้ประชาชนสิ ้นหวัง  
สิ้นความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ในภาวะสงครามโรคระบาดนี้วัคซีนฉุกเฉิน
ขายตรงเฉพาะหน่วยงานรัฐเท่านั้น ท่านประธาน ผมว่าท่านถ้าไม่มีปัญญาหาวัคซีนดี ๆ 
หน่วยงานรัฐหน่วยไหนหาได้ให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเลย ท่านลาออกไปให้คนอื่นมาเป็น
ดีกว่า ผมอยากฉีดโมเดอร์นา (Moderna) เหมือนกัน ท่านให้องค์การเภสัชกรรมเป็น
หน่วยงานซื้อวัคซีน ท่านไม่รู ้หรือองค์การเภสัชกรรมเป็นนิติบุคคล ผลิต ติดต่อซื้อขาย 
แสวงหาก าไร ก าไรมากก็โบนัสมาก ท่านไม่รู้หรือ ไปเปิดพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม
อ่านดู ท่านนายกรัฐมนตรีไปอ่าน ภาพที ่ ๑๙ องค์การเภสัชกรรม มาตรา ๓๙ รายได้ 
ที่องค์การเภสัชกรรมได้รับจากการด าเนินการให้ตกเป็นขององค์การเภสัชกรรม เข้าใจ
ความหมายนี้ไหม ขายมากก็เงินมาก และให้มีการจ่ายโบนัส ก าไรมากก็โบนัสมาก ข้อบังคับ
องค์การเภสัชกรรม ข้อ ๕ ก าหนดให้การด าเนินกิจการต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
เภสัชกรรม แก่องค์การเภสัชกรรม -------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๕๐/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๕๐/๑ 
 
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเข้าใจไหมท่านนายก เก็ต (Get) ไหม ท่านประธาน 
ที่เคารพ ผมเหลือเวลานิดเดียวขอเข้าเรื่องเอทีเค (ATK) สั้น ๆ จะจบแล้วนะครับ คือเรื่อง 
เอทีเค (ATK) รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าหลาย ๆ ประเทศเขาก็แจกให้ประชาชนได้ไปตรวจกันท่ี
บ้าน เขาแจกให้ฟรีท้ังนั้น ตั้งแต่ต้นปีผมเห็นแล้ว ตอนนั้นผมคิดเล่น ๆ ว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผม
จะแจกทุกบ้าน บ้านละชุดสอนวิธีการตรวจทางทีวี ใครตรวจแล้วมีผลเป็นบวกเจ้าหน้าท่ีก็ลง
ไปขยายผล ท่านประธานแต่นั่นคิดเล่น ๆ เป็นฝ่ายค้าน ขออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านต่อ เรื่อง
ชุดตรวจระหว่างรอ อย. อนุญาตยากอยู่นี่ เห็นอ้างกันว่าตรวจเองเดี๋ยวกลัวจะไม่แม่นย า 
ตรวจแล้วถ้ามีเชื้อแล้วถ้ามีเชื้อแล้วไปบอก ไปคิดว่าไม่มีเชื้อเดี๋ยวจะไปติดกันใหญ่ โอ้โห  
ท่านประธานคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับ ประเทศพัฒนาแล้วเขาแจกประชาชนตรวจกันทั้งนั้น 
พวกเขาไม่โง่กับพวกท่านหรอกอย่างไปคิดอย่างนั้น ชุดตรวจที่มีคุณภาพสูงผลต้องแม่นย า 
คุณภาพต ่าผลก็ไม่แน่นอน ท่านประธานถ้าผมเอาไม้ตีผีที่ตรวจวัตถุระเบิดนะ อันเล็ก ๆ  
เอามาตรวจผลมันก็จะแม่นย าครึ่งหนึ่ง คือมันจะถูกต้อง ส่วนที่คนที่ไม่มีเชื้อมันก็จะบอกว่า  
ไม่มีเชื ้อ มันก็จะถูกต้องครึ ่งหนึ ่ง เพราะฉะนั ้นซื ้อขอดีราคาแพงนี ้ตรวจแค่ครั ้งเดียว  
ผลก็แม่นย านะครับ ท่านประธานตามรูปองค์การเภสัชกรรมด าเนินการประมูลจัดซื้อเอทีเค 
(ATK) ยี่ห้อเล่อปู่ (LEPU) จ านวน ๘.๕ ล้านชิ้น ราคาชิ้นละ ๗๐ บาท นี่คืออีเมล (e-mail)  
ที่ผมติดต่อเขา ติดต่อขอซื้อกับเบยจี เล่อปู่ เมดิคอล เทคโนโลยี (Beijing LEPU Medical 
Technology) เทคโนโลยีประเทศจีนเพื่อขอซื้อชุดตรวจรุ่นเดียวแบบเดียวกัน ภาพที่ ๓๐  
ผมคุยกับเขาคุยไลน์ (Line) เขาตามนั้นท่านประธานขออนุญาตไม่ได้อ่านเพราะเวลาน้อย
มาก ผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาตามภาพนี้ สรุปแล้วชิ้นละ ๑ เหรียญเท่ากับ ๓๓ บาท  
แต่ที ่ประมูลนั้น ๗๐ บาท ราคาต่างกันชุดละ ๓๗ บาทคูณด้วย ๘.๕ ล้านชุดจะต่างกัน 
๓๑๔.๕ ล้านบาท เรื่องราคานี้ท่านประธานผมซื้อเข้ามา ๕,๐๐๐ ชิ้นได้ ๑ เหรียญถ้าซื้อ  
๘.๕ ล้านชิ้นจะได้เท่าไร และฝากท่านนายกรัฐมนตรีไปให้ดู ภาพท่ี ๓๑ เลยครับ คุยตกลงกัน
จนจบทั้งเล่อปู่ (LEPU) ก็ส่งเพอร์ฟอร์มานซ์ อินวอยซ์ (Performance Invoice) มาให้ผม
ตามนี้เลยครับ ๕,๐๐๐ ชิ้น ราคา ๕,๐๐๐ เหรียญ ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งกับค่าใช้จ่ายก็คง
สักหมื่นสองหมื่นบาท ถ้าซื้อมาได้ผมจะมาแจกที่นี่ แจกท่านประธานไปแจกท่านนายกด้วย 
  



๗๑๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๕๐/๒ 
 
ครม. ด้วย เอาไว้เป็นหลักฐาน ถ้ายังละเลยไม่ท าเท่ากับท าให้ประเทศชาติเสียหายต่อ
งบประมาณชาติ กราบเรียนท่านประธานที ่เคารพด้วยเหตุผลทั ้งหมดข้างต้นนี ้ ผมจึง  
ไม่สามารถไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจากการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง 
ปฏิบัติหน้าท่ีไร้ความสามารถ ไร้วิสัยทัศน์ ไร้ภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายถึงระดับเรียก
ได้ว่าหายนะต่อชีวิตประชาชนและประเทศชาติอย่างไม่เคยมีมาก่อน กราบขอบคุณ 
ท่านประธานเป็นอย่างสูง  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ๖๐ นาที ตามด้วยท่านมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ๖๐ นาที 
แล้วก็ท่านพิจารณ์ เชาวพัฒนพงศ์ อีก ๗๐ นาที นะครับ เชิญท่านวิสารครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
กระผม วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงราย ท่านประธานครับตลอด
ระยะเวลา ๗ ปีเกือบ ๘ ปีที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศโดยผ่าน
การยึดอ านาจปฏิวัติมา ๕ ปีและอีก ๒ ปีไม่ค่อยเต็มใจหรอกครับ มาก็เพราะว่าจะใช้  
คราบประชาธิปไตยแต่ใจเป็นเผด็จการครับ ๒ ปีที่ท่านบริหารประเทศผมคิดว่ามันมีหลาย
เรื่องทุกวันนี้ถ้าผมจะอภิปรายเรื่องไหนเพื่อนสมาชิก ๒ วันที่อภิปรายไปแล้วโดนทุกเรื่อง 
นะครับ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๕๑/๑ 
 
แล้วท่ีท่านตอบมา เวลาเราถามอะไรท่านก็ตอบอะไรก็ไม่รู้ครับ ถามช้างตอบม้า ตอบนอก
ประเด็นตามเรื่อง โฆษณาตัวเอง แต่ท่านประธานครับ สภาแห่งนี้เป็นสภาที่เราจะต้องเอา
เหตุเอาผลมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์กัน ท่านนายกรัฐมนตรีมีอะไรแก้ตัวมา ชี้แจงมา พี่น้อง
ประชาชนที่บ้านรับฟังอยู่ครับ แต่ท่านประธานครับ ผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีจริง ๆ  
ท่านประธานอยู่สภาไม่ใกล้ไม่ไกลกับผม ผมผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  
มาเป็นสิบ ๆ ครั้ง แต่ครั้งนี้มันดูวิเวกวังเวงมากครับ เพราะอะไรครับ ท่านนายกรัฐมนตรี
สภาพด ู ไม ่ค ่อยด ี  เส ียงเหม ือนเป ็นหว ัด เส ียงเหม ือนอู้ อ ี ้  ๆ แต ่ว ่าย ังด ีนะครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีปรับตัวได้ดีมากครับ เพราะตอบพูดจาเหมือนเป็นนักการเมืองอยู่บ้าง  
แต่เรียนท่านประธานว่าที่ผ่านมานี้ครับ ท่านไม่เต็มใจที่จะลงมาเล่นการเมือง แต่ท่านยังหวง
อยากอยู่ในอ านาจ วันนี้ท่านประธานลองดูสิครับ เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเราไปประชุม
กรรมาธิการหรืออย่างไรครับ ๓๐๐ กว่าคน ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็หนาวครับ  
ท่านประธานครับจริง ๆ แล้ว ผมอยากอภิปรายหลายเรื ่อง พี ่น้องในจังหวัดเชียงราย  
ผมเดือดร้อนครับ หลายคนจะต้องจบชีวิตไปโดยที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัว วัคซีนรอจะฉีดก็ยังไม่ได้
ฉีด แล้วแม้กระทั่งผู้บริหารจังหวัดจะต้องรอค าสั่งจากส่วนกลางว่าวัคซีนจะส่งมาวันไหน
อย่างไร บริหารไม่ได้ครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานว่าผมได้รับมอบหมาย
จากทางท่านผู้น าฝ่ายค้านและพรรคเพื่อไทยให้อภิปรายเรื่องความล้มเหลวและการทุจริต
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านประธานครับ ก่อนหน้านี้เคยบอกไว้และเคยพูดไว้  
หลายครั้งว่าก่อนยึดอ านาจจะปฏิรูป ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ความยุติธรรม วันนี้ผมได้รับมอบหมายที่จะมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ในข้อ ง 
ด้านยุติธรรม และใน (๔) ในเรื่องส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผมขออนุญาตสไลด์ (Slide)  
นะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานเห็นไหมครับ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก ากับดูแลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ตอนนั้น 
ท่านก ากับในฐานะท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ขอดูท่ีผมนะครับ ว่าตอนนั้น 
 



๗๑๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๕๑/๒ 
 
ท่านก็ไว้วางใจให้พี่ใหญ่ของท่าน ลุงป้อมนี่ละครับ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
และก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอะไรเกิดขึ้นครับ ลุงป้อมเป็นคนใจดี ลูกศิษย์ 
ลูกหาเยอะ เอ็นดูน้องเล็ก ให้น้องเล็กไปเป็นนายกรัฐมนตรี แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ  
มันเกิดความล้มเหลวผิดพลาดในวงการต ารวจครับ เอาทหารมาเป็นผู ้ก ากับดูแลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นอีกกอ งทัพหรือครับ  
ซื้ออาวุธซื้อปืน และมีการบังคับบัญชาไปจากส่วนกลาง ตอนนี้ท าอย่างกับต ารวจเป็นลูกไล่ 
เป็นเบ๊ หลายอันนะครับที่พวกเราได้รู ้มาว่าคุณใช้สีเขียว แต่ว่าป้ายความผิดให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ท่านประธานครับ ผมจะขออนุญาตวันนี้เราจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผล  
แต่ผมมีข้อสงสัยและมีค ากล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรี ผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะฟัง
ผมอยู่นะครับ ท่านประธานครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่า ในขณะปี ๒๕๕๗  
พลเอก ประวิตรดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ท่านประธานคงทราบนะครับว่าบารมีของท่านแพร่กระจายไปท่ัว มีอยู่อันหนึ่งซึ่งผมเห็นแล้ว
ก็ชื่นชมนะครับ เพราะว่าพี่ใหญ่เป็นคนที่ใจบุญสุนทานไปที่ไหนก็ไปท าบุญ มีการทอดกฐิน
ยิ่งใหญ่ครับ เขาเรียกว่า โค ตะ ระ กฐินนะครับ ที่หลวงปู่ค าพันธ์ เมื่อปี ๒๕๕๗ ตั้งเป้าไว้ 
๑๐๐ ล้านบาท แต่เกรงใจท่านน้องเล็ก พลเอก ประยุทธ์ ปรากฏว่าได้ ๘๒ ล้านบาท ในวัน
เวลาดังกล่าว หมายถึงอะไรครับ คนท่ีบริจาคหลักล้าน ซึ่งเป็นต ารวจ อยากใกล้ชิดกับลุงป้อม 
ก็นอนชั ้นเดียวกันที ่โรงแรมในนครพนม ต ่าลงมาก็ชั ้น ๘ ชั ้น ๙ ก็ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไอ้นั่นไม่ว่ากันครับ --------------------------------------------- 
 
               - ๓๕๒/๑ 
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เพราะว่าทุกคนก็อยากจะไปเกาะบุญบารมีของท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์ส ุวรรณ  
ท่านประธานครับ สิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดความกินแหนงแคลงใจครับ ผมมาวันนี้ไม่ได้มีเจตนา
ท่ีจะมายุแหย่แต่ว่ามาเล่าความจริงสิ่งท่ีท่านไม่เคยรับรู้ หลังจากนั้นท่านประธานเช่ือไหมครับ
เกิดอะไรขึ้นมา มันมีการโยกย้ายแต่งตั้งในส านักงานต ารวจแห่งชาต ิมีข่าวร ่าลือว่า ผบ.สตช. น้อย 
พลต ารวจโทใหญ่กว่าพลต ารวจเอก ใครท่ีอยากเป็นสารวัตรจนถึงรองผู้บังคับการก็จะมีราคา
ตั้งไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อย ผมไม่เชื่อท่านประธานครับ แต่ว่าหนังสือพิมพ์สื่อต่าง ๆ  ลงกัน 
ทั่วครับ และข้อเท็จจริงที่ผมมีพี่มีน้องเรารู้กันดีครับ ใครที่รับต าแหน่งอยู่ที่โรงพักส าคัญ ๆ  
ก็จะตามจังหวะ ๓ ๕ ๗ แล้วแต่ ใครที่อยู่ สภ.อ. ซึ่งอยู่ในเขตผลประโยชน์เยอะ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นติดชายแดนมีแรงงานต่างด้าว มีการจับค้าของเถื ่อน จับหวย จับบ่อน จับซ่อง  
ท่านประธานครับ มันมีการคิดค่าใช้จ่ายออกมาเป็นระยะ ๆ การจัดตั ้งที ่จะเป็นอาวุโส  
ไม่มีครับ รายการนี้โทษใครไม่ได้ครับ ผมก็ไม่โทษลุงป้อมนะครับ เพราะลุงป้อมเป็นคนใจดี 
แต่ผมต้องโทษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครับ เพราะท่านท าให้การบริหารงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติล้มเหลว สิ่งท่ีตามมาคืออะไรครับท่านประธานครับ วันนี้ผมไม่ได้มา
อภิปรายท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับ แต่ว่าเร่ืองราวดังกล่าวนี้มันสืบเนื่องมา มีคนร ่าลือว่า
เงินหายไปตั้งหลายพันล้านบาท เป็นเหรียญสิงคโปร์ด้วยไปอยู่ที ่ไหนก็ไม่รู ้ แต่สิ ่งที ่ผม
อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าหลังจากนั้นท่านประธานครับ หลังเลือกตั้ง พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ก็บอกว่าไม่ได้ละ พี่ป้อมก็เอาแต่น้องชายตัวเองท าให้มันเสี ยหาย ท าให้ระบบ
ต ารวจมันเละเทะ แกก็เลยเข้ามาดูส านักงานต ารวจแห่งชาติเองครับ และกระทรวงกลาโหม 
ก็ไม่ให้ลุงป้อม วันนี้ผมอยากชี้แจงท่านประธานว่าสาเหตุท่ีเราไม่มีการลงอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะลุงป้อมต าแหน่งลอยครับ เป็นแต่หัวหน้าพรรค 
ฝ่ายรัฐบาลที่ใหญ่ แต่ท่านไม่ได้มีอ านาจในการก ากับดูแลบริหารเลยครับ แต่ผมยังมั่นใจ  
นะครับ ลุงป้อม ลุงตู่ ลุงป๊อก รักกันอยู่ครับ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตคลิป (Clip) 
สักประมาณ ๒ นาทีครับ ให้ท่านประธานได้เห็นว่าหลังจากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้มารวบอ านาจในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว  
ท่านไปให้นโยบายไปก ากับดูแลที ่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างไรครับ ขออนุญาต  
ท่านประธานครับ 
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  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
                   “...............  :  ผมต้องเป็นคนอนุมัติอยู่แล้วในการท างานปรึกษาหารือกัน
โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ วันนี้ก็มาหารือกัน  
ในเรื่องของการปฏิรูปต ารวจ ซึ่งหลายอย่างที่ได้จัดท าแผนแล้วคือแผนอันที่ ๑ คือปฏิรูป 
ของ สปท. อันที่ ๒ คือรับฟังความคิดเห็นจากโน่น นี่มา ผมก็เอามารวบรวมด้วย อันที่ ๓  
เป็นสิ ่งที ่ทางราชการต้องคิดออกมา วันนี ้สรุปก็คือเราพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์  
เร่ืองต ารวจ เร่ืองท่ีมา เร่ืองการเจริญเติบโต เร่ืองการปรับย้ายการเลื่อนต าแหน่ง การก าหนด
มาตรฐานต ารวจทั ้งต ารวจสืบสวนว่าอย่างไร ต ารวจที ่จะต้องท าหน้าที ่ในการป้องกัน
ปราบปรามท าอย่างไร การเจริญเติบโตเป็นหัวหน้าสถานี เป็นผู้บังคับหน่วยจะต้องโตอะไร  
มาบ้าง มันจะต้องชัดเจนขึ้นจากนั้นก็จะน าไปสู่เรื่องของการดูแลเรื่องของมาตรฐานรายได้
ต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เขามีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีในเรื่องของ  
การที่จะก าหนดค่าตอบแทน เงินเดือน มันก็มีเงินเดือนเท่ากันอยู่แล้วตามสัดส่วนของ
ข้าราชการทั้งหมด ต้องไปดูภารกิจที่เขาพิเศษขึ้นมาจะดูแลเขาอย่างไร  คราวนี้ต้องไปถึง 
พลเรือนต ารวจ ทหารด้วยทั ้งหมดนั ่นล่ะ ว่าจะแคป (Cap) ไว้ได้อย่างไร ทั ้งนี ้ทั ้งนั้น 
ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีอยู่ วันนี้ถ้าเรายังไม่ได้คิดไว้ก่อนถ้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้น  
จากการปฏิรูปเศรษฐกิจของเราดีขึ้นเราก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ให้ 
  สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือการท่ีให้ต ารวจเขามีเกียรติยศและศักดิ์ศรีอยู่ใช่ไหม 
อาวุธปืนแล้วก็เรื่องวิทยุทุกอย่างต ารวจหาเองหมด ต่อไปเรื่องกล้องซีซีทีวี (CCTV) วันนี้ 
ก็ด าเนินการท าแล้วในกรุงเทพมหานครอยู่ที่การบูรณาการระบบการใช้งานให้สอดคล้องกัน
ให้ได้ ในเรื่องของ ตม. เข้ากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยจับใบหน้ากับฟิงเกอร์พรินต์ 
(Fingerprint) ลายนิ้วมืออะไรต่าง ๆ เพื่อจะสอดคล้องกับอนาคตด้วย”   
 
               - ๓๕๓/๑ 
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ต่อไปในเรื่องของกล้องซีซีทีวี (CCTV) วันนี้ก็ด าเนินการทั่วแล้วในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี
การบูรณาการระบบการใช้งานให้สอดคล้องกันให้ได้ ในเรื่องของ ตม. ก็ด าเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ที ่ทันสมัยที ่มีจับใบหน้า จับฟิงเกอร์พรินต์ (Fingle Print) อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ 
ลายนิ้วมืออะไรต่าง ๆ เพื่อจะสอดคล้องกับอนาคตด้วย”  
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ อันนี้เหมือนเป็น
ค ามั่นสัญญาเป็นค าพูดท่ีท่านไปให้นโยบายในวันท่ีท่านไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่านประธานครับ ตั้งแต่ลูกแถว ตั้งแต่รองสารวัตรมาจนถึงตั้งแต่  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติอยู่ในก ากับดูแลของท่าน ท่านประธานครับ สิ่งที่ผมจะต้อง  
ขออนุญาตไม่พูดก็คงไม่ได้ แต่เพื ่อนสมาชิกเราพูดไปหลายท่านแล้ว มันเกิดกรณีของ  
ผู้ก ากับโจ้เฟอร์รารี ผมจะไม่พูดประเด็นนี้ เพราะว่ามีสื่อมีรายละเอียดต่าง ๆ นี้เขาพูด  
ไปเยอะแล้วครับ ไม่แน่ใจแม้กระทั่งบอกว่าขณะนี้มันได้รับความเป็นธรรมหรือว่าได้รับ 
ความจริงแค่ไหน ทางคณะกรรมการต ารวจสั่งฟ้องไป ข้อหารุนแรงครับ มาตรา ๒๘๙  
ฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยความทารุณกรรม โทษประหารชีวิตอย่างเดียว แต่ท่านประธานครับ  
ผมก็เชื่อว่ามีการต่อสู้คดีกันอีกนาน แต่สิ่งที่อยากบอกให้ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นั้นก็คือว่าในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาตินี้ท่านไม่เคยออกมาแสดง
ความรู้สึกรับผิดชอบ ผมถือว่าเรื ่องโจ้เฟอร์รารีนี ้เป็นผลิตผลที่มาจากความเลวร้ายของ  
การก ากับดูแลของท่าน เพราะอะไรครับ อันท่ี ๑ นี้ออกมารับผิดชอบกับพี่น้องประชาชน 
ก็ไม่เคย และอย่าลืมว่าคลิป (Clip) อันนี้มันเป็นคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วโลกพี่น้องประชาชน 
เราเห็นแล้วเราสะเทือนใจครับ ผมนึกถึงว่าถ้าเราเป็นญาติพี่น้องของผู้ตายเขาจะรู้สึกอย่างไร  
ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้อง
ประชาชนกับท่านประธานก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปต ารวจ
อีกละครับ ผมขออนุญาตคลิป (Clip) อีก ๒ อัน ตั้งแล้วตั้งอีก เดี๋ยวก็ตั้งคนโน้น เดี๋ยวก็ตั้ง 
คนนี้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีไม่เคยรับผิดชอบเลยคืออะไรครับ ไม่เคยรู้ครับ ผมว่าท่านดี 
อย่างเดียว ดีตรงที่ท าให้ต ารวจคนหนึ่งอายุ ๔๑ ปี เป็นผู้ก ากับและรวยโดยใช้วิธีการช่องวา่ง
ของกฎหมายได้รางวัลน าจับจากการชี้จับรถหรูเอามาประมูลขั้นตอนวิธีการผมจะไม่พูด  
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แต่ว่าเรื ่องนี ้นายกรัฐมนตรีไม่รู ้ไม่ได้ครับ ประเทศไทยเดี ๋ยวนี้มันบิดเบี ้ยวไปเยอะมาก  
หมายถึงว่าให้โอกาสบริษัทหนึ่ง คน ๆ หนึ่งได้ผลประโยชน์ โจ้เฟอร์รารีก็เป็นอีกคนหนึ่ง  
ที่เป็นตัวอย่าง ท่านประธานลองให้สัมปทานผมใต้ทางด่วนในใจกลางกรุงเทพฯ สักแปลง 
สิครับ ผมก็ท ามาหากินได้ ผมก็สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้ ได้สิทธิพิเศษนี่ครับ และสิทธิพิเศษ
เหล่านี้ไปให้บริษัทเจ้าสัวใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะไปเป็นโรงงานยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินมักกะสัน  
พวกเราเห็นแล้ว เพ่ือนสมาชิกชี้แจงแล้ว บริษัทเจ้าสัวจากเคยรวย ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็เป็น
แสน ๆ ล้านบาท สัมปทานในสนามบินสุวรรณภูมิจากเคยมี ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็เป็น 
แสน ๆ ล้านบาท ลองให้สิทธิพิเศษอย่างนี ้กับผมสิครับ ผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็มีสิทธิ  
แต่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนไม่มีจะกินครับ รอวันตายครับ เศรษฐกิจตกต ่า โดนล็อกดาวน์ 
(Lockdown) โดยความผิดพลาดของประยุทธ์ จันทร์โอชา นี ้ละครับ ท่านประธานครับ  
ผมขออนุญาตเอาคลิป (Clip) ที่อยากจะให้ท่านประธานไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโจ้เฟอร์รารี
อีกนิดเดียว ผมถือโอกาสนี้ว่าจะใครก็ตามท่ีเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ขอยกย่องครับ ท่านจะท าให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะสิ่งเหล่านี้
ต่อไปนี้พี่น้องประชาชนเราไม่โง่ดักดานต่อไปอีก เรามีมือถือ เรามีพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ที่สามารถจะฟ้องเอาคนผิดมาได้ สิ่งที่ผมขออนุญาตท่านประธานต่อไปก็คือว่าหลังจากท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ มาก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ ------------------------------------------ 
 
               - ๓๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๕๔/๑ 
 
สิ่งที่ผมได้รับฟังต่อไปนี้ ท่านประธานครับ ผมสลดหดหู่ แล้วมันตกผลกระทบไปถึงที่น้อง
ประชาชน ทุกวันนี้มีหมู่กองบัญชาการหนึ่งค าสั่งแต่งตั้งเพ่ิงผ่านไปเมื่อต้นอาทิตย์นี้ จะเข้ารับ
ต าแหน่งเดือนกันยายนอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันที่ ๑ ตุลาคมนี้ เขาบอกว่าต าแหน่งผู้บัญชาการ
คนลง ๒๐๐ ล้านบาท ไม่ได้ครับ ๒๐๐ ล้านบาทนะครับแล้วคนที่ได้มันจะเท่าไร ตัวผู้บัญชาการ 
ไม่มีสิทธิในการที่จะแต่งตั้งผู้การครับ ผู้การก็ไม่มีสิทธิแต่งตั้งผู้ก ากับ มีผู้ก ากับอายุไม่ถึง  
๔๐ ปี แล้วมันจะอยู่กันอย่างไร เรื่องเหล่านี้ผมไม่ว่านะครับ ตอนสมัยท่านนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ เราไม่เคยเลวร้ายแบบนี้ ไม่มีการซื้อขายต าแหน่งนะครับ 
การซื้อขายต าแหน่งของต ารวจเป็นเรื่องอัปยศอดสูที่สุด ต ารวจนั้นเป็นคนที่ถือทั้งกฎหมาย 
ถือทั้งปืน สิ่งท่ีมันกระทบกับพี่น้องประชาชนคืออย่างไร พวกนี้ลงทุนจ่ายเงินไปแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นค้าแรงงานเถื่อน ค้ายาเสพติด หวย บ่อนซ่อง เป็นที่เกิดเหตุของเรื่องราวเกี่ยวกับโควิด 
(COVID) ทั้งนั้นครับ เอาคนงานเข้าลักลอบมาจากชายแดนก็ใช่ครับ บ่อนที่ต ารวจมีส่วน
เก ี ่ ยวข ้องก ็ ใช ่คร ับ  ย ิ งก ันตายในบ ่อน ๔ ศพ ก ็ เ ง ี ยบคร ับ  เร ื ่ อ งกระท ิ งแดง  
เงียบอีกครับ แล้วอย่างนี ้เราจะปล่อยให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ก ากับต ารวจได้
อย่างไร ท่านคงไม่รู ้หรอกครับ แต่คนรอบตัวท่านรู้แน่ ๆ เรื่องเหล่านี้ ท่านประธานครับ  
ผลที่มันจะกระทบคืออะไร ผมขออนุญาตสะท้อนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
ว่า ทุกวันนี้คนที่ลงทุนก็คือคนที่อยากได้ต าแหน่งอยู่บาง สภ.อ. ที่มันดี ๆ เป็น ๑๐ ล้านบาท 
เป็น ๒๐ ล้านบาท แล้วเขาจะเอาความเป็นธรรมที่ไหน เดี๋ยวนี้ที่แย่ที่สุดก็คือไปหลอกจับ
วางแผนล่อซื้อยากับพี่น้องประชาชน พอถึงเวลาขึ้นมา ระดับเล็ก ๆ ก็ไถกันเป็นหมื่น ระดับ
ใหญ่มาก็เป็นแสน ระดับไต่มาก็คือเป็นล้าน ๆ แบบอย่างนี้ยาเสพติดมันจะหมดจากสังคมไทย
ไปได้อย่างไร สิ่งที่เดือดร้อนที่สุดท่านประธานครับ ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็ท ามาหากิน
ฝืดเคือง มีคนที่จะเอาสินบนไปให้ เอามาล่อพี่น้องประชาชนก็ตกระก าล าบาก บางคนจะต้อง
ฆ่าตัวตาย บางคนก็ถูกกระท าอย่างที่โจ้ เฟอร์รารี่นี ่ล่ะครับ ผมเรียนท่านประธานว่าตัวนี้  
มันเลวร้ายมาก ๆ ครับ ต ารวจมันควรจะต้องมีการปรับปรุงท่ีดีกว่านี้ พลเอก ประยุทธ์ไม่เคย
เหลียวแล พลเอก ประยุทธ์อยู่เฉย ๆ และตอนนี้รับกับตั๋ว รับกับสตางค์อย่างนั้นหรือครับ 
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตผ่านไปถึงเร่ืองทุจริตในส านักงานต ารวจแห่งชาติครับ  
 



๗๒๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๕๔/๒ 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติงบอาจจะ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบปกติ แต่ว่ามันมี
เงินนอกงบประมาณอยู่เยอะมาก สิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้ ผมกล่าวหาว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ทุจริตชัดเจน นั่นก็คือโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ หรือที่เรา
เรียกว่า ๑๙๑ หลักการก็คือว่าจะให้ประเทศไทยนี้เป็นศูนย์รับรู ้ทั ้งโทรทัศน์ โทรศัพท์ 
เครื ่องมือสื ่อสารต่าง ๆ โดยใช้ศูนย์อันนี้ โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่ท่านประธานครับ ผมคิดว่ าตอนนี้แค่คิดมันก็ผิด 
แถมเงินนี้ไปเอามาจากส านักงานกองทุน กสทช. คือส านักงานคณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส านักงานนี้มีเงินนอกงบประมาณเป็นแสน ๆ ล้าน แต่เงิน
เหล่านี้มาจากภาษีพี่น้องประชาชน กองทุนอันแรกที่จัดตั้งขึ้นมาก็มาจากเงินกองทุนจาก
รัฐบาล ก็คือภาษีพี่น้องประชาชน แต่ว่ากองทุนเหล่านี้ท่านประธานสังเกตไหมครับ ไม่ว่าจะ
เป็นกองทุนพลังงาน กองทุน กสทช. เป็นงานชิ้นใหญ่ --------------------------------------------- 
 
               - ๓๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๒๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๕๕/๑ 
 
เป็นงานที่มันเป็นเค้กก้อนใหญ่ที่พี่น้องเอามาแบ่งกันดูครับ ท่านประธานเห็นไหมครับว่า 
กสทช. งบคราวนี้ ๗,๐๐๐ ล้านบาท ๗,๐๐๐ ล้านบาทนี้ หมายถึงว่ามีการเริ่มต้นจะท า
โครงการอันนี้ตั ้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขออนุญาตชาร์ต (Chart) มาเลยครับ พี่น้อง
ประชาชนทางบ้านจะได้รับรู้ด้วย อันนี้ชี ้ให้เห็นว่าพี่น้อง ๓ ป เขาอยู่กันมานานมากครับ 
อันนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับ กองทุนเกี ่ยวกับกิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ  
หรือโทรคมนาคมแห่งชาตินี้ เป็นกองทุนที่มีเป็นแสน ๆ ล้าน และคณะกรรมการกองทุน
จะต้องผ่านการดูตัว ผ่านการสัมภาษณ์พิเศษจากบุคคล ๒ ท่านนี้ เขาปั้นโครงการอันนี้มา
ตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครม. อนุมัติหลักการใช้เงินกองทุน กสทช. ๗,๐๙๕  ล้านบาท 
และในเดือนกุมภาพันธ์ ต้องเรียนท่านประธานว่าทางฝ่ายค้านเราหาคลิป (Clip) หาเอกสาร
ล าบากยากเย็นมากนะครับ แต่ว่าพฤติกรรมที ่จะแสดงให้ท่านประธานกับทางพี ่น ้อง
ประชาชนได้เห็นจะเป็นเรื่องที่ส่อเจตนาชัดเจน ครั้งที่แล้วท่านประธานครับเหมือนกันเลย 
ผมไม่แน่ใจ ผมไม่ได้ต าหนิเจ้าหน้าที่สภานะครับ ผมอภิปรายเรื่องคล้าย ๆ กันแบบนี้ครับ  
ไบโอเมทริก (Biometric) ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี เงินมาจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และผ่าน สตม. ก็คือส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีการทุจริต
กันเกือบพันล้าน ถึงเวลาผมถูกฟ้องครับ แต่ไม่เป็นอะไรครับ ก็เป็นเรื่องต้องไปว่ากล่าวกัน  
ในศาล แต่โชคดีขณะนี้ส านักงาน ป.ป.ช. รับสอบสวนคณะใหญ่แล้ว แต่ว่าเราได้ติติงตั้งแต่
ตอนนั ้นมาถึงตอนนี ้ก ็ไม่เห็นท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ท าอะไรเลยครับ  
คลิป (Clip) ครับ เมื่อกี้เห็นแล้วนี่ครับ ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ ก็จะขออนุญาตว่า
ปากเปล่าไปก่อนนะครับ เงิน ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทจาก กสทช. เอามาให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเพื่อท่ีจะจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ทีนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุตัวนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็มี
การตั้งโครงการไว้ และมีการท าสัญญากับบริษัทซึ่งเขาถือว่าเป็นบริษัทร่วมค้าเป็นที่ปรึกษา
โครงการ บริษัทนี ้มีบุคคลภายนอก ขออนุญาตเอ่ยนาม ไม่เ สียหายนะครับ ชื ่อบริษัท  
เมอร์ลินส์ และบริษัทมาสเตอร์เมกเกอร์ แต่ว่า ๒ บริษัทนี้ครับท่านประธานที่ผมคิดว่ามันมี
ข้อสงสัยก็คือว่า ขออนุญาตคลิป (Clip) เจอไหมครับ ขออภัยท่านประธานกับที่ประชุม 
นะครับ ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าโครงการอันนี้เป็นโครงการที่มีการฉ้อฉลทุจริต 
 



๗๒๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๕๕/๒ 
 
กันอย่างชัดเจน ผมเรียนท่านประธานว่าสาเหตุที ่ผมต้องหยิบยกโครงการนี ้ข ึ ้นมา 
มันจะคล้าย ๆ กับโครงการไบโอเมตริกซ์ (Biometric) นี้ครับ และที่ผมต้องบอกไว้อย่างนี้ 
ก็เพราะว่ามันมีการ ก็ต้องขอบพระคุณนะครับส าหรับผู ้ที ่ได้กรุณาส่งข้อมูลมาให้ทาง  
พรรคเพื่อไทย และผมได้รับหน้าที ่อันนี้นะครับ แต่ก็อย่างที่เห็นแล้วว่าเราจัดเตรียมไว้  
อย่างดีแล้วนะครับ ก็ยังมีเรื่องผิดพลาด -------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๕๖/๑ 
 
ท่านประธานครับ ไม่เป็นไรครับ ก่อนที่คลิป (Clip) จะมานะครับ ผมขออนุญาตเล่าให้ท่าน
ประธานฟัง คือโครงการอันนี้มันมีการกลับไปกลับมา มีการล็อกสเปก (Lock Spec) และมี
การเตรียมผู้ที่จะได้งาน ผมขออนุญาตว่าปากเปล่าไปก่อนนะครับ โครงการอันนี้จริง ๆ แล้ว
มันไม่ควรจะมีด้วยซ ้าไป คิดก็ผิดแล้วครับ เพราะโครงการอันนี้จะมารวมศูนย์ที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และจะต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่นว่า ถ้ามีกรณีไฟไหม้ 
น ้าท่วมหรือว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วย ของกระทรวงสาธารณสุขก็อยู ่ในนี้ด้วย แต่ปรากฏว่า  
ไม่สามารถที่จะให้มารวมศูนย์กันที่ ๑๙๑ ได้ เพราะอะไรครับ เพราะอะไรครับ เพราะทุก
วันนี้ผมมั่นใจว่าท้องถิ ่นท าได้ดีอยู ่แล้วครับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเคยเห็นนะครับ  
ท่ีจังหวัดภูเก็ต ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเมืองใหญ่ ในโคราช ท้องถิ่นเองจะมีจอส าหรับดูเกี่ยวกับ
เร่ืองโทรทัศน์วงจรปิด เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งภัยฉุกเฉินดีอยู่แล้วครับ แต่โครงการอันนี้มันเป็น
เค้ก ก้อนใหญ่ที่ตั้งใจแล้วเตรียมที่จะท า ท าให้โครงการดูดี ท าให้โครงการดูหรู แต่ที่ได้แล้ว
มันจะไปตกถึงมือใครหรือว่าออกไปถึงใคร ผมขออนุญาตล าดับให้ท่านประธานฟังครับ   
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี ้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านวิสาร 
เจ้าหน้าที ่โสตทัศนูปกรณ์เขาแจ้งว่าคลิป (Clip) ตารางไม่มีนะครับ มีแต่คลิป (Clip) 
นายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้  
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  เมื ่อสักครู ่ได้โทรติดต่อกันไว้  
เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็แจ้งไว้แล้ว มี ๘ คลิป (Clip) ครับ  
  นายสุชาต ิ ต ันเจร ิญ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หน ึ ่ง)  :   
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ลองเช็ก (Check) ดูนะครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ผมมีปัญหาแบบนี้ครั้งที่แล้วครับ  
ท่านประธาน เท่ียวท่ีแล้วก็เหมือนกันนะครับคลิป (Clip) ผมก็หาย ทั้ง ๆ ท่ีผมชี้แจงชัดเจนว่า
ย ี ่ห ้อเดอร์มาล็อก (Demalox) มัน ๕๐ ,๐๐๐ กว่าบาท ย ี ่ห ้อโลจิเท ็ก (Logitech) นี้ 
มัน ๗,๐๐๐ กว่าบาท คูณออกมาให้เห็นชัดเจน คลิป (Clip) ตัวนี้ก็หาย เท่ียวนี้ก็มีอีกนะครับ 
 



๗๒๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๕๖/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ ่ง)  :  ท่าน 
มีก็อปปี (Copy) ไหม ส่งไปใหม่นะครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต  
ว่าปากเปล่าไปก่อน และเดี๋ยวคลิป (Clip) นี้จะเห็นทีหลัง สิ่งท่ีผมก าลังจะสื่อให้ท่านประธาน
กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบคืออะไรครับ โครงการอันนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะสมัยก่อนนี้ 
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ลุงป้อมดูกระทรวงกลาโหม ลุงป้อมดูส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และบริษัทที่ท ามาหากินไปประมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ไปเกี ่ยวข้อง กับตัวแทน 
เรือด าน ้าก็คือบริษัทเหล่านี้ครับ ผมไม่ได้ว่าลุงป้อมนะครับ แต่ว่าลุงป้อมเขาก็มีเพื่อน เขาก็
เป็นการท าธุรกิจตามปกติของเขา แต่ผมจะโยงให้เห็นนะครับว่าหลังจากนั้นพอลุงป้อมไม่ได้
ด ูแลเรื ่องส านักงานต ารวจแห่งชาติกับกระทรวงกลาโหม ปรากฏว่าคนของน้องเล็ก  
ก็เข้ามาแทนครับ สิ่งที่ผมจะบอกท่านประธานก็คือว่า ไม่เป็นอะไรครับ การประมูลก็คือ
ตามปกติ ไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับ ท่านอาจจะต้องมาแก้ตัวกับผมว่ายังไม่เสร็จ ยังไม่
เรียบร้อย ผ่านทีโออาร์ (TOR) มาเรียบร้อย แต่พฤติกรรม พฤติเหตุนี้ครับมันส่อให้เห็นว่า 
มีการล็อกสเปก (Lock Spec) ผมเรียนท่านประธานว่าบริษัทที่ว่านี้บริจาคโต๊ะจีนให้พรรค 
บริจาคให้มูลนิธิป่ารอยต่อ ไม่ว่ากันนะครับ เพราะเขาท าบุญ แต่ว่าสิ่งที่ผมก าลังจะบอก  
ท่านประธานก็ค ือว ่ามันเก ิดความขัดก ันระหว่างคนของพี ่ ใหญ่ก ับคนของน้องเล็ก 
เหมือนกับไบโอเมตริกซ์ (Biometric) ครับ ไบโอเมตริกซ์ (Biometric) ก็ค ือพยายาม 
จะท า แต่ว่าไม่เป็นไรครับ เรื่องนั้นเราท้วงติง ติติงแล้ว เขาไม่แก้ไข ป.ป.ช. ก็รับเรื่องไป  
เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ท่านประธาน ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อ ไม่เสียหายนะครับ คนของ  
พี่ใหญ่ พลเอก ประวิตร ชื่อบอยสกายครับ บอยสกายนี้หลังจากที่ลุงป้อมไม่ได้ดูแลส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติกับกระทรวงกลาโหม เขาก็ไม่ได้ไปได้งานของกระทรวงกลาโหมกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติอีกต่อไป แต่ลุงก็สงสารหลานนะครับ เพราะว่าพ่อเป็นเพื่อนเกี ่ยวพัน  
เซนต์คาเบรียล คอนเนกชัน (St.Gabriel’s Connection) ถึงเวลาแล้วเขาก็เอาไปแนะน า
ครับ ผมฝากถามท่านผู้น าของพรรคภูมิใจไทยนะครับ ขอระบุเลย ลุงป้อมเอาไปแนะน า  
ใช่ไหมครับ ลุงป้อมเอาไปฝากฝังใช่ไหมครับ 
                      - ๓๕๗/๑ 



๗๓๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๕๗/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านวิสาร
พยายาม เพราะอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่เกี่ยว 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ผมจะเท้าให้ท่านประธานเห็นครับ 
บริษัทอันนี้เป็นบริษัท ไอซีที มีเทคโนโลยีมีเกี่ยวกับนวัตกรรม เมืองไทยมีหลายบริษัทครับ 
เก่ง ๆ หลายบริษัท แข่งขันไม่แตกต่างกันล่ะครับ แต่บริษัทนี้ตั ้งแต่ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒  
ปี ๒๕๖๓ มีก าไรเพิ่มขึ้น ๖๐๐-๗๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีแบ็กล็อก (Backlog) ซึ่งเป็นงานท่ีประมูล
แล้วเป็นพันเป็นหมื่นล้านบาทครับ แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะได้งานไม่ได้งานนะครับ 
เพียงแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าขณะนี้สาเหตุที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะสิ่งที่ผมจะเล่าให้ท่าน
ประธานฟัง ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการประมูล ๑๙๑ ผมขออนุญาตพูดสั้น ๆ ก็แล้วกันนะครับ 
ท่านประธานครับ มันเป็นท่ีมาของเรื่องท่ีงบ ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท เอาไปให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เสร็จเรียบร้อยหาคนท่ีจะไปรอรับงาน พี่น้องประชาชนฟังดูดีนะครับ ว่ามีเหตุ
ฉุกเฉินมีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาลแจ้งมาที่ ๑๙๑ จะไปดูแลให้ได้ทันทีเลย  
แต่ทุกวันนี้มันมีบริษัทเหล่านี้เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นได้ดีอยู่แล้วครับ แต่ว่าเรื่องตรงนี้
มันกลายเป็นว่ามันมีสับสนกลในมีสตางค์ทอน สาเหตุก็คือว่าประมูลซ ้าแล้วซ ้าอีก ยกเลิกแล้ว
ยกเลิกอีก ผมเรียนท่านประธานว่าโครงการอันนี้มันมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ครับ พอถึงเวลาแล้ว
มันก็มีการเริ่มประมูล ประมูลนี่ใช้วิธีอีบิดดิง (e-Bidding) ครั้งแรก แต่ถึงเวลาขึ้นมาพอ 
ปี ๒๕๖๓ พออีบิดดิง (e-Bidding) เสร็จก็กลายเป็นว่ายกเลิกครับ ยกเลิกแบบไม่มีเหตุผล 
เสร็จแล้วก็มีการใช้วิธีพิเศษอีกในระยะเวลาไม่เกิน ๒-๓ เดือนครับ สิ ่งที ่อยากจะให้  
ท่านประธานได้เห็นก็คือว่าหลังจากมีการใช้วิธีพิเศษ เกิดบริษัทที่ตัวเองไม่ได้ ก็มีการยกเลิก
อีกทีครับ และมีการแก้ไขทีโออาร์ (TOR) โดยบริษัทที่ปรึกษาอย่างที่ว่านี้ครับ สิ่งที่ผมจะ
กล่าวหาท่านประธานก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปก ากับดูแลอย่างชัดเจน เอาแค่บริษัท
ที่ปรึกษาที่ผมจะยกให้ท่านประธานเห็นเอาห้องแถวขึ้นมาก็ได้ครับ ห้องแถวเมื่อสักครู่นี้ครับ 
บริษัท มาสเตอร์เมกเกอร์ เอ็นจิเนียริ ่ง จ ากัด เมื ่อสักครู ่น ี ้เอารูปบริษัทขึ ้นมาครับ  
บริษัท มาสเตอร์ เมกเกอร์ เอ็นจิเนียริ ่ง จ ากัด นี ้ครับ เป็นบริษัทที ่ปรึกษาโครงการ  
๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท คือโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุนี่ครับ และค่าที่ปรึกษา ๑๔๓ ล้านบาท  
 



๗๓๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๕๗/๒ 
 
๖ เดือนได้ ๑๔๓ ล้านบาท อันนี้มีการเอาทีโออาร์ (TOR) หรือแม้กระทั่งเอารายละเอียด
เกี ่ยวกับเร ื ่องสเปก (Spec) ต่าง ๆ ถูกอ้างกล่าวหามีการร้องเร ียนกัน มีคนไปร้อง 
เด ือนกรกฎาคม เด ือนสิงหาคม ไปยื ่นหนังส ือร ้องก ับทางท่านนายกรัฐมนตร ีกับ  
ท่านผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ แต่ว่าก็เงียบครับ สิ่งที่ผมก าลังจะเรียนท่านประธานก็คือว่า
เรื่องเหล่านี้ ผมคิดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบว่าเรื ่องมันยังไม่เกิด เรื่องมันยังไม่มี  
แต่ท าไมเหตุการณ์เหล่านี้ผมชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าโครงการเหล่านี ้อย่างไรมันก็เหลว  
อย่างไรมันก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะคุณตั้งโครงการนี้เหมือนกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้
นโยบายกับส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าต่อไปนี้จะต้องมีการท าเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร  
ในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหน้าตา ตรวจนิ้วมือ หรือแม้กระท่ังต้องมีวิทยุ
สื ่อสาร มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี ่ยวกับเรื ่องโครงการแจ้งเหตุ ซึ ่งตั ้งเป้ามาตั้งแต่ตอนนั้น  
แต่ท่านประธานเห็นไหมครับ พอถึงตรงนี้เรื ่องที่อยากจะให้ท่านประธานได้เห็นก็คือว่า
โครงการเหล่านี้ผมกล่าวหาว่าสตางค์ทอนจะไปท่ีไหน ท่านก็บอกว่า ไม่เกี่ยว เป็นการประมูล
เป็นการแข่งขันกัน แต่ผมคิดว่าขณะนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องตอบครับ ว่า
โครงการเหล่านี ้ท่านท ามาปี ๒๕๖๑ ประมูลแล้ว ยกเลิกแล้ว อีบิดดิง (e-Bidding) แล้ว  
พอถึงเวลาขึ้นมา ขณะนี้ก าลังจะมีอีบิดดิง (e-Bidding) ใหม่ แต่ว่าบริษัทตัวเอง ของใคร 
ก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ แต่ว่าคนท่ีได้ประโยชน์แน่ ๆ ก็คือใครครับ ---------------------------------- 
 
               - ๓๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๕๘/๑ 
 
เงินทอนไปหลังบ้านใครผมไม่รู ้หรอกครับ เงินเหล่านี ้มาจากภาษีอากรพี่น้องประชาชน 
นะครับ เงินเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาได้ครับท่านประธานครับ ไม่คุ้มหรอกครับ เพราะอะไร
ครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ ๖ เดือน เขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๖ เดือนเขาก็จะต้องมี
ความก้าวหน้าใหม่ ๆ แต่ท่านท าโครงการนี้อีก ๒ ปีก็ไม่เสร็จครับ เพราะจะต้องเอาไปติดตั้ง
รถต ารวจ เอาไปติดตั้งทุกภูมิภาค โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องมี แต่ถึงเวลาขึ้นมาถึงตรงนั้น
ขึ้นมา ท่านจะแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรทันครับ เพราะทุกเร่ือง ณ วันนี้ท้องถิ่นเขามีของเขา
อยู่แล้วครับ เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาวัคซีนนะครับ ถ้าท่านปล่อยให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการ
แก้ไขนะครับ ป่านนี้จบแล้วครับ ผมกล่าวหานะครับว่าโครงการเหล่านี้ ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ส่อเจตนาทุจริต มีกลิ่นตุ ๆ และคนอื่นที่นอกเหนือจาก พลเอก ประยุทธ์ใครรับผิดชอบ  
ล่ะครับ ตัวท่านเป็นคนก ากับดูแล ดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผมดูแลเรื่องนี้เรื่องเดียว  
นะครับท่านประธานครับ ผมกล่าวหาไว้เลย ถึงแม้ท่านบอกว่าท่านจะไม่ได้มีการประมูล
จัดซื้อจัดจ้าง แต่ว่าถึงเวลาตอนนี้มันชัดเจนครับท่าน ผมเรียนว่าวันที่ ๒๕ ธันวาคม ครม. 
อนุมัติ ปี ๒๕๖๑ เดือนกันยายนตั้งคณะกรรมการ เมอร์ริล ลินช์ เดือนกุมภาพันธ์ และพอ
เดือนสิงหาคมท่านก็มีการล้มประมูลโดยวิธีอีบิดดิง (e-Bidding) เดือนกันยายนมีการประมูล
ครั้งท่ี ๒ อีก แต่การประมูลครั้งท่ี ๒ นี่นะครับกลายเป็นว่าท่านใช้วิธีคัดเลือก ทีนี้พอคัดเลือก
เสร็จปั๊บก็กลายเป็นว่าคุณสมบัติไม่ครบอีก ท่านก็เลยเลื่อนมาว่ามีการประกวดครั้งที่ ๒  
ในเดือนกรกฎาคมปีนี ้ครับ และหลังจากนั้นที ่ยังไม่เซ็นสัญญานี้คงจะต้องรออภิปราย 
ไม่ไว้วางใจจบ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม วันที่ ๒๔ สิงหาคม มีคนไปร้องเรียนครับ ท่านประธานครับ
แน่นอนบริษัทในการแข่งขันกัน บ้านเรามันเสรี ใครมีธุรกิจ ใครมีฝีมือหรือท าธุรกิจในเรื่องนี้ 
ก็ให้ท าไป แต่ว่าความโปร่งใสความเป็นไปได้ ท่านประธานครับบริษัทอย่างนี้ครับทุนก าไร  
ปีท ี ่แล ้วม ีก  าไรแค่ ๒ ล ้านบาท แต ่เขาจะมาร ับผ ิดชอบเป็นที ่ปร ึกษาโครงการตั้ง  
๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทไหวหรือครับ อันนี้ท่านประธานครับผมขออนุญาตย้อนกลับนะครับ 
เรื่องนี้เดี๋ยวผมเอาคลิปให้ท่านประธานนะครับ แล้วขออนุญาตให้เปิดให้ผมด้วย เพราะว่า 
มันจะฉายชัดเจนนะครับว่ามีการนอกใน มีการทุจริต มีการวางแผนกันอย่างไรที่แยบยล  
แต่ท่านประธานครับ ผมกลับมาเรื ่องต ารวจครับ เรื ่องต ารวจผมเรียนว่าตอนนี้พี ่น ้อง  
 



๗๓๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๕๘/๒ 
 
ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าครับ พี่น้องประชาชนเราได้รับเคราะห์กรรม ไม่ว่าจะ
ตัวเอง ญาติพี่น้องจากการที่เดือดร้อนเรื่องภัยโควิด (COVID) ขณะนี้ก็ยังมีต ารวจนอกแถว 
ต ารวจอัปยศ เพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาเสียเงินครับจะต้องหาเงินคืน จะต้องไปรีดไถกับ  
พ่ีน้องประชาชน ท าต ารวจเป็นกองทัพ ท าต ารวจเป็นสมุนรับใช้ของผู้มีอ านาจอย่างนั้น  
หรือครับ อาจารย์ ศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก วรเดช จันทรศร ครับ ท่านบอกว่าสิ่งท่ี  
มันเลวร้ายมีการทุจริตเรื่องเงินเรื่องทองของส านักงานต ารวจแห่งชาติมันมีอยู่ ๓ อย่างครับ 
แสวงหา แบ่งปัน วางเฉย ทุกเรื่องครับ จบมาจากโรงเรียนนายร้อยจะต้องเริ่มแล้ว ต้องมี  
รุ่นพี่สอน หวย บ่อน ซ่องอยู่ไหน ขณะนี้ก็มีเรื่องแรงงานต่างด้าวเข้ามาอีก ทั้งนั้นนะครับ  
พอถึงเวลาขึ้นมาได้แล้วแบ่งปันก็จบครับ แต่พอได้แล้ววางเฉยก็ไม่มีเรื่องครับ ทีนี้พอมันได้
เงินมาไม่วางเฉยหรือมีปัญหากัน เขาก็ไม่วางเฉยครับ ถึงมีการร้องเรียนกัน จากนี้ไปจะมีโจ้  
๑ โจ ้  ๒ โจ ้  ๓ ท ่านประธานคร ับ ขอให ้ เห ็นใจพ ี ่น ้องประชาชน ผมไม ่ม ั ่นใจว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีไปสั ่งผู ้บัญชาการต ารวจแห่งชาติอย่างไร เพราะคนของท่านไปให้  
ความเอ็นดู ไปให้สิทธิพิเศษกับผู้ต้องหา ทีน้อง ๆ เด็กนักเรียนนะครับ เป็นเพียงแต่กีดขวาง
การจราจร ละเมิด ศบค. ละเมิด พ.ร.ก. ฉุกเฉินเอาเป็นเอาตายครับ เอาต ารวจไปรุมจับ ซ้อม
เป็น ๑๐-๒๐ คน ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                       - ๓๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๕๙/๑ 
 
ท่านประธานครับ ผมเสียดายนะครับที่ท าให้การอภิปรายครั้งนี้ไม่สมบูรณ์แต่ผมกล่าวหา
ชัดเจนครับว่าโครงการวิทยุของ ๑๙๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่รับเงินมาจาก กสทช. 
๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท มันจะคล้ายกับเรื ่องไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ไม่มีผิดครับและ
ผลประโยชน์ตรงนี้จะไปถึงใครอย่างไรผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอท่านใจร่ม ๆ หน่อยครับ 
คนท่ีได้งานเขาก็ต้องบอกครับ เขาได้เพราะอะไร คนท่ีเป็นคนรับสตางค์ สตางค์เก็บไว้ให้ใคร 
ผมกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีว่าอันนี ้ครับเป็นเรื ่องทุจริตถึงแม้จะไม่มีใบเสร็จครับ  
ท่านประธาน เรื่องเหล่านี้มันไม่มีใบเสร็จแน่นอน แต่ว่ามันก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์พูดจามี
หลักฐานอยู่ในวงทั่ว ๆ ไปครับ สิ่งที่อยากจะบอกท่านประธานว่าในอันดับท้าย ๆ วันนี้  
ทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทยมันเดือดร้อน มันมีปัญหาเกิดจากการบริหารของ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมไม่อยากใช้ค าพูดว่าระบอบประยุทธ์นะครับ เมื่อกี้ที่ผมขึ้นมาเห็น  
พลเอก ประวิตร เป็น ผบ.ทบ. มาก่อน ต่อมาเป็นท่านสนธิ แต่หลังจากนั้นก็จะมีท่านอนุพงศ์ 
มีท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยาวนานมากครับ ยึดอ านาจ ปฏิวัติ ท่านก็ยังถ่วงบริหาร
ประเทศโดย คสช. อีก ๕ ปี และ ๒ ปีนี้ผมกล่าวหาท่านชัด ๆ นะครับว่าท่านเป็นเผด็จการ 
ในคราบประชาธิปไตยครับ แต่สิ ่งที ่ผมคิดว่าไม่แน่ใจท่านนอนหลับสบายดีอยู่หรือครับ  
ท่านประธานครับ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ บอกว่าท่านไหว้พระทุกวัน แล้วก็รับรองว่า  
ท่านไม่ทุจริตแน่นอน ท่านเชื่อผมหน่อยไหมครับ ท่านหาคนที่ไว้ใจได้ คนที่เชื่อใจท่านได้  
อย่าเอาคนที่รอบข้างท่าน ท่านลองเอาไปสืบดูพี่น้องประชาชนนะครับว่าทุกวันนี้ใครพูดถึง
ท่านอย่างไรบ้างครับ สิ่งท่ีผมจะขออนุญาตท่านประธานในเวลาท่ีเหลือนะครับ ผมอยากถาม
ว่าการที่ท่านไหว้พระทุกวัน ท่านนั่งสมาธิด้วยไหมครับ ท่านได้เห็นมีการทุจริตคอร์รัปชัน  
ในวงราชการไหมครับ ประเทศเรานี้ท่านมีบุคคลรอบตัวทุจริตหลายครั้ งหลายคน แต่ท่านก็ 
เห ็นบ้าง ไม ่เห ็นบ้าง ห ูหนวกตาบอดแต่ถ ึงเวลาขึ ้นมา นกมีห ูประตูม ีตามนะครับ  
ท่านประธานครับ ความล้มเหลวในการบริหารโควิด (COVID) ของท่านไม่ต้องพูดถึงครับ  
ค้าความตาย ท าให้พี ่น ้องประชาชนล้มตายโดยไม่ม ีโอกาส ตาย ๘ โมง เผา ๙ โมง  
ญาติพี่น้องที่จะไปวางดอกไม้จันทน์ยังไม่ได้เลยครับ จังหวัดเชียงรายผมครับท่านประธาน 
มันอเนจอนาถตรงที่ว่ามีคนที่ป่วยโควิด (COVID) เป็นผู้มีอายุครับ เขาคั่งแค้นมาก รู้ตัวว่า 
 



๗๓๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๕๙/๒ 
 
ลมหายใจสุดท้ายจะมีอีกไม่นานแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือลูกก็เป็น หลานก็เป็น เขาขอผมว่า 
เป็นไปได้ไหมครับว่าพาเขามากรุงเทพฯ เขาจะมาหาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาพูด
เล่น ๆ กับผมนะครับ จะขอไอใส่หน้าเอาโควิด (COVID) ให้ ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
ครับท่านประธาน เป็นเรื่องที่เขาคั่งแค้น คับแค้น ผมเรียนท่านประธานว่าประเทศไทยเรา 
เรายังต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านอีกหลาย ๆ ประเทศ 
ณ วันนี้ผมมั่นใจครับ ท่านแสดงความจริงจัง ตั้งใจ อยากแก้ปัญหา แต่เรียนท่านประธานว่า
ท่านไปไม่ได้ครับ เพราะว่าการตัดสินใจที ่ท่านท ามามันล้มเหลวตลอดครับ ทั ้งปัญหา 
เร่ืองเศรษฐกิจ ปัญหาเร่ืองการปิดกิจการ ปัญหาท่ีล็อกดาวน์ (Lockdown) ก็ไม่ถูกท่ีถูกเวลา 
ท่านประธานครับ ณ วันนี้ผมพูดถึงเรื่องส านักงานต ารวจแห่งชาติแค่เรื่องเดียวครับ มันยังมี
อีกหลาย ๆ เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟรางคู่ เสียดายไม่มีเวลา แสนกว่าล้านครับ พอถึงเวลา
ข ึ ้นมาต  ่ากว ่าราคากลาง สายเหนือสายอีสานแค่ ๑๐๐ กว่าล ้านบาทอย่างนี ้ครับ  
แล้วนายกรัฐมนตรีก็ท าเท่ห์ ขณะนี้ก าลังตั้งคณะกรรมการอยู่ถ้าโครงการนี้จบเขาจะคิด
อย่างไรครับ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              - ๓๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๖๐/๑ 
 
ผมไม่บอกว่าล็อกสเปก (Lock Spec) หรือไม่ แต่ผมขออนุญาตเอาท่านนายกรัฐมนตรีตรง ๆ 
นี่ครับ รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ไม่ได้รัฐมนตรีอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ แต่ตัวนายกรัฐมนตรี
นี่ครับผมไม่เรียกร้องให้พี่น้องที่เป็นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลมาร่วมกับผมนะครับ แต่ผมเรียกร้อง
ให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังเรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีลองให้คนสนิทที่ท่านไว้ใจได้ลองไป  
แอบ ๆ ถามดูว่าทุกคนเขาพูดถึงนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไรบ้างครับ  
ผมคิดว่าในบรรดานายกรัฐมนตรีที่มีในประเทศไทยขึ้นมาท่านจะเป็นคนที่ถูกจารึกจดจ า
ในทางที่เลวร้ายที่สุดครับ ผมอ่านหนังสือหลายเรื่องนะครับ โดยเฉพาะต้องขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์เลย ขุนศึก นายทุนศักดินา พญาอินทรี มีอันหนึ่งที่ผมขออนุญาตประทับใจ
แล้วก็บอกไว้ที่นี่ครับ เมื่อการปฏิวัติ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ จอมพล สฤษดิ์ มีเอกอัครราชทูต
ของอเมริกาชื่อ มิสเตอร์ บิชอพ แม็กวอเดอร์บิชอป และเอกอัครราชทูตอังกฤษ ท าหนังสือ
รายงานไปตอนนั้นครับ เขาบอกว่า ถ้าเมืองไทยปฏิวัติจะล้าหลังไป ๑๐๐ ปีครับ และจะท า
ให้เมืองไทยไม่โต เมืองไทยจะมีปัญหาเป็นเด็ก ถึงวันนี้ท่านประธานครับ นายกรัฐมนตรี
ประยุทธ ์ย ังไม ่ร ู ้ว ่าโลกมันเจร ิญไปถึงไหนแล้วคร ับ ผมไม่อยากต าหนิว ่าในฐานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านจะซื้ออาวุธ เรือด าน ้า ไปท าอะไรครับ มันฆ่าโควิด  
(COVID) เชื้อไวรัส ๑๙ ได้หรือครับ มันฆ่าละอองฝอยเหล่านี้ได้หรือครับ โลกทุกวันนี้ผมดู
ข่าวตาลีบันนะครับ เดี๋ยวนี้มันใช้เลเซอร์ ยิงอากาศยานกันแล้วครับ เดี๋ยวนี้มันตั้งฐานยิง
นิวเคลียร์มาจากนอกโลกแล้วครับ ท่านประธานครับ ท่านเลวร้ายมาก และผมคิดว่าท่านใจ
ด  านะครับ ผมขออนุญาตว่าพ ี ่น ้องประชาชนคนไทยที ่ เส ียช ีว ิตเขาต ้องเส ียน  ้าตา  
ต้องพลัดพรากจากคนที่รักไม่มีวันกลับครับ เพราะสาเหตุ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เห็นแก่ตัว อยากครองอ านาจภายใต้ซากศพของชีวิตคนไทย ท่านเอาความตายของพี่น้อง
ประชาชนคนไทยมาแลกกับการยื ้ออยู ่ในอ านาจของท่าน ท าไมท่านใจด าขนาดนี ้ครับ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครับ ลองดูสิครับ เผาศพ ฝังศพ ญาติพี่น้องไม่มีสิทธิครับ  
ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่รู้สึกตัว ผมเรียนท่านประธานว่าภาพหดหู่เหล่านี้มันบ่งบอกถึงความล้มเหลว 
ผมเชื ่อว ่าเพื ่อนสมาชิกหลายคนเราได้ร ับข่าวคนใกล้ชิด ญาติพี่ น ้อง คนใกล้ต ัวเรา  
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาไม่มีโอกาสนะครับ เขาจะต้องเสียชีวิตโดยความโง่เขลา  
 



๗๓๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๖๐/๒ 
 
เบาปัญญา การแก้ปัญหาผิดพลาดของผู้น าประเทศแบบนี้หรือครับ วิสัยทัศน์ที่ท่านท าไว้  
นี่ครับ ท่านเห็นภาพที่บรรจุศพแบบนี้ ท่านอาจจะเคยดูในรูปในทีวีก็ดูผ่าน ๆ ไป แต่ผมยัง
เชื่อว่าญาติพี่น้องท่านไม่ได้ตายด้วยสาเหตุอย่างนี้ เหมือนพวกเราครับ โดยเฉพาะ ส.ส.  
เราไปเห็นพี่น้องประชาชนที่ทั้งไม่รู้จะพูดอย่างไรครับ มันสุด ๆ แล้วครับ มันไม่เหลืออะไร
แล้วครับ ท่านประธานครับ อยากถามท่าน พลเอก ประยุทธ์ว่าการที่เอาศพไปเผา ไปฝัง  
โดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะล ่าลา วัน ๆ กี่ร้อยศพครับ ตอนนี้ ๑๐,๐๐๐ กว่าศพเข้าไปแล้วครับ  
แล้วมันจะมีอีกกี่ร้อย กี่พัน กี่หมื่นศพ ล่ะครับท่านประธาน ผมอยากเรียนท่านประธาน  
ผ่านไปถึงท่าน พลเอก ประยุทธ์ นะครับ ผมมั่นใจว่าถ้าคนเราอายุไม่ถึง ๑๐๐ ปี ผมยังคิดว่า
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ยังอยู่อีกนานนะครับ แต่ถ้าวันใดที่ท่านมีโอกาสได้ไปพบดวงวิญญาณ
เหล่านั ้น ไปพบบุคคลที ่เขาตายโดยความผิดพลาดจากการบริหารประเทศของท่าน  
ดวงวิญญาณเหล่านั้นคงจะต้องถามนะครับว่าท าไมไม่เอาวัคซีนมาให้ผม ท าไมไม่เอาวัคซีน 
ดี ๆ มาให้ฉัน ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตท่านประธานว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยพูด วัคซีน
มีเต็มมือ เราจะไม่ตาย เมืองไทยเราจะเป็นอันดับ ๖ ของโลก ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) รับรอง 
แต่ทุกวันนี้ครับ ตัวเลขขณะนี้เรารู้ ๆ เห็น ๆ กันนะครับว่ามันเช็ก (Check) ตรวจก็ไม่ครบ --- 
 
               - ๓๖๐/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๘ 
 

สผ ๑๖/๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภัชภิชา ๓๖๑/๑ 
 
กดตัวเลขผู้ป่วย กดตัวเลขผู้เสียชีวิต ผมเรียนท่านว่าผมคงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้ว 
สิ่งที่อยากจะขออนุญาตเป็นสุดท้ายนะครับต้องขอใช้กลอนนะครับ ซึ่งกลั่นมาจากหัวใจของ
ท่านโฆษกผู้น าฝ่ายค้านครับ กลอนเหล่านี ้มันอาจจะล้าสมัย มันอาจจะดูไม่ถูกใจวัยรุ่น  
นะครับ แต่ผมคิดว่าถ้าท่านประยุทธ์ฟังดี ๆ ท่านไปคิดดี ๆ ก่อน วันเสาร์นี้นะครับถ้าท่านจะ
เป็นวีรบุรุษหรือท่านจะเป็นซาตานก็แล้วแต่ท่านครับ ท่านจะลงหลังเสือแบบสวย ๆ งาม ๆ  
ท่านมีไม้ค ้ายันไม้ค ้ายัน หักไปกี่ต้นแล้วนะครับ ก็สุดแล้วแต่ท่านตัดสินใจ พวกเราท าอะไร
ท่านไม่ได้ครับ ประยุทธ์ จันอับเศร้าหมองศรี ศรัทธาบารมีหมดสิ้น คนขับไล่ทั่วธานียังอยู่
ได ้ฤๅ เห ็นโลงศพยั งไม ่ด ิ ้น ด ้านหน้าเหล ือทน จากท่านรองศาสตราจารย ์พ ิ เศษ  
ดอกเตอร์อดิศรเพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ ท่านประธานครับ  
ผมต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขออภัยท่านที่เอาข้อมูลมาให้เรานะครับ เพียงแต่ว่าขณะนี้  
การฉายสไลด์ (Slide) ของผมอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าจะพยายามเอาไปแถลงข่าวแล้วก็ให้
เห็นนะครับ แล้วก็จะใช้โอกาสนี้ได้ขอบพระคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เชื่อว่า
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงจะสุขภาพแข็งแรงหลับสบาย แล้วอย่าเพิ่งตายไปก่อน
นะครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายสุชาต ิ ต ันเจร ิญ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หน ึ ่ง)  :   
ท่านรัฐมนตรีจะตอบชี้แจงใช่ไหมครับ เชิญท่านรัฐมนตรีสาธิตครับ   
   นายสาธิต ปิตุเตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  :  กราบเรียน
ท่านประธานที่เคารพ ผม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอ
อนุญาตใช้เวลาสภาสั้น ๆ นะครับในการชี้แจงประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายพาดพิงถึง
ผมโดยตรงนะครับเมื่อคืนนี้ มี ๒ ประเด็นครับ ประเด็นแรกเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึง 
การออกมาให้สัมภาษณ์ของผมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องของการจัดส่งวัคซีน  
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่จะเป็นการจัดส่งในเดือนกรกฎาคมนะครับ ซึ่งเดิมมี
แผนการจัดส่งให้กับรัฐบาลภายใต้แผนที ่เราด าเนินการแล้วก็เสนอแผนไปยังบริษัท  
แต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีการทราบถึงการจัดส่งมาว่าจะมีการจัดส่ง ให้กับรัฐบาล 
ประมาณ ๓.๕ ล้านโดส ก็ต้องเรียนเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายว่าผมก็น าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
 



๗๓๙ 
 

สผ ๑๖/๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภัชภิชา ๓๖๑/๒ 
 
ในช่วงเวลานั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริง แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการหารือ
กับท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน แล้วก็ได้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) หลังจากมีการพูดคุยและด าเนินการน าแผนที ่เราได้จัดส่งไปยังบริษัท 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เองนะครับ แล้วก็ได้มีการปรับแผนจนสุดท้ายเพื่อน
สมาชิกก ็จะเห ็นว ่าขณะนี ้ม ีการจ ัดส ่ง เพ ิ ่มจ  านวนจัดส ่งว ัคซ ีน แอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) เป็นไปตามแผนในเดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม ซึ่งมีจ านวนที่เพิ่มมาก
ขึ้นนะครับ ในเดือนสิงหาคมนี้เราก็จะได้จัดสรรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มีจ านวน
ประมาณเกือบ ๖ ล้านโดส รวมทั้งในเดือนกันยายนก็จะมีการจัดส่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) จ านวน ๑๐ ล้านโดสซึ่งเป็นจ านวนจัดสรรที่เพิ ่มมากขึ้นจากการพูดคุย 
ในกรณีท่ีมีการวางแผนร่วมกันนะครับ  
   ประเด็นถัดไปก็เป็นเรื ่องของความคิดเห็นของผมในกรณีที ่ผมออกมาให้
สัมภาษณ์ในสถานการณ์ในช่วงเวลาที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก ซึ่งในขณะนั้นก็มีการทราบกัน
ท่ัวไปว่าจ านวนเคส (Case) ---------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๖๒/๑ 
 
ผู้ติดเชื้อ มีจ านวนสูงขึ้นจากหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งในเวลานั้นกรณีที่มีการเตรียม
ศักยภาพของเตียงเพื่อรับรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยมีจ านวนมาก เป็นไปตามสัดส่วนของผู้ติด
เช้ือ เพราะฉะนั้นมีกรณีผู้ติดเช้ือท่ีรอเตียงอยู่ท่ีบ้านจ านวนมาก แล้วยังมีบางกรณีท่ีเราเห็นว่า
ผู้ติดเชื้อไม่สามารถเข้าถึงการรักษาจนเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิต ผมก็เป็นการน าเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ และให้ทราบถึงสถานการณ์ว่าในขณะนั้นท้ัง
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อและสถานการณ์เตียงก็มีปัญหา แล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
สถานการณ์ที่เป็นจริงอยู่ ณ เวลานั้น ทั้ง ๒ กรณีนี้ก็ย ้าว่าผมก็พยายามสื่อสารข้อเท็จจริงท่ี
เป็นความจริงในช่วงเวลานั้น ก็ต้องเรียนกับเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายว่าในสถานการณ์โควิด 
(COVID) มันเป็นพลวัต มันมีไดนามิก (Dynamic) มันไม่สามารถที่จะเอาข้อมูล ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในอีกเวลาหนึ่งได้ เราเรียนรู้ เราสู้กับโควิด (COVID) 
ในสถานการณ์โควิด (COVID) เราสู้ไปเรียนรู้ไป เรามีการปรับแผน เรามีการด าเนินการที่จะ
ต่อสู ้กับทั้งจ านวนคนไข้ที่มีจ านวนสูงขึ้น เราเตรียมศักยภาพในทุกภาคีเครือข่ายในทุก
โรงพยาบาลเพื่อจะรองรับผู้ติดเชื้อที่มีจ านวนมาก เพราะฉะนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสถานการณ์ ผมจึงได้ออกมา ได้พยายามให้ประชาชนได้มี
ความเข้าใจว่าสถานการณ์ในขณะนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือร่วมใจ ในขณะเดียวกัน
ในทุกภาคส่วนก็มีการเตรียมโรงพยาบาลสนาม ในทุกภาคส่วนมีการคิดถึงฮอสพิเทล 
(Hospital) ส าหรับผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข  
ก็ได้มีการคิดโครงการผู้ป่วยที่ไม่มีอาการซึ่งมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือโฮมไอ
โซเลชัน (Home Isolation) ก็คือผู้ติดเชื้อที่มีไครทิเรีย (Criteria) ที่มีอายุไม่มากไม่มีอาการ 
ก็สามารถที่จะรักษาตัวที ่บ้านได้ ภายใต้การก ากับดูแลของโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือ
โรงพยาบาลที่สามารถดูแล ซึ่งอันนี้ก็ท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้รับการรักษาจาก
โรงพยาบาลท่ีใกล้บ้าน แต่ไม่ต้องไปรบกวนศักยภาพของการจัดการเตียงในทุกภาคีเครือข่าย 
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เราแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด (COVID) ในจ านวน 
ผู้ติดเช้ือจากหลักร้อยเพ่ิมขึ้นมาเป็นหลักพัน แล้วก็เกินมาเป็นหลักหมื่น เราสามารถท่ีจะต่อสู้
กับสถานการณ์โควิด (COVID) ได้ จนถึงขณะนี้ต้องเรียนว่าสถานการณ์เตียงก็มีความลด  



๗๔๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๖๒/๒ 
 
น้อยลงเป็นล าดับ ขณะนี้ต้องเรียนว่าเตียงสีเขียวในระบบไม่ว่าจะเป็นฮอสพิเทล (Hospitel) 
หรือในโรงพยาบาลเองก็มีความว่าง แล้วก็สามารถรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้ จึงเรียนกับ
ท่านประธานเพ่ือชี้แจงไปยังเพ่ือนสมาชิกว่าส าหรับกรณีท่ีท่านน าเอาคลิป (Clip) ของผมท่ีให้
สัมภาษณ์มา ทั้ง ๆ ที ่จริง ๆ ผมไม่ได้เกี ่ยวข้องด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็ขอเรียนเพื่อท า  
ความเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีผมจะสะท้อนความจริงของสถานการณ์ ซึ่งในสถานการณ์
ขณะนั้นเป็นสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่น แล้วก็การรองรับการเตรียมแผน  
ในขณะนั้นอาจจะเข้าขั้นวิกฤติ แต่ถึงขณะนี้แล้วผมยืนยันว่าสถานการณ์ดีขึ้นโดยล าดับ แล้ว
ก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน แล้วก็การรักษามาตรการให้ป้องกันตัวเองมี
วินัยแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมกันกับการควบคุม แล้วก็การฉีดวัคซีนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ี
ในกรุงเทพฯ เองก็ตาม หรือว่าพื ้นที ่ในต่างจังหวัด ซึ ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มี  
การจัดการขับเคลื่อนนโยบายให้ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม ๖๐๘ ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ ่มผู้มี  
๗ โรคเสี่ยง รวมท้ังหญิงตั้งครรภ์ ---------------------------------------------------------------------- 
 
              - ๓๖๓/๑ 
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๖๓/๑ 
 
ถ้าเราสามารถขับเคลื่อนฉีดเชิงรุกให้กับกลุ่มเส่ียงเหล่านี้ได้ การปรับมาตรการ การรักษาวินัย
ของพี่น้องประชาชนก็จะเดินคู่ขนานกันไปเรายังมีความเชื่อมั่นว่าในอีกประมาณ ๔-๕ เดือน 
ข้างหน้า สถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามล าดับ แล้วก็จะสามารถเปิดกิจการได้ตามที่รัฐบาลได้ตั้ง
เป้าไว้ ก็ขอเรียนท่านประธานเพ่ือความเข้าใจน าไปสู่การชี้แจงประเด็นท่ีท่านเพื่อนสมาชิกได้
พาดพิงถึงผมเมื่อคืนนี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านมิ่งขวัญครับ 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ผม มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ในฐานะสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร ขอกราบเรียนว่า  
จะอภิปราย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถามว่าท าไมตอนการจัดเวลาในการอภิปราย  
เขาถามผมว่าท าไมผมถึงเจาะจง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหตุผลเพราะว่า ๑. ท่านเป็น
นายกรัฐมนตรีท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ อันที่ ๒ ท่านเป็น
หัวหน้า ศบค. ซ ึ ่งร ับผิดชอบเรื ่องเกี ่ยวกับโควิด (COVID) และสาธารณสุขโดยตรง 
อันที ่ ๓ ท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เพราะฉะนั ้น ๑ ๒ ๓ ยังไม่นับต าแหน่งอื ่น ๆ 
ซึ ่งเยอะแยะไปหมด ท่านต้องรับผิดชอบสิ ่งที ่เกิดขึ ้น ผมขอน าเสนอโดยสไลด์ (Slide) 
แผ่นแรกครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สิ่งที่จะพูดใน ๓ วันที่ผ่านมานี้ 
ทุกคนเทน ้าหนักไปที ่โควิด (COVID) เพราะว่าวันนี ้เป็นความตายเป็นความเสียหาย 
เป็นหายนะครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเท่าที่เคยมีมา เราไปดูกันว่าสถานการณ์โควิด 
(COVID) มันเกิดแล้วโยงอย่างไร ผมเน้นโควิด (COVID) ระบาดทั่วโลก ท่านนายกรัฐมนตรี
มักจะกล่าวอ้างเสมอว่ามีผลกระทบทั่วโลก แต่ผมเน้นสีแดงว่าผลกระทบที่ออกไปทั่วโลก  
แต่ละประเทศรับผลกระทบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารงานของรัฐบาลแต่ละ
ประเทศครับอยากจะทบทวนว่าการอภิปรายของผมวันนี้ พ่อแม่พี ่น้องหลายคนก าลัง
สาละวนก ับการท ี ่ จะม ีช ี ว ิตรอดท ี ่จะไม ่ เจ ็บป ่วยธ ุรก ิจไม ่ เส ียหายแล ้วก ็ ไม ่ เจ๊ ง  
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๖๓/๒ 
 
หลายคนไม่มีเวลาตามรายละเอียด พูดง่าย ๆ ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนั้นก็คือจับไม่ได้ไล่  
ไม่ทันใจ ผมจึงจงใจท่ีจะเอาท้ังหมด เร่ืองท้ังหมดนี้มาท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ เมื่อวานหรือวัน
ซีน ผมฟังหลายคนอภิปราย ด้วยความชื่นชมนะครับ อย่างบางคนลงลึกเข้าไปว่าเชื้อนี้ 
มาจากไหนอย่างไรอธิบายวิธีการเจริญเติบโตของพันธุ์ ถือว่าดีนะครับ แต่ส าหรับผมผมย ้า  
นะครับ วันนี้ผมอยากอภิปรายผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ผ่าน ครม. แต่ท่ี
ส าคัญที่สุด ผมอยากให้คนไทยท้ังประเทศที่ไม่มีเวลาตามเรื่องราวท้ังหมด มันเกิดอะไรขึ้นกับ
ชีวิตคนไทยในรอบ ๒ ปีนี้นะครับ วันที่ ๑๓ มกราคม กับวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓เราได้เกิด
จุดเริ่มต้นของการระบาด นั่นคือสีแดงที่เน้นไว้ เราตรวจพบคนไทยคนแรกเป็นคนขับแท็กซี่ 
แล้วติดโรคระบาดโควิด (COVID) จากผู้หญิงจีนคนหนึ่งนะครับ นั่นแปลว่ามกราคม ๒๕๖๓ 
เราเกิดการระบาดของโควิด (COVID) ปรากฏตลอดทั้งปี ๒๕๖๓ การติดเชื้อเราอยู่ที่ ๖,๘๘๔ คน 
แต่ในขณะเดียวกันเรามีผู ้เสียชีวิต ๖๑ คน สังเกตดี ๆ นะครับ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๓  
เราเสียชีวิต ๖๑ คน แต่ปรากฏว่ามกราคมถึงสิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้ติดเชื้อจาก ๖,๐๐๐ กว่าคน 
กลายเป็น ๑,๑๗๕,๐๐๐ กว่าคน พูดง่าย ๆ โตขึ้นแบบประเทศไทยสร้างความมหัศจรรย์ครับ 
๑๗,๐๐๐ กว่าเปอร์เซ ็นต์ น ี ่ย  ้านะครับ ปี ๒๕๖๔ นี ้ เพ ียง ๘ เด ือนเท่านั ้นนะครับ  
แต่ผ ู ้ เส ียชีว ิตสิครับน่าสะพรึงกลัวยิ ่งกว่านั ้นจาก ๖๑ ศพ หรือ ๖๑ คน กลายเป็น  
๑๑,๔๙๕ คน ๑๘,๐๐๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ตรง ๆ นะครับ ตรงนี้จะบอกว่า ได้รับผลกระทบ 
ท่ัวโลก ใช่ครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๖๔/๑ 
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แต่ถามว่ารัฐบาลไทยโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดการบริหารงานอย่างไรให้เกิด
ความเสียหายได้ขนาดนี้ครับ ก่อนจะผ่านตรงนี้ผมอยากเน้นตัวเลขนะครับ ผมให้ทีมงานของ
ผมเช็ก (Check) การสูญเสีย สงครามหาอาเชียบูรพา สงครามเกาหลีท่ีไทยส่งไปรบ สงคราม
เวียดนาม สงครามโลกครั้งที่ ๒ เผลอ ๆ ยังไม่เท่าการสูญเสียในรอบ ๘ เดือนที่ท่านบริหาร 
ในปีนี ้เลยครับ อันนี้ผมย ้าอีกครั ้งหนึ่ง นี ่คือความสูญเสียครั ้งยิ ่งใหญ่ที ่สุดของคนไทย  
ทั้งประเทศครับ ค าถามที่ผมจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่ได้มีโอกาสฟังการอภิปรายไม่ว่าจะ
โดยตรง โดยอ้อม คือรัฐบาลไทยตัดสินใจผิดพลาดตรงไหน ประเด็นมันอยู ่ตรงไหน  
บริหารผิดพลาดตรงไหนมันถึงเก ิดปัญหารุนแรงขนาดนี ้ ร ัฐบาลตัดสินใจผิดพลาด 
ในเรื ่องแรกเลย งบประมาณแผ่นดิน ๒ อาทิตย์ที ่แล้วเราเพิ่งพิจารณาผ่านงบประมาณ 
หนังสือพิมพ์บางฉบับ หรือสื ่อบางสื ่อบอกผ่านฉลุยครับ ถามว่าท าไมจะไม่ฉลุยครับ  
ก็ในเมื่อยกมือให้ผ่าน แต่ท่านไปดูนะครับ ปัญหามันอยู่ตรงไหนครับ ในปี ๒๕๖๒ เชื้อเริ่มระบาด 
เราท างบประมาณใช้จ่ายเงินปี ๒๕๖๓ นี้ ๓.๒ ล้านล้านหน่วย คือล้านล้านบาทนะครับ  
เราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น แต่พอปี ๒๕๖๔ เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดวิกฤติ หาเงินไม่ได้ 
ปิดประเทศ ล็อกดาวน์ (Lockdown) แต่เรายังคงท างบประมาณ ๓.๒๘ ล้านล้านบาท  
ซึ่งมันมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น พูดง่าย ๆ หาเงินก็ไม่ได้ ถูกปิดประเทศ แต่ใช้เงินเหมือนเดิม 
ท ารถไฟเหมือนเดิม ตัดถนนเหมือนเดิม เงินฟุ่มเฟือยที่ไม่ควรจะใช้ใช้เหมือนเดิมครับ  
ที่ไม่น่าให้อภัยที่สุดคือปี ๒๕๖๕ ซึ่งอนุมัติไปเมื่อ ๒ สัปดาห์ที่แล้ว ใช้ถึง ๓.๑ ล้านล้านบาท 
แล้วท่านดูนะครับ จริง ๆ เราไม่ต้องก่อให้เกิดหนี้สินมหาศาลกับประเทศนี้ ถ้าเราจัดสรรเรื่อง
งบประมาณนี ้ให้ถ ูกต้อง เช ่น ใช้เง ินตามสมแก่ฐานานุร ูปของการหาเง ิน แต่ข ้อ ๒  
เราเทงบประมาณท่ีไม่จ าเป็น ตัดท้ิงแล้วเอาไปลงท่ีการแก้ปัญหาโควิด (COVID) แต่เปล่าเลย 
รัฐบาลไม่ท าอะไรทั้งสิ้นตรงนี้ ท่านไปดูนะครับ จึงก่อให้เกิดสไลด์ (Slide) แผ่นหน้าครับ  
นี ่ครับ รัฐบาลขอกู ้เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ขอกู ้ในสภานี้  
๑ ล้านล้านบาท พอมาปี ๒๕๖๔ ขอกู้ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท 
ที่ผมท าสีแดงให้ดูนี้ ถ้าพูดให้ประชาชนเข้าใจนะครับ ครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดิน  
ในเวลาปกติ แต่นี่มันไม่ใช่ปกติ นี่มันเป็นวิกฤติท่ีใหญ่ท่ีสุดของเศรษฐกิจประเทศ ท่านไปดูว่า 
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๖๔/๒ 
 
แล้วเขาใช้เงินนี้อย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ ไปดูสไลด์ (Slide) แผ่นต่อไปครับ รัฐบาลตัดสินใจ
ผิดพลาดอีกครับซ ้าแล้วซ ้าเล่า ท่านคอยนับดูก็แล้วกันถ้าผมเล่นเกมโชว์ผมจะบอก คอยติ๊ก
นะครับว่าผิดตรงไหน ผิดตรงไหน ผิดตรงไหน เงินกู้โควิด (COVID) กับการจัดสรรการใช้เงิน
ก็ผิดครับ ๑ ล้านล้านบาทกู้เมื่อปี ๒๕๖๓ รัฐบาลขอแบ่งเงินอย่างนี้ซึ่งผมบอกไว้ก่อนที่จะ
อธิบาย ผิดครับ ผมบอกว่าท าไมงบการแพทย์สาธารณสุขและหรือรวมทั้งวัคซีนท าไมให้แค่ 
๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ในเมื ่อท่านมาขอกู ้ต ั ้ง ๑ ล้านล้านบาท ปรากฏว่าผมเสนอแล้ว  
ให้วงเง ินเดี ๋ยวไปดูอ ีกแผ่นหนึ ่ง ย ังไม่ถ ึงนะครับ แต่ปรากฏว่าท่านแบ่งเง ินออกมา  
๙๕๕,๐๐๐ ล้านบาท อ้างว่าจะมาเยียวยาประชาชนและเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งบอกเลย
ครับการตัดสินใจแบ่งงบประมาณอย่างนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลต่องบประมาณ
แผ่นดินและเงินกู้นอกงบประมาณแผ่นดิน ผมเคยอภิปรายตอนที่ขอกู้ ๑ ล้านล้านบาทแรก 
ผมบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตร ีคร ับ แบ่งให ้การแพทย์ สาธารณสุขและวัคซ ีนไป  
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทครับ เงินของประชาชนคืนเขาไปครับ ภาษีอากรเป็นของประชาชน 
เพราะท่านยังไม่รู้ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                - ๓๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๖๕/๑ 
 
เพราะท่านยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี ๒๕๖๓ ปลายปีและปี ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีไม่เช่ือ 
แล้วผมยังจ าภาพนั้นได้ดี ผมไม่ได้รู้สึกเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไร นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่า
ผม แล้วบอกเอาเงินมาจากไหน มาแบ่งอย่างนี้ได้อย่างไร นี่คือวิธีคิดของท่าน แต่ผมยืนยัน  
นะครับ ถ้าแบ่ง ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เราจะไม่ปวดหัวปัญหาจนคนตายเป็นหมื่น ติดโรคเป็น
ล้าน เดี๋ยวคอยดูแผ่นต่อไปครับ ผมขอเน้นไปว่าท่านแบ่งไป ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปรากฏ
ว่าการเร่งด่วนของท่าน ท่านท าอะไรครับ ท่านเบิกจ่ายได้เพียง ปีที่แล้วผมดู ผมจ าตัวเลขได้ 
ตอนมาขอกู้อีกผมบอกว่าขนาดแบ่งไป ๔๕,๐๐๐ ล้านบาทนี้ท่านยังเบิกจ่ายได้จริงเพียงแค่ 
๒๑ เปอร์เซ็นต์ ๒๑.๒๑ เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฏว่านี่ผ่านมาปีกว่าจนถึงวันที่ ๒ กันยายน
ตัวเลขล่าสุดสภาพัฒน์ออกมาเลย เบิกจ่ายได้จริง ๒๕.๘๓ ถ้าผมพูดภาษาง่าย ๆ มิน่าล่ะ  
คนถึงตายเป็นหมื่น ๆ คน มิน่าล่ะ คนถึงเจ็บป่วยติดโรคนี้เป็นล้าน ๆ คน แล้วมันจะมากกว่า
นี้เป็นทวีคูณ ถ้าท่านใช้จ่ายเงินที่เร่งด่วนแล้วเป็น อันนี้เป็นสงครามไวรัสนะครับ แล้วท่านใช้
จ่ายเงินด้วยวิธีอย่างนี้ครับ ผมย ้านะครับ ก่อนผ่านสไลด์ (Slide) แผ่นนี้เพื่อประชาชนเข้าใจ 
ไม่ม ีประสิทธิภาพในการใช้ เง ิน อะไรที ่ เก ิดไฟไหม้ เก ิดระเบิด เก ิดเหตุการณ์ตาย 
เกิดเชื้อโรคควรจะท าให้เร่งด่วนมากกว่านี้เยอะ  
  มาดูปี ๒๕๖๔ ขอกู้อีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าผมเป็นผู ้ปกครองผมจะ 
บอกว่า ขอโทษนะครับ เป็นผู้ปกครอง พลเอก ประยุทธ์นี้ผมจะถามว่า ก็ของเก่าเอาไปยงัใช้
ไม่หมดเลยมาขออะไรอีก นี่ปรากฏว่ามาขอกู้อีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็คงแบ่งแบบเดิมอีก 
ผมก ็พ ูดแบบเด ิมอ ีกว ่ าท ่ านจะให ้ เร ื ่ อ งการแพทย ์และสาธารณส ุขและว ัคซีน  
๓๐,๐๐๐ ล้านบาทแค่นี้เองหรือ ตอนนี้คนเริ่มป่วยเยอะขึ้น เริ่มมีปัญหาเยอะขึ้น ท่านยัง
ยืนยันเหมือนเดิมผมก็ยังยืนยันว่าแบ่งให้เขาไปอีก ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่เชื่อนะครับ  
แต่ผมเขียนว่าแบ่งมาแค่ก้อนที่ว่าเอาไปใช้เพื ่อเยียวยา ๔๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมเขียน
เครื ่องหมาย ผมให้เขาเน้นเลยนะครับ เครื ่องหมายค าถาม ๕ เครื ่องหมายค าถามว่า  
อะไร ท าไม เอาอย่างไร ค าถามมีอยู่ในแผ่นหน้า ทั้งปี ๒๕๖๓ ๙๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ทั้งปี ๒๕๖๔ ๔๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เอาไปท าแอปเป๋าตัง ผมไม่ได้มาพูดเล่นนะครับ นี่เป็น
ภาษาของเด็กวัยรุ่นที่ใช้ ท่านไปจ้างมนุษย์คอมพิวเตอร์กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้เห็นแก่ประเทศเลย  
 



๗๔๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๖๕/๒ 
 
ออกมาท าแอปเป๋าตัง ผมขอตั้งฉายาอีกครั ้งนะครับ รัฐบาลนี้คือรัฐบาลแอปเป๋าตังครับ  
ถ้าเป็นสมัยช่วงที่แล้ว คนเขาว่าแฮป แฮปแปลว่าขโมย ท่านประธานเองก็เกิดในยุคสมัย  
ใกล้กับผม บอกว่าอย่ามาแฮปของฉัน แปลว่าอย่ามาขโมยของฉัน แอปเป๋าตัง คือแอป 
เอาเงินของประชาชนไปใช้ จุดอ่อนของเรื ่องนี ้คืออะไร ๑. ไม่รู ้เอาไปใช้อะไรชัดเจน  
๒. เอื้อนายทุน ๓. ตรวจสอบไม่ได้ ๔. ถึงตรวจสอบได้ก็จับหลักฐานได้หลายเรื่อง ท่านจ า
เรื่องชาวนาที่มีชื ่อมารับเงินช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาทได้ไหม ๑๐๐,๐๐๐ กว่าคน เป็นคนท่ี 
ตายหมดแล้วทั้งสิ้น แล้วไปยื่นแอปพลิเคชัน (Application) ภูมิใจหนักภูมิใจหนาว่าใช้เวลา
เพียง ๑ นาที ๒ นาที คนยื่นแอป (App) เต็มไปหมด แล้วสิ่งท่ีน่าครหามากที่สุด แอป (App) 
ตัวแรก ๆ เทเงินเข้ากระเป๋านายทุนโดยตรง ต่อมาพอโดนต าหนิเยอะ ๆ ท าอะไรครับ  
จึงกระจายออกไปสู่ร้านเอสเอ็มอี (SMEs) หรือร้านเล็ก ๆ แอป (App) เป๋าตังท าไมผมใช้ 
ค าว่า แอป (App) ตัวแม่ เพราะจากแอปเป๋าตังอันเดียว แยกออกไปเป็นอะไรเต็มไปหมด  
ก็ไม่รู้ยิ่งใหญ่จ่ายมาก ยิ่งได้มากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด ผ่านครับ สไลด์ต่อไปครับ ผ่านนี้ไม่ได้
แปลว่าผมอนุมัต ิให้ผ่านนะครับ ผมก าลังจะบอกว่าผมได้ชี ้ให้ประชาชนเห็น แล้วว่า 
เงินมันไปไหน พอต่อมาตัดสินใจผิดพลาดอีก เรื่องการจัดซื้อวัคซีน ท่านไปดูครับ เรื่องนี้  
ผมเรียนตรง ๆ นะครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๖๖/๑ 
 
ผมรู้สึกไม่ดีเลย แล้วขอต าหนิรัฐบาลและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างรุนแรง ท าไมครับ 
เกิดมาเป็นคนไทยต้องมีสิทธิที ่จะเลือกที ่จะมีชีว ิตของตัวเอง ท่านบังคับให้คนอายุ  
๑๘-๖๐ ปี ๔๑ ล้านคน ใช้ซิโนแวค (Sinovac) อย่างเดียว ฉีดวัคซีน ฉีดสารเคมีเข้าร่างกาย 
แต่ในขณะเดียวกัน ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๑ ล้านคน ต้องฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
เร่ืองนี้มีข้อพิรุธน่าสงสัยเยอะมาก และมีคนอภิปรายไว้อย่างชัดเจน ผมขอบคุณเพื่อนสมาชิก
ทุกคนที่อธิบายนะครับ ไม่ว่าจากการเชื่อมโยงระหว่างตระกูลไหน แซ่ไหน ใคร นายทุนไหน 
เข้าไปถือหุ้นล่วงหน้าอย่างไร แต่ผมจะบอกว่าผมขอต่อว่านะครับ ท าไมครับ วันนั้นองค์การ
อนามัยโลกก็ไม่ให้ผ่านมาตรฐานซิโนแวค (Sinovac) ประโยคแรกที่รัฐบาลประกาศออกมา
โดย ศบค. และท่านประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะบอกว่า ๑๘-๖๐ ปี ต้องฉีดซิโนแวค (Sinovac) เท่านั้น 
เดี ๋ยวท่านไปดูปฏิกิริยาของคนทั้งประเทศและหมอทั้งประเทศและผลลัพธ์ของการตาย  
ทั้งประเทศ ไปดูสไลด์ (Slide) แผ่นต่อไปครับ นี่คือค าถามจากคนไทย ผมเอามาเขียนให้
ดูง่ายที ่สุดแล้ว ท าไมคนไทย ๔๐ ล้านคน ต้องถูกบังคับฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac)  
เพียงยี่ห้อเดียว ท าไมเขาไม่ได้ฉีดยี่ห้ออื่น ซึ่งได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกเรียบร้อย
แล้ว ขอโทษนะครับ ซิโนแวค (Sinovac) เราได้รับอนุมัติแบบฉุกเฉินก่อนวันที่จะอภิปราย
ครั้งที่แล้วเพียง ๗ วันเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมบอกก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวท่านไปดูว่าท าไม 
ซิโนแวค (Sinovac) จึงเกิดปัญหาใหญ่หลวงกับประเทศนี้ ผมย ้านะครับ การอภิปรายในสภา
ต้องเอาความจริงมาพูดกัน แล้วเดี๋ยวผมจะรอฟังท่านประยุทธ์ว่าออกมาตอบแล้วตอบตรง
ค าถามหรือเปล่า เพราะทุกครั้งเวลาผมอภิปรายท่านไม่เคยตอบอะไรเลย แล้วก็เอาโพยอะไร
ไม่รู้มาอ่าน ไปดูแผ่นต่อไปครับ คนอื่นอธิบายอะไรก็แล้วแต่ ผมว่าประชาชนเข้าใจ แต่ผมจะ
พูดสั้น ๆ ซิโน (Sino) รากศัพท์แปลว่า ประเทศจีน ผมย ้านะครับ ความสัมพันธ์เราไม่มีอะไร 
จีน ไทย พี่น้องกัน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) คือรัฐบาลผลิตโดยองค์กรมหาชน ซิโนแวค 
(Sinovac) เป็นบริษัทเอกชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อขายหุ้นได้ท าก าไร และเป็นบริษัทท่ี
เพิ ่งผลิตใหม่ ผมจ าได้ว่ามีอาจารย์หมอเอกชนหลายคนดิ้นรนบอกว่าจะขอซื้อไฟเซอร์ 
(Pfizer) จะขอซื้อโมเดอร์นา (Moderna) จะขอซื้ออะไรก็แล้วแต่ ประโยคที่รัฐบาลไทย  
โดยพลเอก ประยุทธ์ ออกมาห้ามโดยบอกว่า ติดต่อไม่ได้ยกเว้นรัฐบาลเป็นคนจัดการ  
 



๗๔๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๖๖/๒ 
 
ผมสงสัยอยู่นิดเดียวครับ ถ้าท่านคิดว่าวัคซีนที่ผลิตเป็นกระแสหลักของจีนคือซิโนฟาร์ม 
(Sinopharm) กับซิโนแวค (Sinovac) ท าไมท่านไม่ติดต่อซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ท าไม
ท่านพูดประโยคแรกออกมาจากปากของท่านนายกรัฐมนตรีเลย ซิโนแวค (Sinovac)  
และท าไมรัฐบาลจีนจึงฉีดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ให้คนจีนเกือบทั้งประเทศ แล้วท่านเอา 
ซิโนแวค (Sinovac) มายัดให้คนไทยท าไม ผมบอกเลยนะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนไทยดู  
๒ ค า แล้วตัดสินใจเองว่าเรื ่องนี ้ชอบมาพากลหรือเปล่า ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ ตรงนี้  
ผมบอกแล้วว่าผมอยากอภิปรายให้ประชาชนชาวบ้านเข้าใจ ท่านไม่ต้องไปสนใจเลยครับ  
สีแดงคืออะไร สีขาวคืออะไร สีม่วงคืออะไร เดลตา (Delta) คืออะไร พูดง่าย ๆ นะครับ  
สีแดงคือได้ผลน้อยที ่ส ุด สีขาวดีกว่า สีม่วงดีกว่า ท่านเดาได้เลย สีแดงคือซิโนแวค  
(Sinovac) ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ อันนี้เป็นผลลัพธ์ แผ่นเมื ่อกี ้ถูกแปลเป็น ๒ บรรทัด
มหาวิทยาลัยมหิดลท าการวิจัยว่าซิโนแวค (Sinovac) ฉีดครบ ๒ โดส ไม่สามารถป้องกัน 
การติดเชื้อ ไม่ว่าจะอัลฟา (Alpha) เดลตา (Delta) และเบตา (Beta) ได้ นั่นแปลว่าอะไร
ครับ ถ้าไม่ท าอะไรต่อนะครับ คนไทยเตรียมตัวตายเป็นแสนคน ขอโทษนะครับ วันนี้  
ผมอาจจะพูดจาดูขึงขัง แต่ความเป็นความตายเอามาล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาดครับ ----------------- 
 
               - ๓๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๖๗/๑ 
 
  ไปดูแผ่นต่อไปครับ เพื่อจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเล่น ๆ ต่อไป ข่าวลง  
เมื่อปลายเดือนสิงหาคม เมื่อไม่กี่วันก่อนอภิปราย จริง ๆ มีเป็นร้อยข่าวนะครับ ผมบอกว่า  
ดึงออกมาข่าวเดียว เพราะเรื่องราวที่จะต้องอภิปรายวันนี้มันเยอะเหลือเกินครับ ต ารวจฉีด 
ซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็มเรียบร้อยแล้วครับ ๓๔๐ นาย ไปฝึกในค่ายติดโควิด (COVID)  
ยกค่ายครับ ยังจะดันทุรังฉีดซิโนแวค (Sinovac) เท่านั้นหรือครับ พี่น้องคนไทย เราไปเข้าคิว
เพ่ือจะฉีดกันนะครับ ค าถามคือแล้วปัญหาอย่างนี้ท่านว่าจริงไหมครับ ผมย ้านะครับมีอีกเป็น
สิบ ๆ ร้อย ๆ ข่าว ผมบอกไม่ต้อง เอามาข่าวเดียว  
  ไปดูแผ่นต่อไปครับ ผิดพลาดทุกเรื่อง เรื่องนี้ก็อีกครับ จัดซื้อวัคซีนท่ามกลาง
เสียงทักท้วง ก็มันไม่ได้ผล โควิด (COVID) มันกลายพันธุ์ วัคซีนก็ต้องพัฒนาตามมา แต่ท่าน
เริ ่มต้นพูดประโยคแรกตั ้งแต่ท่านยังไม่รู ้ว ่าจะกลายพันธุ ์เลยครับ ท่านพูดว่าซีโนแวก 
(Sinovac) ซิโนแวค (Sinovac)  ผมไม่อยากจะพูดเล่นนะรับ เผลอ ๆ ท่านนอนหลับกลางคืน
ท่านยังละเมอเลยว่า ซิโนแวค (Sinovac) ครับ รัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดอะไรครับ ตัดสินใจ
ซื้อท่ามกลางเสียงทักท้วงครับ ท่านว่าเสียงทักท้วงมันหนักแน่นจริงหรือเปล่าครับ  
  ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ นี่ครับ ด่วน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสั่งซื้อ ซิโนแวค
(Sinovac) ๑๐.๙ ล้านโดส ในวงเงิน ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพิ่งซื้อนะครับ หลังจากมีปัญหา 
เพ่ิงซื้อยังดันทุรังซื้อ ต้องใช้ค านี้ครับ ท่านว่าสมควรหรือเปล่าครับ อันนี้คือสิ่งแรกท่ีพิสูจน์ว่า
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า ศบค. และนายกรัฐมนตรีตัดสินใจอย่างนี้ให้คนไทย  
  ไปด ูแผ ่นต ่อไปครับ ๖๐๔ ไม ่ใช ่คนธรรมดานะครับ นายแพทย์ของ
โรงพยาบาลรามาธิบดีออกมาบอกว่าแสดงจุดยืนเรียกร้องว่ารัฐบาลจัดหาวัคซีนที ่มี
ประสิทธิภาพสูง ถ้าสั้น ๆ นะครับ แปลไทยเป็นไทยนะ หมอโรงพยาบาลรามาธิบดี ๖๐๔ คน
ลงชื ่อก ันบอกว่าไม่ได ้ผลครับ ๖๐๔ คน ได ้ลงช ื ่อก ันคร ับ ท่านว ่าคนระดับแพทย์  
มีวิจารณญาณไหมครับ และท่ีส าคัญแพทย์ท้ังหมดส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี จึงต้องฉีด
ซีโนแวค (Sinovac)  ทุกคนรักตัวกลัวตายหมดครับ ท่านจึงกล้าออกมาลงชื่อต่อต้านรัฐบาล
บอก ๖๐๔ คนไม่เห็นด้วย  
 
 



๗๕๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๖๗/๒ 
 
  ไปดูแผ่นต่อไปครับ ในท่ีสุดที่รัฐสภาข้างล่าง กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง คือหมอไม่ทน 
บุกสภาบอกว่าท าไมไม่เอาวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) เข้ามา เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA)  
ก็คือวัคซีนยี่ห้อยื่น ๆ ท่ีเขาเรียกร้องกันอยู่ พูดง่าย ๆ มันก็ย้อนกลับไปอีก ท าไมต้องซิโนแวค
(Sinovac) เท่านั้นครับ 
  ท่านไปดูแผ่นต่อไปอีกครับ อันนี้เป็นความเห็นของหมอบางท่าน ถึงขนาด
ออกมาโพสต์ (Post) เลยบอกว่า หมอโรงพยาบาลรามาธิบดีชี้ว่าซิโนแวค (Sinovac) ๓ เข็ม 
อย่าว่าแต่ ๒ เข็มเลยก็เอาโควิด (COVID) ไม่อยู่ครับ วอนผู้บริหารประเทศนึกถึงคนไทย  
เร่งหาวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามา อย่าว่าแต่ ๒ เข็มเลยนะ ๓ เข็มก็เอาไม่อยู่ครับ  
  ไปดูแผ่นต่อไปครับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมาแถลงการณ์ ซิโนแวค
(Sinovac) ๓ เข็มเอาไม่อยู่แน่นอนครับ แล้วให้บูสต์ (Boost) ไปดูแผ่นต่อไปครับ ความจริง
ผมตัดสินใจว่าจะใส่แผ่นนี้ แต่หมอคนนี้ได้เปรียบเทียบดีเหลือเกินครับ หมอโรงพยาบาล
รามาธิบดีคนนี้บอกว่า ชี้ซิโนแวค (Sinovac) ฉีดแล้วเปิดประเทศไม่ได้ ในวงเล็บผมเติมให้
เลยนะ เด็ดขาด เพราะเทียบบุคลการการแพทย์แล้วเหมือนเป็นบ้านบางระจัน ขอปืนใหญ่
เสือกได้ปืนแก๊ป (Gap) ผมเติมค าว่า เสือก ผมต้องขออภัยนะครับ เพื่อจะให้เห็นภาพครับ 
แพทย์ แพทย์นะเป็นบ้านบางระจัน ขอปืนใหญ่ ผมถอนค าว่า เสือก นะครับ ได้ปืนแก๊ป 
(Gap) แล้วมันจะไปสู้เขาได้หรือครับ อันนี้ท่ีผมดึงมา เพราะว่าหมอคนนี้แสดงภาพได้เห็นชัด 
ง่ายต่อการเข้าใจ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                              - ๓๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๖๘/๑ 
 
ไปดูแผ่นต่อไปครับ ตรงนี้ผมยืนยัน เป็นอีกหนึ่งกระแสท่ีไม่เห็นด้วยและต่อต้านกลุ่มคณะราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยครับ ผมว่าทั ้งหมดออกมาแถลงการณ์มีจุดยืน  
๓ ข้อ ขีดเส้นใต้สีแดงนี่ครับ ท่านมีเวลาแล้วไปอ่าน ผมจะเร่งให้ทันเวลานะครับ ตรงนี้บอก
เลยครับให้จัดหาวัคซีน ความหมายก็คือขอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผมได้
อภิปรายมาท้ังหมด ท้ังหมดคือกระแสต่อต้าน กระแสบอกว่าอย่าเลย ให้ทางเลือกกับคนไทย
เถอะ ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ วันที ่ ๑๖ สิงหาคม เมื ่อไม่กี ่ว ันนี ้ขีดเส้นใต้สีแดงครับ  
พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เขาเติมให้ด ้วย และรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงกลาโหมนั่งเป็นประธานสั่งซื ้อซิโนแวค (Sinovac) อีก ๑๒ ล้านโดส ก็หมอท้ัง
ประเทศไทยเขาบอกว่ามันไม่ได้ผล คนก็ติดโควิด (COVID) กันเต็มไปหมด ท่านก็ยังจะดัน 
ทุรังท าอย่างนี้อีก ท าไปเพื่ออะไรครับ แล้วเดี๋ยวผมเดาค าตอบไว้ก่อนนะครับ จะมีการออกมา
โต้บอกว่าก็มันหายี่ห้ออื่นไม่ได้นี่ เดี๋ยวท่านไปดูนะ มันพลาดเพราะอะไรไปดูแผ่นต่อไปครับ 
รัฐบาลตัดสินใจพลาดอีกครับไม่เข้าโคแวกซ์ (COVAX) ผมอภิปรายไปครั้งที่แล้ว ผมจ าได้  
ผมนั่งอยู ่ตรงนี้ครับ นายกรัฐมนตรีขึ ้นมาบอกพูดไม่รู ้เรื ่องหรือ พูดอะไรไม่รู ้ สรุปก็คือ  
ท่านอธิบายเหตุผลว่าไม่เข้าโคแวกซ์ (COVAX) วันนี้เราจะมาจับพิรุธและข้อเท็จจริง ผมบอก
เลยทุกเร ื ่องยันได้หมด อันนี ้ม ีโลโก้ (Logo) มีส ัญลักษณ์ของส านักนายกรัฐมนตรี  
๑๗๒ ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกหรือฮู (WHO) เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ (COVAX) 
ระดมซื้อวัคซีนต้านโควิด (COVID) ขอโทษนะครับ ผู้น า ๑๗๒ ประเทศคงไม่ฉลาดกระมังท่ีไป
เข้าโคแวกซ์ (COVAX) คงมีผู้น าประเทศไทยเท่านั้นที่ฉลาดและไม่เข้าไหมครับ ตรงนี้ยังไม่
พอนะครับ ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ ผมจะพูดอะไรครับ วันอภิปรายวันแรกปรากฏพอ
อภิปรายเสร็จมีอาจารย์แพทย์ ๓ คน ผมย ้านะครับ ผมเคารพบุคลากรทางการแพทย์ครับ 
พยาบาลด่วนหนา้และบุคลากรสาธารณสุขทั้งมวลท่ีอุทิศชีวิตดูแลคนไทยครับ แต่ก็มีอาจารย์
หมอท้ัง ๓ ท่านออกมาแถลงบอกว่า ๑๓๐ กว่าประเทศ พูดอะไรก็ไม่รู้ แต่ความหมายท่านจะ
บอกว่าเท่าไร ท่านดูของจริง วอยซ์ ออฟ อเมริกา (Voice of America) ออกข่าวเลยครับ 
ผู้ชายที่หน้าตาดูเป็นแขก ๆ คนนี้คือเลขาธิการขององค์การอนามัยโลก แปลเป็นไทยให้เลย
นะครับ ๑๘๔ ประเทศครับ จะไปแถลงข่าวยังพูดผิดเลยครับ ได้มีการเข้าร่วมในโคแวกซ์  
 



๗๕๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๖๘/๒ 
 
 (COVAX) เพื่อหาวัคซีนครับ ตรงนี้เป็นวารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกเหมอืนกัน 
ท่านขีดเส้นใต้ข้างล่างนะครับ ผมจะแปลเป็นไทยแบบภาษาง่าย ๆ ครับ เขาบอกประเทศ  
ในโลกนี้มีอยู่ ๒๐๐ ประเทศ บัดนี้มีคนได้ยื่นความจ านงและเข้าไปอยู่ในโคแวกซ์ (COVAX) 
แล้วทั้งหมด ๑๙๒ ประเทศ ผมอ่านมาตรงนี้ผมบอกขีดเส้นแดงหนา ๆ แล้วท่านรู้ ไหมครับ
ท่านประธานว่าผมคิดอะไรอยู่ครับ ผมคิดว่ามันมีประเทศอะไรที่มันคิดแผลง ๆ ก็คนตั้ง  
๒๐๐ ประเทศทั ่วโลกเขาเข้าไปอยู ่ตั ้ง ๑๙๒ ประเทศ มันคงมีเหลืออยู ่ ๖-๗ ประเทศ  
๗-๘ ประเทศที ่ไม่เข้า ท่านไปดูสไลด์ (Slide) แผ่นนี ้ด ี ๆ นะครับคนไทยทั ้งประเทศ  
๗ ประเทศที่ยังไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) ครับ ผมขยี้ตาหลายครั้ง ผมดูฟุตบอลผมกร็ู้จัก
ทีมฟุตบอลเยอะ แต่ทีมอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้นครับเอริเทรียมีหรือครับ ประเทศบุรุนดี ประเทศ
เบลารุส เติร์กเมนิสถาน ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศคิวบา แล้วก็สัญลักษณ์ประเทศไทย  
๗ ประเทศไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ (COVAX) แต่ละคนมีเหตุผลนะครับ ประเทศคิวบาก็มีเหตุผล 
ประเทศอื่นผมไม่รู ้ ประเทศเกาหลีเหนือมีเหตุผลอะไรไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ ประเทศ
เกาหลีเหนือเขามีเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศเกาหลีเหนือปฏิเสธวัคซีน
โคแวกซ์ (COVAX) -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๖๙/๑ 
 
ซึ ่งจะได้มาถึง ๓ ล้านโดส บอกให้ชาติที ่ต ิดโควิด (COVID) เยอะ ๆ ระบาดหนักดีกว่า  
เขาก าลังจะโชว์ศักยภาพว่าประเทศเกาหลีเหนือไม่มีคนติดเชื ้อโควิด (COVID) และไม่
จ าเป็นต้องไปเข้าอย่างนี้ เขาก็เป็นบุคลิกของเขาอย่างนี้อยู่แล้ว แต่ประเทศไทยล่ะครับ  
คนต ิดโคว ิด (COVID) เป ็นล ้านล ้านคน แล ้วย ังไม ่พอนะคร ับ ผมเพ ิ ่ งได ้ข ่าวมาก็   
๑,๕๐๐,๐๐๐ โดสไปขอบริจาคเขามาครับ เอาแล้วไหนคุณบอกว่าคุณจะฉีดซิโนแวค 
(Sinovac) เรื่องนี้ผมบอกเลยนะผิด ไปดูสไลด์ (Slide) แผ่นต่อไปครับ ตรงนี้ผมไม่มีเจตนา
นะครับ อันนี้ถนอมความรู้สึกท่ีสุดนะครับ ตอนแรกผมออกมาอภิปรายเร่ืองท าไมรัฐบาลไทย
ไม่เข้าโคแวกซ์ (COVAX) นายกรัฐมนตรีตอบยังไม่พอครับ โฆษกรัฐบาลออกมาอีกครับ  
แถลงอีกแล้วก็อ้างถึงผู ้อ านวยการศูนย์วัคซีนแห่งชาติครับ บอกว่าเรายังไม่เข้าโคแวกซ์ 
(COVAX) เพราะอะไรครับ บางสื่อเขาบอกว่าตอบมิ่งขวัญได้ทุกข้อ ผมก็เฉย ๆ ครับ ผมรู้ว่า
เดี๋ยวความจริงก็จะได้ปรากฏอยู่ในสภานี้ ณ วันนี้ครับ ท่านเป็นผู้อ านวยการเป็นอาจารย์
แพทย์ เป็นผู้อ านวยการศูนย์วัคซีนแห่งชาติครับ ค าถามคือตราเอ็นเอ็นที (NNT) เป็นส านัก
ข่าวแห่งชาติของกรมประชาสัมพันธ์ ท่านออกมาแถลงออกสื่อเยอะไปหมดเลยนะครับ  
แต่ปรากฏบางสื่อก็เปิดหน้าท่าน ผมก็นั่งนึกถ้าเปิดหน้าท่านเดี๋ยวท่านเดือดร้อน เพราะคนก็
ต้องโมโหท่านสิ บอกคุณท าอย่างนี้ได้อย่างไรอะไรอย่างนี้ ผมก็เลยบอกเอาหาที่ปิดแมสก์ 
(Mask) มาแล้วเอารูปที่นุ่มนวลที่สุด แต่ข้อความท่านอ่านเองครับ ท่านอ่านว่าอะไรครับ 
รัฐบาลเถียงบอกว่าไม่เข้าโคแวกซ์ (COVAX) ไม่ร่วมโคแวกซ์ (COVAX) แล้วผู้อ านวยการ
ศูนย์วัคซีนแห่งชาติได้รับมอบหมายจากใครออกมากราบขออภัยประชาชน จัดหาวัคซีน 
ไม่ทันต่อสถานการณ์นะ เตรียมร่วมโคแวกซ์ (COVAX) เร่งหาวัคซีนรุ่น ๒ ครับ ผมกราบ
เรียนเลยนะครับ ผมยังไม่รู้จะได้เมื่อไร ดีไม่ดีนะครับ เราเป็น ๗-๘ ประเทศที่เหลือเราอาจจะ
ไปได้ ปี ๒๕๖๕ ป่านนั้นคนไม่ป่วยไม่ตายกันเยอะกว่านี้หรือครับ จบนะครับ อโหสิกรรม 
นะครับคุณหมอผมขอผ่านครับ นิดหนึ ่งนะครับ ผมอภัยให้คุณหมอแต่ผมไม่อภัยให้
นายกรัฐมนตรีครับ ครั้งที่แล้วผมบอกว่าท่านท าไมไม่ขอโทษประชาชนเรื่องตัดสินใจผิด  
เรื่องนี้ครับ แต่ท่านไม่ยอมนะ ท่านไม่พูดจนแม้กระทั่งจะออกมานี่ยังไม่กล้ามาสารภาพบาป 
ต้องให้อาจารย์หมอนี ่มารับผิดชอบแทนครับ ไม่ใช ่นายกรัฐมนตรีธรรมดานะครับ  
 



๗๕๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๖๙/๒ 
 
เป็นชายชาติทหารด้วยครับ ไปดูแผ่นต่อไปว่าผิดอีกครับ รัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดเรื่องการ
ฉีดวัคซีนไขว้ ผมบอกทุกคนบอกเอาสไลด์ (Slide) ออกหมดเลย ๑๐ กว่าแผ่น แล้วเขียน
เครื ่องหมายค าถาม ๕ ตัวครับ ท่านรู ้ไหมครับผมเอาอะไรออกไปครับ ขอโทษนะครับ 
ผมจ าเป็นต้องพูดความจริงเพราะมันปรากฏอยู่ในสื่อต่าง ๆ ๑๐ กว่าสไลด์ (Slide) คือคนไป
ฉีดวัคซีนไขว้แล้วแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก แล้วตาย มีตั้งแต่อายุ ๒๒ อายุ ๔๒ อายุ ๓๕ 
อายุ ๖๕ ครับ ถ้าผมเอาสไลด์ (Slide) อย่างนั้นมาฉายนะครับ ก็จะมีคนมาบอกว่า ท าไมคุณ
มาอภิปรายอย่างนี้เดี๋ยวคนก็กลัว เขาไม่กล้าฉีดวัคซีนไขว้ เพราะฉะนั้นผมจะกราบเรียน
ประโยคนี้ ซึ่งมันอ่อนไหว ผมเคารพจรรยาบรรณและวิชาชีพและองค์ความรู้ของหมอทุกท่าน
ครับ แต่อาจารย์หมอท่านใดที่มาบอกให้ฉีดวัคซีนไขว้มันคิดได้หลายประเด็นครับ ๑. คุณสั่ง
ได้เฉพาะซิโนแวค (Sinovac) แล้วคุณก็ไม่รู้จะท าอย่างไรครับ ของก็เหลือครับก็มีอย่างเดียว 
ก็ฉีดไปอันเดียว อย่าเพิ ่งฉีดต่อเลยเอาวัคซีนอื ่นมาฉีด ถ้าหาได้ก็คือแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) อันนั้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดมาจากการผิดพลาดแบบปฐมบท 
ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเอาซิโนแวค (Sinovac) จะไม่เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ ้นมาเลยครับ องค์การ
อนามัยโลกก็มีการออกมาให้ความเห็นว่าระวังนะ ฉีดวัคซีนไขว้แล้วอาจจะปัญหานะ  
อันนี้เป็นชะตาฟ้าลิขิตใครจะได้อยู่ ใครจะได้ตายกับรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คอยดูต่อไปครับ ผมขอเน้นว่าการฉีดวัคซีนไขว้ผมจะไม่อภิปรายผลเสีย ผลดี ขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณของอาจารย์หมอแต่ละท่านครับ ------------------------------------------------------- 
 
                       - ๓๗๐/๑  
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๓๗๐/๑ 
 
ดูแผ่นต่อไปครับ ตัดสินใจผิดพลาดอีกครับท าไมไม่จัดหาชุดตรวจโควิด (COVID) มาตั้งแต่ต้น 
ผมเอาของจริงนะครับผมประชุมนั่งท าข้อมูลกันผมบอกว่าใครไม่ไปแยงจมูกที่โรงพยาบาล 
ผมพูดภาษาง่าย ๆ อย่างนี้ครับ ผมไม่เอาครับ ปรากฏว่าทีมงานผมก็ไปแยงจมูก ผมบอกมา
เดี๋ยวผมจ่ายเอง ท่านเชื่อไหมครับผมพอมีเงินเดือนจากที่นี่ ผมดูแล้วผมเอามือก่ายหน้าผาก
เลย ผมถามว่าในใบเสร็จ ๔,๓๐๐ บาท ค่าแยงจมูกในโรงพยาบาล ๔,๓๐๐ บาท ค่าแยงจมูก
ว่ามีเชื้อโควิด (COVID) หรือไม่ครับ เขาต้องเอาใบอย่างนี้มาผมถึงจะยอมนั่งร่วมประชุมกับ
เขาครับ แล้วท่านว่าคนจน ๆ ล่ะครับเขาจะมีปัญญาไปท าอย่างนั้นหรือครับ ทุกคนรักตัวกลัว
ตายแต่เขาอยากรู้ว่าติดหรือไม่ติดโควิด (COVID) จะได้ป้องกันตัว จะได้แยกออกจากคนอื่น
ครับ ท าไมรัฐบาลไม่จัดการหาชุดตรวจโควิด (COVID) มาตั้งแต่ต้นครับ เราควรจะตัดสินใจ
สั ่งซ ื ้อตั ้งแต่แรกเพื ่อแยกผู ้ป ่วยออกมาแล้วไปรับการรักษา เราจะไม่มีภาพปรากฏ  
เช่น คนตายอยู่ตรงโน้นมันจะไม่มีอย่างนั้นเกิดขึ้นครับ ต่างประเทศตอนนี้เขาเริ่มมีการตรวจ
อีกแบบหนึ่งซึ ่งถือว่าดีมาก แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit) หรือเอทีเค (ATK)  
ที่อภิปรายกันมา ๒-๓ วัน ต่างประเทศแจกฟรีนะครับถามว่าจริงหรือเปล่า ท่านไปดูสไลด์
แผ่นต่อไปครับ อันนี้ขออภัยนะครับผมเอามาจากดราม่า แอดดิก (Drama Addict) เขาเขียน
ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินแจกตรวจเอทีเค (ATK) ให้ประชาชน ใครเดินผ่านมาอยากได้ 
ก็หยิบได้เหมือนแจกใบปลิวครับ นี่คืออังกฤษครับ ท่านเชื่อไหมครับผมคิดอะไรต่อ ผมโทรไป
หาเพื่อนที่อังกฤษครับ ผมถามจริงหรือผมนึกว่าเขาพูดเล่นเขาบอกที่บ้านมีหลายสิ บอัน 
จนละร้อยหนึ่งแล้วผมไม่เอาแล้วเพราะไปตรงไหนเขาแจกหมดครับ นั่นคืออยู่ในรัฐธรรมนูญ
ท่ีพรรค ส.ส. เพ่ือนเราได้อภิปรายบอกว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญการรักษาและสาธารณสุข
พื้นฐานต้องอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาล แล้วผมถามว่าเงินที่ขอกู้ไป ๑ ล้านล้านบาท 
กับอีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เอาไปท าอะไร ไปดูแผ่นต่อไปครับ ถ้าเขาไม่แจกฟรีก็ต้อง 
ราคาถูก บางประเทศบอกว่าขายครับ เดี๋ยวท่านไปดูว่าถูกอย่างไรนะครับ ไปดูแผ่นต่อไปครับ 
ในประเทศไทยทุกคนก็มีการดิ้นรนน าเข้า ตรง ๆ นะชาวบ้านเอกชนเขาหาทางรอดตาย  
เขาน าเข้ากันมาเองครับตอนนั้น ปรากฏว่าขายอยู่ชุดละ ๓๖๐ บาท ถามว่าถูกไหมก็ถูกกว่า 
๔,๓๐๐ บาท แต่ ณ ๓๖๐ บาท ชาวบ้านที่เขายากจนเขาจะมีปัญญาหรือครับ เขาไม่มีครับ  
 



๗๕๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๓๗๐/๒ 
 
แต่เขาก็ต้องดิ้นรน ค่าแรงขั้นต ่าเราอยู่ ๓๐๐ บาท แล้วตอนนี้คนก็ตกงานเขาก็ไปเอามาแยง
จมูกกันครับ อันนี้คือขายอยู่นะครับ สีน ้าเงินนี้ผมให้ลบ ส านักข่าวนี้ออกเลยออกมาจาก
เนชั่น (Nation) ไปดูต่อไปครับ รัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดอีกเรื่องการจัดหาชุดตรวจเอทีเค 
(ATK) แยงจมูกไม่โปร่งใสครับ เดี๋ยวท่านดูนะว่าเป็นอย่างไร ภาพเรื่องราวข้อเท็จจริงมันจะ
ฟ้องกันอยู่โดยไม่ต้องมานั่งพูดอะไรต่อไปยืดยาวเลยครับ มันมีข่าวออกมาว่าองค์การเภสัช
กรรมจะจัดซื้อชุดตรวจโควิด (COVID) ๘.๕ ล้านชุด งัวเงีย ต้องใช้ค าว่า งัวเงียลุกขึ้นมา
พิจารณาชุดละ ๗๐ บาท ก่อนจะออกไปแจกประชาชน ผมถามท่านก่อนนะครับในเรื่องนี้ 
มันมีข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาโดยตรรกะและเหตุผลในการบริหารประเทศ ประชาชน
ไทย ๖๖ ล้านกว่าคน บวกแรงงานต่างด้าวบวกอะไรแล้ว ๗๐ ล้าน แล้วท่านแจกอยู่ ๘.๕  
ผมพูดจริง ๆ แล้วเงินที่กู ้ไปตั้งเยอะแยะซื้อได้ไม่รู ้เป็นหมื่น ๆ ชุด เป็นล้าน ๆ ชุด ท าไม  
ท่านไม่ซื้อครับมาดู ๘.๕ ล้านชุด นี ่ ๑ แล้วนะครับ ซื ้อ ตัดสินใจว่าซื ้อน้อย ๗๐ บาท  
ต่อมาราคาอีก ๗๐ บาท -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                     - ๓๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๘ 
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นี่ข่าวออกมา ไปดู อันนี้วันที่ ๑๑ สิงหาคม เรื่องนี้ต้องเล่นวันที่ ๑๑ สิงหาคม ท่านไปดูนะ  
มีข่าวออกมาว่าจะมีอย่างนี้ก็จะเปิดการประมูล ไปดูแผ่นต่อไปครับ ปรากฏชมรมแพทย์
ชนบทออกมาเถียงเลยครับ ชมรมแพทย์ชนบทบอกว่าเปิดราคาการซื้อขายชุดตรวจโควิด 
(COVID) ด้วยตัวเองหรือเอทีเค (ATK) ยี่ห้อ ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษคงอ่านว่า เลปู (LEPU) 
เขาบอกว่านี่เป็นของมาจากประเทศจีนและอ่านออกเสียงว่า เลอปั๋ว (LEPU) ในต่างประเทศ
ขายราคาไม่เกิน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน ๓๕ บาท ขณะที่ผู้ชนะการประมูลตอนนั้น 
อยู่ท่ี ๗๐ บาท ผมย ้านะครับ ถ้าขายดอลลาร์สหรัฐ ๑ ดอลลาร์ก็คือ ๑ บาทของเขา สกุลเงิน
เราอาจจะ ๓๒-๓๓ บาทไปแลกเป็น ๑ ดอลลาร์ รัฐบาลไทยท าได้ไหมครับ ถ้าเกิดเป็นรัฐซื้อ
แล้วเอามาให้ประชาชน สมมุติขายชุดละบาทหนึ่ง ก็เหมือนอเมริกัน แล้วเงินก็กู้ไปไม่รู้เท่าไร 
แต่ราคาจริงเอทีเค (ATK) อยู่ที่ ๓๕ บาท องค์การเภสัชกรรม อย. จะซื้ออยู่ที่ ๗๐ บาท  
แล้วก็มีเคร่ืองหมายตกใจ ๆ ข่าวนี้ออกที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ผมบอกเลยนะทุกข้อเท็จจริงมี
ที่มา ไปดูแผ่นต่อไปครับ ยังไม่จบครับ ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ออกมาอีกบอกว่า 
ขอยืนยันว่าจากงานวิจัยศึกษาในปากีสถานมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเลอปั๋ว เลอปูอะไรนี่ครับ 
๓๓,๐๐๐ คน พบว่ามี ฟังประโยคภาษาไทยดี ๆ นะครับ มีความไวน้อยมากครับ ผลลบเทียม
สูงถึง ๔๘ เปอร์เซ็นต์ อ่านแล้วงงครับ แต่แปลเป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้ นี่อธิบายให้ฟังด้วย
นะคน (คนมีเชื้อโควิดเป็นบวกแต่ผลการตรวจกลับเป็นลบไม่มีเชื้อ ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลท่ี
บริษัทนี้ได้น าเสนอต่อ อย. ไทยว่ามีความไวถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์) ท่านว่าเขาเข้าไปเสนอ  
อย. ไทย ไปเสนอองค์การเภสัชกรรมบอกเครื่องผมแยงจมูกแล้วตรวจผลได้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 
แต่ปรากฏว่าท่ีปากีสถานเขาทดสอบคนตั้ง ๓๐,๐๐๐ กว่าคนได้ผล ๔๘ เปอร์เซ็นต์ ผมพูด
จริงนะครับ เอาเงินภาษีอากรราษฎรไปซื้อ เครื่องตรวจก็เอายี่ห้อ ผมไม่รู้นะครับ อาจจะดี
หรือไม่ดีไม่รู้ เดี๋ยวก็ได้เห็นผลกัน เดี๋ยวก็ตรวจกันผิดตรวจกันถูก และคนไทยจะมั่นใจได้
อย่างไรครับ วัคซีนก็ตัดสินใจผิด มาซื้อเรื่องนี้ก็ตัดสินใจผิดอีก ไปดูสไลด์ (Slide) แผ่นต่อไป
ครับ ท่านเชื่อไหมครับ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ผมอ่านข่าวนี้ผมดีใจ คนเราบางทีผิดมาก็ตั้งเยอะ 
วันนี้ได้เห็นภาพอะไรดี ๆ ละ ข่าวออกมาผมขอเน้นส านักข่าวด้วย จริง ๆ ออกเยอะทุกท่ี  
แต่ผมดึงออกมาให้ดูชัด ๆ อันเดียว ส านักข่าวนั้นก็คือไทยพีบีเอส (Thai PBS) ไทยพีบีเอส 
(Thai PBS) บอกว่านายกก็หมายถึง พลเอก ประยุทธ์ สั่งเบรกการจัดซื้อสั่งเร่งหาเครื่องตรวจ 



๗๕๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๗๑/๒ 
 
เอทีเค (ATK) ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง ผมพูดตรง ๆ นะครับ วันนั้นผมนึกในใจว่าเราผิด
หรือเปล่านะ เราต าหนิเขาก่อน เขาคงคิดได้ เออ เรื่องนี้อย่างน้อยมันก็มาไถ่บาป ผิดมาตั้ง
เยอะแล้วคนไทยตายเป็นหมื่นศพแล้ว ปรากฏว่าวันที่ ๑๙ สิงหาคมข่าวออกมาอย่างนี้ 
นะครับ มีการอภิปรายในห้องนี้นายกบอกผมไม่ได้พูด ท่านไปดูข่าวต่อไปครับ ท่านดูข้างบน
นะครับ คณะรัฐมนตรีแก้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่งซื้อเอทีเค (ATK) ไม่ต้องผ่านดับเบิล
ยูเอชโอ (WHO) แก้ข้อสั่งการนายกว่าซื้อเอทีเค (ATK) ไม่ต้องผ่านองค์การอนามัยโลกรับรอง 
อันนี้ขอโทษจริง ๆ นะครับ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เราอยู่กับ พลเอก ประยุทธ์ 
มา ๗ ปี ๓ เดือนจะ ๔ เดือน ๗ ปีจะครึ่ง ท่านดูบุคลิกเขาออกไหมครับ เอะอะอะไรเดี๋ยวก็
ตบโต๊ะ เขาชี ้หน้า เขาด่าเปรี ้ยง เปรี ้ยง เปรี ้ยง ผมถามจริง ๆ บรรทัดแรกผมว่าต้องมี  
คนเล่นละคร --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๓๗๒/๑ 
 
คณะรัฐมนตรีที่ ๓๕ คน ถ้าภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายนะกล้าหือกับนายกนายกหรือครับ 
ต้องไปพาองค์การอนามัยโลกและเป็นไปได้หรือ ครม. จะแก้ข้อสั่งการนายกบอกผมไม่เชื่อ
นายก ผมจะอนุมัติให้เขาจัดซื้อมันต้องมีคนไปสั่งการให้ ครม. พวกนี้กินยาอะไรผิดปกติ
แน่นอนไปดูแผ่นต่อไปครับ พอต่อมาอีกนะครับวันท่ี ๒๗ สิงหาคม องค์การเภสัชกรรมเตรียม 
เตรียมแปลว่ายังไม่ได้ซ ื ้อ เซ็นสัญญาซื ้อเครื ่องตรวจยี ่ห ้อนี ้และยันว่าไม่ล็อกสเปก  
(Lock Spec) เชื่อไหมครับวันที่ผมท าเพเพอร์ (Paper) และท าเอกสารเพื่อมาอภิปรายเราก็
บอกว่าเดี๋ยวเรามารอดูคันจริงกันนะ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ แต่ว่าเขาไปซื้อ เรานั่งถกกันอยู่ในทีม
ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกก็ไม่มีปัญหา อนามัยโลกก็ไม่รับรอง ซื้อก็แพงกว่าตลาดโลก ๒ เท่าตัว 
แล้วแถมผลมันไม่ดีอีก แล้วเขาก็ผิดเรื่องซิโนแวค (Sinovac) เรื่องนี้เขาต้องซื้อสิ ท่านไปดู
สไลด์ (Slide) แผ่นต่อไปครับ ออกตาหลาเลยครับ ใครจะถ่ายคิวอาร์โค้ดไปเปิดดูรายละเอียด
เลยครับ องค์การเภสัชกรรมลงนามสัญญาซื้อแบบตรวจด้วยตนเอง ๘.๕ ล้านชุด ให้ สปสช.  
และโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว ตกลงละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้จบลงยังไงครับสรุปซื้อ แต่เรื่องมัน
ไม่จบแค่ตรงนี้นะถ้าเป็นหนังผมจะบอกคุณผู้ชมโปรดติดตามซีรีย์ (Series) นี้ในตอนต่อไป 
เพราะมันมีคนไปร้องผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรมเองไปร้องที่ ป.ป.ช. ว่าเรื่องนี้มีการทุจริต 
นั่นคือเรื่องที่ ๑ นะผมบอกไม่ต้องใส่สไลด์ (Slide) มาเดี๋ยวผมพูดสั้น ๆ พี่น้องเข้าใจหมด  
ข้อ ๒ ชมรมแพทย์ชนบทออกมาออกหนังสือขอบคุณ ขอบคุณที่ท าให้เรื่องนี้ไม่จบลงไปง่าย ๆ 
เงียบหายไปกับสายลมเราจะตามเอาผลงานวิชาการมาฟ้องคนไทยทั้งประเทศ ประโยค
สุดท้ายครับท่านประธานครับ ผมกราบเรียนผ่านท่านไปยังคนไทยทั้งประเทศเราจะมาดูกัน
นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเศร้าแบบเดียวกับซิโนแวค (Sinovac) อีกหรือเปล่านะครับ  
ผมจบเรื่องนี้ไปอีกสไลด์ (Slide) หนึ่งครับ ผิดพลาดไหมครับ รัฐบาลไทยตัดสินใจผิดพลาด
อีกครับ เร่ืองปิดแคมป์ (Camp) คนงานท าไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้นะไปดูต่อไปครับ เราอยาก
มาทวนความรู้สึกกันนิดหนึ่ง ธันวาคมปี ๒๕๖๓ เกิดเหตุการณ์คลัสเตอร์ (Cluster) ใหญ่สุด
ของมหาชัย ปิดเมืองมหาชัยทั้งเมืองเหตุผลเพราะมีกระบวนการขนแรงงานเถื ่อนไม่ว่า
เจ้าหน้าที ่ของรัฐ ไม่ว่า ตม. ไม่ว่าทหาร ต ารวจ หรือขบวนการเขื ่อน ขนแรงงานเถื ่อน  
พอต่อมามีบ่อนการพนันจับติดโควิด (COVID) กัน รับสินบน อันต่อมามีเรื่องทองหล่อเกิดขึ้น 



๗๖๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๓๗๒/๒ 
 
กลายเป็นเชื้อกลายพันธ์ุท่ีรุนแรงเพราะว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคราวนี้เราดู
เหตุการณ์ที่เรียงมาถึงเดือนมิถุนายนนะปี ๒๕๖๔ มีการปิดแคมป์ (Camp) คนงาน ผมเรียน
เลยนะมิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจุดวิกฤติที่เข้าสู่ระเบิดเวลาที่เหมือนระเบิดฆ่าคนไทยตายเป็น
หมื ่น ๆ คน แล้วเหต ุการณ์น ี ้ เป ็นนโยบายที ่ผ ิดพลาดที ่ เม ื ่อบ ันทึกไว ้ต ้องจารึกไว้  
ในประวัติศาสตร์วงการสาธารณสุขไทย เปิดไปดูกันต่อไปสายพันธุ์อินเดียจากแคมป์ (Camp) 
หลักสี่สู่ ๑๒ จังหวัดถามว่าสายพันธุ์อินเดียคืออะไร พันธุ์เดลตา (Delta) เป็นแล้วดีไม่ดี  
๗ วันตาย ท่านไปดูแผ่นต่อไปนะเริ ่มเข้ามาระบาด พอจับได้ว่ามีโควิด (COVID) จริง ๆ  
ดูเหมือนรัฐบาลฉลาดนะครับตัดสินใจสั่งปิดแคมป์ (Camp) คนงาน การปิดแคมป์ (Camp) 
คนงานทางนี้เป็นนโยบายที่ผิดพลาดอย่างรุนแรง เพราะไปประกาศให้เจ้าตัวคนงานรู้ตัว
เจ้าของกิจการรู้ตัวก่อนปิดท่านไปดูว่าจริงหรือไม่จริงครับ ก าหนดการสั่งปิด ๑ เดือนครับ
ห้ามย้ายแรงงานจ่ายเงินเดือน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ วันท่ี ๒๘ มิถุนายนมีผลบังคับ ------------------ 
 
              - ๓๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๗๓/๑ 
 
ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ ปรากฏว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท่านดูนะครับ ผู้ลงรับสนอง 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แต่ไปมีผลบังคับ ทั ้งนี ้ตั ้งแต่วันที ่ ๒๘ ท่านว่าวันที ่ ๒๕ ก็มีข่าวราว ๆ แล้ววันที ่ ๒๖  
ออกประกาศ แล้ววันที่ ๒๗ ก็ว่าง ๆ วันที่ ๒๘ ถึงมีผล ท่านว่าเกิดอะไรขึ้น ผมบอกว่าอันนี้
คือจุดตายของคนไทยเป็นหมื่น ๆ ศพ ท่านไปดูครับ นี่ครับ ไทยโพสต์ลงไว้เลยครับ อันนี้เอา
มาจากไม่รู้กี่หนังสือ แรงงานหนีแคมป์ เก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิด คมชัดลึกไปบอกเลยครับ  
นี่ครับแห่เดินทางออกต่างจังหวัด รถแน่นเอียดไปหมด เพราะเขารู้วันที่ล่วงหน้า ท าไมล่ะ  
ถ้าเหตุการณ์มันฉุกเฉินและฉุกละหุกอย่างนี ้ท่านท าไมไม่ประกาศแล้วมีผลบังคับทันที  
ทั้งนี ้ตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป เติมเข้าไปวรรคหนึ่งไม่ได้หรือครับ ส่งผลให้โควิด (COVID) 
ระบาดและลุกลามทั่วทั้งประเทศ รัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดอีก ผมจบเรื่องเมื่อกี้แล้วนะครับ  
เดลตา (Delta) ระบาดทั้งประเทศไทย ๗๗ จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วยครับ เดลตา 
(Delta) มาเร็วตายเร็วจบเร็ว เรื่องล็อกดาวน์ (Lockdown) ตัดสินใจผิดอีกครับ ตัดสินใจ 
ล็อกดาวน์ (Lockdown) ปิดมันปิดง่าย แต่ว่าท่านไม่มีมาตรการเยียวยาและรองรับที่ชัดเจน 
เงินที่เอาไปก็ไม่รู้เอาไปท าอะไรหมด ต้องไปยื่นแอปพลิเคชัน (Application) อีก อะไรก็ไม่รู้ 
ผมเคยบอกแล้วว่าจ่ายเงินชดเชย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ 
ประเทศฝรั่งเศส เขาจ่ายโดยตรงทันทีหมด จ่ายเงินตามบัตรประชาชน ขนาดประเทศเขา
ไฮเทค (Hitech) เราต้องไปยื่นแอปพลิเคชัน (Application) ไปดูแผ่นต่อไป เรื่องล็อกดาวน์ 
(Lockdown) มันไปเกี ่ยวกับเร ื ่อง พ.ร.ก.  ฉ ุกเฉ ิน พรก. ฉ ุกเฉ ิน สมัยแต่ก ่อนเร ียก 
กฎอัยการศึก แปลว่าห้ามท านี่ ห้ามท านี่ ห้ามท านี่ ห้ามออกจากบ้าน เคอร์ฟิว (Curfew) 
เท่านี้ ท าอาชีพนี้ไม่ได้ ท าอย่างนี้ไม่ได้ ท่านว่ามัดมือมัดเท้าอุดจมูกให้คนไทยตายไหมครับ 
ท่านดูวันที่ข้างบนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่านตัดสินใจ ตัดสินใจที่จะประกาศใช้ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน ท่านใช้มาตลอดต่อเนื่องไม่มีเว้นแม้แต่วันเดียว แล้วท่านก็ยังมาขยายถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ผมยืนยัน สมมุติ ผมว่าท่านคงได้อยู ่ต่อ หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ถ้า พลเอก 
ประยุทธ์ ยังอยู่ต่ออีก พลเอก ประยุทธ์ก็จะประกาศต่อไปอีก ท่านไปดู สรุปแล้วตั้งแต่ต้น
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาจนถึงวันนี้เราประกาศใช้กฎหมาย ๑๔ ฉบับ ควบคุมสิทธิเสรีภาพ  
 



๗๖๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๓๗๓/๒ 
 
การออกจากบ้านเคอร์ฟิว (Curfew) และท ามาหากินของคนทุกอาชีพ รวมเวลา ๑ ปี  
๖ เดือน ตรงนี้ผมแทรก เอาตอนจบมาแทรกตรงนี้ครับ ช่วยกันนะครับ ส.ส. ทุกท่านโหวต  
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องไปครับ ความผิดพลาดยังไม่จบอีกครับ ท่านไปดูความรู ้สึก  
ความสูญเสียชีวิตของคนไทย ตรงนี้ผมอาจจะฉายให้เร็วขึ้นอีกนะครับ กับแค่ฉีดวัคซีนเอาคน
ไปแออัดรอ จริง ๆ ไม่ใช่ ๕ ชั่วโมง เขาไปรอตั้งแต่กลางคืน แล้วพอเริ่มประกาศว่าฉีดไดแ้ล้ว
ไปรอตรงนั ้น ๕ ชั ่วโมง ติดโควิด (COVID) แพร่กันทั้งบ้าน ท่านดูบรรยากาศก็แล้วกัน  
แม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกสาว ๒ คน ติดโควิด (COVID) แม่ตาย จดหมายแสนเศร้าจริง ๆ แม่บอกว่า
สิ่งท่ีแม่ท ามีท้ังดีและไม่ดี อันไหนดีให้ลูกจ าไว้ อันไหนไม่ดีก็อย่าท าตาม ผลสุดท้ายเด็กต้องไป
อยู่บ้านเด็กก าพร้า เหตุการณ์นี้เกิดซ ้าแล้วซ ้าอีกไม่รู้เท่าไร ติดโควิด (COVID) จนตายแล้ว 
ไม่มีใครไปพบศพจนอืดคาห้อง อยู่บ้านพ่อก็ตาย พี่ชายก็ตาย แล้วตัวเองยังไม่รู้จะตายหรือไม่
ตาย รอดหรือไม่รอด ท่านว่ามันเศร้าไหมครับ อยู่กัน ๒ คนตายายรอคนมารับไม่มีใครมารับ  
หมอเต็มเตียงเต็ม ยายตายคาบ้าน ตรงนี้เป็นอารมณ์นะครับ อาม่านอนเฝ้า ๒ ศพ พี่น้อง 
อยู่กัน ๓ คน ผมดูข่าวนี้ด้วยตัวเอง เหลือคนสุดท้ายผะงาบ ๆ พี่ ๒ คนตาย ๓ ศพนอนตาย
ข้างถนน บางสื่อพาดหัวว่าวันฤดูใบไม้ร่วง ท่านรู้ไหมครับตายข้างถนนทั้งหมด ๕ ศพ --------- 
 
                - ๓๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๗๔/๑ 
 
ไปดูแผ่นต่อไป ปรากฏการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ นายกรัฐมนตรีที่อยู่บริหาร
ประเทศจนกระทั่งเมรุเผาศพและเตาระเบิด จริง ๆ นะครับ ยังไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหน
ท าให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้ครับไปดูแผ่นต่อไป ความผิดพลาดยังไม่จบแค่นี้นะครับ ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ ตรงนี้ส าคัญที่สุดแล้วครับ ไปดูครับ ถ้าเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อต่อไป เอสเอ็มอี 
(SMEs) ๘๐,๐๐๐ รายเจ๊งครับ แผ่นต่อไปครับ ๑๕ สมาคมช่างผมบุกสภายื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี เขาอยู่ไม่ได้เขาปิดแล้วเขาเจ๊งครับ ต่อไป นักร้อง นักร้องดัง คนบันเทิงแหม่า
ท่ีสภานี้ย่ืนหนังสือ เขาไปไม่รอด เขาต้องปิดเลิกอาชีพครับ ดาราปรากฏตัวก็ไม่ได้ ถ่ายละคร
ก็ไม่ได ้ ละครก็ต ้องเอามารีร ัน (Rerun) ปรากฏตัวก ็ไม ่ได ้เง ิน ไปดูแผ่นต่อไปครับ  
๗๐๐,๐๐๐ รายชื่อ มีคนไปร่วมกันลงชื่อฟ้องนายกรัฐมนตรีแก้โควิด (COVID) ล้มเหลว ไปดู
แผ่นต่อไปร้านนวดตัว สปา (Spa) รวมตัวยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย ๒๐๐ ล้านบาท แผ่นต่อไป 
ตรงนี้น่าสงสารรถแท็กซี่ผมดูเขาสัมภาษณ์ ผมยังน ้าตาซึมเลยเขาบอกว่าเช่ารถมา ๑ วัน  
ค่าเช่าจ่ายค่าแก๊สหักแล้วเหลือไม่ถึง ๑๐๐ บาท เขา เมีย ลูก จะเอาเงินที่ไหนมากิน เขาจึง
เอารถไปล้อมกระทรวง ๓ กระทรวง จอด ๒ ชั้นนี้ ท่านไปดูแผ่นต่อไปตรงนี้ฉายผ่านได้อีก
ครับ ท่านดูรถเป็นพัน ๆ คันจอดทิ้ง ท่านไปดูอีกแผ่นหนึ่งสิครับ อันนี้มันไม่ใช่ภาพสัตว์
มหัศจรรย์อะไรนะครับ ต้นไม้ปกคลุมเขาจอดทิ ้งอย่างนี ้กันหมด ไปดูแผ่นต่อไปครับ  
สายการบินปิดไม่จ่ายเงินเดือนครับไปดูแผนต่อไปอีกครับ พวก ส.ส. ไกล ๆ ทางเหนือ  
ทางอีสาน ทางใต้ต้องนั่งรถมา จริงอยู่ท่านเพิ่งมาเปิดเมื่อวานกระมัง วันนี้กระมัง แต่ขอโทษนะ 
ปิดเปิดเพราะอะไร เพราะอภิปรายเพราะสภานี้ก าลังจะพูดเรื่องนี้ครับ โรงแรมปิดชั่วคราว 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ และอาจจะต้อง มันมีอีกสไลด์ (Slide) ของหมอไม่ต้องใส่หรอกปวดหัว 
โรงแรมประกาศขายเป็นร้อยโรงแรมขายกิจการ ไปดูแผ่นต่อไป ตรงนี้เน้นสีแดงธุรกิจ
ร้านอาหารเกิดวิกฤติหนัก เกิดความเสียหาย ๒๕๙,๐๐๐ ล้านบาท เจ๊งครับ ไปดูแผ่นต่อไป 
ความผิดพลาดรัฐบาลยังไม่จบครับ พืชผลทางการเกษตรเกิดอะไรขึ้น ไปดูแบบเร็ว ๆ  เลยนะครับ 
ราคาข้าวดิ่งที่สุดครับ ขอโทษนะขออ้างอิงครับ ส.ส. ศรีสะเกษคุยกับผมบอกว่าข้าวบ้านเขา
ข้าวเปลือกกิโลกรับละ ๔ บาทเขาบอกเขาท าแล้วไม่คุ้มครับ ผมไม่ได้อวดดีนะครับ ตอนผม
ดูแลเศรษฐกิจข้าว ข้าวเปลือกเจ้ากิโลกรัมละ ๑๖ บาทกิโลกรัมครับ นี่กิโลกรัมละ ๔ บาท  
 



๗๖๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๗๔/๒ 
 
เขาอยู ่ได้หรือครับ ไปดูแผ่นต่อไปครับ ล าไยขนาดเอเอเอ (AAA) ๒ บาทถึง ๓ บาท 
ต่อกิโลกรัม ท่านดูอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นลิ้นจี่นะครับ เขาเอาล าไยปล่อยให้เน่าคาต้น เพราะค่า
เก็บไม่คุ้มล าไยเจ๊งในรอบ ๓๐ ปี ไปดูต่อไปอีก ท่านว่าราคายางในรอบปีเหลือแค่ ๓๙ บาท 
กิโลกรัมละครับ ท่านว่าเขาไปได้ไหมครับ แผ่นต่อไป ทุเรียนตอนนี้เป็นคิวของทุเรียนปักษ์ใต้
ล่วงเหลือกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ล้งจีนกินฉวยโอกาสกดราคาซื้อ แล้วคนไทยได้กินอย่างนั้น
หรือเปล่าครับราคาก็ไม่ได้กินอย่างนี้ ไปดูแผ่นต่อไปครับ ตรงนี้คือความผิดพลาดที่กระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของประเทศไทย ไปดูแผ่นกันต่อไปครับ หนี้ครัวเรือนของเรา ๑๔ ล้านล้านบาท 
ทะลุ ๙๐ เปอร์เซ ็นต ์ ต ่อจ ีด ีพ ี (GDP) แต่น ั ่นแปลว่าเราต ้องม ีรายได ้ของประเทศ  
๑๕ ล้านล้านบาท แต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้ทะลุ ๑๐๐ แน่นอนครับ ต่างชาติฟันธงเศรษฐกิจไทย
แย่สาหัสปีนี้รับรองโตต ่ากว่าศูนย์ครับ ไปดูแผ่นต่อไปตรงนี้น่ากลัวฟังให้ช้า ๆ ชัด ๆ นะครับ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาฟื้นตัวจากโควิด (COVID) นับตั้งแต่
ตอนนี้ไปอีก ๖ ปี ปีนี้ ๒๕๖๔ นั่นแปลว่าปี ๒๕๗๐ เป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสฟื้น มีชีวิตให้ 
อยู่รอดไปถึงวันนั้นนะครับ ไปดูแผ่นต่อไป ปัญหาท้ังหมดมาจากวัคซีน -------------------------- 
 
               - ๓๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๗๕/๑ 
 
เราจึงแก้ปัญหาไม่ได้ครับ ทีดีอาร์ไอ (TDRI) หน่วยงานของรัฐด้วยของประเทศด้วยดูแล
เศรษฐกิจการเงินการคลังบอกว่า เปิดเผยรายงานชี้ว่ารัฐบาลบริหารโควิด (COVID) ผิดพลาด
จึงท าให้ประเทศเข้าสู ่ภาวะวิกฤติ ชัดเจนนะครับ ไม่ต้องพูดอะไรยาวเลยครับ วิกฤติ
เศรษฐกิจวันนี้เพราะบริหารโควิด (COVID) ผิดพลาด อันนี้มีคนอภิปรายไปแล้ว แต่ผม
อยากจะอ่านช้า ๆ ชัด ๆ ซ ้านะครับ  สถาบันนิเคอิและเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของญี่ปุ่นบอก
ว่าไทยฟื้นตัวจากโควิด (COVID) ช้าที่สุดขีดเส้นใต้เส้นสีเหลือง ไทยได้อับดับสุดท้ายจาก 
๑๒๐ ประเทศทั่วโลกเป็นอันดับสุดท้าย โควิด (COVID) บลูมเบิร์กออกข่าวไปทั่วโลกบอกว่า
ในปี ๒๕๖๔ ถ้าแก้ไม่ได้เอสเอ็มอี (SMEs) ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยจะล้มละลาย  
ผมเหลืออีก ๒-๓ สไลด์ (Slide) ไม่กี่สไลด์ (Slide) แล้วนะครับ ฉายต่ออีกนิดหนึ่งครับ อียู 
(EU) ถอดไทยออกจากประเทศของความปลอดภัยแล้วครับ ท ามาหากินกับเขาล าบากแล้ว
ครับ ยุโรปทั้งยุโรปบอกว่าไทยอันตราย อเมริกาประกาศไทยเป็นประเทศเสี่ยงมากไม่ควร
เดินทาง ผมอยากจะกล่าวสรุปในนาทีสุดท้ายในช่วง ๒-๓ นาทีต่อไปนี้ว่าโควิด (COVID) 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทั้งมหภาค ทั้งจุลภาคปากท้องและโยงเข้ามาสู่ความตายของคนไทย  
ทั้งประเทศถ้าสั ้น ๆ ตรงประเด็นนี้ไม่ใช่ชื ่อหนัง นี ่คือบทสรุปว่ารัฐบาลท่านไม่มีโควิด 
(COVID) ท่านก็บริหารไม่เก่ง ไม่รอด เศรษฐกิจพัง มีโควิด (COVID) แล้วท่านเจอเหตุการณ์
อย่างนี้ทั้งหมดผมขอยืนยัน ผมพูดทั้งหมดนี้เพื่อแทนความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศ ครั้งที่แล้ว
ผมเคยยกมือกราบให้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาลาออกท่านก็เฉย 
เท่ียวนี้ผมอยากจะกล่าวย ้าอีกครั้งหนึ่ง ลงจากเก้าอี้เถอะครับท่าน ให้คนไทยคนอื่น ๆ ท่ีเขามี
ความสามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องได้มาแก้ไขสถานการณ์นะครับ อย่างไร
คนไทยทุกคนเราจะดิ ้นรนเพื ่อจะมีช ีว ิตรอดและอยู่ ไปด้วยกันครับ ผมไม่ไว ้วางใจ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป 
ท่านพิจารณ์ พรรคก้าวไกล เชิญครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานที่เคารพ 
ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ พรรคก้าวไกล  
 



๗๖๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๗๕/๒ 
 
ท่านประธานครับ ก่อนจะเร่ิมอภิปรายรบกวนหยุดเวลาสักครู่ ผมจะเรียนหารือท่านประธาน 
นิดหนึ่งว่าตอนนี้ก็ดูแล้วบนที่นั ่งของคณะรัฐมนตรีนี้เห็นว่าจะมีแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเดียวที่นั่งอยู่ ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไป
ยังท่านนายกรัฐมนตรีว่า ๗๐ นาทีต่อจากนี้ผมจะอภิปรายเกี่ยวกับการท างานของท่านในการ
ดูแลกระทรวงกลาโหม ก็อยากจะให้ท่านได้ชี้แจงถึงประเด็นที่ผมจะอภิปรายดังต่อไปนี้  
ท่านประธานครับ ค าว ่า ผมท าผิดอะไร ค านี ้ เป ็นค าที ่ เราได ้ย ินออกจากปากของ  
พลเอก ประยุทธ์บ่อยครั้ง แรก ๆ ท่านก็ถามจากพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมผิดอะไร ผ่านมาก็มา
พูดในสภาแห่งนี้ว่าผมผิดอะไร ตัวผมเองก็เลยอภิปรายเราไว้ในสภาแห่งนี้ครับท่านประธาน 
บอกว่าคนเรานี้ท างานเยอะเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความผิดพลาด แต่สิ่งท่ีน่ากลัวท่ีสุดคือเวลา
ท่ีเราท าผิดแล้วนี้เราไม่ยอมรับว่าเราท าผิด ซึ่งจะไม่น ามาสู่การแก้ไขแล้วก็ปรับปรุง ล่าสุด
ครับท่านประธาน พลเอก ประยุทธ์นอกจากถามสื่อมวลชนถามฝ่ายค้านแล้วนี้ถึงกับไลน์ 
(Line) ถามลุงป้อมว่าผมผิดอะไร สรุปแล้วตอนนี้ผมคิดว่าพลเอก ประยุทธ์ เร่ิมชักไม่แน่ใจว่า
ซีก ส.ส. ฝั่งรัฐบาลนี้ยังจะไว้ใจให้ท่านเป็นผู้บริหาร เป็นผู้น าประเทศนี้อยู่หรือไม่ -------------- 
 
                       - ๓๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๗๖/๑ 
 
ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าถ้าท่านยังไม่รู้ ยังไม่
แน่ใจ ลองหาสักวันหนึ่งไปกับเพื่อน ส.ส. พรรคก้าวไกล ส.ส. เขตของผม อาจจะไปกับคุณ
ญาณธิชา บัวเผื่อน ก็ได้ไปลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชน ไปลองดู ไปรับฟังดูว่าแล้วจะรู้
ว่าท่านท าผิดอะไร ตลอดระยะเวลาที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาด ารงต าแหน่งอยู ่ใน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ไร้ความสามารถ  
ไร้ประสิทธิภาพ บกพร่องต่อหน้าท่ี ล้มเหลวในการบริหาร จงใจปล่อยปละละเลยให้มีการหา
ผลประโยชน์จากภาษีพี่น้องประชาชน บริหารใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของประเทศเป็นที่ตั้ง แต่กลับเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ในทางที่สร้างและบ่มเพาะเมล็ด
พันธุ์แห่งความเกลียดชัง เพื่อสะสมอ านาจภายใต้ระบอบปรสิตของตน โดยผมจะขอไล่เรียง
ไปทีละเร่ืองให้ท่านประธานฟังครับ  
  เรื่องที่ ๑. ความมั่นคงกับโควิด (COVID) ส าหรับเรื่องนี้ พลเอก ประยุทธ์ 
ไร ้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที ่ม ีอยู ่ให ้เก ิดประโยชน์ส ูงส ุดจริง ๆ ครับ  
ท่านประธาน ตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด (COVID) เร่ิมต้นขึ้น พลเอก ประยุทธ์ผู้ลุแก่อ านาจ
และใช้ความมั่นคงน าทุกเรื ่องในการบริหารประเทศนี้มาโดยตลอด ก็ผุดไอเดียบรรเจิด  
ออกค าสั่งนายกรัฐมนตรี ออกแบบรัว ๆ เพื่อรวบรวมอ านาจจากกระทรวงต่าง ๆ แล้วก็  
ตั ้งศ ูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด (COVID) หรือที ่ เราร ู ้จ ักกันในชื่อ  
ศบค. ใต ้ ศบค. นี ้ม ีหน่วยงานยุบยิบเต ็มไปหมดครับท่านประธาน ครั ้งแรกตั ้งมา  
๑๔ ศูนย์ หนึ่งในนั้นเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับกองทัพ คือศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นหัวหน้าแม้จะมีการปรับโครงสร้างของ ศบค. หลายต่อหลายครั้ง แต่ ศปม. ยังอยู่ยั้งยืน
ยงมาตลอดภายใต้ ศปม.นั้นยังมีโครงสร้างอีกมากมาย บก.ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร.  ศปม.
ทอ. ศปม.ตร. ซึ่งก็คือกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ แล้วก็ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ใน ศปม. นี้มีอัตราก าลังรวมถึง ๑๐๙,๐๐๐ อัตราด้วยกัน ท่านประธานครับ จะใช้คนอะไร
เยอะขนาดนี้ นี่ผมเห็นจ านวนแล้วผมตกใจครับท่านประธาน เพราะอะไรครับ คือก าลังพล
เหล่านี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะเอามาใช้ท างานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด (COVID)  
 



๗๖๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๗๖/๒ 
 
มากน้อยแค่ไหน ท าจริงหรือไม่จริง แต่ที่แน่ ๆ การตั้งแบบนี้นั ้นเป็นโอกาสที่จะได้อายุ  
ราชการแบบทวีคูณ หรือคูณ ๒ ครับท่านประธาน เป็นไปตาม พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ แน่นอนครับ ยิ่งต่ออายุของ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินไปอีกยาวนานเท่าใด  
ก็เรียกว่าเป็นโครงการท่ีว่าสบายหลังเกษียณของเหล่านายทหาร ๑๐๙,๐๐๐ นายนี่ล่ะครับ  
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า พลเอก ประยุทธ์อาจจะลุกขึ้นมาโต้ตอบผมนะครับว่าท่ีผ่านมานั้น
ไม่มีมติ ครม. ใด ๆ เลยที ่จะบอกว่าจะไปนับอายุราชการแบบทวีคูณให้ แต่ผมเรียน  
ท่านประธานครับว่าที่ผ่านมานั้นวิธีที่เขาใช้กัน เขาเรียกว่าจบศึกแล้วค่อยตบรางวัล สิ้นสุด
สถานการณ์แล้วค่อยไปมีมติ ครม. ตามหลัง ท่านประธานครับ นี่คือหนึ่งในพฤติกรรมในการ
เกื้อหนุนก าลังพลในกองทัพเพื่อค ้าจุนอ านาจของ พลเอก ประยุทธ์ ด้วยภาษีของพี่น้อง
ประชาชน เรามาดูกันครับว่าหน้าที่และอ านาจของ ศปม. นั้นท าอะไร คือการปราบปราม
อาชญากรรมทุกรูปแบบครับท่านประธาน ผมงงครับ ภารกิจนี้มันไม่มีคนท าหรืออย่างไร  
แต่ว่าที่ท างานจริง ๆ ก็คือการตั้งศูนย์ ตั้งจุดสกัด ขนย้ายผู้ป่วย แต่อีกหน้าที่หนึ่งที่เขียนไว้  
ในเอกสารราชการและผมติดใจจริง ๆ ครับ ระบุไว้ในค าสั่งแบบนี้ครับว่า หากสถานการณ์
ยกระดับอาจจะต้องจัดก าลังถึงระดับกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยรักษาความสงบ
เรียบร้อย ที่ผ่านมา ศปม. ก็ออกประกาศห้ามชุมนุมแบบถี่ ๆ รัว ๆ เลยครับท่านประธาน 
เรียกว่าออกกันทุกเดือนเลยครับ ตกลงแล้วกองทัพ พลเอก ประยุทธ์ ที่ตั้ง ศปม. ขึ้นมานี้  
คือตั ้งใจจะมาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) หรือจะมาปิดปากประชาชน 
กันแน่ครับ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๗๗๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๗๗/๑ 
 
พลเอก ประยุทธ์ท่ีตั้ง ศปม. ขึ้นมานี้คือตั้งใจจะมาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) 
หรือจะมาปิดปากประชาชนกันแน่ครับ ถามว่า ๑๐๙,๐๐๐ กว่าอัตรา ภายใต้ ศปม. เอาเข้า
จร ิง ๆ แล้วเคยหรือเปล่าคร ับที ่จะผ่านการอบรม การควบคุมผ ู ้ช ุมนุมแบบสากล  
มีหรือไม่ ผมย ้านะครับท่านประธาน นี่คือระบอบปรสิตที่เอาภาษีของพี่น้องประชาชน 
มากดทับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ ทีนี้เรามาดูกันว่างบประมาณท่ี ศปม. 
นั้นเขาใช้กันมันมีอะไรครับ เท่าที่ผมตรวจสอบได้ ที่ผ่านมา ศปม. มีการเบิกจากงบกลาง  
เมื่อปี ๒๕๖๓ เอาไปแล้ว ๒๕๙ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ งบกลางที่เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาโควิด (COVID) ก็ขอไปอีก ๒๐๖ ล้านบาท ที ่ผมต้องเน้นนะครับท่านประธาน  
นี่คือเท่าที่ผมตรวจสอบได้ เพราะเวลาที่มันเป็นการของบกลางนี่อะไรก็จะเป็นเอกสารลับ 
เอกสารลับมาก ประชุม ครม. ก็เป็นการประชุมลับ คือผมอยากจะตั้งค าถามว่าตอนท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะท าเอกสารไปหา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ท าไมมันต้องลับด้วยครับท่านประธาน  
มันตรวจสอบไม่ได้จริง ๆ ว่าตกลงแล้วมันใช้จ่ายอย่างไร แต่พอเวลาเป็นการของบประมาณ
ของ ศปม. ที่สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๓๙๒ ล้านบาท อันนี้เปิดเผยครับ เอกสาร
เปิดเผยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ (Website) ของมติ ครม. ได้ แต่ถ้าเป็น ศบม.  
ของกระทรวงกลาโหม ของกองทัพนี่นะครับ ดูไม่ได้ครับท่านประธาน ไม่มีเอกสารให้ดูบน  
เว็บไซต์ (Website) เอกสารที่เข้ามาสู่คณะรัฐมนตรีก็จะบอกอย่างนี้ครับ บอกว่าค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการเพื ่อที ่จะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) ไม่ได้ขอตั้ง
งบประมาณไว้ในปีงบประมาณปกติ ส่วนงบประมาณปกติท่ีขอตั้งไว้นี้ก็มีโครงการ มีแผนงาน
ต่าง ๆ มารองรับไว้หมดสิ ้นแล้ว ดังนั ้นถ้าจะให้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 
(COVID) จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) มันจะต้องมีการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม ท่านประธานครับ เหตุผลที่ระบุในเอกสารราชการที่เข้าสู ่ ครม. นี้  
ผมเรียนท่านประธานเลยว่าอันนี ้เป็นเหตุผลที ่ปลิ ้นปล้อนที ่สุดครับ เพราะอ ะไรครับ 
กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณแต่ละปีมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ละปีก็ไม่ได้
เบิกจ่ายครบ เอาง่าย ๆ ท่านประธาน เอาให้เบิกจ่ายเก่ง ๆ เลยนี่ได้ ๙๗ เปอร์เซ็นต์จาก 
  



๗๗๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๗๗/๒ 
 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ยังเหลือเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท แล้วท าไมล่ะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การที่จะมาขอค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแพร่ระบาดโควิด (COVID) ที่ไม่กี ่ร้อยล้านนี่ 
ท าไมจะต้องมาขอเพิ่มอีก เงินก็เหลือจ่าย ทีนี้ถามว่า ศบม. ของบที่บอกว่า ๒๐๖ ล้านบาท 
เอาไปท าอะไร หลักใหญ่เลยนะครับ ก็คือเป็นค่าตอบแทนก าลังพลที ่ใช้ในการท างาน 
แล้วก็เป็นค่าน ้ามัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีนี้อย่างนี้ท่านประธานครับ กรมบัญชีกลางเขาก็มี
ข้อตกลงกันเอาไว้บอกว่า พวกค่าตอบแทนที่จะขอเบิกนี ่จะเบิกได้ ๖๐ บาทต่อชั ่วโมง 
วันละไม่เกิน ๗ ชั่วโมง เต็มท่ีก็คือ ๔๒๐ บาท ผมก็ไปตรวจสอบครับท่านประธาน ผมก็อยาก
รู ้จริง ๆ ว่าเอาเข้าจริง ๆ แล้วงบประมาณในส่วนนี้มีการเบิกจ่ายหรือไม่ ซึ ่งก็ค้นหาได้  
ยากมาก แต่สุดท้ายก็ได้เอกสารมาฉบับหนึ่งเป็นเอกสารที่เป็นการเบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับต ารวจ
ที่ไปตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจต่าง ๆ ปรากฏว่าในวันท าการได้แค่ ๒๐๐ บาท ส่วนวันหยุดราชการ
ได้ ๔๒๐ บาท ก็ไม่ตรงกันกับที่ตกลงไว้กับกรมบัญชีกลาง แล้วส่วนต่างมันไปไหนล่ะครับ  
อันนี้ผมเริ่มชักไม่แน่ใจครับท่านประธาน ตกลงแล้วจะเป็นต ารวจก็ดี จะเป็นทหารก็ดีที่ไป
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์ ศปม. จะมีชะตากรรมเดียวกับกองทัพไอโอ ( IO) ของทหารหรือ
เปล่าครับ จะโดนอมสตางค์ โดนอมค่าตอบแทนกันอีกหรือเปล่า ก็ฝากไปถึงพี่น้องต ารวจ  
พี่น้องทหารนะครับ ถ้าถูกอมสตางค์จากภารกิจภายใต้ ศปม. ก็ไดเรกต์ (Direct) เมซเสจ 
(Message) มาบอกผมได้ครับ ดูจากภารกิจของ ศปม. แล้วมันมีความทับซ้อนจริง ๆ 
ครับท่านประธานผมคิดว่าหน่วยงานนี้ท่ีท างานกันอยู่อาจจะไม่ได้ตั้งใจท่ีจะท ามาเพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด (COVID) แต่ท ามาเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายความมั่นคงสามารถที่จะใช้
เป็นบัตรเอทีเอ ็ม (ATM) เอาไว้กดเงินเบิกจ่ายงบประมาณได้ เอาเป็นว่าผมย้อนให้  
ท่านประธานไปดูว่าตอนช่วงวิกฤตโควิด (COVID) ระลอกแรกหลังจากที่ซาลงไป หลังจากท่ี
เราไม่มีผู้ป่วยแล้ว ศปม. ก็ยังอุตส่าห์ไปตั้งกรรมการ เป็นกรรมการตรวจแนะน าการผ่อน
คลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรม อยู่ ๆ ก็ไปตั้งบอดี (Body) นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับ ก็เพื่อ
มาเบิกเบี้ยเลี้ยงอย่างไรครับ เพื่อให้ศูนย์นี้ยังอยู่ได้ ยังมีภารกิจด าเนินต่อเนื่องแล้วก็เบิกจ่าย
งบให้กับก าลังพล --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              - ๓๗๘/๑ 



๗๗๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๗๘/๑ 
 
ท่านประธานครับ ผมสรุปเลยนะครับว่าเราไม่มีทางรู้เลยครับ ส าหรับ ศบม. ว่าเอาเข้าจริง
แล้วได้รับงบประมาณไปเท่าไร ท างานไปแล้วสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน พอจะเอาเงินจาก
งบกลางทีไรทุกอย่างก็เป็นเอกสารลับ วาระลับในการประชุม ครม. ซึ่งตรวจสอบยากจริง ๆ 
ครับท่านประธาน ทั ้งหมดนี ้ผมก็จะชี ้ให้เห็นว่าการตั ้ง ศปม. โดย พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นั้น ไม่มีผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาโควิดอย่างเป็นรูปธรรมครับ แต่ตั้งขึ้น  
เพื ่อที ่เอาเป็นเครื ่องมือที่จะขอรับงบประมาณและอาจจะเอาไปใช้ในการควบคุมฝูงชน 
ควบคุมประชาชนให้สยบยอมอยู่ภายใต้ ระบอบปรสิตของตน ข้ามมาดูครับ จาก ศปม. 
มาดูกลาโหมครับว่ากลาโหมเบิกจ่ายงบกลางในส่วนของรายจ่ายแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) 
ปี ๒๕๖๔ กันเป็นอย่างไร ก็เรียนตามตรงว่าก็ยังเบิกลับ ๆ อยู ่เหมือนเดิม โดยมีอยู่  
๒ ส่วนครับ เป็นงบในการสกัดก้นตามแนวชายแดน ๘๐ ล้านบาท แค่ ๘๐ ล้านบาทยังขอ
เบิกงบในการท าเตียงสนาม อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สาธารณสุขต่าง ๆ อีก ๑๐๐ ล้านบาท 
ส่วนของสกัดกั้นตามแนวชายแดน กองทัพบกขอมา ๗๐ ล้านบาทครับ โดยภารกิจก็คือเป็น
การควบคุมตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ กองทัพเรือก็จะขอไปตรงบริเวณ จังหวัดระนอง
อีก ๑๐ ล้านบาท บอกว่านี่เป็นการของบประมาณหลังจากที่มีการปล่อยปละละเลยลักลอบ
เข้ามาของแรงงานข้ามชาติ ท าให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่ ๒ ตกลงแล้วเป็นว่า 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการท าภารกิจหน้าที่หลัก ไม่มีใครกล้ารับผิดชอบครับ แต่เอามา
เป็นข้ออ้างในการที่จะเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม แบบนี้ก็มีด้ วยนะครับท่านประธาน  
ท าผิดไม่ต้องรับผิด แถมได้งบประมาณเพิ่ม ส่วนงบที่ท าโรงพยาบาลสนาม ๑๐๐ ล้านบาท  
ก็กราบเรียนท่านประธานครับว่าในเอกสารที่ผมไปได้มาของการประชุมใน ครม. ก็ไม่ได้ระบุ
ครับว่าจะท าเตียงสนามกี่เตียง ๑๐๐ ล้านบาทจาก ๓ เหล่าทัพ มีแต่ระบุแต่เพียงของ
กองทัพบกว่าจะท าอยู่ท่ี ๓,๕๐๐ เตียงครับ ผมก็เลยจะต้องเรียกว่าพยายามท่ีจะเปรียบเทียบกันดู 
ว่าถ้ากองทัพบกของบมาเท่านี ้ท า ๓,๕๐๐ เตียง กองทัพเรือก็งบประมาณใกล้เคียงกัน 
กองทัพอากาศก็เพียงแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยรวมแล้วดูแล้วก็น่าจะขอเพื่อเอาไปท า
เตียงกันประมาณ ๗,๐๐๐ เตียงครับ ทีนี้ย้อนไปครับ ก่อนหน้าที่จะมีการขอ ๑๐๐ ล้านบาท 
ผ่านงบกลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน โฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาแถลงว่าตอนนี ้มี  
 



๗๗๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๗๘/๒ 
 
ความพร้อมของโรงพยาบาลในสนามสังกัดกระทรวงว่ามีเตียงอยู่ทั ้งหมด ๕,๐๐๐ เตียง  
โดยใน ๕,๐๐๐ เตียงนี้เป็น ๓,๐๐๐ เตียงครับที่เป็นโรงพยาบาลสนาม ผมก็คิดอย่างนี้เลย
ครับท่านประธาน ถ้าบอกว่าวันท่ี ๑๒ เมษายน มีอยู่ ๓,๐๐๐ เตียง ได้งบประมาณเพิ่มไปอีก 
๑๐๐ ล้านบาทส าหรับท า ๗,๐๐๐ เตียง นั่นแปลว่าเราจะต้องมีเตียงสนามทั้งหมดที่กองทัพ
จะจัดการท้ังหมด คือ ๑๐,๐๐๐ เตียง แต่ปรากฏว่าถึงวันท่ี ๗ สิงหาคม โฆษกท่านเดิม ท่านก็
ออกมารายงานว่าขณะนี้มี ๖,๗๙๙ เตียง ผ่านไป ๔ เดือนแล้วครับท่านประธาน ผ่านไป  
๔ เดือนยังท าไม่ครบ ๑๐,๐๐๐ เตียง ในขณะที่วันนั้นมีผู้ป่วยแล้ว ๒๑,๘๐๐ กว่าคนนะครับ 
๒๑,๘๐๐ กว่าคนที่ยังไม่มีเตียง ผมเรียนเลยครับว่าถ้ากองทัพท าได้ดีกว่านี้มันจะช่วยผ่อน
หนักให้เป็นเบามากครับ เตียงสนาม ท่านประธานลองจินตนาการดูนะ สมมุติว่าเราอยู่ใน
สถานการณ์การรบ กองทัพที่ได้รับงบประมาณเพื่อด ารงสภาพความพร้อมในการรบทุก ๆ ปี 
เป็นหมื่นล้านบาท ควรจะต้องมีความพร้อมหรือเปล่าคับ คือถ้าเรารบกันขึ้นมาก าลังพล  
ต้องได้รับการบาดเจ็บถูกไหมครับ สู้รบอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บ เพราะฉะนั้นกองทัพจะต้องมี
องค์ความรู้ท่ีจะท าเตียงสนามได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือจะดูแลรักษาชีวิตของก าลังพล ในสภาวะท่ี
เราสู ้กับสงครามเชื ้อโรค สงครามโควิด (COVID) ก็ไม่แตกต่างกันครับ กองทัพควรจะมี
ความสามารถในการที ่จะจัดเตียงสนามให้ได้รวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงก็อย่างท่ี  
ผมกราบเรียนไปแล้วครับ ๑๐,๐๐๐ เตียงไม่รู ้อยู ่ที ่ไหน ยังไปไม่ถึง ท่านประธานครับ  
ผมเรียนครับว่าเร่ืองท่ีต้องท าแต่ไม่ท า ท าช้า แต่เร่ืองท่ีผมเรียกว่าไม่ต้องท าก็ได้ เหมือนหาท า
ครับท่านประธาน ผมก าลังพูดถึงอย่างกรณีนี้ครับ มีการเอาเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ไปขน
ย้ายผู ้ป่วยกลับภูมิล าเนา เป็นแอร์บัส ซี ๒๙๕ (Ari bus C295) แล้วก็เฮลิคอปเตอร์  
เอ็มไอ ๑๗ (MI17) แต่ประเด็นปัญหาอยู่อย่างนี้ครับ คือระบุว่าขนย้ายผู้ป่วยต้องเป็นสีเขียว  
และไม่มีอาการเท่านั้น เพราะถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการ หรือเป็นสีเหลืองแรงกดอากาศหรือ  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนอากาศยานอาจจะมีผลต่อการท างาน
ของปอดครับ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                              - ๓๗๙/๑ 
 



๗๗๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๗๙/๑ 
 
ก็เลยต้องขนย้ายผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวและไม่มีอาการเท่านั้น ผมฟังอย่ างนี ้แล้วผมงงครับ 
ท่านประธาน ผมรู้สึกว่ามันเป็นปาหี่และเป็นการสร้างภาพ เป็นการ พีอาร์ (PR) ของกองทัพ
เท่านั ้นครับ เครื ่องบินนี ่นะครับผมยกตัวอย่างกรณีที ่ม ีการขนย้ายผู ้ป่วยสีเขียวจาก
กรุงเทพมหานครไปท่ีจังหวัดพิจิตรระยะทางไม่ถึง ๔๐๐ กิโลเมตร บินไปบินกลับงบประมาณ
ใช้ประมาณสักเกือบแสนล้านบาทส าหรับค่าน ้ามัน ค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ ของเครื่องบิน จริงอยู่
ครับท่านประธานเป็นเรื่องจริงเลยครับว่าชีวิตของประชาชน ชีวิตของพี่น้องประเมินค่าไม่ได้ 
การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นสิ ่งที่ต้องเร่งต้องรีบท า แต่ผมถามเถอะครับก็บอกเองว่าขนย้าย
เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกลับภูมิล าเนา อันนี้ไม่ได้เป็นการขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรีบเข้า
รับการรักษานะครับท่านประธาน ผมจึงต้องกราบเรียนท่านประธานครับผมคิดว่าการท า
ภารกิจแบบนี้เป็นการพีอาร์ (PR) ของกองทัพครับ เป็นการสร้างความนิยมของกองทัพ
เท่านั้นเอง ท่านประธานครับ ผมเห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั ้น ท่านใช้ความมั ่นคงน าทุกสิ ่งครับ แม้แต่ใน
สถานการณ์โควิด (COVID) วิธีคิดแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยครับ ยังกลายเป็น
ช่องทางให้ขอรับงบประมาณมาอุ้มชูมาเกื้อหนุนก าลังพลในกองทัพของตนเอง แทนท่ีจะเป็น
การช่วยเหลือประชาชนให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างงบประมาณเมื่อสักครู่ที่ผมบอกบินไป
กลับแสนหนึ่งเอามาท าเป็นเตียงสนาม เอามาท าเป็นเอทีเค (ATK) จะมีประโยชน์กว่าหรือ
เปล่าครับ ต้องเรียนว่าภารกิจส าคัญที่ต้องท าอย่างการดูแลตามแนวชายแดนก็ท าไม่ส าเร็จ 
จนเป็นที ่มาของการแพร่ระบาดระลอกที ่ ๒ แต่ก็ยังไม่มีใครต้องรับผิดชอบแถมยังได้
งบประมาณเพิ่มเติมอีก นี่มันสุดยอดจริง ๆ ท่านประธาน ไทยแลนด์อาร์มีโอนลี (Thailand 
Army Only) จริง ๆ ครับ ท่านประธานครับผมขอมาต่อในเรื ่องที ่ ๒ ต้องเรียนครับว่า
หลังจากท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นท ารัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา อาชีพ
ต ารวจทหาร ที่เคยมีเกียรติที่เคยได้รับความนิยมก็ตกลงครับ ผมดูได้จากอะไรครับ สะท้อน
ได้จากจ านวนของผู้สมัครเข้าโรงเรียนเตรียมทหารที่ลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน 
ในปี ๒๕๕๖ เรามีผู้สมัครเข้าโรงเรียนเตรียมทหารมีนักเรียนน้อง ๆ เยาวชนอยู่ประมาณ 
๗๖,๐๐๐ คน แต่ล่าสุดลดลง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ถ้าดูเฉพาะของ
กองทัพบกตอนนี้เหลือไม่ถึงหมื่นคนแล้วครับ ภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 



๗๗๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๗๙/๒ 
 
แค่ ๒-๓ ปีที ่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างที่สร้างความเสียหายส่งผลร้ายต่อ
ภาพลักษณ์ของทหารต ารวจอย่างมากมายแสนสาหัสครับ ผมไล่เรียงตั้งแต่กรณีของทหาร
คลั่งกราดยิงโคราช เรื่องนี้พูดแล้วก็ต้องพูดอีกครับท่านประธาน เพราะว่าชนวนเหตุมันมา
จากปมทุจริตในกองทัพเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบของผู ้บังคับบัญชา ซึ ่งผมเชื ่อว่า  
พลเอก ประยุทธ์ รู้ดีครับ แต่ไม่เคยแก้ไข การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีประชาชนท้ังประเทศ
เขาก่นด่าว่าจะอดตายกันอยู่แล้ว จะซื้ออาวุธหาพระแสงอะไร เงินทอนก็มากมายครับท่าน
ประธาน กินกันมูมมามตั้งแต่กางเกงในยันเรือด าน ้า รวมไปถึงทหารเกณฑ์ครับ ก็ไม่รู้นะครับ 
บอกว่าเป็นน้องคนเล็กไม่รู้ดูแลกันอย่างไครับ ปี ๒๕๖๓ นี่เสียชีวิตไป ๖ นายในค่ายทหาร  
ยังมีอีกกรณีการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารเมื่อปี ๒๕๖๐ นี่ผ่านมาแล้ว ๔ ปีครับท่าน
ประธาน ผ่านมาแล้ว ๔ ปี ยังเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ครับ แต่เมื่อปีที่แล้วตอนปี ๒๕๖๓ 
สัสดีกลับส่งจดหมายเตือนไปที่บ้านน้องนักเรียนคนนี้ ไปแจ้งบอกว่าให้มารายงานตัวให้มา
เกณฑ์ทหาร มิฉะนั้นจะมีความผิดเป็นความผิดทางอาญาด้วย ท่านประธานครับ น้องเขา
เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ แต่ยังคงส่งจดหมายไป ความยุติธรรมท่ีครอบครัวเขารอคอยอยู่ยัง
ไปไม่ถึง แต่ที่ไปถึงดันเป็นจดหมายเตือนที่ไปบดขยี้หัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับท่าน
ประธาน มาดูในส่วนของต ารวจกันบ้างครับ ล่าสุดก็เรื่องอดีตผู้ก ากับ จะเรียกโจ้เฟอร์รารี
หรือโจ้ถุงด าก็แล้วแต่ แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวพันไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่ยังต้องสาวต่อไปครับ
ว่าใครเครือข่ายอุปถัมภ์ที่คอยอุ้มชูแล้วก็ช่วยเหลือกัน ท่านประธานต่อเรื่องนี้นะครับ ลองคิด
ดูถ้าหากว่าย้อนไปเป็นสัก ๑๕ ปีท่ีแล้ว -------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๗๗๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๘๐/๑ 
 
ที่การสื ่อสารที่โลกโซเชียลมีเดีย (Social Media) ยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน 
ผมตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ท่านประธานว่าคลิป (Clip) ต้นเรื่องของคดีโจ้ถุงด า 
มันคงจะไม่สามารถที ่จะเผยแพร่และกระจายได้อย่างรวดเร็ว จนสร้างแรงกดดันครับ  
สร้างเป็นกระแสสังคมท าให้ต ารวจต้องรีบออกหมายจับครับ ทั้งที่ตอนแรก ๆ จะแค่เป็น
ค าสั ่งย้ายโจ้ออกจากพื้นที ่ท่านประธาน นี่น่ากลัวมากนะครับกับรี แอ็กชัน (Reaction)  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แล้วที ่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ท าอะไรครับ ในฐานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกรัฐมนตรีก ากับดูแลต ารวจ ไม่มีการปรับปรุง 
ไม่มีการปฏิรูปต ารวจ ไม่มีการปฏิรูปกองทัพครับ ผมเรียนท่านประธานผมเรียกว่า ปฏิรูป 
อย่าหาว่าผมไปล้มล้างต ารวจ ล้มล้างทหารเพราะปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างครับ ส าหรับเรื่อง
การปฏิรูปต ารวจหรือทหารนี่นะครับ ต้องเรียนย ้าครับว่าคนที่อยู่ในกองทัพมาตลอดอย่าง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนที่รับราชการทหารมาตลอดเป็นผู้บัญชาการทหารบกถึง  
๔ ปีมีหรือครับว่าจะไม่รู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพ มีหรือครับว่า
จะไม่รู้ถึงความเดือดร้อนของสวัสดิการของนายทหารชั้นผู้น้อย จะไม่รู้เรื่องทุจริตเบี้ยเลี้ยง
ทหารเกณฑ์ จะไม่รู ้เรื ่องธุรกิจพาณิชย์ต่าง ๆ ในกองทัพที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ  
ไล่ตั้งแต่ ททบ. สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ โรงแรม และล่าสุดที่ผมเพิ่งอภิปรายไปคือ
การท าธุรกิจขุดน ้ามันที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเปิดเผยครับ รายได้เป็น
อย่างไร แจกจ่ายผลประโยชน์กันอย่างไร ท่านประธานครับ ผมย ้านะครับว่า พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในต าแหน่ง ผบ.ทบ. ๔ ปี เรื่องแบบนี้ไม่รู้ไม่ได้ครับ เมื่อต้นเดือน
อภิปรายไปตอนไม่ไว้วางใจรอบท่ีแล้วนะครับ แต่ถึงวันนี้พฤติการณ์พฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิม 
เพิ่มเติมคือเรื่องฉาวบนหน้าข่าว เพราะฉะนั้นบุคคลส าคัญที่ท าให้ภาพลักษณ์ของทหาร 
ต ารวจนั้นแย่ลงจะเป็นใครไปไม่ได้ คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ เอาเข้าจริงนะครับ
ย้อนกลับไปที่สไลด์ (Slide) เมื่อสักครู่นี้ว่าจ านวนผู้สมัครโรงเรียนเตรียมทหารจะมากจะน้อย 
ผมคิดว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจจะไม่ใส่ใจครับอาจจะไม่สนใจครับ เพราะสิ่งท่ี 
พลเอก ประยุทธ์ นั้นก าลังท ากองทัพกับในขณะนี้ไม่ใช่สร้างกองทัพให้ทันสมั ย ไม่ใช่สร้าง
กองทัพให้เป็นมืออาชีพ ไม่ได้เป็นการเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ท่ีพร้อมจะเติบโตขึ้นมาเป็นนายทหาร  
 



๗๗๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๘๐/๒ 
 
นายต ารวจที่ซื ่อสัตย์ ซื่อตรง มีคุณภาพและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย แต่กองทัพท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ ก  าลังสร้างและต้องการนั ้นคือกองทัพที ่สยบยอมต่ออ านาจของ  
พลเอก ประยุทธ์และเครือข่าย ที่สยบยอมต่อระบอบปรสิตที่ตนสร้างขึ้น พลเอก ประยุทธ์ 
ต้องการนายทหาร นายต ารวจที่ยึดโยงกับขั ้วอ านาจของตน ยึดโยงกับขนบธรรมเนียม
อุปถัมภ์และพร้อมที่จะท าตามค าสั่งนาย ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดครับท่านประธานและ
เพื่อที่จะให้ได้ก าลังคนที่สั่งซ้ายหัน ขวาหันได้ มันก็ต้องเริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นี่ล่ะ
ครับ ที่จะเข้าไปเติบโตเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เริ่มตั้งแต่การคัดคนที่จะมีสิทธิเข้าไป
เรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนั่นเองครับท่านประธาน ท่านประธานครับ การสอบคัดเลือก
เข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารมันมีการคัดเลือกอยู่ ๓ แนวทางหลัก ๆ ด้วยกันครับ คือสอบ
ข้อเขียน แล้วก็สอบทางกายภาพ ทดสอบร่างกาย ซึ่ง ๒ ส่วนนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นการให้
คะแนนแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้ว เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ส่วนใครจะโกงอะไรอย่างไรนั้น 
ก็อีกเรื ่องหนึ่งนะครับ แต่ปัญหามากที่สุดคือการสอบคัดเลือกแบบสอบสัมภาษณ์ครับ  
ส่วนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์มันไม่มีค าตอบที่ถูกต้อง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ครับ ไม่เหมือนกับ 
การสอบเลข ๑ บวก ๑ ก็ต้องได้ ๒ ได้ ๓ มันเป็นไปไม่ได้ แต่การสอบสัมภาษณ์นั้น คะแนน
จะมากจะน้อยอยู่ที่ความคิดของกรรมการ อยู่ที่หลักนิยมของหน่วยงานเป็นหลักเป็นเกณฑ์ 
ซึ ่งถ้าอยากจะได้คะแนนเยอะพูดง่าย ๆ ครับท่านประธานก็ต้องตอบให้มันตรงใจกับ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผมยกตัวอย่างอย่างนี ้ครับ ถ้าท่านประธานไปสอบเข้า  
คณะนิติศาสตร์ การสอบสัมภาษณ์เขาคงจะถามครับว่าท าไมถึงจะมาเรียนกฎหมาย เราก็
ต้องตอบว่าเราก็อยากจะมีความรู ้ด ้านกฎหมายเพื ่อจะไปช่วยเหลือพี ่น้องประชาชน  
เราอยากจะเรียนรู้กฎหมายเพื่อจะไปผดุงความยุติธรรม คงจะไม่มีใครไปตอบหรอกครับว่า
อยากรู้กฎหมายเพื่อไปกลั่นแกล้งคนอื่น แต่ท่านประธานครับ ผมก็ต้องเรียนว่าโดยปกติแล้ว 
การสอบสัมภาษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหารนี่นะครับ เขาก็จะเอานายทหารหรือนายต ารวจท่ี
มีต าแหน่งประจ าอยู่ในโรงเรียนนายร้อยต่าง ๆ ----------------------------------------------------- 
 
               - ๓๘๑/๑ 
 



๗๗๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๘๑/๑ 
 
ของแต่ละเหล่ามาสอบสัมภาษณ์ แต่ในช่วง ๒ ปี ๓ ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการน านายทหาร
นายต ารวจที่ประจ าอยู ่หน่วยงานอื่นเข้ามาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ครับ ผมยืนยัน 
นะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกเหล่าทัพครับท่านประธาน ไม่ว่าจะเป็นทหารบก ทหารเรือ 
ทหารอากาศหรือต ารวจ ผมขอที่หยิบยกเอกสาร เอกสารตัวอย่างตัวนี้เป็นเฉพาะการสอบ
เข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยต ารวจครับท่านประธาน ท่านประธาน
ครับนี่คือหนังสือ ตามสไลด์ (Slide) นี ้นะครับ คือหนังสือราชการจากรองผู้บัญชาการ
ส านักงานยุทธศาสตร์ถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้
อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ระบุไว้ในเอกสารชัดเจนครับว่าขอให้เจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยในพื้นท่ีหรือท่ีเราเรียกกันว่า โลคอล แคท 
(Local CAT) ไม่ใช่แมวท้องถิ ่นนะท่านประธาน โลคอล แคท (Local CAT) คือ โลคอล 
เคาน์เตอร์ แอสซอลต์ ทีม (Local Counter Assault team) ก็คือหน่วยต ารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที ่ในการถวายความปลอดภัยในพื้นที ่แล้วก็มีจิตอาสา ๙๐๔ ต ารวจ บุคลากรจาก 
๒ หน่วยงานนี ้มาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเตรียมทหารใน ปีนี้ 
งงไหมครับท่านประธาน สิ่งนี้ท าให้ผมงงจริง ๆ ครับ ท าไมถึงงงครับเพราะว่าที่ไปที่มาของ
เอกสาร ตามสไลด์ (Slide) ที่ผมโชว์อยู ่นี ้ครับท่านประธาน ตรงข้อ ๑ เรื ่องเดิม ระบุใน
หนังสือแบบนี้ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟัง มติที่ประชุมรับมอบหมายแนวทาง
ด  าเน ินการสอบส ัมภาษณ์บ ุคคลเข ้าเป ็นน ักเร ียนเตร ียมทหารประจ  าป ี  ๒๕๖๔  
เมื ่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู ้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นประธานการประชุม ให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่โลคอล แคท (Local CAT) และจิตอาสา ๙๐๔ ต ารวจร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ งงไหมครับท่านประธาน ตกลงแล้วโครงสร้างการส่ังการมันเป็นอย่างไรครับบ้านนี้
เมืองนี้ คือแทนที่จะเป็นผู้บัญชาการต ารวจให้แนวทางในการด าเนินการสอบสัมภาษณ์หรือ
ถ้าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลต ารวจมาให้แนวทางผมก็ยังพอรับได้ แต่นี่ผมงง
ครับว่าตกลงแล้วผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาให้แนวทางในการด าเนินการ
สอบสัมภาษณ์แทน ผบ.ตร. ได้อย่างไร สายบังคับบัญชาหรือโครงสร้างมีการระบุเลยนะครับ 
 



๗๗๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๓๘๑/๒ 
 
ว่า โลคอล แคท (Local CAT) จ านวน ๕๐ นาย จิตอาสา ๙๐๔ ต ารวจ ๒๕ นาย รวมเป็น 
๗๕ นาย ประเด็นยังไม่จบครับท่านประธาน ค าถามที ่ถูกใช้ในการสอบสัมภาษณ์ปีนี้  
ก็แตกต่างออกไปจากปีก่อน ๆ ครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปเสียงเปิดให้ท่านประธานและพ่อแม่
พี ่น้องฟัง แต่ก่อนจะไปที่คลิป (Clip) ผมจะเล่าแบบกว้าง ๆ กว่านี ้ครับ คือในปีก่อน ๆ  
เวลาเขาสัมภาษณ์หรือถามนักเรียนเขาก็จะถามประมาณว่าท าไมถึงอยากมาเป็นทหาร  
ท าไมอยากมาเป็นต ารวจ อยากอยู่เหล่าไหน หน่วยไหนเพราะอะไร เข้าใจบทบาทของต ารวจ
ทหารมากน้อยแค่ไหน ก็จะถามอะไรกันประมาณนี้ แต่มาปีนี้การสอบสัมภาษณ์มีประเด็น
ค  าถามหลายอย ่างท่ีผมต ้องขอตั ้งข ้อส ังเกต ม ีการต ั ้ งค  าถามที ่ถามเพ ื ่อประเมิน 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากมาย อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนซึ่งผมก็ไม่ได้
ติดปัญหานะครับกับการถามค าถามในลักษณะนี้แต่ที่ผมเกิดความสงสัยว่าคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์จะประเมินความจงรักภักดีออกมาในเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือให้คะแนนได้อย่างไร 
แล้วจะประเมินอย่างไรครับว่าผู ้สอบนั ้นตอบเป็นความจริงไม่ได้ตอบเพียงแค่เอาใจ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีการถามถึงม็อบ (Mob) ๓ นิ้วด้วยครับท่านประธานว่ามี
ความเห็นอย่างไร มีความเห็นต่อการเมืองอย่างไร มีความเห็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไร และนอกจากนั้นยังมีการตั้งค าถามที่เชื่อว่ามี
จุดประสงค์เพื ่อจะคัดเอาผู ้สมัครที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ แอลจีบี ที (LGBT) 
ออกไป หรือมีผู้สมัครที่มีทัศนคติเชิงบวกไม่ได้เป็นแอลจีบีที (LGBT) แต่มีทัศนคติที่ดีต่อ  
แอลจีบีที (LGBT) ก็จะคัดออกไปจากระบบด้วย ผมไม่ได้กล่าวลอย ๆ ท่านประธาน เดี๋ยวอีก
สักครู่ผมจะเปิดคลิป (Clip) ---------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๘๒/๑ 
 
 
 
 
 



๗๘๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๘๒/๑ 
 
ให้ท่านประธานฟัง ซึ่งเป็นคลิป (Clip) ท่ีเพ่ิงจะสัมภาษณ์กันไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อเดือนท่ีแล้ว
นี่ล่ะครับ โดยคลิป (Clip) แรกคลิปที่ ๑ จะไม่ได้เกิดขึ้นในห้องสัมภาษณ์ แต่เป็นคลิป (Clip) 
ที่เกิดขึ้นในห้องประชุมของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยเป็นการให้โอวาทของนายพล
ท่านหนึ่งครับ ผมไม่ขอเอ่ยชื ่อว่าเป็นใคร นายพลท่านนี้ต าแหน่งสูง แล้วก็มาให้โอวาท  
มาให้แนวทางว่าเราจะสอบสัมภาษณ์นักเรียนเตรียมทหารอย่างไร ซึ่งเพื่อเป็นการปกป้อง
แหล่งข่าวนะครับท่านประธานผมก็จ าเป็นที่จะต้องท าการปรับเสียงหรือดัดเสียงในคลิป 
(Clip) นี้สักเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเชิญฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เปิดคลิป (Clip) ได้เลยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ คลิปท่ี 
๑ ก็เป็นการหารือพูดคุยกันในท่ีประชุม ชัดเจนครับว่าผู้สมัครประเภทแรกท่ีต้องโดนคัดออก 
คือไอ้เหี้ยส้มครับ ผมไม่รู ้ว่าส้มไหนครับท่านประธาน แต่ผมขออนุญาตที่ต้องกล่าวทวน  
นะครับที่นายพลท่านนั้นได้ให้โอวาทเอาไว้ ท่านบอกว่าไอ้เหี้ยส้มนี่ยกตัวอย่าง นี่คือเรา  
ล็อกแล้ว สีแดงคือเราไม่เอา เราต้องมีเครื่องมือวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์ แทนที่จะท าให้คน
เหล่านี ้ไม ่ผ ่านเพราะมันไม่ผ ่านด้วยฟิซ ิคอล (Physical) หมายความว่าอย่างไรครับ 
ท่านประธาน หมายความว่าไอ้เหี้ยส้มมันถูกล็อกชื่อไว้แล้วโดยขีดสีแดงเอาไว้ที่ชื่อว่าจะไม่เอา 
แล้วนายพลท่านนี้กเ็ตือนไว้แล้วครับว่าที่จะให้ไอ้เหี้ยส้มมันสอบตกอย่าใช้เหตุผลด้านฟิซิคอล 
(Physical) มาปรับตก ต้องปรับแต่งคะแนนให้สามารถปรับตกได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์  
เอาเสียขนาดนั้นท่านประธาน แล้วผู้สมัครอีกประเภทครับที่จะถูกคัดออกแน่นอนก็คือผู้ที่มี
ความหลากหลายทางเพศหรือแอลจีบีทีคิว (LGBTQ) ในคลิป (Clip) นี ่พูดชัดครับบอก 
แอลจีบีที (LGBT) ห้ามเอา ดูลักษณะหน้าตาก็บอกอยู่แล้ว ลักษณะท่าทาง กายภาพภายนอก
ไม่เอา แล้วก็ตามที่นายพลท่านนี้พูดตอนท้ายครับ วันนี้คนยุคใหม่เป็นภัยคุกคามคือเยาวชน
รุ่น ๆ ทั้งหมด วุฒิภาวะไม่มี อารมณ์รุนแรง รู้น้อยหรือรู้มากไปเรียนกฎหมายนิดหน่อยและ
ออกมาแสดงท่าทีคุกคามเจ้าหน้าที่รัฐ แปลว่าอะไรครับท่านประธาน ตกลงแล้วเยาวชน
อนาคตของชาติเป็นภัยคุกคามของประเทศนี้หรือครับ ดังนั้นท่านนายพลเขาก็เลยบอกครับ
ว่าต้องมีแนวค าถามที่ใช้วัดความคิดภายในเอามาถามน้อง ๆ เหล่านี ้คือพูด ง่าย ๆ ครับ  
 



๗๘๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๘๒/๒ 
 
คือต้องตั้งค าถามแล้ววัดดูว่ามันเป็นไอ้เหี้ยส้มหรือเปล่า ท่านประธานครับ คลิป (Clip) 
ต่อไปท่ีผมจะเปิดให้ฟังผมจ าเป็นท่ีจะต้องตัดในส่วนของค าตอบของนักเรียนออกไป ให้เหลือ
เพียงเฉพาะค าถามของกรรมการ ค าถามท่ีจะเปิดให้ฟังอาจจะเป็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของความหลากหลายทางเพศ ซึ่งก็ต้องดัดเสียงเหมือนเดิมนะครับท่านประธาน รบกวนทาง
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เปิดได้เลยครับ 
 
               - ๓๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๓๘๓/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ในคลิปนี ้นะครับ  
ท่านประธาน ค าถามที่ชัดเจนครับ คือพยายามถามถึงทัศนคติที่มีต่อแอลจีบีที (LGBT) เช่น
ถามว่ามีเพื่อนเป็นแอลจีบีที (LGBT) ไหม ถ้าเพื่อนผู้ชายมาบอกชอบท าอย่างไร คิดอย่างไร
กับทหารต ารวจที ่ท าตัวไม่สมชายแล้วก็ถ ้ามีลูกเป็นแอลจีบีที (LGBT) จะท าอย่างไร  
ท่านประธานครับบนสไลด์ (Slide) ท่ีผมแสดงอยู่อันนี้เป็นเอกสารคู่มือการสัมภาษณ์เป็น 
ชุดค าถามบางส่วนครับที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ที่ผมได้มา ในเอกสารระบุไว้ด้านบนนะครับ 
เห็นว่าจะเป็นค าถามท่ีใช้ส าหรับสัมภาษณ์แอลจีบีที (LGBT) มีท้ังหมด ๑๘ ข้อ ผมยกตัวอย่าง
ให้ดู ๓ ข้อครับ ข้อ ๘ นี่ตรงกับท่ีจะคิดไปสักครู่นะครับคือถามว่าคิดอย่างไรกับการท่ีมีทหาร
หรือต ารวจเป็นคนชอบเพศเดียวกัน หรืออย่างข้อ ๑๐ ครับ ถามว่าถ้าอยู่ร่วมหรือท างานกับ
คู่รักเพศเดียวกัน คิดว่าคนกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการรักษาหรือไม่ ข้อ ๑๘ ถามว่าคิดอย่างไร
เกี่ยวกับการผลักดันการจดทะเบียนสมรสของคนท่ีชอบเพศเดียวกัน ผมยกตัวอย่างแค่ ๓ ข้อ
ครับท่านประธาน ผมคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกครับว่าท าไมการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 
จะมาเป็นนายทหาร นายต ารวจต้องถามค าถามแบบนี้ อัตลักษณ์ทางเพศเกี่ยวข้องอะไรกับ
การรับราชการทหาร ต ารวจ มันชัดมากครับว่าคณะกรรมการต้องการคัดผู้สมัครที ่เป็น  
แอลจีบีที (LGBT) ออกจากระบบแต่ที่มันจะแย่และร้ายกาจมากไปกว่านั้นครับท่านประธาน 
คือไม่ใช่เฉพาะว่าจะคัดนักเรียนที่เป็นแอลจีบีที (LGBT) นะครับ แต่ก าลังคัดนักเรียนที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อแอลจีบีที (LGBT) ออกไปด้วย ก าลังจะคัดกลุ่มนักเรียนที่เขาให้ความเคารพ 
ให้ความโอบรับต่อความหลากหลายทางเพศออกไปด้วย พูดง่าย ๆ นะครับ สมมุติว่านาย ก 
เขาไม่เป็นแอลจีบีที (LGBT) นาย ก เขาชอบผู้หญิง แต่นาย ก ดันเป็นคนที่ยอมรับความเป็น
เกย์ของเพื่อน คบกับเพื่อนเกย์ได้อย่างปกติฉันท์มิตรสหายทั่วไป คนแบบนี้แน่นอนครับ  
ตอบค าถามได้เข้าหูกรรมการแน่นอน อย่างถ้าเขาเจอค าถาม เขาถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับ
การผลักดัน การจดทะเบียนสมรกับคนท่ีชอบเพศเดียวกัน นาย ก ก็ต้องตอบเห็นด้วยอยู่แล้ว  
เพราะเขาคิดแบบนั ้น แต่ตอบแบบนี ้นาย ก สอบตกแน่นอน กลายเป็นว่าอะไรครับ 
กลายเป็นว่าการคัดเลือกแบบนี้สุดท้ายกองทัพจะได้ทหารหรือจะได้ต ารวจที่อาจจะเป็นแค่ 
 



๗๘๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๓๘๓/๒ 
 
ก าลังพลที่เหยียดเพศครับท่านประธาน จะไม่ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
จะละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เห็นคนเป็นคน ผมเรียนท่านประธานครับว่ากองทัพไม่ได้  
ไม่ยอมรับกลุ่มคนแอลจีบีที (LGBT) เท่านั้นนะครับ แต่กองทัพก าลังไม่ยอมรับแม้กระท่ัง 
คนที่มีทัศนะคติสากล คือยอมรับในความหลากหลายทางเพศ และต่อประเด็นนี้นะครับ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส านักงานแห่งชาติและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องตอบค าถามให้ชัดครับว่านโยบายกีดกั้นแอลจีบีที 
(LGBT) เป็นแนวคิดใคร ท่านก าลังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร และถ้าชี้แจงไม่ได้
ผมคิดว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องรับผิดชอบครับ คลิป (Clip) ต่อไปนะครับ 
เป็นการถามเกี่ยวกับม็อบ (Mob) นะครับท่านประธานและเหมือนเดิมนะครับตัดมาเฉพาะ
ค าถามดัดเสียงครับ เชิญฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 
               - ๓๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                  ศิริลักษณ์ ๓๘๔/๑ 
 

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ท่านประธานครับ  
เมื่อสักครู่ก็ถามเกี่ยวกับม็อบ (Mob) ซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับ เพื่อเป็นการยืนยัน
เพิ ่มเต ิมว่าเร ื ่องแบบนี ้ เขาถามกันจริง ๆ คือไปดูก ันครับ นี ่ค ือเว ็บไซต์ ( Website)  
ของกองทัพบก ซึ่งเป็นการที่จะชี้แจงให้ดูว่าจะมีค าถามอะไรบ้างที่จะถามผู้สมัคร หนึ่งในนั้น
มีภาพประเมินทัศนคติ หมวดการเมือง กรรมการก็จะเอารูปพวกนี้ให้นักเรียนเขาเลือก  
หยิบขึ้นมาวางหน้าอกและอธิบายสิว่ามีความเห็นอย่างไรต่อรูปรูปนี้ จะมีรูปเหล่านี้ล่ะครับ 
ผมฝังคิวอาร์โค้ด (QR Code) ถ้าพี่น้องทางบ้านอยากจะรู ้เขาถามอะไร กดคิวอาร์โค้ด  
(QR Code) ไปดูได้เลยครับ จากค าถามที่เขาถามมาเมื่อสักครู่นี้ ผมไม่ย ้าทวนแล้วนะครับ 
ผมต้องบอกว่ามันเป็นการที่จะคัดกรองดูว่าตกลงแล้วนักเรียนพวกนี้มีความเห็นต่อม็อบ 
(Mob) ที่เขาออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้อง แล้วก็ขับไล่รัฐบาลเห็นอย่างไร แต่ถ้าประเมิน
แล้วคิดว่าเป็นไอ้เหี้ยส้มก็ตกแน่นอนครับ คลิป (Clip) สุดท้าย เชิญฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เปิดได้
เลยครับ  

(เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คลิป (Clip) ชัดเจนมากครับท่านประธาน 
เพราะกรรมการถามตรง ๆ ว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาลในเรื่องการ
บริหารจัดการโควิด (COVID) ท่านประธานครับ นี่คือค าถามที่เอามาคัดเลือกนักเรียนเตรียม
ทหารที่จะเติบโตไปเป็นนายทหารนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรแล้วครับ คือผมไม่สามารถที่จะ
หาเหตุผลเบื้องหลังของการถามแบบนี้ได้ครับ ถามถึงทัศนคติที่มีต่อการท างานของรัฐบาล
คุณประยุทธ์ คือเหตุผลเดียวละครับ คือจะคัดเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับประยุทธ์ ถ้าไม่เอา
ประยุทธ์ก็คือไม่เอา ไม่ต้องมาเรียนเตรียมทหาร ยิ่งค าถามที่ถามว่าคิดอย่างไรกับการปฏิวัติ
รัฐประหาร ถามได้อย่างไรครับ ถามไปท าไม คือใคร ๆ เขาก็รู้ว่ารัฐประหารมันเป็นการล้ม
ล้างการปกครอง มันเป็นความผิดฐานกบฏ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ถ้าเรายึดติดตาม
กฎหมายมันไม่มีค าตอบอื่นเลยครับ แต่ถามแบบนี้เพื่อจะต้องให้ผู้สมัครไปหาเหตุผลร้อยแปด
พันเก ้าเพ ื ่อจะมาสนับสนุนค ุณประยุทธ ์ มาสนับสนุนร ัฐบาลที ่สืบทอดอ านาจจาก 
การรัฐประหาร พร้อมจะหาเหตุผลว่าบอกประยุทธ์ดีท ารัฐประหารดีแล้วประเทศจะได้สงบ  
 



๗๘๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                  ศิริลักษณ์ ๓๘๔/๒ 
 
ตกลงเราอยากได้นักเรียนเตรียมทหารแบบนี ้หรือครับ ท่านประธานครับ คลิป (Clip) 
เสียงทั้งหมดผมเห็นว่าปฏิเสธไม่ได้ละครับว่ามีความพยายามที่จะคัดเลือกนักเรียนเตรียม
ทหารท่ีจะเติบโตไปเป็นทหารที่อยู่ในโอวาท อยู่ขั้วอ านาจเดียวกับพลเอก ประยุทธ์ สยบยอม
ต่อระบอบปรสิตที่กัดกินประเทศนี้ และนี่คือการเอางบประมาณแผ่นดินไปบ่มเพาะเมล็ด
พันธุ์แห่งการเกลียดชังเพื่อสะสมอ านาจกองทัพของตนเองแล้วเราจะไว้วางใจให้คน ๆ นี้
บริหารประเทศอยู่ต่อไปหรือครับท่านประธาน จะปล่อยให้เขาดูแลต ารวจดูแลกองทัพตอ่ไป
แบบนี้หรือครับ ล็อกสเปก (Lock Spec) ตั้งแต่นักเรียนเตรียมทหาร ดับฝันเด็ก ดับฝัน
เยาวชนท่ีเขาอยากเป็นทหารอยากเป็นต ารวจ เพียงเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับคุณประยุทธ์หรือ
ครับ ท่านประธานครับ เร่ืองนี้มันร้ายแรงมากนะครับ ผมคิดว่าอนาคตของกระทรวงกลาโหม 
อนาคตของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะปล่อยให้อยู่ในมือของทรราชคนนี้ไม่ได้ อย่าอ้างว่ารัก
ชาติครับ อย่าอ้างว่ารักสถาบัน เพราะสิ่งที่ท่านท าเพียงเพื่อค ้าจุนอ านาจของตนเอง หยุดใช้
ความจงรักภักดีมาปกปิดพฤติกรรมแบบนี้ แล้วผลักคนเห็นต่างเพราะชังชาติ เรื่องท่ี  ๓ 
นอกจากการล็อกสเปก (Lock Spec) คนแล้ว พลเอก ประยุทธ์ ยังล็อกสเปก (Lock Spec) 
ยุทโธปกรณ์อีกครับ ผมขอพาท่านประธานมาดูเร่ืองของการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบกและ
กองทัพอากาศ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๘๕/๑ 
 
ซึ่งต้องเรียนว่าการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างคนต่างวาระมี
เกษียณกันไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าใครจะไปใครจะมายืนหนึ่งหนึ่งเดียวที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านต้องรับผิดชอบครับ มาเริ่มต้นท่ี
กองทัพบกครับ กองทัพบกมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่ ๒ โครงการท่ีผมพบว่ามีปัญหา
ครับท่านประธาน โครงการที่ ๑ คือโครงการจัดหาเครื่องบินทั่วไปซึ่งได้รับงบประมาณไป
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นการซื้อเครื่องบินกัลฟ์สตรีม จี ๕๐๐ (Gulfstream G500) เรียกสั้น ๆ 
ว่าเครื ่องบินวีไอพี (VIP) ครับท่านประธาน ผมได้อภิปรายเอาไว้เมื ่อตอนการพิจารณา
งบประมาณเมื่อปี ๒๕๖๓ ไปแล้วว่าซื้อเครื่องบินแบบนี้มันเปลืองครับ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ซื้อเครื่องบินแบบนี้นั่ง ได้
แค่ ๑๗ คน ๑๙ คน มันเปลือง มันไม่คุ้ม ทีนี้พอผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่เข้ารับต าแหน่ง
ท่านก็มาเปลี ่ยนแปลงโครงการครับ จากซื ้อกัลฟ์สตรีม จี ๕๐๐ (Gulfstream G500)  
เปลี่ยนมาเป็น ซี ๒๙๕ ดับบลิว (C295 W) เป็นเครื่องบินล าเลียงนั่งได้เยอะกว่า ทีแรก 
ผมเห็นก็ดีใจครับประธาน ดีใจว่าโอ้เห็นแล้วว่ามันเปลืองนะมาเปลี่ยนโครงการ แต่ปรากฏว่า
พอไปดูในเนื้อในมีปัญหาครับ เพราะว่างบเปลี่ยนโครงการ แต่งบประมาณไม่เปลี่ยน เดิมที
เครื่องบินกัลฟ์สตรีม จี ๕๐๐ (Gulfstream G500) ๑,๓๕๐ ล้านบาท แต่เครื่องบินซี ๒๙๕ 
ดับบลิว (C295 W) กองทัพเคยซื้อแล้วครับ อยู ่ประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๒๕๐ ล้านบาท 
เท่านั ้นเอง ค าถามคือแล้ว ๑๐๐ ล้านบาทหายไปไหนล่ะครับท่านประธาน ถามแบบนี้  
เดี ๋ยว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลุกขึ ้นมาก็จะมาตอบผมครับ บอกว่าซื ้อรอบนี้  
มันไม่เหมือนรอบที ่แล้ว มันออปชัน (Option) เพิ ่ม มีอะไหล่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ นานา  
ส าหรับการซ่อมบ ารุง ผมเรียนท่านประธานว่าออปชัน (Option) เพ่ิมแบบนี้ล่ะครับ ตัวดีเลย
ครับ ตัวฟาดเงินทอนเลยท่านประธาน เฉพาะโครงการนี้ส่วนต่าง ๑๐๐ ล้านบาท เข้ากระเป๋า
ใครครับฟาดไปแล้วครับ ๑๐๐ ล้านบาท โครงการต่อมา โครงการที่ ๒ เป็นการจัดหา
รถบรรทุกขนาด ๒ ตันครึ่ง โครงการนี้ได้รับอนุมัติ เมื่อปี ๒๕๖๔ แต่ปรากฏว่าผ่านไปแค่  
 



๗๘๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๘๕/๒ 
 
๑ เดือนก็คือพอผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่เข้ารับต าแหน่ง เปลี่ยนเลยครับ เปลี่ยน
โครงการ จากเดิมท่ีจะซื้อรถบรรทุก ๒ ตันครึ่ง ซึ่งก็ใช้งบประมาณ ๒๒๑ ล้านบาท ก็จะได้รถ
ประมาณสัก ๑๖๙-๒๐๐ คัน ขึ้นอยู่กับราคาประมูลจะออกมาเท่าไร เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น
ซ่อมบ ารุงแทนครับ จากซื้อเปลี่ยนเป็นซ่อม ไปซ่อมรถเอ็ม ๓๕ (M 35) ขนาด ๒ ตันครึ่ง
เหมือนกัน แล้วก็รถยูนิม็อก (Unimog) ขนาด ๑.๒๕ ตัน แต่ต้องเรียนท่านประธานว่ารถ  
๒ รุ่นนี้อายุแก่กว่าผมอีก คือมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ตั้งแต่สงครามเวียดนามครับ
ท่านประธาน แต่ยังจะเอามาซ่อม ค าถามคือถ้าผมบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผล มันไม่ควรซ่อม 
เดี ๋ยว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะลุกขึ ้นมาบอกว่าจะเอาอย่างไรอีกล่ะ ก็นี ่เป็น 
การประหยัดงบประมาณ ถ้าไปซื ้อเต็มที ่ก็ได้ ๒๐๐ คัน แต่ถ้ามาซ่อม ๒ ตันครึ ่งนี ้ได้  
๒๕๙ คัน ๑.๒๕ ตันนี้ ได้ ๒๐๐ คัน เป็นการประหยัดงบประมาณ ฟังไม่ขึ้นครับท่านประธาน
เพราะอะไรครับ ผมจะเรียนท่านประธานว่าการซ่อมรอบนี ้ซ่อมเหลือแต่โครงนะครับ  
ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ เปลี่ยนระบบส่งก าลังใหม่ ย้ายพวงมาลัยจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวา 
ท าพวงมาลัยให้เป็นพาวเวอร์ (Power) แล้วต้องติดแอร์ (Air) ครับท่านประธาน เพราะสมัย
สงครามเวียดนามรถพวกนี้ไม่มีแอร์ (Air) ครับ ต้องไปท าห้องโดยสารใหม่และติดแอร์ (Air) 
แล้วฟังดูอย่างนี้มันจะไปคุ้มค่าอย่างไรครับท่านประธานครับ แต่ไม่เป็นอะไร ถ้าจะเถียง 
ผมผมท าสไลด์ (Slide) ถัดไปมาให้ดูครับ คือเมื ่อสักครู ่มีซ่อม ๒ รุ ่น เราเอารุ ่นเอ็ม ๓๕  
(M 35) ก่อน เอ็ม ๓๕ (M 35) มีทางเลือกอยู่ ๓ ทางครับ ๑. คือซื้อใหม่ ๒. คือจ้างเอกชนมา
ซ่อม และ ๓. ค ือส ิ ่งท ี ่กองทัพเล ือกครับ ค ือกองทัพบอกว่าจะซ ่อมเอง ๒๕๙ คัน  
ใช้งบประมาณ ๕๑๘ ล้านบาท เรามาดูถ้าซื้อใหม่ความดีของซื้อใหม่คืออะไรครับ ซื้อใหม่  
ที่แน่นอนเราจะได้รถใหม่ได้ประสิทธิภาพดี อัตราการสิ้นเปลืองน ้ามันก็จะน้อย คุณภาพท่ี 
ทบ. ที่ต้องการนี้แน่นอนสามารถตรวจสอบคุณภาพ สามารถคิวซี (QC) คุณภาพได้เต็มท่ี 
และผลสัมฤทธิ์ผมเชื่อว่าก็จะเป็นไปตามโครงการ หากไม่เป็นไปตามโครงการ ผิดสัญญา
อย่างไรผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบ หากจ้างเอกชนเอกชนซ่อมครับ เอาล่ะคุณภาพเราก็ว่ากันอยู่ท่ี
กองทัพจะก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดอย่างไรว่าจะต้องซ่อมให้ได้ดีแค่ไหน แต่ก็ต้องยอมรับว่า
คุณภาพอาจจะไม่เทียบเท่ากับรถใหม่ แต่งบประมาณถูกลงนะครับ ได้รถเพิ่มขึ้น และที่ผม  
 



๗๘๘ 
 

 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๘๕/๓ 
 
เห็นด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  
เป็นการส่งเสริมผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และที ่ส  าค ัญคือ ทบ.  
หรือกองทัพบกสามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพคิวซี (QC) ได้อย่างเต็มที่ครับ จะทดสอบ
คุณภาพอย่างไร คิวซี (QC) กันได้เลยแต่ท่ีกองทัพเลือก ซ่อมเองท่านประธาน อันนี้ตัวปัญหา
ครับ เพราะอะไรครับ ๒ ล้านบาท เดี ๋ยวสไลด์ (Slide) ถัดไปเดี ๋ยวจะบอก ๒ ล้านบาท 
มีปัญหาอย่างไร การจ้างงานไม่เกิดเพราะ ทบ. ใช้เอง ท าเอง ส่วนเรื่องอัตราการสิ้นเปลือง
น ้ามัน ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๙ 
 

 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๘๖/๑ 
 
อันนี้ก็อย่างที่เรียน อันนี้ก็เริ่มจากเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ยังไม่รู้ว่าระบบสูบก าลังจะเป็น
อย่างไร แรงเสียดทานอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง จะเปลืองน ้ามันแค่ไหนยังไม่ทราบ คุณภาพกับ
ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการนี้อันนี้ส าคัญ คือซ่อมเอง ตรวจเอง ใช้เอง นักเลงพอครับ  
ท่านประธาน คือถ้าเกิดว่าซ่อมมาแล้วและมีปัญหาถามว่าใครผิดครับ จะเป็นบริษัทที่ขาย
อะไหล่นี้บอกว่าอะไหล่เขาไม่ดี หรือศูนย์ซ่อมสร้างของกองทัพที่ซ่อมไม่ได้เรื่อง ไม่รู้ค รับ  
ถึงเวลาก็ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน โยนความผิดไปให้ผู้ขายอะไหล่ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ต้องบอกเขาว่าศูนย์ซ่อมสร้างของกองทัพบกนี้มีภารกิจที่ต้องซ่อมในแต่ละปีเยอะอยู่แล้ว  
ถ้ารับโครงการนี้เข้าไปต้องซ่อมอีก ๑๕๐ คันต่อปี ซ่อมไหวหรือครับ ประเด็นส าคัญท่ีจะซ่อม
เอง อยากซ่อมเองเหลือเกินมันเพราะอะไร เครื่องยนต์ครับท่านประธาน ผมไปดูเอกสาร
รายละเอียดของการใช้งบประมาณ เอาเฉพาะแค่เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อคัมมินส์ 
(Cummins) ร ุ ่ นบ ีหกท ีห ้ าจ ุด เก ้ า  (B6T5.9 )  กองท ัพต ั ้ งงบประมาณเอาไว ้ครับ  
๗๐๐ ,๐๐๐ บาท ผมเช ็ก (Check) ราคาไปค ัมม ินส ์  (Cummins) ประเทศไทยครับ 
ท่านประธาน เครื ่องยนต์ตัวนี ้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หวานหมูไหมครับ คันละ ๔๐๐,๐๐๐  
รวมไปแล้วซ่อมทั้งหมดนี้ ๒๕๙ คัน ก็เนื้อ ๆ ร้อยล้านครับท่านประธาน แต่ยังมีอีกเรื่องท่ี  
ผมคิดว่าเรื่องนี้ให้อภัยไม่ได้ คือตอนที่กองทัพนี้จะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากซื้อมาเป็น
ซ่อมนี่มีการระบุเหตุผล เหตุผลหนึ่งเขาบอกว่าช่วงโควิด (COVID) จัดซื้อไม่ได้ อันนี้ก็ฟัง 
ไม่ค่อยขึ้น แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นส าคัญ ประเด็นส าคัญเขาไปพูดอย่างนี้ครับ คือเขาไปบอกว่า  
รถรุ ่นเคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250) ซึ ่งผมยังไม่ได้กล่าวมาเลยว่ารุ ่นเคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250)  
เป็นอะไร แต่เอกสารเขาบอกว่ารถรุ ่นเคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250) ที ่ผลิตในเกาหล ีใต้  
โดยเจียร์มอเตอร์ก  าลังที ่จะหยุดการผลิต จะยกเลิกการผลิต เร ียกว่าด ิสคอน ทินิว 
(Discontinue) ปลดระวางในปี ๒๕๖๗ ก็เลยไม่ซ ื ้อ ผมก็เลยงงว่ารถรุ ่นเคเอ็ม ๒๕๐  
(KM 250) มันมาอยู่ในเรื่องอะไรของเรื่องนี้ หรือจะเป็นรถรุ่นใหม่ที่จะซื้อ ผมเลยไปขอพบ
ทางผู้ช่วยทูตทหารของเกาหลีใต้ พันเอก ชิน ยง ยอน ไปถามข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นครับ 
ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปเลยครับ เรียบเรียงเรื่องได้แบบนี้ครับท่านประธาน วันที่ ๑๔-๑๘  
 



๗๙๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๘๖/๒ 
 
ตุลาคม ๒๕๖๒ รองเสนาธิการ ทบ. กองทัพบกนี้ไปที่ประเทศเกาหลีใต้ ไปดูงานโชว์อาวุธ  
โซลเอเด็กซ์ (Seoul ADEX) ระหว่างที่อยู่ที ่นั ่นวันที่ ๑๕ ตุลาคมก็ไปเข้าพบผู้บัญชาการ 
ทหารบกของเกาหลีใต้ ๑ ในข้อหารือคือเรื ่องรถรุ ่นเคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250) พอกลับมา 
เขาก็ท ารายงานครับ ท ารายงานส่งผู้บัญชาการ อดีตผู้บัญชาการทหารบกบอกว่ารถรุ่น  
เคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250) ของเกาหลีนี้ดี รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากเจนเนอรัลมอเตอร์
ของสหรัฐอเมริกา สามารถผลิตรถได้ถอดแบบมาจากเอ็ม ๓๕ (M 35) ก็คือรุ่นที่จะซ่อมนี้ 
เอ็ม ๒๕ (M 35) และมีสมรรถนะที่ดีกว่าอะไรกว่าเป็นที่น่าสนใจ พอเลยมาวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ทบ. ก็เลยส่งจดหมายไปที่สถานทูตเพื่อไปขอราคา แล้วก็พูดคุยถึงแนวทางที่จะท า
การซื้อขายแบบจีทูจี (G to G) วันที่ ๑๓ สิงหาคมเกาหลีใต้เขาเสนอราคามาว่าราคาเท่าไร 
พร้อมกับชี้แจงว่าเคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250) นี้มันดีอย่างไรเมื่อเทียบกับเอ็ม ๓๕ (M 35) วันท่ี 
๑ ตุลาคม พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ ประกาศใช้ แต่พอถัดมาแค่ ๓๐ กว่าวันเท่านั้นเอง 
ก็มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการจะเปลี่ยนจากการซื้อไปเป็นการซ่อม แต่ตอนนั้นหนังสือ
บอกว่าจะจ้างเอกชนซ่อมก่อน แต่พอมาวันที่ ๑๖ ธันวาคมทางทูตทหารเกาหลีใต้ก็ท า
จดหมายไปถึงกระทรวงการกลาโหมไปชี้แจงว่ารถรุ่นเคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250) นั้นดีอย่างไร 
จะคุ้มค่ากว่าการซ่อมอย่างไร ซึ่งกระทรวงกลาโหมไทยไม่ได้ตอบจดหมาย วันที่ ๑ เมษายน
ทูตทหารท่านเดิมท าจดหมายถึงผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เนื้อหาข้อความเดียวกันกับ  
ที่ส่งให้กระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้รับการตอบอะไร จนกระทั่งวันที่ ๘ มิถุนายนนี้มีหนังสือ 
ขอเปล่ียนแปลงอีกฉบับหนึ่งของ ทบ. ท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อเปลี่ยนมาเป็นซ่อมเอง
ครับ อ้างเรื่องโควิด (COVID) ที่ผมบอกไปแล้ว และที่ส าคัญก็คือไปอ้างว่าเกาหลีใต้เขาจะ
ปลดระวางเคเอ็ม ๒๕๐ (KM 250) ในปี ๒๕๖๗ ผมก็เลยต้องถามท่านพันเอก ชินว่ามันจริง
หรือไม่จริง พันเอก ชิน งงครับ ตกใจครับ ไม่มีอยู่ในแผนครับ ------------------------------------ 
 
               - ๓๘๗/๑ 
 
 
 



๗๙๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๘๗/๑ 
 
เกาหลีใต้ไม่เคยท่ีจะปลดระวางเคเอ็ม ๒๕๐(KM 250) จะคงมีการผลิตและที่ผ่านมาก็ส่งออก
ไปแล้วหลายประเทศ ท่านประธานครับ ตกลงแล้วนี่คืออะไรครับกองทัพบกตีหน้าเศร้าเล่า
ความเท็จหรือครับ มาขอเปลี่ยนแปลงโครงการด้วยเหตุผลที่บอกว่า เคเอ็ม ๒๕๐(KM 250) 
เขาจะเลิกผลิต ผมคิดว่า พลเอก ประยุทธ์ ต้องชี ้แจงครับ เพราะงานนี้อย่างที่ผมเรียน  
เมื่อสักครู่ ฟาดเงินไป ๑๐๐ ล้านบาท ทีกับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) นี้กลัวเหลือเกินกับ 
การจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่แบบนี้กองทัพบกเอาเสียเอง ผมคิดว่า
การไปโกหกแบบนี้มันมีผลต่อความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างมากครับท่านประธาน  
  ในส่วนของการซ่อมยังมีอีกรุ่น เมื่อสักครู่กล่าวไปแล้วมีซ่อมเอ็ม ๓๕ (M 35) 
ทีนี้จะมาซ่อมอีกคันหนึ่ง คือรถรุ่นยูนิม็อก (Unimog) อันนี้หนักครับท่านประธาน รถรุ่น 
ยูนิม็อก (Unimog) นี้ ขนาด ๑.๒๕ ตัน กองทัพบกเคยซื้อรถจากทาทา (TATA) ประเทศ
อินเดีย ขนาดเท่ากันนี่ล่ะครับ ๑.๒๕ ตัน แล้วก็ปรากฏในหน้าข่าวว่าจะเอารถรุ่นนี้มาแทน 
รถยูนิม็อก (Unimog) เพราะยูนิม็อก (Unimog) มันเก่าแล้ว มัน ๔๐-๕๐ ปีแล้ว ซื้อใหม่ 
จากทาทามอเตอร์อินเดีย ๒.๒ ล้านบาท แต่รอบนี้จะมาซ่อมยูนิม็อก (Unimog) ๒ ล้านบาท
ครับท่านประธาน มันเป็นไปได้อย่างไร ได้รถใหม่ ๆ จ่ายเพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้คันใหม่
แต่ไม่เอา จะไปซ่อมรถ ๔๐-๕๐ ปี จ่าย ๒ ล้านบาท มันมีเหตุผลเดียวครับท่านประธาน 
ถ้าเลือกแบบนี้มันต้องมีใครได้ประโยชน์อย่างแน่นอน ผมก็เลยไปดูทีโออาร์ (TOR) ครับ 
ท่านประธาน ทีโออาร์ (TOR) ของการซ่อมยูน ิม ็อก (Unimog) ก็เลยถึงบางอ้อครับ  
คือในทีโออาร์ (TOR) มันชัดว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๑๖ บอกว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องได้รับเชิญจากศูนย์ซ่อมสร้างของกองทัพบก นั่นแปลว่าถ้าเจอรายเดียวก็รายนั้น 
ได้เลยนะครับ ข้อ ๓.๒ (๒) บอกว่าผู้ยื ่นต้องได้รับการแต่งตั้งให้สามารถจ าหน่ายชิ้นส่วน 
ซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรถตระกูลเมอร์เซเดส -เบนซ์ (Mercedes-benz) ให้กับ 
ทางราชการได้ อ ันนี ้ล ็อกสเปก (Lock Spec) แล้วก็เป็นการก าหนดทีโออาร์ (TOR)  
ท่ีน่าเกลียดมากครับท่านประธาน คือเราก าลังจะหาคนมาซ่อมรถ แต่ไปก าหนดในทีโออาร์ว่า 
ต้องได้รับการแต่งตั้งให้จ าหน่ายชิ้นส่วน ไม่ได้บอกว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนซ่อมรถ  
ให้เป็นคนขายอะไหล่ จะเอาคนขายอะไหล่มาซ่อมรถครับท่านประธาน เศร้าไหมครับ  
 



๗๙๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๘๗/๒ 
 
การก ากับดูแลของ พลเอก ประยุทธ์ ๒.๒ ล้านบาท ได้รถใหม่ทั ้งคันไม่เอา จะเอา  
๒ ล้านบาท ไปซ่อมรถ ๔๐-๕๐ ปี ไทยแลนด์โอนลี่ (Thailand Only) นี่ครับท่านประธาน 
ทีนี้ถามว่าพอผมไปคุยกับทางผู้ช่วยทูตเกาหลี ประเด็นนี้ผมก็ถามแกเหมือนกัน ผมก็หารือ
เหมือนกัน หารือไปแกก็ไม่ให้ค าตอบ แกก็ไม่ให้ความเห็น เพราะแกก็ถือว่าเป็นนักการทูต  
ซึ่งผมนี่อายจนหน้าชาเลยครับท่านประธาน เราจะซื้อรถใหม่จ่ายอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
เราไม่เอาดังนั้นครับท่านประธาน ผมเรียนครับว่าการโอนเปลี่ยนแปลงในส่วนของยูนิม็อก 
(Unimog) มันไม่รู ้จะผิดอย่างไรครับท่านประธาน คือผิดทั้งระเบียบกองทัพบกที่ว่าด้วย  
การซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์เขาระบุไว้ว่าจะซ่อม ค่าซ่อมเกิน ๖๕ เปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อใหม่ 
ไม่ซ่อม แล้วมาอย่างไร ผิดทั้งนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่ ผู ้บัญชาการ
ทหารบกท่านใหม่ท่านวางนโยบายไว้ เอกสารลับปกแดง หน้า ๑๒ ข้อ ๒.๓.๑๐ นี้ ผมขอ
อนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟัง เขาบอกว่าด าเนินการพิจารณาปลดประจ าการหรือจ าหนา่ย
ยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีการใช้งบประมาณซ่อมบ ารุงและด ารงสภาพสูง รวมถึงรถยนต์ 
สายขนส่งทุกประเภทท่ีเก่าล้าสมัยหมดอายุไม่มีความคุ้มค่า ผมไม่คิดว่าผู้บัญชาการทหารบก
ท่านใหม่ท่านจะเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยตีนหรือครับ อันนี้มันเป็นฝีมือของคนท่ีอยู่เหนือกว่า
มันเป็นฝีม ือของใครบางคนที ่ด ูแลเหนือขึ ้นไปอย่ าง พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา  
เพียงคนเดียวเท่านั ้น เรื ่องนี ้ต้องชี ้แจงนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปนะครับ ของโครงการ
รถบรรทุก อันนี้ชัดเจนครับ คือ ๑. ได้งบไปซื้อรถใหม่ไม่ซื้อ แต่ไปโกหกว่าเกาหลีเขาจะ 
ปลดระว่าง ๒. เปลี ่ยนมาซ่อมเองเอ็ม ๓๕ (M 35) แต่ก็ซื ้อเครื ่องยนต์แพงไปเท่าตัว  
๓. รถยนต์ยูนิม็อก (Unimog) ขนาด ๑.๒๕ ตัน --------------------------------------------------- 
 
               - ๓๘๘/๑ 
 
 
 
 
 



๗๙๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๘๘/๑ 
 
ซื้อทดแทนจากทาทามอเตอร์แค่ ๒.๒ ล้านบาท ไม่เอา จะเสีย ๒ ล้านบาทไปซ่อม จ้างซ่อม 
ก็มาล็อกสเปก (Lock Spec) ผิดทั้ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ผิดทั้งระเบียบกองทัพบก 
แล้วก ็โกหกจนท าให ้ชาติเส ื ่อมเส ียชื ่อเส ียงคร ับท่านประธาน โครงการถัดไปครับ  
ของกองทัพอากาศ โครงการนี้เป็นการจัดหาเครื่องบินฝึกขับไล่ต้นแบบ รุ่นที  ๕๐ ทีเอช  
(T-50TH) ก็ซื้อจากประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมด ๑๔ ล าครับท่านประธาน ต้องเรียนว่าแรกเริ่ม
เดิมทีเราก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าเราจะซื้อจากเกาหลีใต้ มันเป็นการที่จะต้องคัดเลือกจาก
ผู้ผลิต ๓ บริษัทจาก ๓ ประเทศว่าจะเอาเครื่องบินรุ่นไหน แล้วด้วยคุณสมบัติ ด้วยความ
ต้องการ ด้วยราคาต่าง ๆ ก็ท าให้กองทัพอากาศในยุคนั้นตัดสินใจที่จะซื้อที ๕๐ (T-50)  
จากประเทศเกาหลี แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ลงสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเรื่อยมาจะไปจบท่ี 
ปี ๒๕๖๗ ตอนที่ซื้อระยะที่ ๑ นี้ ๔ ล า ระยะที่ ๒  ๘ ล า และต้องเรียนท่านประธานว่าคนท่ี
ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นเกิดขึ้นในยุคของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะมันมีประเด็นครับท่านประธาน 
คือจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ซื้อในแต่ละครั้ง ผมก็เลยไม่เอาเงินบาทมาคิด 
ท่านประธาน ผมไปเอาราคาในสัญญาซึ ่งเป็นเงินสกุลยูเอสดอลลาร์มาใช้จะได้ไม่เกิด  
ความผันผวนทางอัตราแลกเปลี ่ยน ระยะที ่ ๑ ลงนามในปี ๒๕๕๘ ซื ้อ ๔ ล า ล าละ  
๒๕.๘ ล้านบาท ระยะที ่ ๒ ลงนามในสัญญาปี ๒๕๖๐ ซื ้ออีก ๘ ล า ๒๙.๕ ล้านบาท  
แพงขึ้นมา ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ระยะที่ ๓ เป็นการซื้ออะไหล่ ผมไม่ได้ใส่ไว้ในนี้ ส่วนระยะที่ ๔ 
เพิ ่งลงนามเมื ่อวันจันทร์ที ่ผ่านมา วันที ่ ๓๐ สิงหาคมที ่ผ่านมานี ้เอง บินไปลงนามกัน 
ท่ีประเทศเกาหลีรอบนี้ซื้อ ๒ ล า ราคา ๓๑.๘ ล้านเหรียญสหรัฐ ท้ังหมดครบ ๑๔ ล า แต่เกิด
อะไรขึ้นครับท่านประธาน ผมต้องย ้านะครับว่า ๑๔ ล านี้ทุกอย่างเหมือนกันหมด ออปชัน 
(Option) เหมือนกันหมดตามสัญญา ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ถามว่า  
๖ ปีผ่านไปท าไมซื้อแพงขึ้น ๒๓ เปอร์เซ็นต์ ๒๓ เปอร์เซ็นต์ ถ้าคิดเป็นเม็ดเงินเน็ต ๆ (Net) 
แพงขึ้นไป ๑,๓๐๐ กว่าล้านบาท ต้องเรียนท่านประธานครับว่าตอนซื้อระยะท่ี ๒ ผมย ้าว่าลง
นามในยุคของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เดิมซื้อ ๔ ล า เปลี่ยนมาซื้อ ๘ ล า ซื้อจ านวน
เยอะขึ้น แต่กลับจ่ายแพงขึ้นถึง ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่างานนี้อยากจะเรียนกับท่านประธาน 
 



๗๙๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๘๘/๒ 
 
ผ่านไปยัง พลเอก ประวิตรต้องลุกขึ้นมาตอบหน่อยแล้วครับ ต้องชี้แจงหน่อยแล้วว่ามันเกิด  
อะไรขึ้น ท าไมถึงซื้อของเหมือนกัน ผ่านมาแค่ ๒ ปีแพงขึ้น ๑๔ เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงินเกือบ 
พันล้าน พันล้านนี ้มันเข้ากระเป๋าใครท่านประธาน อย่ามาตอบผมนะว่ าการซื ้อครั ้งนี้
กองทัพอากาศเซ็นสัญญาโดยตรงกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ไม่มีนายหน้า ไม่มีอะไร มันมีครับ
ท่านประธาน มันมีนายหน้า บริษัทขึ้นต้นด้วยตัวที (T) อย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยครับเดี๋ยวเขาฟ้อง  
มีนายหน้าอยู่ ดูแลเรื่องผลประโยชน์ ผมเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับ 
คือการจัดซื้อในระยะแรกถ้าจะบอกว่า พลเอก ประวิตร ไม่ได้มีส่วนรู้เห็น ราคานี้มันขึ้นไป
ตามกลไกตลาด ผมก็ต้องเรียนว่ามันเป็นความฉลาดน้อยในการบริหารจัดการมากครับ 
ท่านประธาน เรารู ้อยู ่แล้วว่าเราจะซื ้อเครื ่องบิน ๑๔ ล า จริงอยู ่งบประมาณไม่ได้ไป 
ในคราวเดียว แต่เราสามารถที ่จะเจรจากับประเทศคู ่ค ้าได้ว่าเดี ๋ยวจะซื ้ออีก ๑๐ ล า 
ในปีต่อ ๆ ไป ท าเอ็มโอยู (MOU) ข้อตกลงร่วมกันว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไร แต่ว่าไม่ได้
เจรจาหรือครับ ผมไม่คิดว่าการเจรจาแบบนี้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นหรอกครับ แต่มีความตั้งใจท่ี
จะไม่ให้เกิดขึ้น มีความตั้งใจที่จะรับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคา พันกว่าล้านนะครับ  
ท่านประธาน ท่านประธานครับ อย่างนั้นโดยสรุปผมต้องเรียนอย่างนี้ว่านอกจากราคาของ
ตัวเคร่ืองท่ีสูงขึ้นแล้ว ยังไม่หมดครับ ยังมีเรื่องของอะไหล่ เคร่ืองยนต์แพงขึ้น ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
อีดีทียู (EDTU) แพงขึ้น ๓๔ เปอร์เซ็นต์ คือมันเยอะมันหลายหน้าครับท่านประธาน คือผมจะ
เรียนว่าอะไหล่ทุกอย่างที่ซื้อนี้ตั้งแต่ปีแรก ปีปัจจุบันทุกอย่างแพงขึ้น ๓๔ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็  
๓๔ เปอร์เซ็นต์ อันนี ้ก ็ ๓๔ เปอร์เซ็นต์ อันนี ้ก ็ ๓๔ เปอร์เซ็นต์ คือทุกอย่างแพงขึ้น  
๓๔ เปอร์เซ ็นต์หมดครับท่านประธาน ทั ้งหมด ๑๙ รายการ ๑๘ รายการ แพงขึ้น  
๓๔ เปอร์เซ็นต์ มีรายการเดียวแพงขึ้น ๓๑ เปอร์เซ็นต์ ไปหน้าสุดท้ายเลยครับ อันนี้หน้า
สุดท้ายครับ สรุปแล้ว ๖ ปี ทุกอย่างแพงขึ้น ๓๔ เปอร์เซ็นต์ -------------------------------------- 
 
               - ๓๘๙/๑ 
 
 
 



๗๙๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๘๙/๑ 
 
อันนี้ใคร ๆ ดูก็รู้ครับว่ามันไม่ได้แพงขึ้นด้วยกลไกตลาด ถ้าแพงขึ้นด้วยกลไกตลาดเป็นไป
ไม่ได้ครับ อันนี ้มันแพงขึ ้นด้วย เขาเรียกว่าเงินทอน มันค านวณมาแล้วว่าใครต้องได้  
กี่เปอร์เซ็นต์ มันเป็นการแพงขึ้นด้วยวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ครับท่านประธานว่า
จะต้องขึ้นเท่าไร อันนี้ชัดมากครับ ซึ่งผมอยากจะให้ พลเอก ประวิตรขึ้นมาตอบค าถามผม
จริง ๆ ครับว่าสรุปแล้วใครได้ผลประโยชน์ครับ ท่านจะรับผิดชอบอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้  
๑๘ อะไหล่ จาก ๑๙ รายการ ขึ ้น ๓๔ เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่าเป็นการเพิ ่มขึ ้นแบบเชิง
คณิตศาสตร์แบบนี้ ท้ังพลเอก ประยุทธ์ และพลเอก ประวิตรน่าจะคุ้นเคยนะครับ ท่านน่าจะ
เรียนเลขเก่ง แล้วก็คุ้นเคยกับการคิดเปอร์เซ็นต์แบบนี้เพราะว่าเป็น ผบ.ทบ. กันมาแล้วท้ังสิ้น
นะครับ  
  ผมกล่าวสรุปแบบนี ้ครับว ่าว ันนี ้ก ็เป็นวันที ่  ๓ ของเวทีการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ ตลอด ๒ วันที่ผ่านมา ผมก็ได้ฟังทั้งค าอภิปรายของเพื่อนสมาชิกได้ฟังค าชี้แจง
ของ พลเอก ประยุทธ์ ผมก็ต้องเรียนว่าหลาย ๆ ค าชี้แจงของท่านมันย้อนแย้งครับ วันก่อน
ท่านตอบท่านเสรีพิศุทธ์ เรื่องทิ้งรถถังลงทะเล บอกว่ามันใช้มาแล้ว ๔๐-๕๐ ปี มันเก่าแล้ว 
แต่นี่รถ ๔๐-๕๐ ปีท่านยังซ่อมอยู่เลยครับ และซ่อมแพงด้วย ผมเรียนครับว่าประเทศชาติ 
ประชาชนนั้นบอบช ้ากันมาเยอะแล้ว จากการบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แม้กระทั่งกระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่ นคงที่น่าจะ
เป็นเรื่องถนัดของ พลเอก ประยุทธ์ ก็ได้รับความเสียหาย ล้มเหลว ด้วยการบริหารที่ไร้
ความสามารถ ไร้ประสิทธิภาพ ไม่กล้าแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง ไม่กล้าปฏิรูปกองทัพ  
ไม่กล้าปฏิรูปต ารวจ แถมยังเป็นหัวหอกในการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นผู้น าที่ไม่มีคุณธรรม  
ไร้จริยธรรม พยายามแทรกซึมกองทัพครับ ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน ้ายันปลายน ้า ตั้งแต่โรงเรียน
เตรียมทหารเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้นายทหาร นายต ารวจที่เติบโตมาอยู่ในกระเป๋าของท่าน 
ด้วยการคัดเลือกเอากลุ่มคนที่พร้อมจะสยบยอมต่อระบอบปรสิตที่ท่านสร้างขึ้นเพื่อหวังจะ
หล่อหลอมควบคุมกองทัพให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สะสมอ านาจ สะสมพวกพ้อง ผ่านการทุจริต
คอร์รัปชัน ค ้าจุน เกื้อหนุนแจกจ่ายผลประโยชน์ ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าต่อให้
กระทรวงกลาโหมจะได้งบประมาณมากขึ้นกว่านี้เท่าไร แต่เราก็จะไม่ได้กองทัพที่เข้มแข็ง  
 



๗๙๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๘๙/๒ 
 
เราจะไม่ได้กองทัพที่ทันสมัย มีศักยภาพ เราจะไม่ได้กองทัพท่ียืนอยู่เคียงข้างประชาชน  
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ตราบใดที่เรายังปล่อยให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เรายังปล่อยให้คน ๆ นี้อยู่ในอ านาจ หยุดประยุทธ์เพื่ออนาคตใหม่ของพี่น้องประชาชนครับ
ท่านประธาน ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินการมาถึงตอนนี ้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านวิสาร 
ขออนุญาตต่ออีกสัก ๕ นาทีนะครับ ท่านวิสาร เชิญเลยครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์  (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ 
ผม ว ิสาร เตชะธ ีราว ัฒน ์ พรรคเพ ื ่อไทย จากจ ังหว ัดเช ียงราย ต ้องขอบพระคุณ 
ท่านประธาน แล้วก็ท่านคุณครูมานิตย์ สังข์พุ่ม นะครับที่ได้กรุณา ผมเรียนท่านประธาน
อย่างนี้ครับ ตอนภาคเช้าที่ผมได้อภิปรายไป คลิป (Clip) ที่หายมันอาจจะเป็นการสื่อสาร
ความเข้าใจผิดนะครับ ผมมีชาร์ต (Chart) แค่ประมาณ ๖-๗ อันแค่นั ้นเอง ขออนุญาต 
ท่านประธานนะครับ ขึ้นคลิป (Clip) อันนี้เลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์  (เชียงราย)  :  การอภิปรายไม่ไว้วางใจหมายถึงว่า
การประหารชีวิตทางการเมือง และจะต้องให้โอกาสท่านนายกรัฐมนตรีคือ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้มีการชี ้แจงให้ชัดเจนนะครับ เรื ่องที ่ผมจะขอชี ้แจงอันนี ้ครับ ผมเรียน  
ท่านประธานว่าคราวที่แล้วที่ผมอภิปรายไบโอเมตริกซ์ (Biomatrics) คลิป (Clip) อย่างนี้ 
ผมก็หายครับ แต่วันนี้เมื่อสักครู่ได้ไปคุยกับน้องเจ้าหน้าท่ีแล้วก็โอเคครับตามนี้ ท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตชี้แจงไปเร็ว ๆ นะครับ โครงการอันนี้เป็นเงินที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
จะต้องใช้เงินของคณะกรรมการ กสทช. อย่างที่ผมเรียนไว้แล้ว ใช้เงิน ๗,๐๙๕ ล้านบาท  
มีการอนุมัติโครงการ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ปี ๒๕๖๑ หลังจากนั้นเดือนกุมภาพันธ์ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก็ได้จ้างบริษัทเกี่ยวกับที่ปรึกษา ผมจะกล่าวหาบริษัทที่ปรึกษาตัวนี้นะครับ  
 
 



๗๙๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๓๘๙/๓ 
 
ก็คือมาสเตอร์ เมกเกอร์ เป็นบริษัทห้องแถว และเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยมาก  
นะครับ และมีอาชีพหลักก็คือขายปลีกคอมพิวเตอร์ ๑๔๓ ล้านบาท ๖ เดือน เดือนละ 
๒๐ ล้านบาท ตอนนี้ผมไม่รู้จ่ายกันไปถึงไหน ผมขออนุญาตเอาคลิปเดิมมาอีกทีนะครับ ------ 
 
                      - ๓๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๙๐/๑ 
 
อันที่ ๒ เดือนสิงหาคม มีการประกวดราคาโดยวิธีอีบิดดิง (e-Bidding) ครั้งที่ ๑ แต่ล้มครับ 
ท่านประธานครับ เดือนเดียวกันต่อมา คือเดือนกันยายน วันที่ ๒๐ เหมือนกันมีการประมูล 
ใช้วิธีคัดเลือก คัดเลือกครับ คัดเลือกแล้วก็ออกหนังสือเชิญบริษัทที่ตัวเองต้องการเข้ามา  
แต่ก็ล้มอีกครับ หลังจากนั้นเดือนกรกฎาคมอีบิดดิง (e-Bidding) ครั้งที่ ๓ ก็อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ สิ ่งที ่ผมจะเรียนท่านประธานตอนนี้ นั ่นหมายถึงอย่างไรครับท่านประธาน 
ข้อสังเกตที่จะต้องเรียนไว้ก็คือว่า ท าไมมันจะต้องก าหนดคุณสมบัติของผู ้มีผลงานต ่า  
และที่แย่กว่านั ้นก็คือท าไมคุณกลับกลอกกลับไปกลับมายื่นระยะเวลาสั้นมากนะครับ 
หมายถึงว่าทั้งรอบแรกรอบ ๒ แล้วก็ให้มีการคัดเลือก ผมขออนุญาตกล่าวหาอย่างนี้ครับ 
ท่านประธาน พฤติกรรมที่ พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะที่ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ
และเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศส่อเจตนาทุจริตในการประมูลครั้งแรกนะครับ ปรากฏว่า
อีบิดดิง (e-Bidding) ต้องการที่จะยกเลิก เพราะบริษัทที่เป็นของ พลเอก ประวิตรสนับสนุน
อยู่กับบริษัทของตัวคนละพวกกัน ไม่ลงตัว ยกเลิกครับ ครั ้งที ่ ๒ อีบิดดิง (e-Bidding) 
กลับมาใช้วิธีคัดเลือก การคัดเลือกนี้ครับยกเลิกวิธีคัดเลือกอีกครับ เพราะมีพิรุธ เพราะว่า
บริษัทที่คัดเลือกใช้เงิน ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ครับ ปรากฏว่าได้บริษัทเข้ามาเพียงบริษัท
เดียว ซึ ่งไม่ใช่เป็นบริษัทที่ตัวเองต้องการ ผมขออนุญาตใช้ชื ่อย่อนะครับท่านประธาน  
บริษัท ฟ ฟัน ครับ หลังจากนั้นอีบิดดิง (e-Bidding) แล้วยังไม่สมใจครับ เดือนกรกฎาคมปีนี้
มีการจะจัดการล้มคัดเลือก คัดเลือกได้บริษัทเดียวไม่เอา ล้มคัดเลือกมามีการประกวดบริษัท
ใหม่เดือนกรกฎาคม ผมขออนุญาตเรียนว่ามีการแจ้งชัดเจนว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ผิดปกติ
ก็คือว่าการใช้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คุณจะไม่สามารถที่จะใช้การคัดเลือกได้ เพราะว่า
โครงการทั้ง ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท และมีความเร่งด่วนแค่ไหน จ าเป็นแค่ไหน มีการเจาะจง
แค่ไหนนะครับ ก็ไม่ได้อยู่ในเง่ือนไข แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังกล้าดีที่จะใช้วิธีการ
นี้ แต่เมื ่อไม่ได้ก็ยกเลิกอีกครับ แล้วก็กลับมาใช้อีบิดดิง (e-Bidding) อีก แล้วมีการถูก
ร้องเรียนว่ามีการใช้ทีโออาร์ (TOR) แก้ไขทีโออาร์ (TOR) ท่านประธานครับ ผมกล่าวหาตัวนี้
ชัด ๆ ก็คือว่า บริษัทที่มาจัดสรรเหล่านี้มันไม่ลงตัวกันครับ ไม่ว่าจะอีบิดดิง (e-Bidding) 
คัดเลือก ก็ผิดกฎหมายทั้งนั ้นล่ะครับ มีการกล่าวหาว่ามีการแก้สัญญาทีโออาร์ (TOR) 
 



๗๙๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๙๐/๒ 
 
ก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นครับ ท่านประธานครับ ข้อกล่าวหาผมจบครับ แต่สิ่งที่ผมจะขออนุญาต 
ท่านประธานว่าท่านประธาน พี ่น ้องประชาชนฟังดี ๆ นะครับ คนที ่อยู ่ในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวันนี้สง่างามหรือครับ ท่านประธานชวน หลีกภัย ครับ  
ขอเป็นเสาหลักให้พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยครับ ผมขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกครับ 
ณ ขณะนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ่ายเงินให้ ส.ส. ๕ ล้านบาท อยู่ที ่ชั ้น ๓ ครับ  
ผมรับผิดชอบ ตอนนี้ท่านประธานชวนครับ ขอเถอะครับ การท าอย่างนี้อุกอาจมาก ทุจริต 
ต้องการอยู่ในต าแหน่งถึงขนาดนี้หรือครับ ส.ส. ไปรับเงินที่ห้องนายกรัฐมนตรี ๕ ล้านบาท 
ตอนนี้ครับ เป็นไปได้อย่างไรครับประเทศไทย จะอยู่กับความตายของพี่น้องประชาชนแบบนี้
หรือครับ ล่มเถอะครับ หน้าไม่อาย ถึงเวลาแล้วผมคิดว่าวิญญาณทั้งหลายจะต้องสาปแช่ง
ต่อไปครับ ท าอย่างนี ้ได้อย่างไรครับ ในสภาจ่ายเงินคนละ ๕ ล้านบาท ตอนนี้อยู่ชั ้น ๓  
ห้องนายกรัฐมนตรีครับ 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  มันไม่ได้อยู่ในญัตติเลยนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) :  เห็นด้วย ไม่ได้อยู่ในญัตติ
แต่ว่าเมือ่พูดไปแล้วก็ไม่ต้องถอนนะครับ แต่ว่าจะได้ให้นายกรัฐมนตรีท่านได้มีโอกาสชี้แจง  
  นายน ิ โ รธ  ส ุ นทร เลขา  (นครสวรรค ์ )   :   ก ็ ให ้ หย ุ ด ได ้ นะครั บ  
เพราะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาชี้แจงเรื่องญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องแบบนี้ครับ 

นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) :  ก็เรียนไว้เลย เห็นด้วย 
ข้อประท้วงว่าไม่ได้อยู่ในญัตติครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพูดไปแล้วก็ไม่ต้องถอนอะไร  
แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้ชี้แจงต่อไปครับ  

นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  อย่างนี้ไม่ทราบว่าพูดเท็จหรือเปล่า  
นะครับ ในสภานี้นะครับ 

นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) :  ไม่เป็นอะไรครับ 
 
               - ๓๙๑/๑ 
 



๘๐๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๙๑/๑ 
 

นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  แล้วญัตติที ่เขียนมาก็เป็นตรรกะ 
ที่วิบัติจริง ๆ นะครับ แล้วมันจะท าให้วัฒนธรรมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการเขียน
ญัตตินี้เกิดความวิบัติในสภานะครับ เป็นวัฒนธรรมท่ีไม่ดีเลยนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ส าหรับญัตตินั้นก็อนุญาต
ให้บรรจุไว้แล้วนะครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ใช่ครับ ผมเข้าใจ แต่ว่าต่อไป 
การเขียนญัตติแบบนี้เป็นตรรกะที่วิบัติจริง ๆ ครับ แล้วท่านประธานวิป (Whip) ฝ่ายค้าน
อาวุโสมาอ่านญัตติที่ใครเขียนให้ก็ไม่ทราบเป็นภาษาที่ฟังไม่ได้เลยครับ เป็นการหมิ่นในตัว  
อยู่แล้วภาษานั้นนะครับ ผมว่ามันต้องพิจารณานะครับท่านประธาน แล้วท่านก็อยู่ในสภา  
ซึ่งเป็นท่ีพึ่งของสภาแห่งนี ้ เป็นหลักของสภา การพิจารณาญัตติผมว่าเราต้องสังฆกรรม 
ไม่เช่นนั้นสภาจะเส่ือมตลอด เป็นท่ีเบ่ือหน่าย  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านนิโรธครับ  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านไม่ทราบว่าไปมีความทรงจ า  
อันเลวร้ายมาจากไหน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านนิโรธครับ ให้โอกาส
ได้แสดงความเห็นพอสมควรครับ  
    นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ได้ครับ ขอบพระคุณท่านประธาน 
ท่ีรับฟังนะครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไหน ๆ พูดแล้วผมก็เรียน
เลยนะครับ ท่านนิโรธครับ ก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่ทุกคนก็มีความรู้สึกคล้าย ๆ กันว่าข้อความ
ในญัตติรุนแรง ผมถึงเรียนว่าเวลาเราใช้ค าว่า หน้าด้าน อย่าใช้เลย เพราะว่าข้อความในญัตติ
ก็แรงกว่านั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่อยู่ในญัตติ แต่เมื่อญัตติได้ผ่านไปแล้ว
ก็อนุญาตให้พูดและอ่านญัตติได้ อันนี้ก็เรียน ส่วนประเด็นท่ีท่านวิสารพูดเมื่อสักครู่นี้ขอเรียน
ว่าไม่อยู่ในประเด็นนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาก็จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง
เร่ืองนี้นะครับ เชิญต่อครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  มันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับ 



๘๐๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๙๑/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ เชิญต่อครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  จะให้ผมพูดต่อไหมครับท่าน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ครับ  พอแล้วครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ให้ผมนั่งแล้ว กราบขอบพระคุณ 
ท่านครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านวีระกรเชิญครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม วีระกร ค าประกอบ พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ครับ เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิก
ได้กล่าวถึงว่ามี ส.ส. ขึ ้นไปรับเงินจากท่านนายกรัฐมนตรี ๕ ล้านบาท เรื ่องนี ้ถ้าพี ่น้อง
ประชาชนฟังทางบ้านมันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมากเลยนะครับท่านประธานครับ ผมเพิ่งจะลง
มาจากห้องท่านนายกรัฐมนตรีนี่ล่ะครับ ท่านประธานครับ ท่านประธานก็คงทราบดีว่าตั้งแต่
พ่อผมจนมาถึงผมไม่เคยมีประวัติเสื ่อมเสียเรื ่องพวกนี้หรอกครับ แล้วก็ไม่มีความตั้งใจ  
มันเรื่องอะไรที่จะยกมือหรือไม่ยกมือ ท าไมจะต้องไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาแจกเงินแจก
ทองอะไรกัน ท่านประธานที่เคารพครับ เรื ่องข้อเท็จจริงก็คือพวกเราอยากจะขึ้นไปให้
ก าลังใจท่านนายกรัฐมนตรี จึงได้แจ้งขึ้นไปว่าเรามีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอไปแสดงความคิดเห็น
แล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็นและให้ก าลังใจท่านนายกรัฐมนตรีครับ โดยเฉพาะผม  
ท่านประธานครับ ผมเรียนกับท่านตรง ๆ เลยเมื่อสักครู่นี้ผมขึ้นไป นาน ๆ จะมีโอกาสพบ
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ก็พูดถึงเรื่องโครงการผันน ้าจากแม่น ้ายวมมาแม่น ้าเจ้าพระยาให้  
ท่านฟัง บอกว่าท่านช่วยติดตามด้วยนะครับ ตอนนี้ผ่านอีไอเอ (EIA) แล้ว ช่วยติดตามไปท่ี
กรมชลประทานด้วย ท่านก็รับปากครับ อีกเรื ่องหนึ่ งก็คือเรื ่องการท าโซนนิ่ง (Zoning)  
ในการเพาะปลูก ท่านก็บอกว่าดีจังเลย วีระกรเขียนรายละเอียดมาให้ผมที ผมก็เขียนให้ท่าน
ไปเรียบร้อยครับ ซึ่งหนังสือท่ีเขียนผมก็ถ่ายเอกสารไว้ ถ่ายรูปไว้ยังอยู่ในโทรศัพท์ผมเลยครับ 
เมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เพิ่งจะลงมา อะไรครับเอาเงินเอาทองอะไรกัน ผมว่ามันจะดูถูกกัน
เกินไปแล้วนะครับ ผู้แทนราษฎรที่ไหนล่ะครับจะไปเที่ยวรับเงินรับทองกันทีละ ๔ ล้านบาท 
๕ ล้านบาท แล้วจะมาแจกอะไรกันอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ครับ เหลวไหล ขอให้ท่านถอนค าพูด
เถอะครับ 



๘๐๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๙๑/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นอะไรครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท าให้สภาผู้แทนราษฎรเราเสียหาย
นะครับ ท่านวิสารครับช่วยถอนค าพูดทีครับ มันไม่ถูกครับ ผมเพิ่งลงมานี่ล่ะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวีระกรครับ คุณวิสาร
พูดเมื ่อสักครู ่นี ้ไม่ได้บอกว่าสมาชิกขึ ้นไปรับเงินนะครับ บอกว่านายกรัฐมนตรีแจกเงิน  
๕ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเห็นด้วยว่าข้อประท้วงไม่อยู่ในประเด็นท่ีเราอภิปราย แต่ว่าผมบอก 
ว่าไม่ต้องทวนล่ะ ให้นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสได้ชี้แจง ถ้าจริงก็เสียหายนะครับ ถ้าไม่จริง  
ผู้พูดก็โกหก ก็เสื่อมเสียต่อผู้พูดเอง ขออนุญาตให้ท่านคุณครูมานิตย์ได้อภิปรายต่อนะครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงเมื่อไร ก็จะอนุญาตเมื่อนั้นครับ เชิญครูมานิตย์ครับ  
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ ่ม (สุร ินทร์)  :  ท่านประธานที ่ เคารพครับ ผม 
ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ 
ผ้าไหมงาม ประค าสวย ร ่ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม  -------- 
 
               - ๓๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๙๒/๑ 
 
เหตุผลที่พูดเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งที่เป็นค าขวัญของจังหวัดนั้นมันเจ๊งไปกับโควิด (COVID) 
นั่นแหละครับ โดยเฉพาะเรื่องช้างท่าน ส.ส. น้องรักผมคุณากร ได้มาหารือมันเจ๊งไปหมด  
ทุกระบบครับ ผมโชคดีครับได้ขึ ้นอภิปรายเป็นมงคลกับชีวิตประธานมานั ่งอยู ่ทุกที  
แต่ท่ีโชคร้ายท่ีสุดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓ ครั้ง นายกรัฐมนตรีไม่เคยอยู่ เอาล่ะ ๒ ครั้งท่ีผ่านมา
นั้นให้อภัยแต่เที่ยวนี้ดูพฤติกรรมแล้วลุกลี้ลุกลน หน้าตาไม่แจ่มใส เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมา
อย่างไรในขณะนี้ผมไม่รู้ แต่พฤติกรรมน่าสงสัยครับ น่าสงสัย ผมเรียนถามท่านประธานไว้ 
นิดหนึ่งว่าสภาเรามีสายล่อฟ้าดีไหมครับ ผมกลัวเวลามีการโกหกกันขึ้นกลางสภาฟ้ามันจะ  
ผ่าเอาครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้ประท้วงเชิญครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ผมนายสิระ  
เจนจาคะ ขอประท้วงท่านประธานครับ ผู ้อภิปรายไม่ได้อยู ่ในประเด็นแล้วก็ขอให้  
ท่านประธานวินิจฉัยครับ ให้ประธานควบคุมการประชุมให้ตามระเบียบวาระครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ยังไม่มีอะไรผิด
ข้อบังคับ เชิญต่อครับ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ท่านประธานผมต่อนะครับ ผมไม่ค่อย
ชอบแวะข้างทางครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ญัตติที ่เราอภิปรายกันมา ๒ วัน วันนี้ 
เป็นวันที่ ๓ คือญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็น
นายกรัฐมนตรีแบบไหนแล้วแต่สังคมจะวินิจฉัยเอา แต่ว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนั้นจริง ๆ 
ไม่ถึงกับรุนแรงหรอกครับ ถ้าผมได้ร่วมเขียนด้วยนอกจากที่กล่าวมาว่าท่านไร้องค์ความรู้  
ไร ้ภ ูม ิป ัญญาอะไรแล ้ว กล ืนน  ้าลายต ัวเองแล ้ว ผมจะใส ่ เต ิมอ ีกคร ับว ่าท ่านเป็น  
โรคลักปิดลักเปิด หรือไม้หลักปักขี ้เลน ประเภทชอบจ าอวดแล้วก็เป็นอย่างนั ้นจริง ๆ  
จนบ้านเมืองมันเสียหายไปจนถึงทุกวันนี้ หลายคนน้อง ๆ ผม หลานผมก็ว่าได้ที่เป็นผู้แทน
สมัยนี ้ลุกขึ้นมาด่าว่าผู ้น าโง่ เราจะตายกันหมด ผมไม่ได้กล่าวเช่นนั ้น ท่านประธาน  
 



๘๐๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๙๒/๒ 
 
ผมยืนยันครับ ผมจะไม่กล่าวหาท่านประยุทธ์เช่นนั ้น แต่ผมคิดอย่างนี ้ครับผมมองว่า  
ท่านประยุทธ์ท่านมีความรู้ความสามารถไม่ถึงกับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านเรียนมาน้อย
เหมือนกับผมนี่ละครับ แต่ท่านอาจหาญขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คิดว่าจะเป็นต่อ ไม่ทราบ
ว่าค าพูดค านี้เป็นข่าวเฟกนิวส์ (Fake News) ไหมครับ คนเขาตกใจครับถ้าเขารู้ว่าประยุทธ์
จะเป็นต่อ ผมก็เลยมองว่าจริง ๆ ฐานันดรของแกตอนนี้น่าจะเป็นได้สูงสุดในชีวิตที่ผมเป็น
นักการเมืองมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ คือผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยก็ยังไม่ถึงครับ ไปได้แค่นั้น
สูงสุดครับ เพราะว่าดูจากการตอบค าถามมา ๒-๓ วัน ตอบแบบไม้หลักปักขี้เลนไม่รู้เรื ่อง
อะไรเลย แล้วที่ผมก าลังจะอธิบายฝากเจ้าหน้าที่หลังบัลลังก์ด้วย ฟังให้ดีว่าผมอภิปราย 
เรื่องอะไรไม่ใช่จดมาให้นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็อ่านไปเหมือนกับนกแก้วนกขุนทอง
ฝึกพูด พูดไปเรื่อยเป่ือย คุณจุลพันธ์ออกมาทักท้วงหลายค าแล้วไม่มีใครพูดเรื่องเกษตรท่านก็
ตอบไปก่อนแล้ว เรื่องการศึกษาไม่มีใครอภิปราย ผมนี่แหละก าลังจะอภิปราย ท่านตอบไป
ก่อนแล้ว ผมนั่งหัวเราะเลย ตายแล้วยังไม่ได้อภิปรายเลยนายกรัฐมนตรีตอบไปก่อนล่วงหน้า
แล้วก็น้อง ๆ หลังบัลลังก์ นี่โชคดีนะครับ ถึงท่านไม่เหมาะกับต าแหน่งความรู้ท่านน้อย  
แต่สิ ่งหนึ่งที ่ปรากฏการณ์มาตั้งแต่วันที่ท่านแถลงนโยบายมาถึงวันนี้ที ่ดีขึ ้นกว่าเดิมคือ 
ท่านอ่านหนังสือคล่องครับ อ่านคล่องมากดูจากการอ่านเด็กส่งโพยมาให้ ถ้าไปดูกันตั้งแต่  
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม วันที่แถลงนโยบายท่านประธานนั่งเป็นประมุขการประชุมอยู่ในวันนั้น 
ท่านอ่านนโยบายกลับไปกลับมา กลับไปกลับมา จนท่านประธานต้องเตือนว่าให้อ่านใหมใ่ห้
ครบให้สมบูรณ์ไม่ผิดข้อบังคับแต่อ่านให้สมบูรณ์ ท่านก็กลับมาอ่านออกตะกุกตะกักไป  
ก็ไม่ว่ากันละครับวันนี้ท่านอ่านคล่อง ดูจากอ่านแต่ละเรื่องแต่ละราวเพราะท่านอ่านไม่เคย
ตรงกับค าตอบที ่เขาถาม ที ่เขาถามไม่ตรงกับที ่ท่านอ่าน ท่านประธานครั บ ผมได้รับ
มอบหมายมาจริง ๆ ก็ในเรื่องโควิด (COVID) นั่นแหละครับ แต่ว่าบังเอิญท่านประธานผู้น า
ฝ่ายค้าน ท่านประธานวิป (Whip) และเพ่ือนบอกว่าให้มาดูเรื่องอื่น ----------------------------- 
 
              - ๓๙๓/๑ 
 
 



๘๐๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๙๓/๑ 
 
เพราะว่าโควิด (COVID) เอาแค่วันนี้ท่านอาจารย์มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี
อภิปราย แล้วก่อนหน้านั้นเพื่อนผู้แทนพรรคเพื่อไทยผมอภิปรายมาผมตกใจเมื่อสักครู่ครับ 
ผมกลัวว่าผมจะไม่ได้อภิปราย ผมกลัวว่าคนชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะลุกขึ้นมาประกาศ
ลาออกกลางสภา เพราะความผิดมันชัดเจน ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้ในกระบวนการเลยครับ  
แจ่มชัด เมื่อท่านยังอยู่ต่อผมก็ขออนุญาตที่จะเอาเรื่องของนโยบายมาสอบมาถามมาทบมา
ทวนขึ้น วันแถลงนโยบายท่านมีนโยบายอยู่ทั้งหมด ๒๔ ข้อ ท่านแบ่งเป็นนโยบายหลัก  
๑๒ ข้อ นโยบายเร่งด่วน ๑๒ ข้อ ผมอ่านแล้วศึกษาแล้วท่านประธานที่เคารพครับ เอามาย า
รวมกันแล้วไม่ได้ความอะไรเลย เพราะสิ่งที่ท่านเขียนนโยบายมาท่านแทบจะไม่ได้ท าอะไร
เลยครับ เรื่องแรกท่านประธานที่เคารพครับ นโยบายของท่าน ท่านบอกว่าการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลัก ท่านประธานครับ ผมเกิดมาในเมืองไทย  
ผมเกิดมาจ าความได้ และเพื ่อนผู ้แทนพรรคเพื ่อไทยของผม สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เราเทิดทูนเหนือหัวครับ คนไทยทุกคนเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เพียงแต่วันนี้ลุงตู่
ผมพยายามลากสถาบันออกมา ลากมาเอาความใครครับ มาเอาความเด็ก มาเอาความคน
คิดเห็นต่าง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครูมานิตย์ครับ ขอร้อง 
นะครับ ไปประเด็นอื่นนะครับ เดี๋ยวจะขัดต่อข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ระวังครับ  
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ผมผ่านครับ ไปข้อ ๒ นะครับ 
ท่านประธาน การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เรื ่องนี ้เห็นแล้วนะครับ 
ว่าท่านไม่มีความรู ้ ไม่มีความสามารถ และไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการต่างประเทศ  
แล้วก็ความมั่นคงแห่งรัฐเอาเสียเลยครับ ถามว่าเห็นจากไหนครับท่านประธาน จริง ๆ  
ข้อ ๒ กับข้อ ๗ ผมจะรวมกันครับประธาน ข้อ ๗ ว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประเทศอาเซียน ผมดูว่าตั้งแต่ท่านขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี เราได้รับความร่วมมือ
จากต่างประเทศนี้น ้อย เอาละครับ เมื ่อ ๔-๕ ปีแรก ผมเข้าใจได้ เพราะท่านปฏิวัติ  
ท่านยึดอ านาจเขามา แต่พอมายุคที่ท่านอ้างว่าท่านมาจากระบอบประชาธิปไตย ถึงไม่ผ่าน
การเลือกตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ ผมรับได้ เมื่อท่านอ้างอย่างนี้แล้วมันก็เป็น  
 



๘๐๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๙๓/๒ 
 
ความจริงที่ปรากฏ แต่การต่างประเทศท่านเห็นไหมครับ วันนี้อาเซียน (ASEAN) เราไม่ต้อง
พูดถึงอียู (EU) ไม่ต้องพูดถึงอเมริกา เขาน าหน้าเราไปเยอะ  แล้วผมเห็นชัดเจน พิสูจน์ว่า  
ในสมองของท่านประยุทธ์นั้นยังมีความรู้สึกตรงกันข้ามกับกระบวนการประชาธิปไตยในเรื่อง
อาเซียน (ASEAN) เรื่องอะไรครับ ตอนปฏิวัติพม่าครับท่านประธานครับ ผู้น าในอาเซียน 
(ASEAN) ไม่ยอมรับในการปฏิวัติในพม่า มีรัฐบาลเดียวครับ รัฐบาลของลุงตู่ผมนี่แหละครับ  
ค่อนข้างจะให้การยอมรับ ยอมรับอย่างไรครับ ส่งผู้แทนไปร่วมวันที่เขาเข้ารับต าแหน่ง  
ตรงนี้มันเห็นได้ชัดว่ากระบวนการประชาธิปไตยไม่มีอยู่ในสมองของท่าน ท่านยังนิยมชมชอบ
ในกระบวนการปฏิวัติ อย่างนี้จะมาเป็นผู้น าในระบอบประชาธิปไตยแล้วท าให้กลุ่มอาเซียน
มองเห็นได้ชัดในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน เรื่องต่าง ๆ นานา ท่ีจะเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้ ผมผ่าน
ไว ๆ นะครับ ข้อ ๓ ครับ การลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับท่านประธานครับ ความเหลื่อมล ้า วันนี้ประเทศไทย
ได้รับการจัดอันดับหลังจากที่ผ่านมา ๕ ๖ ๗ ปี ว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล ้ามาก 
ที่สุดครับ คนที่จน จนเอามาก ๆ แต่คนที่รวยนี่ไม่กี่ตระกูลครับ ถ้าไปดูการประกาศแต่ละปี  
การประกาศแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินของกลุ่มที่นั่งอยู่  
ข้างท าเนียบ กลุ่มที ่ไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ที ่ท าเนียบ พวกนี้จะรวยขึ้นมาอย่างเห็นชัดเจน  
แล้วก็รวยมาก ๆ ด้วย รวยไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบอะไร แต่ส่วนคนท่ีจน ๆ ----------------------- 
 
               - ๓๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๙๔/๑ 
 
ท่านประธานก็ทราบว่าจนไม่รู้จะบรรยายอย่างไรล่ะครับ นอนใต้สะพานลอยนี่ก็ยังถือว่ายั ง
ไม่มากกว่าที่จนไปกว่านี้อีกครับ นี่คือความเหลื่อมล ้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ท่านไม่
รู้จักวิธีการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ท่านไม่รู้ว่าการท าให้พี่น้องประชาชนคน
ไทยนั้นเขามีรายได้เขาเกิดรายได้เอามาจากอะไรนะครับ ถ้าท่านประธานจ าได้ในยุคหนึ่ง
พรรคเพ่ือไทยของผมท่ีผมสังกัดก็ดี พรรคของท่านประธานก็ดี เรามาเป็นรัฐบาลเราคิดอันดับ
แรกเลยก็คือการสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับประชาชน พรรคเพื่อไทยในวันนั้นก็ใช้
สโลแกน (Slogan) ว่าลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เพื่อท าให้พี่น้องอยู่ดีกินดี ล้วงไป
ในกระเป๋าเจอสตางค์ อยู่ที่บ้านเปิดหม้อมีข้าว เปิดอาหารมีอาหารกิน แต่วันนี้ท่านประธาน 
ที่เคารพครับความจนมันไม่ต้องจะบรรยาย ฉะนั้นความเหลื่อมล ้า เดี๋ยวความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษาผมจะน าไปพูดในเรื ่องการศึกษาครับ แต่ผมยืนยันว่าวันนี้คนรวยนั้นรวย  
รวยจากไหนครับท่านประธานครับส่วนใหญ่รวยจากอาศัยอ านาจรัฐ อ านาจการบริหาร 
การจัดการจากเงินโพรเจกต์ (Project) ต่าง ๆ ที่ส่งลงไปโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ครับท่านประธานครับ ต่อไปเรื่องของการศึกษา ท่านประธานที่เคารพ
ครับ ตอนเช้าท่ีผมนั่งหัวเราะคือท่านนายกรัฐมนตรีตอบเร่ืองการศึกษาท่านก็อ่านของท่านไป
เรื่อย โดยไม่มีใครถาม ท่านบอกว่าจะท าโน่นแล้วจะท านี่แล้วจะท านั่นแล้ว แต่ข้อเท็จจริง
ไม่ใช่เหรอครับวันนี้การศึกษานอกจากโดนล็อกดาวน์ (Lockdown) ไปแล้ว สิ่งท่ีตามมาก็คือ
ว่าเด็กในอนาคตจะมีภูมิปัญญาน้อย ท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะคิดว่าไม่ต้อ งการให้ 
เด็กนักเรียนไทยฉลาดนะครับ ท่านคิดเหมือนท่าน ท่านประธานมันมีเรื่องตลกที่เขาเอามา
พูดกัน ท่านประธานอาจจะไม่ได้ไปเจอบทความนี้ เมื่อปี ๒๕๖๓ ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์
ไปบรรยายที ่หอประชุมคุรุสภา ท่านประธานเคยไปบรรยายตลอด เพราะท่านเคยเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านไปบอกว่าคุณครูวันนี้ต้องขยันหน่อย เรามีเซลล์
สมองอยู่ ๘๔,๐๐๐ เซลล์ เขามีกันแสนล้านครับ นี่คนเป็นนายกรัฐมนตรีไปสอนครู แล้ววันนี้
ครูก็นั ่งหัวเราะกันทั ้งบ้านทั ้งเมืองว่าจะไปเอาอะไรกับเรื ่องของการศึกษา แม้กระท่ัง
นายกรัฐมนตรี เร่ืองระบบมันสมองท่านยังไม่รู้เลย แล้ววันหนึ่ง ท่านประธานครับ ท่ีสามแยก
ดินแดงหรือสี่เหลี่ยมดินแดงผมก็ไม่แม่นนะ ผมไม่ใช่คนกรุงเทพฯ เด็กทะเลาะกันกับต ารวจ  
 



๘๐๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๙๔/๒ 
 
ต ารวจทะเลาะกับเด็กที่มาเรียกร้องไปหานายกรัฐมนตรีที ่บ้านในค่ายทหาร ร ๑ จริง ๆ  
ในค่ายทหาร ร ๑ ผมบอกแล้วการแก้ปัญหาไม่ยากหรอกครับ แค่นายกรัฐมนตรีย้ายไปอยู่
บ้านพักทหารที่ลพบุรีหรือกาญจนบุรีก็จบแล้วครับ เด็กไม่ไปกวนที่ดินแดง พี่ประเดิมชัย  
ก็ไม่เดือดร้อน ส.ส. ประเดิมชัยไม่มีแก๊สน ้าตา ไม่มีปืนกระสุนยาง ไม่มีประทัดยักษ์ ท่านไม่
โทษครูครับ ท่านบอกว่าฝากกระทรวงศึกษาธิการด้วย เรียนมาอย่างไรใช้แต่ความรุนแรง  
ท้าตีท้าต่อยต ารวจ พอใช้กฎหมายก็โวยวาย ท่านดูครับ จริง ๆ ความวุ่นวายที่เกิดเหตุนี่  
เกิดจากตัวท่าน แต่ท่านก็ไปโทษกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการเขาสอนลูกศิษย์
มาให้เก่งทั้งหมดครับ ให้ดีทั้งหมด แต่ลูกศิษย์นั้นจะรับได้ขนาดไหน ท่านเห็นไหมครับวันนี้
ระหว่างศิษย์เก่านรดิษฐ์ คนชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา กับคนชื่อมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ มันคนละ
เวอร ์ช ัน (Version) เลยคร ับ หน ังม ันคนละม ้วนเลย คนหน ึ ่ ง เข ้าใจสภาพปัญหา  
เข้าใจการแก้ปัญหา เข้าใจสิ่งที่จะด าเนินการต่อไปในวันข้างหน้าทุกส่วน อีกคนหนึ่งมุทะลุ
อย่างเดียว จะเป็นแต่นายกรัฐมนตรี จะเป็นต่อ จะนั่งต่อ จะอยู่ต่อ ไม่ยุบ ไม่ลา จะอยู่อย่างนี้ 
แล้วเที่ยวนี้วันนี้ ที่ท่านวิสารว่ามาก็มีพฤติกรรมแปลก ๆ ผมดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนเช้า  
รถวิ ่งเข้าสภามันแอ่นนะครับท่านประธาน ข้างล่าง คานรถหรืออะไร แชสซี (Chassis)  
หรืออะไรมันแอ่น ๆ ครับ จะเป็นอะไรผมไม่รู้ครับ หรือว่ารถขนอาหารมาให้กินรอบบ่ายสาม
ผมก็ไม่เข้าใจ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๓๙๕/๑ 
 
ท่านประธานครับ เรื ่องงบการศึกษาจริง ๆ แล้วท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เป็นคนท า
บาดแผลไว้เมื ่อคราวที ่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีช ่วงปฏิว ัต ิ ท่านไปออกค าสั ่ง ม. ๔๔  
ข้อ ๑๙/๒๕๖๐ นี่เป็นการเปลี่ยนองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะข้าราชการครู
ประถม ข้าราชการครูมัธยม ท่านเปลี่ ยนแปลงระบบหมดครับ ในขณะที ่เขาดูแลเขา
ครอบครอง เขาบริหารเขาจัดการของเขาดี ๆ ท่านไปเปลี่ยนแปลงไปยกเลิกระบบเขาหมด 
เพราะท่านไม่เข้าใจ อยู่ ๆ ไปลากเข้ามาอยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๆ ที่เขาปกครอง
กันเอง ตั้งศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการเขต ยุ่งวุ่นวายไปหมด แล้วถามว่า
ได้อะไรกับเรื ่องเหล่านี ้ ไม่ได้ แต่ตอนเช้าผมฟังนิดหนึ ่ง อยากคืนครูกลับไปโรงเรียน  
คืนตรงไหนละครับ วันนี้โรงเรียนขาดครูเต็มไปหมด ท่านท าตรงไหน นี่อย่างไรครับ ผมจึงมา
ทวงนโยบายจากท่าน เพราะท่านไม่เข้าใจการศึกษา ที่ผมบอกแล้วอย่างไรครับว่าวุฒิภาวะ
และความรู้ของท่านนั้นยังไม่ถึงชั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านรู้อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องขอ
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ อะไรมันจะเกิด บ้านเมืองมันจะเกิดอย่างไรก็เกิดไปเถอะ แกไม่สน 
  เร ื ่องต ่อไปท่านประธานครับ ยกระดับค ุณภาพการบริหารด ้านการ
สาธารณสุข อันนี้ผมไม่อยากพูดมาก เพราะว่าเรื ่องโควิด (COVID) ก็พูดละเอียด มีอยู่ 
วันหนึ ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปยกเลิก ๓๐ บาทรักษาทุกโรคหรือหลักประกันให้  
พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าสู่ในการบริการทางสาธารณสุขได้ เมื่อก่อนพี่น้องผมที่จังหวัด
สุรินทร์ออกลูกทีหนึ่งขายไปแลกควายมาตัวหนึ่ ง คือต้องเอาควายไปขาย ท่านประธาน 
นึกออกไหมครับ แล้วเอาเงินมาเสียค่าหมอที ่โรงพยาบาล เขาเรียกว่าได้ลูกแลกควาย  
แต่วันนี้ไม่ต้อง ๓๐ บาทรักษาทุกโรค จะยกเลิกเขา จนทั่วโลกเขาชื่นชมไปหมด แม้แต่
ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) เขาก็ชื่นชม แต่ท่านไม่เข้าใจอะไรเสียเลย ช่วงท่ีวิกฤติจากวันนั้น
จนถึงวันนี้ท่านประธานเห็นไหมครับ อันนี้วิสัยทัศน์ของคนเป็นนายกรัฐมนตรี มองให้เห็น
ชัดเจนเลยว่าไร้ประสิทธิภาพ คนอื่นเขาวิกฤติมันต้องเป็นโอกาส ไข้หวัดนก คนชื่อนายก
ทักษิณบินไปดูกินไก่โชว์ มีสึนามิ (Tsunami) ไปภูเก็ตพาทีมงานใครไปช่วยกันเยอะแยะ  
อันนี้เวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) แล้วก็ถ่ายรูปพระออกทีวี (TV) คืนนั้น บังเอิญ
ผมก็ดูทีวี (TV) เจอพอดี มีรูปพระแต่หันหลังให้ ไม่รู ้กระแนะกระแหนลุงป้อมหรือเปล่า  
 



๘๑๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๓๙๕/๒ 
 
หรือกระแนะกระแหนใคร ผมไม่รู้แต่เห็นนั่งจูโร่อยู่ แล้วก็มีรูปพระหันหลังให้ แล้วแสดงว่า  
ปิดทองหลังพระ ถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับ เวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) ไม่ออก 
ไปไหน ใครจะเป็นจะตาย ใครมียาไม่มียา พูดอยู่ค าเดียวผมได้สั ่งการแล้ว คณะท างาน 
ได้ท าอยู่ ไอ้ตรงนี้ล่ะครับเป็นความรันทดใจของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีผู ้น าอย่างนี้  
เพื่อนผมมันบอกว่าท าอย่างนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเขาเรียกว่า เวิร์ก ฟอร์ เฮล (Work For 
Hell) เอชอีแอลแอล คือการท างานอยู่ในนรก เพราะเห็นความเป็น เห็นความตายของคน 
เหมือนกับเป็นผู ้บังคับบัญชาทหารแล้วสั่ งให้ทหารไปรบ ให้หมอไปรบ ให้บุคลากรทาง 
การแพทย์บุคลากรด่านหน้าไปรบ รบ รบ ใครตายชั่งมัน ใครเป็นอย่างไรชั่งมัน นี่พิสูจน์ให้
เห็นนะครับ ผมพูดสั้น ๆ เรื่องนี้ เรื ่องโควิด (COVID) ที่เกิดนี้นะครับ ผมให้คะแนนเต็ม
สัปเหร่อ ผมให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์สอบตก สัปเหร่อเอาไปกี่รายเผาได้ดีท าได้ดี แต่คนเกิด
โควิด (COVID) ขึ้นมากี่ราย รักษาตาย หายก็มีไม่ใช่ไม่มี แต่ที่ตายก็ไม่ได้น้อย ถามว่าบางคน
ก็ควรตายไหม วันนี้ไม่ควรตาย นี่เพื่อนผมอดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีสมัยที่แล้ว  
เพ่ิงเสียชีวิตไปได้ ๓-๔ วัน ไม่ได้ท าบุญกันเลย พวกผมก็ไปไม่ทัน ตายป๊ับ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านไปเป็นประธาน สวดปั ๊บเผาเลย นี ่ค ือความเศร้าใจ  
ความอเนจอนาถกับความผิดพลาดในเรื่องของวัคซีน ในเรื่องของการบริหารจัดการดังท่ี
หลาย ๆ คน --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๙๖/๑ 
 
แล้วแม้ท่านมิ่งขวัญได้สรุปให้เห็น ก็เรื ่องคนตายเขาก็ต้องตาย ท่านประธานลองคิดดู 
มันโหดร้ายเกินไปท่านดูเสมือนว่าคนไทยช่างมันเถอะมันตายไปบ้างก็ไม่เป็นอะไร  
เพราะว่าท่านคิดอย่างนั้นที่เหลือรอดเท่าไร ยิ่งเด็กที่ไปเรียกร้องมึงตายไปมากเท่าไรก็ดี  
กูไม่ต้องปวด ท่านคงคิดอย่างนั้น เพราะท่านท าเป็นทองไม่ร้อน อยากนอนอยู่รอหนึ่งสบาย  
อันนี้เป็นเรื ่องที่น่าเศร้าใจมากผมผ่านนะครับ เพราะว่าเวลาผมค่อนข้างน้อย เรื่องเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ตรงนี้ไม่ต้องพูดเพราะท่านไม่มีพื้นฐานความรู้
ทางด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีที่ท่านเชิญมา วันนี้ดูเสมือนว่าไม่มีบทบาทอะไรเลยที่มาดูทาง  
ด้านเศรษฐกิจ เหมือนกับคนในบ้าน แต่รัฐมนตรีอาคมก็เหมือนกับคนในบ้าน เพราะคนอื่น
เขาไม่เอาแล้ว เขาก็เลยไปเชิญอาคมมา หลาย ๆ ท่านอุตตมมา อีกท่านหนึ ่งมาได้  
๑๐ กว่าวัน ผมชื่อไม่ได้ ออก ก็เอาท่านอาคมวันนี้ก็อยู่เฉย ๆ ก็ไม่ได้อะไรมาก ซอฟต์โลน 
(Soft Loan) เอสเอ็มอี (SME) ใครตายก็ตายไปก็ไม่ได้เห็นออกแอ็กชัน (Action) คนที่ท า
วิสาหกิจชุม วิสาหกิจขนาดเล็กก็ตายไปเยอะแยะ ส่วนสุพัฒนพงษ์มา ๓ วันแรกครับ 
ท่านประธาน จ  าได ้ข ึ ้นมาถ ึงก ็ชมนายกร ัฐมนตร ีท ี ่ผมบอกว ่าเป ็นซู เปอร ์แมน ๒  
(Superman 2) นี่อยู่กับคลังน ้ามันมาตลอด แล้วถามว่าวันนี้ น ้ามันลดราคาไหม ไม่ ยังแพง
เอาเหมือนเดิม ประเทศลาวโรงกลั่นไม่มี น ้ามันถูกกว่าไทย เขมรถูกกว่าไทย เวียดนามถูก
กว่าไทย เอาละมาเลเซียผมเห็นใจไปเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้ถึงถูกกว่าเยอะ เพราะเขามี  
โรงกลั่น แต่ไทยเราโรงกลั่นก็เต็ม แล้วน ้ามันก็บอกว่ามีอย่างอ่าวไทยเห็นไหมครับท่ีจะซื้อเรือ
ด าน ้ามา ก็อ้างว่าว่าจะไปรักษาธรรมชาติไปรักษาน ้ามัน วันนี้น ้ามันไม่ได้ลดเลยครับ ยิ่งแพง 
ของยิ ่งแพง รัฐบาลนี ้ก็ดีอยู ่อย่างหนึ ่งครับ อะไรที ่ชาวบ้านบอกว่าให้ถูกมันแพงครับ  
เช่น เหล็ก เช่นน ้ามัน เช่นปุ ๋ย อะไรที ่ชาวบ้านบอกว่าให้แพงแต่กลับถูก เช่นล าไย  
ท่านประธานเห็นไหมครับ ข้าวเปลือก แต่ข้าวสารแพงเหมือนเดิม สินค้าที่เกษตรการไปซื้อ
แพงหมดครับ แต่สินค้าที่ขายมาจากร้านให้กับพี่น้องเกษตรกรแพงทุกอย่าง นี่คอนเซปต์ 
(Concept) ที่ท่านนายกรัฐมนตรีตู่ท่านเห็นอยู่ทุกวัน แต่ผมไม่เห็นท่าทีว่าคิดจะแก้ปรับลด
น ้ามัน ท าอะไรที่มันให้สมกับว่าที่ท่านบอกว่าสโลแกน (Slogan) ของท่านว่ามั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มั่นคงครับคนที่อยู่ใกล้ท่าน มั่งคั่งครับรวยอย่างมหาศาลคือคนที่นั่งอยู่ใกล้ท่าน แล้วก็ 
 



๘๑๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๙๖/๒ 
 
ยั่งยืนเพราะพวกนี้จ่ายใช้ไป ๗ ชั่วโคตรก็ไม่หมดครับ ยิ่ง ๗-๘ ปี ให้หลังนี้รวยอย่างมหาศาล 
แล้วก็ยั่งยืนมั่งคั่งจริง ๆ ก็ถูกของท่านแล้วละ แล้วก็มีไม่กี่ตระกูล ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขา  
เขาบุคคลภายนอกเขาไม่มีโอกาสมาตอบ ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบแทน โครงการ
ช่วยเหลือชาวบ้าน แทนท่ีจะให้เขาฟรีสไตล์ (Freestyle) แจกเงินไปเขาจะใช้จ่ายอะไรก็เรื่อง
ของเขาเพราะเงินเขา ไปกู้เงินอนาคตเขามา แต่ไม่หรอกครับ บังคับไปซื้อของต่าง ๆ แล้วการ
ซื้อของนั้น ของ ๆ ใครละครับ นี่ก็ปฏิเสธไม่ได้เห็นกันอย่างชัดเจน แต่ไม่เคยคิดที่สร้างบ้าน
สร้างอาชีพเหมือนบางคนมาพูดก็โกรธบีบให้คนจนเพื่อจ่าย บีบให้คนไม่ได้เรียนรู้หนังสือ
เพราะว่ามันโง่จะได้ง่ายต่อการปกครอง ตรงนี้ผม ๒ วันนี้นั่งดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตอบ
เศรษฐกิจอย่างไร จุลพันธ์ถามบ้างหลายคนถาม ท่านมาพูดก็เรื่อยเปื่อยไปครับท่านบอก 
ท่านเข้าใจเรื่องดีมานด์ ซัปพลาย (Demand Supply) เออดีพอพูดภาษาอังกฤษเป็นบ้าง  
ก็ได้แค่นั้นละครับ ดีมานด์ ซัปพลาย (Demand Supply) แต่ท่านไม่ได้บอกตัวเลขเศรษฐกิจ
เป็นอย่างไร หรือน้องหลังบัลลังก์ไม่ได้พิมพ์มาให้ ผมพยามดูอยู่ครับ ว่าท่านจะตอบเรื่อง
ตัวเลขเท่าไรที่เอาเงินไปกู้ กู้มา ๑.๕ นะครับ ๑ ล้านล้านบาท กับ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
เอาไปฟื้นฟูท าอย่างไร ซอฟต์โลน (Soft Loan) ท าอย่าง ท่านก็พูดของท่านไปเหมือนกับ
นกแก้วนกขุนทองก็พูดเรื ่อยเปื ่อยไป แล้วประเทศมันจะเดินหน้าไปได้อย่างไรละครับ 
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยเพราะผมเป็นผู้แทนบ้านนอกผมสงสาร
ชาวบ้านท่านประธานพวกเรายิ่งช่วงโควิด (COVID) ท่านประธานครับ นี่แต่ละคนหน้าด าคร ่า
เครียดมาก ป้าติ๋มผม ส.ส. พรเพ็ญ จังหวัดชัยภูมิหน้าด าถ้าเทียบจังหวัดอุดรธานี ก็ไปเพราะ
เดินแจก ๆ แต่นายกรัฐมนตรีเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) เวิร์ก ฟรอม โฮม 
(Work From Home) เราเป็นผู้แทนย่ิงเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีสตางค์อะไรก็ผู้แทน ------------- 
 
               - ๓๙๗/๑ 
 
 
 
 



๘๑๓ 
 

 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๙๗/๑ 
 
เพราะเขาถือว่าเขาเลือกเรามา เขาต้องใช้เรา เราก็ยอมรับด้วยความเต็มใจ เพราะเขาเรียก
เราว่าท่านผู้แทน เราก็ต้องท าหน้าที่ให้เขา แต่เรื่องเหล่านี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่เข้าใจ
หรอก ผมถึงชอบแกนะ แกก็ให้ความเป็นธรรมกับพวกผม เพราะว่ากับพรรคพลังประชารัฐ 
ผู้แทนพรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตเอ่ยนะครับ ไม่ได้เสียหายท่านก็ไม่ได้สนใจ ถ้าจะสนใจ
ก็สนใจกันวันนี้ครับท่านประธาน เพราะอะไร เพราะท่านให้สัมภาษณ์เอง ท่านบอกว่าจะคุย
กันกับหัวหน้าพรรคคนเดียว นี่กับรัฐมนตรีสันติท่านก็ยังไม่คุยนะ จะคุยกับหัวหน้าพรรค  
คนเดียวกับพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครูมานิตย์อย่าไปยุ่งกับ
พรรคอื่นเขา 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ ่ม (สุรินทร์)  :  ได้ครับท่านประธาน ขออภัยครับ  
แต่ไม่เสียหายครับท่านประธาน ไม่เสียหาย เพราะว่าเพื่อนผมฝากมาหลายคนจากพรรค 
พลังประชารัฐว่าหวดหนัก ๆ หน่อยครูมานิตย์บอกไม่ได้ ครูมานิตย์ต้องเปลี่ยนสไตล์ (Style)  
นี่เป็นความคับแค้นใจของความเป็นผู้แทนด้วยกันที่ผู้น าเขาไม่ได้ดูแล ไม่ใช่ดูแลเรื่องเงิน  
เรื่องทองนะครับ ดูแลถามไถ่บ้าง จังหวัดนั้นเป็นอย่างไร จังหวัดนี้เป็นอย่างไร ไปสุรินทร์ 
บ้านผมท่านประธานเที่ยวนั้นผมมารับนึกว่าแกจะท างานดี ที่ไหนได้ท่านประธานเอาทหาร  
ไปล้อม ๓ วงล้อม มีคนมาครบ ๕๐๐ คนปิดประตู ทีมงานผมเป็นนายก อบต. จะมายื่น
หนังสือเข้าไม่ได้ แกกลัว ท่านประธานดู อยู่ ร. ๑ ไม่กล้าออกไปไหน ทหารที่อยู่หน้าประตู  
ร. ๑ ก็บอกว่าเหนื่อย ตะเบ๊ะกันทุกวัน ไม่เคยเห็นมีอะไรที่แวะไปถามบ้าง แต่อันนี้ไม่เป็น
อะไรเป็นเรื่องของเขา เร่ืองวิทยาศาสตร์นิดเดียวท่านประธาน อันนี้ก็มาแปลกครับ ท่านบอก
ว่าการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ นี ่เป็นนโยบายของพรรค  
แล้วนโยบายที่คลอดมาได้ดีมากเลยก็คือว่าจัดท าอะพอลโล (Apollo) หรือยานอวกาศ 
ไปดวงจันทร์ ให้มันจริงเถอะท่านรัฐมนตรี เอาลุงตู ่ไปด้วย ไปขายข้าว ถ้ามันไม่มีเหตุ  
ระหว่างทางก็ให้มันหมดก๊าซ หมดน ้ามันอยู่นั่นล่ะครับ อยู่ดาวอังคาร บ้านเมืองจะได้เดินไป
ข้างหน้าสักทีหนึ ่ง อันนี ้ดีใจด้วย คิดแปลก ๆ แทนที ่จะมาคิดโควิด (COVID) คิดอะไร  
 



๘๑๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๙๗/๒ 
 
เครื่องไปท าความสะอาดสตางค์แบล็กไลต์ (Black Light) เอาสตางค์เข้าไปแล้วเอามาใช้ได้  
ต้องให้แม่ค้าฉีดจิ๊ด จิ๊ด จิ๊ดอยู่ โน่นเขาจะเป็นจะตาย คิดสร้างอวกาศ เอาลุงตู่ไปด้วยครับ  
สาธุครับ ไว ๆ หน่อยครับ บ้านเมืองจะได้ไปได้บ้าง แล้วโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อันนี้  
แค้นครับ ผมก็แค้นมาก เพราะว่าวันนั้นพรรคเพ่ือไทยเราต้องการท าโครงการขนาดใหญ่ก็คือ
ท้ังทางบก ทางน ้า นั่นก็คือการปรับปรุงของโครงการเหล่านี้ก็เลยขอกู้เงินมา ๒ ล้านล้านบาท 
ถ้าท่านประธานจ าได้ มีผู ้ใหญ่ของบ้านเมืองบอกว่าอย่าเพิ ่งไปท าก่อน วันนี้ถนนลูกรัง  
ในเมืองไทยยังมีอีกมาก ท า ๒ ล้านล้านบาท ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันนี้หาเสียงให้เลยนะครับ 
เป็นรัฐมนตรีคมนาคมไปออกงานโรดโชว์ (Roadshow) ท่านประธาน  ขออนุญาตพูด
ภาษาอังกฤษบ้าง ที่เมืองทองธานีคนให้ความส าคัญ ให้ความสนใจ ชมเชยกัน ป่านนี้วันนั้น
ถ้าเราไม่โดนสกัดมีรถไฟความเร็วสูง มีท่าน ้า ท่าเรือที่อย่างดีเยี่ยมได้ใช้กันแล้วเมืองไทย  
แต่เราโชคไม่ดีครับเพราะหน้าตารัฐบาลของผมไม่ดี พอยุคนี้ ๓ ล้านล้านบาทเราไม่รู้เลยว่า
ท าอะไรบ้าง อยู่ ๆ ก็โครงการนั้น อยู่ ๆ ก็โครงการนี้ อยู่ ๆ ก็เห็นประยุทธ์ไปนั่งรถข้างบน  
รถไฟฟ้า รถลอยไฟฟ้า นี ่น ่าเส ียดายเป็นโครงการดี ๆ ในวันนั ้น ถ ้าเราไม่โดนสกัด  
ท่านประธานครับ เร่ืองสุดท้ายเพราะผมมีเวลาท่ีจะสรุป มันจะหมดอีกแล้วครับท่านประธาน 
เรื ่องของธรรมาภิบาล มันจะเป็นธรรมาภิบาลได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจระบบ
ประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีไม ่เข ้าใจพระบวนการประชาธิปไตยบ้านเมืองมันเกิด  
ธรรมาภิบาลไม่ได้ เพราะธรรมาภิบาลมันเป็นเรื ่องของการตรวจสอบและมันต้องเป็ น 
การโปร่งใส นายกรัฐมนตรีพูดตลอดว่าไม่คอร์รัปชันไม่โกง ผมไม่เชื่อ อย่างน้อยคนถ้ามีน ้าใจ
แสดงให้เห็น ผมไปอยู่พัก ร. ๑ หรือ ร. ๑๑ ผมเข้าใจได้ครับว่าท่านกลัว ท่านต้องการรักษา
ความปลอดภัย แต่ถ้าท่านเห็นใจนี่ท่านต้องเสียค่าน ้าค่าไฟ ตาสี ตาสา ยายมี ยายมา วันนี้  
ค่าไฟก็ขึ้นเอา ขึ้นเอา นี่มีโอกาสจะขึ้นอีกแล้ว และจะมาบอกว่าเงินโน่นไม่รับเงินนี่ไม่รับ  
แค่ค่าไฟเดือนละไม่กี่บาทและใช้ของฟรีหมดท่านประธาน คนใช้ก็ฟรี คนขับรถก็ฟรี น ้ามัน  
ก็ฟรี ไม่มีอะไรไม่ฟรี คนใช้ของฟรีมาบ่อยนี้ ท่านประธานครับ มันติดนิสัย ถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้
ไม่มีอะไรที่มันพิเศษหรอกครับ ------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๙๘/๑ 



๘๑๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๙๘/๑ 
 
ก็ต้องเก็บเอาไว้เยอะเลยครับท่านประธานถ้าจริงอย่างพี ่ว ิสารว่า  ท่านประธานครับ  
เอาล่ะครับเวลาผมหมด ก็ยังมีโอกาสอีก ท่านถามตลอดว่าผมผิดอะไร ผมไม่ยุบ ผมโน่น  
ผมไม่นี่แต่ผมจะอยู่ต่อ ท่านครับวันนี้ลองไปถามชาวบ้านดูครับ เขาอิ่มแล้ว เขาอิ่มมาก ๆ นี่
เมื่อคืนทั้งคืนพอรู้ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท่านผู้แทนครับ ถ้าประยุทธ์ผมไม่ไว้วางใจครับ  
ถ้าเป็นคนอื่นผมไม่อภิปรายหรอกครับ เพราะผมรู้ผมยุคอนาล็อก (Analog) ไม่ใช่ยุคดิจิทัล 
(Digital) ดูเด็ก ๆ มาพูด แกฟังไม่ทันแกไม่เข้าใจ เพราะเด็กรุ่นใหม่มันพูดอนาคตทั้งหมด  
ในพรรคผมก็ ๓-๔ คน พรรคใกล้ผมก็หลายคน แล้วท่านจะเข้าใจได้อย่างไร ท่านก็ยุค
อนาล็อก (Analog) เหมือนผม แต่คนอย่างผมกับท่านมันคุยกันรู ้เรื ่อง เพราะเรามีสมอง  
นิดเดียว เขาจะเป็นจะตายแกยังบอกนะจ๊ะ นะจ๊ะ นะจ๊ะ นะจ๋า พวกมึงพากันตายหมดนะจ๊ะ 
ชู ๒ นิ้วอยู่ บ้านเมืองมันล าบากขนาดนี้ยังมีจ๊ะ จ๋า ผมเชื่อว่าถ้าผ่าสมองมา ผมว่าอ้ายส่วนท่ี
คิดเป็นนี ่เท่ากับปลายนิ ้วก้อยนะครับท่านประธาน เพราะว่าท่านขาดความรู ้จริง ๆ 
ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน ด้วยความเคารพ อย่างไรผมไม่ไว้วางใจอยู ่แล้ว  
เพราะพี่น้องผมก็ตายจากโควิด (COVID) ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ท่านต่อไป  
จะเป็นท่าน นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ แต่ว่าท่านจุลพันธ์จะขอหารือก่อน  
เชิญเลยครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม จุลพันธ์  
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านประธาน ผมขอหารือท่านประธาน  
ข้อกล่าวหาที่ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับ  
บ้านเมืองเราก าลังจะย้อนยุคกลับไปสมัยก่อนมีการจ่ายเงินกันในห้องน ้าในรัฐสภา วันนี้  
ท่านประธานเป็นประมุขของสภาผู้แทนราษฎรครับ ท่านประธานด าริว่าให้นายกรัฐมนตรี  
มาตอบ อันนั้นถูกต้องครับ เพราะนี่เป็นญัตติไม่ไว้วางใจ แต่อย่างไรก็ตามผมขอความกรุณา
ท่านประธานโปรดสั ่งการให้ไปถอดเทปออกมาครับ ชั ้น ๓ ทั ้งหมด ณ บัดนี ้เลยครับ 
เพราะผมได้ยินข่าวว่ามีคนที่ก าลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับห้องโสตทัศนูปกรณ์ในส่วนที่มีกล้อง
วงจรปิดสภาเราสภาใหม่มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น ทุกมุม ถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วหลักฐานออกมา 
 



๘๑๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๙๘/๒ 
 
กลายเป็นกล้องดัมมี (Dummy) เหมือนกับโรงพักแถวจังหวัดนครสวรรค์ บอกรถสีขาว 
มาส่งผู้ต้องหาแล้วหันไปหายไปแล้ว ผมเกรงว่าประธานสภารวมถึงสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้
เราจะกลายเป็นจ าเลยไปด้วยนะครับ ก็ขอความกรุณาท่านประธานโปรดสั่งการครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ หารือหรือว่า
อภิปรายครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เราจะประชุมในวาระ 
ของเราให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่เราท า ส่วนประเด็นอะไรที่มีการกล่าวหาก็ได้รับแจ้ งว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาชี้แจงหลังจากที่สมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วพร้อมกันไป  
เพ่ิงแจ้งมาเดี๋ยวนี้ กระบวนการให้เป็นไปตามปกตินะครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ แต่ว่าเหตุที่กล่าวหา
เกิดในสภา 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ท่านจุลพันธ์ครับ 
ข้อกล่าวหาอะไรก็ตาม อันนี้เป็นเรื ่องของผู้หนึ ่งกล่าวหา แล้วก็เป็นเรื ่องที ่อยู ่ระหว่าง  
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนเรื่องนอกเรื่องในห้องนี้เป็นเรื่องที่ว่ากันต่อไป ถ้ามันมีอะไร  
ท่ีไม่ถูกต้องก็ว่ากันไป แต่ขณะนี้เป็นช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ เอาเรื่องนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบของมันครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง  
ท่านประธานตามข้อ ๙ ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ผมคิดว่าต่อไปเรา
ด าเนินการให้จบนะครับ แล้วเมื่อมีการกล่าวหาแล้วก็จะต้องมีผู้มาชี้แจง ถ้าไม่ชี้แจงก็จะ
เสียหายกันทั้งหมดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเป็นไปตามกระบวนการ ส่วนที่ไปกล่าวหา
เพ่ิมเติมนอกจากนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสภานั้นก็เป็นคนละเร่ืองกับการอภิปราย  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ผมเข้าใจครับท่านประธาน แต่ว่า 
ท่านประธานเป็นประมุขครับ ท่านประธานโปรดสั่งการให้ไปคุ้มครองในเรื่องของข้อมูลที่อยู่
ในกล้องวงจรปิดครับ 



๘๑๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๙๘/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านจุลพันธ์ครับ ก็อย่าไป
ขยายความให้มันเป็นปัญหาเลยนะครับ เราท าของเราให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องอื่นนั้นสามารถ  
ด าเนินการต่อไปได้ ถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่เสื่อมเสียกับสภานี้เป็นหน้าที่ ไม่ใช่ผมคนเดียว  
นะครับ พวกเราทุกคนในที่นี ้ก็มีหน้าที ่ต้องจัดการไม่ให้ภาพพจน์ของส่วนรวมเสียหาย  
เพราะมันไม่ใช่คนคนเดียว มันเรื ่องของคน ๕๐๐ คน คน ๔๘๒ คน ซึ ่งเป็นผู ้ที ่ได้รับ
ผลกระทบหมดครับ ท่านวีระกรเชิญเลยครับ 
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
ครับผม วีระกร ค าประกอบ พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ ่งเป็น ๑ ใน ๗  
คนที่เพิ่งลงมาจากห้องท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู ่นี ้ มีผม มีท่านวิเชียร ชวลิต มีท่าน
อาจารย์พรชัยมีท่านรัฐมนตรีสันติ พร้อมพัฒน์ ------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๙๙/๑ 
 
แล้วก็คุณจอมขวัญ ทั้งหมด ๗ คน สัณหพจน์ด้วย ท่านประธานครับ ไม่ได้มีเรื ่องอะไร 
ที่เกี่ยวข้องกับเงินทองอะไรอย่างที่เขาพูดเลยนะครับ เมื่อสักครู่ผมขอให้ท่านประธานให้  
ค ุณว ิสารถอนค  าพ ูด  ค ุณว ิสารก ็ ไม ่ถอนนะคร ับ ค ือความเส ียหายนี่ ท ่ านจะว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ว่าไปเพราะอยู่ในญัตติท่าน แต่ท่านจะมากล่าวหาเพื่อนสมาชิกด้วยกัน 
ผมว่ามันเลวทรามต ่าช้าครับท่านประธาน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านวีระกรครับ ผมอธิบาย
ให้ฟังนะครับ ประเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะมา แต่ว่าเรียนให้ทราบว่า  
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ไม่ได้ครับ เขาพูดถึงว่า ส.ส. ขึ้นไป
รับเงินคนละ ๕ ล้านบาท ท่านประธานครับ ทั ้งเนื ้อทั ้งตัวไม่มีสักสตางค์เลยนะครับ  
ท่านประธาน ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ไม่เข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกเอาค าพูดเลว ๆ อย่างนี้มาพูด  
ในสภาได้อย่างไร  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมสรุปให้ฟังครับ  
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานต้องให้เขาถอนค าพูด
นะครับท่านประธาน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ต้องครับ  
  นายวีระกร ค าประกอบ (นครสวรรค์)  :  ส่วนจะไปเปิดกล้องวงจรปิด  
เชิญเลย เปิดให้เต็มที่เลย ห้ามแบล็กเอาต์ (Blackout) ด้วย ถ้าแบล็กเอาต์ (Blackout) 
ต้องโทษท่านประธาน ต้องให้เขาถอนค าพูดครับท่านประธาน ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมเรียนว่าผมบอกไปแล้ว 
ไม่ต้องถอนนะครับ เพราะอะไรครับ เพราะว่าเมื ่อพูดไปแล้วมันพาดหัวไปแล้วล่ะครับ  
แล้วถ้าถอนไปเวลาจะชี้แจงเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้ถอนไปแล้วไม่ให้มาชี้แจง เข้าใจนะครับ 
เพราะฉะนั้นกระบวนการถ้าเราต้องการที่จะขจัดข้อสงสัย เมื่อมีผู้ให้ร้าย กล่าวหา ก็มีผู้ที่จะ
ตอบ เมื่อระบุตัวชัดเจนว่านายกรัฐมนตรี ไม่ได้ระบุว่า ส.ส. คนไหน ระบุตัวนายกรัฐมนตรี  
ให้เงิน ๕ ล้านบาท ไม่ได้บอก ส.ส. ขึ้นไปรับเงิน ประเดี๋ยวผมให้เขาถอดข้อความมา แล้วผม 
รู ้ดีครับว่าข้อความนี ้ถ ้าถอนไปแล้วนายกรัฐมนตรีจะชี ้แจงว่าไม่จริงก็จะมีคนท้วงว่า 
 



๘๑๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๙๙/๒ 
 
ถอนไปแล้วไม่มีสิทธิจะมาชี้แจง เพราะฉะนั้นประเด็นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่มันเป็นพาดหัวไปแล้ว  
เพราะฉะนั้นต้องมีคนมาชี้แจง ก็ได้รับแจ้งมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตอบชี้แจงหลังจาก  
ท่ีท่านสมาชิกได้พูดต่อเนื่องไปแล้วครับ ก็เรียนพวกเราให้ทราบ ต่อไปก็จะเป็นรายการของ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมยืน
ประท้วงอยู่ครับ ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ บัวประทุม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
  (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ทีละคนนะครับ เชิญครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ขอบพระคุณท่านประธานครับ ผมว่า
เรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและเป็นความผิด ต้องแจ้งความนะครับ ท่านต้องแจ้งความ
นะครับ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดในห้องประชุม มันเป็นเรื่องญัตติที่ก าลังหารือกัน ญัตติ
วิบัตินี้ไม่น่าเกิดขึ้นจากพรรคท่านนะครับ ภาษาถ้อยค าแบบนี้มันวิบัติจริง ๆ แล้วจะเป็น
เย่ียงอย่างต่อไปสภา เกิดวัฒนธรรมท่ีไม่ดีตลอด  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านนิโรธครับ จบแล้วครับ 
ผมได้วินิจฉัยเรื ่องนี ้ไปแล้วเมื ่อตอนแรก เราได้อนุมัติญัตตินี ้ไปแล้ว ความเหมาะสม  
ไม่เหมาะสมนั้นก็เป็นที่รู ้อยู่ ความจริงแล้วก็มีคนภายนอกก็วิจารณ์อยู่เยอะเรื่องถ้อยค า  
ที่รุนแรง แต่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องที่เราอนุมัติให้มีญัตติไปแล้ว แต่ว่าอะไรที่มันนอกกรอบ 
ข้อกล่าวหา อันนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราด าเนินการภายใต้ระเบียบของเรา  
ในวาระให้จบนะครับ ส่วนท่ีใครไปท าผิดอย่างท่ีว่านี้เป็นความผิดทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้กล่าวหานี้ผมคิดว่าผู้กล่าวหาก็คงไม่ปล่อย ถ้ามีตัวตนจริง ถ้าเขา
ไม่ท า ก็แสดงว่าเขาก็ผิด เขาไม่พูดจริง อันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะครับ เชิญคุณณัฐวุฒิครับ  
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ บัวประทุม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ ผมขอ
ประท้วงการท าหน้าที่ของท่านประธานตามข้อบังคับการประชุม ข้อ ๙ ท่านประธานครับ 
ประเด็นที ่ท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ต้องขออภัยที ่เอ่ยนาม ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นท่ี
นอกเหนือไปจากเรื ่องของการอภิปราย และในข้อบังคับการประชุม ข้อ ๙ (๓) บอกว่า 
 



๘๒๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๙๙/๓ 
 
ท่านประธานต้องควบคุมความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมตลอดจนถึงบริเวณสภา ฉะนั้น  
ในเมื่อมีผู้อภิปรายพูดถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้น ๓ หรือชั้นอ่ืนก็แล้วแต่  
แล้วก็ท่านจุลพันธ์ก็บอกว่ามันก าลังมีความเสี ่ยงที ่จะเกิดอะไรขึ ้น ซึ ่งอยู ่ในบริเวณสภา  
ผมคิดว่าอยู่ในกรอบอ านาจที่ท่านประธานสั่งการได้ ไม่นอกเหนือไปจากการประชุม แล้วก็
เป็นอ านาจของท่านประธาน ผมสนับสนุนท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ขอให้ท่านประธาน  
ได้กรุณาสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยครับ พวกผมเองก็ติดตามอยู่ว่าตกลง
เกิดอะไรขึ้นในสภาแห่งนี้ครับ  
 
               - ๔๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๐๐/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอให้ทราบนะครับว่า
จะเป็นภารกิจที่ประธานต้องด าเนินการภายในอ านาจหน้าที่ของประธานนะครับ ขณะนี้  
เราต้องเข้าใจว่าเราก าลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ เราต้องท ากระบวนการในหน้าที่ของเรา  
ในที่นี้ให้สมบูรณ์ ให้จบ ส่วนเรื่องภายนอกนั้น ใครมาชุมนุม ประท้วง ใครอะไร อันนี้จะมี
กระบวนการที ่เขาดูแลอยู ่ครับ หรือใครไปก่อเหตุในห้องอะไรก็เป็นกระบวนการอีก
กระบวนการหนึ่งนะครับ ประธานไม่สามารถจะวิ่งลงไปดูในขณะนี้ได้ แต่ว่าเมื ่อมีการ
กล่าวหา เรื่องนี้ผู้ที่กล่าวเขาก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ประการหนึ่ง ถ้าปรากฏข้อ เท็จจริงว่า 
ที่กล่าวหานั้นไม่จริง เขาก็เสียหาย ถ้าปรากฏว่าเรื่องจริง ผู้ที่ท าผิดเหล่านั้นก็ต้องท ารับผิด  
ไปตามรัฐธรรมนูญต่อไปครับ เชิญท่านครับ ขออนุญาตเลยนะครับ ผมขอ นาวาอากาศเอก 
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เชิญต่อครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  เห็นด้วยอีกรายหนึ่งครับ ยืนยันครับ 
กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีด้วยครับ ยืนยันครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญคุณอนุดิษฐ์ครับ  
เชิญครับ 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ คุณนิโรธนั่งครับ 
นั่งครับ เชิญคุณอนุดิษฐ์เชิญครับ  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ไม่ใช่ท่าน ไม่ใช่ท่านจุลพันธ์  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร  :  คุณนิโรธนั่งลงนะครับ 
นิโรธนั่งลงครับ นิโรธครับ คนจังหวัดนครสวรรค์ดูอยู่ครับ เชิญคุณณัฐวุฒิ  
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอ
ค ายืนยันว่าท่านนิโรธชี้หน้าด่า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นอะไรครับ  
คนจังหวัดนครสวรรค์ก็ดูอยู่ เชิญคุณอนุดิษฐ์ครับ  
  นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียน  
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิก 



๘๒๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๐๐/๒ 
 
สภาผู ้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม จากพรรคเพื ่อไทย ท่านประธาน  
ที่เคารพครับ กระผมจะขออนุญาตใช้เวลา ๕๐ นาทีนะครับ ไม่ใช่ ๔๕ นาทีจากนี้อภิปราย 
ไม ่ไว ้วางใจ พลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา นายกร ัฐมนตร ี  และร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับ พลเอก ประยุทธ์ บริหารราชการล้มเหลว 
ผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ปล่อยปละละเลย ให้มีการทุจริตเพื่อตนเอง
และพวกพ้อง ปล่อยให้มีการแสวงประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ส่งเสริม 
คนไม่ดีให้มีอ านาจปกครอง ท าลายระบบคุณธรรมในหน่วยงานราชการ และอยู่เบื้องหลัง  
บงการให้พวกพ้องและบริวารท าความเสียหายให้กับประเทศ ท่านประธานที่เคารพครับ  
สิ่งที่ผมกราบเรียนในนั้นไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับ แต่เป็นข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐาน 
และการให้ถ้อยค าของผู้เกี่ยวข้อง ที ่ได้ตรวจสอบแล้วก็รวบรวมมาอย่างถูกต้องนะครับ  
ซึ ่งรายละเอียดพร้อมหลักฐาน เมื ่อด าเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อย จะได้น า  
กราบเรียนท่านประธาน เพื่อด าเนินการกับ พลเอก ประยุทธ์ และพวกต่อไป เอาล่ะครับ 
ผมสปีด (Speed) เร็วนิดหนึ่งนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาสภาขออนุญาตเข้าเรื่องเลยครับ  
โดยเบื้องต้นผมต้องขออนุญาตเกริ ่นน าแล้วก็อธิบายภาพรวมเพื่อให้ท่านประธานและ
ผู้ติดตามการอภิปรายทุกท่านในวันนี้ได้เข้าใจบริบทของเรื่องนี้เสียก่อน พอผมอธิบายถึง
พฤติกรรม ความผิด การสมคบคิด ท่านจะเข้าใจว่า พลเอก ประยุทธ์ และพวกสมคบคิดกัน
สร ้างความเส ียหายให ้ก ับประเทศชาต ิได ้มากแค่ไหน ท่านประธานที ่ เคารพครับ  
ผมรับราชการเป็นนักบินกองทัพอากาศมาก่อน สมัยผมรับราชการ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  
ของกองทัพล้วนแล้วแต่จัดหามาจากต่างประเทศทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นงบการจัดยุทโธปกรณ์
ของกองทัพมันจะไม่เหมือนกับงบลงทุนในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ เพราะงบลงทุน  
ส่วนใหญ่ของกระทรวงอื่น ๆ เขาจะลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ มันก็มีการจ้างแรงงาน  
ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในประเทศ เพราะฉะนั้นโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงก็จะ
ช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจ ไม่มากก็น้อย แล้วก็ท าให้ตัวเลขการบริโภคภายในประเทศท่ี  
เราเรียกว่าโดเมสติกคอนซัมชัน (Domestic Consumption) มันมีตัวเลขที่สูงขึ้น มีจีดีพี 
(GDP) ที่สูงขึ ้น ยกตัวอย่างเหมือนงบสร้างถนนของประชาชน ของกระทรวงคมนาคม  
 



๘๒๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๐๐/๓ 
 
นอกเหนือจากพี่น้องประชาชนจะได้ถนนไปใช้งาน เงินงบประมาณก็ต้องถูกจ่ายมาเป็น  
ค่าวัสดุก่อสร้างเป็นค่าแรง ลองสมมุติว่าคนงานเขาได้ค่าแรง เขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอย ไปซื้อ
อุปโภคบริโภค สมมุติเขาเข้าร้านสะดวกซื ้อ ซื ้อของ ๑๐๐ บาท เงิน ๗ บาทที ่ เป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ย้อนกลับมาเป็นรายได้ของประเทศ เห็นไหมครับว่าการลงทุนแบบนี้มันเป็น
การลงทุนที ่กระตุ ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  
แต่การใช้งบประมาณไปซื้ออาวุธมันจะแตกต่าง ---------------------------------------------------- 
 
               - ๔๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๐๑/๑ 
 
แม้เราจะเรียกมันว่างบลงทุนเหมือนกันนะครับ ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมจะเป็นเหล่าทัพ
ไหนก็แล้วแต่กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ก็มักจะเลือกซื้อยุทโธปกรณ์แบบซื้อมา
ขายไปเกือบทุกโครงการ ยกตัวอย่างสด ๆ ร้อน ๆ กองทัพเรือเขาเพิ่งมาของบประมาณ  
ปี ๒๕๖๕ ซื้ออากาศยานไร้คนขับที่เรียกว่า เมียว ยูเอวี (MTOW UAV) จากประเทศจีน
มูลค่าเกือบ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ขอซื้อทั้งสิ้น ๓ ล า ผมไม่ได้พูดนะครับว่าของจะดีหรือไม่ดี  
ผมจะพูดถึงกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทัพเรือก็ต้องไปเซ็นสัญญากับประเทศจีน 
พอประเทศจีนเขาส่งอากาศยานไร้คนขับยูเอวี (UAV) พร้อมกับแพ็กเกจ (Package) 
ครบถ้วนกองทัพเรือก็จะจ่ายเงินเกือบ ๆ ๕,๐๐๐ ล้านบาทให้กับบริษัทคู่สัญญาประเทศจีน 
กองทัพเรือได้ของ ประเทศจีนได้สตางค์ แล้วประเทศไทยได้อะไร ท่านประธานสังเกตไหมครับ 
ที่มาของงบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพต่าง ๆ มันก็เป็นเงินที่มาจากงบลงทุน 
ที่รัฐบาลต้องไปกู้ชดเชยการขาดดุล เพราะฉะนั้นเงินกู้ที่เราต้องไปกู้มาแล้วก็ไปถูกใช้แบบ  
ท้ิงน ้าไปเฉย ๆ ไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนกลับมาเป็นรายได้ให้รัฐบาล ไม่มีการเพิ่มจีดีพี 
(GDP) คนไทยไม่ได้ประโยชน์ ไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ มันก็เป็นเรื่องที่กระทรวงกลาโหม  
ถูกครหามาโดยตลอด นั่นคือปัญหาหนึ่งจากการท่ีเราต้องไปซื้อเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ 
เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีเราต้องยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจ นอกจากมันจะไม่กระตุ้นเศรษฐกจิแล้ว 
มันยังมีเป็นปัญหาอ่ืน ๆ หนักกว่าซ่อนอยู่ นั่นคือเร่ืองของการให้สิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยี
นั้น ๆ แล้วก็การเข้าถึงชั้นความลับต่าง ๆ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเป็นอดีตนักบิน  
เอฟ-๑๖ (F-16) ท่านประธานเห็นเครื่องบินเอฟ-๑๖ (F-16) ท่านก็อาจจะเห็นว่าเครื่องบิน 
แต่ละล าหน้าตาเหมือนกัน แต่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานประสิทธิภาพของเครื่องบิน  
ในแต่ละแบบในแบบเดียวกันนี้อาจจะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน เพราะมันขึ ้นอยู่กับ
ประเทศผู้ผลิตครับ เขาจะเมตตาให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มากน้อยแค่ไหน อย่าง
เครื่องบินเอฟ-๑๖ (F-16) เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดเป็นมิตรประเทศภายใต้
สนธิสัญญานาโต (NATO) เขาก็จะให้โอกาสในการเข้าถ ึงสิทธิให้เครื ่องบินนั ้นมันมี
ประสิทธิภาพสูง แต่ถ้าเกิดเขาขายให้กับมิตรประเทศนอกนาโต (NATO) เครื่องบินมันก็มี
ประสิทธิภาพท่ีลดลงเหมือนประเทศไทยเป็นต้น ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นตรงนี้เสียก่อน  
 



๘๒๕ 
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เครื ่องบินเอฟ-๑๖ (F-16) ประเทศไทยเป็นประเทศที ่ม ีภ ูม ิศาสตร์ทางทหารสุดยอด 
เพราะฉะนั้นต่างชาติใครก็อยากจะที่เข้ามาฝึกบินในประเทศไทย ผมบอกเลยครับเครื่องบิน
เอฟ-๑๖ (F-16) ฝึกบินกัน ๓ ประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ แล้วก็
ประเทศไทย ฝึกบินบนน่านฟ้าของเรานี่นะครับ แล้วท่านประธานเช่ือไหมครับพอฝึกบินเสร็จ
บรรยายสรุปหลังบิน ตอนแรกเขาก็ให้เราบรรยายสรุปร่วมกัน แต่พอเข้าถึงเร่ืองของขอบเขต
ของความลับ ไปถึงเรื่องของสิทธิของการใช้งานท่ีเราไม่ได้รับอนุญาต เขาเชิญนักบินไทยออก
จากห้องนะครับ เห็นไหมครับ นี่ล่ะครับที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องของสิทธิในการใช้งานแล้วก็มี
ชั้นความลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้นท่านประธานครับเพนพอยต์ (Pain Point) 
เหล่านี ้ความเจ็บปวดเหล่านี ้ที ่อดีตท่านผู ้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็บุคลากรของ
กองทัพอากาศเขาทราบกันเป็นอย่างดี ดังนั้นในเกือบ ๒ ทศวรรษที่ผ่านมานี้กองทัพอากาศ
จึงมีแผนในการปลดแอกพันธนาการที่ถูกมัดติดไว้กับมหาอ านาจ โดยการหาเส้นทางใหม่ 
ในการจัดหายุทโธปกรณ์ครับ โดยมีข้อแม้ครับ ต่อไปนี้กองทัพอากาศจะจัดซื้ออะไรก็แลว้แต่ 
จัดซื้อยุทโธปกรณ์ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยด้วย เพื่อที่จะได้ให้โอกาส
กองทัพสามารถที่จะต่อยอดเทคโนโลยีด้วยฝีมือคนไทยได้เองต่อไปในอนาคตครับ แล้วอันนี้ 
ก็ต้องชมเชยครับ พอรัฐบาลพอเอก ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศท่านก็มีนโยบายในการ
สร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ แล้วเอสเคิร์ฟ (S-cruve)  
ตัวที่ ๑๑ ก็เกิดขึ ้น เอสเคิร์ฟ (S-cruve) ตัวที่ ๑๑ คืออะไรครับ เป็นการหารายได้จาก
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพต่าง ๆ ท่านก็ย่อมต้องสนองนโยบาย
นี้ด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะกองทัพอากาศเป็นผู้ริเร่ิมโครงการในลักษณะนี้มาก่อน --------- 
 
               - ๔๐๒/๑ 
 
 
 
 
 



๘๒๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๐๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นพอรัฐบาลมีนโยบายเช่นนี้เขาก็สามารถที่จะต่อยอดความส าเร็จเหล่านี้ได้ดีกว่า
เหล่าทัพอื่น ๆ สาระส าคัญนะครับ ก็คือนอกจากจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกองทัพ 
บริษัทต่างประเทศที ่ เขาจะมาซื ้อยุทโธปกรณ์จากเขานี ่ บริษัทเหล่านี ้ก ็ต ้องมาจ้าง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลิตยุทโธปกรณ์นั้น ๆ 
เพราะฉะนั้นครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านใด ถ้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหาร
อากาศทุกท่านครับ ก็จะจัดหายุทโธปกรณ์ในลักษณะท่ีพึ่งพาตัวเองให้ได้มากท่ีสุด ใช้วัสดุดิบ 
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรภายในประเทศให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดท้ัง  
๒ เร่ืองนะครับ ก็คือเร่ืองของสิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้น ๆ เข้าถึงชั้นความลับ รวมไปถึง
บริษัทขายอาวุธต่าง ๆ เขาก็ต้องมาใช้โลโกคอนเทนต์ (Logo content) จากอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศของประเทศไทย ไทยท าไทยใช้ไทยเจริญครับ เงินทองท่ีจะต้องให้ต่างชาติไป
ทั้งหมดเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่กองทัพเรือ ถ้าเกิดซื้อก็ต้องประเคนให้กับบริษัท
คู ่สัญญาในประเทศจีนทั้งหมด ถ้าเป็นการจัดซื ้อแบบนี้ก็ย้อนกลับมาจ้างอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ เพราะฉะนั้นจุดอ่อนที่ใคร ๆ ครหาว่าเป็นการซื้อยุทโธปกรณ์ที ่ต้องเอา
สตางค์ไปจ่ายให้กับต่างชาติทั้งหมดนี่ ค าครหานี้ก็ทุเลาเบาบางลง เพราะว่าอีกส่วนหนึ่ง  
ก็ย้อนกลับมากระตุ ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเรา ท่านประธานครับมาดูตาราง
เปรียบเทียบครับ ผมไม่ได้ลงรายละเอียดท่านใดจะแคปเจอร์ (Capture) หน้าจอนะครับ 
ผู้ที่ติดตามการชมอภิปรายก็ยินดี ผมเปรียบเทียบการจัดซื้อภายในประเทศ ซึ่งผมเรียกว่า 
การจัดซื้อโดยค านึงถึงโอกาสกับการจัดซื้อจากต่างประเทศ ที่ผมเรียกว่า การจัดซื้อที่ละท้ิง
โอกาส ดูเร็ว ๆ ไปพร้อมกันนะครับ ฝั่งซ้ายคือเราท าเองในประเทศ ฝั่งขวาคือเราซื้อท้ัง  
แพกเกจ (Package) มาจากต่างประเทศ ผมสรุปสั้น ๆ นะครับท่านได้ของเหมือนกัน ท่านได้
อะไหล่ ท่านมีการซ่อมบ ารุง ท่านมีการฝึกอบรมบุคลากรเหมือนกัน มีผู้ใช้งานเหมือนกัน  
แต่การซื้อจากต่างประเทศจะท าให้เราละทิ้งโอกาสต่าง ๆ ไปอย่างมากมาย โดยเฉพาะ  
การประเคนเงินงบประมาณของเราท่ีหายากและต้องกู ้ไปจ่ายให้กับต่างประเทศทั ้งสิ้น  
แล้วเราก็ท้ิงโอกาสในการท่ีเราจะพัฒนาแล้วก็เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ท าให้เราไม่มีสิทธิ ท าให้
เราไม่สามารถเข้าถึงชั้นความลับ ผมสรุปสั้น ๆ ครับ ถ้าท่านเป็นวิญญูชน ท่านย่อมทราบดี  
 



๘๒๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๐๒/๒ 
 
นะครับว่าเราจะเลือกการจัดซื้อแบบไหนที่ดีกว่ากัน แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นเรื่องนี ้คงไม่ต้องอภิปรายไป
มากกว่านี้นะครับ ผมต้องเรียนครับกองทัพอากาศมีนโยบายในการพึ่งพาตัวเอง แล้วก็ต้อง
เข้าถึงสิทธิ แล้วก็ต้องต่อยอดในเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อความชัดเจน แล้วก็มีหลักการต่าง ๆ 
ครบถ้วนนะครับ ทางกองทัพอากาศเขาไม่เคยหมุบหมิบครับ เขาไม่ได้แอบท ากันเงียบ ๆ 
กองทัพอากาศเขาจ ัดให ้ม ีซ ิมโปเซ ียม (Symposium) ครับ ม ีการสัมมนาบุคลากร  
เชิญผู้เชี่ยวชาญทุกแขนง ก าหนดแนวทางในการพัฒนากองทัพ มองกันไปยาว ๆ ๑๐ ปี  
แล้วก็จัดท าเอกสารท่านประธานครับ เรียกว่าไวต์เพเพอร์ (White paper) หรือสมุดปกขาว 
ท่านประธานครับสมุดปกขาวที่อยู ่ในมือผม ถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามการอภิปรายนะครับ 
สามารถท่ีจะเสิร์ช (Search) เข้าไปดูในเว็บไซต์ (Website) มันคือเอกสารครับท่ีแสดงทิศทาง 
๑๐ ปีข้างหน้าของกองทัพอากาศ มีการวิเคราะห์กรอบงบประมาณเปิดเผยครับ มีท้ัง
ภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยทุกคนเข้าถึงได้เป็นเอกสารที่ดีมาก เขาสื่ออะไรครับ เขาสื่อให้
ประชาชนทราบว่ากองทัพจะท าอะไร อย่างไร โดยกองทัพได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ประเทศ เขาเชิญท่านทูตมิตรประเทศ เชิญบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจให้มาร่วมรับทราบแนว
ทางการพัฒนาของกองทัพอากาศ ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเขาก็มา
รับทราบครับว่าทั ้งหมดที ่มันอยู ่ในนี ้ เขาจะมีความร่ วมมือกับกองทัพอากาศอย่างไร  
ตลอดจนระบุขอบเขตของการจัดหาพร้อมการพัฒนาไว้ว่าจะต้องมีการใช้ของในประเทศไทย 
ท่ีเรียกว่าโลโกคอนเทนต์ (Logo content) ---------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



๘๒๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๐๓/๑ 
 
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับใด ต้องให้สิทธิของกองทัพในการพัฒนาต่อยอด  
ซึ่งสอดคล้องอะไรครับก็สอดคล้องกับ นิวเอสเคิร์ฟ ๑๑ (NEW S-CURVE 11) ของรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์นี่ล่ะ การก าหนดความต้องการของยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ท่านประธานครับ
กองทัพอากาศเขาก็ไม่ได้มั่วนะครับ ไม่ได้นั่งเทียน เขาก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของ
กองทัพอากาศโดยเขาระบุไว้ชัดเจนครับ โครงสร้างก าลังรบทั้งอากาศยาน ระบบอาวุธ  
ต้องคุยกันรู้เรื่อง ผมเอาชาร์ต (Chart) ที่เรียกว่าเน็ตเวิร์ก เซนทริก โอเปอเรชัน (Network 
Centric Operation) หรือการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางขึ้นมาให้เห็นครับว่า  
นี่คืออนาคตในการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ เขาพูดชัดเจนครับว่าระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลที่จะท าให้ยุทโธปกรณ์ของเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อและพูดภาษาเดียวกันนี้มันจะต้อง
เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที ่เป็นแบบซิงเกิล ลิงก์ (Single Link) และที่ส าคัญ 
มันต้องเป็นของประเทศไทยครับ ส่วนเรื ่องของการก าหนดวัตถุประสงค์รายละเอียด  
และขอบเขตของโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ ทั้งหมดจะต้องท าให้มันสอดคล้องกับกฎหมาย
เยอะแยะมากมายทีเดียวครับ พระราชบัญญัติ ผมโชว์นี่ครับท่านประธาน ผมแค่โชว์นะครับ
แต่ไม่พูด เห็นท่ีเยอะ ๆ แบบนี้ผมจะบอกว่าเวลาท่ีเขาจะจัดหาเขาต้องท าให้มันสอดคล้องกับ
ทั้ง พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ร.บ. ของสภาพัฒน์ พ.ร.บ. สภาความมั่นคง พ.ร.บ. 
เทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็การชี ้แจงงบประมาณที่ผ่านมา ในปี ๒๕๖๔ ท่านอดีต 
ผู ้บ ัญชาการทหารอากาศท่านระบ ุโครงการต ่าง ๆ ในการจัดหาย ุทโธปกรณ์ของ
กองทัพอากาศ ก าหนดวิธีได้มาในรูปแบบท่ีเรียกว่าการจัดหาพร้อมการพัฒนา หรือเพอร์เชส 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ (Purchase and Development) ก็คือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แล้วก็มีการใช้โลคอล คอนเทนต์ (Local Content) ซึ่งอย่างที่ผมบอกเป็นนโยบาย นิวเอส
เคิร์ฟ (NEW S-CURVE) ของรัฐบาล แล้วเพอร์เชส แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ (Purchase and 
Development) หรือการจัดหาพร้อมกับการพัฒนาก็ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม แล้วกองทัพอากาศเขาเชื่อว่าโครงการของกองทัพอากาศสามารถที่จะ
สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สามารถที่จะสร้างงานให้กับคนในชาติ 
สามารถที่จะกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ แล้วก็เป็นที่น่าชื ่นชมครับ 
 



๘๒๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๐๓/๒ 
 
ท่านประธานในการมาของบประมาณจากคณะกรรมาธ ิการว ิสาม ัญพิจารณาร ่าง
พระราชบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรายงานของ
คณะกรรมาธิการกล่าวชื่นชมกองทัพอากาศ กองทัพอากาศน าเสนอเอกสารสมุดปกขาวเป็น
ตัวอย่างที่ดีมาก ขอให้หน่วยอื่น ๆ น าเสนอแนวทางเดียวกันกับกองทัพอากาศ แล้วเอกสาร
ยังระบุการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมควรที่จะ
พิจารณาในรูปแบบของออฟเซต โพลิซี (Offset Policy) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และควรก าหนดแนวทางการจัดซื ้อจากผู ้ผลิตในประเทศเป็นหลักเพื ่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ชัดเจนครับ ผมใช้เวลา ๑๕ นาทีในการ
เกริ่นน าเพื่อให้เห็นว่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศเขาท าตามกฎหมาย เขาท า
เป็นขั้นเป็นตอน และที่ส าคัญเขาค านึงถึงการที่เราจะมีสิทธิในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา
ด้วยตัวเอง และเมื่อมาของบประมาณจากสภา สภาแห่งนี้ก็อนุมัติไปครับ แล้วก็ชมเชยด้วยว่า
สุดยอดครับ ต้องท าแบบนี้ เงินที่จะต้องเอาไปประเคนต่างชาติทั้งหมดมันก็ย้อนกลับมา
กระตุ ้นเศรษฐกิจ แถมยังเข้าถึงสิทธิเข้าถึงชั ้นความลับ ถ้าตรงไปตรงมาแบบนี ้ครับ  
ท่านประธานได้งบประมาณไปแล้ว กองทัพอากาศก็ไปด าเนินการจัดหาให้เป็นไปตาม 
ความต้องการที่ท ากันมาตั้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ผมคงไม่มีเรื ่องที ่จะมาอภิปรายในวันนี ้ แต่ต้องกราบเรียนท่านประธานครับมันไม่ได้  
เป็นเช่นนั้นจริง ๆ กองทัพอากาศครับมีผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ ---------------------- 
 
               - ๔๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๐๔/๑ 
 
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ ท่านย่อมทราบดีครับ ท่านเป็น ๗ เสือของ
สภากลาโหมที ่เป็นคนเห็นชอบคัดเลือกก าลังพลที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ขึ ้นมาด ารง 
ต าแหน่งผู ้บัญชาการเหล่าทัพ หลังท่านผู ้บัญชาการได้เข้ามาท าหน้าที ่ในการบริหาร
กองทัพอากาศผมบอกเลยครับช่วงต้น ๆ ข้าราชการก็ปฏิบัต ิหน้าที ่ก ันอย่างเป็นสุข  
แต่สุดท้ายครับ สุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะอยู่ดี ๆ ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านนี้ 
ท่านไปลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้ไปปรับปรุงขอบเขตวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่เขาท ากันมาเรียบร้อยเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายนี่ล่ะ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔  
ผมขอย ้านะครับผมเชื่อว่าขณะนี้มีข้าราชการกองทัพอากาศไม่น้อยติดตามการอภิปร าย  
เป็นโครงการที่เขาพิจารณาอนุมัติกันมาเรียบร้อย เพราะการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไปซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่ความเห็นชอบของกองทัพอากาศหรือกระทรวงกลาโหมคนเดียว  
มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายที่เราเรียกว่า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราชนั้น ๆ ผมล าดับให้ฟังเร็ว ๆ กว่าท่ี
หน่วยงานเขาจะได้รับงบประมาณไปซื้อยุทโธปกรณ์ไม่ใช่อยู่ดี ๆ มันคลอดมาเลยนะครับ  
มันต้องผ่านการพิจารณาเป็นล าดับชั ้น ผมไล่คร่าว ๆ พอเป็นสังเขปอาจจะไม่ตรงเป๊ะ  
แต่ก็ประมาณนี้ คือหน่วยที่ของบประมาณนี้ต้องเสนอความต้องการ ในที่นี้กองทัพอากาศ 
ที่เป็นหน่วยระดับกรมของกระทรวงกลาโหมก็เสนอไปที่กระทรวงขึ้นไปที่ส านักงบประมาณ  
ดูรายละเอียด ส่งมาเข้า ครม. เพื่ออนุมัติบรรจุลงเล่มในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ  
เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ๓ วาระ ต้องผ่านทั้งกรรมการ กรรมาธิการ  
อนุกรรมาธิการ พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น วิธีการต่าง ๆ ออกจากสภาผู้แทนต้องไปท่ี  
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบก่อนทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าแผ่นดินลงพระปรมาภิไธยตราออกมา
เป็นกฎหมาย เพราะฉะนั้นงบประมาณแผ่นดินหรืองบแผ่นดินไม่ใช่อ านาจแล้วก็ไม่ใช่สิทธิ
ขาดของหน่วยรับงบประมาณ ไม่ใช่เป็นสิทธิขาดของกระทรวงกลาโหม ของกองทัพอากาศ  
ที่จะไปท าอะไรได้ตามอ าเภอใจ ทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมครับ มาดูกันสักนิดครับ 
งบประมาณที่กระทรวงกลาโหมขอให้กับกองทัพอากาศในปี ๒๕๖๔ ดูจากจอภาพนะครับ  
 
 



๘๓๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๐๔/๒ 
 
มีทั้งสิ้น ๙ โครงการด้วยกัน และอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับ กรรมาธิการงบเขาเชื่อตามท่ี
กองทัพอากาศมาเล่าให้เขาฟังนี ่ละว่า ไทยท า ไทยใช้ ไทยเจริญ ได้ทั ้งของได้ทั ้งสิทธิ  
แถมยังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเขาก็ไม่ได้ตัดครับ กองทัพอากาศขอมาอย่างไรเขาก็ให้ไป  
อย่างนั้น แต่ได้สตางค์ไปแล้วครับ แทนที่ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศที่ พลเอก ประยุทธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบให้มาปฏิบัติหน้าท่ีจะน าไปจัดหาตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตามขอบเขตโครงการที ่กองทัพอากาศเสนอเกิดอะไรขึ ้น ท่านไปออกค าสั่ง 
เมื่อสักครู่อย่างไรครับ ๑๔ มกราคมนี้ไปรื้อเกือบทุกโครงการ แต่ผมจะพูดแค่ ๓ โครงการ 
เมื่อสักครู่ บี ๔ (B4) บี ๕ (B5) บี ๖ (B6) ได้แก่โครงการพัฒนาการป้องกันฐานท่ีตั้งทางทหาร
ของกองทัพอากาศ วงเงิน ๙๔๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทาง
อากาศระยะที่ ๗ วงเงิน ๙๔๕ ล้านบาท และโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื ้นดินอากาศ  
วงเงิน ๙๑๐ ล้านบาท แต่ผมย ้านะครับ กราบเรียนท่านประธานไว้วันนี้ว่าโครงการอื่น ๆ  
ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้ผมไม่ได้ยืนยันว่ามันชอบด้วยกฎหมายนะครับ เพราะตอนนี้
นอกเหนือจาก ๓ โครงการท่ีผมพูดกลิ่นมันเหม็นโชยมาถึงกรรมาธิการแล้ว แต่เดี๋ยวผมจะไป
พูดในภาค ๒ วันนี้ขอชี้ ๓ โครงการนี้ก่อน ถามว่ากองทัพอากาศที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
อยู่ดี ๆ ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศมาออกค าสั่งรื้อโครงการอย่างที่ท าออกมาแล้วแบบนี้
ท าได้หรือเปล่า ผมกราบเรียนท่านประธานว่าท าได้ครับ หากการกระท าดังกล่าวนี้มันอยู่
ภายใต้อ านาจและขอบเขตตามกฎหมาย เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณมันมีประสิทธิภาพ มันกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ ้น มันตอบโจทย์ภารกิจของ
กองทัพอากาศมากขึ้น อย่างนี้ท าได้ครับ แต่ผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับ การที่จะไปแก้
กองทัพอากาศถ้าเทียบกับกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ ก็คือกรมที่สังกัดกระทรวงกลาโหม 
ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศก็เปรียบเหมือนอธิบดีครับ ------------------------------------------ 
 
 
               - ๔๐๕/๑  
 
 



๘๓๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๐๕/๑ 
 
เพราะฉะนั ้นกระบวนการที่หน่วยเขาท าเสร็จกันมาตั ้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้าเรียบร้อย  
ถ้าท่านจะแก้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ (TOR) 
ท่านท าได้แต่ท าได้อย่างจ ากัดครับ ท่านประธานที่เคารพครับคณะกรรมาธิการให้ประธาน
ปรับปรุงทีโออาร์ (TOR) ทั้ง ๓ ท่าน ให้เข้ามาให้การนะครับให้มาให้ถ้อยค า เขาตอบตรงกัน
หมดเลยครับทั้ง ๓ คณะ เขาทราบดีครับ เขามีอ านาจจ ากัดในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ดังนั้นในการประชุมของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนี้นะครับท่ี ผบ.ทอ. ให้เขาไปปรับปรุง 
ทีโออาร์ (TOR) เขาก็ท าได้แค่ไมเนอร์เชนจ์ (Minor Change) ท าไปเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ  
เพื ่อไม่ให้กระทบกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ แล้วก็เสนอขึ ้นไปให้ท่าน  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่เกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานพฤติกรรมเริ่มเกิดขึ้น  ตอนนี้ 
ถูกตีกลับครับไม่ได้ถูกพิจารณาโดยฝ่ายเสนาธิการคนสนิทของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ
ถึงตรงนี ้คร ับ ท่านผู ้บ ัญชาการทหารอากาศท่านจะทราบหรือเปล่า ผมไม่ทราบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะทราบหรือเปล่า ผมก็ไม่ทราบนะครับ ผมยังไม่คอมเมนต์ 
(Comment) ในเรื ่องนี ้ตอนนี ้ แต่จากการให้ถ้อยค าของท่านประธานคณะกรรมการ 
ที่มีหน้าที ่ในการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงทีโออาร์ (TOR) เขาบอกชัดเจนว่าฝ่ายเสธของ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศเข้ามาสั่งการเขาครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดแก้กลับมาเล็กน้อยแก้กัน
แบบไมเนอร์เชนจ์ (Minor Change) แบบนี้ไม่ได้ ท่านต้องแก้แบบนี้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ไปสั่งเขาเลย 
แล้วผมก็สงสัยครับ ผมสงสัยว่าฝ่ายเสธคนนี้มันจะใหญ่โตแค่ไหนอย่างไร  ไปตรวจสอบดู
ปรากฏอย่างนี้ครับ ฝ่ายเสธคนนี้ไม่ได้อยู่ในกองทัพอากาศนะครับ เป็นทหารอากาศที่รับ
ราชการอยู่นอกหน่วยกองทัพอากาศ แต่มาช่วยราชการที่กองทัพอากาศแล้วที่ส าคัญครับ 
ใครส่งมาก็ไม่รู ้นั่งอยู่ในสภานี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ แล้วมาท าอะไรครับ มาส่ังการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงมาท าสิ่งที่ขัดกับกฎหมายชัดเจนครับ ท่านประธานที่เคารพครับการปรับปรุง  
ทีโออาร์ (TOR) ของโครงการในครั้งนี้ คนที่รับผิดชอบรวบรวมรายละเอียดการปรับปรุงจาก
คณะกรรมการต่าง ๆ  คือกรมยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศเพื่อความรอบคอบ 
เขาก็ท าหนังสือครับไปถามฝ่ายอ านวยการด้านกฎหมายของกองทัพอากาศ ได้แก่ส านักงาน
พระธรรมนูญทหารอากาศเพื ่อให้เขาแสดงความเห็นว่ามันท าได้หรือไม่ได ้อย่างไร  
 



๘๓๓ 
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หลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับ ส  าน ักงานพระธรรมนูญทหารอากาศก็เหมือนกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เหมือนกับส านักงานอัยการสูงสุดที่เสนอความเห็นทางกฎหมาย
ให้กับรัฐบาล ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศนี้เขาก็เป็นคนเสนอความเห็นทางกฎหมาย
ให้กับกองทัพอากาศ ซึ่งเขาได้ท าหนังสือท้วงติงเป็นหนังสือราชการ ผมขออนุญาตอ่าน  
นะครับ ตรงนี้มันเป็นสาระส าคัญส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศเขาพูดอย่างนี้ครับ  
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ (TOR) เขาบอกว่าเขาตรวจสอบและพิจารณาแล้ว
ตามท่ีกองทัพอากาศมีความประสงค์จะจัดหาระบบต่าง ๆ ท้ัง ๓ โครงการนี้โดยอยู่ในขั้นตอน
การเตรียมการจัดหาซึ ่งเป็นขั ้นตอนภายในกองทัพอากาศยังไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่
บุคคลภายนอก แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการเดิมมันเป็น
เป้าหมายหลัก เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 
ซึ ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญส านักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม 
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในการปกป้องงบประมาณดังกล่าว
ข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้วนั้น โดยฟังดี ๆ นะครับ โดยกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของโครงการครั้งนี้ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติอีกทั้งกองทัพอากาศไม่เคย
ด าเนินการลักษณะเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการด าเนินการจัดหาระบบทั้ง ๓ ระบบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบและรัดกุม จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการวินิจฉัย 
ปัญหาการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื ่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙  
ชัดยิ่งกว่าชัดอีกครับท่านประธาน -------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๐๖/๑ 
 
 
 
 
 



๘๓๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๐๖/๑ 
 
โดยหลักการและธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อหน่วยงานที่เขารับผิดชอบด้านกฎหมายเขาได้ท้วงติง
หรือเขาได้ชี้ประเด็นให้เห็นในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้บริหารระดับสูงท่านก็ต้องน ามาแก้ไข 
ต้องรีบไปแก้ไข หรือปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้ชอบด้วยกฎหมาย แล้วก็ถูกต้องตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่เชื่อไหมครับ ความเห็นของฝ่ายกฎหมาย
ชัดเจนแบบนี้ แต่ฝ่ายเสธคนสนิทผู้บัญชาการทหารอากาศกลับให้ความเห็นกับกรมยุทธการว่า
ไม่มีความจ าเป็นต้องท าหนังสือไปสอบถามกับคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง 
ตนเองได้โทรศัพท์ไปสอบถามเรียบร้อย ยืนยันว่ากองทัพอากาศสามารถด าเนินการได้  
และจากนั้นไม่พอนะครับ มีนายทหารยศเพียงแค่นาวาอากาศเอก (พิเศษ) โทรศัพท์ไปสั่งการ
พลอากาศโทเจ้ากรมนี้ล่ะให้เร่งรัดรีบเสนอหนังสือให้ผู้บัญชาการทหารอากาศโดยเร็วที่สุด 
หากล่าช้าจะมีความผิด ท่านประธาน เขาท ากันแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นกรมยุทธการทหาร
อากาศแม้จะมีความเห็นทางกฎหมายจากส านักงานพระธรรมนูญในวันที ่ ๑๐ มีนาคม  
แล้วเขาก็เชิญมาหารือทันที ก็ต้องเปล่ียนใจรีบเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ (TOR) 
ที่มีรายละเอียดตามที่ฝ่ายเสธ ผบ.ทอ. เป็นคนก าหนด เป็นคนชี้น า แต่อย่างไรก็ดีรายงานท่ี
ผมตรวจสอบที่ส่งขึ้นไปให้ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติก็เป็นรายงานที่ผมก็ไม่เคยเห็น 
เพราะเขาเขียนชัดเจน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเขาเป็นคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
แต่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสั่งการผู้บัญชาการทหารอากาศ แล้วท่านผู้บัญชาการ
ทหารอากาศก็อนุมัติในวันที่ ๑๒ มีนาคม เร็วกว่าเอฟ ๑๖ (F-16) ที ่ผมเคยบินอีกครับ  
มันต้องอีกชาร์ต (Chart) หนึ่งจะเห็นชัดเจน ชาร์ต (Chart) สีฟ้า ๆ ว่าเร่ืองนี้เขาคุยกันเมื่อไร
และอนุมัติกันเมื่อไร ชาร์ต (Chart) นี้จะเห็นชัดเจนเลยครับ โครงการทั้งหมดอนุมัติกัน
ภายใน ๒ วันเท่านั ้นเอง ท่านประธานที่เคารพครับ พอผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติ  
ทีโออาร์ (TOR) เขาก็เอาทีโออาร์ (TOR) ตัวนี้ไปเป็นสารตั้งต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ผมเรียน
ท่านประธานอย่างนี้ครับ คณะกรรมาธิการได้ท าการเปรียบเทียบทีโออาร์ (TOR) ทั้งของเก่า
และของใหม่เรียบร้อย แล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นการแก้ไขที่กระทบกับวัตถุประสงค์  
แล้วก็ขอบเขตของโครงการ มันต้องไปอีกแผ่นหนึ่งครับ ผมโชว์ให้เห็นเท่านั้นเองแต่ผม  
ไม่ลงรายละเอียดผมมีเวลาน้อยเกินไปที่จะลงรายละเอียดท้ังหมด แต่ผมสรุปหลักการของ 
 



๘๓๕ 
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ทีโออาร์ (TOR) ที่ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อันแรกเลย คือตัดทอนหลักการในการ
จัดซื้อแบบการจัดหาพร้อมการพัฒนา ที่เรียกว่าพีแอนด์ดี (P&D) บางโครงการตัดบางส่วน 
บางโครงการตัดออกทั้งหมด จ าได้ไหมครับที่ผมเกริ่นน าให้ทุกท่านได้รับทราบ ท าไมเขาถึง
จัดซื้อพร้อมพัฒนา เพราะมันต้องมีเรื่องของสิทธิ มันต้องมีเรื่องของการเข้าถึงชั้นความลับ  
แล้วมันจะต้องมาจ้างบริษัทภายในประเทศให้ช่วยด้วย แต่ไปตัดออกครับ แล้วอีกส่วนหนึ่ง
อันนี้ ผมรับไม่ได้เลย ตัดโอกาสที่กองทัพอากาศจะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  
ที่กองทัพเป็นเจ้าของเอง แล้วไปเปิดประตูให้บริษัทต่างชาติเข้ามายึดอ านาจในส่วนนี้ต่อไป  
ทั้ง ๆ ที่อดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนเขาพยายามจะปลดแอกจากต่างประเทศ ท่านสมคบคิดกัน
ให้ต่างชาติมาถือไพ่เหนือกว่ากองทัพท าได้อย่างไร ท าแบบนี้ไม่ถูก กระทรวงกลาโหมไปไหน
ครับ พีแอนด์ดี (P&D) ก็กระทรวงกลาโหมนี่ละท่ีท่านอนุมัติเอาไว้ และตอนคณะกรรมาธิการ
ไปท าการตรวจสอบก็แถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้น าเสนอข่าวกันอย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่อง  
ความผิดปกติ แล้วก็เข้าข่ายการขัดระเบียบกฎหมาย กระทรวงกลาโหมก็นิ ่งเฉย แล้วก็  
ปล่อยให้กองทัพอากาศไปเร่งจัดซื ้อจัดจ้างจน ๓ โครงการที่เราตรวจสอบโครงการหนึ่ง 
คือโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื ้นดินอากาศ วงเงิน ๙๑๐ ล้านบาท เปิดซองได้ผู ้ชนะ 
เป็นที่เรียบร้อย และผมกราบเรียนท่านประธาน โครงการนี้ตัดหลักการพีแอนด์ดี (P&D)  
ท้ิงท้ังหมด ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๔๐๗/๑ 
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ผมถือว่าการนิ่งเฉยก็คือการสมคบคิดการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใสมีมูลค่าของทั้ง ๓ โครงการเกือบ 
๓,๐๐๐ ล้านบาทนี้กระทรวงกลาโหมท าอะไรอยู่ผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริง ๆ ซึ่งเดี๋ยว  
ท่านพลเอก ประยุทธ์ ท่านจะชี้แจงเองหรือท่านจะให้รัฐมนตรีมาช่วยชี้แจง ผมทราบดีว่า
ท่านจะชี้แจงอย่างไร กองทัพอากาศให้ข้อมูลท่านอย่างไรให้ระวังนะครับ เพราะข้อมูลที่ส่ง
มาให้คณะกรรมาธิการเอกสารหลายแผ่น โดยเฉพาะเอกสารที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง 
ส่งมาไม่ครบ แล้วก็ไม่มีใครเซ็นก ากับ เขากลัวกันหมดครับ แต่ผมต้องกราบเรียนนะครับ 
ผมมีรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วน ผมเรียนท่านประธานครับ เดี๋ยวจะมีการมาชี้แจงว่า
โครงการทดแทนวิทยุ จัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศวงเงิน ๙๑๐ ที่เปิดซองได้ผู้ชนะเป็นท่ี
เรียบร้อย ผู้ชนะเสนอราคาประมาณ ๔๐๐ ล้านบาทเท่านั้น แล้วเดี๋ยวจะมาเอาบุญคุณว่า
กองทัพอากาศช่วยท าให้ประหยัดเงินได้มากถึง ๕๐๐ ล้านบาท ห้ามชี้แจงแบบนี้นะครับ 
พลเอก ประยุทธ์ อย่าชี ้แจงแบบนี ้ผมสวนหงายท้องเลยนะครับ เพราะราคาที ่ถูกลง  
ถูกเพราะท่านลดสเปกอัป (Spec up) ท่านลดสเปก (Spec) แต่ท่านไม่ได้ลดราคากลาง
เพราะระบบที่ท่านตัดออกจากสเปก (Spec) ที่เขาเรียกว่าเซคอส (SECOS) มันมีราคากลาง
ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทพอดี ท่านได้ไม่ได้ลดจากราคากลางราคากลางที่ขายซองไปยังเป็น 
๙๐๐ ล้านบาท ซึ่งผมเรียนนะครับ ถ้าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บอกให้ตัดงบประมาณออกไป ๕๐๐ ล้านบาทนี้  
ผมไม่มาเสียเวลายืนอภิปราย แล้วผมจะชมเชยว่าท่านประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ถึง 
๕๐๐ ล้านบาท แต่เขาท าอย่างไรรู้ไหมครับท่านประธาน นโยบายผู้ใหญ่ที่ว่านี้เขาให้คง  
ราคากลางไว้ตามเดิมที่ ๙๐๐ ล้านบาท แพงกว่ามูลค่ารายการสินค้าตามทีโออาร์ (TOR) ใหม่
เกือบ ๑ เท่าตัว จริง ๆ เกิน ๑ เท่าตัวคือเกินกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์อีก ผมพักกินน ้า 
ผมเหนื่อย เหนื่อยใจมาก ท่านประธานครับ ผมเคยเป็นนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศ  
ผมเข้าใจความรู้สึกของน้อง ๆ นักบินตลอดจนบุคลากรของกองทัพอากาศที่เขาประจ าการ
อยู่ตามกองบิน มีหน้าที่ในการปกป้องน่านฟ้าให้กับประเทศไทย สร้างความมั่นคงให้กับ 
พี่น้องประชาชน การลดสเปก (Spec) อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพคือการให้บุคลากรของ
กองทัพใช้ของที ่มีคุณภาพต ่าลง ส่งผลถึงชีวิตและความปลอดภัยในการเตรียมพร้อม 
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๙๖/๒ 
 
ที่เขาจะไปสู้รบกับข้าศึก ถ้าท่านปรับลดคุณภาพของอุปกรณ์ลง โดยท่านเงินตัดเงินภาษีอากร 
ของพี่น้องประชาชนที่จะต้องไปใช้จ่ายลงด้วย เราก็ยินดีให้ตัดลดงบประมาณของกองทัพ  
มาโดยตลอด แต่การไปลดคุณภาพอุปกรณ์ ซึ ่งหมายถึงบุคลากรของกองทัพต้องรับ 
ค่าความเสี ่ยงชีวิตโดยไม่จ าเป็น แล้วไม่ยอมลดงบประมาณภาระค่าใช้จ่ายภาษีของ 
พี ่น้องประชาชนแบบนี ้ ผมรับไม่ได้จริง ๆ ครับท่านประธาน แล้วคิดตามผมนะครับ  
ถ้าเผอิญงานที่เขาเพิ่งไปเปิดซองกันนี้ถ้าฮั้วไม่แตก ถ้าฮั้วไม่แตกนะครับ แล้วไม่มีบริษัท  
ที่ชนะการเสนอราคา ๔๐๐ ล้านบาทครั้งนี้เข้ามาเสนอราคา กองทัพอากาศจะได้บริษัทที่ชนะ 
การเสนอราคาในล าดับต่อไปที่เขาเสนอราคาต ่ากว่าราคากลางนิดเดียว คือ ๘๐๐ ล้านกว่าบาท 
เพราะฉะนั้น ๕๐๐ ล้านบาทนี้จะลอยไปที่ไหน จะลอยไปที่สนามหลวงหรือจะไปตกที่ดอนเมือง 
ไปคิดกันเอาเอง ผมสรุปดักคอผู ้แจงเลยดีกว่า เดี ๋ยวท่านจะออกมาชี ้แจงว่ าเหตุผลท่ี 
ท่านต้องมีความจ าเป็นในการปรับปรุงทีโออาร์ (TOR) เป็นเพราะการจัดซื้อแบบความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราเป็นการจ ัดหาแบบ
เฉพาะเจาะจงแล้วก็เอื้อให้กับเอกชนบางราย และอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริต อย่ามา
ชี้แจงแบบนี้เช่นเดียวกัน เพราะผมจะบอกท่านประธานว่าตรงข้าม เพราะจริง ๆ มันมี
มาตรการและกลไกที่สามารถน ามาใช้เพื ่อให้เกิดการจัดซื ้ออย่างโปร่งใสได้ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อ เป็นการล็อกสเปก (Lock Spec) ให้กับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศอย่าไปพูดครับ เพราะแผนแม่บทย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๘๓๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๐๘/๑ 
 
เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องให้มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอื้อและส่งเสริมให้มีการลงทุน  
เพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย แม้กระทั่งห่วงโซคุณค่าของประเทศไทย ๑๔๐ เป้าหมาย 
ทั้งความเชื่อมั่นภาครัฐ ทั้งการเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐ ทั้งความเข้าใจในการใช้ประโยชน์
เขาให้สนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นอย่าชี้แจงแบบนี้ 
และผมฝากค าถามกลับไปด้วยว่ากระทรวงกลาโหมยังจะมุ ่งเน้นการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที ่ท ่านเข ียนขึ ้นมาหรือเปล่าครับ ผมกราบเรียนท่านประธานครับ  
การตรวจสอบอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศเพื่อความโปร่งใสนี้สามารท าได้หมูสะเต๊ะ
ท าง่ายเลยครับ เพราะสามารถตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ก าไรขาดทุน งบการเงินจาก 
กรมพัฒนาธุรกิจมันก็เช็ก (Check) ได้หรือจะเดินทางไปดูสถานประกอบการ โรงงานเขา
ตรวจสภาพมาตรฐานโรงงาน หมูสะเต๊ะก็มันอยู ่ในประเทศไทย นอกจากนั ้นมันยังมี
กระบวนการตรวจสอบอื่น ๆ ตามกฎหมาย แถมเรายังมีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจร ิตท ี ่ เร ียกว ่าคณะกรรมการ คปท. ม ีปล ัดกระทรวงการคลังเป ็นประธาน  
ก็ไปสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง การท างานท าได้หมดครับ ค าถามเหตุใดปล่อยให้มันไม่ท า
แบบนี้ ท าไมจึงไม่ด าเนินการตรวจสอบไม่ใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อไม่ให้มีข้อครหาถึงการทุจริต  
ถ้าท่านจะไม่ใช้อุตสาหกรรมภายในประเทศนี้ แล้วมาอ้างว่าล็อกสเปก (Lock Spec) และมา
ตรวจสอบได้ไม่ได้อย่างไรนี้ นอกเหนือจากนี้หากรัฐบาลมีความจริงในการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อการพัฒนา ท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการออกแบบจัดสร้าง รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ นี้ เพื่อให้การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพการผลิตมันออกมา
ตามสัญญาที่เรามีความประสงค์ แล้วถ้าจะมีข้อเสียนี้ผมเห็นข้อเสียอยู่ข้อเดียวคือข้าราชการ
ท่ีจะได้เดินทางฝึกท่ีต่างประเทศ อาจจะไม่ได้ไปก็เท่านั้นเอง ผมกราบเรียนท่านประธานครับ  
คู่แข่งจากต่างประเทศนี้เขาเล็งเห็นว่าจุดอ่อนของประเทศไทยคือการขาดอุตสาหกรรม  
การผลิตที่มีขีดความสามารถและความพร้อมในการแข่งขัน แล้วพอมีนโยบายที่เอื้อแล้วก็
ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น การจัดซื้อแบบความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐและอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศนี้ นโยบายนี้ก็ถูกยกขึ้นมาโจมตีไป
ใช้เหตุผลทางกฎหมายที่ผมเรียกว่าโง่ บ้า เซ่อมาขัดขวางไม่ให้ประเทศไทยนี้ได้มีโอกาส  
 



๘๓๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๐๘/๒ 
 
พัฒนาสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพทัดเทียมชาติอื่น เพราะฉะนั้นท้ังปีท้ังชาติถ้าท ากัน
แบบนี้ท่านก็ต้องพึ่งพาการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศไปตลอด ท่านประธานที่เคารพครับ 
ผมเรียกการท าแบบนี้ว่าทุจริตครับ นอกจากเป็นการทุจริตโดยขัดขวางไม่ให้เกิดการพัฒนา
สินค้าที่ผลิตในประเทศ ยังเป็นการฉกฉวยโอกาสทุจริตโดยร่วมมือกันจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  
จากต่างประเทศ ซึ่งการทุจริตจากการไปซื้อสินค้าต่างประเทศอันนี้ต่างหากไม่มีมาตรการ
และกลไกที่จะน ามาใช้เพื่อเช็กเพื่อตรวจสอบว่าการจัดซื้อโปร่งใสหรือเปล่า ที่เขาบอกว่า 
มีค่านายหน้านั ่นละ ถ้าท่านประธานไม่เชื ่อท่านไปดูยุทโธปกรณ์ที ่กระทรวงกลาโหม  
เขาให้เหล่าทัพต่าง ๆ นี้มาซื้อไปทิ้งเยอะแยะเลยครับ เรือเหาะที่บินไม่ขึ้น เครื่องตรวจวัตถุ
ระเบิดที ่ใช้งานไม่ได้จริง ปืนที ่ย ิงแล้วล ากล้องแตก รถเกราะคุณภาพต ่าที ่เอาไปรบ 
ก็ไม่มีใครกล้าเอาไปรบไม่มีใครกล้าไปรบ เพราะมันรบไม่ได้ แล้วก็อีกเยอะแยะมากมาย  
ท่านประธานที่เคารพครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมบอกไว้ในนโยบายรัฐบาลว่าท่านจะสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย แต่มีการปล่อยปละละเลยให้คนนอกกองทัพอากาศ
ที่ขณะนั้นไม่ได้มีต าแหน่งที่ส าคัญในกองทัพอากาศนี้เข้ามาก ากับควบคุมเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สาระส าคัญของโครงการ ไปปรับปรุงทีโออาร์ (TOR) ท่ีเขาท าไว้ดีอยู่แล้ว ---------------------- 
 
               - ๔๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๐๙/๑ 
 
แล้วก็เป็นโครงการที่สนับสนุนเรื่องของพีแอนด์ดี (P&D) สนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศท าให้คนไทยมีงานท า ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นโครงการดี ๆ ที่เหล่า
ข้าราชการทหารอากาศทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้เขาได้ท ากัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่
ยาวนานของกองทัพอากาศ ท่านท าให้คนดี ๆ ในกองทัพอากาศที่ตั้งใจท างานเพื่อผลประโยชน์
ของประเทศชาติ เพื ่อที ่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เขาหมดก าลังใจ  
พอเขาหมดก าลังใจเขาก็หมดความเชื่อถือในตัวท่าน เพราะความเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์
ที ่ท่านและพวกพ้องท าไว้ก ันแบบนี ้ แล้วมิหน าซ ้าพอเขาแก้ไขทีโออาร์ (TOR) เสร็จ  
ยังปูนต าแหน่งส าคัญ ให้เขาไปดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศด้วยแล้วอีกข่าวหนึ่ง
นะครับ ไม่ใช่ข่าวหรอก เขามีเสียงมาชัดเจนว่าบิ๊ก ช. ช้างใครก็ไม่รู้ เข้ามาสั่งการ ผมเรียน
นายกรัฐมนตรีเลยครับท่านนั่งอยู่ ฟังดี ๆ นะครับ ชื่อจีแบด จีบีเอดี (GBAD) เขาบอกท า
ส าเร็จตามที่เขาขอจะให้รางวัลเป็นต าแหน่งส าคัญกับคนที่ควบคุมก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
แล้วก็ให้ต าแหน่งกับกลุ่มที่ออกมาข่มขู ่ข้าราชการทหารอากาศที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่  
แล้วไปปูนบ าเหน็จให้คนเหล่านี้ ท่านสนับสนุนคนไม่ดีให้ขึ้นมามีต าแหน่งส าคัญอีกใช่หรือเปล่า 
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมออกจากกองทัพอากาศมาอาสาท างานการเมืองตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
ตั้งแต่ออกจากกองทัพผมยังติดต่อไปมาหาสู่เพื ่อนพ้องน้องพี่ข้าราชการทั้ง ๔ เหล่าทัพ 
โดยตลอดครับ ทั้งในฐานะของผู้ร่วมงานเคยท างานร่วมกัน หรือโดยต าแหน่งทางการเมือง 
ผมกราบเรียนท่านประธานครับ มีเรื ่องใดที่ผมพอจะช่วยประสานงาน ช่วยชี้แจงอธิบาย  
ในภารกิจของกองทัพให้กับบุคคลภายนอกได้เข้าใจผมเต็มใจ และผมด าเนินการแบบนี้มา
โดยตลอด ผมมีแต่จะปกป้ององค์กรกองทัพอากาศในสิ ่งที ่ถูกที ่ควร สมดังเจตนารมณ์  
ของบุพการีกองทัพอากาศ ท่านอดีตผู ้บัญชาการทหารอากาศทุกยุคทุกสมัยที ่เขาได้
ด  าเนินการต่อเนื ่องมาโดยตลอด มาถึงว ันนี ้ส ิ ่งที ่ผมไม่เคยคิดว่ามันจ ะเกิดขึ ้นกับ
กองทัพอากาศอันเป็นที่รักยิ่งของผม แล้วก็เพื่อนข้าราชการกองทัพอากาศด้วย มันก็เกิดขึ้น 
ผมไม่เคยคิดครับว่าจะต้องมาอภิปรายกระทรวงกลาโหมและกองทัพอากาศที ่ผมรัก  
แต่เรื่องนี้พี่น้องของผมในกองทัพหลังไมค์มาเป็นจ านวนมากขอให้ผมได้ถ่ายทอดข้อมูล  
ความไม่โปร่งใสของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และขอให้ผมช่วยน าข้อมูลนี้มาเปิดเผย  
 



๘๔๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๐๙/๒ 
 
ในการอภิปราย แล้วให้ไปท าความจริงให้ปรากฏ ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้ผมถอด 
เฮลเมต (Helmet) ของนักบินรบออกผมมาสวมหมวดเป็นนักการเมืองที ่ยังมีความรัก 
และซื่อสัตย์กับสถาบันที่สร้างผมมาเสมอครับ แล้วผมจะไม่ยอมให้ใครมาหาผลประโยชน์  
อันมิชอบ โดยการมาท าลายกองทัพอากาศที่ผมรักเป็นอันขาด แล้วถ้าไม่เข้าใจที่ผมพูด  
แล้วยังปล่อยให้หน่วยงานภายใต้ก ากับของท่านท าทุจริตกันแบบนี้ ผมไม่สามารถไว้ว างใจ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมได้อีกต่อไป กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านต่อไป 
จะเป็นคุณยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ขอเชิญคุณยุทธพงศ์ครับ ท่านยุทธพงศ์ขอไว้ ๖๐ นาทีครับ 
 
               - ๔๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๑๐/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จร ัสเสถ ียร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจ ังหว ัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย วันนี้ผมมาอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดซื้อเรือด าน ้าทุจริต จากจีทูจี (G to G) เก๊สู่จีทูจี เจี๊ยะ เจี๊ยะ 
นี่ภาษาจีนนะครับ ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าว่ากินนะครับ ก็คือทุจริต โกงครับ ท่ามกลาง
วิกฤตโควิด (COVID) และความอดอยากหิวโหยของประชาชน พลเอก ประยุทธ์ เรือด าน ้านะจ๊ะ 
ท่านฟังไว้ให้ดีนะจ๊ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐  
๑. ข ้อกล ่าวหา พลเอก ประย ุทธ ์  ในฐานะนายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงกลาโหม ได้ปล่อยปละละเลยกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อ านาจหน้าท่ี  
ขัดต ่อร ัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และข้อส ั ่งการของนายกรัฐมนตรี  
และยังเห็นชอบปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอและใช้จ ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ 
อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเน ื ่อง ทั ้งที ่ย ังไม ่ม ีสถานการณ์การสู ้รบใด ๆ  
โดยที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพวกพ้อง ไม่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ  
และประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ใจด า ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน ไม่เห็นใจ  
ในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน และความโอหัง เสพติดในอ านาจของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท าให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังคลั่งอ านาจ 
ภาษาอังกฤษเขาบอก ฮิวบริสซินโดรม (Hubris Syndrome) ไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้น า
ประเทศได้อีกต่อไป ท่านประธานครับ โครงการจัดซื้อเรือด าน ้าจากประเทศจีนมันมีทั้งหมด 
๓ ล า เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ ๑ และประยุทธ์ ๒ ก็คือนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันนี่ล่ะ  
 



๘๔๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๑๐/๒ 
 
เรือด าน ้าล าที ่ ๑ มูลค่าประมาณ ๑๒,๔๔๒ ล้านบาทนี้ซื ้อไปเรียบร้อยแล้วครับ ตั ้งแต่ 
ปี ๒๕๖๐ และจ่ายเงินตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ไปถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส่วนเรือด าน ้าล าที่ ๒  
กับล าที ่ ๓ ตั ้งงบประมาณไว้ตั ้งแต่ปี ๒๕๖๓ ตอนที ่ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัย ๒ 
นายกรัฐมนตรีที ่บอกว่ามาจากการเลือกตั ้ง แต่ไม่ได้เลือกตั ้งโดยตรงนะครับ ล าที ่ ๒  
กับล าที่ ๓ มูลค่า ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้ซื้อ ต้องท าความเข้าใจกับท่านประธานครับ  
ที่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าพรรคเพื่อไทยค้านเอาไว้เลยยังไม่ได้ซื้อ และขณะที่เกิดโควิด (COVID) 
ประชาชนเดือดร้อนอดอยาก ปีนี ้ท่านก็เสนอเข้ามา ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู ้ไม่เห็น ท่านเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านก็เป็นคนเสนอเข้ามา ล าที่ ๒ กับล าที่ ๓ นี้ ท่านใจด ามาก 
ไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป 
 
               - ๔๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๑๑/๑ 
 
  สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ท่านประธานครับ โครงการจัดซื้อเรือด าน ้า มันเป็น
โครงการใหญ่มากครับท่านประธาน มันไม่ใช่มีแค่เรือด าน ้า ๓ ล า อย่างที ่ผมเร ียน 
ท่านประธานนะครับ โครงการนี้มันมีทั ้งหมด มีทั ้งค่าจอดเรือด าน ้า มีอาคารคลังอาวุธ 
ปล่อยน าวิถ ี คลังเก ็บตอร์ปิโด (Torpedo) โรงซ่อมเรือด าน ้า แล้วก็ย ังมีเร ือยกพล
เอนกประสงค์ขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือด าน ้าอีก ๑ ล า ล านี้ ๖,๒๐๐ ล้านบาท  
รวมเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ ๔๔,๒๒๒ ล้านบาท เรือด าน ้า ๓ ล า เรือแอลพีดี (LPD) เรือยกพล
ขึ้นบกอีก ๑ ล า ๖,๒๐๐ ล้านบาท แล้วก็มีพวกโรงซ่อม ท่าจอดเรือต่าง ๆ เบ็ดเสร็จ ๔๔,๒๒๒ 
ล้านบาท เป็นโครงการที่ใหญ่มากครับ ประเทศไทยตั้งแต่ตั้งประเทศมายังไม่เคยมีโครงการ
ไหนที่จะมีมูลค่าสูงเท่ากับโครงการจัดซื้อเรือด าน ้าคร้ังนี้ครับ  
  สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ผมแจกแจงรายละเอียดครับว่า ๔๔,๒๐๐ ล้านบาท 
ของโครงการเรือด าน ้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ๑. โครงการจัดหาเรือด าน ้าระยะที่ ๑  
ปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๒,๔๒๔ ล้านบาท  อันนี้สัญญาเดินท่านจ่ายเงินอยู่ 
ทุกปี ๆ ครับ โครงการท่ี ๒ ก็คือเรือแอลพีดี (LPD) เรือสนับสนุนเรือด าน ้า อีก ๖,๒๐๐ ล้านบาท 
ท่านจ่ายเงินตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณไปถึงปี ๒๕๖๕ แล้วก็ยังมีโครงการล าดับท่ี ๔ 
คือโครงการจัดหาเรือด าน ้าใหม่อีก ๒ ล า ท่ีบอกว่า พลเอก ประยุทธ์ ท่านใจด าครับ คนอดอยาก 
หิวโหย ไม่มีวัคซีน ท่านยังเสนอให้ซื ้อเรือด าน ้าใหม่อีก ๒ ล า ท่านเสนอมาตลอดครับ  
ตั้งแต่มีโควิด (COVID) มา ถ้าไม่จริง เดี๋ยวท่านมาตอบนะครับ ๕. โครงการสร้างท่าจอดเรอืด าน ้า 
ท่านประธานต้องดูให้ดีนะครับ โครงการท่ี ๕ เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดฟ้องท่านประธานครับ 
๙๐๐ ล้านบาท แล้วก็มี ๖. โครงการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคระยะ ๒ อีก ๙๕๐ ล้านบาท 
แล้วก็ข้อ ๗ ส าคัญครับ โรงซ่อมเรือด าน ้าอีก ๙๙๕ ล้านบาท ๘. โครงการก่อสร้างคลังอาวุธ 
๑๓๘ ล้านบาท ๙. โครงการทดสอบคลังเก็บตอร์ปิโด (Torpedo) อีก ๑๓๐ ล้านบาท  
รวมเบ็ดเสร็จ ๔๔,๒๒๒ ล้านบาท  
  สไลด์ (Slide) ถัดไป ท่านประธานครับ เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด
ของกองทัพตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีการจัดซื้อมา ๔๔,๒๐๐ ล้านบาท ท่านประธานดูสิครับว่า
มันผูกพันงบประมาณสร้างหนี ้ให้ประเทศทั้ง ๆ ที ่ประเทศไทย เงินก็ไม่มี ต้องไปกู้เขา  
 



๘๔๕ 
 

 สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๑๑/๒ 
 
พี่น้องบ้านผมทางภาคอีสานอยู่จังหวัดมหาสารคามอดอยากนะครับ โรงพยาบาลจะรักษา 
ก็ไม่มี ต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนาม คนตกงาน ท่านไม่มีเงินจะช่วย แต่ผมฟ้องท่านประธาน 
ท่านประธานเห็นไหมครับ ท่านประธานดูสิครับ งบประมาณจัดซื้อเรือด าน ้า ท่านประธาน  
ดูสีน ้าเงินนะครับ ประยุทธ์ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๒ แล้วก็ผูกพันครับ เร่ิมประยุทธ์ ๒ 
ตั ้งแต่ปี ๒๕๖๒ มาถึงปี ๒๕๖๖ ที ่ท่านผูกพันงบประมาณ โครงการเรือด าน ้าทั ้งหมด 
๔๔,๒๒๒ ล้านบาท ท่านประธานดูความใจด าของนายกรัฐมนตรีคนนี้สิครับ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมคนนี ้ ประชาชนไม่มีจะกิน ประชาชนอดอยาก ประชาชนล้มตาย  
แต่ท่านใจด ามาก ท่านไปซื้อเรือด าน ้า ท่านซื้อไปท าไมครับ มันฆ่ าโควิด (COVID) ได้ไหม 
ท่านนายกรัฐมนตรี ถ้ามันฆ่าได้ ผมจะรีบยกมือให้เลยครับ  
  ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ อันนี้ผมรับรองว่าเอกสารที่ผมเอามาแสดงกับ
ท่านประธานมันเป็นเอกสารจริง เป็นเอกสารของกองทัพเรือ ถ้าไม่จริง ผมท้าให้กองทัพเรือ
ฟ้องผม ให้นายกรัฐมนตรีคนนี้ ท่ีใจด านี้ ฟ้องผม ด าเนินคดีกับผมเลย ถัดไปครับ ประยุทธ์นี่ใจด า 
ทรยศประชาชน บังอาจท าจีทูจี (G to G) เก๊ครับ ท่านประธานครับ เห็นเรือด าน ้าไหมครับ - 
 
               - ๔๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๑๒/๑ 
 
อันนั้นก็จีทูจี (G to G) ข้างล่างลงมานี่ก็คือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนเรือด าน ้า  
ที่ท่านบอกเรือยกพลขึ้นบก เรือล านี้ระวางขับน ้า ๒๐,๐๐๐ ตัน ใหญ่กว่าเรือจักรีนฤเบศร 
ท่ีปัจจุบันกองทัพเรือมีอีกครับ จักรีนฤเบศรประมาณ ๑๑,๐๐๐ ตัน เหมือนแม่กับลูกเลยครับ 
แล้วเรือล านี ้ก ็ซ ื ้อ (G to G) จากประเทศจีนครับ ท่านประธานติดตามผมต่อไปครับ 
ที ่ผมท าไมถึงต ้องบอกท่านประธานว่ามันเป็นจีทูจ ี (G to G) เก ๊ ต ้องฟ้องประธาน  
ฟ้องประชาชนครับ ท่านประธานครับ มีจดหมายจากกองทัพเรือไทย รอยัลไทยนาวี (Royal 
Thai Navy) ไปถึงนายสู จ้าน ปิน ซึ่งนายสู จ้าน ปิน เป็นใครครับ เป็นรองประธานองค์กร
บริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนครับ จดหมายฉบับนี ้ออกที ่ เฮดควอเตอร์ (Headquarter)  
ของกองทัพเร ือรอยัลไทยนาวี (Royal Thai Navy) เม ื ่อว ันที ่  ๒๔ ก ันยายน ๒๕๖๓  
จดหมายนี้ลงนามโดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู ้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นครับ  
ท่านประธานครับ นี่คือจดหมายที่กองทัพเรือส่งไปถึง ที่เขาอ้างว่าเป็นรัฐบาลจีนนะครับ  
นายสู จ้าน ปิน บอกว่าอย่างไรครับท่านประธาน ผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับ  
แล้วผมรับผิดชอบว่าจดหมายเป็นจดหมายจริง ผมพร้อมให้กองทัพเร ือด าเนินคดี  
ถ้าผมเอาจดหมายเท็จมาแสดง อย่างนี ้ครับท่านประธาน บอกว่าเร่งรัดให้มีการลงนาม  
ในสัญญาเรือด าน ้าล าที ่ ๒ และล าที ่ ๓ ให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือภายใน 
วันที ่  ๓๐ กันยายน ปี ๒๕๖๓ เพราะอะไรครับ เพราะ พลเรือเอก ลือชัย ร ุดดิษฐ์  
เขาจะเกษียณเขาอยากจะเร่งเซ็นสัญญา เรือด าน ้าล า ๒ กับล า ๓ ที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา  
แล้วบอกว่าหากด าเนินการไม่ทันก าหนดสถานการณ์การเมืองในไทยอาจท าให้ต้องเริ่ม
ขั้นตอนการจัดหาตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีก อันนี้คือกองทัพเรือท าไปถึงจีนครับ และหากประเทศ
จีนไม่สามารถส่งตัวแทนมาลงนามได้ทันเวลา ก็ขอให้ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีน  
ในประเทศไทยมาลงนามในข้อตกลงการจัดซื ้อเรือด าน ้าล าที ่ ๒ และล าที ่ ๓ ก่อนวันท่ี  
๓๐ กันยายน ปี ๒๕๖๓ ครับ เพราะอะไรครับ เพราะผู ้บัญชาการทหารเรือคนนั้นคือ  
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เขาจะเกษียณครับ ก็แปลเป็นไทยง่าย ๆ ครับท่านประธานว่า
กองทัพเรือมีจดหมายไปถึง สู จ้านปิน ไม่ใช่รัฐบาลจีนครับ บอกว่าให้ส่งอ้ายตี๋หรืออาหมวยที่ไหน  
 



๘๔๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๑๒/๒ 
 
อาเฮียตี ๋  อาเฮ ียหมวยที ่ไหนก็ได ้ที ่สถานทูตจริงมาลงนามก่อนวันที ่ ๓๐ กันยายน  
เพราะหนังสือนี้ออกวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ก่อนเขาจะเกษียณครับแล้วมันจะเป็นจีทูจี 
(G to G) จริงได้อย่างไรท่านประธาน นี่มันเก๊ ท่านประธานครับ มันยังมีเรืออีกล าหนึ่ง 
ที่ผมบอกก็คือเรือยกพลขึ้นบกเรือแอลพีดี (LPD) ในจดหมายกองทัพเรือไทยก็บอกว่า 
เรือแอลพีดี รุ ่น ๐๗๑ อี (LPD 071E) ที่กองทัพเรือซื ้อมันเหมือนกับเรือแอลพีดี ๙๘๙  
(LPD 989) ที่ประจ าการอยู่ในกองทัพเรือจีน เรียกว่าฉางไป่ซาง แล้วก็ขอให้กองทัพเรือจีน  
ช่วยอนุเคราะห์อาวุธให้หน่อย เพราะว่าเงิน ๖,๒๐๐ ล้านบาทที่ซื ้อไปนี่ท่านประธานครับ  
มันมีแต่เรือเปล่า ๆ กับเครื่องยนต์ มันไม่มีระบบอ านวยการรบ จรวดไม่มี ปืนไม่มี แล้วมันจะเป็น
เรือรบได้อย่างไรครับท่านประธาน ท่านประยุทธ์ นี่ท่านใจด ามาก ซื้อไปท าไม นี่คือจดหมาย
รอยัลไทยนาวี (Royal Thai Navy) กองทัพเรือไทยถึงองค์กรบริษัทงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและเพื่อการป้องกันประเทศ -------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๑๓/๑ 
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีหลักฐานเป็นจดหมายที่ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ลงเมื่อ  
วันที่ ๒๔ กันยายน ถึงนายสู จ้าน ปิน รองประธานองค์กรบริหารของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื ่อการป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ 
ผมขออนุญาตอ่านภาษาอังกฤษนิดหนึ่งครับ สเตต แอดมินิสเตรชัน ฟอร์ ไซเอนซ์ เทคโนโลยี 
แอนด์ อินดรัสทรี ฟอร์ เนชันนัล ดีเฟนซ์ (State Administration for Science Technology 
and Industry for National Defense) หรือเขาเรียกกันย่อ ๆ ว่าแซสตินด์  (SASTIND)  
ท่านประธานต้องจ าค านี ้ให้ดีครับ เพราะว่าอันนี้คือตัวละครที่มาท าจีทูจี (G to G) เก๊  
ขอให้กองทัพเรือมีหนังสือไปถึงรองประธานแซสตินด์ (SASTIND) บอกว่าขอให้เร่งจัด 
ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนในประเทศไทยมาลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเรือด าน ้า 
ล าท่ี ๒ และล าท่ี ๓ ก่อนวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มิฉะนั้นสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย
อาจท าให้จะต้องมาเร่ิมต้นในกระบวนการจัดหาใหม่อีก ข้อต่อมาครับ ร้องขอความช่วยเหลือ
จากแซสตินด์ (SASTIND) กรณีท่ีกองทัพเรือได้เซ็นสัญญาต่อเรือแอลพีดี (LPD) ชนิด ๐๗๑ อี 
(071E) เรือชั ้น ฉางไป่ซานกับแซสตินด์ (SASTIND) ไปแล้ว ๑ ล า แต่เรือล าดังกล่าว 
ยังไม่มีระบบอ านวยการรบ ระบบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับใด ๆ มีแต่อุปกรณ์พอเดินเรือ
กลับประเทศไทยได้เท่านั้น อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และจะได้ช่วยเหลือกันในอนาคต  
ที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเข้ามาปฏิบัติการในภูมิภาคนี้จึงขอความกรุณาให้ทาง 
แซสตินด์ (SASTIND) ช่วยสนับสนุนการติดตั้งระบบอ านวยการรบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับ
ให้มีขีดความสามารถเท่าเทียมกับเรือชั้นนี้ของจีนด้วย เพื่อจะได้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นนี ้ครับ พลเรือเอก ลือชัยต้ องการลงนามในข้อตกลง 
การจัดซื้อเรือล าน ้าล าที่ ๒ กับล าที่ ๓ ให้ทันในสมัยที่ตัวเองเป็นผู้บัญชาการทหารเรืออยู่ 
ไม่ได้หวังเลยครับ ไม่ได้คิดถึงประเทศชาติเลยครับ ผมถามหน่อยครับ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นรัฐบาลไทยนะครับ เรียกไปท าหนังสือไปให้รองประธานแซสตินด์ (SASTIND) มาลงนาม 
พลเอก ประยุทธ์ ท่านจะบอกว่าไม่ร ู ้เร ื ่องไม่ได้นะ ท่านนั ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตั ้งแต่  
ประยุทธ์ ๑ ประยุทธ์ ๒ แล้วตอนไอ้บิ๊กลือ โทษนะครับ พลเรือเอก ลือชัย เป็นผู้บัญชาการ 
 
 



๘๔๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๑๓/๒ 
 
ทหารเรือ ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย อีกประเด็นหนึ่งครับการไปร้องขอ
แซสตินด์ (SASTIND) ในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนเองเร่งเซ็นสัญญาเรือ
แอลพีดี (LPD) ในช่วงที่บิ๊กลือเป็น ผบ.ทร. เท่านั้นผู้บัญชาการทหารเรือเท่านั้น โดยอ้างว่า  
มีงบประมาณจ ากัด เอาตัวเรือมาก่อนและไม่ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพของเรือแม้แต่น้อย  
แล้วเป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือไปต่อเรือล านี้มาโดยไม่มีความพร้อมด้านการรบ  
แม้แต่น้อย เป็นการซื้อที่ขาดแผนงบประมาณและค านึงถึงแต่ประโยชน์ที่จะได้จากการซื้อเรือ
เท่านั้น และที่เสื่อมเสียที่สุด ท่านประธานครับ ฝากท่านประธานไปถึงคุณประยุทธ์ฟังไว้  
การไปร้องขอให้แซสตินด์ (SASTIND) ติดตั ้งระบบอ านวยการรบ ระบบอาวุธและจรวด 
ต่าง ๆ นั้นมันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศไทยและกองทัพเรือไทยเป็นอย่างยิ่ง 
ถัดไปครับ ท่านประธาน เรือล านี้ที่บอกว่าเป็นเรือสนับสนุนเรือด าน ้าท่านประธาน เรือล านี้
มันจะท าอย่างไรท่านประธาน เรือด าน ้าไทยมันด าได้ไม่นานหรอก ๒๐ วันต้องโผล่ เรือล าน ้า
ก็จะไปจอดอยู่กลางทะเล ไปเติมน ้ามัน เติมอากาศ ให้อาหารครับ ไปจอดอยู่เขาเรียกว่า  
แอลพีดี (LPD) แลนดิง แพลตฟอร์ม ด็อก (Landing Platform Dock) คราวนี้ท่านประธานครับ 
เรือรบไปซื้อมาท าไมไม่มีอาวุธ ไม่มีจรวด ไม่มีอะไรครับ เวลาเกิดสงครามมันก็เหมือนเรือโดยสาร 
เขาก็จมทิ้งง่าย ๆ ครับ ท่านประธานครับ นายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นทหารเก่า แกจะไม่รู้เรื่อง
ขนาดนั้นหรือครับ แล้วแกปล่อยปละละเลยอย่างไร อย่างนี้มันสมควรเป็นไหม มันสมควร 
มาไล่ไหม ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๑๔/๑ 
 
ถัดไปเรือด าน ้าอีก ๒ ล านี่แหละท่ียังไม่ได้ซื้อ ท่านนายกรัฐมนตรีจะหนีไปไหนอีกล่ะ ฟังไม่ได้
หรืออย่างไรครับ เดี๋ยวกลับมาฟังนะอย่าหนีไปไหนนะว่าฟังความชั่วความเลวร้ายตัวเองฟัง
ไม่ได้ ท่านประธานครับเรือด าน ้าอีก ๒ ล าที่ยังไม่ได้ซื้อนี่แหละที่พรรคเพื่อไทยค้านมา ๒ ปี  
ก็คือ ๒ ล านี้แหละ ท่านประธานครับตัวละครส าคัญท่ีอ้างว่าได้รับมอบอ านาจมาเป็นตัวแทน
รัฐบาลจีนก็คือบริษัทที่ชื่อว่า ซีเอสโอซี (CSOC) ย่อมาจากภาษาอังกฤษคือ ไชน่า ชิปบิวดิง 
แอนด์ ออฟชอว์ อินเตอร์เนชันแนล คอมพันนี ลิมิเตด (China Shipbuilding & Offshore 
International Co.Ltd) ซีเอสโอซี (CSOC) ท่านประธานจ าตัวอักษรย่อตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับ 
ท่านประธานครับบริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ก่อตั ้งเมื ่อปี ๒๕๔๖ เพิ ่งตั ้งไม่นานครับ  
ตอนผมเป็น ส.ส. สมัยแรกเป็นลูกน้องท่านประธาน ๒๕๔๔ บริษัทนี้ยังไม่เกิดเลยครับ
เพราะว่าผมเป็นลูกพรรคเก่าท่านประธานชวน ผมเป็น ส.ส. ปี ๒๕๔๔ มีส านักงานใหญ่ท่ี 
กรุงปักกิ่งประเทศจีน บริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าค้าอาวุธ ท่านประธาน
ดูครับว่าท าไมถึงบอกว่าเป็น จีทูจี (G to G) เก๊ คือเรื่องของการมอบอ านาจครับ การมอบ
อ านาจในการลงนามในข้อตกลงจ้างสร้างเรือด าน ้าล าที่ ๑ กองทัพเรือแถลงนะครับไม่ใช่ว่า
ผมคิดเอาเองนะ กองทัพเรือแถลงเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่ีกองทัพเรือกรุงเทพฯ ว่า จีทูจี 
(G to G) มันจะท าอย่างไรนะครับ ผมบอกว่านี่แหละ จีทูจี (G to G) เก๊ แต่กองทัพเรือก็บอก 
จีทูจ ี (G to G) จริง ท่านประธานดูครับฝั ่งจีนนะครับ รัฐบาลจีนได้สั ่งการให้ ซัสติน 
(SASTIND) ก็คือที่กองทัพเรือไปขอบริจาคอาวุธเขา ซัสติน (SASTIND) ก็มอบอ านาจให้
บริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ซีเอสโอซี (CSOC) ก็มอบอ านาจให้กับประธานของบริษัท ซีเอสโอ
ซี (CSOC) มาลงนามในสัญญาการจัดซื้อเรือล าน ้าล าที่ ๑ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท ทางฝั่งไทย 
รัฐบาลไทยก็ประยุทธ์นี ่แหละเป็นนายกรัฐมนตรี ครม. ก็อนุมัติวิธีการจัดซื ้อแบบจีทูจี  
(G to G) ครม. ก็มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือก็มอบอ านาจไป
ให้ประธานคณะกรรมการจัดซื้อเรือด าน ้าก็คือเสนาธิการทหารเรือในสมัยปี ๒๕๖๐ ก็คือ  
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ก็เป็นการเซ็นสัญญาระหว่างประธานของบริษัทซีเอสโอซี (CSOC) 
และเสนาธิการทหารเรือของประเทศไทยในขณะนั้น  
 
 



๘๕๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๑๔/๒ 
 
   สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ สัญญาระหว่างกองทัพเรือไทยและจีนผ่านซีเอสโอซี 
ไชน่า ชิปบิวดิง แอนด์ ออฟชอว์ คอมพันนี (CSOC China Shipbuilding & Offshore 
Company) รัฐบาลจีนก็บอกว่าตัวแทนรัฐบาลจีนคือซีเอสโอซี (CSOC) ที่อยู่ตรงกลางครับ 
ท่านประธานครับกองทัพเรือไทย รอยัลไทยเนวี อาร์ทีเอ็น (Royal Thai Navy RTN) ก็เป็น
ข้อตกลงต่อเรือด าน ้ารุ่น เอส ๒๖ ที S26T จ านวน ๑ ล า รัฐบาลไทยมีพลเรือเอก ลือชัย  
รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นตัวแทนและรัฐบาลจีนได้มีนายสูจีคี ประธานบริษัท   
ซีเอสโอซี (CSOC) เป็นตัวแทน อันนี ้ท ่านประธานครับผมมีสัญญาประกอบนะครับ  
ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าผมคิดขึ้นมาเอง สไลด์ถัดไป
ครับ สัญญาระหว่างกองทัพเรือไทยและจีนมาดูการจ่ายเงินครับ การจ่ายเงินโดยรัฐบาลไทย 
ค่าเรือด าน ้าล าที ่ ๑ ก็จะสั ่งจ่ายเข้าบัญชีของบริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ธนาคารแบงก์  
ออฟ ไชน่า (Bank Of China) ที่ฟูซิเหมิน ปักกิ่ง ไชน่า (Beijing China) ก็คือที่ประเทศจีน
นะครับในสัญญาที่ว่าเรือด าน ้าเขาจ่ายเงินกัน กองทัพเรือจะต้องโอนค่าเรือด าน ้าไปที่แบงก์ 
ออฟ ไชน่า (Bank Of China) ท่ีปักกิ่ง ชื่อบัญชี ซีเอสโอซี (CSOC) ------------------------------ 
 
               - ๔๑๕/๑ 
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ท่านประธานครับ สัญญาที่ผมบอกท่านประธานไป ที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปว่า  
เป็นการลงนามจีทูจี (G to G) ตัวแทนฝั่งไทยก็คือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ได้รับมอบ
อ านาจไปลงนาม นายสู จีคี ประธานซีเอสโอซี (CSOC) ก็ได้รับมอบอ านาจที่ท่านอ้างว่า 
เป็นรัฐบาลจีนนะครับ เดี๋ยวท่านประธานติดตามครับว่านี่ล่ะครับเป็นที่มาของจีทูจี (G to G) 
เก๊มันเก๊อย่างไรครับ ท่านประธานครับ กองทัพเรือตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้พรรคเพื่อไทยเลย
นะครับ อันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานได้เปิดคลิป (Clip) นะครับ แล้วก็ท่านประธานต้อง
สังเกตดูนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ท่านนายกรัฐมนตรีต้องดูให้มันดี
นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เขาจะมาเอาเรื่องท่านแน่นะครับ ไปแอบอ้าง
เขา ไปตัดต่อภาพเขา แล้วมันเป็นการกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ ขออนุญาต
เปิดคลิป (Clip) เลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   “...............  :  ณ ขณะนี้เลยว่าประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือที่ผ่านมาเป็น
ร้อยปี กองทัพเรือไม่เคยพูดเท็จกับสาธารณชนครับ กองทัพเรือไม่เคยพูดเท็จกับประชาชน 
เดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร ผมบอกอย่างนี้ครับว่าการจัดหาเรือด าน ้า 
ที่กองทัพเรือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กองทัพเรือไม่ได้คิดเองหรือว่ากองทัพเรือไม่ได้อยาก
ซื้อแล้วก็ซื้อ กองทัพมียุทธศาสตร์ กองทัพเรือมีนักวิชาการ กองทัพเรือมีระบบการวิเคราะห์
ในการศึก เราพบว่าการมีเรือด าน ้าเป็นสิ่งท่ีส าคัญแล้วก็มีความจ าเป็นกับประเทศไทย ตามท่ี
กรมยุทธศาสตร์ทหารได้ชี้แจงให้ท่านทราบ ผมเชื่อว่าบางท่านฟังจนเข้าใจ ฟังจนเป็นสิบครั้ง 
สุดท้ายมันมีผลอย่างไร ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก าลังที่เข้มแข็งน าไปสู่อ านาจการต่อรอง  
ท่ีเข้มแข็ง อ านาจการต่อรองท่ีเข้มแข็งนั้นน าไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งก็น าไปสู่ความผาสุก
ของประชาชน” 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ท่านประธาน
ดูให้ดีครับ ข้อพิรุธที่กองทัพเรือบังอาจไปแอบอ้างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชาติมหาอ านาจ  
ที่อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีน ท่านประธานดูภาพสิครับ ภาพนี่
ไม่ใช่ผมท าเองนะ กองทัพเรือท าแล้วเอามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อสักครู่นี้ผมเปิดให้
ท่านประธานดูแล้ว ท่านประธานครับ ท่านประธานดูภาพสิครับ ในการแถลงข่าว 
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ท่ีกองทัพเรือเมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๖๓ กองทัพเรือได้บังอาจน าเอาภาพประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง มาตัดต่อกับภาพวิธีการลงนาม สัญญาซื้อเรือด าน ้าล าที่ ๑ ระหว่างกองทัพเรือไทย
กับบริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อท าให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่า
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามจัดซื้อในสัญญาซื้อขายเรือด าน ้า
ล าท่ี ๑ ครับ ภาพท้ังสองภาพ ท่านประธานครับ มันเกิดขึ้นคนละเวลาและไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
เลย ท่านประธานครับ ภาพด้านซ้ายมือที่กองทัพเรือเอามานะครับ แล้วก็เขียนบอกว่าการ
จัดซื้อเรือด าน ้าด้วยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล จีทูจี (G to G) อธิบายครับว่ามีการเจรจาระหว่าง
ผู้แทนรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้งเกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือด าน ้าจน
บรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลจีทูจี (G to G) รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือทางทหารและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง ๒ ประเทศ ท่านประธานครับ  
ภาพด้านซ้ายมือท่านประธานเห็นไหมครับที่มีรูปประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ที ่ใส่ชุดด ายืน 
อยู่ข้างหน้าก าลังตบมือ แล้วก็มีรูปของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย  
รุดดิษฐ์ นะครับ มันเป็นภาพในพิธีฉลองครบรอบ ๗๐ ปีของกองทัพเรือจีนเขาเมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ ส่วนภาพขวามือมันเป็นภาพ ในพิธีการลงนามในการจัดซื้อเรือด าน ้าล าท่ี ๑ 
เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ---------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๑๖/๑ 
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ไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ตรงนี้ท่านประธานครับ ท่านนายกท่านต้องรีบ
ไปด าเนินการไปขอโทษประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง เขาเสีย บังอาจครับ ท่านประธานครับ
หลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จ สัปดาห์หน้าผมจะท าหนังสือนะครับเป็นภาษาอังกฤษไป
ยื่นให้เอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทยครับ เอารูปนี้ไปฟ้องให้เขาส่งไปให้ประธานาธิบดี  
สี จิ้นผิง ครับ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เขาจะได้ส่งทหารมาจับพวกที่ไปแอบอ้างเขาไปขึ้น  
ศาลไคฟง 
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ กราบเรียน
ประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กระผม สายัณห์ ยุติธรรม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ผมขอประท้วงตาม  
ข้อ ๖๙ ครับ สมาชิกท่านนี้พูดวกไปวนมานะครับ เรื ่องเรือด าน ้าผมดูไปดูมาก็เหมือน
ปลาวาฬที่มาโชว์ทุกครั้ง อภิปรายซ ้าซาก อภิปรายปี ๒๕๖๓ ไม่ไว้วางใจกับเรื่องนี้ อภิปราย 
ปี ๒๕๖๔ ก็เรื่องนี้ อภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๕ วันก่อนก็เรื่องนี้ และผมเรียนว่าตอนนี้
สมาชิกท่านนี้ก าลังอภิปรายก้าวล่วงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งขอให้ประธาน
วินิจฉัยด้วยครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็ยังอยู ่ในประเด็นท่ี  
เขาอภิปราย เชิญต่อครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จร ัสเสถ ียร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจ ังหว ัดมหาสารคาม  
พรรคเพ่ือไทย ผมไม่อยากเสียเวลาประธานครับ พวกตัวประกอบ ๑๐ บาทนี่อยู่เฉย ๆ  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ สายัณห์ 
ยุติธรรม ครับ ผมดูแล้วเสียดสีครับท่านประธาน สมาชิกท่านนี้ช่วงหลังดาวน์ (Down)  
ลงมากครับ อภิปรายครับ 
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์เสียดสีเขา  
ถอนเถอะครับ อย่าไปพาดพิง  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมด้วยความเคารพท่านประธาน 
เพราะว่าผมลูกพรรคเก่าท่านประธานครับ ผมขออนุญาตต่อเลยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญต่อครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ขอสไลด์ 
(Slide) หน้า ๒๓ ท่านประธานครับ ท่านประธานดูให้ดีครับ นี่ล่ะครับที่มหากาพย์การโกง 
งานนี้เขาเรียกว่าจีทูเจี๊ยะ จีทูกิน จีทูโกง มันเริ่มจากตรงนี้ครับ ท่านประธานครับการจัดซื้อ
เรือด าน ้าเที่ยวนี้มันมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต (VAT) ๗ เปอร์เซ็นต์ ในการจัดซื้อ 
เรือด าน ้า ในสัญญาที่กองทัพเรือเซ็นที่อยู่ด้านซ้ายมือเป็นภาษาอังกฤษ ผมขออนุญาตแปล
ครับท่านประธาน สัญญาที ่ระบุให้กองทัพเร ือช าระเง ินนะครับ ๓๗๙ ล้านเหรียญ  
หรือประมาณ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท ผมคิดอัตราแลกเปลี่ยน ๓๓ บาทต่อ ๑ ยูเอสดอลลาร์  
โดยหักจ านวนเงินดังกล่าวไว้จ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต (VAT) ในอัตราร้อยละ ๗ ให้กับ
กรมสรรพากรประเทศไทยโดยตรง แทนบริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) จ านวน ๒๔,๗๙๔,๐๐๐ เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ ๘๒๐ ล้านบาท แวต (VAT) ๗ เปอร์เซ็นต์ ของ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท 
นะครับ คงเหลือเป็นค่าเรือที่จะต้องไปจ่ายให้บริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ประมาณนะครับ  
๑๑,๗๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับเรื ่องแวต (VAT) นี ้เลยครับเป็นที ่มาของจีทูจีเก๊  
แล้วเรื ่องนี ้มันต้องยกเลิก แล้วมันต้องด าเนินคดีต้องมีคนติดคุกครับ ท่านประธานครับ  
ผมเพื่อความรอบครอบระมัดระวังตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๔ ครับ ผมเป็นกรรมาธิการ
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ก็ได้ถามกองทัพเรือครับว่าในรายการจัดซื้อเรือด าน ้า ล าที่ ๑ ที่จ่าย 
ค่างวดตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๖ นี้ท่านประธานมันมีแวต (VAT) จริงไหมมันได้มีการจ่าย
ค่าแวต (VAT) จริงไหมครับ กองทัพเรือก็มีหนังสือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ กองทัพเรือ
หนังส ือที ่  กห ๐๕๐๙/๒๑๗๙ การจัดส ่งเอกสารถ ึงคณะกรรมาธ ิการงบประมาณ  
เรียนประธานกรรมาธิการงบประมาณ คนที่ส่งมาให้ พลเรือโท วาสเทพ แพทยานนท์  
ปลัดบัญชาการทหารเรือท าการแทนผู้บัญชีทหารเรือครับ ----------------------------------------- 
               - ๔๑๗/๑ 



๘๕๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๑๗/๑ 
 
รายละเอียดบอกว่าปัจจุบัน กองทัพเรือได้จ่ายเงินค่างวดให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยบริษัท ซีเอสโอซี  (CSOC)  ไปแล้วจ านวน ๕ งวดงาน โดยมีการจ่ายแวต (VAT) 
๗ เปอร์เซ็นต์ด้วย ท่านประธานครับ แวต (VAT) ๗ เปอร์เซ็นต์ ๕ งวดงาน รวมท้ังสิ้นจ่ายไปแล้ว 
๔๖๓ ล้านบาท ท่านประธานครับ คนท่ีเซ็นมาคือปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นเอกสารท่ีผมรับรอง
ในความถูกต้อง เอกสารส่งมาให้กรรมาธิการงบประมาณ ท่านประธานครับ มาดูว่าท าไม
กองทัพเรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายแวต (VAT) เพราะว่ากองทัพเรือได้รับการยกเว้น 
เพราะว่าเป็นส่วนราชการ เรือด าน ้าก็เป็นยุทธภัณฑ์มันไม่ต้องจ่ายอยู่แล้ว แต่ท าไมต้องไป
จ่าย นี่ละครับคือการโกง ประมวลกฎหมายรัษฎากรเกี่ยวกับการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ 
ภ.พ. ๓๖ ภ.พ. ๓๖ ก็คือ ภ พ ๓๖ ภาษีมูลค่าเพิ ่ม ๓๖ กองทัพเรือจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตามแบบ ภ.พ. ๓๖ โดยมิชอบ ๑. เนื ่องจากเรือด าน ้าได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตามมาตรา ๘๑ (๒) (ค) โดยถือเป็นการน าเข้าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดศุลกากร ท่านประธานครับด้านขวามือคือกฎหมายประมวลรัษฎากรที่ผมเอามาเรียน
ท่านประธานครับ ๒. เรือด าน ้าถือเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการซึ่งได้รับการยกเว้นตามภาค 
๔ ข้อ ๑๓ ของพิกัดศุลกากร หน้าถัดไป กองทัพเรือจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. ๓๖ 
โดยไม่ชอบ เหตุผลข้อที่ ๓ เรือด าน ้าได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการ
ศุลกากร กรณีท่ีผู้น าเข้าคือกองทัพเรือซึ่งเป็นส่วนราชการ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม
ข้อ ๘ (๑) สรุปที่ผมเอากฎหมายทั้งหลายนี้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมจะสรุปให้ท่านประธานว่า
กองทัพเรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของการจัดซื้อเรือด าน ้า 
เพราะเป็นยุทธภัณฑ์ที ่ใช้ในราชการ ท่านประธานครับ ผมมีจีทูจี (G to G) อยู่ ๒ ฉบับ  
เป็นของกระทรวงกลาโหมท้ังคู่ ด้านขวามือของผมเป็นจีทูจี (G to G) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลจีน แต่ว่าเป็นการซื้อขายในโครงการผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่ของกรมอุตสาหกรรม
ทหาร สังกัดส านักปลัดกระทรวงกลาโหม ก็สมัยพลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็น
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีทูจี (G to G) ฉบับนี้ท าเมื่อปี ๒๐๒๑ ก็คือปีนี้ ๒๐๒๑ และก็จีทูจ ี 
(G to G) เก๊ เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในเรื่องเรือด าน ้า ท าขึ้นสมัยท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ๒๕๖๐ มีบิ ๊กป้อม ลุงป้อมเป็นรัฐมนตรีว่าการ 
 



๘๕๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๑๗/๒ 
 
กระทรวงกลาโหม ไปตามลุงป้อมมาหน่อยมาฟัง มัวแต่ไปดูแลลูกพรรคอยู่หรืออย่างไร  
ท่านประธานครับ เปรียบเทียบว่าจีทูจี (G to G) จริง กับจีทูจี (G to G) เก๊มันต่างกันอย่างไร
ครับ ท่านประธานดูด้านซ้ายมือ อันนี้คือจีทูจี (G to G) จริง ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ส  าน ักปล ัดกระทรวงกลาโหม เขาสร ้างอะไรคร ับ สร้ างโรงงานวัตถ ุระเบ ิดม ูลค่า  
๕๕๐ ล้านบาท ในสัญญาเขาบอกว่า ข้อ ๑ ค่าก่อสร้างโรงงานท่ีเป็นงานโยธาในประเทศไทย 
๒๑๕ ล้านบาท ต้องจ่ายแวต (VAT) ๗ เปอร์เซ็นต์ ประมาณ ๑๔ ล้านบาท ๒. ค่าอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์วัตถุระเบิดทหารจากประเทศจีนที่เราไปซื้อเขามาทั้งหมด แวต (VAT) เท่ากับ 
๐ เพราะมันได้รับการยกเว้นมันเป็นยุทธภัณฑ์ใช้ในราชการ แต่จีทูจี (G to G) เก๊นี้ของเรือด า
น ้าจีนมูลค่ามัน ๑๒๕๐๐ ล้านบาท ๑. เป็นค่าเรือด าน ้าที่จะต้องจ่ายจีน ๑๑,๗๐๐ ล้านบาท 
๒. กองทัพเรือจะต้องจ่ายแวต (VAT) ให้กับกรมสรรพากรแทนบริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) 
ไม่ใช่ ซีเอสโอซี (CSOC) จ่าย กองทัพเรือต้องไปจ่าย ๘๒๐ ล้านบาท ไปจ่ายท าไม ทั้ง ๆ ท่ี 
ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นยุทธภัณฑ์ -------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๑๘/๑ 
 
ท่านประธานต้องตามไปครับ นี่ละครับถึงบอกว่าโกง ทุจริตครับ ถัดไปครับ ท่านประธาน  
ดูสิครับ โครงการที่ผมบอก เรียนท่านประธานไปว่า ๔๔,๒๐๐ ล้านบาท มันใหญ่โตมโหฬารครับ 
แล้วซีเอสโอซี (CSOC) เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนครับท่านประธาน ข้อพิรุธ อันนี้เป็นหนึ่งใน
ตัวอย่างคือโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือด าน ้า ๙๐๐ ล้านบาท บริษัทที่มาท าก็เจ้าเดิม  
ซีเอสโอซี (CSOC) ท่านประธานครับ บริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลจีน 
เป็นเพียงบริษัทนายหน้าที่มาท าจีทูจี (G to G) เก๊ สร้างท่าจอดเรือด าน ้า ท่านประธานดูสิครับ 
ในประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือด าน ้า บริษัทที่ชนะก็คือซีเอสโอซี 
(CSOC) ๘๙๗ ล้านบาท ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล 
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ท่านประธานครับ สร้าง ผมก็สงสัยครับ ท่าจอดเรือด าน ้ามันสร้าง
ยากนักหนาหรือครับ ผมเห็นสะพานสนามบินประเทศไทย บริษัทก่อสร้างเรายังท าได้ แล้วยัง
ไปรับงานถึงต่างประเทศ ท่านประธานไปดูรายละเอียดสิครับว่า ที่ไปขอความช่วยเหลือกับ
รัฐบาลจีน ไปท าอะไรครับ ท่านประธานครับ ท่าจอดเรือท่านประธานดูครับ ๑. เป็นค่า 
ขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน ้างานเขื่อนกันคลื่น ๘๓๓ ล้านบาท ๒. เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ  
๒๔ ล้านบาท ท่านประธานครับ ท่านประธาน งานแบบนี้แถวบ้านผมทางภาคอีสานก็ท าได้ 
งานเขื่อนริมตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาท ากันเยอะแยะครับ กองทัพเรือต้องไปให้
รัฐบาลจีนมาท าหรือครับ ผมไม่เชื่อว่าระดับรัฐบาลจีนภายใต้การน าของสี จิ้นผิง จะมา
รับเหมางานกระจอก ๆ ขุดร่องน ้าอย่างนี้ครับ ถัดไปครับ ท่านประธานครับ ข้อพิรุธอีกครับท่ี
บอกว่าซีเอสโอซี (CSOC) ไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลหรอกครับ เป็นเพียงบริษัทนายหน้าท่ี 
มาท าจีทูจี (G to G) เก๊ครับ นี่อู่ซ่อมเรือด าน ้า ๙๙๕ ล้านบาท ท่านประธานครับ ประกาศ
ของกองทัพเรือที่อยู ่ตรงกลาง บริษัทที่ได้รับงานก็ ซีเอสโอซี (CSOC) เจ้าเดิมครับท่าน
ประธาน ผมก็อยากจะรู ้ ๙๒๐ ล้านบาท ไปท าอะไรครับท่านประธานดูครับ ในเอกสาร
ด้านขวาสุดครับท่านประธาน ผมก็นึกว่ามาสร้างอู ่ซ่อมเรือด าน ้า นึกว่ามันจะยุ ่งย าก  
ท่านประธานไปดูรายการสิครับ รายการ ๑๑ สร้างห้องน ้า ห้องส้วม ๒ หลัง ราคา ๓ ล้านบาท 
แพงกว่าบ้านผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอีก แพงกว่าทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) ใจกลาง
กรุงเทพมหานครอีกครับ ๓ ล้านบาท ห้องน ้า ห้องส้วม ๒ หลัง มันขนาดนั้นเชียวหรือครับ  
 



๘๕๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๑๘/๒ 
 
ประเทศไทย คุณไม่มีปัญญาจะสร้างห้องน ้าห้องส้วมต้องไปให้รัฐบาลจีนมาท าให้หรือครับ  
ท่านประธานครับ คุณประยุทธ์คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อย่างไร คุณไม่ดู
อะไรเลยหรือสมัยคุณนะ ท่านประธานครับ มาดูว ่าที ่ผมบอกว่าซ ีเอสโอซี  (CSOC)  
มันเชื ่อมโยงอะไรกับตัวแทนในประเทศไทย ท่านประธานครับ มันมีต ัวละครใหม่  
ในประเทศไทย ซีเอสโอซี (CSOC) ก็มีหนังสือในการมอบอ านาจให้กับนามสกุลอ านวยพล 
อ่านเอาเองแล้วกันนะครับ มันมีบุคคลภายนอกนะครับ ผมรับรองเอกสาร ท่านประธานครับ 
การเชื่อมโยงระหว่างซีเอสโอซี (CSOC) กับบริษัทตัวแทนในประเทศไทย คือบริษัท ณัฐพล 
ตัวละครใหม่ในประเทศไทย ผมมีรูปภาพ อันนี้ผมรับรองแล้ว ถ้ามันไม่จริง ลุงป้อมมาตอบนะ 
ว่าเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายอาณัติ อ านวยพล 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ครับ เราก็ 
วางหลักกันไว้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องบุคคลภายนอกต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ ผมต้องขอ
โทษด้วยครับ เชิญคุณยุทธพงศ์ครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ครับ ผมเอาเฉพาะที่จ าเป็นครับ 
ท่านประธานครับ เพื่อโยงครับ ท่านประธานครับ อาณัติไปมอบเงินให้กับลุงป้อมที่มูลนิธิ 
ป่ารอยต่อ แล้วนายอาณัติมีชื่ออยู่ในบริษัทณัฐพลนะครับ เป็นกรรมการของบริษัทมอบเงิน 
๒ ล้านบาท รูปนี้ปรากฏทั่วไปนะครับในเว็บไซต์ (Website) ใครก็ไปดูได้ ถัดไปเลยนะครับ 
ท่านประธานครับ ไปดูสิครับบริษัทนี้ ซีเอสโอซี  (CSOC) ก็มีชื ่อผู ้ถือหุ ้นคือนายวรพจน์ 
อ านวยพล เขาเรียกกันว่าเสี่ยบอยสกาย เป็นลูกชายของนายอาณัติ อ านวยพล เป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) 
 
              - ๔๑๙/๑ 
 
 
 
 
 



๘๖๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๑๙/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ท่านยุทธพงศ์ครับ  
ผมคิดว่าภายนอกไปแล้วครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ได้ครับท่านประธาน ถ้าอย่างนั้น
ผมสรุปเลยครับท่านประธาน ด้วยความเคารพท่านประธานครับ บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) 
ก็ได้บริจาคเงิน ๕ ล้านบาท ซื้อโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เอารูปออกนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ครับ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
แนบแน่นกับลุงป้อม เพราะว่าลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นอกจากนี้อย่าเพิ่งไป
บิดาแห่งเรือด าน ้า เอารูปหน้า ๓๓ ก่อน อย่าเร็วไป นอกจากนี้ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เอาออกไปเถอะครับ  
เอารูปเมื่อสักครู่นั้นออกไปครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ได้ครับ ถ้าอย่างนั้นผมผ่านเลย
ครับท่านประธาน แต่ว่าสัมพันธ์แนบแน่นกันแน่ ไม่อย่างนั้นไม่ไปบริจาคเงิน ๕ ล้านบาท 
ให้กันหรอกครับ รูปนี ้เปิดได้แน่เพราะว่าลุงป้อมอยู ่ในสภา นี ่ละครับท่านประธาน  
บิดาแห่งเรือด าน ้าไทยตัวจริง คือลุงป้อม 
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ประท้วงครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ลุงป้อมอยู่ในสภาพูดไม่ได้  
ได้อย่างไร บิดาแห่งเรือด าน ้า 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลัง
ประชารัฐ ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ วันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ๖ คน  
ไม่มีพลเอก ประวิตรครับ ผมเรียนว่าท่ีไม่อยู่ในอภิปรายไม่น่าจะกล่าวถึง ขอบคุณครับ 
 
 



๘๖๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๑๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เขาโยงเรื่องแล้วก็บังเอิญ
ท่านอยู่ใน ครม. ครับ ไม่ใช่บุคคลภายนอกครับ ได้ครับ เชิญเลยครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
ลุงป้อมของผม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เอารูปแกขึ้นหน่อย บิดาแห่งเรือด าน ้าไทยนี้ 
แล ้วเพจ (Page) นี ้ เป ็นเพจ (Page) ท าเน ียบรัฐบาล ไม ่ใช ่ผมคิดข ึ ้นมาเองนะครับ  
ท่านประธานดูสิครับ สัญลักษณ์ท าเทียบรัฐบาล เพราะตอนนั้นลุงป้อมเป็นรองนายกรัฐมนตรดีว้ย 
ลุงป้อมบอกว่าอย่างไรครับ ลุงป้อมบอกว่าเรือด าน ้ามีประโยชน์มากในฝั่งทะเลอันดามัน  
ในระยะ ๒๐๐ ไมล์ทะเล 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านยุทธพงศ์เดี๋ยวครับ  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านสมาชิกเอาเรือล านี้มา 
ธงชาติที่อยู่บนเรือเป็นธงชาติจีนครับ เสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ ไม่ใช่ธงชาติไทย 
ของท่านเอาออกไปจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้เลยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อะไรที่เป็นประเด็นซ ้า 
ก็ผ่านไปนะครับ เชิญต่อครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ยังไม่ได้ซ ้าเลย
นะครับ ผมโยงครับท่านประธาน เพราะว่าผมเอางบประมาณที่กราบเรียนท่านประธานไวว้่า
มันเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ และเรือด าน ้าล านี้ก็จ่ายเงินมาตลอดถึงปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 
ผมโยงจากงบประมาณครับประธาน ด้วยความเคารพครับ ท่านประธานเอารูปขึ ้นว่า  
ผู้ให้ก าเนิดเรือด าน ้าล านี้คือลุงป้อมเป็นบิดาแห่งเรือด าน ้าไทย ในขณะนั้นลุงป้อมบอกว่า  
เรือด าน ้านี้มีประโยชน์มากในฝั่งทะเลอันดามันในระยะ ๒๐๐ ไมล์ทะเล พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเมื ่อว ันท่ี  
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้นเดี๋ยวลุงป้อมได้ยินแล้วลุงป้อมมาตอบหน่อย เพราะลุงป้อมนี้  
เป็นทหารบก ผมอยากจะรู้ว่า ๒๐๐ ไมล์ทะเลนี้มันไกลขนาดไหน มันไกลเท่ากับกรุงเทพฯ 
ไปปราจีนบุรีท่ีลุงป้อมเคยเป็น ผบ. พล ๒ อยู่ไหม แล้วท าไมกองทัพเรือไทยจะซื้อเรือด าน ้านี้ 
 



๘๖๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๑๙/๓ 
 
ท าไมต้องให้ลุงป้อมซึ่งเป็นทหารบกไปซื้อให้ ท่านประธานครับ นี่เพจ (Page) ของท าเนียบ
รัฐบาลครับ ลุงป้อมยังบอกอีกครับว่าเรือด าน ้านี้เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ใช้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ชาติทางทะเล แสดงศักยภาพทางทหารและสอดคล้องยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
ดังนั้นท่านประธาน ผมนี่ต้องขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีนี้ต้องให้ลุงป้อมแกมาชว่ยตอบหน่อยว่าลุงป้อมท่ีไปเป็นบิดาแห่งเรือด าน ้า
แล้วไปท าจีทูจีเก๊นี้ ถ้าลุงป้อมตอบเรื่องนี้ไม่ได้ไม่สมควรที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนท่าน 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะผมทราบว่าก าลังจะมีการเปลี ่ยนนายกรัฐมนตรี  
ถ้าลุงป้อมจะมาเป็นแทนนี ่
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ท่านยุทธพงศ์ครับ  
เรากล่าวหา 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมได้ยินข่าวทั่วสภาเลยครับ 
ท่านประธานว่าก าลังเคลื่อนไหวกันอยู่ว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  เรากล่าวหาท่าน
นายกรัฐมนตรี ลุงป้อมไม่เกี่ยวกับประเด็นไม่ไว้วางใจวันนี้ เพราะฉะนั้นจีทูจี (G to G) อะไร
ท้ังหลายก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบครับ 
               - ๔๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖๓ 
 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๒๐/๑ 
 
  นายย ุทธพงศ ์ จร ัสเสถ ียร (มหาสารคาม)  :  ได ้คร ับท ่านป ระธาน 
ด้วยความเคารพผมต่อเลยครับท่านประธาน เพราะว่าเมื่อสักครู่มันมีข่าวลือว่าวิ่งไปรับโน่น
รับนี่อะไรกันมันวุ่นวายไปหมด  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ประเด็นอยู ่ท ี ่ว่า 
เราอภิปรายไม่ไว้วางใจใครนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ได ้ครับ ผมโยงนิดเดียว 
ผมไปต่อแล้วครับท่านประธาน  
  (นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายกร ุงศร ีว ิ ไล ส ุท ินเผ ือก (สม ุทรปราการ)  :  ท ่านประธานครับ  
ผมขอประท้วงหน่อยครับ 
  นายชวน หล ีกภ ัย (ประธานสภาผ ู ้แทนราษฎร)  :   เด ี ๋ยวนะครับ  
เชิญผู้ประท้วงครับ 
  นายกร ุงศร ีว ิ ไล ส ุท ินเผ ือก (สม ุทรปราการ)  :  ท ่านประธานครับ  
ด้วยความเคารพ ผม กรุงศรีวิไล พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อบังคับ 
ข้อ ๖๙ ผู ้อภิปรายขณะนี ้นั ้น ชื ่อเสียงดี บุคลิกดี แต่ปากนั ้นเคยโดนชกมาแล้วครับ  
ผมเองไม่ได้เป็นศัตรูกับท่านนะครับ แต่ว่าที ่อภิปรายมาทั ้งหมดนี้ ๓ วัน ๑ คืน ๒ คืน 
อะไรแล้วแต่ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับ วนเวียนซ ้าซากอยู่กับเรือด าน ้า รถถัง 
เคร่ืองบินอยู่อย่างนี้ แล้วพี่น้องประชาชนท้ังประเทศตัดสินใจเอาเองเลยนะครับว่าใคร  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอวินิจฉัยค าประท้วง
นะครับ ท่านกรุงครับ ผมขอเรียนว่ามันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะไปหวังค าชมเชย  
คงไม่มีนะครับ ต้องยอมรับต้องอดทนนิดหนึ่ง 
  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก (สมุทรปราการ)  :  ขอบพระคุณท่านประธาน 
อย่างสูง ขอบพระคุณครับ แล้วให้ท่านความเคารพท่านประธานจริง ๆ ครับ ผมไม่ก้าวร้าว 
ไม่ปฏิบัต ิตนให้ประชาชนด่าครับ ว่าเป็นผู ้แทนที ่ไม่มีกริยามารยาทใช้ค าหยาบคาย  
ในสภาท่ีทรงเกียรติแห่งนี้ ขอบพระคุณท่านครับ 
 



๘๖๔ 
 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๒๐/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ดีครับ ผมเรียนเพิ่มเติม  
เพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าใจ ถึงแม้ว่ามันจะมีการวิจารณ์เรื่องถ้อยค ากันมาเยอะทีเดยีว 
แต่ว่ามันเป็นญัตติไม่ไว้วางใจ เราอย่าไปหวังค าชมเชย ส่วนประเด็นที ่กล่าวหานั้น  
จริงเท็จอย่างไรเป็นสิทธิของผู ้ท่ีชี ้แจง ผมเรียนไว้แล้วว่าผู ้อภิปรายกล่าวหาหนักเท่าไร 
ผู้ที ่มียังมีสิทธิที ่จะโต้ตอบได้เท่านั ้น แล้วถึงตอนนั้นก็อย่าประท้วงว่าท าไมตอบแรง ๆ  
เพราะเมื่อเรากล่าวหาหนักเท่าไร ผู้ตอบก็มีสิทธิได้เท่านั้น แล้วก็เรียนว่าโดยการอภิปรายนั้น
ที่พยายามห้ามก็คือว่าอย่าไปเอาคนภายนอกเข้ามานะครับ เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิมาชี้แจง 
ของเรามีสิทธิชี้แจงในนี้ แต่พอเป็นคนนอกเป็นเรื่องที่จริงเท็จอย่างไรเราก็ไม่รู ้ บางเรื่อง  
เป็นเรื ่องจริง บางเรื ่องไม่จริง แต่ว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนภายนอก ถึงพยายามป้องกัน
หลีกเลี่ยง แล้วก็เตือนพวกเราอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องนี้ผมก็มีส่วนต้องป้องกันพวกเราด้วย 
เพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้เราถูกกล่าวหาเป็นจ าเลย ในนี้มันฟ้องกันไม่ได้ สมาชิกว่ากันเอง
ฟ้องไม่ได้ แต่คนนอกเขามีสิทธินะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวัง ประเดี๋ยวเราจะถูก
ต าหนิเหมือนกัน ว่าท าไมไม่เตือนกัน ก็เตือนเท่าที่สามารถจะเตือนได้ แล้วผมก็ต้องขอบคุณ
ท่ีสมาชิกหลายท่านก็เชื่อฟังและเคารพกติกากัน ขอเชิญต่อครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธาน  
ผมขออนุญาตต่อเลยครับท่านประธาน เพราะว่าเดี๋ยวจะเคารพธงชาติ ท่านประธานครับ  
ขอสไลด์ (Slide) หน้า ๓๖ ต่อไปเลยครับ ท่านประธานครับ ลุงป้อมนี่ไม่ต้องห่วงครับ 
เดี ๋ยวบิดาแห่งเรือด าน ้านี ่ เดี ๋ยวตอนเปิดประชุมสมัยหน้าผมจะเสนอให้พรรคเพื่อไทย  
เปิดอภิปรายท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ซึ่งเปิดได้ครับ ลุงป้อมรอเลยครับ ภาค ๒  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เข้าประเด็นนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ค าถาม 
ที่ประยุทธ์จะต้องตอบในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท าไม
กองทัพเรือจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแวต (VAT) ๗ เปอร์เซ็นต์ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการยกเว้น 
๑. กองทัพเรือได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ ่ม แต่ไปจ่ายแวต (VAT) อาจจะเป็นการ 
เอื้อประโยชน์ให้เอกชนในภายหลัง โดยที่บริษัท ซีเอสโอซี  (CSOC) นี้ สามารถไปขอคืน 
 



๘๖๕ 
 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๒๐/๓ 
 
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต (VAT) ได้ เพราะซีเอสโอซี (CSOC) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายแวต 
(VAT) ตามกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการทุจริตผิดกฎหมาย หาผลประโยชน์จาก
การซื้อเรือด าน ้า ๒. การซื้อเรือด าน ้าล าที ่ ๑ ไม่ได้เป็นการซื้อขายแบบจีทูจี (G to G) จริง 
แต่เป็นการซื้อขายผ่านนายหน้า คือบริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ที ่มีบริษัท ณัฐพล จ ากัด  
พ่อของเสี่ยบอยสกายเป็นเจ้าของ เป็นนายหน้าในประเทศไทย ๓. ถ้าซีเอสโอซี (CSOC)  
เป็นรัฐบาลจีนจริง คงไม่มารับงานขุดลอกและงานเขื ่อนกันคลื ่นให้ก ับกองทัพเรือ  
เพราะเป็นงานแบบนี้ ผู ้ร ับเหมาแถวบ้านผมทางภาคอีสานก็ท าได้ เป็นงานใน พ.ร.บ. 
งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองท าได้ทั่วไป งานกระจอก ๆ แบบนี้คุณต้องไปจ้าง
รัฐบาลจีนท าเชียวหรือ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๒๑/๑ 
 
๔. ถ้าซีเอสโอซี (CSOC) เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนจริงคงไม่มารับเหมาท าห้องน ้าห้องส้วม ๒ หลัง ๓ 
ล้านบาท มันแพงไป การทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย จากโครงการจัดหาเรือ
ด าน ้าของกองทัพเรือมูลค่า ๔๔,๒๒๒ ล้านบาท จีทูเจี ๊ยะ ๓,๐๐๐ ล้านบาทใบเสร็จท่ี  
๑. คือการที่บริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต (VAT) เพราะการ
จัดซื้อเรือด าน ้าในโครงการนี้ท้ังหมดได้รับการยกเว้นแวต (VAT) เพราะเป็นยุทธภัณฑ์ท่ีใช้ใน
ราชการกองทัพเรือ ๒. มูลค่าในการจัดหาเรือด าน ้าของกองทัพเรือไทยทั้งหมดทั้งโครงการ  
๔๔,๒๒๒ ล้านบาท สุดท้าย ข้อ ๓ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ไม่ต้องเสียแวต 
(VAT) ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท บริษัท ซีเอสโอซี (CSOC) ก็สามารถมาขอคืนแวต (VAT) 
จากกรมสรรพากร ได้เงินฟรี ๆ ไปอีก ๓,๐๐๐ ล้านบาท สุดท้ายรัฐบาลไทยภายใต้การน าของ 
พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ร่วมมือกับบริษัท
ต่างชาติโกงเงินภาษีของประชาชนไป ๓,๐๐๐ ล้านบาทฟรี ๆ ท่านใจด ามาก สรุปครับ  
พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บริหาร
ราชการแผ่นดินไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของตัวเองนั่นล่ะ ปล่อยปะละเลยให้มี
การเสนอและการใช้จ่ายงบประมาณในการใช้จ่ายเพื ่อซื ้ออาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื ่อง  
๒. พลเอก ประยุทธ์ ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากของ 
พี่น้องประชาชน และจากความโอหังและเสพติดอ านาจของ พลเอก ประยุทธ์ ท าให้  
พลเอก ประยุทธ์ อยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหัง คลั่งอ านาจ ฮิวบริส ซินโดรม (Hubris 
Syndrome) ไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้น าประเทศได้อีกต่อไป สุดท้ายครับ ท่ามกลางวิกฤติโควิด 
(COVID) ขาดแคลนเงินที่จะซื้อวัคซีนดี ๆ และความอดอยากหิวโหยของประชาชนคนไทย  
แต่ประยุทธ์ใจด าอ ามหิต ทุจริตจัดซื้อเรือด าน ้าจีทูจี (G to G) เก๊ไปสู่จีทูจี (G to G) เจี๊ยะ 
ประยุทธ์เกตเอาต์ (Get Out) ประยุทธ์ออกไป ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู ้แทนราษฎร)  :  ท่านนายกรัฐมนตรี  
เชิญเลยครับ 
 
 



๘๖๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๒๑/๒ 
 
  พลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา (นายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ผมก็จ าเป็นต้องชี้แจงนะครับ ผมก็คงจะไม่ใช้กริยาไม่สุภาพเหมือนบางท่านที่มีการกล่าวมา
ตลอดเวลา จ าได้ว่าเรื่องเรือด าน ้านี้พูดกันมาหลายยกแล้ว หลายปีมาแล้ว ท่านก็ไม่เข้าใจ  
เสียทีว่าการท าสัญญาใด ๆ ก็ตามมันต้องผ่านการเจรจาของรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งการซื้ออาวุธ
จากจีนมันไม่เหมือนกับประเทศอื่น เขาจะมีสถาบันท่ีจะมีบริษัทในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
ที ่อยู ่ใต้ร่มของสถาบันเหล่านี ้ สถาบันนี ้นะครับ แล้วรัฐบาลจีนเป็นผู ้ควบคุมทั ้งหมด  
นั่นคือระบอบการท าธุรกิจของเขา เพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนรับรองให้บริษัทใดท า อันนี้ก็เป็น
เรื่องของแต่ละฝ่ายที่จะมอบหมายในเรื่องของการลงนามการเจรจาการอะไรได้ ก็จะเห็นได้ว่า
งบประมาณมันไม่ได้ผ่านไปสู่คนใดคนหนึ่ง ในเรื่องของแวต (VAT) ในเรื่องของอะไรต่าง ๆ 
 ก็ว่ากันไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของการตามกติกาตามกฎหมาย ผมคิดว่าเขาตรวจสอบหมดแล้ว 
กรณีท่านกล่าวหาว่าการขุดลอกร่องน ้ามันง่ายใครท าก็ได้ มันคงร่องน ้าบ้านท่านมากกว่า  
ผมว่าร่องน ้าของเรือด าน ้า มันต้องระมัดระวังอย่างที่สุด ความลึกมันเท่าไร ความกว้างเท่าไร 
ความปลอดภัยเท่าไร เพราะยุทโธปกรณ์มันราคาแพง การที่บอกว่ายกเอาส้วม ๒ ห้องมา  
มันไม่ใช่ มันเป็นแบบแปลนของท่าจอดเรือด าน ้าทั้งหมดทั้งระบบเขาต้องออกแบบของเขา  
ให้เกิดความปลอดภัย เราก็จ าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของเขาตรงนี้ พูดมันง่ายแต่เวลาท า
มันก็ยากพอสมควรนะครับ ไม่เป็นอะไรครับ ไม่เป็นอะไร ก็หวังว่าท่านคงจะว่าเรื่องนี้ต่อไป
จนกว่าท่านจะไม่ได้เป็น ส.ส. หรือได้เป็นอะไรก็ไม่ล่ะ ท่านคงไม่เลิกเรือด าน ้า แต่อย่าไป  
กล่าวพลาดพิงคนอื ่นเสียหาย ผมไม่อยากให้คนข้างนอกเขาไปพูดว่ามันมีอยู ่คนหนึ่ง  
ท่ีอยู่ในกรรมาธิการหรืออยู่ไหนก็ตาม มักจะเรียกร้องกับหน่วยงานว่าท าอย่างไรจะไม่วิพากษ์ 
ถ้าอย่างโน้นถ้าอย่างนี้ให้ก็จะไม่พูด ผมไม่อยากจะเช่ือว่ามันเป็นอย่างนั้น ----------------------- 
 
               - ๔๒๒/๑ 
 
 
 



๘๖๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๒๒/๑ 
 
แต่ดูพฤติกรรมแล้วมันน่าแปลกเหมือนกัน อันนี้ฝ่ายผมก็ต้องพูดได้บ้างนะครับในเรื่องของ
กรณีงบประมาณการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว  
ไม่ว่าจะของเหล่าทัพใดก็ตาม กรณีผู ้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติเปลี ่ยนแปลงร่าง
ขอบเขตงาน เนื ้อหาต่าง ๆ ๓ โครงการที ่ว่ามาแล้วทั ้งสิ ้น ในทางปฏิบัติแล้วสามารถ
ด าเนินการได้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้อยู ่ในขั ้นตอน  
การด าเนินการอยู่ก็จ าเป็นจะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด อันนี้ก็อย่าเพ่ิงมองว่ามันจะมีการทุจริตกันเลย 
  ในส่วนของโครงการจัดหายานยนต์ของกองทัพบกก็เช่นเดียวกัน ผมจ าได้ว่า
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก็ได้เคยชี้แจงเรื ่องนี้ไปแล้ว เดี๋ยวอาจจะมีอะไรชี ้แจง
เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในเรื่องของการจัดหาจัดซื้อยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ
ท่ีว่าเมื่อตอนบ่ายท่ีผ่านมานี้ ท้ังเอ็น ๓๕ (N 35) ท้ังรถสี่ล้อ รถหกล้อ รถเกราะอะไรก็แล้วแต่  
ผมคิดว่ามีรายละเอียดหมดทุกอันนะ ในส่วนของผมเองนั้นผมยืนยันว่าผมไม่ได้ต้องการ
ผลประโยชน์อะไรจากใคร ไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ ไม่เคยจัดคนเข้าไปเรียกรับ
ผลประโยชน์มาให้ก ับผม และผมพยายามจะตรวจสอบในเรื ่องนี ้อย่างให้ดีที ่ส ุดว่า 
ท าอย่างไรมันจะไม่มีการทุจริตให้เกิดขึ้นได้ อันนี้ก็ไปว่ากันในกระบวนการศาลอะไรก็ว่า  
กันมาก็แล้วกันนะ ถ้าคิดว่ามีหลักฐานท่ีเพียงพอนะครับ 
  ในส่วนของการปฏิรูปต ารวจ ท่านก็ถามว่าผมท าอะไรไปแล้วบ้าง เรื่องนี้  
เราไม่ได้ละเลยนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การปฏิรูปต ารวจมันเปลี่ยนแปลง
อะไรทีเดียวไม่ได้ เราก็ใช้การด าเนินการว่าอะไรท่ีท าเสร็จไปแล้ว ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๙ การเอา
ระบบเทคโนโลยีมาเพิ ่มประสิทธิภาพการคุ ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
การป้องกันปราบปราม สืบสวนคดีที่เกิดขึ้นใช้ระบบสมาร์ต ซีซีทีวี (Smart CCTV) การใช้
แอปพลิเคชัน (Application) งานสายตรวจ และการจัดตั้งจุดตรวจค้น การใช้แอปพลิเคชัน 
(Application) การจราจรตั ้งจุดตรวจจราจร เหล่านี ้คือเรื ่องเทคโนโลยีที ่เข้ามาตั ้งแต่  
ปี ๒๕๕๙ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องของความทันสมัยการใช้เทคโนโลยี ท่านจะเห็นได้ว่า  
ถ้าบอกว่ามันมีเหตุการณ์มากเท่านี้ มีคนโน้นท าความผิด คนนี้ท าความผิด ผมถามว่าสัดส่วน 
 



๘๖๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๒๒/๒ 
 
ของคนท าความผิดกับสัดส่วนของของจ านวนเจ้าหน้าที ่กี ่แสนคนเพื่อจะดูแลประชาชน 
กี ่ล ้านคน ผมคิดว่าท่านต้องไปมองในภาพใหญ่นี ้ด ้วยนะครับ ทุกท่านที ่น ั ่งอยู ่บนนี้  
ได ้มาพูดจากันแบบนี ้ เพราะใครด ูแลท่านให้ปลอดภัย ก ็ค ือต  ารวจ ค ือเจ ้าหน้าท่ี  
ฝ่ายความมั่นคงท้ังสิ้นนะครับ 
  ในส่วนของเทคโนโลยีไปให้การบริการประชาชน ระบบสารสนเทศ สถานี
ต ารวจอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ระบบบันทึกประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ การขอหมายจับต่อศาล 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความโปร่งใส ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรต่าง ๆ 
วันนี้ผมยืนยันว่าตั้งแต่ท่านรองอธิบดีดูแลมาถึงผม ผมก็ปรับต ารวจ ปลดจากราชการไปเป็น
พันแล้วนะครับ รายงานผมทุกเดือนโดยไม่มีบ าเหน็จบ านาญ ผู้กระท าความผิดมีหลายมิติ
ด้วยกันไม่เคยเก็บไว้นะครับ เว้นเสียแต่ว่าเขาปกปิดมา และเมื่อมีการเกิดขึ้นก็ต้องลงโทษ  
ก็แค่นั้นเอง มันก็เหมือนกับคนกระท าความผิดอื่น ๆ นะครับ แต่บังเอิญว่าเป็นเจ้าหน้าท่ี  
ก็ต ้องถ ูกลงโทษหนัก เพราะสังคมให้ความสนใจมากด้วยนะครับ แต ่ผมยืนย ันว่า 
ผมไม่ปกป้องใครท้ังสิ้น  
  การปฏิรูปการบริหารองค์กรต ารวจก็มีทั้งเรื่องระบบต าแหน่ง การเจริญเติบโต 
ทรัพยากรบุคคล ผลิตพนักงานข้าราชการต ารวจ เมื่อสักครู่เผอิญเกี่ยวข้องไปนิดหนึ่งตรงท่ีว่า 
การคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนต ารวจอะไรท าไมจะต้องมีค าสั่ง สิ่งส าคัญที่สุด  
คือทัศนคตินะครับ การที ่จะมาเป็นข้าราชการ ท่านอาจจะมองว่าเป็นประชาธิปไตย  
จะเป็นอย่างไรก็ได้ ผมถามว่าเวลาไปรบ เวลาไปอยู่สถานีต ารวจท่ีมันเป็นทหาร ผู้ชายล้วน ๆ 
มันจะอยู ่กันอย่างไร ผู ้หญิงจะอยู ่อย่างไร ผู ้ชายจะอยู ่อย่างไรหรือจะอะไรก็แล้วแต่  
เขาก็ต้องการที่จะลดปัญหาตรงนั้นที่จะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงาน ในพื้นที่การสู้รบ และมันจะเกิด
ความวุ่นวายหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องค าถามธรรมดา ไม่ใช่เรื ่องประเด็นส าคัญนะครับ  
แต่สิ่งส าคัญที่สุดท่านบอกว่าถ้าปรับฐานทัศนคติว่าเรื่องจงรักภักดีสถาบันหรือไม่ ไม่จ าเป็น 
ผมว่าท่านท าไม่ถูกนะ ท่านเอาประเด็นเหล่านี ้มาพูดกับผมไม่ได้นะครับ เขาก็จ าเป็น  
จะต้องมีการตรวจสอบนะครับ 
         

       - ๔๒๓/๑ 



๘๗๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๒๓/๑ 
 
  เรื่องระบบการสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย ผมก็ให้หาเจ้าหน้าที่ทางสาย
การสอบสวนมาให้มากยิ่งขึ ้น บรรจุมากขึ้น เพิ่ม ๑,๓๐๐ นาย ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
๓,๕๐๐ นายเพื่อให้ต ารวจมีบริการประชาชนอย่างเพียงพอ สวัสดิการต ารวจ ปฏิรูปต ารวจ 
โดยการแก้ไขกฎหมายอันนี ้ก็ได้น าเสนอรัฐสภาเพื ่อพิจารณาอันนี ้ก็อยู ่ในระหว่างการ
พิจารณา ได้แก่ เรื่องการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลต ารวจ การให้ความส าคัญกับสถานี
ต ารวจ มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ มีคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนต ารวจ การให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารราชการในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ อันนี้ทั้งหมดอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ ท่านไปว่าตรงโน้น ถ้าใครท าผิดมันก็เรื่องเฉพาะกรณี ก็ลงโทษไป 
กฎหมายมีทุกตัว เพียงแต่ท่านอย่าไปส่งเสริมให้คนไม่เคารพกฎหมายก็แล้วกัน จากนั้นมา 
ก็ต้องมีการจัดท ากฎหมายระดับรองที่จะต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว มันต้องท า
เตรียมการไว้แล้วล่ะ ล่วงหน้าให้เร็วขึ้นนะครับ การปฏิรูปการบริการประชาชน ในเรื่องของ
ความเข้มแข็งเชิงคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้เราได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง แล้วหลายอย่าง  
มันก็ได้ผล อันนี้ก็มีแผนการด าเนินการต่อไปเป็นระยะ ๆ ที่ท าส าเร็จแล้ว ที่ก าลังท าอยู่  
การด าเนินการในขั้นต่อไป มันต้องมองทั้ง ๒ ด้าน พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร พัฒนา
กระบวนการสืบสวนสอบสวน พิจารณาในเรื่องของการด าเนินการตามกฎหมาย เพราะเป็น
ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ต ารวจ อัยการ ศาล ถ้าต ารวจท าครบ เอาละมันไม่ใช่  
เรื่องของต ารวจแล้วละ เมื่อท าครบนะ ท าส านวนครบ ฟ้องครบขึ้นไป ก็เป็นเรื่องของอัยการ
และศาลเป็นผู้พิจารณานะครับ ก็ต้องเข้าใจระบบการบริหารราชการในระบอบประชาธิปไตย 
ท่านก็อยู ่ในองค์กรที่ ๒ ในเรื ่องของนิติบัญญัติใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะครับ  
ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ ไม่ใช่ผมจะเอากฎหมายเอาเจ้าหน้าที่ต ารวจ เอาทหาร มาปกป้องผม  
ไม่ต้องหรอกครับ ผมปกป้องตัวผมเองได้ เพราะฉะนั้นใครจะมาท าอะไรผมนี่ เห็นขู่กันประจ า
ข้างนอก ก็ลองมาก็แล้วกัน ผมไม่ได้ท้าทายนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมป้องกันตัวเองได้ 
เมื่อเช้าก็มีการพูดถึงว่าการไปปิดกั้นไปดูแลดินแดง เพื่อดูแลบ้านผม ท่านเข้าใจอะไรผิด  
ท่านชักชวนให้คนไม่เข้าใจหรือเปล่า ตรงนั ้นเป็นเส้นทางคมนาคม การจราจรติดขัด  
 



๘๗๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๔๒๓/๒ 
 
แฟลตดินแดงเดือดร้อน ผมก็สร้างแฟลตให้เขา รัฐบาลนี้ท าให้เขาเดือดร้อน เขาก็ไม่พอใจ 
แล้วท่านจะท าไปท าไมผมไม่เข้าใจ ท่านจะเข้าไปจับผมหรืออย่างไร มันก็เข้าไปได้ไหมเล่า  
ท่านจะมาบอกว่าเอามาปกป้องผมคนเดียว ผมไม่อยากพูดให้มันเสียอารมณ์นะ สรุปว่าก าลัง
ปฏิรูปอะไรอยู่ บริหารงานบุคคลต ารวจ ศักยภาพสถานีต ารวจ คณะกรรมการระบบพิทักษ์
คุณธรรมข้าราชการต ารวจ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ ให้ท้องถิ่นเขามีส่วน
ร่วม นี่ประเด็นส าคัญ แล้วมันต้องท าอีกยิบยับ ๆ ตรงนี้ ท่านอย่าไปยุ่งกระบวนการของ
ต ารวจเขาก็แล้วกัน อย่าไปขอแต่งตั้งโน่นแต่งตั้งนี่มาก็แล้วกัน อย่าไปข่มขู่เขา ให้ระบบเขา
ท าเถอะครับ  
  ต่อไปในเรื ่องศูนย์ร ับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ วันนี ้ก ็เป็นโครงการอยู่  
๓ โครงการด้วยกัน ที่ว่ามีบางท่านได้กล่าวไปเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับ ทั้ง ๓ โครงการยังไม่ได้
ด าเนินการใด ๆ ทั้งสิ ้น ก็ที ่ท ากันมาตามล าดับขั ้นตอนมาทั้ง ๓ ครั ้ง ยังไม่ผ่าน ยกเลิก 
มันทั้ง ๓ ครั้ง ท่านอย่ามาพูดสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น แล้วก็มองไปว่ามันเจตนาทุจริต ทุจริต  
ก็สอบสิครับ ก็ระงับสิครับ ก็ท าใหม่สิครับ ส่วนถ้าว่ามีความผิดอะไรท่านก็ไปแจ้งความมา  
ก็แล้วกัน ก็ไปสู้คดีเอา  
  ในเรื่องของการจัดจ้างบริษัทใดนั้น ยืนยันไม่มีการล็อกสเปก (Lock Spec) 
ไม่มีการทุจริต ไม่อย่างนั้นผมยืนตรงนี้ไม่ได้จริง ๆ ถึงแม้จะไม่มีใครจับผมได้ ผมไม่กล้ายืนต่อ
หน้าประชาชนทั ้งประเทศ ที ่ผมยืนแล้วผมกล้าพูดตรงนี ้ เพราะผมไม่ได้เป็นอย่างท่ี  
ท่านกล่าวหา อย่ายกอะไรมาเรื่อยเปื่อย รูปเมื่อสักครู่ ท่านเอามาเขียนได้อย่างไร มันดูไม่ดี
นะ เรื่องบิดาเรือด าน ้าอะไรของท่าน ก็เห็นแล้วว่าเจตนาเอามาตัดต่อมาท าอะไรอย่างไร รูป
เรือด าน ้า รูป ผบ.ทร. เขาอาจจะต้องการเพียงแค่ว่าให้เห็นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ใครดูไม่
รู้ล่ะครับว่าเป็นคนละงานกัน เขาคงไม่มีเจตนาให้คนกระท าความผิด ให้คนเข้าใจผิดผมว่านะ 
แต่เอกสารในเร่ืองของการเซ็นสัญญาลงนามอย่างแท้จริง 
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประท้วงครับ ตามข้อ ๖๙ ครับท่านประธาน             

 - ๔๒๔/๑ 



๘๗๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๒๔/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ประท้วงเรื่อง เชิญเลยครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
ครับ กระผม ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย ผมขอประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีตามข้อ ๖๙ ที่ใช้วาจาใส่ร้าย เสียดสี แล้วก็
เอาเรื ่องที ่ไม่เป็นความจริงมากล่าว แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกครับ บอกว่าใน
กรรมาธิการงบประมาณมีบางคนไปเรียกหน่วยงานเขามาพบมาเคลียร์อะไรต่าง ๆ  
นี่ ก็ผมเป็นคนอภิปรายเรื่องเรือด าน ้าผมเสียหายครับ แล้วก็ผมเพิ่งเรียนท่านประธานครับว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นลูกผู ้ชายชายชาติทหาร ถ้าท่านมีหลักฐานว่าผมไปเรียก
หน่วยงาน ไปเรียกใครมา ท่านเอาต าแหน่งเดิมพันกับผมไหม ถ้าท่านมีหลักฐานผมลาออก
จาก ส.ส. แต่ถ้าไม่มีหลักฐานท่านลาออกจากนายกรัฐมนตรี ท่านประธานครับ ค าถามเอาให้
นายกรัฐมนตรีตอบมาตรง ๆ เลย ผมถามว่าอันไหนมันจีทูจี (G to G) จริง ของท่านทั้งคู่ 
เพราะว่าอันหนึ่งมันเสียแวต (VAT) อันหนึ่งมันไม่เสียแวต (VAT) อันไหนมันจริง อันไหน 
มันเก๊มันเกิดขึ้นสมัยท่านทั้งนั้น แล้วท่านประธานครับอันเดียวที่ผมบอกครับ ท่านประธาน
ครับ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมาศาลอาญาทุจริตเพิ่งตัดสินบิ๊กข้าราชการที่ไปโกงภาษีแวต 
(VAT) ๓,๐๐๐ ล้านบาท ติดคุกนี่ ผมถึงบอกว่าท่านตอบให้มันชัดสิ ท่านอย่าไปอ้อมค้อม  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ครับ ถือว่า
ประท้วงก็ได้ประท้วงแล้ว พอสมควรนะครับ แล้วก็ทั้งหมดผมว่าข้อประท้วงฟังไม่ขึ้นนะครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบไปตามประเด็นที่ท่านกล่าว แล้วก็ความรุนแรงถ้อยค าก็ไม่มี  
ของท่านยุทธพงศ์หนักกว่าครับ  
  นายย ุทธพงศ ์  จร ัส เสถ ียร (มหาสารคาม )   :   ด ้ วยความเคารพ 
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานวินิจฉัยถูกครับ เพราะว่า
ท่านวินิจฉัยไว้เองนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญนะครับ ท่านนิโรธ 
ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได ้พ ูดครับ ท่านนิโรธครับ ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได ้พ ูดครับ  
 



๘๗๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๒๔/๒ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
  พลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา (นายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ขอบคุณนะครับ ขอบคุณท่านประธานครับ ในส่วนของตรงนี้ผมขอ
อนุญาตกราบเรียนว่าผมไม่ใช้ความรุนแรง และผมไม่พูดจาให้เสื่อมเสียให้ใครทั้งสิ้นนะครับ 
ก็อย่าร ับนะครับ เวลาท่านกล่าวหาผม ผมก็ย ัง ไม่โกรธท่านเลย ผมไม่ได ้กล่าวหา 
ท่านด้วยซ ้าไป ผมไม่ได้ระบุใครทั ้งสิ ้นเลยนะ มี ไม่มีก ็ไปว่ากันมาก็แล้วกันนะครับ  
ไม่มีก็แล้วไป 
  ในส่วนของการด าเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องปราบปรามบ าบัดรักษาผู ้ติด  
ยาเสพติด ถ้าผลงานปราบปรามเราก็ท ามาท้ังหมดตลอดนะครับ สกัดกั้นปราบปราม จ านวน 
๗๒๐ ครั้ง ๒๘ หน่วยงานที่ว่า ตรวจสอบตัวยาเคมีภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ๒๙,๑๒๐ ราย 
ตรวจจับผู้เดินทาง ๔๕,๐๐๐ ราย พัสดุไปรษณีย์น าเข้าจากต่างประเทศ ๑๐,๐๐๐ รายการ 
จากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกัน สร้างหมู่บ้าน ส่งเสริมพัฒนากองทุน การบ าบัดรักษากว่า 
๑๐๐,๐๐๐ รายนะครับ การจับกุมด าเนินคดีท่านก็บอกว่าไปจับแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ วันนี้  
ท่านติดตามบ้างหรือเปล่า ว่ากระทรวงยุติธรรมมีการปรับแล้วว่านอกจากในเรื ่องของ  
การจับผู้เสพ ผู้ขายแล้ว วันนี้สืบสานไปถึงนายทุนท่ีอยู่เบื้องหลัง มีการยึดทรัพย์ ปีหนึ่งหลาย
พันล้านบาทแล้วในขณะนี้ ก็คิดว่าจะต้องท าลายต้นตอให้ได้นะ เหมือนกับการท าลายป่าไม้
เหมือนกันก็จับเฉพาะคนไปตัดไปเลื่อย วันนี้ต้องสอบไปถึงต้นทางทั้งหมด แล้วก็ยึดทรัพย์  
ให้หมด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มีการปรับปรุงไปแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องยาเสพติดมันก็เป็น
ผลกระทบกับทั้งโลกนะครับ สิ ่งส าคัญที่สุดคือท าอย่างไรเราจะลดดีมานด์ (Demand)  
ของเราให้ได้ ค าว่า ดีมานด์ (Demand) คือคนท่ีไปใช้ยาเสพติดนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่ามี
การแพร่ระบาดในระดับเยาวชน ยุวชน แม้กระทั่งในม็อบ (Mob) เราก็เห็นนะครับท่ีมาใช้กัน
ในกลางเวทีม็อบ (Mob) เหล่านี้เราจะต้องด าเนินคดีให้เกิดความหลาบจ า หรือไม่ก็ต้องหา
มาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ไม่อย่างนั้นมันก็ล้นคุกไป วันนี้เราก็ต้องมีวิธีการที่จะท าอย่างไร
ให้คุกไม่ล้น ไปหาวิธีการอื่น ๆ ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการไปแล้วนะครับในขณะนี้  
กรุณาติดตามความก้าวหน้าด้วยแล้วกันนะครับ รายละเอียดต่าง ๆ มีมากพอสมควร ผมคง
ไม่รบกวนเวลาท่านทั้งหลาย ทั้งในเรื่องการจับกุมประเภทต่าง ๆ การสกัดกั้นยาเสพติด  



๘๗๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๒๔/๓ 
 
วันนี้ผลิตง่ายมาก ใช้เครื ่องปั๊มยา แต่ก่อนมันใช้มือใช้แขนตอกมันก็ได้ ไม่กี่เม็ด วันนี้ใช้ 
เครื่องปั๊มยาต่าง ๆ มาท า มันก็เร็วมาก แล้วก็แพร่มา ถ้าถูกจับต้นทุนมันน้อยนะครับ ถูกจับ
ไปครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนก็มาหาวิถีทางตรงนี้เพื่อที่จะด าเนินการให้ได้ เราก็ต้องไม่ต้อง
ท้อแท้กับเขา ทุกคนท างานอย่างเต็มที่นะครับ วันนี้เรายึดทรัพย์มาแล้วได้ประมาณสัก  
๖,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่เริ่มนโยบายในเรื่องนี้นะครับ ในส่วนของชายแดนมีท่านบอกว่า  
เมื่อสักครู่ใช้งบประมาณชายแดนให้กับทหารเพื่อจะสร้างอะไร ทุจริตเพื่อจะให้ทหารรักผม
อะไรท านองนี ้ ผมถามว่าวันนี ้ทั ้ง ๑๑ กองก าลังที ่อยู ่ชายแดนเขามีก  าลังพลเท่าไร  
๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ คน -------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยประชุมประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๒๕/๑ 
 
เขาอยู ่ปกติในช่องทางที ่เขาต้องเฝ้าดูแลมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีให้ท่านมามี  
ความปลอดภัยพูดในสภานี่ล่ะ แล้วชายแดนเราก็ไม่ถูกละเมิด ไม่ถูกล่วงล ้าอธิปไตย แต่ใน
กรณีท่ีเบิกมาในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID) นั้นเขาต้องไปตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพิ่มเติมใน
พื้นที่อื ่น ๆ อีก มันก็จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ เหล่านี้ให้ก าลังพลดังกล่าว  
เขาท างานหลายงานมันก็ต้องมีเงินช่วยเขา ดูแลเขา เรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ท่านก็บอกว่าจ านวนท าไมมันน้อย เขาก็ทยอยด าเนินการ เพราะว่าการตั้งโรงพยาบาลสนาม
นั้นต้องได้รับการยอมรับ ต้องได้รับความเห็นชอบ ประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ด้วย 
มันก็ใช้เวลาบ้างท่านก็บอกว่ามันน่าจะใช้เวลาเร็วนะในการต่อเตียง ท่านคิดง่าย ๆ แบบนี้ได้
อย่างไร ระบบอีกเยอะแยะไปหมดในโรงพยาบาลสนาม เพราะฉะนั้นสิ ่งต่าง ๆ เหล่านี้  
ท่านพูดให้มันละเอียดสักนิดหนึ่งหรือกรุณาใช้ความคิดท่ีมันลึกซึ้งอีกสักนิดหนึ่งท่านจะเข้าใจ
ว่าการท างานเหล่านี ้ไม่ใช่การท างานที่ง่ายเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด (COVID)  
นะครับ 
  เรื่องอื่น ๆ ผมคิดว่าผมตอบในภาพรวมหมดแล้วล่ะ หลายอันก็ซ ้าไปซ ้ามา
จากปีที่แล้วบ้าง จาก พ.ร.บ. งบประมาณบ้าง จากครั้งนี้บ้างแล้วก็คงจะซ ้า ๆ กันต่อไปอีก 
ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามผมจ าเป็นต้องตอบท่าน ผมยินดีตอบทุกเรื่อง ถ้ามีปัญหาอะไร  
ที่มีปัญหาเรื ่องการทุจริตก็สู ้กันนะครับ ผมก็พร้อมที ่จะมีหลักฐานในการชี ้แจง ถ้ามี
รายละเอียดอื่นเพิ่มผมขออนุญาตให้รัฐมนตรีช่วยได้กรุณาชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของงาน
กระทรวงกลาโหมเพราะท่านท างานอยู่กับผม ไม่ว่าจะในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการคลัง
งบประมาณต่าง ๆ ก็มีรองสุพัฒนพงษ์กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่แล้ว  
ท่านก็ตอบรายละเอียดให้ผมได้ ภาพใหญ่ผมพูดไปหมดแล้วล่ะ ในส่วนของอื ่น ๆ  
ก็เช่นเดียวกันผมก็ขออนุญาตให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีโอกาสชี้แจงในโอกาสต่อไปด้วยในสิ่งท่ี
เขาพาดพิงมาแล้วผมตอบในหลักการไปแล้ว สิ ่งที ่น่าสนใจ ผมต้องกลับมาพูดสิ ่งที ่เป็น
ประโยชน์สักนิดหนึ่ง สิ่งท่ีน่าสนใจจาก เบสต์ คันทรี ๒๐๒๑ โกบอล แรงกิง อินเตอร์เนชันนัล 
นิว แอนด์ ดาต้า อินไซด์ (Best Country 2021 Global Ranking International New and 
Data Inside) ไทยอยู่อันดับที่ ๒๘ จาก ๗๘ ประเทศ หรืออันดับที่ ๒ ในอาเซียน (ASEAN)  
 



๘๗๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยประชุมประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๒๕/๒ 
 
รองจากสิงคโปร์ ไทยติดอันดับท็อปเทน (Top ten) ของโลก ๓ ด้าน ด้านความเป็นมิตร 
การท่องเที ่ยว บรรยากาศที่ดี อันดับที่ ๕ ของโลกเป็นอันดับที่ ๑ ในอาเซียน (ASEAN) 
ด้านวัฒนธรรมอาหาร ภูมิศาสตร์ที ่ด ึงดูดโดยอยู ่อันดับที ่ ๗ ของโลก เป็นอันดับที ่ ๑ 
ในอาเซียนและความมีเอกลักษณ์โดยอยู่อันดับที่ ๗ ของโลกเป็นอันดับที่ ๒ ในอาเซียน 
(ASEAN) ไทยได้รับอันดับที ่ดีขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๓ ด้านวัฒนธรรมอาหาร 
ภูมิศาสตร์ อยู่อันดับที่ ๗ ในปี ๒๕๖๔ นะครับ ดีจากอันดับที่ ๙ ในปีที่ผ่านมาด้านผู้น า
รวมถึงอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการส่งออก การเมืองการปกครอง การเป็นมิตรกับ
ต่างประเทศที่ท่านว่าผมไม่ดีและกองทัพอยู่อันดับที่ ๒๗ ดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๙ ๒๕๖๓  
ท่านจะบอกว่าเราไม่ดีได้อย่างไรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระวังนะครับพูดจาอะไร
ต่าง ๆ ก็ตาม การเจรจาต่าง ๆ กับผู้น าจีนนั้นผมได้มีการเจรจามาโดยตลอดแล้วผมไม่ได้แอบ
อ้างเวลาไปประชุมอะไรต่าง ๆ ได้มีโอกาสพูดคุย จะร่วมมือกันอย่างไรในมิติต่าง ๆ จะจัดซื้อ
อะไรกันอย่างไรผมก็ต้องเรียนกับท่านประธานาธิบดี ผมไม่แอบอ้างนะครับ แอบอ้างไม่ได้ 
จากนั้นก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลจะต้องเจรจาระหว่างกันสุดแต่ว่าเขาจะมอบหมายให้ใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ ทางเราก็มอบหมายให้กองทัพเรือรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกติกาของการค้า
ขายกับประเทศจีนในเรื ่องของยุทโธปกรณ์ เรื ่องอื ่น ๆ ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันบางที  
มันก็คนละเร่ืองกันหมด ผมขอกราบเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบพระคุณครับ ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณท่าน
นายกรัฐมนตรีครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :   ท่านประธานครับ กราบเรียน 
ท่านประธานที่เคารพครับ ผม วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงราย  
ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้กรุณาตอบค าถาม แล้วก็ตอนนี้  
 



๘๗๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยประชุมประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๒๕/๓ 
 
เรียนตรง ๆ ว่าท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวครับ ที่ดีที่สุดก็คือถึงแม้ก่อนหน้านั้นท่านจะเคย  
ต าหนิว่ามันเลวร้าย มันเป็นบ่อโคลนตมเหม็นโสโครก แต่ตอนนี้ท่านเป็นนักการเมือง  
แล้วครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะต้องขออนุญาตท่านประธานต้องรับผิดชอบก็คือว่าหลังจาก  
ที่ผมพูดไปแล้วมันย้ายจากชั้น ๒ ไปชั้น ๓ อีกครับ สิ่งที่ผมต้องการจากชั้น ๓ ไปชั้น ๒ ครับ  
แต่ผมเรียนท่านประธานว่าตอนนี้ผมสงสารท่านนายกรัฐมนตรีครับ ประเทศจีนมีเกมเปลี่ยน
หน้านะครับ แต่ประเทศไทยตอนนี้ในสภาเราจะมีเกมเปลี่ยนหัวครับ ผมเรียนท่านประธานว่า
ตอนนี ้ขอเรียนว่าเรื ่องนี ้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ ้นส าหรับบ้านเมืองไทย ขอเรียน  
ท่านประธานว่าเร่ืองนี้อย่าให้มันเป็นจริงเถอะครับ ------------------------------------------------- 
 
                       - ๔๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๒๖/๑ 
 
ผมสงสารพี่น้องประชาชน ผมสงสารสิ่งท่ีมันเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้บริหารประเทศครับ 
ผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีกรุณาตอบหลายเร่ืองท่ีผมข้องใจถามนะครับ แต่ผมขอย ้าอีก
ทีว่าบริษัทเรือด าน ้าเมื่อสักครู่มันก็เกี่ยวกับบอยสกายนั่นล่ะครับ ขออนุญาตถ้าท่านไม่ตอบ 
ไม่เป็นอะไรนะครับ แต่ถ้าท่านตอบก็จะเป็นสิ่งที่ท่านจะได้เคลียร์ตัวเองว่ามันเท็จมันจริง
อย่างไร เพราะว่าปกติผมเป็นทนายความ เวลาเราจะให้การในศาลก็จะบอกว่าเราจะให้  
การตามความสัตย์ความจริงอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าในที่นี้ผมคิดว่ามันเป็นสภาผู้ แทนราษฎรครับ 
มันก็อยู ่ด้วยความเกียรติยศ ศักดิ ์ศรี ใครรับ ใครไม่รับ ผมคิดว่าเขาก็ไม่พูดกันล่ะครับ  
เพราะมันสมประโยชน์ แต่คนที่เสียประโยชน์คือพี่น้องประชาชนที่ก าลังจะตาย พี่น้อง
ประชาชนที ่ก  าลังเด ือดร้อนนี ้คร ับ รอวัคซีนนี ้คร ับ รอวันตายหายใจไม่ออกนี ่ครับ 
ขอบพระคุณครับท่านประธาน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ก็เป็นสิทธิ
ของท่านนายกรัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีตอบ  
  พลเอก ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา (นายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ก็คงไม่ตอบอะไรนะครับ เมื่อสักครู่ที่มีการกล่าวอ้างมาต่าง ๆ แล้วก็มี
ข่าวว่ามีคนมาพบผมอะไรอย่างนี้ ผมไม่ใช่คนแบบนั้น ทุกคนมาทักทายผม เพราะว่าได้เจอ  
กับเขา เขาก็มาคารวะ มาเป็นก าลังใจให้นายก ผมไม่ท าบ้า ๆ บอ ๆ แบบนั้น ไม่ท าถุงขนม
อยู่แล้ว ขอบคุณครับ สวัสดีครับ  
  นายศุภชัย โพธิ ์ส ุ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่สอง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชัยชาญขอชี้แจงครับ เชิญท่านรัฐมนตรีชี้แจง  
ก่อนครับ  
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาผู ้แทนราษฎรที ่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกี ยรติครับ 
กระผมขออนุญาตกราบเรียนชี ้แจงในกรณีที ่กล่าวเกี ่ยวกับกระทรวงกลาโหมเพิ ่มเติม  
จาก ๓ ท่านท่ีได้อภิปรายเมื่อสักครู่ท่ีผ่านมาครับ ผมขออนุญาตจะไปเร็วสั้น ๆ นะครับ  
 
 



๘๗๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๒๖/๒ 
 
  เรื่องแรก คือเรื่องของภารกิจของ ศปม. ขออนุญาตกราบเรียนว่าภารกิจ 
ศปม. นั้นมีหน้าที่ในการที่จะด าเนินการก ากับและสั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ  
ในเรื่องของการบริหารจัดการตามกฎหมาย โดยเฉพาะเร่ืองการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด (COVID) ในส่วนที่รับผิดชอบที่กล่าวว่าอัตรามี ๑๐๐,๐๐๐ รายเศษนั้น ส่วนใหญ่ 
ก็จะเป็นก าลังต ารวจนะครับ เพราะว่ามีก าลังต ารวจอยู่ในทั่วประเทศนะครับ แล้วก็มีก าลัง
ทางกองทัพบก ก าลังตามแนวชายแดน ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นก าลังที่ส่วนใหญ่จะเป็นก าลังท่ี
ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ว่าน าเข้าไปอยู่ในกรอบของ ศปม. ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงนั้น ส่วนใหญ่แล้ว
งบประมาณน่าจะเป็นเบ้ียเลี้ยงสัก ๙๒ เปอร์เซ็นต์นะครับ เบ้ียเลี้ยงก็จะมอบให้ส าหรับเวลาท่ี
ออกปฏิบัติงานเท่านั ้นนะครับ ในที่ตั ้งปกติก็จะไม่ได้รับ ก็เบิกคนละ ๒๐๐ บาทต่อวัน  
ส่วน ๔๒๐ บาทนั้นก็คือพวกที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงท างานร่วมกับสาธารณสุข ขออนุญาตเรียนว่า
เรื่องสิทธิวันทวีคูณนั้น ตามที่ได้อภิปรายนะครับว่าก็เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  
ก็ไม่ได้สิทธิเรื่องของวันทวีคูณ แล้วก็ไม่ได้สิทธิย้อนหลังอะไรนะครับ โรงพยาบาลสนามที่ว่า  
ก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าในงบกลางนั้น นอกจากโรงพยาบาลสนามแล้วก็ยังน าไปเรื่องของ
สร้างห้องความดันลบ ระบบออกซิเจน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ การตั้งโรงพยาบาล
สนามนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่เตียงอย่างเดียวนะครับ ก็จะมีระบบที่เกี่ยวข้อง ระบบอากาศ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณสุขต่าง ๆ ด้วยนะครับ ส าหรับเรื่องของตามแนวชายแดนที่มีเรื่อง
ของงบประมาณเพิ่มเติมนั้นก็เป็นงบประมาณที่ได้จัดก าลังไปเพิ่มเติมในจุดเส้นทางที่คาดว่า
จะมีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื ่องของ 
เบี ้ยเลี ้ยงเป็นหลัก ขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมเรื ่องของการจัดหาเครื ่องบินล าเลียง  
ขนาดกลางท่ีกล่าวว่ามีส่วนต่าง ๑๐๐ ล้านบาทนั้น ขออนุญาตเรียนว่า เมื่อปรับไปจัดหาเป็น
เครื ่องบินล าเลียงขนาดกลาง ซี ๒๙๕ (C 295) แล้วถือว่าเป็นเครื ่องบินล าเลียงที่จะมี
อเนกประสงค์นะครับ ภารกิจอเนกประสงค์ที่จะใช้ในภารกิจ วงเงิน ๑,๒๗๒ ล้านบาทเศษ  
ก็คือไม่มีส่วนต่างละครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๔๒๗/๑ 
 



๘๘๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๒๗/๑ 
 
เพราะว่าเบิกงบประมาณในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีคือ ๑,๒๗๒ ล้านบาท 
นะครับ ส่วนของโครงการซ่อมปรับปรุงรถ ๒ ตันครึ่ง เอ็ม ๓๕ เอ ๑ (M35A1) เป็นเอ (A)  
นั้นก็ต้องเรียนว่าตรงนี้กองทัพบกได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากว่ารถจ านวนที่มีอยู่นะ 
๒,๖๐๐ กว่าคันนั้น ได้ช ารุดประมาณสัก ๑,๐๐๐ คันเศษนะครับ จะท าอย่างไรที่จะปรับปรุง  
เดิมจะมีโครงการจัดหา แต่กราบเรียนว่าในขั้นตอนเรื่องการจัดหานั้นก็จะมีของการคัดเลือก
แบบด้วย ต้องใช้ระยะเวลา ซึ ่งสถานการณ์ต่าง ๆ อาจจะไม่เอื ้ออ านวย กองทัพบกก็มี
แนวความคิดที่จะปรับปรุงรถที่มีอยู่ เพื่อให้ใช้งานได้ต่อไปอีก ๑๐ ปี การด าเนินการนั้น 
ในการปรับปรุงก็เป็นไปตามที่ท่านได้กรุณาได้ให้อภิปรายไว้นะครับว่าในการด าเนินการนั้นก็
สรุปก็คือว่าให้หน่วยของสรรพาวุธเป็นผู้ปรับปรุงกันในวงเงินคันละ ๒ ล้านบาท ถามว่า 
ในการปรับปรุงนั้นมีมาตรฐานอย่างไร ในการด าเนินการนั้นได้มีการจัดท ารถต้นแบบเพื่อเป็น
มาตรฐาน แล้วก็ได้มีคณะกรรมการของกองทัพบกได้ไปทดสอบทดลองใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ 
แล้วสามารถใช้งานได้ดี แล้วก็ด าเนินการมาแล้วถึงประมาณ ๑๐๐ กว่าคันที ่ใช้อยู ่ใน
กองทัพบก ก็เลยมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานก็จะท าให้สามารถที่
จะจัดหาได้เพิ ่มเติมนะครับ เพิ ่มเติมเดิมจัดหา ๑๖๙ คัน เมื ่อปรับปรุงแล้วก็สามารถ
ด าเนินการได้ถึง ๒๕๙ คัน ก็จะท าให้ไปทดแทนหน่วยที่ขาดอัตราได้อย่างมาก ส าหรับรถ 
๑๑๔ ตันนะครับท่ีว่ายูนิม็อก (Unimog) ถ้าเกิดจัดหาใหม่ในตอนนี้ก็ประมาณคันละประมาณ 
๘.๒ ล้านบาท ในการด าเนินการกองทัพบกคิดว่าถ้าปรับปรุงได้จ านวน ๒๐๑ คัน ก็จะท าให้
ได้รถยูนิม็อก (Unimog) ซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับรถประเภทอื่นในเดียวกันนั้น รถประเภทนี้
ยูนิม็อก (Unimog) นี้ก็สามารถที่จะมีขีดความสามารถในการท่ีจะปฏิบัติการในภูมิประเทศท่ี
ยากล าบากและตอบสนองภารกิจได้มากกว่ารถท่ีท่านได้กรุณากล่าวนะครับ อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของการด าเนินการตรงนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ก าชับหน่วยท้ัง
กองทัพบกที่ไปด าเนินการที่จะปรับปรุงนั้นก็ขอให้ค านึงถึงเรื่องของกฎหมาย ระเบียบท่ี
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ แล้วก็จะต้องท าให้มีประสิทธิภาพ ถามว่าในเรื่องของปรับปรุง
ไปแล้วแล้วชิ้นส่วนนั้นจ าเป็นอะไรเพราะว่ารถจะมีอายุการใช้งานประมาณ ๓๐ กว่าปีแล้ว
นั้นขอเรียนว่าในการด าเนินการนั้นก็จะเป็นการซ่อมปรับปรุงโดยใช้อะไหล่โดยใช้ชิ้นส่วนที่มี 
 



๘๘๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๒๗/๒ 
 
ในประเทศเป็นหลักนะครับ นอกจากจะเสริมสร้างเรื่องของอุตสาหกรรมภายในประเทศแล้ว
ก็ยังสามารถจัดหาได้ท่ัวไปอีกด้วยนะครับ  
   ในส่วนของเรื่อง ที-๕๐ ทีเอช (T-50 TH) จ านวนที่จัดหามาแล้วก็บอกว่ามี
ระยะที่ ๔ นั้นมีมูลค่าเกินความเป็นจริงนั้น ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าสาเหตุที่เครื่องบิน
อะไหล่ดังกล่าวมีราคาสูงกว่าเดิมนั้นเนื่องจากว่าการจัดหางานในระยะที่ ๔ นี้มีการเพิ่ม
อุปกรณ์สนับสนุนการบินให้เครื ่องบินมีขีดความสามารถเพิ ่มขึ ้นนะครับ มีการจัดหา
เครื่องยนต์ส ารองเพิ่มเติมที่ส าคัญคือว่าได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบอาวุธที่แม่นย า  
จึงมีส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับ ต้องขออนุญาตในภาพรวมก่อนนะครับในส่วนของท่านพูด
ถึงโครงการของกองทัพอากาศ ๓ โครงการผมขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับ
ว่าในเรื่องของโครงการของกองทัพอากาศเป็นโครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกัน
ทางอากาศระยะที ่ ๗ โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที ่ต ั ้งทางทหารกองทัพอากาศ  
และโครงการจัดหาวิทยุพื้นดินอากาศทั้ง ๓ โครงการนั้น ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน
ไปยังท่านผู้อภิปรายนะครับว่าปัจจุบันนั้นยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยรับงบประมาณนะครับ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วก็จะต้องไปขอรับความเห็นชอบจาก
ส านักงบประมาณในเรื่องราคา แล้วก็เป็นเร่ืองของการด าเนินการขออนุมัติด าเนินการในเรื่อง
ของจัดหาอีกนะครับ ซึ่งในเรื่องของการด าเนินการนั้นท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมได้เน้นย ้านะครับให้หน่วยหน่วยรับงบประมาณก็คือกองทัพอากาศนั้นได้ 
รวมแล้วทุกหน่วยท่ีได้ด าเนินการในเรื ่องของการจัดซื้อจัดหานั้นจะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กล่าวโดยสรุป
คือทั ้ง ๓ โครงการนั ้นก็เม ื ่อด  าเนินการแล้วก็เป็นกระบวนการขั ้นตอน แล้วก็จะมี  
การตรวจสอบความถูกต้องตามข้อเสนอของท่านผู้อภิปรายอีกครั ้งหนึ่งนะครับ ก็จะมี
กระบวนการด าเนินการเพราะว่าตอนนี้เร่ืองก็ยังอยู่ท่ีหน่วยรับงบประมาณนะครับ  
   ในเรื่องของเรือด าน ้าผมขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องเรือด าน ้านั้น ผมก็ได้
ชี้แจงในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อครั้งที่แล้ว ต้องขออนุญาตที่จะกราบเรี ยนอีกครั้งหนึ่ง
ครับ อาจจะใช้เวลาพอสมควรต้องขอรบกวนท่านสมาชิกนะครับว่าเรือด าน ้านั้นถือว่าเป็น
เครื ่องมือที่มีความส าคัญและมีขีดความสามารถในการที่คุ ้มครองผลประโยชน์โดยรวม  



๘๘๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๒๗/๓ 
 
ความมั่นคงของชาติทางทะเล ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของเรานั้นก็ได้มีเรือด าน ้าเข้า
ประจ าการหลายประเทศนะครับ สิงคโปร์มีอยู่ ๔ ล านะครับ ก าลังจัดหาเพิ่มอีก ๒ ล า  
รวมเป็น ๖ ล า เวียดนามปัจจุบันมีอยู่ ๖ ล า อินโดนีเซียมี ๕ ล า ก าลังจัดหาเพิ่มอีก ๓ ล า 
เป็น ๘ ล า ประเทศมาเลเซียมีจ านวน ๒ ล า --------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๒๘/๑ 
 
ประเทศเมียนมาร์ก็ได้รับเรือด าน ้าเข้าประจ าการแล้ว ๑ ล า ในส่วนของเราประเทศไทยนั้น
ตามท่ีทราบว่าเราอยู่ระหว่างการจัดหา จัดหาไปแล้วอยู่ระหว่างของการสร้างเรือ ๑ ล า แล้ว
อีก ๒ ล านั้นในปี ๒๕๖๓ ก็ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ก่อหนี้ผูกพัน  
แต่ว่าก็ได้ปรับไปในเรื่องของ พ.ร.บ. โอนงบประมาณไปแล้ว ปี ๒๕๖๔ กองทัพเรือก็ได้
ตระหนักถึงความจ าเป็น ก็ได้ถอนความต้องการไป ในปี ๒๕๖๕ ก็เช่นเดียวกันตั้งไว้ส่วนหนึ่ง 
กองทัพเรือก็ได้ด าเนินการชะลอโครงการไป ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของเหตุผลความ
จ าเป็นต้องเรียนว่า ภาพที่ ๘ ภาพของประเทศไทยนั้น ท่านสมาชิกครับ ท่านประธาน 
ที่เคารพครับ ประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เป็นจุดเชื่อมระหว่างแปซิฟิกกับ
มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญทั้งด้านอ่าวไทยทั้งด้านทะเลอัน
ดามัน มีพื้นที่ถึง ๓๒๓,๐๐๐ กว่าตารางกิโลเมตร ถ้าเปรียบเทียบกับทางบกซึ่งมีประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ แล้วถือว่าในเขตทางทะเลนั ้นมีพื ้นที ่ ๒ ใน ๓ ของพื ้นที ่ทางบก ถือว่ามี
ความส าคัญ แล้วก็ในพื้นที่ทางทะเลนั้นก็มีการอ้างสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื ่องของ
สถานการณ์ที่หมู่เกาะทะเลจีนใต้คงทราบดีว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์ในทะเลจีน ใต้นั้นได้มี
เรื่องของการแข่งขันในเรื่องมหาอ านาจค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นการด าเนินการของเรานั้น 
ก็จะต้องเตรียมการกรณีที ่ม ีสถานการณ์เก ิดขึ ้นก็พร้อมที ่จะรองรับสถานการณ์ได้  
การด าเนินการต่าง ๆ นั้นมิใช่เป็นการแข่งขันที่จะสะสมอาวุธหรืออย่างไรก็ตามนะครับ  
แต่ส าคัญก็คือว่าเราต้องมีเครื่องมือ เราต้องมียุทโธปกรณ์ที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติ  
แล้วก็คุ ้มครองการขนส่งทางทะเล และความมั ่นคงทางทะเล และความมั ่นคงร่วมกัน  
ในภูมิภาคด้วย ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของจีทูจี (G to G) นั้นกระผมได้กราบเรียนไปแล้ว
ว่าในการด าเนินการที ่กล่าวถึงซัสตินด์ (SASTIND) นั ้น ซัสตินด์ (SASTIND) นั ้นเป็น
หน่วยงานรัฐบาลจีน เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ  
การส่งออกอาวุธ เป็นหน่วยของรัฐบาลจีน แล้วก็ซีเอสโอซี (CSOC) นั้นก็เป็นวิสาหกิจจีนท่ี
ได้รับมอบอ านาจจากซัสตินด์ (SASTIND) ให้มาลงนามในเรื่องของเรือด ากับเรา มีเรื่องของ
ข้อตกลงต่าง ๆ ก็ได้กราบเรียนว่าในการด าเนินการในการจัดท าก็ได้มีการสอบถามท้ัง
กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด ในเรื่องของข้อตกลงในการด าเนินการ  
 



๘๘๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๒๘/๒ 
 
เนื่องจากว่าลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ซื้อขายของรัฐบาลกับรัฐบาล ก็ไม่ต้องมีฟู ลเพาเวอร์ 
(Full Power) ในการมอบอ านาจ แต่ว่าจะต้องมีการมอบในเรื่องของผู้แทนที่จะไปลงนาม 
ตามที่กราบเรียนแล้วก็คือว่าได้ให้ทางผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตอนนั้น
คือเสนาอื่นไปลงนามนะครับ  
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง
ครับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ประท้วงผิด
ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ข้อ ๖๙ ครับ กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้นประท้วง) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานขออนุญาตครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยว ๆ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ประท้วงข้อ ๖๙ วงเล็บไหนครับ  
มันต้องละเอียด ท่านประธานต้องทราบ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  มันมีวงเล็บไหน คุณสอบตก 
ไปนานมันไม่แม่น มันมีวงเล็บไหน 
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  พอแล้ว 
อย่าไปเถียงกันเองนะครับ ท่านยุทธพงศ ์
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  วงเล็บไหนครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  อย่าไปคุย
กันเองครับ ท่านยุทธพงศ์ ถ้าจะไปตอบโต้กันเองผมจะไม่ให้พูดนะครับ ชี ้แจงมาว่า  
ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ข้อไหนครับ  
 



๘๘๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๒๘/๓ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานที ่เคารพครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จร ัสเสถ ียร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจ ังหว ัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย ข้อ ๖๙ คือประเด็นผมกับพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประเด็นท่ีผมไม่ไว้วางใจ
ท่านกรณีแวต (VAT) ๗ เปอร์เซ็นต์ว่ากองทัพเรือคุณไปจ่ายแวต (VAT) แทนซีเอสโอซี 
(CSOC) ๓,๐๐๐ ล้านบาท คุณไปจ่ายท าไม 
 
               - ๔๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๒๙/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่สอง)  :  ไม่ ๆ  
ท่านยุทธพงศ์ครับ ท่านยุทธพงศ์ท่านชี้แจงว่ารัฐมนตรีผิดข้อบังคับข้อไหนตรงไหน ตรงไหน
ชี้แจงสั้น ๆ ให้ประธานได้วินิจฉัยไม่ใช่ถือโอกาสอภิปรายต่อนะครับ เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ชี้แจงว่าผิด
ข้อบังคับตรงไหน 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ข้อ ๖๙ ครับ ว่าจะต้องอยู่ใน
ประเด็นที่ก าลังปรึกษาหารือกัน แล้วก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ ้าซาก เพราะว่าผมไม่ได้ถาม
ท่านว่าไปมอบอ านาจมี ฟูล เพาเวอร์ (Full Power) ไหม ผมมีอภิปรายตรงไหน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เอาละครับ 
ประธานวินิจฉัย 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมถามว่าท าไมคุณจ่ายแวต 
(VAT) แทนเขาท าไม ๓,๐๐๐ ล้านบาท ตอบมา 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ประธาน
วินิจฉัยได้แล้วครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  คุณไปจ่ายกัน แล้วสุดท้ายคุณก็
จะไปเอาแวต (VAT) คือ เหมือนกับบิ๊กข้าราชการท่ีเพ่ิงติดคุกไปอย่างไร 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  พอแล้วครับ 
พอแล้วครับ พอแล้วครับ ประธานวินิจฉัยได้แล้วครับ คือประธานวินิจฉัยนะครับ ท่านยุทธ
พงศ์นั่งเถอะครับ นั่งเถอะครับ ก็คุณพูดไม่หยุดผมจะวินิจฉัยได้อย่างไร นั่งเถอะครับ เดี๋ยวผม
จะวินิจฉัยนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานให้ผมนั่งก็นั่งครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ประธาน
วินิจฉัยว่าขณะนี้เป็นการชี้แจงของรัฐมนตรีที ่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี  
 



๘๘๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๒๙/๒ 
 
ฉะนั้นผมถือว่าท่านรัฐมนตรียังไม่ผิดข้อบังคับ เราก็ฟังกันไปก่อนนะครับ ขณะที่ท่านสมาชิก 
ได้กล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรี กล่าวหาถึงรัฐมนตรี กล่าวถึงกระทรวงกลาโหม ท่านรัฐมนตรี
ก็นั่งฟัง ท่านนายกรัฐมนตรีก็นั่งฟัง เพราะฉะนั้นพอท่านชี้แจงเราก็ลองฟัง การอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจมันไม่จ าเป็นต้องไปตอบตรงกับค าถามหรือตอบตรงกับที่เราต้องการทุกอย่าง  
นะครับ มันเป็นสิทธิที่รัฐมนตรีชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้ เป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรี เป็นสิทธิ
ของรัฐมนตรี ฉะนั้นเราไม่ใช่เวทีที่ต้องมาคาดคั้นกัน ก็ลองฟังท่านรัฐมนตรีชี้แจงไปก่อน 
นะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีครับ ไม่ได้ผิดข้อบังคับ เชิญครับ 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)   :  
ขอบคุณท่านประธานครับ เผอิญท่านสมาชิกบอกว่าเก๊ผมก็พยายามจะชี้แจงว่าสิ่ งต่าง ๆ 
ท่ีด าเนินการมาในเรื่องของการลงนามสัญญานั้นเป็นไปตามขั้นตอน แล้วก็มีหน่วยต่าง ๆ นั้น 
ก็ได้มีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนนะครับ ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของการด าเนินการอีก
เรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องของเรือแอลพีดี (LPD) ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรือแอลพีดี (LPD) 
มันเป็นเรือประเภทเรือช่วยรบ เพราะฉะนั้นในลักษณะของเรือแต่ละประเภทนั้นก็จะมี
แตกต่างกัน เรือยกพลขึ ้นบก เรื ่องช่วยรบ เรือฟริเกต เรือลาดตระเวนไกลฝั ่ง ใกล้ฝั่ง 
เพราะฉะนั้นเรือช่วยรบก็จะมีระบบอาวุธที่ป้องกันตนเองได้เท่านั้น แล้วก็ที่เรื่องของไปอะไร
กับจีนนั้น เนื่องจากว่าเป็นมิตรประเทศด้วยกัน แล้วก็คณะกรรมการทหารจีนกับกองทัพเรือ
ก็ได้มีการหารือกันที่จะสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของระบบอาวุธให้กับเรือแอลพีดี (LPD) 
สั้น ๆ อย่างนี้นะครับ ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของแวต (VAT) ที่ท่านกรุณาถามก็เรียนว่า 
ในเรื ่องของแวต (VAT) นั ้น โรงงานวัตถุระเบิดที ่เบิดที ่ท่านกล่าวนั ้นก็เสียแวต (VAT) 
เช่นเดียวกันนะครับ เสียแวต (VAT) ในส่วนของจีทูจี (G to G) ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีจีทูจี (G to G) ก็เป็นเพียงวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยมีรัฐบาลของ
คู่สัญญาข้อตกลงจ้างเป็นผู้รับประกันความส าเร็จ รวมทั้งการสนับสนุนอื่น ๆ จากหน่วยงาน
ของรัฐที ่ เก ี ่ยวข้อง เช ่น เร ื ่องของการให้การสนับสนุนการฝึกก าลังพลด้วยยุทธวิธี  
จากกองทัพเรือของจีนนะครับ ส่วนการจัดซื้อในราคาแวต (VAT) ด้วยนั้น ถือว่าเป็นไปตาม
ประมวลรัษฎากรหมวด ๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา ๗๗/๒ การกระท าท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  



๘๘๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๒๙/๓ 
 
(๒) การน าเข้าสินค้าโดยผู้น าเข้าการให้บริการในราชอาณาจักร ซึ่งหมายถึงบริการที่ท าใน 
ราชอาณาจักร โดยไม่ค านึงว่าการใช้บริการนั้นอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร  
การให้บริการที่ท าในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าถือว่า
การให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ดังนั้นโดยสรุป เรื่องของการจัดซื้อใน
การรวมแวต (VAT) ดังกล่าวนั้นถือเป็นการกระท าให้ประเทศได้รับประโยชน์ในการส่งภาษี
ค ืนให้กระทรวงการคลังซ ึ ่งสามารถด าเน ินการได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ทร. ได ้ห ักไว้  
๗ เปอร์เซ็นต์ แล้วน าเงินดังกล่าวส่งกระทรวงการคลัง หรือบริษัทน าเงิน ๗ เปอร์เซ็นต์  
ส่งกระทรวงการคลังเอง ต้องขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากว่าบริษัทไม่ได้จดทะเบียนภาษีรว่ม
ในประเทศไทย ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๔๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๓๐/๑ 
 
ตรงนี้กองทัพเรือก็หักไว้ ๗ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ส่งไปที่กระทรวงการคลัง อันนี้ก็มีหนังสือ
กระทรวงการคลังขนาดได้ชี้แจงมาเมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ เป็นแนวทางการด าเนินการ 
ในส่วนอื่น ๆ ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกในการด าเนินการในส่วน
ของกระทรวงกลาโหม จริง ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID) นั้นได้มีการด าเนินการ 
ในหลาย ๆ เรื่อง กระผมมีโอกาสได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จะได้กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกได้ทราบว่าในช่วงสถานการณ์โควิด  
(COVID) นั้นกระทรวงกลาโหมก็ได้พยายามที่จะใช้ก าลังพล ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการท่ี
สนับสนุนในการแก้ไขสถานการณ์โควิด (COVID) เพ่ือพ่ีน้องประชาชนได้อยู่อย่างเป็นสุขแล้ว
ก็มีความปลอดภัย ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณ  
ท่านรัฐมนตรีครับ ต่อไปเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ขอชี้แจงนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขอใช้สิทธิ
พาดพิงนิดเดียวครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านยุทธพงศ์ครบั  
ผมไม่อนุญาตแล้วครับ การอภิปรายต่างฝ่ายต่างก็แสดงความคิดเห็น ฉะนั้นจะถือว่าไปพาดพิงกนั
ไม่ได้หรอกครับ เชิญท่านนั่งเถอะครับ ท่านก็ได้พูดมาเยอะแล้ว ท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจง 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
สั้น ๆ นิดเดียวครับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  สั้น ๆ นะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมขอใช้สิทธิตามข้อ ๖๙ ครับ 
คือการอภิปกรายนี้มันต้องอยู่ในประเด็นที่ก าลังมีการหารือกัน แล้วก็ในญัตติที่พรรคร่วม  
ฝ่ายค้านนี้ได้ขอเปิดอภิปรายไม้ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
นะครับ คือท่านพลเอก ชัยชาญ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนี้ ท่านบอกว่าการจ่ายแวต (VAT)  
๗ เปอร์เซ็นต์นี้ประเทศได้ประโยชน์นี้ผมสั้น ๆ นิดเดียวครับ มันไม่ใช่ซีเอสโอซี (CSOC)  



๘๙๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๓๐/๒ 
 
เป็นคนจ่าย กองทัพเรือนี้จ่ายให้กับรัฐบาลไทยแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร ท่านรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหมนี้ท่านกล่าวค าเท็จในสภา ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เท็จจริง
อย่างไรมันก็พิสูจน์กันในสภาไม่ได้หรอกครับ ก็ให้สมาชิกเป็นผู้ตัดสินในวันโหวต หรือให้
ประชาชนเป็นคนตัดสินในวันเลือกตั้งนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ชี้แจง เชิญครับ 
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ  
นะครับ วันนี้ผม สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาเรียนเสริมเพื่อท่านประธานผ่านไปยัง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแล้วก็ประชาชนที ่ร ับฟังอยู ่ทางบ้าน ตลอดระยะเวลาที ่มี  
การอภิปรายกันมานี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับ เป็นการอภิปรายไม้ไว้วางใจ แน่นอนผู้อภิปราย 
ก็ย่อมจะน าข้อกล่าวหาหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงว่าเศรษฐกิจไทยล้มเหลว ล้มละลายตกต ่า 
พังเละ จมลง ตรงนี้เองก็เป็นความจ าเป็นที่ทางรัฐบาลจะต้องออกมาชี้แจงให้อย่างน้อย
ประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้เห็นแล้วเข้าใจ ผมเองอยากจะเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยัง
สภาผู้แทนราษฎรว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในการน าเสนอของผู้ อภิปรายที่ผ่านมา 
นะครับ แต่ข้อเท็จจริงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยไม่ได้พังและล้มเหลวอย่างท่ีได้
กล่าวกัน ยังมีอัตราการเติบโตครึ่งปีก็ ๒ เปอร์เซ็นต์  แล้วก็ไตรมาสล่าสุดก็ ๗.๕ เปอร์เซ็นต์ 
ก ็เป ็นเร ื ่องที ่ถ ือว ่ามีอ ัตราการพัฒนาการที ่ด ีเก ิดขึ ้น ในส่วนเร ื ่อง ของว ัคซีนวันนี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวแล้วว่าวันนี้เราก็ไดม้ี
การฉีดจนถึง ๓๐ กว่าล้านโดส ๓๒ ล้านโดสแล้ว แล้วก็เป้าหมายเดือนตุลาคม ๕๐ ล้านโดส 
ก็น่าจะถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ จ านวนวัคซีนก็ทยอยมาเรื่อย ๆ แล้วก็การผ่อนคลายหรือ
การอนุญาตให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ก็เริ ่มมีเกิดขึ ้นตั ้งแต่วันที่ ๑ กันยายนเป็นต้นมา ตรงนี้ 
 
 
 



๘๙๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๓๐/๓ 
 
ก็อยากจะเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนที่อยู่  
ทางบ้าน ที่น่าสนใจมีค าอภิปรายที่พูดถึงล้มละลายโรงานปิดกิจการล้มไปเยอะแยะ ผมเอง  
ก็ติดตามแล้วก็จริงนะครับว่า -------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                - ๔๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๓๑/๑ 
 
ท่านก็จะต้องมองในเชิงเพื ่อน ามาอภิปราย มีบริษัทที่ปิดกิจการ ๖,๐๐๐ ราย แต่ไม่มี 
ผู้น าเสนอ ไม่มีผู้ใดน าเสนอนะครับว่า ๗ เดือนที่ผ่านมาของปี ๒๕๖๔ ปิด ๖,๐๐๐ ราย  
แต่ไม่มีผู้ใดน าเสนอว่ามีเปิดกิจการอยู่ ๔๖,๗๐๐ ราย สูงกว่ากัน ๗-๘ เท่านะครับ ในส่วนนี้  
มีผู้น าเสนออยู่เหมือนกัน แต่ว่าเป็นช่วงส้ัน ๆ ว่าบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวแทนของระบบเศรษฐกิจไทยมีก าไรในปีนี ้ครึ ่งปีอยู ่ ๕๒๘,๐๐๐ ล้านบาทในครึ่งปีนี้   
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ สูงกว่าแน่นอน และสูงกว่าปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีที่ก่อนมีโควิด (COVID) 
ด้วยซ ้าไป แต่ท่านผู้อภิปรายก็ยังทิ ้งท้ายไว้ด้วยว่าแต่การลงทุนมันน้อยลงไปเยอะเลย  
ก็มีความเป็นห่วง ผมเองก็ไปท าการบ้านว่าอย่าได้ห่วง อย่าเพ่ิงได้รีบสรุปว่าเศรษฐกิจไทยขาด
การลงทุน ไปดูตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานส่งเสริมการลงทุน  
ในครึ ่งปี ๒๕๖๔ ครึ ่งปีนะครับ ๓๘๖,๐๐๐ ล้านบาท เมื ่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ มีเพียงแค่ 
๑๕๐ ,๐๐๐ ล ้านบาท และถ ้าค ูณ ๒ สมม ุต ิ เราค ูณ ๒ เอากลม ๆ ประมาณสัก  
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะมีผู้ขอรับการส่งเสริมสูงสุดในระยะ ๕ ปีท่ีผ่านมา
เลย ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนท้ังไทยและต่างประเทศมีความมั่นใจและมีความสนใจ
ที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ก็เหลือเพียงแต่พวกเราจะช่วยกันท าอย่างไรในการสร้าง  
ความร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะท าให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพ ทั้งเรื่องของการด าเนินธุรกจิและ
เรื่องของการเมืองเองก็ตาม การลงทุนจริง ๆ จะได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นจ านวน  
ที่มากมายขึ้นอีกด้วยตามที่ผมได้เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทุกท่าน เช่นเดียวกันนะครับ มีผู้อภิปรายเรื่องหลุมรายได้ บอกว่ามันมีหลุมรายได้  รายได้ 
ในอดีตที ่ เราเคยพึ ่งพาระบบเศรษฐกิจของภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที ่ยวถึง  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) จะไม่ได้มาเร็วอย่างที่คิด จะมีหลุมของรายได้ซึ่งจะท าให้
ระบบเศรษฐกิจเราอาจจะฟื ้นตัวได้ไม่รวดเร็วนัก ก็จริง เพราะว่าเรื ่องนี ้เป็นเรื ่องของ
ระยะเวลา แต่สิ่งที่ส าคัญก็คือรัฐบาลไม่เคยหยุดนิ่งและมีความเชื่ออยู่เสมอว่าความร่วมมือ
เท่านั้นส าคัญท่ีสุด และจะเป็นโอกาสท่ีเราจะพลิกฟื้นและปิดหลุมรายได้ให้เต็มเรามีโครงการ
ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ที ่ท ากันขึ ้นมา มันไม่ใช่เพียงเป็นเรื ่องของ 
การเปิดประเทศเท่านั ้น แต่ม ันเป็นเร ื ่องของความร่วมมือของภาคประชาชนและ  
 



๘๙๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๓๑/๒ 
 
ทุกหน่วยงานเป็นต้นแบบ ต้นแบบของการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด (COVID) ที่หลาย ๆ 
ประเทศจับตามอง และเราเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมผ่านมาถึงสิงหาคม ยอดนักท่องเท่ียวอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี จ านวนห้องพักเกินกว่าที่เราประมาณกันไว้ และมีแนวโน้มที่ดีและพร้อมที่จะ
ก้าวไปสู ่อ ีกข ั ้นหนึ ่งท ี ่ เป ิดร ับนักท่องเที ่ยวที ่จะมาเพิ ่มข ึ ้นในฤดูที ่ เร ียกว่าไฮซ ีซัน  
(High Season) ที่มีการท่องเที ่ยว เพื ่อจะช่วงชิงความได้เปรียบและความเป็นผู ้น าของ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับคืนมา และท าให้ดียิ่งขึ้นโดยเป็นการเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 
อย่างไรก็ตามเราคงไม่มุ่งที่จะยึดติดกับท่องเที่ยวและบริการเพียงอย่างเดียว รัฐบาลได้ให้  
การส่งเสริมในระบบอุตสาหกรรมใหม่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายเรื่องอุตสาหกรรมใหม่   
๑๒ ประเภท -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๓๒/๑ 
 
รวมทั้งอุตสาหกรรมเก่าอยู ่ด้วย วันนี้ก็มีการเริ ่มด าเนินการมากขึ้น อุตสาหกรรมเดิมท่ี
เข้มแข็งอยู่แล้ว อาหารแปรรูป ขนส่ง ศูนย์กลางทางการแพทย์ อุตสาหกรรมใหม่ ๆ บริการ
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Electronic) ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมท่ี
สอดคล้องและเดินคู่ไปกับกระแสสังคมโลกที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องของการลดก๊าซเรือน
กระจก ลดอุณหภูมิของโลก วันนี้เราก็มีการประกาศที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จะ
ประกาศนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็น ๐ อีก ๓๐-๔๐ ปีจากนี้ เพราะมีความเชื่อ
เช่นเดียวกับหลาย ๆ คนในห้องนี้นะครับ มีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติมีความเชื่อใน เรื่องของ
อุตสาหกรรมความหลากหลาย อุตสาหกรรมชีวภาพ ความหลากหลายทางด้านชีวภาพใน
ประเทศไทย เพราะฉะนั้นแล้วนโยบายสิ่งเหล่านี้จะมีรวมอยู่ด้วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิ
เพื่อที่จะน าพลังงานสะอาดเข้ามาในระบบของเรามากขึ้น ตามนโยบายไบโอเซอร์กูลาร์  
แอนด์ กรีน (Bio-Circular-Green) หรือ (BCG) ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ด าริอยู่เสมอมาใน
ส่วนนี้ นี่คืออนาคตและความหวังและได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ทยอยเกิดขึ้นแล้ว มีการก่อสร้าง
ระบบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุนอุตสาหกรรมพวกนี้ท่ีทยอยเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นต้นไป 
ซึ่งตัวเลขที่ผมได้เรียนมีผู้ขอส่งเสริมการลงทุนจ านวนมากในครึ่งปีที่ผ่านมา มีอุตสาหกรรม
เหล่านี้รวมอยู่ด้วยแล้ว และเป็นจ านวนไม่น้อย ก็เชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เริ่มต้นแล้วก็เร่ิม
สนับสนุนแล้วก็เรื่องส่งเสริมขึ้นมาจะได้เกิดขึ้นแล้ว และได้รับความสนใจจากต่างประเทศ  
นักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับ ตรงนี้เองก็จะเชื่อมั ่นได้ว่าเรื่องหลุมรายได้  
ในอนาคตของประเทศไทยก็น่าจะได้รับการปิด แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาอีกด้วย นี่คืออนาคต  
นี่คือความหวังทีจ่ะเกิดขึน้ในประเทศไทย และสิ่งที่เป็นหว่งกันวา่ แล้วเราล้มละลายจรงิหรือ 
หรือล่มจม หรือจมดิ่งนี่ ดูจากตัวเลขเสถียรภาพทางการเงินอันดับการจัดความน่าเชื่อถือต่าง 
ๆ จะกี่ครั้งกี่หน ครั้งนี้ก่อนประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้มูดีส์ (Moody’s) ก็เพิ่งยืนยัน
อัตราล าดับความน่าเชื่อถือคงที่ เท่าเดิมเลย เมื่อการอภิปรายครั้งที่แล้วส านักที่เรียกว่า  
ฟิกซ์ เรตติง (Fix Rating) ก็ยืนอันดับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง ธนาคารพาณิชย์ไทยเอง 
มีทุนจดทะเบียน มีทุนที่เข้มแข็งเพียงพอมากกว่าเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะรองรับการแก้ไขปัญหา
หนี้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอี (SMEs) หรือภาคครัวเรือนต่าง ๆ เรื่องรายละเอียด 
 



๘๙๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๓๒/๒ 
 
ของการเยียวยาการดูแลเอสเอ็มอี (SMEs) หนี้ภาคประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าว 
โดยสังเขปไปบ้างแล้วนะครับ ผมคงไม่ลงรายละเอียดมาก แต่อยากจะให้ท่านประธานสภา
และท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ รวมถึงประชาชนที ่รั บฟังอยู ่ทางบ้านว่า สิ ่งที ่ร ัฐบาลได้
ด าเนินการ จากผลท่ีผมได้เรียนมาส าหรับผู้ประกอบการดูจะเป็นรายใหญ่หน่อยนี่มันเร่ิมดีขึ้น 
ผลประกอบการครึ่งปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สูงกว่าปีก่อนโควิด (COVID) แล้วนะครับ 
แต่แน่นอนมีผู้ที่เดือดร้อน มีภาคประชาชน ภาคบริการ ที่ยังเดือดร้อนอยู่ การช่วยเหลือในสิ่ง
ที่ผมได้กล่าวมาทั้งสิ้น ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาโดยสังเขปไปแล้ว ได้พิสูจน์แล้วจาก
รายงานของเวิลด์แบงก์ (World Bank) ฉบับล่าสุดเมื่อปี ๒๕๖๔ ยกย่องประเทศไทยนะครับ 
ยกย่องประเทศไทยว่าได ้ท ุ ่มสรรพก  าล ัง ได ้ท ุ ่มงบประมาณในการดู แลคนกล ุ ่มนี้   
ภาคประชาชนกลุ่มนี ้เป็นจ านวนที่น่าชื ่นชม ตรงนี้เองเป็นเครื ่องพิสูจน์ มีการประเมิน  
มีการวัดเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อีกด้วย จึงอยากเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยัง
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้เชื่อมั่นในเศรษฐกิจของไทย เรายังมี  
ความพร้อม ยังมีความเข้มแข็ง เรายังมีความพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้า การกล่าวถึง  
ความล้มเหลว การกล่าวถึงความจมดิ่ง การกล่าวถึงเรื่องของผังภาพ ---------------------------- 
 
               - ๔๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๓๓/๑ 
 
อันนี้เป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นการกล่าวที่เกินกว่าเหตุ ดูจากตัวเลขอย่างท่ีผมได้กล่าวไปจะได้เห็น
ถึงเสถียรภาพ โอกาสทางธุรกิจ จงเชื่อมั่น ขอเพียงแต่ความร่วมไม้ร่วมมือที่จะมีร่วมกันใน
การควบคุมดูแลรักษาตนเอง รักษาอาวุธประจ ากายให้ดีในการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์ของ
สาธารณสุขในการปกป้องตัวเองให้ปราศจากการติดเชื ้อของโควิด (COVID) และในการ
อภิปรายครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับ มีการพูดถึงรัฐบาล รัฐบาลไม่ได้ดูแลในภาคของพลังงาน 
ดูแลประชาชนได้น้อยในภาคพลังงาน ผมก็อยากจะเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติและประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านว่าเอาเฉพาะปีนี้ ปี ๒๕๖๔ ปีเดียว รัฐบาล 
มีมาตรการลดค่าไฟฟ้าถึง ๓ ระลอก ใช้เงินรวมกัน ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมในวงกว้าง 
๒๓ ราย หรือ ๙๗ เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ไฟท่ัวประเทศ นี่คือความห่วงใย ในขณะผู้ประกอบการ
ธุรกิจเราก็ลดมินิมัม ชาร์ต (Minimum Charge) คือการใช้ไฟฟ้าขั้นต ่า จ่ายตามจริงเท่านั้น 
ตรงนี้ก็ยืนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้ นอกจากนั้นท่ีเป็นห่วงกันว่าค่าเอฟที (FT) ของไฟฟ้า
เมื่อไรมันจะลดลง วันนี้ค่าเอฟที (FT) ก็ติดลบ ๑๕ สตางค์โดยประมาณก็ถือว่าต ่าที่สุดแล้ว 
ในรอบปีนี้นะครับ เราลดค่าไฟจากค่าเฉลี่ยค่าไฟจากปีที่แล้ว ๓.๘ บาทต่อหน่วย ตอนนี้ 
ก็เหลือ ๓.๖ บาทต่อหน่วย ในขณะที่ราคาต้นทุนปฐมภูมิของพลังงานก็คือน ้ามัน ขึ้นราคา  
แต่ว่ารัฐบาลก็ดูแลภาคประชาชน ได้เป็นอย่างดีอย่างที่ผมได้เรียนทางท่านประธานสภา  
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก ๆ ท่านนะครับ  
   ในส่วนของน ้ามัน มีพูดถึงน ้ามันอีกเหมือนกันนะครับ น ้ามันอยากให้ลดราคา
น ้าม ันว ันนี ้ เราได ้ม ีการท ามาโดยตลอดของกระทรวงพลังงานที ่ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี เรามีการทยอยลดค่าใช้จ่ายให้มีการลดราคา ณ โรงกลั่นลงไป ๓๐ ๔๐ สตางค์ 
ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน จาก ๒๕ สตางค์เหลือ ๑๐ สตางค์ อย่างนี้เป็น
ต้น ก็ช่วยเหลือบรรเทาท าให้ราคาพลังงานลดลง น ้ามันลดลงไปได้ น ้ามันเมื ่อปีที ่แล้ว  
เฉลี่ยอยู่ ๑๐ เหรียญต่อบาร์เรล ปีนี้ ๖๐-๗๐ เหรียญต่อบาร์เรล (Barrel) ถ้าเอาราคาปีท่ีแล้ว 
และใช้สูตรของตลาดเสรี วันนี ้ราคาจะต้องแพงกว่านี ้มาก วันนี ้รัฐบาลก็พยายามจะ 
ควบคุม ตรึงไม่ให้เกินราคาที่ตั ้งเป้าหมายไว้ มีเงินที่จะต้องช่วยเหลือเข้าไป รวมกันแล้ว  
๑ ,๗๐๐ ล ้านบาทต ่อเด ือน จ ึงอยากจะเร ียนท่านประธานสภาผ ่านไปย ังสมาชิก  
 



๘๙๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๓๓/๒ 
 
สภาผู้แทนราษฎร และประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยว่าเราได้ห่วงใยใน ๑,๗๐๐ ล้านบาทต่อ
เดือน ก็รวมถึงก๊าซหุงต้มท่ีประชาชนใช้ในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้าท่ีใช้เป็นต้นทุนในการท ามา
หากิน เราก็ยืนราคา ๓๑๘ บาทต่อถัง ๑๕ กิโลกรัม ตลอดระยะเวลา ๑ ปีเต็ม ๆ ท่ีผ่านมา  
ก็จึงอยากเรียนสรุปว่าตรงนี้เองขอให้เชื่อมั่นในสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเรายังเข้มแข็ง 
เรายังมีโอกาสและมีรัฐบาลที่ให้ความห่วงใย ดูแลประชาชน ในทุกมิติ ผู ้ประกอบการ  
ในทุกมิติอย่างครบถ้วน ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ๖๐ นาทีนะครับ เชิญครับ 
  นายพิธา ลิ ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน  
ที่เคารพ กระผม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ผมขอลุกขึ้น
อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ------------------------------- 
 
               - ๔๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๓๔/๑ 
 
เนื่องด้วยความไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้วิสัยทัศน์ ไร้ภาวะผู้น า บริหารสถานการณ์  
โควิด (COVID) ผิดพลาด ล้มเหลว จนถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
ในการสยบวิกฤติโควิด (COVID) จนไม่สามารถไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป  
ท่านประธานยังจ าได้ไหมครับ ๖ เดือนที่แล้ว เดือนกุมภาพันธ์ผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจและ
ได้ตั้งค าถามกับสภาแห่งนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือกระหว่างประยุทธ์หรือประเทศ  
ถ้าเราเลือกประยุทธ์ผมเกรงว่าเราจะไม่มีประเทศหลงเหลือ ถ้าเราเลือกประเทศประยุทธ์คือ
สลักแรกที่พวกเราจะต้องถอดออก แน่นอนครับว่าสภาตอนนั้นเลือก พลเอก ประยุทธ์  
นั่นหมายความว่าสภาแห่งนี้รับได้กับความไม่ชอบธรรม รับได้กับความทุจริตเชิงนโยบาย  
รับได้กับการเอื้อพวกพ้อง รับได้กับการแทรกแซงกับการท างานของต ารวจ รับได้กับตั๋วช้าง 
ณ วันนั้นผู้ติดเชื้อ ๒๕,๐๐๐ คน เสียชีวิต ๘๒ คน ท่านประธานยังจ าได้ไหมครับ ๒ เดือน 
ที่แล้วเดือนกรกฎาคมผมอภิปรายว่าทุก ๆ ๙๐ นาทีในประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตาย เป็นสถิติ 
ท่ีแย่ที่สุดในรอบ ๒๐ ปี และผมได้เตือนรัฐบาลว่ามันทารุณเกินไปกับประเทศท่ีมีความพร้อม
ขนาดนี้และปล่อยให้ประชาชนต้องตายเป็นใบไม้ร่วงขณะนี้มันบีบคั้นกันเกินไประวังว่าน ้าตา
เวลามันออกมาจากตามันเป็นน ้า ตกลงถึงพื ้นเมื ่อไรเป็นไฟเมื ่อนั ้น ณ วันนั้นผู ้ติดเชื้อ 
๒๓๐,๐๐๐ คน เสียชีวิต ๒,๐๘๐ คน มาถึงวันนี้เดือนกันยายนผู ้ติดเชื ้อ ๑.๒ ล้านคน 
ผู ้ เส ียชีว ิต ๑๒,๑๐๓ คน ติดเชื ้อเพิ ่มขึ ้น ๔,๘๐๐ เปอร์เซ ็นต์ครับ เสียชีว ิตเพิ ่มขึ้น  
๑๔,๐๐๐ เปอร์เซ็นต์ นี่คือราคาที่สภาแห่งนี้ต้องจ่าย นี่คือราคาที่ประเทศนี้ต้องจ่ายในช่วง 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วกับอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ห่างกันเพียง ๖ เดือน แล้วก็
เป็นบทเรียนราคาแพงส าหรับทุกคนในประเทศนี้ว่าเวลามีมูลค่า การที่เราตัดสินใจเลือก
ประโยชน์เฉพาะหน้ามาก่อนประเทศ มีครอบครัวกว่า ๑๒,๑๐๓ ครอบครัวที่จะต้องเสีย 
คนในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับและอย่างไม่มีความจ าเป็น ตลอด ๖ เดือนที่ผ่านมา  
ค าว่า รอก่อน เป็นค าสุภาพที่หยาบที่สุดในหัวใจของคนไทย มันสะท้อนก้องหูอยู่ตลอดเวลา
ครับ เวลาที่ญาติเราป่วย เราจองวัคซีนไว้หมอพร้อมโดนเท ๔ ครั้ง มันเป็นสิ่งที่กัดกินหัวใจ
เรามากที่สุดครับ เวลาที่แม่ของเราหรือยายของเราละเมอบอกว่าจมน ้าอยู่ ช่วยด้วย หายใจ  
ไม่ออก ช่วยด้วย ตอนนี้มีคนมาจุดประทัดอยู่ในคอมันเหมือนก าลังจะระเบิด ช่วยด้วย ตอนนี้
เหมือนมีคนมาจุดไฟอยู่ท่ีหัว แต่ไม่มีใครเห็น แต่ค าว่า รอก่อน ท่ีโหดร้ายท่ีสุดและอยู่ในหัวใจ 



๘๙๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๓๔/๒ 
 
คนไทยที่เขาไม่รู้คือค าว่า รอก่อน คือรอไปตลอดกาล บ้านผมอยู่ข้าง ๆ โรงพยาบาลครับ  
ท่านประธาน ตั้งแต่มีการระบาดที่ทองหล่อจนถึงทุกวันนี้ผมสามารถที่จะกลับบ้านแล้วมอง
ออกไปข้างนอกเห็นโรงพยาบาลตลอด ตอนที่โควิด (COVID) ระบาดหนัก ๆ ส.ส. คนอื่น
ออกไปไหนไม่ได้ ผมเดินขึ้นไปดูท่ีไอซียู (ICU) ครับ ----------------------------------------------- 
 
               - ๔๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๓๕/๑ 
 
ผมสามารถที่จะเดินไปดูข้างหน้าที่ส่วนของอีอาร์ (ER) ได้ตลอดเวลา รู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้น
บ้าง สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผมไปดูตามโรงพยาบาลที่อยู่ข้างบ้านผมหรืออยู่
ข้างหลังบ้านผม การตาย ๑๒,๑๐๓ ชีวิตไม่เท่ากัน ตายคาบ้าน ตายคาเตียง ตายข้างถนน 
ตายคากองปัสสาวะ อุจจาระตัวเอง ตายตอนดูคนที่เรารักเน่าไปต่อหน้าต่อตา ตายทั้งกลม 
ตายตั้งแต่ยังไม่รู ้ว่าชีวิตคืออะไร อายุน้อยที่สุดคือ ๔ เดือนครับที่เสียชีวิต ตายในหน้าท่ี  
แต่ท่ีน่าเศร้ามากท่ีสุดคือตายอย่างโดดเดี่ยว ตายแบบไม่ลากัน ตายผ่านโทรศัพท์ ตายผ่านซูม 
(Zoom) คนที่ไม่เคยโดนแบบนี้ไม่มีทางเข้าใจเลยครับ มันท าให้คนที่เหลืออยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่
ตายทั้งเป็น ผมเข้าใจดีครับ เพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้น คุณพ่อผมเสียวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ วันรัฐประหาร เข้าโรงพยาบาลวันศุกร์เสียชีวิตวันอาทิตย์ ผมเรียนหนังสืออยู่ท่ี
อเมริกาไม่สามารถกลับมาหาคุณพ่อได้ มีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้บอกกัน บอกเกร็ดให้เล็กน้อย 
ส.ส. กาย เมื่อวานพูดว่าหัวหน้าชื่ออยู่ในรายชื่อความมั่นคง ปี ๒๕๔๙ คุณพ่อเสียชีวิตกลับมา
ผมไปที่ทองหล่อธนาคารของประเทศอเมริกาจะถอนเงินเอามาจ่ายงานศพคุณพ่อไม่ได้ครับ  
ชื ่อคุณอยู ่ในความมั ่นคงตั ้งแต่ตอนรัฐประหาร คมช. แล้ว เพราะฉะนั ้นคนที ่สูญเสีย  
และไม่มีโอกาสที่ได้ลากันนี่คือเมสเสจ (Message) ที ่ผมมีให้เขา ผมเข้าใจพวกคุณครับ 
เพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นมีหลายสิ่งที่ไม่ได้พูดคุยกัน มีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ลากัน จริง ๆ  
การอภิปรายนี้ต้องให้คุณพ่อคงเฝ้าดูอยู่ เสียชีวิตผ่านซูม (Zoom) ล ่าลากันผ่านซูม (Zoom) 
ผมเข้าใจพวกท่านครับ ข่าวดีก็คือเวลาจะช่วยพวกท่านได้ ท่านเพิ่งเสียคนในครอบครัวเสีย
คุณพ่อคุณแม่ไปไม่เกิน ๒-๓ เดือน ข่าวดีคือเวลามันจะช่วยแล้วสักวันหนึ่งผ่านไป ๑๐-๒๐ ปี 
มันจะกลายมาเป็นพลังให้ท่านมาพูดในสภาเหมือนอย่างผมวันนี้ ข่าวร้ายคือมันจะติดตัวท่าน
ไปตลอดกาล การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมจริง ๆ ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ครับ ความรู้สึกคือท าไม
เราท าอะไรไม่ได้เลย ท าไมต้องเป็นพ่อเรา ท าไมหมอช่วยไม่ได้ นี่คือค าถามที่ค้างคาของ 
พี่น้องประชาชนในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะได้ค าอธิบายในเบื้องหน้าจากรัฐบาล 
รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อตอน ๑๐ โมงเช้าว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ นายกรัฐมนตรี 
รัฐบาล ท าอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีไม่เคยต้องไปขอวัคซีนใคร วัคซีนมันเป็นของหายาก 
ทุกประเทศต้องการ วัคซีนเป็นของตลาดผู้ผลิต ไม่มีบริษัทไหนพร้อม โคแวกซ์ (COVAX)  
 



๙๐๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๓๕/๒ 
 
ไม่มีประโยชน์ วัคซีนยี ่ห ้อเดียวที ่มีของและพร้อมจะส่งคือซิโนแวค ( Sinovac) อันนี้ 
คือค าอธิบายหรือว่าชุดค าอธิบายที่อยู่ในสื่อมวลชนหรือที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง
ในช่วงการอภิปราย ๒ วันท่ีผ่านมา ------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๓๖/๑ 
 
แต่ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีค าถามที่ค้างคาใจคนที่ฟังอยู่ครับ มีคุณหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาล  
ที่ผมเล่าให้ท่านประธานฟัง เขาดูจากมติ ครม. ครับ หนังสือพิมพ์มันเขียนอยู่ เขาถามผม
อย่างนี้ ซิโนแวค (Sinovac) พอมันหารมามัน ๕๐๐ กว่าบาท ไฟเซอร์ (Pfizer) ลงหน้าไทยรัฐ
เมื ่อไม่นานมานี้มัน ๔๐๐ กว่าบาท แล้วท าไมเราไม่ซื ้อไฟเซอร์ (Pfizer) ครับท่าน ส.ส. 
พยาบาลด่านหน้าถามบอกจริง ๆ หรือครับ ประเทศไทยไม่มีโอกาสที่จะได้ไฟเซอร์ (Pfizer) 
เหมือนอย่างคนไทยคนอื่นหรือครับ แล้วมันจริงหรือครับว่าการไม่เข้าโคแวกซ์ (COVAX)  
มันท าให้ได้วัคซีนช้า ท าไมลาวได้ตั้งแต่มีนาคมล่ะ ท าไมอินโดนีเซียได้ตั้งแต่เมษายนล่ะ  
ได้แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ด้วย ทั ้งหมดทั้งมวลนี้มันยังมีปริศนาอยู่เยอะว่า 
ความจริงมันคืออะไร ถึงแม้ว่าจะมี ส.ส. พรรคผมอย่าง ส.ส. วาโย และ ส.ส. วิโรจน์ ได้อธิบาย 
พยายามมีชุดอธิบาย รวบรวมความจริง เอาสัญญามาเปิด มี ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านของผม
พูดไปหลายคน แต่มันเป็นการพูดแบบประเทศไทยพูดกับโลก จะไขปริศนาให้คนที่เพิ่ง
สูญเสียไป ๑๒,๑๐๓ คนได้ต้องเอาเบื้องหลังมาพูดครับ และต้องเอามาว่าโลกพูดกับประเทศ
ไทยว่าอะไร ถ้าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมารวมกัน ไทยพูดกับโลกว่าอะไร โลกพูดกับไทยว่า
อะไรมารวมกันเราจะได้ไขปริศนาแล้วก็ตอบค าถามให้กับคนที่สูญเสียครอบครัวเป็นล้าน ๆ 
ครอบครัว ๑๒,๐๐๐ ครอบครัวที่เขาอธิบายไม่ได้ เหมือนอย่างที่ผมอธิบายไม่ได้ว่าท าไม  
ผมไม่สามารถดูแลพ่อผมได้ ท าไมเขาถึงไม่มีวิธีที่จะหาวัคซีนแบบนี้หรือ คุณหมอโรงพยาบาลภูมิพล 
ที่สูญเสียพี่ของเขาไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) อยู่เขาน่าจะรอดนะ 
บุคลากรที่ผมไปนั่งคุยตอนที่เขานั่งสูบบุหรี่อยู่มวนแรกในรอบ ๗-๘ ชั่วโมงที่เขาบอก ส.ส. 
เราหาไฟเซอร์ (Pfizer) เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) มาไม่ได้หรือ ผมนี่ซิโนแวค (Sinovac)  
๒ เข็มแล้วผมต้องเจออย่างนี ้ทุกวัน คุณรู ้หรือเปล่าผมอยู ่ในห้องเนกาทีฟ เพรสเชอร์ 
(Negative Pressure) มาตลอดทั้ง ๗ เดือน ฝ้ามันขึ้นหมดแล้ว สัปเหร่อที่วัดถามบอก ส.ส. 
รู้ไหมตอนนี้เอาศพเข้าไปในเตาไม่ต้องจุดไฟเผาเลยเพราะว่าความร้อนมันไม่เคยได้หยุดเลย 
เผาจนเตาพังจนเจ้าอาวาสต้องซื้อเตาใหม่มาแล้วด้วยซ ้า ตรงนี้ผมมีค าตอบให้พวกท่านครับ 
สิ่งที่ส าคัญในการที่จะหาค าตอบว่าโลกพูดกับประเทศไทยว่าอะไร ก็คือเรื่องของการทูตวัคซีน  
 
 



๙๐๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๓๖/๒ 
 
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ท่านประธานอาจจะกังวลใจว่าเราเอาเรื่องของต่างชาติมาพูดหรือเปล่า  
มีเรื่องของมารยาทการทูตมาเกี่ยวข้องไหม มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหม  
ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ ผมเรียนจบการเมืองการปกครองมาโดยตรง ผมรู้ดีว่า
สมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่องของมิตรภาพระหว่างประเทศกับการท าหน้าท่ี  
ในฐานะ ส.ส. ในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคืออะไร อะไรท่ีมันเกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผมจะมีหลักฐาน ถ้ามันไม่จ าเป็นผมไม่พูดครับ ถ้ามันจ าเป็น  
เพื่อที่จะใช้ปกป้องพี่น้องประชาชนผมจ าเป็นต้องใช้ ผมจะถมด าไว้ครับ งานแรกของผมครับ
ท่านประธานผมท างานบริษัทเอกชน ที ่ปรึกษาชื ่อ เดอะ บอสตัน คอนซัล ต์ติ้ง กรุ๊ป  
(The Boston Consulting Group) เป็นบริษัทที่ให้ค าแนะน ากับบริษัทยาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทวัคซีนยี ่ห้อไหนที ่ประเทศไทยอยากจะเลือกใช้ คนที ่ท างานกับผมตลอด ๒๐ ปี  
ตั้งแต่ ๒๐ ปีที่แล้วก็ท างานอยู่ในบริษัทเหล่านั้น เพราะฉะนั้นเอกสารที่ผมจะใช้มีการเช็ก 
(Check) กับต่างประเทศ มีการเช็ก (Check) กับสถานทูต ที่เรียนจบการเมืองการปกครอง
มาโดยตรงตอนนี ้ทุกคนที ่เป็นเพื ่อนอยู ่ในกระทรวงการต่างประเทศในประเทศนั ้น ๆ  
เป็นรัฐมนตรีอยู ่ที่ประเทศนั้น ๆ เป็นนักข่าวอยู่ที่ประเทศนั้น ๆ ได้ติดต่อไปหาพวกเขา  
เอาเอกสารมาใช้มีอยู่เป็นกอง กองอยู่ตรงนี้ท้ังหมด ------------------------------------------------ 
 
               - ๔๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๓๗/๑ 
 
แต่ผมยังยืนยันกับท่านประธานว่าการที่เอาเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นโทรเลขจากสถานทูต 
เอกสารอีเมล (e-Mail) ในการติดต่อระหว่างประเทศไทยกับโคแวกซ์ (COVAX) จะท าด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้กระทบไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขั้นตอนน่าจะเป็นอย่างนี้
ครับ ผมจะอธิบายท่านประธานก่อนว่าเอกสารที่ผมใช้อ้างอิงคืออะไรบ้าง ก่อนที่จะไปใช้
ชาร์ต (Chart) เพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิก ให้ท่านประธาน แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า
เบื้องหลังในการเจรจาวัคซีนคืออะไร ส าหรับวัคซีนครับ เอกสารที่จะใช้อันนี้คือโทรเลข
ระหว่างรัฐบาลไทยกับสถานทูตในประเทศที่มีการผลิตวัคซีน หลาย ๆ ประเทศอยู่ด้วยกัน 
เป็นเอกสารที่ผมพอที่จะพิสูจน์ให้ท่านประธานให้ว่ าเอกสารพวกนี้คือเอกสารภายในที่ใช้ 
ในการติดต่อกับวัคซีนก็คือวิธีในการที่อ่านโทรเลข วิธีอ่านโทรเลขอย่างนี้ครับ โทรเลขสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ดับเบิลยูเอเอส/๘๖๘/๒๕๖๓ (WAS/868/2563) ลงวันท่ี 
๑๗ กันยายน ๖๓ นี่คือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศ ท่านประธานไม่ต้องกังวล
ครับ เอกสารตัวนี้ผมวางลงครับ ไม่ได้จะใช้ เอกสารชุดที่ ๒  อันนี้คือการแลกเปลี่ยนอีเมล 
(e-Mail) กันระหว่างโคแวกซ์ (COVAX) กับตัวแทนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายน
จนถึงเดือนธันวาคม ผมวางลงครับ ผมยังไม่ได้ใช้ ผมเลือกเอามาจากที่ผมได้พิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมกับการในการที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ขอให้ประธานสบายใจได้ครับ 
ส าหรับเรื ่องของการทูตวัคซีน ถ้าท่านเคยได้ตามแม้ว่าจะอยู ่ในข่าวหรือการอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจในช่วง ๒-๓ วันที่ผ่านมา มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ ๓ ช่วงด้วยกันครับ คือช่วง 
เดือนพฤศจิกายนตอนท่ีมีผู้เสียชีวิตอยู่ ๖๐ คน เดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิต ๑๒๙ คน ช่วงท่ี ๓ 
คือช่วงมิถุนายนมีผู้เสียชีวิต ๙๘๘ คน ขอเริ่มต้นที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนครับ ในเบื้องหน้า
ครับท่านประธาน ในเบื้องหน้ารัฐบาลบอกว่ารัฐบาลได้ท างานเต็มที่แล้ว ไม่เคยต้องไป  
ขอวัคซีนจากใคร วัคซีนที่ต้องการเป็นของที่หายาก ทุกคน ทุกประเทศแย่งกันซื้อ เป็นตลาด
ของผู้ขาย ไม่ใช่ของผู้ซื ้อ โคแวกซ์ (COVAX) ต้องออกเงินไปก่อน วัคซีนเดียวที่มีคือของ 
ซิโนแวค (Sinovac) เท่านั้น พอผมอ่านเอกสารเหล่านี้ผมเห็นเลยครับ ขอกล่าวหาด้วยว่า
รัฐบาลตั้งใจท่ีจะเทวัคซีนคุณภาพท้ิงลงกลางอ่าวไทย ผมกล้าพูดเลยครับว่ารัฐบาลเทไมตรีจิต
ของวัคซีนคุณภาพทิ้งกลางอ่าวไทย แล้วผมกล้าพูดด้วยครับว่าแทนที่รัฐบาลจะตามไฟเซอร์  
  



๙๐๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๓๗/๒ 
 
(Pfizer) ไฟเซอร์ (Pfizer) ต้องตามรัฐบาลไทยครับ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไฟเซอร์ (Pfizer) 
แจ้งหน่วยงานในต่างประเทศของไทยว่าไม่ได้รับการตอบกลับจากกรมควบคุมโรคและ  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ติดต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เมมโม (Memo) นี้ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม  
๒ เดือนเต็ม ๆ ครับ แทนท่ีรัฐบาลอื่นเขาต้องตามวัคซีนเพราะเป็นความต้องการ รัฐบาลท่ีท า
เต็มท่ีเป็นแบบนี้ครับ นี่คือข่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู โทรตามหา
ซีอีโอ (CEO) ของไฟเซอร์ (Pfizer) มากกว่า ๓๐ ครั ้ง นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นบินไปหา 
ซีอีโอ (CEO) ไฟเซอร์ (Pfizer) อัลเบิร์ต เบอร์ลา ด้วยตัวเองครับ ทุกคนต้องการวัคซีนคุณภาพ  
ทุกคนต้องการวัคซีนท่ีหลากหลาย ทุกคนต้องการวัคซีนท่ีพอเพียง แต่รัฐบาลไทยอย่างน้อยท่ีสุด
ก็คือเกียร์ว่าง อย่างมากที่สุดก็คือเฉยเมย แล้วก็ตั้งใจที่จะไม่พิจารณาม้าตัวนี้เลย อภิปราย
มาถึงตรงนี้ต้องขอโทษ ส.ส. วิโรจน์ครับ ส.ส. วิโรจน์ไม่ต้องขอโทษครับ ส.ส. วิโรจน์บอกว่า
แทงม้าตัวเดียว ต้องขอโทษคุณธนาธรครับ ไม่เห็นด้วยกับคุณธนาธรที่บอกว่าแทงม้าตัวเดียว 
เอกสารมาจนถึงตอนนี้ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๓๘/๑ 
 
นี่คือล็อกผลม้าครับ ตั้งใจที่จะเทวัคซีนคุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทยเต็ม ๆ ไฟเซอร์ (Pfizer) 
ต้องมาตามแล้วคุณจะเอาไหม แค่นี้ยังไม่พอครับ ๑๙ พฤศจิกายนหารือกับไฟเซอร์ (Pfizer) 
ครั้งท่ี ๒ ซึ่งบริษัทขอให้ไทยเร่งพิจารณาตัดสินใจของวัคซีนโดยเร็วภายในปี ๒๕๖๓ เนื่องจาก
ความต้องการสูงทั่วโลก ไฟเซอร์ (Pfizer) แทบจะใส่วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) มาใส่พานให้
รัฐบาลเลยด้วยซ ้าไป 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิธาครับ 
ขออนุญาตนิดหนึ่ง มีคนขอประท้วงครับ เชิญท่านศุภชัย  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร ภูมิใจไทยครับ จะขอเรียนว่าผู ้อภิปรายก าลังแสดงเอกสาร  
ท่านอภิปรายโดยมีเอกสารประกอบ แต่อยากจะขอว่าเอกสารนี้ให้สมาชิกท่ีอยู่ในห้องนี้ 
ได้เห็นด้วยเพราะว่ากล้องไม่ได้มองเลย เราไม่ทราบว่าเอกสารที่ท่านแสดงคืออะไรเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการที่พวกเราจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่ท่านก าลังแสดงอยู่ไม่ใช่ว่าต้องเอาอะไรมาแปะไว้
ก็ไม่รู้แล้วท่านก็พูดว่าเอกสารอย่างโน้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ประท้วงครับ เพียงแต่
อยากจะได้ฟังได้เห็นแล้วจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับ ขอให้ประธานได้พิจารณาด้วยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านพิธา  
ยังไม่ผิดข้อบังคับอะไรนะครับ เชิญอภิปรายต่อครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมไม่ได้ประท้วงครับ ไม่ได้บอกว่า
ผิดข้อบังคับ แต่ผมก าลังจะเรียนประธานว่าเพื ่อประโยชน์ให้พวกเราทุกคนได้เห็น  
เพราะผมไม่ทราบว่าท่านชี้อะไรอยู่ ท่านเอากระดาษมาแปะอยู่นิด ๆ แล้วพวกผมไม่เห็น 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เอาล่ะครับ
เราลองฟังไปกันก่อนดีไหม 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ไม่ได้ฟังครับต้องเห็นด้วย  
ท่านบอกว่าบรรทัดนี้ว่าไว้อย่างนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยนะครับ จริง ๆ ข้อบังคับ ๑๗๘ 
ท่านประธานได้โปรดพิจารณาตาม ๑๗๘ ด้วยครับ 
 
 



๙๐๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๓๘/๒ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านศุภชัย
ผมได้สังเกตเห็นว่ากล้องจับไปที่ภาพนั้นอยู่ ท่านต้องดูที่จอใหญ่ ท่านพิธาอภิปรายต่อครับดูว่า 
มันจะขึ้นจอใหญ่ไหม ถ้าไม่ขึ้นกล้องจับด้วยนะครับ  
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ  
ผม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ก็อย่างที่ผมได้อธิบายให้ท่านประธานฟัง
ตั้งแต่ตอนแรกระหว่างการรักษาความสมดุล ระหว่างความลับ ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับการท าหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาแบบไม่ถมด า
หรือเปล่าครับ หรือจะเอาแบบถมด า ผมยังคิดว่าผมมีความรับผิดชอบพอในฐานะ ส.ส.  
และในฐานะหัวพรรคที่จะต้องรักษาความลับระหว่างและก็ยังจะใช้เวอร์ชัน (Version)  
แบบถมด าอยู่ถ้าท่านประธานอนุญาตครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์ส ุ(รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  อภิปรายต่อเลยครับ 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณมากครับ เมื่อสักครู่ 
คือการเทไฟเซอร์ (Pfizer) ทิ้งริมลงกลางอ่าวไทย ต่อมาครับเอกสารการสื่อสารกันระหว่าง
รัฐบาลไทยกับโคแวกซ์ (COVAX) ผมอ่านมาจนหมดแล้วครับ ผมสรุปได้เลยว่าจากอีเมล  
(e-Mail) ที่คุยกับโคแวกซ์ (COVAX) เห็นชัดเลยครับว่าโคแวกซ์ (COVAX) เป็นห่วงคนไทย
มากกว่ารัฐบาลไทยเสียอีก ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านประธาน ผมขออ่านเป็น
ภาษาต่างประเทศให้ฟังก่อน แล้วผมจะแปลเป็นภาษาไทย เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องการ
ติดต่อระหว่างประเทศ ผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ As you will no doubt appreciate. Each day 
that we delay has a high cost in lives and economic disruption. แปลว่าอย่างท่ี
ท่านคงจะเข้าใจอย่างไรข้อกังขาว่าการที่เราช้าไป ๑ วัน จะท าให้ประชาชนเสียชีวิตมากแค่ไหน 
แล้วให้เศรษฐกิจพังพินาศขนาดไหน ผมอ่านนี่ผมดีใจเลยครับ ผมนึกว่านี่คือความคิดของ
รัฐบาลไทย ก าลังจะถอนตัวไม่ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว แสดงว่าตั้งใจดี ปรากฏพอไปดู
อีกทีมันเป็นของโคแวกซ์ (COVAX) ส่งมาให้คนไทย ไม่ใช่ของรัฐบาลไทยส่งไปให้โคแวกซ์ 
(COVAX) คุยกันอยู่ดี ๆ ครับ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน อยู่ดี ๆ ก็หาย ไลน์ (Line)  
ไม่ตอบ หายไปเลย ๑ เด ือน คุยกันครั ้งสุดท้าย ๕ พฤศจิกายน บอกว่าจะประชุม 
 



๙๐๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๓๘/๓ 
 
คุยออนไลน์ (Online) ก ับโคแวกซ์ (COVAX) ๑๐ พฤศจิกายนประชุมไป วันที ่  ๑๘ 
พฤศจิกายนเขียนมาบอกว่าท่ีประชุมกันไปขอฟอลโลว์อัป (Follow Up) หน่อย เพราะว่ามัน
ใกล้จะหมดเวลาแล้วช่วยตอบหน่อยว่าตกลงจะเอาอย่างไร ไม่ตอบเขาครับ มาอีกทีหนึ่ง  
เขาต้องส่งอีเมล (Email) มาตามอีกรอบหนึ่ง วันที่ ๙ ธันวาคมบอกว่าตกลงไทยจะเข้าไม่เข้า
โคแวกซ์ (COVAX) ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๓๙/๑ 
 
ซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจที่อยู่ดี ๆ คุยกันอยู่ดี ๆ แล้วมันผิดปกติวิสัยไหมว่าอยู่ดี ๆ  
ก็หายไปเลย เทโคแวกซ์ (COVAX) ทิ้งกลางอ่าวไทยอีกรอบหนึ่ง หรือแค่เกียร์ว่าง หรือว่า 
ไม่มีมารยาทในการท างาน คือคุยกันแล้วไม่มีใครตอบ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีประเทศอื่น
เขาไล่โทรศัพท์ ต้องเรียกว่าโทรศัพท์จิก ท างานเชิงลึก ประเทศไทยท างานเชิงลับแบบนี้  
ในขณะที่ก าลังจะมีคนเสียชีวิตมากมายมหาศาลอย่างนี้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับโคแวกซ์ (COVAX) 
อันนี้จะกลายเป็นผลที่กลับมาหลอกหลอนคนไทยแล้วก็กลับมาหลอกหลอนตัวรัฐบาล 
ด้วยตัวเขาเอง ในครั้งที่ ๒ ของการทูตวัคซีน ช่วงที่ ๒ ของการทูตวัคซีนคือเดือนเมษายน 
เบื้องหน้าในเดือนเมษายน ในช่วงวันที่ ๒๒ เมษายน กล้องจับหน่อยครับ วันที่ ๒๒ เมษายน 
กับวันที่ ๒๖ เมษายน ต่อหน้าบอกว่ามั่นใจมีวัคซีน ชื่นชมในคุณภาพ ผลิตได้เยี่ยม พร้อมส่ง 
เบื้องหลังการติดต่อทางการทูต ๒ วันต่อจากที่บอกว่ามั่นใจ ๒ วันหลังจากที่บอกว่าประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตของอาเซียน (ASEAN) ไปขอบริจาคเขาครับ ไปขอบริจาคเขา
เดือนเมษายน อธิบดีหารือกับชาร์ตเตอร์ แฟร์ (Charter Fair) ของประเทศหนึ่งขอรับวคัซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๑ ล้านโดส ๒ วันต่อมาขอรับเพิ่มอีกเป็น ๑๐ ล้านโดส 
ผมไม่รู้ว่าจะใช้ค าว่า ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก ใช้ค าว่า ปากกล้าขาสั่น ใช้ค าว่า ตีสองหน้า 
ใช้ค าว่า หน้าอย่างใจอย่าง หรือหนวดเต่าเขากระต่าย คือเต่าไม่มีหนวด กระต่ายไม่มีเขา  
มันเหมือนว่าจะมี แต่มันไม่มี พูดกับพี่น้องประชาชนบอกว่ามั่นใจ พร้อม ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี 
เบื้องหลังหลังจากนั้น ๒ วันไปขอรับบริจาค ๑๐ ล้านโดส ขอให้มาใช้อีก เรื่องนี้จบแบบนี้ครับ 
ประเทศนั้นตอบกลับมาบอกว่า อ้าว ก็ประเทศคุณเป็นประเทศที่ผลิตแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ไม่ใช่หรือ แล้วมาขอรับบริจาคท าไม อย่างนั้นขอดูโปรดักชัน แลนด์สเคป 
(Production Landscape) หรือว่ากระบวนการในการผลิตของประเทศคุณหน่อยได้ไหม 
เราก็ตีเนียนครับ ไม่มีอะไรจะส่งให้เขา ส่งกลับไปเป็นคอนเซบเปเปอร์ (Concept Paper) 
ให้กับอเมริกา สุดท้ายเขาบอกกลับมาจบแบบนี้ครับ ขอไปบริจาคที่โคแวกซ์ (COVAX) 
สุดท้ายบอกว่าขอให้ไปบริจาคที ่โคแวกซ์ (COVAX) เสียหายครับ แทนที ่จะได้วัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เร็ว ๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปขอรับบริจาคเขาปรากฏว่า
เสียหายไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้ ไม่กลับล า บอกไม่ผิดพลาดที่ไม่ได้ไปเข้ากับโคแวกซ์ (COVAX)  
 



๙๑๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๓๙/๒ 
 
ต่อมามีอีกครับ ไปขออีกสถานทูตหนึ่ง เป็นวัคซีนซาโนฟี่ (Sanofi) ของประเทศฝรั่งเศส 
เขาตอบกลับมาเหมือนกันครับ บริจาคผ่านโคแวกซ์ (COVAX) เท่านั้น นี่คือความเสียหาย
ของทั้งรัฐบาลเอง นี่คือความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจริง ๆ แล้วมีโอกาสที่จะ
ได้รับวัคซีนทั้งแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ทั ้งซาโนฟี่ (Sanofi) ผ่านการบริจาค 
ของโคแวกซ์ (COVAX) 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญท่านศุภชัย
ประท้วง 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านจะให้ประท้วงหรือจะให้
ปรึกษาครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เมื่อสักครู่นี้
ท่านยืนและยกมือขึ้นท่วมหัวพ้นศีรษะ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมประท้วงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมก็บอกว่า
ท่านประท้วง แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ประท้วง  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ผมก าลังจะกราบเรียนต่อ  
ท่านประธานว่าผมประท้วงท่านประธาน ท่านประธานไม่ได้ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับโดยเคร่งครัด ผมอยากจะเรียนว่าผู้อภิปรายท่านเอาเอกสารที่ตัดแปะมา แล้วอ้างว่า
เป็นหนังสือจากที่โน่นท่ีนี่ ------------------------------------------------------------------------------ 
 
              - ๔๔๐/๑ 
 
 
 
 
 



๙๑๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๔๐/๑ 
 
เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องท าหน้าที่ควบคุมการประชุมโดยท่านต้องดูด้วยว่าเอกสาร  
ที่เอามาแสดงนี้ เป็นเอกสารที่ท่านประธานจะรับไว้พิจารณาหรือผู ้อภิปรายหลังจากท่ี  
เอาเอกสารตัดแปะมาวางไว้แล้วเขาก็พากลับบ้านโดยท่านจะไม่ขอดูหรือขออะไรไว้ เพราะนี่คือ
เอกสารที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ มีชื่อของผู้ผลิตวัคซีนต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ  
ซึ่งแน่นอนท่านพยายามสร้างความสมดุล ผมเข้าใจ แต่ผมเกรงว่าในที่สุดแล้วสภาเคยมีกรณี
มีใครชูกระดาษ ๑ แผ่น อ้างเรื่องนี้ สัญชาติโน้น สัญชาตินี้ ปลอม ๆ จริง ๆ เท็จ ๆ เราไม่รู้
เคยมี เพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมไม่อยากให้ซ ้ารอย ต้องการให้ท่านประธานได้ควบคุมอย่างชัดว่า
เอกสารท่ีตัดแปะนี้คืออะไร จัดส่งให้สภาด้วยไหมเพ่ือให้ทุกคนได้ตรวจสอบ หรือจะปล่อยไป
อย่างนี้แล้วพากลับบ้าน ท่านต้องชี้ให้ชัด เพราะนี่คือเรื่องส าคัญ และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง อ้างว่าเป็นเอกสารที่ได้มาจากตรงโน้นตรงนี้ ซึ่งตรงนั้นเป็นประเด็น
ท่ีอีกเร่ืองหนึ่ง เช่ือถือหรือไม่เชื่อถือก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง แต่ขอให้ท่านวินิจฉัยเร่ืองนี้ด้วยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง)  :  ผมวินิจฉัย
ก่อนแล้วกันนะครับ อย่าเพิ ่งประท้วงต่อ ๆ เลย เดี ๋ยวไม่ได้วินิจฉัย ก็ค าประท้วงของ 
ท่านศุภชัยก็มีเหตุผลนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ ์ของท่าน ส.ส. ในการอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจนั้น ประธานไม่อาจที่จะไปตรวจสอบเอกสารอะไรก่อนได้ แต่เพื่อที่จะให้สภา  
มีความสบายใจ ท่านสมาชิกมีความสบายใจ ผมของท่านพิธาว่าหลงเสร็จอภิปรายแล้ว 
ท่านส่งเอกสารท้ังหมดนี้ให้ทางสภาได้ไหมครับ 
  นายพิธา ล ิ ้มเจร ิญร ัตน์ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ด ้วยความยินดีครับ 
ท่านประธานครับ อย่างท่ีบอกว่าถ้ากล้องซูม (Zoom) มาให้ดูตอนนี้ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง)  :  ก็ขอทั้งหมด
นั่นละ่ครับ แล้วก็ทางกล้องฝ่ายเทคนิคก็ซูม (Zoom) ด้วย ขึ้นจอด้วย เชิญอภิปรายต่อครับ 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
ประเด็นที่ ๓ เกี่ยวกับเรื่องของการทูตวัคซีน ซึ่งถ้าท่านคิดว่าเมื่อ ๒ ประเด็นแรกที่ผมได้ 
เล่าไปมันน่าอับอายขายหน้ามากขนาดไหน ส าหรับที ่ย ืนของประเทศไทย เรื ่องที ่ ๓  
คือเรื่องความไร้เอกภาพของรัฐบาลไทย ภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 



๙๑๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๔๐/๒ 
 
การทูตวัคซีนมี ๒ กระทรวงครับ การทูตก็คือกระทรวงการต่างประเทศ วัคซีนก็คือ 
กระทรวงสาธารณสุข เบื ้องหน้าผมคิดว่าเพื ่อนสมาชิกคงทราบอยู ่แล้วครับ เบื ้องหน้า
นายกรัฐมนตรีอย่าศึก สธ. บัวแก้ว ปมซื้อวัคซีน ย ้าทุกฝ่ายต้องท าต้องท างานประสาน  
อันนี้เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ ผมคงไม่ต้องอธิบาย แล้วก็ไม่ต้องซูม (Zoom) ด้วย 
เพราะว่าอันนี้มันมาจากข่าว เนื้อข่าวก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรี  
๒ คน คนหนึ่งไม่พอใจกับอีกคนหนึ่งท่ีให้ข่าวก่อน ท าไมไม่มาบอกแล้ว ท าไมไม่สามารถท่ีจะ
พูดคุยกันท างานในเอกภาพ อันนี้ผมไม่ไว้วางใจประชาชนก็คงไม่ไว้วางใจ ในเมื่อเราต้องยืม
จมูกคนอื่นหายใจ การทูตวัคซีนส าคัญ มันต้องการท างานกันอย่างเป็นเอกภาพ ถ้ามันไร้เอกภาพ 
ตอนที ่คนเสียชีวิตวันละ ๒๐๐ กว่าคนนี ้ เหมือนเครื ่องบินตกกลางประเทศทุกวันนี้ 
นายกรัฐมนตรีคุณต้องมีภาวะผู้น าในการที่จะท าให้มือซ้ายกับมือขวาของคุณสามารถที่จะ
ท างานด้วยกัน เห็นข่าวนี้ก็คงไม่ค่อยสบายใจ แล้วก็คงไม่ไว้วางใจท่าน เบื้องหลัง เบื้องหลัง
มันมากกว่านั้นครับท่านประธาน เบื้องหลังเป็นอย่างนี้ ก็คือว่าขณะที่ว่าคนที่อยู่ใน ครม.  
คนท่ีเป็นรัฐบาลท่ีอยู่ในชุดเดียวกัน บูรณาการกันที่ท าเนียบรัฐบาลไม่ได้ ต้องไปบูรณาการกัน
ท่ีท าเนียบขาว บูรณาการกันที่ถนนพิษณุโลกไม่ได้ต้องไปบูรณาการกันท่ีเพนซิลเวเนีย อเวนิว
(Pennsylvania Avenue) วันที่ ๑ มิถุนายน รัฐบาลไทยติดต่อไปยังที่ท าเนียบขาว เนชันนอล 
ซีเคียริตี คันซิล (National Security Council) บอกมิสเตอร์ เอ (Mr. A) ให้ไปบอกดอกเตอร์ บี 
(Dr. B) แล้วก็ให้ไปบอกดอกเตอร์ ซี (Dr. C) ให้ไปไฟเซอร์ ซีอีโอ (Pfizer CEO) ให้ยกเว้น  
วัน คันทรี วัน คอนแทรก (One Country One Contract) ๑ ประเทศ ๑ สัญญาเพื่อท่ีจะให้
สามารถเจรจาได้ทั้ง ๒ กระทรวง ไปขอละเว้นเขา อเมริกาเขาก็บอกว่าเขาก็งงว่าแล้วท าไม 
ไม่คุยกันให้รู้เรื่องตั้งแต่ต้นทาง จะมาเคลียร์ (Clear) กันที่ปลายทางอย่างนี้เพ่ือท่ีจะให้เปิดให้
มีการเจรจา ๒ อันนี้ท าไม เขาดูแลกันเป็นร้อย ๆ ประเทศ ---------------------------------------- 
 
              - ๔๔๑/๑ 
 
 
 



๙๑๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๔๑/๑ 
 
ไม่มีที่จะต้องบอกว่ามาขอยกเว้น ขอละเว้นนโยบายเพื่อที่จะให้ประเทศไทยได้เอกสิทธิ์  
ในการที่จะเจรจาสาธารณสุขกับกระทรวงการต่างประเทศก็คุยกันตั้งแต่ท าเนียบรัฐบาล  
แล้วมาบอกว่าจะเอาอะไรเมื่อไร จะซื้อเมื่อไร จะขอบริจาคอย่างไรก็ว่ามา แล้วการท าแบบนี้
ไม่มี ทล. จากกระทรวง ไม่มี ทล. จากกระทรวง ก็คือไม่มีโทรเลขจากกระทรวงท าแบบ 
ไม่เป็นทางการแอบท า เพื่อที่จะให้เกิดการท างานได้ ผู้น าแบบไหนที่ภาวะที่มันเป็นวิกฤติแบบนี้ 
ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดต้องการมือขวาอยู่นี่ มือซ้ายอยู่นี่ให้ท างานร่วมกันเป็นทมีให้ได้
เพ่ือท่ีจะได้เอาวัคซีนท่ีดีท่ีสุดมาให้กับพี่น้องประชาชนท่ีเขาเสียชีวิต ให้แพทย์ พยาบาลท่ีเขา
ท างานด่านหน้าแล้วเขาไม่มีวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) แล้วเขาต้องไปจัดการอย่างนั้น 
อย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรก ประเทศไทยมี และนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อ ส.ส. วิโรจน์ได้ฟัง 
เมื่อ ส.ส. วาโย ได้ฟัง เมื่อ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านคนอื่นได้ฟังประติดประต่อทั้งเบื้องหน้า
เบ้ืองหลังเข้าใจเลยว่าท าไมประเทศไทยถึงได้กลับมาอยู่แบบนี้ ม้าตัวอื่นเทเขาท้ิงอย่างไรครับ 
ไม่อยู่ในสายตา นั่นก็คือสาเหตุว่าพอม้าเต็งไม่มาตามนัดม้ามืดเลยกลายเป็นม้าหลัก พอพูดถึง
เรื ่องซิโนแวค (Sinovac) ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมไม่เสียเวลาอภิปรายซ ้าครับ เรื ่องราคา  
เรื ่องประสิทธิภาพสู้เดลตา (Delta) ได้หรือเปล่าอะไรทั้งหลาย ซ ้าครับ วนเวียนซ ้าซาก  
ผมไม่เสียเวลาอภิปรายหรอก แต่จริง ๆ มีอีกอันหนึ่งที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เอามาอภิปรายด้วย 
ท่านประธานลองไปดูครับ ซีอีโอ (CEO) ซิโนแวค (Sinovac) ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์ก 
เมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว ข้างหลังสีแดง ๆ ผู้สื่อข่าวถามบอกว่าอะไรส าคัญมากว่ากับการศึกษา
เรื่องเกี่ยวกับซิโนแวค (Sinovac) กับการที่จะให้สินค้าไปสู่ตลาดได้เร็วที่สุดซีอีโอ (CEO) 
 ซิโนแวค (Sinovac) บอกว่าให้สินค้าเร็วที่สุด คุณไปดูสิที ่ชิลีมันได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้  
ตอนที่มันยังเป็นอัลฟา (Alpha) อยู ่ ค าถามสุดท้ายของผู้สื ่อข่าวบลูมเบิร์กถามบอกว่า 
แล้วคุณคิดว่าซิโนแวค (Sinovac) สู้เดลตา (Delta) ได้หรือเปล่า ซีอีโอ (CEO) ซิโนแวค 
(Sinovac) ตอบว่าไม่ได้ ก าลังพัฒนาอยู่ขอสื่อสารไปยังรัฐบาลทุก ๆ ประเทศว่าให้กลับมาซื้อ
ซิโนแวค (Sinovac) ใหม่อีก ผมคิดว่าซีอีโอ (CEO) ซิโนแวค (Sinovac) น่าจะตอบโจทย์ได้
มากกว่าใครทุกคนในสภาแห่งนี ้ว ่ามันใช้มีประโยชน์กับเดลตา (Delta) ได้หรือเปล่า  
ไม่อยากจะเอาวีดีโอของคนนอกมากเปิดกลัวท่านประธานจะไม่อนุญาต แต่สิ ่งสุดท้าย  
 



๙๑๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๔๑/๒ 
 
ที่ผมคิดว่าผมต้องพูดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่เราฉีดซิโนแวค 
(Sinovac) มากกว่าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เมื่อวานนี้ผมเช็ก (Check) ๑๔ ล้าน
ต่อ ๑๓ ล้านหรืออะไรประมาณนี้ มันไม่ใช่เป็นสาระส าคัญ แต่วัคซีนหลักที่จะมาฉีดให้  
พวกเราทุกคนตรงนี ้รวมถึงพวกผมด้วยนี้ ไม่ใช้เรื ่องประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่เรื ่องราคา  
ไม่ใช่แค่เร่ืองจ านวนไม่ใช่แค่เรื่องเวลา แต่มันคือความน่าเชื่อถือเพราะวัคซีนคืออาวุธท่ีส าคัญ
ในการที่เราจะสยบวัคซีน ที ่เราจะสยบวิกฤติโควิด (COVID) ครั ้งนี ้ได้มันส าคัญมากเลย 
วัคซีนนี้ คุณต้องดูว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่า เมื ่อเช้ามี ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านขออภัย 
ที ่เอ ่ยนาม ส.ส. จ ิราพรพูดไปแล้วว่าซิโนแวค (Sinovac) มีประวัต ิในการติดสินบน  
ผมไม่พูดซ ้าครับว่ามีรอง อย. ของจีนติดคุกไปเมื ่อไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา มีการติดสินบนกัน  
ในการท่ีให้ อย. ของจีนอนุมัติกระบวนการ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิธาครับ 
ขออนุญาตเตือนนิดหนึ่งครับว่า การเอ่ยถึงบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกที่จะสร้าง
ความเสียหายอย่าได้เอ่ยถึงเขาเลยครับ 
  นายพิธา ลิ ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็ เข้าใจครับท่านประธาน  
ก็เข้าใจว่าอย่างที่ได้เรียนไป แต่ก็อย่างที่บอกว่าบางทีมันก็ต้องมีความกล้าหาญในการ  
ท่ีจะออกมาพูดเพื่อท่ีจะปกป้องพี่น้องประชาชนและผมก็เห็นว่า ส.ส. จิราพรได้พูดไปเมื่อเช้า 
เพราะสิ่งที่ผมจะพูดมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมาย เพียงแต่ว่าจะลึกลงไปสัก ๒-๓ ชั้นก็แค่นั้น 
แล้วพอเสร็จปุ๊บอะไรที่มันไม่จ าเป็น ชื่อ รูปภาพ หรือค าตัดสินของศาลต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง 
เพราะว่าผมไม่ได้อภิปรายซิโนแวค (Sinovac) ผมอภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีที่เชื่อซโินแวค 
(Sinovac) อันนั้นคือความตั้งใจของผมครับท่านประธาน ต้องขอให้ท่านประธานพิจารณาครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  คือท่านอภิปราย
ท่านนายกรัฐมนตร ี
 
               - ๔๔๒/๑ 
 
 



๙๑๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๔๒/๑ 
 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถูกครับ ว่าท่านมีวิธีคิดอย่างไร
ในการที่จะใช้วัคซีนแบบนี้ที่อนุญาตในการที่จะสยบวิกฤติโควิด โคโรนา (COVID Corona) 
ครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ที่ท่านได้เอ่ยถึง
เมื่อสักครู่นี้มันไปไกลถึงขนาดเรื่องว่าซิโนแวค (Sinovac) มีคดีฟ้องร้องอะไรต่าง ๆ ผมว่า 
ถ้าไม่จ าเป็นอย่าได้ไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับ 
  นายพิธา ลิ ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  โอเคครับท่านประธาน  
ผมขออนุญาตด้วยความเคารพท่านประธานนะครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมก็ปล่อยให้ 
ท่านได้น าหลาย ๆ อย่างเข้ามาแสดง  
   นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถ้ามันเป็นคดีความติดสินบน 
เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนไม่เกี่ยวจริงครับ ผมไม่พูดเลย แต่อันนี้มันติดสินบนในเรื่อง
การอนุมัติวัคซีนโดยตรงตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ ถึงปี ๒๐๑๑ ท่านประธานจะพูดได้หรือครับว่า 
ถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้ มีประวัติแบบนี้ มีวัฒนธรรมแบบนี้ มีปัญหาจริยธรรมอย่างนี้  
แล้วมันไม่มีผลกระทบกับอีก ๑๔-๑๕ ล้านโดส ที่มาฉีดอยู่ในประเทศไทย และคนที่เป็น
นายกรัฐมนตรีรู ้หรือเปล่า แล้วเอาปัจจัยแบบนี้มาคิดอยู่หรือเปล่า เอาอย่างนี้ครับท่าน
ประธาน ถ้าท่านประธานไม่สบายใจผมขอพูดเรื่องนี้อีกแค่ ๓-๔ ประโยค เน้น ๆ หนัก ๆ  
แล้วก็คือจบแล้วจบเลย ไม่มีพูดถึงชื่อคน ไม่มีพูดถึงบุคคลภายนอก ไม่มีพูดถึงการลงโทษใด ๆ 
ท้ังสิ้นครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านพิธา 
อย่างนี ้ครับ การที ่น าเรื ่องบุคคลภายนอกเข้ามาพูดโดยไม่มีข้อมูลหลักฐานที ่ช ัดเจน  
มันจะเป็นการใส่ร้ายนะครับ มันจะเป็นการใส่ร้าย ฉะนั้นขอให้ท่านพิธาได้ค านึงถึงเร่ืองนี้ด้วย
นะครับ เชิญอภิปรายต่อเลยครับ    
   (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วงครับ  
  (นายธีรัจชัย พันธุมาศ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 



๙๑๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๔๒/๒ 
 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านจุลพันธ์ 
ใครจะประท้วงก่อน  
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขออนุญาต ผม ธีรัจชัย พันธุมาศ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านธีรัจชัย
ก่อนครับ เชิญครับ  
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ  
ผม ธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขออนุญาต
ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๙ (๑) ครับ ท่านจะต้องวางตนเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบของผู้อภิปรายอยู่แล้ว ข้อบังคับ 
ข้อ ๑๗๘ เป็นสิทธิอภิปราย คือไม่ใช่ประเด็นที่ท่านจะต้องมาขวางไม่ให้พูด ท่านอ้างว่า  
ท่านพิธายังไม่มีพยานหลักฐาน แต่ท่านยังไม่ได้ฟังเลย และเชื่อว่าประชาชนอยากจะฟัง  
ส่วนความรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบของผู ้อภ ิปราย ด ังน ั ้นอยากให้ท ่านร ักษา 
ความเป็นกลาง และให้โอกาสท่านผู้อภิปรายและได้อภิปรายอย่างเต็มท่ีเต็มก าลังครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมวินิจฉัย  
นะครับ ประธานเป็นกลางเต็มที ่ครับ แต่การเอ่ยถึงชื ่อบุคคลภายนอกโดยไม่จ าเป็น  
ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙  
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ยังไม่เคยมีการเอ่ยชื่อบุคคล  
ไม่จ าเป็นเลยครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ก็ได้เอ่ยถึง  
ไปแล้วนะครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่ได้เอ่ยครับท่าน ไม่ได้เอ่ย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  อย่าเถียง
ประธานนะครับ 
 
 



๙๑๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๔๒/๓ 
 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่ได้เอ่ยชื่อ นาย ก นาย ข  
อะไรเลยแล้วท่านยังไม่ได้ฟัง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  อย่าเถียง
ประธานเลยคร ับ ประธานฟ ังตลอดนะคร ับ ประธานว ิน ิจฉ ัยก ็ขอให ้จบเถอะครับ  
ดูกันไปเรื่อย ๆ นะครับว่าผมเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง อย่าเพ่ิงตั้งข้อสังเกต 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผู้อภิปราย อภิปรายก่อนด้วย 
นะครับ ขออนุญาตครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  คืออภิปราย
มาแล้ว ได้เอ่ยแล้ว ฉะนั้นผมจึงได้เตือนท่านพิธาเอาไว้เพื่อให้ระมัดระวังครับ เพราะว่า  
ถ้าผมปล่อยให้ท่านพิธาเอ่ยถึงชื ่อบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก ประธานก็ผิด  
ข้อบังคับเสียเอง ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ยึดข้อบังคับนะครับ เชิญท่านพิธาอภิปรายต่อครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ผมประท้วงท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญท่าน 
จุลพันธ์ครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย 
จังหวัดเชียงใหม่ ประท้วงท่านประธานตามข้อ ๑๗๘ การวินิจฉัยของท่านประธาน วรรคสาม  
การน าเอกสารมาใช้แสดงในที่ประชุม การอภิปรายซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่รัฐมนตรี
หรือสมาชิกได้รับความเสียหาย สมาชิกผู ้นั ้นต้องรับผิดชอบแห่งผลในการกระท านั้น  
เรามีการเว้นวรรคในข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘ ครับ หมายความว่าเพ่ือนสมาชิกสามารถอภิปรายได้  
แต่ต้องรับผิดชอบกับข้อมูลครับ ส่ิงท่ีท่านสมาชิก ท่านพิธาได้อภิปราย จริง ๆ เราทุกคนรู้อยู่แล้ว
ตามหน้าข่าวว่ามีการฟ้องร้องกับบริษัทดังกล่าว มันเป็นข้อเท็จจริงครับ มันไม่ใช่ข้อมูล  
ซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยใด ๆ เพราะฉะนั้นท่านพิธามีสิทธิในการที่จะน าข้อมูลนั้นมาอภิปรายได้
ครับท่านประธาน แต่ต้องเรียนด้วยความเคารพ ท่านประธานควบคุมถูกแล้ วครับ แต่ว่า 
ท่านพิธาก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีท่านได้น าเสนอครับ โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 
 



๙๑๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๔๒/๔ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมวินิจฉัย  
นะครับว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของท่าน ส.ส. ที่จะน าเอกสารเข้ามา โดยที่ประธานไม่มีอ านาจ 
ที่จะต้องไปตรวจสอบ แต่การเอ่ยถึงชื ่อบุคคลภายนอกโดยไม่จ าเป็น เป็นสิ ่งที ่ประธาน  
ต้องคอยเตือนและคอยแนะน าว่าไม่จ าเป็นไม่อนุญาต ถ้าประธานอนุญาตให้ท่านเอ่ย  
ให้ท่านพูดถึงชื่อบุคคลภายนอกโดยไม่จ าเป็น ประธานก็ผิดข้อบังคับครับ เพราะฉะนั้น 
เราก็ต้อง ยึดถือข้อบังคับ ต้องดูข้อบังคับหลาย ๆ ข้อ เชิญท่านจุลพันธ์ครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘  
   นายพิธา ลิ ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เข้าใจครับท่านประธาน  
ผมมีวิธีท่ีจะท าให้ไม่ผิดข้อบังคบัครับท่านประธาน ผมจะพยายามรักษาไว้ครับ 
 
               - ๔๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๔๓/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมได้เตือน
ท่านพิธาพึงสังวรณ์แค่นั้นเองนะครับ ไม่ได้ห้ามอะไรเด็ดขาด เชิญท่านพิธาอภิปรายต่อครับ 
เชิญเถอะครับ จะได้ไม่เสียเวลา  
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โอเค (OK) ครับ ไม่ต้องเอ่ยชื่อ 
หลักฐานที่จะใช้มีอยู่ ๔ ชุด ที่ ส.ส. จิราพรได้ใช้ไปแล้วเป็นข่าวจาก เดอะ วอชิงตันโพสต์ 
เมื่อปีที่แล้ว แต่ผมมีมากกว่านั้นก็คือว่าผมสามารถไปเอาข้อมูลจากโรงเรียนลอว์สคูลหรือว่า
คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาว่ามีการฟ้องร้องกันอีกในตลาดหุ้นของ
อเมริกา นี่คือเอกสารของตลาดหุ้นอเมริกาว่ามีการให้การอย่างไรบ้าง อันนี้คือสาส์นของ
นิวเจอร์ซ ี น ี ่ค ือสาส์นของนิวยอร์กใต้ ม ีช ื ่อของทนายของอะไรเกี ่ยวข้องอยู ่ในนั้น  
ผมไม่พูดไปมากกว่านี้ครับท่านประธาน ประเด็นก็คือว่านอกจากที่ ส.ส. จิราพร ได้อภิปราย
ไปเรียบร้อยแล้วว่ามีการจ่ายสินบน ปี ๒๐๐๒ ถึงปี ๒๐๑๑ ในวัคซีนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีน
ไข้หวัดนก ตั้งแต่สไวน์ฟลู (Swine Flu) หรือว่าหมู หรือว่าซาร์ (SARS) ซิโนแวค (Sinovac) 
ก็มีประวัติอะไรแบบนี้มาตลอด ถ้ารอง อย. ของจีนอยากได้บ้านก็ได้บ้าน อยากได้รถก็ได้รถ 
อยากได้บ้านนอกกรุงปักกิ่งก็ได้บ้านนอกกรุงปักกิ่ง แต่นอกนั้นก็จะมีการฟ้อง คลาส แอ็กชัน 
ลอว์สูต (Class Action Lawsuit) ฟ้องหมู่ที่สหรัฐอเมริกาที่นิวเจอร์ซีย์กับที่นิวยอร์กด้วย  
อันนี้คือเติมเสริมขึ ้นมาให้ลึกลงมาอีก แต่สิ ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที ่ยังไม่ได้มีการพูดถึง  
ก็คือไม่ใช่แค่ซีอีโอ (CEO) ของซิโนแวค (Sinovac) อย่างเดียวครับ เซลส์ (Sales) ของ 
ซิโนแวค (Sinovac) ใน ๒๐ มณฑลมีเงินทอน บริษัท ซิโนแวค มีเงินทอนในวัคซีนต่าง ๆ  
เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ๕,๓๕๑ โดส ได้เงินทอน ๒,๔๔๑ เหรียญ แค่นี้ครับท่านประธานส าหรับ
เรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัท ซิโนแวค ซึ่งอย่างที่บอกผมไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจซีอีโอ  
ซิโนแวค (CEO Sinovac) อยู่แล้ว ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีว่าการที่จะเลือกให้
วัคซีนนั้นมาเป็นวัคซีนหลักท่านได้มองรอบด้านแล้วหรือยังแค่นั้นเอง ตอนนี้อาวุธส าคัญ  
ในการท่ีจะสยบวิกฤตโควิด (COVID) ก็คือเรื่องของวัคซีน ท่านจะมีแผนอีกกี่แผนมันก็คือแผนครับ  
 
 
 



๙๒๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๔๓/๒ 
 
แต่มันผ่านมาแล้ว ๖-๗ เดือน ในช่วงที่เราต้องการมากที่สุด มันไม่มาถึง มันไม่ใช่เพียงแค่ว่า
เราแทงม้าตัวเดียว เราแทงม้าตัวเดียวใช่ เพราะเราไม่ได้ไปมองม้าตัวอื่น แล้วเราเทม้าตัวอื่น
ทิ้งเทความปรารถนาดีของเขาทิ้ง เทมิตรภาพของเขาทิ้ง เทวัคซีนคุณภาพที่เขามาจ่อรออยู่  
ท่ีหน้าอ่าวไทยท้ิง มันถึงได้เกิดการท่ีบอกว่าเหลืออยู่ไม่กี่อัน ม้ามืดเลยกลายเป็นม้าหลักอย่าง
ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ อันนี้คือความผิดพลาดในการบริหารจัดการวัคซีน ไม่ว่าท่านจะพูดอะไร  
ก็แล้วแต่มีคนที ่เขาไม่สามารถฟื ้นกลับมาได้อีก ๑๒,๑๐๓ คน นี ่คือความอเนจอนาถ 
ของประเทศไทย นี่คือความพังพินาศที่ต้องยอมรับ ข่าวร้ายครับ ข่าวร้ายก็คือไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการ ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในวัคซีน ไม่ว่าการที่จะใช้ของที่ไม่ได้เป็นของที่มี
คุณภาพที่ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เหมือนกับว่าแทงม้าตัวเดียวเรียกยี่ห้อเดียวมา 
มันก าลังจะเกิดขึ ้นกับอาวุธที ่ส าคัญ และส าคัญมากขึ้นไปอีกถ้าวัคซีนใช้ไม่ได้ นั ่นก็คือ  
ชุดตรวจเอทีเค (ATK) ผมพูดมาถึงตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับ ไม่อภิปรายวนเวียนซ ้าซาก 
เหมือนอย่างที่สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไปแล้วเมื่อวาน ไม่อภิปรายซ ้าซากกับท่ี
เพื่อนสมาชิกอีกท่านอภิปรายไว้ตอนบ่าย ผมไม่ได้อภิปรายถึงความมะงุมมะงาหราของ
กระบวนการไทม์ไลน์ (Timeline) อย่างที่ ส.ส. ชลน่านได้เคยพูดไว้ ก็ต้องขออภัยที่เอ่ยนาม 
ล้มบ้างกลับมาบ้าง ปลัดออกมาแถลงอีกแบบหนึ่ง แล้วเภสัชก็บอกอีกอย่างหนึ ่ง อย.  
ก็กลับมาบอกอีกแบบหนึ่ง นายกรัฐมนตรีบอกต้องผ่านดับเบิลยูเอชโอ (WHO) แล้วก็ 
กลับไม่ผ่านดับเบิลยูเอชโอ (WHO) พูดไปแล้วเสียเวลา ไม่พูดแล้ว ไม่พูดซ ้า ที่ ส.ส. นิคม  
ขออภัยท่ีเอ่ยนาม พูดเรื่อง วปอ. อะไรโน่นนั่นนี่ เครื่องบินซ ้า ไม่พูด ---------------------------- 
 
               - ๔๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



๙๒๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๔๔/๑ 
 
ประเด็นที่ต้องพูดก่อนไม่ใช่แค่เรื่องมะงุมมะงาหรา เล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ พูดเรื่องของมหภาค 
เอทีเค (ATK) เข้ามาสู่ประเทศไทยช้าเกินไป น้อยเกินไป สายเกินไปครับ ผมกับ ส.ส. วิโรจน์ 
พูดกันเรื่องแอนติเจน (Antigen) ใช้กันมา ถ้าท่านไปตามข่าววันที่ ๗ พฤษภาคม เราพูดอยู่ 
เราพ ูดอย ู ่และเราท  าด ้วย ส.ส. เท ้ง ส.ส. กายก ับผมเอาแอนต ิเจน (Antigen) ไปใช้   
๑,๐๐๐ ชุด ๑,๐๐๐ ชุด ติดออกมา ๗๐ คน ๗๐ คนเอาไปตรวจซ ้ากับพีซีอาร์ (PCR) ตรงกับ 
๗๐ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ใช้ได้ มันใช้ได้นี่ ตอนที่เขาอื่นเขาบอก รัฐบาลบอกว่าไม่นะ มันมีเรื่อง
ประสิทธิภาพ ความแม่นย ามันอาจจะใช้ไม่ได้ คนยังต่อต้านอยู่ มันต้องเป็นของที่มีคุณภาพ 
มันต้องเป็นของที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผมเห็นด้วย เพราะว่าอะไรที่มันมีข้อดี มันก็มีข้อเสีย  
และสิ่งที่ผมไปเห็นก็คือ รัฐบาล ศบค. เคยเห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพแล้ วก็ประสิทธิภาพ
ของแอนติเจน (Antigen) ที ่มาจากประเทศจีนมาก่อน เมื ่อปีที ่แล้ว ยี ่ห้อ ผมไม่ต้องพูด  
คาดด าไว้ให้แล้ว แต่ผมชื่นชมท่านรัฐมนตรีครับ ชื ่นชมรัฐบาลที่เข้าใจว่าอาวุธที ่ส าคัญ 
ในการที ่จะหยุดโควิด (COVID) แบบนี ้ได้ คุณต้องเอาของคุณภาพ และคุณต้องเน้น
ประสิทธิภาพ แอนติเจน (Antigen) จีน ไม่ใช่ยี่ห้อที่เพิ่งซื้อมานะครับ ยี่ห้อก่อนโน้นนะครับ  
มีการตั้งกรรมการสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ อย. อนุมัติเอกชนน าเข้าตรวจโควิด 
(COVID) ไม่ได้มาตรฐาน ท าถูกต้องครับ แปลผลผิดนิดเดียวไม่ไปถึงหมอ แพร่เชื้อแบบทวีคูณ 
ต้องประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพเท่านั้น ท่านท าถูกต้อง ที่ท่านต้องตั้งคณะกรรมการที่มีอยู่  
๓ เหตุผลเท่าที ่ผมอ่านข่าว ข้อแรกคือมีการท้วงติงจากต่างประเทศครับว่าแอนติเจน 
(Antigen) เอทีเค (ATK) จากประเทศจีน ยี่ห้อนี้มีผลไม่ดีในประเทศสเปนและสหภาพยุโรป 
จนผู้น าเข้าขอถอน อย. ออกไปเอง  
  อันที่ ๒ ท่านบอกว่ามีความไม่ชอบมาพากลของอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการ
พิจารณาเข้ามาได้อย่างไร จาก ๒ หน่วยงานในสาธารณสุข โดยผ่านการประเมินมาตรฐาน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงส านักงานคณะกรรมการ อย. อันนี้ว่าให้เข้ามาใช้ได้
อย่างไร  
  ประเด็นที ่ ๓ คือเรื ่องของผู ้ถ ือหุ ้นคนนอก ท่านประธานเห็นไหมครับ  
ผมคาดด าไว้ให้ ไม่เอาให้ผิดข้อบังคับ ไม่ให้ท่านประธานไม่สบายใจ มีความกังวล เกี่ยวกับ 
 



๙๒๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๔๔/๒ 
 
กรรมการแล้วก็ผู ้ถือหุ้นของบริษัท ๓ ประเด็น นี ่คือเบื ้องหน้าที ่ประชาชนเห็น ถูกต้อง
เบื ้องหลังก็คือถ้าเกิดตอนนั้น บรรทัดฐานบอกว่าคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ความแม่นย าส าคัญ ท่านต้องเอาบรรทัดฐานอันนั้นมาใช้กับตอนที่ท่านจะซื้อจริง ๆ ตอนท่ี
ท่านจะใช้เงิน ๕๙๕ ล้านบาทจริง ตอนที่ท่านจะซื้อ ๘.๕ ล้านชุดจริง ๆ  มาแจกพี่น้องประชาชน  
ผมก็เอาบรรทัดฐานของท่านรัฐมนตรีนี่ล่ะ ของรัฐบาลนี่ล่ะมาใช้ ก็ปรากฏว่ายี ่ห้อที่ซื้อ  
ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว มีการพูดถึงไปแล้ว ไม่เสียเวลาครับ บอกมีคนเตือนเรียบร้อยแล้วว่า 
ยี่ห้อเลอปู (Lepu) ได้รับค าเตือนจากทาง อย. ซึ่งผมก็ไม่เชื่อครับ ผมก็ติดต่อไปเลยครับ 
ติดต่อไปที่เอฟดีเอ (FDA) ของสหรัฐ ว่าข้อเท็จจริงต่าง ๆ มันเป็นอย่างไร เพราะว่าสิ่งที่ประชาชน 
รู้ในเบ้ืองหน้าก็คือส่วนใหญ่แล้วใช้ได้ในยุโรป เลอปู (Lepu) ไม่ได้ขอ อย. มันเป็นการลักลอบ 
ไม่ได้เน้นธุรกิจในสหรัฐ ท่านเปิดเว็บไซต์ (Website) เข้าไปดูเลอปู่ (Lepu) เดี๋ยวนี้เลยครับ  
มีออฟฟศิอยู่ท่ีฮิวตัน มีธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับ ผมได้คุยกับพนักงานเขาผ่านลิงก์ (Link) 
เรียบร้อยแล้วครับ ข้อที่ ๒ บอกว่าลักลอบ ลักลอบนี่มันก็คงไม่กี่ชุด แบบลักลอบเอาไปขาย
นิด ๆ หน่อย ๆ ฟังดูแล้วมันไม่น่าจะเยอะ กี่ชุดครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิธาครับ 
ท่านพิธาต้องคุยกับประธานนะครับ ไม่ใช่หันไปคุยกับเพื่อนท่ีอยู่ข้าง ๆ  
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมก็คุยกับท่านประธานครับ 
แต่บางทีหันหน้าเผื่อเดี๋ยวท่านประธานจะเกร็ง เวลาผมมองตาท่านอย่างเดียว 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่เป็นอะไรครับ 
 
              - ๔๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



๙๒๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๔๕/๑ 
 
  นายพิธา ลิ ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โอเค (OK) ครับ ได้ครับ 
ท่านประธาน ขอบพระคุณมากครับ ลักลอบนิดเดียว ๘,๔๑๙,๕๔๕ ชุด ที่เป็นแอนติบอดี 
เทสต ์  (Anti Body Test) ๒๐๕ ,๑๗๕ ช ุดท ี ่ เป ็นแอนต ิ เจน เทสต ์  (Antigen Test)  
เขียนชัดเจนครับว่าไม่ใช่ลักลอบหรือไม่ผ่าน อย. โดนดึงกลับโดยเรสท์ ออฟ ฟอลท์ รีซอลท์ 
(Rest of Fault Result) แปลผลผิดพลาด ผมยังมีเอกสารอีกที่ อย. สหรัฐอเมริกาส่งตรง 
ไปถึงเลอปู (LEPU) ที่ประเทศจีนว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการแปลผลที่ผิดพลาดมิสด์ 
รีดดิง เรพพรีเซนทิง ยัวร์ โปรดักส์ แอส เซฟ แอนด์ เดอะ เฟคทีฟ ฟอร์ โควิด รีเลเตด ยูส 
(Missed reading Representing your products as safe and the fictive for COVID 
related use) แปลว่ามีปัญหาในการแปลผลท าให้มีคนที่จะเชื่อว่าผลที่ถูกต้องควรท่ีจะเป็น
อะไร แค่นี้ครับท่านประธาน แต่อย่างน้อยก็คือว่าถ้ายี่ห้อจีนอันก่อนมีการท้วงติงมาจาก
ประเทศสเปนและยุโรป อันนี้มีการท้วงติงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้นไม่พอครับ  
มีการท้วงติงจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศอินเดีย ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศอินเดีย ๓ ประเทศรวมกัน น ้าหนักก็น่าจะใกล้เคียงกันกับ
ยี่ห้อแรกท่ีตั้งคณะกรรมการบ้ีใช่ไหมครับ อันนั้นคือเรื่องท่ีหนึ่ง  
  เรื่องที่ ๒ ส าหรับยี่ห้อนั้นบอกว่าผ่าน อย. ผ่านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาได้
อย่างไร มีการตรวจสอบมาก่อนหรือเปล่า การตรวจสอบมี ๓ ระดับครับท่านประธาน 
ตรวจสอบโดยที่ห้องแลบ (Lab) แลบไทรอัล (Lab Trial) ตรวจแบบที่ ๒ คือคลินิคัล ไทรอัล 
(Clinical Trial) ตรวจในคลินิก แบบที่ ๓ คือตรวจแบบฟิลด์เทส (Field Test) คือไปตรวจ 
ในสนามแบบท่ีพวกผมพรรคก้าวไกลไปท ามาพันชุดแล้วให้เห็นชัดว่าถ้าเกิดตัวแปร  
มันเปลี่ยนแปลง อากาศมันเปลี่ยนแปลง ความชื้นมันเปลี่ยนแปลง แยงจมูกถูกหรือเปล่า  
มันมีโอกาสที่จะพลิกผันได้ มันต้องตรวจสอบถึง ๓ ระดับมันถึงจะมั่นใจได้ และนั่นก็คือ 
นิยามของฮู (WHO) ครับ ผมไม่ได้สนใจว่าผ่านฮู (WHO) หรือไม่ผ่านฮู (WHO) ผมสนใจว่า
ในการตรวจสอบนี ้มันรอบคอบพอที ่จะเอามาใช้ที ่จะใช้เงินภาษีประชาชนในการจ่าย  
และเอามาใช้แล้วหรือยัง ปรากฏว่าข้อมูลที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับ นิตยสารไบโนโลจี้ 
(Biology) ของอังกฤษบอกว่าที ่ประเทศปากีสถานมีคนติดโควิด (COVID) ๓๓,๐๐๐ คน  
 



๙๒๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๔๕/๒ 
 
เลือกออกมา ๑๐๐ คน แล้วตรวจปรากฏว่าคนที่ติดโควิด (COVID) ๑๐๐ คนนั้นมี ๔๘ คนไม่ติด  
คนที ่ติดไปแปรผลว่าไม่ติด ตรงนี ้ก็มีปัญหาในเรื ่องของการตรวจสอบ ท าให้ผมคิดว่า 
ทางรัฐบาลก็จะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบว่าตกลงผลที่ผ่าน อย. ผ่านกรมวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์มีการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน อันนี้คือข้อที่ ๒  
  ข้อที่ ๓ เรื ่องเกี ่ยวกับความน่าเชื ่อถือของผู้ถือหุ ้นของกรรมการที่ท ากับ 
บริษัทจีนบริษัทนั้นเมื่อปีที่แล้ว เห็นด้วยครับ เราจะเอาใครมารับผิดชอบถ้าเกิดมันมีปัญหา
แปรผลผิดเหมือนข้อ ๒ มันก็ต้องเอาคนที่น่าเชื่อถือได้ถูกไม่ถูก เอาผู้ถือหุ้นที่น่าเชื่อถือ  
เอากรรมการที่น่าเชื่อถือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่รัฐบาลซื้อเป็นแบบนี้ครับ ถมด าครับ ไม่บอก 
๕๑ เปอร์เซ็นต์เป็นคนไทย เป็นนักจิตแพทย์ เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น ๔ วันก่อน
การยื่นประมูลครับ คนเก่าลาออก ๔ วันก่อนยื่นประมูล ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นบริษัทรัสเซีย  
๒ บริษ ัท จดทะเบียนที ่ประเทศเบลีซ ประเทศที ่ม ีช ื ่อเส ียงในเร ื ่องการฟอกภาษี   
ในเรือ่งของการฟอกเงินขึ้นสถานะว่าไม่ด าเนินการท้ัง ๒ บริษัท กรรมการ ๒ คนท่ีเป็นคนรัสเซีย
ผมก็มีรูปอยู ่ครับ ไม่เอามาให้ท่านประธานร าคาญใจว่าใครเป็นใคร ท างานอยู ่ที ่ไหน  
อยู่ประเทศสิงคโปร์หรือเปล่า อยู่เมืองไทยหรือเปล่า เรียนที่เอแบค (ABAC) มาหรือเปล่า  
มีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวจะส่งให้ท่านประธานดู ค าถามอย่างที่บอกไม่ได้มาอภิปรายเอกชน 
ค าถามเดิมกลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรี รัฐบาลว่าถ้าบรรทัดฐานท่านส าหรับบริษัทอื่นเป็น
แบบนี้แล้วอันที่ท่านซื้อ ๓ บรรทัดฐานเดียวกันน่าเชื่อถือหรือเปล่า น่าไว้วางใจหรือเปล่า 
ประชาชนไว้วางใจได้หรือเปล่า ผมคนหนึ่งล่ะครับอยากให้ตั ้งคณะกรรมการสอบสวน
เหมือนกันด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน เพราะมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไร -------------------------- 
 
              - ๔๔๖/๑ 
 
 
 
 
 



๙๒๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๔๖/๑ 
 
อีกประเด็นที่ส าคัญซ ้ารอยกับวัคซีน ซ ้ารอยกับซิโนแวค (Sinovac) ก็คือบริษัทนี้มีประวัตใิน
การติดสินบนอีกเช่นเดียวกัน เล่อปู (LEPU) เคยติดสินบนคอมเมอร์เชียล ไบรเบอรี 
(Commercial Bribery) ต ิดส ินบนให้หมออันดูร ี  อ ินฟรวนซ์ โฆษณาชักจ ูงอย่างไม่
ตรงไปตรงมาว่าของบริษัทนั้นน่าใช้มากกว่า เกิดขึ ้นในประเทศจีนของเขาเอง ผมไม่ได้  
ไร้เดียงครับ ผมรู้ว่าอุตสาหกรรมเภสัชแบบนี้มันมีการกีดกันกันทางการค้าเกิดขึ้นได้ ประเทศหนึ่ง 
ก็แกล้งอีกประเทศหนึ่ง ประเทศหนึ่งก็แกล้งอีกประเทศหนึ่ง อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา เป็นไปได้ 
แต่อันนี้ไม่ใช่ เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองมีการโดนปรับจริงโดยการหน่วยงานของประเทศ
ของตัวเอง จบแค่นี้ครับ ไม่พูดถึงคนนอกมากกว่านี้แล้วครับ ค าถามมันก็คือว่าสรุปแล้วเรา
ไว้ใจได้ไหมครับ เพื่อนร่วมชาติประชาชนคนไทยสามารถไว้ใจนายกรัฐมนตรีได้หรือ ไม่ครับ 
ท่านรู ้หรือเปล่าเรื ่องพวกนี ้ในการที ่จะประกอบการตัดสินใจว่าอุปกรณ์ที ่ส าคัญที ่สุด  
ในการสยบวิกฤติโควิด (COVID) ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจเอทีเค 
แอนติเจน (ATK Antigen) ที่ต้องใช้ของที่มันดีที่สุดที่มันมีคุณภาพที่สุด ไม่ให้คนเสี ยชีวิต 
มากไปกว่านี้ เศรษฐกิจไม่ต้องแย่ไปกว่านี้เราไว้ใจได้หรือ ผมคนหนึ่งที่ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี
กับการตัดสินใจแบบนี้ เท่านั้นไม่พอครับท่านประธานผิดซ ้า ๆ  ผิดแล้วผิดอีก เสียน้อยเสียมาก
เสียยากเสียง่าย พอเป็นเรือด าน ้า พอเป็นผ้าม่าน พอเป็นไวน์ (Wine) พอเป็นคอร์ตเทนนิส 
(Court Tennis) พอเป็นบ้านสร้างรัชกาล พอเป็นรถประจ าต าแหน่งคุณภาพมาก่อน  
ราคาไม่เป็นไร พอเป็นของท่ีให้พี่น้องประชาชนใช้คุณภาพไว้ก่อน ราคาขึ้นไม่ได้ ถูก ประหยัด 
อยากประหยัดท าไมไม่ไปตัดงบที่ไปจ้างดารามาโฆษณาเรื่องโควิด (COVID) ไม่ไปตัดเรื่อง
บ้านก่อสร้าง ไม่ไปตัดเรื ่องผ้าม่าน ไม่ตัดเรื ่องตู ้แช่ไวน์ (Wine) ของตัวเอง มาตัดของ
ประชาชนเขาท าไม ผมไม่มั่นใจกับปลายทางกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น จนกระทั่งผมต้องไปดูเลยครับว่า
กลุ ่มคนที่เป็นคนที่นายกรัฐมนตรีเลือกมา โดยที่มี พ.ร.บ. ฉุกเฉินของตัวเองไม่กี่สิบคน  
ที่จะมากุมชะตาชีวิตพวกเรา กุมชะตาชีวิตท่านประธาน กุมชะตาชีวิตผมน่าไว้วางใจแค่ไหน 
นายกรัฐมนตรีคนนี้มีภาวะผู้น าในการคิดว่าใครท่ีควรจะมาแก้วิกฤติท่ีแย่ที่สุดในรอบ ๑๐๐ ปี
ของประเทศไทยไหม ผมก็ไปนั่งไล่ดูคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
 
 



๙๒๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๔๖/๒ 
 
คณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการพิจารณาการจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด (COVID) 
คณะกรรมการองค์การเภสัช ในขณะที่พยายามเช็ก (Check) อยู่ครับมีเอกสารฉบับหนึ่ง 
จากกองทุนของ ป.ป.ช. ของรัฐบาลเองมีรายงานหนึ่งรีพอร์ต (Report) มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา 
ผมดูแล้วน่าสนใจรีพอร์ต (Report) นั้นชื่อ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เครือข่ายความสัมพันธ์
ทางสังคมของนักการเมืองไทย ความสัมพันธ์ต่อผู ้ร่วมสมาชิกรัฐสภาตั ้งแต่ปี ๒๕๕๐  
จนถึงปัจจุบัน เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ เครือข่ายจากหลักสูตรพิเศษในรัฐสภาสูงสุดตามอันดับ 
อันดับที่ ๑ สมาชิก คสช. ภายใต้ยุค พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับที่ ๒ สมาชิกรัฐสภา 
ชุดที่ ๒๕ ยุคของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ต้องให้ความเป็นธรรมท่านนายกรัฐมนตรี 
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐสภา อันนี ้เขียนไว้บอกว่าหลายเรื ่องอาจจะบังเอิญก็ได้   
อย่างที ่เคยมีคนพูดถึงเร ื ่อง วปอ. ๖๑ ที ่คนน าเข้าคนที ่ช ่วยออสเตรเลียน แคพิทัล 
(Australian Capital) น าเข้ากับรัฐมนตรีเรียน วปอ. ๖๑ อันนั้นเรื่องบังเอิญที่เอาสินค้า
บริจาควันที่ ๙ ธันวาคม ๑ วันก่อนยื่นซองนั้นก็เรื ่องบังเอิญ ๑ ล้านกว่าบาท หารจ านวน
ออกมามันชุดละ ๑๙๐ บาท แต่พอมาประมูลเหลืออยู่ ๗๐ บาทเฉยเลย แต่ก็คงเรื่องบังเอิญ
หรือจะเครื่องบินก็คงเรื่องบังเอิญ เพราะเขาเขียนไว้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่ายุคใดมีการโกง 
ไม่ได้บอกว่ายุคใดมีคอร์รัปชันสูงสุดเป็นแค่โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) เฉย ๆ  
แต่ก็ต้องยอมรับกันว่าหากมีเครือข่ายในทางใดทางหนึ ่งเยอะเป็นพิเศษก็อาจจะเป็น  
สัญญาณเตือนถึงการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายนั้น ------------------------------------------------- 
 
               - ๔๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๔๗/๑ 
 
ในการเอื ้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องหรือเครือญาติของตัวเองได้มากขึ ้นเช่นเดียวกัน  
ในการเอื ้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องหรือเครือญาติของตัวเองได้มากขึ ้นเช่นเดียวกัน  
ซึ่งในประเทศไทยในรัฐสภาไทยตลอดเกือบ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมาเครือข่ายที่มีเยอะมากที่สุด
คือ ๑. เครือข่ายครอบครัวและเครือญาติ เครือข่ายที ่ ๒ คือเครือข่ายหลักสูตรพิเศษ 
ได้แก่หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง ผมก็ลองเอา  
๒ เรื ่องนี ้มาเทียบกันครับ แล้วก็เอาสิ ่งที ่เกิดขึ ้นกับคณะกรรมการที ่พลเอกประยุทธ์  
เป็นคนเลือกมาเพื ่อที ่จะดูแลทั ้งวัคซีนแล้วก็เรื ่องแอนติเจน Antigen ที่ได้พูดไปแล้ว 
ในเบื้องต้น ปรากฏว่าคณะกรรมการที่ผมเลือกมาและเห็นชัดก็คือองค์การเภสัชกรรม 
องค์การเภสัชกรรมมีคนอยู่ ๓ ประเภท ประเภทแรกคือเครือข่ายญาติและพี่น้องมีพี ่ชาย 
รัฐมนตรีที ่ควรจะนั ่งอยู ่บนนั ้นเป็นกรรมการ มีสามีของรัฐมนตรีที ่นั ่งอยู ่บนนั ้นเป็น
คณะกรรมการ กลุ ่มที ่ ๒ กลุ ่มที ่ร ู ้ เร ื ่องยามากเกินไปมีส่วนได้ส ่วนเสียเป็นผู ้ถ ือหุ้น 
โรงงานยาบ้าง ท างานให้กับเจ้าสัวที่มีธุรกิจเกี่ยวกับยาอยู่ในนั้น กลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มที่มาจาก
ภาคเอกชนบ้าง มาจากข้าราชการบ้างผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีความรู้เรื่องเภสัชหรือเปล่านั่น
ไม่ใช ่หน้าที ่ของผม ผมไม่ได ้อภิปรายพวกเขา แต่ส ่วนใหญ่แล้วมีความเหมือนกัน  
ซึ่งอาจจะเป็นเรื ่องบังเอิญต้องให้ความเป็นธรรมพวกเขา ผ่าน วปอ. ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๓  
ผ่านเครือข่ายโรงเรียนมัธยมโรงเรียนหนึ่ง ผ่านเครือข่ายบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทหนึ่ง  
มีภาคเอกชนบางคนท างานอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บ้าง ท างานอยู่ในอุตสาหกรรม
ท่องเที ่ยวบ้าง เก่งมากครับเป็นทั ้งคณะกรรมการเกี ่ยวกับเภสัช อยู ่อีกกระทรวงหนึ่ง 
ที่กระทรวงคมนาคมรู้เรื่องสายการบิน รู้เรื่องทางด่วนอะไรจะเก่งขนาดนั้นท าได้หมดทุกอย่าง 
ถ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับยาจริง รู้เรื่องกับเภสัชจริงสามารถตัดสินได้โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคิดถึง
ประชาชนส่วนใหญ่อันนี ้ผมไม่ม ีป ัญหาครับ แต่อ ันนี ้ม ันเป็ นข้อเท็จจริงที ่ต ้องถาม
นายกรัฐมนตรีว่าท่านไว้วางใจกลุ ่มคน ๑๐ คนนี ้หรือเปล่าที ่จะให้ตัดสินใจแทนท่าน  
แนะน าท่านในเรื่องของการซื้อซิโนแวค (Sinovac) ก็ดี ในเรื่องของการซื้อเลอปู (LEPU) ก็ดี 
 
 



๙๒๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๔๗/๒ 
 
ที่ท่านกลับค าบอกว่าไม่ต้องใช้ฮู (WHO) อีกต่อไป ในช่วงที่มันวิกฤติแบบนี้ แย่ที่สุดในรอบ 
๑๐๐ ปี เราต้องการคนที่เขาเก่งที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มิใช่หรือที่จะเปน็คน
ตัดสินใจว่าเครื่องมือแบบไหน อุปกรณ์แบบไหน วัคซีนแบบไหน ยาแบบไหนที่ประเทศไทย
ควรจะมีเพื่อที่จะได้รักษาชีวิตของเพื่อนร่วมชาติเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผมคิดว่า
ประเทศไทยท าได้ดีกว่านี้ ท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมยังจะไว้วางใจ
ให้ท่านในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิกฤติโควิด (COVID) แบบนี้ได้อีกหรือเปล่า เพราะการที่เรา
แก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด (COVID) ไม่ได ้แบบนี ้ม ันส่งความกดดันไปที ่ เศรษฐกิจครับ 
คนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเป็นเจ้าของเอสเอ็มอี (SMEs) เหมือนตายทั้งเป็นเขาต้องเสียสละ  
๑ เดือน ที่ยังต้องล็อกดาวน์ (Lockdown) อยู่เสีย ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้เอกสารจาก
ทางกระทรวงเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือท่าน ส.ส. จิราพร ขออภัยท่ีเอ่ยนาม เอามาน าเสนอมัน
จะกลายเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ท าให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ติดโควิด (COVID) อะไรแต่
เขาจะรู้สึกเหมือนเขาตายทั้งเป็น มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ท าให้เอเชียนิเคอิ หรือบลูมเบิร์ก
บอกว่าประเทศไทยฟื ้นตัวได้ช้าที ่สุดในโลก มันเป็นแบบนี ้หรือเปล่าที ่แกรอปบอกว่า  
ประเทศไทยถูกลดชั่วโมงในการท างานและรายได้ก็ถูกลดไปด้วยมากที่สุดในโลก -------------- 
 
               - ๔๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๔๘/๑ 
 
มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่ีต่างชาติเขาบอกว่าประเทศไทยมีโอกาสท่ีจีดีพี (GDP) จะติดลบเป็น
ปีท่ี ๒ เพียงแค่ใน ๒-๓ ประเทศ มีเลบานอน มีเบลารุส มีเวเนซุเอลา แล้วก็มีเรา คุณไม่แก้ไข
วิกฤติสาธารณสุขอย่างเต็มความสามารถ ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกดดันมาท่ีเศรษฐกิจอย่างเดียว  
แล้วเราจะกลายเป็นท่ีสุด ท่ีสุด ท่ีสุดในประเทศ แบงก์ชาติไม่ใช่หรือครับ ๒ อาทิตย์ท่ีผ่านมา 
๐.๗ เปอร์เซ็นต์ ตอนผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณยังใช้สมมติฐานว่า ๓-๔ เปอร์เซ็นต์อยู่เลย 
ตอนนี้ ๐.๗ เปอร์เซ็นต์ยังเหลืออีกไม่กี่เดือน มีสิทธิติดลบนะครับถ้ายังแก้ไขปัญหาโควิด 
(COVID) ไม่ได้มีสิทธิติดลบนะครับ และผมก็คงไม่ควรที่จะใช้เวลานี้ในการเถียงกับท่าน  
รองนายกรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่ท่านได้กรุณาลุกขึ ้นมาอภิปรายเมื ่อสักครู่  
ผมตอบท่านค าเดียวในประโยคเดียวครับตอนนี้มีคนบอก ส.ส. ปีที ่แล้วใช้นมข้ นหวาน 
ผสมน ้าให้ลูก ตอนนี้ใช้ซอสมะเขือเทศละลายน ้าป้อนให้ลูก ในขณะที่ท่านบอกว่าประเทศ
ไทยดีพร้อมทุกอย่าง การลงทุนยังดี อาการมันไม่ใช่อย่างนั้น ท่านจะให้ผมพูดเรื่องจีดีพี 
(GDP) พูดเรื ่องซีบวกไอบวกจีบวกเอกซ์ลบเอ็ม (C+I+G+X-M) จะให้พูดเรื ่องโมเนทารี  
โพลิซี (Monetary Policy) ผมพูดได้หมด มันไม่ใช่เวลา ถ้าจะพูดภาษาเดียวกับท่านก็ได้ 
อาการมันบอกครับ คนไทยที ่ยังรวย ที ่ยังเป็นชนชั ้นน าที ่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด 
(COVID) ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ เอาเงินออกไปลงทุนต่างประเทศ ๑ ใน ๓  
ของจีดีพี (GDP) อันนี้เรื่องจริงแบงก์ชาติบอก ใช่ครับประเทศไทยส่งออกตอนนี้กลับมาดีขึ้น
ใน ๑๑ ปี ควอเตอร์ (Quarter) ท่ี ๒ ตัวเลขดีมาก ก็ท่านเปรียบเทียบกับตัวท่านเอง เทียบกับ 
ปีท่ีแล้วมันแย่ ท่านลองเปรียบเทียบกับอาเซียนท่ีเหลือสิ ช้ากว่าเขาท้ังนั้น อาการมันฟ้องกว่าเยอะ 
แบงก์ชาติก็ดี เอกชนก็ดี บอกว่ากว่าจะกลับมาอยู่ก่อนช่วงโควิด (COVID) ซึ่งช่วงก่อนโควิด 
(COVID) เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีนะ กลับมาฟื้นตัวอีก ๗ ปี ๒๕๗๐ แต่ท่านรู้ไหมครับว่าก่อนท่ีไทย
จะกลับมาอยู่ในช่วงท่ีเป็นช่วงก่อนโควิด (COVID) นั้นประเทศอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วท่านได้
คิดหรือเปล่า ท่านได้คิดหรือเปล่าว่าประเทศอื่นที่เขาฟื้นตัวกันตอนนี้แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหน
ตอนที ่เรากลับมาฟื ้นตัวเท่าตอนก่อนโควิด (COVID) แล้วประเทศไทยจะเป็นระบบ 
ทุนนิยมไทยใหม่ที ่เหลื ่อมล ้ามากกว่าเดิม ถ้าวัคซีนคืออาวุธ ถ้าแอนติเจน ( Antigen)  
คืออาวุธในการสยบวิกฤติโควิด (COVID) งบประมาณคืออาวุธในการหยุดวิกฤติเศรษฐกิจ  
 



๙๓๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๔๘/๒ 
 
คือเครื ่องปั ๊มหัวใจของวิกฤติโควิด (COVID) ใช่ไหมครับซีจีด ีพี (CGDP) คืออะไรครับ  
บริโภคบวกลงทุนบวกรัฐบาลบวกด้วยส่งออกลบน าเข้าซีบวกจีบวกไอบวกเอกซ์ลบเอ็ม 
(C+G+I+X-M) อันนี้ทุกคนรู้หมดแล้ว บริโภคแบบนี้คิดว่ายังจะมีไหมครับ ไม่มีครับ ลงทุน
แบบนี้ยังจะมีไหมครับ ไม่มีครับ ส่งออกน าเข้า ราคาข้าวแบบนี้ ราคายางแบบนี้ ราคาปาล์ม
แบบนี้ ราคามันแบบนี้ จะดีไหมครับ ไม่ดีครับ ตัวเดียวที่เหลือที่ยังจะเป็นความหวังให้กับ
เศรษฐกิจไทยคือจี (G) และเป็นจี (G) ตัวใหญ่ด้วย งบประมาณเท่านั้น งบประมาณท่ีจะต้องใหญ่
เหมือนอย่างตอนที ่สหรัฐอเมริกาช่วงสงครามแล้วใช้นิวดีล (New Deal) เหมือนอย่าง 
มาร์เชลแพลน (Marshall Plan) ที่ยุโรปใช้ตอนที่มีภาวะสงคราม ต้องขนาดนั้น ทุกประเทศ
เขาก็ท ากันแบบนั้น ผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณผมเห็นครับว่าเป็นอย่างไร ในแผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจ พ.ร.ก. เงินกู้โคกหนองนา ตอนนี้ไม่มีโคก ไม่มีนาแล้ว เหลือแต่หนอง เขาถอน
โครงการออกไปหมดเป็นพัน ๆ คนแล้วด้วย ท่านเป็นเอสเอ็มอี (SMEs) ฟังอยู่ นี่คือวิกฤติ
ลิควิดดีตี (Liquidity) วิกฤติสภาพคล่อง ต้องปิด ปิดเป็นร้อย ๆ วัน ปิดเป็น ๒๐๐ วัน 
เยียวยากว่าจะมา ค่าไฟต้องจ่าย ค่าเช่าต้องจ่าย ค่าดอกเบี ้ยต้องจ่าย กระแสเงินสด  
แบบเป็นกระแสเง ินสดในการด าเนินการ กระแสเง ินสดทางการเง ิน กระแสเง ินสด 
ในการลงทุน พังพินาศไปหมด แบงก์ชาติคิดมาให้แอสเซต  แวร์เฮาส์ซิง (Asset Warehousing) 
เป็นโกดังเก็บทรัพย์สิน วงเงินแสนล้านใช้ไปหมื่นล้าน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ --------------------------- 
 
               - ๔๔๙/๑ 
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สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๔๙/๑ 
 
งบประมาณทางการแพทย์เบิกจ่ายไป ๒๒ เปอร์เซ็นต์ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ในช่วงท่ีประเทศวิกฤติ
จากโควิด (COVID) เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก งบประมาณแบบนี้จีตัวเล็กแบบนี้ จะท าให้
เศรษฐกิจไทยฟื้นได้หรือ ไว้วางใจได้หรือครับนายกรัฐมนตรี ทั ้งสาธารณสุข ทั ้งวัคซีน  
ทั ้งแอนติเจน (Antigen) มาเรื ่องของเศรษฐกิจ เรื ่องของอาการเศรษฐกิจ เรื ่องของ
งบประมาณไว้วางใจได้หรือครับให้ท าต่อ และนี ่คือเหตุผลที ่ผมเข้าใจครับ ผมเข้าใจ  
คนที ่ออกมาชุมนุม เข้าใจถึงคนที ่ออกมาชุมนุมตอนนี ้ด้วย ความเครียดแค้นมันเป็น  
ความรู ้สึกที ่มันพิเศษนะ มันไม่ใช่ความเศร้า มันไม่ใช่ความโกรธ มันไม่ใช่ความโมโห  
มันคือความแค้นที่โดนกดอยู่ในใจ เศรษฐกิจก็ไม่ได้ ญาติพี ่น้องก็เสียชีวิต เพื ่อนก็ไม่ได้  
จบมาก็ไม่มีงานท า พอออกมาเรียกร้องขอวัคซีนที่ดีขึ ้น ออกมาเรียกร้องขอให้เยียวยา  
ขอให้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมาสู้กับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาอย่าเอาสถาบัน 
มาแอบอ้าง อย่าเอามาเป็นเกราะก าบังตามญัตตินะครับท่านประธาน อันนี ้ตามญัตติ  
กลับท าตรงกันข้าม พอเขาออกมาเรียกร้องก็เห็นเขาเป็นศัตรูเอาอาวุธยิงใส่เขากลายเป็น  
คูข่ัดแย้งเสียเอง เขายังไม่ทันตั้งแถวเลยถล่มเขาแล้ว แทนท่ีจะกลับไปแก้ไขปัญหาขอโทษเขาดี ๆ 
แล้วกลับไปแก้ปัญหาผมเช่ือว่าม็อบไม่ออกมา ประเทศไทยในท่ีวิกฤติไม่เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ
แล้วก็ซ้อนวิกฤติอีกทีหนึ่ง ประเทศจะคลี่คลายไปได้ดีพูดจากันเปิดพื้นที่ปลอดภัยพูดคุยกัน
อย่างมีวุฒิภาวะอะไรท าได้จะท าให้ท าอย่างตรงไปตรงมาท าไปแบบไม่ได้เป็นระบอบปรสิต  
ที่คอยกัดกินประเทศไทยแบบนี้ ไม่ได้เป็นพยาธิที่อยู่ในท้องของคนที่คอยกินสารอาหาร  
จากพวกคุณไป ประเทศไปต่อได้รัฐบาลที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ แก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้เขาได้ แล้ว
พอมันมาถึงประเทศไทยจนถึงทุกวันนี ้แล้วจะไปกันอย่างไรครับ คราวที ่แล้วผมถาม  
ค าถามผิดครับท่านประธาน ผมถามว่าให้สภาแห่งนี ้ แค่ในสภาแห่งนี ้เลือกว่าประยุทธ์ 
หรือประเทศ ถ้าเลือกประยุทธ์ผมเกรงว่าจะไม่มีประเทศเหลืออยู่ ถ้าเลือกประเทศประยุทธ์
สละหน้าที่ ต้องถอดออก ผมถามค าถามผิด แล้วถามแคบไป ค าถามใหม่ที่ควรจะต้องถาม
ตอนนี้คือเราต้องเลือกระหว่างประชาชนกับปรสิต ปรสิตท่ีมันกัดกินประเทศของเราอยู่ 
ในทุกวันนี ้ และถามดัง ๆ มากกว่าแค่สมาชิกในห้องนี ้ แต่ถามไปกับพี่น้องประชาชน  
ที่ได้โหวตเลือกพวกเรามาในตอนนี้ด้วยว่าท่านไว้วางใจได้หรือครับแบบนี้ กับระบอบปรสิต  
 



๙๓๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๔๙/๒ 
 
แบบนี้ที่กัดกินประเทศไทยอยู่แบบนี้ ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่รัฐบาล ตั้งแต่คนที่รัฐบาล
เลือกมาท างานในยามที่ประเทศวิกฤติแบบนี้ ในขณะที่พี่น้องของท่านก าลังเสียชีวิตอยู่  
ท่านไม่มีโอกาสได้ล ่าลาของเขา เขาก าลังเคลียร์ว่างอยู่อย่างน้อยเขาก็จงใจไม่มองหาวัคซีน
อย่างต ่าเป็นไปได้หรือครับ ถ้าท่านเป็นชนชั้นสูงในประเทศนี้ ท่านเป็นนายทุนในประเทศ  
ผมอภิปรายให้ฟังแบบนี้ ท่านเป็นเจ้าสัวที ่ได้สัมปทานการท่องเที ่ยวมันจะมีประโยชน์  
อะไรครับ ถ้าเลือกประโยชน์เฉพาะหน้า แล้วมันไม่มีคนมาเที ่ยวประเทศไทยของท่าน  
มันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าให้เป็นเจ้าสัวเจ้าของรถไฟฟ้าจะไม่มีคนนั่งอยู ่ในรถไฟฟ้า  
มันจะมีประโยชน์อะไรครับจะให้เป็นเจ้าสัวธนาคารและมีพนักงานอยู่หน้าเทลเลอร์ (Teller) 
เพื่อที่จะเฝ้าเคาน์เตอร์ (Counter) อย่างเดียว ถ้าท่านเป็นชนชั้นกลางที่คิดว่าไม่เดือดร้อน 
ไม่ได้ติดโควิด (COVID) ยังมีงานประจ าอยู ่ เป็นข้าราชการ มีเงินเดือนประจ า ตอนนี้  
เลือกประโยชน์ก่อน ไม่เลือกท้ังประชาชน ไม่ได้เลือกท้ังปรสิต เลือกประชาชนเฉพาะหน้าไว้ก่อน 
ท่านมั่นใจได้หรือครับว่าในอนาคตลูกหลานของท่านที่จะโตมาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับ  
พ่อแม่ของเขากับสิ ่งท ี ่ผมพูดมาทั ้งหมด ส่วนคนที ่ถ ูกกดขี ่ละเลยมาเป็นเวลานาน  
ในประเทศไทยเขามีค าตอบในเรื่องนี้มานานมากแล้ว นานมา ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๒๐ ปี ๑๐ ปี 
ก่อนผมจะเกิดอีกเขาต้องการจะเลือกอะไร เพียงแต่ว่ามันไม่มีนักการเมืองที่มีกระดูกสันหลัง
ท่ีพร้อมท่ีจะสู้เพื่อพวกเขาเท่านั้นเอง ----------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๕๐/๑ 
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ผมยังเชื ่อว่าอนาคตของประเทศไทยดีกว่านี ้เยอะได้ มีร ัฐบาลที ่ด ีกว่านี ้ได้ หัวหน้า  
พรรคฝ่ายค้านทุกคนรวมถึงตัวผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีกว่านี้ได้ เอาระบอบปรสิตแบบนี้
ออกไปได้ เพราะประชาชนจะเข้ามาด้วยกัน อันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเลือก เพราะท่าน  
เห็นแล้วว่าการที่ท่านผลักเวลาออกไป ๖ เดือน ไม่ยอมเลือกตอนนั้น การที่ท่านเลือกอะไร 
ที่มันเป็นเรื่องของเฉพาะหน้า สัมปทานเฉพาะหน้า คุณภาพชีวิตเฉพาะหน้า หน้าที่การงาน
เฉพาะหน้า มันมีราคาที่จะต้องจ่ายในภาคภายหลังอีกเยอะแยะมากมาย และมาถึงตอนนี้  
ผมถึงได้เรียกร้องให้สภาแห่งนี้ สังคมแห่งนี้ ประเทศนี้ต้องเลือกว่าจะเอาชีวิตของประชาชน
หรือเอาระบอบปรสิต ที่จะให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไป ผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้ว  
ผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินออกไป 
ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องเอามัจจุราชในท าเนียบรัฐบาลออกจากประเทศของเรา และปล่อยให้
ประเทศไทยของเราเดินหน้าไปได้เสียทีหนึ่ง ขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เชิญครับ  
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม 
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ นราธิวาส ประกอบด้วยอ าเภอบาเจาะ 
อ  าเภอยี ่งอ อ  าเภอรือเสาะ อ  าเภอศรีสาคร พรรคประชาชาต ิ ท ่านประธานครับ  
ผมได้รับมอบหมายจากพรรคประชาชาติ และเป็นหนึ่งในคนที่ลงชื่อในญัตติไม่ไว้วางใจ  
ของพรรคร่วมฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑ ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล ก่อนที่ผมอ่านญัตติที่ผมจะอภิปรายให้ท่านประธานได้ทราบ ผมขอเรียน  
ต่อท่านประธานว่าผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับรัฐมนตรีที่ผมไม่ไว้วางใจ แล้วก็ไม่เคยมีสาเหตุ  
โกรธเคืองใด ๆ กับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวกับข้อมูลข้อเท็จจริง  
หรือมีอคติเป็นการส่วนตัว แต่ที ่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี ้เป็นการท าหน้าท่ี  
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร  
ของรัฐบาลชุดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ผมได้รับมอบหมายให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ  
 
 



๙๓๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๔๕๐/๒ 
 
รัฐมนตรีในวันนี ้ ก็คือท่านรัฐมนตรีคมนาคม นายศักดิ ์สยาม ชิดชอบ รวมตลอดถึง  
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะญัตติข้อกล่าวหาที่ผมจะอ่านให้ฟัง
เกี่ยวเนื่องกับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา ที่ต้องร่วมรับผิ ดร่วมกันตามหลัก
รัฐธรรมนูญตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ นั่นก็คือการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของนายกรัฐมนตรีต้องใช้หลักความรับผิดชอบร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี  
ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านประธานครับ ข้อกล่าวหาหรือญัตติ  
ของฝ่ายค้านที่ยื ่นต่อสภายาวมากครับ แต่ที ่ผมจะอ่านก็คือเกี ่ยวข้องกับประเด็นที ่ผม  
จะอภิปรายกับรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ ์สยาม ชิดชอบ ก็ค ือว่า 
ท่านร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงคมนาคมจงใจใช ้อ  านาจหน้าท ี ่ข ัดต ่อร ัฐธรรมนูญ  
และกฎหมายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ------------------------- 
 
               - ๔๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๕๑/๑ 
 
เข้าบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐเพื่อน ามาเป็นของตนและเครือญาติ ขีดเส้นใต้นะครับ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง เดี๋ยวในการอภิปรายของผมจะสะท้อนให้เห็นว่า
ข้อกล่าวหาที่ผมได้หยิบยกมากล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี้ ประเทศชาติ
เสียหายอย่างไร ส่วนนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมขอตั้งข้อกล่าวหาว่า  
ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา หัวหน้ารัฐบาลปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีกระท าการทุจริต 
ต่อหน้าที่และจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ปล่อยให้มีการบังคับ  
ใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยไม่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง บนพื้นฐานความรับผิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมได้กล่าวตอนต้น 
ก็คือรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ นั ่นก็คือต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันตามรัฐธรรมนูญ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินในหลักความรับผิดชอบร่วมกัน ท่านประธานครับ เมื่อกลา่วหาแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ผมได้พูดถึงเมื ่อสักครู่เกี ่ยวข้องกับข้อกฎหมาย 
เกี ่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ว่าการปฏิบัติหน้าที ่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมอย่างไร ก่อนที่จะไปถึงข้อเท็จจริง  
หรือพฤติการณ์ ผมขออ่านกฎหมายให้ท่านประธานได้ฟังก่อนนะครับ ข้อกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาท่ีผมพูดถึงเมื่อสักครู่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 
นั่นก็คือว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน เดี๋ยวผมจะอภิปรายว่าการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม บังคับกฎหมายกับประชาชนไม่เท่าเทียมกันอย่างไร 
ประเด็นต่อมาก็คือว่าข้อเท็จจริงที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติ 
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ วรรคสาม นั่นก็คือว่าความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา จะเลือกปฏิบัติ
กระท าไม่ได้ ท่านประธานครับ ข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ก็คือมาตรา ๓ 
เราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท างานมา ๓ ปี รัฐสภาของเรารวมตลอดถึง
คณะรัฐมนตรี ต้องอยู่บนหลักการของ มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ นั่นก็คือว่ารัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ ได้บัญญัติว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
 



๙๓๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๕๑/๒ 
 
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม และยังมีต่อท้ายด้วยว่า
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ยังไม่พอครับ
ท่านประธานครับ ข้อกล่าวหาที่ผมได้อภิปรายเมื่อสักครู่ยังพ่วงไปยังประมวลจริยธรรม  
ฉบับปี ๒๕๖๓ การปฏิบัติหน้าที ่ราชการของรัฐมนตรีที ่ผมจะอภิปรายต่อไปนี ้ยังผิด 
ประมวลจริยธรรมข้อไหนบ้างเดี ๋ยวผมจะบอก ข้อแรกก็คือข้อ ๗ นั ่นหมายความว่า 
หากรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเคร่งครัดแล้วจะผิด
จริยธรรมในข้อ ๗ ส่วนข้อ ๘ ก็คือต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
เป็นสิ่งสูงสุด 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านกมลศักดิ์
สักครู่นะครับ มีท่านสมาชิกประท้วงครับ เชิญท่านศุภชัยครับ 
 
               - ๔๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๕๒/๑ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ พรรคภูมิใจไทย  
ผมขอประท้วงท่านประธานในข้อบังคับ ข้อ ๙ ที่ประท้วงท่านก็คือเราจ ากันได้ว่าเรื่องท่ี 
ท่านผู ้อภิปรายก าลังอภิปรายเป็นญัตติที ่เคยยื ่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที ่แล้ว  
คือเรื่องเขากระโดง วันนี้ท่านมาอภิปรายเรื่องเขากระโดง เพียงแต่อยากให้ท่านประธาน  
ใช้อ านาจตามข้อ ๙ วินิจฉัยให้ชัดด้วยเถอะว่า สิ่งท่ีเคยอภิปรายไปแล้วมาอภิปรายซ ้าอีกไหม 
เพียงแต่ถ้าเป็นการอภิปรายซ ้านี้มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ เพราะไม่อย่างนั้นเราฟังไป  
สักพักหนึ่ง ผมไม่อยากจะรบกวนการอภิปรายของท่านหรอก แต่เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่า 
เรื่องเดียวกันข้อกล่าวหานี้มีการอภิปรายโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดียวกันกับทา่น
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และวันนี้ท่านก็มาอภิปรายใหม่ซ ้า ผมเกรงว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่จะไม่
เป็นบรรทัดฐาน เพราะฉะนั้นท่านโปรดวินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ประธาน
วินิจฉัยนะครับ คือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ได้มีการอภิปรายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
คราวก่อนไปแล้ว แต่ว่าถ้าหากท่านสมาชิกยังมีความคลางแคลงใจ ยังไม่มีความชัดเจน  
หรือยังข้องใจ หรือมีประเด็นใหม่ก็สามารถยื่นอภิปรายได้ แต่ก็จะต้องมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม 
แต่เมื ่อท่านประธานได้บรรจุเข้าสู ่ระเบียบวาระแล้วก็ต้องมีการอภิปราย ฉะนั้นก็ถือว่า 
ท่านกมลศักดิ์ อภิปรายได้ครับ เชิญครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ ลองฟัง  
สักนิดนะครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ) :  ขออนุญาต ท่านประธานครับ 
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ พรรคภูมิใจไทย  
ผมเพียงแต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเป็นเช่นนั้น ท่านประธานในฐานะประธาน
ในที่ประชุมก็จะต้องด าเนินการตามข้อบังคับ ข้อ ๙ โดยเคร่งครัด ผมเชื่อว่าการอภิปราย
คราวที่แล้วนี ้ประธานคงจ าได้ว่าเขาอภิปราย มีการอภิปรายในเรื ่องนี ้อย่างไรบ้าง ทีนี้ 
เมื่อสักครู่ท่านได้วินิจฉัยว่าจะต้องเป็นเรื่องใหม่ เป็นเร่ืองอะไร ท่านจะต้องพิจารณานะครับ  
 



๙๓๘ 
 

 
สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๕๒/๒ 
 
ถ้าอะไรที ่มันเป็นเรื ่องเก่าเรื ่องเดิมนี ้ท่านก็ไม่อาจจะที ่จะให้ผู ้อภิปรายนี ้อภิปรายได้  
ผมเพียงแต่ฝากท่านครับ ผมมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางของท่าน แล้วก็ยึดถือ
ข้อบังคับ ข้อ ๙ อย่างเคร่งครัดด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
  (นายซูการ์โน มะทา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานครับ ประท้วงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านซูการ์โน 
ประท้วงเรื่องอะไร เชิญครับ 
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม ซูการ์โน มะทา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ ผมประท้วงตามข้อบังคับ 
ข้อ ๙ (๑) และ (๓) ท่านประธานครับ ท่านกมลศักดิ์อภิปรายในญัตติไม่ไว้วางใจ ฉะนั้น
ปัญหาการน าข้อมูลมาอภิปรายในสภาแห่งนี้ก็อยู่ในญัตติไม่ไว้วางใจนะครับ ผมอยากให้ 
ท่านประธานได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วย เพราะว่าท่านกมลศักดิ์เริ่มต้นอภิปรายก็มีการตั้ง
ข้อสังเกตประท้วงขึ้นมา ก็ไม่อยากให้เป็นการขัดจังหวะ รอฟังเหตุผลว่าสิ่งที่ท่านกมลศักดิ์  
มาอภิปรายวันนี้มันมีหลักฐานอะไรใหม่ ๆ ที่น าเสนอไปสู่พี่น้องประชาชนได้เป็นคนพิสูจน์ 
เราอยู่ในสภาแห่งนี ้เราต้องรับฟังความคิดเห็น แม้ว่าจะเป็นเรื ่องเก่า แต่นี ่เป็นภาค ๒  
อยากฝากท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ก็ผมได้
วินิจฉัยไปแล้วว่าท่านกมลศักดิ์อภิปรายได้ แต่ก็ต้องเป็นข้อมูลใหม่เพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก 
ที่เคยอภิปรายไปแล้ว ท่าน ส.ส. ท่านสมาชิกยังข้องใจอยู่ท่านประธานได้บรรจุแล้วก็มีสิทธิ  
ท่ีจะอภิปรายได้ เชิญท่านกมลศักดิ์อภิปรายต่อครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ คือยังไม่ได้
ฟังผมอภิปรายเลย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เดินต่อเลย 
อภิปรายต่อเลยครับ อย่าไปย้อน 



๙๓๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๔๕๒/๓ 
 
  นายกมลศักดิ ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  คืออย่างนี ้ครับท่านประธาน  
หนังยังมีภาค ๑ ภาค ๒ ท าไมซีรีย์ (Series) ของเขากระโดงหลังจากท่ีท่านพันต ารวจเอก ทวี 
อภิปรายรอบที่แล้วก็คือภาค ๑ ท่านไม่ต้องห่วงครับ ผมมีข้อเท็จจริงภาค ๒ หลังจากที่มี 
การอภิปราย แต่ผมมีสิทธิท่ีจะเท้าความ การฉายหนังอยู่ดี ๆ ------------------------------------ 
 
               - ๔๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๕๓/๑ 
 
มาต่อเนื่องเลยในภาค ๒ เดี๋ยวคนฟังไม่เข้าใจ เดี๋ยวประชาชนที่ไม่เคยรับรู้หรือได้รับทราบ
ก่อนหน้านี ้จะไม่เข้าใจที่มาที่ไป ขอบคุณที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที ่ได้ลุกขึ ้นประท้วง 
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เคยอภิปรายไปแล้ว ซึ่งผมก็จะเท้าความเหมือนกันว่าเรื่องนี้เมื่อประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พรรคประชาชาติโดย พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ได้อภิปราย
ในสภาแห่งนี ้ แล้วก็หลังจากที ่ได้อภิปรายแล้วก็เป็นที ่สนใจของสังคมข องสาธารณะ 
สื ่อสังคมได้ออกมาตีแผ่เกี ่ยวกับข้อเท็จจริงของเขากระโดง ขออนุญาตนิดเดียวครับ  
ที่ดินเขากระโดงขอภาพด้วยครับ นี่อย่างไรครับ เดี๋ยวผมจะบอกภาค ๒ ครับ ผมเตรียมไว้
แล้วครับ ที่ดินของเขากระโดงนี้ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นที่ยุติในเบื้องต้นว่ามีเนื้อที่ ๕,๐๘๓ ไร่  
อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาพระราชบัญญัติการจัดวางรถไฟ ๒๔๖๒ ตามมาตรา ๓ (๒) 
ปัจจุบันนี ้มีพี ่น้องประชาชนครอบครองในที ่ดินแปลงนี ้ รวมตลอดถึงรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงคมนาคมและเครือญาติอยู่ในท่ีดินแปลงนี้ด้วย  
  (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตประท้วงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านรังสิกร
ประท้วงเรื่องอะไรเชิญครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ กระผม รังสิกร  
ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ขออนุญาตประท้วงผู้ท่ี
ก าลังอภิปรายในข้อบังคับ ข้อ ๖๙ เรื่องของการใส่ร้าย จริงอยู่ครับว่าท่านอภิปรายยังไม่จบ 
แต่ท่านจั่วหัวขึ้นมากล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผมเองขออนุญาตที่จะพูด  
สั้น ๆ เพื ่อประกอบการประท้วง เหตุผลในการประท้วง ซึ ่งเรื ่องนี ้นั ้นท่านได้จั ่วหัวว่า 
เป็นการบุกรุก การบุกรุกท่ีสาธารณะหรือท่ีการรถไฟนั้นเป็นคดีอาญาครับ ผมมีสิทธิท่ีจะต้อง
มีเหตุผลในการประกอบในการประท้วง เพราะว่าท่านได้ใส่ร้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวท่านรังสิกร
ก าลังประท้วงอยู่ครับ ผมให้เวลาชี้แจง  
 
 



๙๔๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๕๓/๒ 
 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ผมต้องขออนุญาตพูดว่า ค าว่า  บุกรุก
โฉนดที่ดินของตัวเองมันบุกรุกได้ไหม และผมเชื ่อว่ามันไม่ใช่เรื ่องของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นเรื ่องของพี่น้องนับพันหลังคาเรือน ซึ ่งผมอยู่ที ่บุรีรัมย์ผมย่อมรู้
ข้อเท็จจริง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรังสิกรครับ
ผมวินิจฉัยแล้ว 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีร ัมย์)  :  คนจังหวัดบุรีร ัมย์นั ้นเดือดร้อน  
ผมไม่ประท้วงไม่ได้ครับ เพราะท่านจ่ัวหัวให้ผมประท้วงแล้วว่าบุกรุก 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เดี๋ยวผม
วินิจฉัยครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  มันไม่ใช่เรื่องของท่านรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นเรื ่องของประชาชนนับพันหลังคาเรือนที่เขานอนไม่หลับตั ้งแต่  
การอภิปรายไม่ไว้วางใจในคราวท่ีแล้ว ผมยืนยัน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เดี๋ยวท่าน
รัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี ้แจงครับ ฉะนั้นก็คงใช้สิทธิประท้วงตรงนี้คงไม่ถูกครับ ฉะนั้นเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรี รัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจงนะครับ เชิญท่านเถอะครับ  
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับผมเชื่อใจว่า 
ท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมนั้นชี้แจงได้แน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก่อนที่จะชี้แจง
การถ่ายทอดสดโดยท่านผู้แทนราษฎรได้พูดออกไปนั้นท าให้เกิดความเสียหาย นอกจาก
รัฐมนตรีแล้ว พี่น้องประชาชนนับพันหลังคาเรือนเขานอนไม่หลับมาร่วมปีแล้ว ผมมีสิทธิ  
อยู่ตรงนั้น  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เดี๋ยวท่าน
รัฐมนตรีชี้แจงครับ ท่านซูการ์โนครับ ผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับ มันน่าจะให้ท่านกมลศักดิ์ได้
อภิปรายต่อดีไหมครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญครับ 
ท่านซูการ์โนประท้วง เชิญครับ 



๙๔๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๔๕๓/๓ 
 
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานครับ ผม ซูการ์โน มะทา สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต ๒ พรรคประชาชาติ ผมก็ต้องอ้างข้อบังคับข้อ ๙ (๑) 
และ (๓) ก็อยากให้ท่านประธานได้ด าเนินการ จริง ๆ แล้วผมก็ไม่อยากกล่าวหานะครับ 
แต่เนื่องจากการอภิปรายวันนี้มันต้องอยู่ในเรื่องของ (๓) ผมอยากฝากท่านประธานในกรณีว่า
การวางตัวเป็นกลางในกรณีที่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมเข้าใจนะครับว่าหน้าที่สมาชิก
ในพรรคการเมืองนั้นต้องมีหน้าที ่อะไร แต่วันนี้มันเป็นการอภิปรายไม่ไ ว้วางใจนะครับ  
ฟังเหตุผลก่อนแล้วก็ลงมติ ตามเหตุและผลเมื่ออภิปรายจบแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 
               - ๔๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๕๔/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  : ถููกต้องครับ 
แต่ว่าท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าประธานจะไม่เป็นกลาง เมื ่อกี ้ผมก็วินิจฉัยครับว่า  
ท่านรังสิกรประท้วงไม่ผิดข้อบังคับ ฉะนั้นผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับ ท่านกมลศักดิ์อภิปรายต่อครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ ผมเชื่อมั่น
ในตัวท่านประธานครับ ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ในแผ่นที่ ๓ ก่อนครับ ท่านประธานครับ 
ตามเครื่องหมายรูประวางชี้ให้เห็นว่าตามกรอบนี้ก็คือพื้นที่ของการรถไฟ ๕,๐๐๐ กว่าไร่  
ที่ผมท าสีแดงนั้นก็คือว่าเป็นภูมิล าเนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็คือบ้านเลขที่ 
๓๐/๒ หมู่ ๑๕ ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็ท่านรัฐมนตรีแจ้งที่อยู ่นี้  
ต่อรัฐสภาของเรา ก็ใช้ที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ที ่อยู่ในเขากระโดงตามภาพถ่าย ท่านประธานครับ  
ผลจากการที่ท่านพันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ได้อภิปรายรอบที่แล้ว ข้อเท็จจริงยืนยันได้ว่า
เขากระโดงก็คือเป็นที่ของการรถไฟ พ.ร.บ. จัดวางรางรถไฟ พ.ศ. ๒๔๖๔ มาตรา ๓ (๒) 
อะไรที่จะเป็นตัวชี้ ข้อเท็จจริงใดที่จะเป็นตัวชี้ว่าที่แห่งนี้ก็คือที่ของการรถไฟ ๑. ก็คือว่า 
วันที ่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติแล้วนะครับ ๒. เมื ่อวันท่ี  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๖๔ 
เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ซึ่งเป็นที่พักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี้เป็นที่ดินของการรถไฟ 
และเสนอแนะด้วยนะครับ ให้การรถไฟฟ้องขับไล่ ๓. ก็คือค าพิพากษาศาลฎีกา ค าพิพากษา
ศาลฎีกานี้มีอยู ่ ๒ คดี ก็คือค าพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๖๐ เป็นค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  
๘๔๒-๘๗๖/๖๐ วันที ่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิพากษาให้ขับไล่รื ้อถอนและให้ชดใช้
ค่าเสียหายกับโจทก์ในคดีนี้ที่ศาลมีค าพิพากษาให้ออกจากพื้นที่จ านวน ๓๕ ราย คดีที่ ๒  
ก็คือสิ ่งที ่จะยืนยันข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นค าพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๘๐๒๗/๖๑ ลงวันท่ี  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิพากษาเช่นเดียวกัน แล้วก็ล่าสุดศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ กับราษฎรที่ไปยื่นขอออกเอกสารสิทธิ แต่ว่า 
ศาลพิพากษายกฟ้อง เห็นว่าที ่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ของการรถไฟ ข้อเท็จจริงเหล่านี้  
ก็คือข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าที่ที่รัฐมนตรีและญาติพี่น้องเครือญาติที ่ก าลังท าธุรกิจอยู่ที ่นี่  
เป็นท่ีของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 



๙๔๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๔๕๔/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผมประท้วงผู้อภิปรายและประท้วงท่านประธานครับ อย่างที่เราพูดกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่า 
ท่านเท้าความก็ได้ไม่ว่ากัน แต่ผมก าลังจะบอกว่าผู้อภิปรายก าลังอภิปรายในลักษณะที่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงหรือพูดความจริงไม่ถึงครึ่ง ข้อแรก ท่านพูดถึงที่ดินแปลงของท่านรัฐมนตรีว่า  
อยู่ตรงนั้น แต่พอข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ท่านพูดท าให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจได้ว่า 
คดีนั้นคนที่ถูกฟ้องคือท่านรัฐมนตรี ซึ่งไม่ใช่ แต่ผมก าลังประท้วงท่านประท้วงท่านประธานว่า
ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมโดยเคร่งครัด กรณีที ่ผู ้อภิปรายได้อภิปรายให้เกิด  
ความคลุมเครือจนท าให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู ่ประชาชนว่าจริง ๆ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมคือผู ้ถ ูกฟ้องแล้ว ความเสียหายมันเกิดขึ ้นไม่เฉพาะกับรัฐมนตรี  
ซึ่งเขาอาจจะนั่นได้ แต่ประเด็นผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานนะครับ ข้อบังคับ ๑๗๘ นี้
จะต้องพิจารณารวมถึงจริยธรรมของสมาชิกด้วย 
 
               - ๔๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๕๕/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านศุภชัยครับ 
เข้าใจแล้วครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมประท้วงท่านยังไม่เสร็จเลย  
ให้ผมได้ประท้วงให้เสร็จก่อนแล้วท่านประธานจึงบอกสมาชิกท่านอื่นว่าให้ประท้วงเสร็จ  
เป็นราย ๆ ไป ผมยังไม่เสร็จ ให้ผมต่อได้ไหมครับ ผมจะเรียนท่านประธานว่าเราบอกกันแล้วว่า
เรื ่องนี ้ที ่ไปตั้งว่าภาค ๒ นี้ท่านก็ตั้งเอาเองไม่มีฉันทานุมัติจากสภาแห่งนี้ว่าเขากระโดง 
ภาคที่ ๒ ท่านสร้างหนังเอง คราวที่แล้วสร้างไปทีหนึ่งเจ๊งไปรอบหนึ่งแล้ว แล้วรอที่จะมา
สร้างหนังใหม่ แล้วมาเอาคลุมเครือมาฉายซ ้า เอาหนังเก่ามาฉาย โบราณแล้วครับ ตอนนี้ 
เขาดูแมทริกซ์ (Matrix) กันแล้ว  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอเข้าใจแล้ว 
คืออย่างนี้ท่านศุภชัย ผมวินิจฉัยครับว่าประธานไม่อาจจะรู้หรอกครับว่าสิ่งที่ท่านสมาชิก
น าเสนอมันจริง มันเท็จ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ผมก็เลยเรียนท่านประธาน  
ท่านประธานจ าได้ไหมว่าคราวที่แล้วเขาอภิปรายไปครั้งหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นผมพยายาม
ทบทวนท่านประธานว่าต้องจ าเรื่องนี้ให้ได้  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  มันจ าไม่ได้
ขนาดนั้นหรอกครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ผมเลยทบทวนให้ฟังครับ  
แต่เมื ่อสักครู่ท่านเข้าใจใช่ไหมครับว่าข้อ ๒ ๓ ๔ ที่ศาลบุรีรัมย์ตัดสินอย่างโน้นอย่างนี้  
นายศักดิ ์สยามโดนหรือเปล่า ความจริงไม่ใช ่ คดีอ ื ่น เด ี ๋ยวผมตัดตอนเลยก็ได้ครับ  
ถ้าท่านอภิปรายอะไรท่ีก่อให้ไม่เป็นข้อเท็จจริงผมจะประท้วงเป็นระยะ ๆ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  พอแล้วครับ 
คือผมอยากวินิจฉัยอย่างนี ้ครับ ผมขอวินิจฉัยอย่างนี ้ครับว่าในข้อเท็จจริงนั ้นประธาน  
ไม่อาจที ่จะรู ้หรอกครับ แต่ว่าถ้าเรื ่องใดที ่มันกระทบกับท่านรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี  
ก็จะชี้แจงอยู่แล้ว ฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าผิดข้อบังคับ
ประธานต้องด าเนินการนะครับ  



๙๔๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๕๕/๒ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ถ้าอย่างนั้น 
ผมประท้วงท่านประธานอีกรอบครับ ผมเข้าใจครับท่านประธาน ผมขออนุญาตประท้วง  
ท่านประธาน ข้อ ๙ อีกครับ ผม ศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทยครับ จะขอเรียนอย่างนี้  
นะครับว่าแน่นอนครับ ท่านรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะมาชี้แจง แต่เราไม่ควรจะปล่อยให้สม าชิก 
ได้อภิปรายไปโดยเอาความเท็จครึ่งหนึ่ง ความไม่จริงครึ่งหนึ่งมาอภิปราย แล้วประชาชน  
ท่านฟังไปครึ ่งแล้วท่านนอนเสียก่อน หลับฝันไปด้วยความเชื ่อว่าเรื ่องนี ้เป็นเรื ่องจริง  
ซึ่งมันไม่ใช่ เพราะเร่ืองนี้เป็นเรื่องน่าเบื่อ เดี๋ยว ๒ ทุ่ม คนก็ไม่ดูกันแล้ว 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  พอแล้วครับท่าน 
ผมก็ก าลังวินิจฉัยอยู่นี่ล่ะครับ คือผมเรียนท่านสมาชิกครับว่าบางประเด็นมันเป็นเรื่อง  
ข้อกฎหมายหรือบางประเด็นมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไร ท่านรัฐมนตรีมีโอกาสที่จะต้องชี้แจง 
รอให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงจะเหมาะกว่า ฉะนั้นผมจึงขอยืนยันว่าท่านกมลศักดิ์ยังอภิปรายได้ 
แต่ท่านกมลศักดิ์ก็พึงระมัดระวังนะครับว่าถ้าประเด็นใดที่มันเป็นการอภิปรายเมื่อคราวที่แล้ว 
ท่านก็ควรจะเกริ่นน าพอประมาณ แล้วก็เข้าสู่ประเด็นใหม่ที่ท่านคิดว่าท่านยังติดใจนะครับ 
เชิญท่านอภิปรายต่อครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน ต่อนะครับ 
คือเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้อย่างนั้นแล้ว หลังจากที่ท่าน พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ได้อภิปราย 
ผมก็ฟังอยู่ตั้งนานนะครับ แล้วก็ติดตามอยู่เป็นระยะว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว  
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตประท้วงครับ  
ท่านประธาน ข้อ ๙ ครับ ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคภูมิใจไทย ผมขออนุญาตประท้วง ท่านบอกท่านวินิจฉัยครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมได้วินิจฉัย
ไปแล้วนะครับ  
 
 
 



๙๔๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๕๕/๓ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อันนี้เรื่องใหม่ครับ ผมประท้วง
ท่านประธานว่าไม่ควรจะปล่อยให้ท่านผู้อภิปรายบอกว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ข้อเท็จจริงนี้
รับฟังยังไม่ได้ และท่านตีขลุมเอาเอง เพราะฉะนั้นท่านต้องตีความโดยเคร่งครัด อันนี้ตีกิน 
ผมเรียนท่านประธานว่าเรื่องเขากระโดงนี้ ผมจับเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ตั้งแต่ท่านผู้อภิปราย 
อยู่ท่ีไหนก็ไม่รู้และผมรู้ข้อเท็จจริงดี เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสู้กับผมสู้ได้ทั้งคืนเลย   
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านศุภชัยครับ 
ผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับ แต่ผมก็ได้เตือนท่านกมลศักดิ์ว่าถ้าประเด็นใดที่ได้มีการอภิปราย
เนื้อหาสาระนั้นได้อภิปรายไปแล้ว เมื ่อการประชุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้ว  
ก็ควรจะเกริ่นน าพอประมาณ แล้วจากนั้นท่านก็เอาประเด็นใหม่ที่ท่านคิดว่าท่านยังติดใจ  
นี่คือสิ ่งที ่ผมได้เตือนไปแล้วนะครับ ก็ปล่อยให้ท่านกมลศักดิ์ลองอภิปรายดู ถ้ามันยังมี  
ความผิดพลาดก็ค่อยว่ากัน เชิญท่านกมลศักดิ์อภิปรายครับ 
 
               - ๔๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๕๖/๑ 
 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ขอบคุณครับ ข้อเท็จจริงที่ผมบอกนี่
ผมไม่ได้หยิบยกขึ ้นมาเอง แต่มีค าพิพากษาศาลฎีกา ถ้าหากไปอ่านรายละเอียดของ  
ค าพิพากษาศาลฎีกาทั้ง ๒ คดี ค าพิพากษาของศาลได้วินิจฉัยชัดเจนนะครับว่าที่ดินอื่น
บริเวณใกล้เคียงบริเวณนั้นก็คือเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ค าพิพากษามีครับ  
ผมไม่ได้ยกเมฆขึ้นมาพูด ท่านประธานครับหลังจากที่ท่านทวีอภิปรายแล้ว ผมติดตามว่า  
ท่านรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้ก ากับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการแอคชัน (Action) 
หรือจะมีการด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญอยู ่ภายใต้ประมวลจริยธรรมอย่างไรบ้าง  
ปรากฏว่า ๒-๓ เดือนยังไม่มีอะไรคืบหน้า ผมติดตามข้อมูลก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวว่า
ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
เพ่ิงมีหนังสือถึงกรมท่ีดิน นี่ล่ะครับข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นหลังจากอภิปราย เดี๋ยวผมจะชี้ให้ฟัง  
ท่านประธานครับ อภิปรายเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 
เดือนมิถุนายน ๔-๕ เดือนยังไม่ได้ท าอะไร วันที่ ๒๓ มิถุนายน เพิ่งมีหนังสือไปกรมที่ดิน  
ก่อนหน้านั้นส่ือเขาประโคมข่าว 
  (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรมัย์)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตประท้วงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านกมลศักดิ์ 
มี ส.ส. ประท้วง เชิญท่านรังสิกรครับ 
  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ นายรังสิกร  
ทิมาตฤกะ ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ กล่าวความเท็จในสภา เพราะว่ากล่าวความจริงไม่หมด 
เร่ืองของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นมีการตรวจสอบกับกรมท่ีดินเขาตรวจสอบมานานแล้ว 
ที ่ผมทราบเพราะผมเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและมีถิ ่นที ่อยู ่ในจังหวัดบุร ีร ัมย์  
และมิหน าซ ้านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ชื่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เพิ่งด ารง
ต าแหน่งเพียง ๒ ปี หาได้เพิกเฉยไม่ ก่อนหน้านั้นมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชื่ออะไร
ผมขออนุญาตไม ่ เอ ่ยนาม เพราะร ักษามารยาทเป ็นห ัวหน ้าพรรคการเม ืองหนึ่ ง   
ผมก็ไม่เอ่ยนามหัวหน้าพรรค 
 



๙๔๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๕๖/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านรังสิกรครับ 
ผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าในเร่ืองข้อเท็จจริงประธานก็ไม่อาจท่ีจะรู้หรอกครับ เพราะฉะนั้น
เป็นหน้าที่ที่ท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงครับ ฉะนั้นขอให้พวกเราได้ฟังการอภิปรายของท่านกมลศักดิ์
ไปก่อนครับ เชิญท่านกมลศักดิ์อภิปรายต่อครับ 
  (นายซูการ์โน  มะทา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายซูการ์โน  มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วงครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญท่าน 
ซูการ์โนครับ 
   นายซูการ์โน  มะทา (ยะลา)  :  ท่านอนุญาตใช่ไหมครับ ผมประท้วง 
ท่านประธานตามข้อ ๙ (๑) และ (๓) ครับ แล้วก็ผมถือว่าค าวินิจฉัยของท่านประธาน 
ต้องส ิ ้นส ุดเป ็นฉันทามติว ่า  ถ ้าท่านว ิน ิจฉ ัยว ่าอ ันนี ้อภิปรายได ้ ก ็เป ็นหน้าที ่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะได้อภิปราย ประเด็นสาระส าคัญจะกล่าวหาใครมาตราหรือว่า
ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ หรือว่าอะไรอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกที่เคารพได้อ้างไว้นั ้นผมว่า  
เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีดีกว่าครับ ผมเคารพเพื่อนสมาชิกในนี้ครับ ผมเคารพท่านประธาน 
แต่เนื ่องจากว่าขณะนี้เราก าลังอภิปรายญัตติไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ซึ่งเป็นคนในพรรคเดียวกันกับท่านประธาน ฉะนั้นผมอยากให้ถือว่าท่านประธาน
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด แล้วก็ค าวินิจฉัยท่านประธานต้องมีความศักดิ์สิทธิ์  
นะครับ ขอบคุณครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขออนุญาต
ชี้แจงท่านซูการ์โนครับ ผมระมัดระวังอยู่แล้วนะครับ แต่เมื่อท่านสมาชิกยกมือประท้วง  
มันก็เป็นสิทธิของสมาชิก ผมก็ให้โอกาสสมาชิกได้ชี้แจง พอท่านสมาชิกชี้แจงจบ ผมก็วินิจฉัย 
ฉะนั้นที่ผ่านมาผมก็วินิจฉัยชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้ากรณีสมาชิกประท้วงอย่างท่านซูการ์โน
ลุกขึ ้นประท้วงผมก็ให้สิทธิท่าน ฉะนั้นกรุณาได้เข้าใจตามนี้นะครับ เชิญท่านกมลศักดิ์
อภิปรายครับ 
 
               - ๔๕๗/๑ 



๙๕๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๕๗/๑ 
 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอสไลด์ 
(Slide) แผ่นที่ ๕ ครับ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่งมีหนังสือถึงกรมท่ีดิน ให้ด าเนินการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปรากฏอยู่ ๕,๐๐๐ กว่าไร่นี้นะครับ นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
ที่ผมก าลังจะอภิปราย หนังสือฉบับนี้ในภาพสไลด์ (Slide) อาจจะมองไม่ชัด ผมพยาม 
ดึงข้อความที่ผู้ว่าการรถไฟได้มีหนังสือถึงกรมที่ดิน หนังสือฉบับนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับ  
ในข้อ ๓ อ้างค าสั ่งของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  
ที่มีมติตั ้งแต่ปี ๒๕๕๔ นี่นะครับ แล้วก็อ้างในนี้ด้วยนะครับว่ามติของ ป.ป.ช. ที ่อ้างว่า 
โฉนดที่ดิน ๘๕๖๔ ซึ่งเป็นท่ีดินที่เป็นท่ีตั้งของบ้านเลขท่ี ๓๐/๒ นี่นะครับ เป็นมติของ ป.ป.ช. 
ที ่ร ับว่าที ่ให้การรถไฟด าเนินการฟ้องขับไล่ผู ้อยู ่อาศัยบนที ่ด ินโฉนด เลขที ่ ๘๕๖๔  
นี่คือข้อเท็จจริงที ่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้มีหลายข้อ  แต่ผมพยายามจะยกบางประเด็น 
ที่เกี ่ยวข้องกับญัตติที ่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี สุดท้ายนะครับในหนังสือฉบับนี้  
ก็ยอมรับอีก การรถไฟยอมรับอีกว่าให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิอ้างค าพิพากษา  
ศาลฎีกาที่ผมหยิบยกก่อนหน้านี้ อ้างค าพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐ ที่ท่านทวี 
ได้อภิปรายก่อนหน้านี ้ในเอกสารฉบับนี้เพื ่อหาเหตุผลให้กรมที่ดินด าเนินการเพิกถอน  
เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๖๑ หมายความว่าอย่างไรครับ หมายความว่า
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ยอมรับข้อเท็จจริง ความมีอยู ่ของที ่ดิน  
เขากระโดงยอมรับข้อเท็จจริงว่าที่ที่ตนเองอยู่ตอนนี้เป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
มันจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะการรถไฟท่านมีหน้าท่ีก ากับดูแลอยู่ แล้วเป็นเอกสารของ
ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยออกไปถึงกรมที่ดิน และผมเชื่อว่าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็ทราบมา
ตั้งแต่ต้น แล้วก็ตั ้งแต่รับต าแหน่งมา ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก็ทราบเรื ่องนี ้ดีตั ้งแต่ต้น  
แต่ยังคงอยู่ ณ บ้านเลขที่แห่งนี้ รวมตลอดถึงเครือญาติก็ท าธุรกิจในที่ดินบริเวณนี้อย่าง  
เป็นล ่าเป็นสัน ท่านประครับเพื่อให้ภาพสวย วันที่ ๒๓ มิถุนายน ผู้ว่าการรถไฟมีหนังสือถึง
กรมที่ดินก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ก่อนอภิปราย
ไม่กี่วันนี้ กรมที่ดินก็มีหนังสือตอบมานะครับ แผ่นที่ ๖ ผมก าลังพูดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
หลังจากอภิปรายรอบที่แล้ว วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมที่ดินก็มีหนังสือตอบมายัง 
การรถไฟบอกว่าการที ่จะเพิกถอนเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที ่ดินมาตรา ๖๑ 



๙๕๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๕๗/๒ 
 
กับเอกสารสิทธิที่มีอยู่บนที่ดินของประชาชนที่ครอบครอง รวมตลอดถึงที่ดินของรัฐมนตรี  
ที่ครอบครองอยู่ด้วยนี่นะครับขอเอกสารเพิ่มเติม ขอเอกสารเพิ่มเติมยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
ตอนนี้รอให้การรถไฟส่งรูประวางแผนที่เพิ่มเติมรวมตลอดถึงรายชื่อของคนที่ครอบครอง  
ในที่ดิน ผมไม่ว่ากันครับตรงนั้น แต่ประเด็นที่น่าสนใจของหนังสือฉบับนี้มีในตอนท้าย 
ของหนังสือของกรมท่ีดิน กรมท่ีดินเขียนว่าอย่างไรครับมีถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย -- 
 
               - ๔๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๕๘/๑ 
 
เขาเขียนในย่อหน้าสุดท้ายว่า อนึ่งกรณีส านักงานอัยการสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยให้การรถไฟ
ด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๖๖ และ ๘๕๖๔ ต าบลอิสาณ 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์นั ้น กรมที่ดินขอทราบเหตุผลที่การรถไฟไม่ด าเนิน  
การฟ้องคดีเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุดก่อนที่จะมีการพิจารณาเพิกถอน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑ ท่านประธานครับ หนังสือที่กรมที่ดินตอบมาถึง 
การรถไฟตอนท้ายเขาต้องการทราบเหตุผลว่า ระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นโฉนดที่ดิน ๒ แปลง 
ที่ส าคัญที่สุดระบุชัดเจนว่าเป็นโฉนดที่ดิน ๘๕๖๔ ซึ่งเป็นที่ดินที่ท่านรัฐมนตรีครอบครองอยู่
จนถึงทุกวันนี้ว่าท าไมไม่ฟ้องคดีบุกรุก เพราะก่อนหน้านี้ส านักงานอัยการเขามีความเห็นมาแล้ว 
เสนอต่อการรถไฟว่าที่ดิน ๒ แปลงตามมติของ ป.ป.ช. ให้การรถไฟฟ้องบุกรุกขับไล่ เสีย  
แต่จนถึงวันนี้ท าไมไม่ด าเนินการ กรมที่ดินเขาขอทราบเหตุผล อันนี้สะท้อนอะไรครับ 
ท่านประธาน มันจึงเป็นท่ีมาของญัตติท่ีผมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคมนาคมว่า ๒ ปีกว่า
ที่ท่านด ารงต าแหน่งนี้ท าไมท่านไม่ฟ้องตัวเองหรือท าไมท่านไม่ฟ้องคนอื่น ๆ เครือญาติของ 
ท่านที่อยู่ที่นั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ของการรถไฟคืน ผมไม่ได้มี
เจตนาที่จะขับไล่พี ่น้องประชาชนที่อยู ่ที ่นั ่น เดี ๋ยวท่านฟังผมมีทางออกเสนอแนะไปยัง
รัฐมนตรี แต่ท่านต้องมีสปิริต (Spirit) ฟ้องตัวเองให้ผมดูก่อน  
  (นายคารม พลพรกลาง ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงท่านประธานตามข้อ ๙  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ข ้อ ๙ แล้วก็ข ้อ ๑๗๘  
ซึ่งไม่ค่อยได้อ้างถึง ผมขออภัยเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติซึ่งคุ้นเคยแล้วก็ให้เกียรติเป็นรุ่นน้อง
รามค าแหงผม เป็นทนายความด้วยกัน คือท่านประธานควบคุมการประชุมก็ดีแล้วก็  
บางอย่างยุติ แล้วก็ฟัง แต่ท่านประธานละเลยข้อ ๑๗๘ การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้รับ 
การยกเว้นหลายประการที่จะไม่ต้องยื่นเอกสารก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ท่านประธาน 
เรียนด้วยความเคารพท่านต้องเตือนเวลาสมาชิก ๑. เอกสารพาดพิงบุคคลภายนอก 
 



๙๕๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๔๕๘/๒ 
 
ซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรี การกล่าวถึงญาติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ค าว่า ญาติ ก็คือ
บุคคลอื่น ถึงไม่ระบุชื่อแต่ในการอภิปรายเขาเสียหายแล้ว เขาไม่ได้อยู่ในสภานี้ท่านประธาน
มีหน้าที่ต้องเตือนให้ผู้อภิปรายพึงระมัดระวังแล้วการประท้วงก็จะไม่เกิดขึ้น ผมก็นั่งฟังอยู่นาน 
ผมจ าได้ว่าท่านประธานไม่ค่อยเตือน ก็เรียนด้วยความเคารพถ้าท่านประธานเตื อนว่า 
เขาไม่มีสิทธิมาอธิบายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็จะเป็นประโยชน์ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขอวินิจฉัย
นะครับ ท่านคารมประท้วงมีเหตุผลนะครับ ผมฝากเตือนท่านกมลศักดิ์ว่าเอาเฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรี ส่วนเรื่องเครือญาติอะไรต่าง ๆ ถ้าไม่จ าเป็นก็อย่าได้ไปเอ่ยถึง
เพราะเขาเป็นบุคคลข้างนอกไม่สามารถที่จะมาชี้แจงได้ เชิญท่านอภิปราย 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  คืออย่างนี้ครับพอเห็นหนังสือ ๒ ฉบับ
ที ่การรถไฟขยับเมื ่อเดือนมิถุนายน ๒๓ มิถุนายน แล้วก็กรมที ่ดินมีหนังสือตอบวันท่ี  
๒๗ กรกฎาคม นี ้นะครับ ถ้าภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าสับขาหลอก ท่านประธานครับ  
ถ้ารูปมวยก็รักษารูปมวยสวยมาก อย่างน้อยเวลาอภิปรายทราบว่าจะอภิปรายวันนี้จะได้บอกว่า
นี่อย่างไรท าแล้ว นี่อย่างไรขยับแล้ว การรถไฟได้มีหนังสือให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว 
ส่วนยังเพิกถอนไม่ได้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนของกรมที่ดิน โยนให้กรมที่ดินรับผิดชอบ  
แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น ท่านประธานผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี ------- 
 
               - ๔๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๕๙/๑ 
 
ในฐานะที่เป็น ๑ ญัตติที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรี
ทราบข้อเท็จจริงนี้หรือไม่ การที่ให้กรมที่ดินด าเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิก็เป็นส่วนหนึ่ง  
ที่รัฐมนตรีในฐานะก ากับดูแลการรถไฟต้องรับผิดชอบด าเนินการ ท่านท าถูกแล้วครับ 
ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ แต่ว่ามันยังไม่เพียงพอกับการบริหารราชการแผ่นดิน มันยัง  
ไม่เพียงพอกับมาตรฐานจริยธรรมที่มีอยู่ เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าท่านละเลย ละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่อีกหลายอย่างผมจะบอกให้ฟัง ท่านประธานครับ การมีหนังสือถึงกรมท่ีดิน
เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธินั่นคือแนวทางที่ ๑ มันยังไม่จบครับ มันมีคดีที่ศาลฎีกามีค าพิพากษา  
๒ คดี มันมีคดีที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่งอ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ศาลฎีกา
พิพากษาให้มีการบังคับคดีโดยให้โจทย์หรือเป็นจ าเลยท่ีทางฝ่ายการรถไฟฟ้องแย้งในขณะนั้น
ออกไปจากที่ดิน แล้วยังก าหนดค่าเสียหายเป็นเดือน ในคดีปี ๖๐ นี่นะครับยังจะได้ก าหนด
ค่าเสียหายเป็นค่าเช่ากับจ าเลย ๓๕ คนต่างกัน รวมระยะเวลาตั้งแต่ฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี ๕๘ นี้
มีค่าเสียหายในคดีนี ้ ผมนั ่งค านวณตั ้งแต่ปี ๕๘ คิดเป็นรายเดือนประมาณ ๕ ปีกว่า 
ซึ่งแตกต่างกันของแต่ละคน ต ่าสุดประมาณ ๖๐๐ กว่าบาท สูงสุด ๖๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
จนถึงขณะนี ้ประมาณ ๒๐ กว่าล้าน ท่านรัฐมนตรีไม่ได ้ด  าเนินการในชั ้นบังคับคดี  
หรือมีหนังสือสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของการรถไฟด าเนินการเร่ืองเหล่านี้เลย  
   (นายศุภชัย ใจสุมทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านกมลศักดิ์ครับ 
มีท่านสมาชิกประท้วง เชิญท่านศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
กราบเรียนต่อท่านประธาน ผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคภูมิใจไทย ผมขอประท้วงผู้อภิปรายในข้อ ๖๙ วนเวียน ซ ้าซาก ถ้าพูดรูปมวยก็คือ 
เต้นฟุตเวิร์ก (Footwork) อยู่นานแล้ว ยังไปไม่ถึงไหนเลยนี่จะหมดยก ๒ แล้ว จะโดนจับ 
แพ้ฟาวล์ (Foul) อยากจะเรียนว่าท่านอภิปรายไปจนถึงขณะนี ้ท่านไม่ได้อภิปรายว่า  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องเร่ืองนี้อย่างไร ท่านไม่ได้พูดถึงเลย เมื่อสักครู่
พูดถึงรถไฟแล้วไปพูดถึงคดีอื่น เดี๋ยวถ้าท่านมีการพูดในประเด็นอะไรในฐานะที่ขออนุญาต  
 



๙๕๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๕๙/๒ 
 
ด้วยความรักใคร่ ท่านก็จบกฎหมายเป็นทนายความ ท่านก าลังยกตั้งรูปคดีของท่านเอง
เพราะฉะนั้นโปรดด าเนินการอภิปรายให้เป็นไปตามข้อบังคับคืออย่าซ ้าซาก อย่าวกวน  
จนท าให้ผู้คนเวียนหัวนะครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ผมก็ฟัง 
ท่านกมลศักดิ์อยู่ครับ  
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื ่อ)  :  ผมขออนุญาตที ่จะเรียน 
ท่านประธานนะครับว่าผมจะลุกขึ้นประท้วงบ่อย ๆ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านศุภชัย
ครับ ผมฟังท่านกมลศักดิ์อภิปรายอยู่ครับ ก็ยังไม่ได้วนเวียนซ ้าซากครับ ให้ท่านกมลศักดิ์
อภิปรายต่อครับ  
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ  
  (นายซูการ์โน มะทา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วงครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านซูการ์โน
ไม่ต้องประท้วงแล้วครับ ท่านกมลศักดิ์อภิปรายครับ  
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานครับ ผมเป็น ส.ส. ครับ  
ยืนขึ้นหมายถึงประท้วงนะครับ  
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญ ๆ  
ผมกลัวเสียเวลาท่านกมลศักดิ์  
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานที่เคารพครับผม ซูการ์โน่ มะทา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ พรรคประชาชาติ จังหวัดยะลา ผมขอประท้วงท่านประธาน
ตามข้อ ๙ (๑) กับ (๓) เหมือนเดิม แต่พ่วงข้อ ๗๑ หมายถึงค าว ่า สิทธิของ ส.ส.  
คือการยืนประท้วง แต่เมื่อประธานได้วินิจฉัยแล้ว การวินิจฉัยของประธานถือว่าเด็ดขาด  
ผมอยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมตามข้อ ๙ ด้วยครับ อย่ามาขัดจังหวะแล้วก็ 
ไม่ต้องชี้แจงแทนท่านรัฐมนตรีครับ เราเป็น ส.ส. กันในนี้เรารู้เข้าใจหน้าท่ีครับ ---------------- 

- ๔๖๐/๑ 



๙๕๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๖๐/๑ 
 
หน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคนจะตอบค าชี้แจงของ ส.ส. ได้คือรัฐมนตรีครับ ผมจะมา
รอฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะชี้แจงกรณีนี ้อย่างไร เพราะกรณีนี ้เป็นกรณี  
ของที่ดินพระราชทานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ ์สุ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่สอง)  :  ท่านก็
ประท้วงท่านศุภชัยท่านก็อภิปรายเสียเองอีก เข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวผมวินิจฉัยครับ เดี๋ยวผม
วินิจฉัยครับ ผมก็วินิจฉัยเหมือนเดิมนั่นล่ะครับ ถ้าท่านสมาชิกยกมือ ยืนขึ้นยกมือประท้วง 
ผมก็ต้องให้ท่านสมาชิกชี้แจง ผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ เชิญท่านกมลศักดิ์อภิปรายต่อครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ คือสิ่งท่ีผม
อภิปรายเมื ่อสักครู ่ ผมก าลังจะบอกว่านี ่คือก าลังท า ท่านรัฐมนตรีก าลังละเว้นกระท า  
ตามญัตติที่ผมได้อ่านตอนต้น เพราะที่ดินตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสาร
สิทธิในระหว่างท่ีท่านรัฐมนตรีคมนาคมด ารงต าแหน่งตรงนี้ ท่านสามารถด าเนินการอย่างอื่น
กับคดีที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาไปก่อนแล้วคู่ขนานกันได้ แต่ท่านไม่ท า ประเทศชาติเสียหาย 
ผมก าลังบอกว่าคดีที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาฎีกาปี ๒๕๖๐ กับจ าเลย ๓๕ คน จนถึงขณะนี้ 
ยังไม่มีการบังคับคดีใด ๆ เลยนะครับ ผมไม่รู ้ว่าท่านมีส่วนได้เสียอะไรกับที่ดินแปลงนี้  
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรบริเวณนี ้ ศาลฎีกาพิพากษาชัดเจนให้ขับไล่ ศาลฎีกา
พิพากษาไว้ชัดเจนเช่นกันให้ช าระค่าเสียหาย แต่ท่านไม่ไ ด้สั ่งการให้ฝ่ายกฎหมาย 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยด าเนินการชั ้นบังคับคดีเลย ขอภาพแผ่นท่ี  ๘ ครับ  
นี่ยกตัวอย่างบริเวณตามค าพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๖๐ ครับ เอาลงเลยครับ จ าเลยที่ ๒๗  
ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับท่านรัฐมนตรี ๒ ปีกว่าท่านไม่ได้สั่งการอะไรเลย ผมคิดค านวณ
ค่าเสียหายคดีนี้ ค่าเช่าที่ศาลฎีกามีค าพิพากษา ๒๐ กว่าล้านบาท หากเกรงว่าประชาชน 
ไม่มีที่อยู่ก็ไปคุยสิครับว่าเมื่อศาลฎีกาออกแล้วท่านจะยังอยู่ก็ท าสัญญาเช่ากับการรถไฟ  
ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอย่างนี้ และที่ส าคัญคดีในโฉนดที่ดินที่ท่านรัฐมนตรีพักอาศัยอยู่  
ท่านก็ไม่ด าเนินการอะไรเลยเช่นกัน ส่วนคดีท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาปี ๒๕๖๑ ก็เช่นเดียวกับ
คดีที ่ศาลฎีกามีค าพิพากษาปี ๒๕๖๐ แต่คดีศาลฎีกามีค าพิพากษาปี ๒๕๖๑ นี้นะครับ 
 
 



๙๕๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๖๐/๒ 
 
จ าเลยคนเดียว ผมค านวณความเสียหายตามค าพิพากษาศาลฎีกาแล้วนะครับ ศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาให้ช าระค่าเช่าต่อเดือน ๓๖,๐๐๐ บาท จนถึงขณะนี ้เกือบ ๖ ปีเป็นเงิน  
๒ ล้านกว่าบาท แล้วก็ให้คนนี้ออกจากที่ดินพิพาทด้วย ท่านก็ไม่ได้สั่งการ ท่านประธานครับ 
ผมไปเช็ก (Check) ข้อมูลมาได้ว่าจ าเลยในคดีค าพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๖๑ ก็คือนายเอ (A) 
นายเอ (A) คนนี ้เป็นคนที ่รับโอนหุ ้นมาจากรัฐมนตรี หจก. บี (B) แล้วก็ท่านรัฐมนตรี 
เคยชี้แจงต่อ ป.ป.ช. ว่าได้รับรายได้เงินที่ปรึกษาช่วงปี ๒๕๖๐ กับปี ๒๕๖๑ ในฐานะที่เป็น 
ที่ปรึกษานิติบุคคล หจก. บี (B) นี้ที่นายเอ (A) ซึ่งเป็นจ าเลยในคดีค าพิพากษาปี ๒๕๖๑  
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในวันนี้ แล้วก็เช็ก (Check) ข้อมูลต่อไปด้วยว่า หจก. บี (B) ท่ีนายเอ (A) 
ซึ ่งเป็นจ าเลยในค าพิพากศาลฎีกาปี ๒๕๖๑ นี ้ไปท าสัญญาจัดซื ้อจัดจ้างรับเหมากับ 
กระทรวงคมนาคมช่วงที ่รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งอยู ่หลายสัญญา ผมถึงบางอ้อครับว่า 
เป็นเช่นนี้หรือเปล่า เพราะความสัมพันธ์อย่างนี้หรือเปล่า ท่านรัฐมนตรีถึงไม่ได้สั่งการ  
ให้มีฝ่ายกฎหมายไปด าเนินการชั้นบังคับคดีขับไล่ออกจากท่ีดิน ---------------------------------- 
 
               - ๔๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๔๖๑/๑ 
 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ดินของรัฐ ของสาธารณประโยชน์ของการรถไฟกลับมายังการรถไฟ  
แห่งประเทศไทย ๒ ปีกว่า ผมถึงบอกว่าหนังสือที่ท่านมีไปยังกรมที่ดินมันแค่สับขาหลอก  
ให้ดูว่าสวย แต่ท่านยังไม่ด าเนินการอีกหลายเรื่อง รวมตลอดถึงล่าสุดคดีท่ีศาลจังหวัดบุรีรัมย์
มีค าพิพากษายืน ท่านก็ไม่ด าเนินการสั่งการให้มีการด าเนินการในชั้นบังคับคดี ส าคัญที่สุด  
ผมขอย ้าตามญัตติที่ผมได้พูดถึง กล่าวถึง ท่ีท่ีรัฐมนตรีอยู่เองนี้นะครับ หรือคนอื่นท่ีอยู่บริเวณนั้น
ท่ีก าลังท าธุรกิจมหาศาลอยู่ท่ีนั่น ท่านก็ไม่ด าเนินการสั่งการใด ๆ เลย ภายในให้ฝ่ายกฎหมาย
ด าเนินการฟ้องขับไล่ ตามความเห็นของอัยการสูงสุด ตามหนังสือของกรมที่ดินฉบับลงวันท่ี 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่านประธานครับ สิ ่งที ่ผมแย่ที ่สุดก็คือว่าผมดูข่าวที่เขากระโดง 
หลาย ๆ เรื่อง รัฐมนตรีไม่ได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
ไม่ได้ฟ้องตามความเห็นของส านักงานอัยการ แต่ดูภาพสไลด์ (Slide) แผ่นที่ ๑๐ ท่านดู 
นะครับ ข่าวล่าสุด ชุมชน ๔ ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร นี่คือข้อเท็จจริงเกิดขึ้นหลัง
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ปรากฏว่าชุมชน ๔ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็ว
สูง ๓ สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา ถูกการรถไฟฟ้อง ที่อาศัยอยู่บริเวณริมทาง
รถไฟ ท่านรัฐมนตรีกลับสั ่งการให้มีการฟ้องเพื่อต้องการเร่งรัดให้มีการสร้างทางรถไฟ  
เพราะทราบข่าวว่าสัมปทานท่ีดินการรถไฟความเร็วสูงนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ได้รับสัมปทาน นี่คือ
ความไม่เท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย ฟ้องเมื่อไรครับ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  
เพิ่งฟ้องเอง เพิ่งฟ้องหลังจากที่มีการอภิปราย ที่ท่านทวีอภิปรายเมื่อคราวที่แล้ว ท่านกลับ
เร่งรัดด าเนินการฟ้องชุมชนในกรุงเทพมหานคร แต่ท่ีบริเวณเขากระโดง ป.ป.ช. มีค าสั่ง 
มีความเห็น มีมติ อัยการมีความเห็นให้ฟ้อง ท่านกลับเพิกเฉยไม่ด าเนินการ ท่านประธาน 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เพราะญัตติผมได้กล่าวหาว่าจากการที่ท่านรัฐมนตรีใช้อ านาจขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ บังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน แล้วก็ขัดจริยธรรมนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่รัฐอย่างร้ายแรง ยิ ่งช้าประเทศชาติยิ ่งเสียหาย ท่านรัฐมนตรียิ ่งเพิกเฉยการรถไฟ  
ก็ยิ ่งเสียผลประโยชน์ ผมได้ค านวณราคาประเมินที่ดินจากของกรมธนารักษ์ ปรากฏว่า 
เอาเฉพาะท่ีดินท่ีเกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรี ผมไม่ไปท่ีอื่นล่ะครับ ท่ีดิน ๓๔๖๖ ราคาประเมิน  
 
 



๙๕๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๔๖๑/๒ 
 
ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ราคาประเมินนะครับ เนื้อที่ ๗ ไร่ ราคาประเมิน ๑๑ ล้านบาท 
ส่วนที ่ด ินที ่ร ัฐมนตรีแจ้งภูม ิล  าเนา ๓๐/๒ ก็ค ือโฉนดที ่ ๘๕๖๔ เนื ้อที ่  ๓๗ ไร่เศษ  
ราคาตารางวาละ ๑,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐ กว่าล้านบาท อันนี้คือราคาประเมิน หากมี 
การซื้อขายจริงผมเชื่อว่าราคาต้องสูงเป็น ๒ เท่า นี่เฉพาะที่ดิน ๒ แปลงนี้ ถ้าหากเป็นที่ดิน 
ทั ้งแปลง ๕,๐๐๐ กว่าไร่ ราคาประเมินถัวเฉลี ่ยจะตกอยู ่ประเมิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท  
หากมีการซื ้อขายทั ้งหมด ๕,๐๐๐ กว่าไร่ มูลค่าทรัพย์สินของการรถไฟอยู ่ประมาณ 
เป็นหมื่นล้านบาทครับที่นั่น นี่คือทรัพย์สินของประเทศชาตินี่คือทรัพย์สินของประเทศชาติ  
นี่คือทรัพย์สินของการรถไฟ ท่านรัฐมนตรีอยู่ในต าแหน่งเกือบ ๓ ปี ท่านต้องมีมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างสูงไม่เหมือนประชาชนทั่วไป ท่านรู้อยู่แล้วว่าที่ที่ท่านอยู่เป็นของการรถไฟ 
ท าไมท่านไม่ด าเนินการแสดงสปิริต (Spirit) แสดงตัวอย่างให้พี ่น้องเห็น ท าไมไม่รีบ
ด าเนินการให้การรถไฟได้ประโยชน์มีรายได้ต่อปีมากยิ่งขึ้น ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าก่อนเข้า
รับการรถไฟในแต่ละปีมีรายได้เพียง ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถือว่าน้อยเราต้องรีบด าเนินการ
หารายได้ให้การรถไฟมีรายได้มากยิ่งขึ้น เพราะการรถไฟขาดทุนทุกปี แต่ท าไมล่ะครับ  
เห็นอยู ่ช ัด ๆ นี ่ค ือมูลค่าทรัพย์ส ินของการรถไฟเป็นหมื ่นล้านตรงนี ้ท าไมไม่เอามา  
ท่านบอกว่าถ้าฟ้องไปเดี๋ยวชาวบ้านเดือดร้อน ผมเสนอแนะไปแล้วว่าฟ้องเพื่อให้การรถไฟ 
ได้สิทธิกลับคืนมาแล้วให้การรถไฟท าสัญญาเช่า ให้การรถไฟให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่น
อาศัยที่นั่นต่อไป แต่สิทธิของการรถไฟกลับคืนมาโดยเร็วในอ านาจหน้าที่ของ รัฐมนตรียิ่งช้า
ความเสียหายท่ีผมพูดถึงเมื่อสักครู่ประเทศชาติเสียหาย ------------------------------------------- 
 
               - ๔๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



๙๖๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๖๒/๑ 
 
ผมถึงโยงไปที่นายกรัฐมนตรีว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการหลักความรับผิดชอบ
ร่วมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ ท่านร ู ้ข ้อเท็จจร ิงเก ี ่ยวก ับเร ื ่องน ี ้อย ่างไร  
หากนายกรัฐมนตรีฟัง หนังสือของกรมที ่ดินถ้ารัฐมนตรีไปบอกท่านว่านี ่อย่างไรครับ  
การรถไฟมีหนังสือถึงกรมท่ีดินให้ด าเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
มาตรา ๖๑ แล้ว ผมท าแล้ว ท่านอย่าหลงกลนายกรัฐมนตรีถ้าฟังอยู่ เพราะมีอีกหลายอย่างท่ี
เป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะก ากับดูแลการรถไฟต้องท าเหมือนท่ี
ผมได้อภิปรายก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีท่านเป็นชายชาติทหาร ท่านพูดมาตลอด 
๓ วันในที่ประชุมแห่งนี้เวลาชี้แจง เพื่อนสมาชิกอภิปรายบอกว่าท่านเคารพกฎหมายเคารพ
กระบวนการยุติธรรมนี่อย่างไรครับ กฎหมายที่ให้ท่านเคารพ ท่านท าตัวอย่างให้เห็นก่อน 
ท่านท าให้คนท่ีอยู่ในคณะรัฐมนตรีของท่านเห็นก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมอย่างสูง เพราะตอนที่หลังปฏิวัติ ปี ๒๕๕๗ ท่านนายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง  
ที่ คสช. ๖๖/๕๗ เรียกคืนผืนป่ากลับสู่แผ่นดิน ป่าที่อยู่ในความครอบครองของนักการเมือง
หรือ สปก. ให้เรียกกลับคืนมาโดยเร็ว มีค าสั่ง คสช. ๖๖/๕๗ แต่มากรณีนี้ท าไมท่านเงียบ
หลังจากอภิปรายวันนี้ ผมอยากได้ยินท่านรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรี บอกในสภาแห่งนี้ว่า
ท่านจะด าเนินการอย่างไรกับที่ดินเขากระโดง ไม่เฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม  
ที่ต้องชี ้แจง ท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องชี ้แจงเรื ่องนี ้ด้วย ในฐานะที ่เป็นผู ้บังคับบัญชา   
ผมเห็นชาวบ้านท่ีถูกฟ้องก่อนท่ีผมเอาสไลด์ (Slide) ให้ดูท่านประธานนี่คือความไม่เท่าเทียม
กันชัด ๆ ชุมชนที ่ฟ้องเอา ๆ ฟ้อง ๖๐ ราย ผมว่าฝ่ายกฎหมายของการรถไฟต้องอัด  
ให้ฟ้องที่อื่นทีของตัวเองไม่ให้ฟ้องท่านประธานครับสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริง ๆ ของการบังคับใช้
กฎหมายแสดงให้ถึงความไม่เท่าเทียมกัน ภาพที่ ๑๓ ครับ ภาพที่ ๑๒ ครับ กลับไปจากเขา
กระโดง ขอเขากระโดงสู ่นราธิวาสครับ นี ่คือจดหมายของพี ่น้องผมที ่อ าเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส ตอนที่นายกรัฐมนตรีประกาศเข้มงวดกับกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย 
กับคนที่บุกรุกป่า เอาที่ดินของรัฐกลับคืนมาพี่น้องผมก็ได้รับผลกระทบไม่ว่ากันครับ ท่านจะ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เดี ๋ยวถ้าเกิดไม่เคร่งครัดผมก็ถูกอภิปรายก็ไม่ว่ากัน  
แต่ที ่ผมรับไม่ได้ท าไมกับพี ่น ้องผมท าอย่างนี ้ ผมได้จดหมายฉบับหนึ ่งจากนายอาแว  
อยู่ต าบลศรีสาครเขาเขียนจดหมายรันทดจะถวายฎีกา แต่จดหมายไปไม่ถึงกลับมาให้  



๙๖๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๖๒/๒ 
 
พรรคพวกผมเก็บไว้ตั ้งหลายปี บังเอิญพรรคพวกผมทราบว่าผมจะพูดเรื ่องเขากระโดง  
เขาบอกแวแวคุยบ้านเราของบ้านเราด้วย ท าไมบ้านเราท าอย่างนี้ ท าไมคนจังหวัดนราธิวาส
ถูกกระท าแบบนี้ ท่านเชื ่อไหมครับ นายอาแวมีสวนยางอยู่ ๓๐ ไร่ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ประยุทธ์นี ้ละครับ ออกกฎหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช พ.ร.บ.  
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ร.บ. ป่าไม้ไปทับท่ีท ามาหากินของพี่น้อง ปี ๒๕๖๒ นี้เอง 
ที่ผมหยิบยกประเด็นนี้เพราะผมจะให้เห็นการบังคับใช้กฎหมายนายอาแวเขารันทดครับ  
เขาจะไปถวายฎีกา จดหมายเนื้อหานี้เขาเขียนว่าอย่างไร  เขาบอกว่า เจ้าหน้าที่ตัดสวน
ยางพาราประมาณ ๓๐ ไร่ เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สวนยางพาราเป็นของนายอาแวท่ีอยู่ 
บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๙ ต าบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สวนยางพารานี่เราจะขอท ากินให้ท่ีดิน 
เพราะเราท าสวนนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗  จนถึงทุกวันนี้ผมไม่เหลือที่ที่จะท างาน มีลูกหลานเยอะ 
ตอนนี้ลูกก็จะเรียนไม่ได้เพราะสวนยางพาราเจ้าหน้าท่ีก็ตัดหมดแล้ว ผมอ่านไม่ได้ครับ สะอึก 
ท าไมประเทศนี ้ถ ึงได ้ม ีการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกันชัดเจน ท่านประธานครับ  
สไลด์ (Slide) แผ่นที่ ๑๓ นี่ครับ ที่ของนายอาแวที่เจ้าพนักงานไปตัดและทราบไหมครับว่า
การบังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องผมนี้ นายอาแวตกเป็นคนซึมเศร้า ทุกวันนี้ก็ยังต้องรักษา  
ผมไปเจอมาแล้ว ขอภาพแผ่นที่ ๑๔ ครับ แผ่นที่ ๑๔ นี้เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีรายได้ ล่าสุด
ลูกหลานถูกปรับ ๗๐,๐๐๐ บาท ท าไมเวลาท่ีอื ่นไม่ท าแบบนี ้ เพราะนายอาแวไม่ใช่  
คนตระกูลดัง เพราะคน ๓ จังหวัดมีนามสกุลมาลายู ที่แย่กว่านั้นครับ สถานการณ์โควิด 
(COVID) ยังไปบีบบังคับพี่น้องผมอีก ภาพที่ ๑๕ ครับ ท่านประธานครับ นี่คือประกาศนิคม
สร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทางนิคมได้ออกประกาศว่าพ่ีน้องท่ีอยู่ในนิคมถ้าไม่ฉีด
วัคซีนภายในเดือนกันยายนจะไม่ให้อยู่ในนิคมอีกต่อไป จะเอาอะไรกันหนักกันหนา เวลากับ
คน ๓ จังหวัดกดทับเอา ผมฝากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
ครับ ผมถามว่าท าไมไม่ไปฉีด เขาบอกเขาเป็นโรคหัวใจเขาอายุเยอะ เขากลัว ท าไมไม่เข้า ใจ
เขาเลย กลับไปขู่เขาว่าถ้าไม่ฉีดจะไม่ให้อยู่ เป็นเสียอย่างนี้พี่น้องผมถึงเป็นโรคซึมเศร้า
เหมือนนายอาแว การบริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้ผมถึงรับไม่ได้ การบังคับใช้กฎหมาย  
 
 



๙๖๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๔๖๒/๓ 
 
โดยไม่เท่าเทียมกันแบบนี้ผมจึงต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถึงแม้ว่ายกมือผมจะแพ้ น ้าน้อยย่อม
แพ้ไฟแต่ผมได้เอาความรู้สึกของพี่น้องมาให้ประชาชนทั้งประเทศได้รู้ว่านายกรัฐมนตรี พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน ถ้าพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรี ------ 
 

- ๔๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             สุทธิกานต์ ๔๖๓/๑ 
 
มาชี้แจง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาชี้แจง ท่านประกาศเลยครับว่าท่านจะฟ้อง
ตัวเองออกไป จากที่ดินของรัฐ ทีกับพี่น้องผมนี้เขาท ามาหากินอยู่ก่อน ท่านประธานครับ 
เข้าใจหรือยังครับว่าท าไมผมถึงเอาเขากระโดงมาพูด เข้าใจหรือยังครับเพื่อนสมาชิกว่า  
ผมรู้สึกอย่างไร ทันทีท่ีผมทราบข่าวเท็จจริงกับข้อเท็จจริงท่ีผมมีอยู่ในพื้นท่ี กับการถูกกดทับ
กฎหมายกับคนมลายูนี้ ผมจึงขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ตามญัตติที ่ผมยื ่นไว้ ก็คือจงใจใช้อ านาจหน้าที ่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม บุกรุก ครอบครองที่ดินของรัฐท่านไม่ต้องประท้วงหรอกครับ ผมจะจบ
แล้วครับ 
  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ ผมต้องประท้วง 
ผมใช้สิทธิตามข้อ ๖๙ ในการที่ผู้อภิปรายอธิบายโยงใยไปมาระหว่างที่ของพี่น้องภาคใต้กับ  
ที่ที่มีปัญหาที่เขากระโดงนั้นแตกต่างกันครับ ที่เขากระโดงเป็นที่ที่มีโฉนด โฉนดที่ออกนั้น
รัฐมนตรีว่าการ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี ้ นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  คือข้อ ๖๙ 
ประเด็นไหนครับ ไม่มีประเด็นนะครับ ท่านนั ่งลงครับ ผมวินิจฉัยได้แล้ว เพราะว่า  
การอภิปรายของท่านกมลศักดิ์นี้เป็นการอภิปรายที่อยู่ในญัตติ ก็คือจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ ขัดต่อกฎหมาย ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน ผมฟังอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ผมถึง
ยังไม่ให้ประท้วง เพราะว่าเขายังไม่มีอะไรผิด คือผมก็ฟังอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ฟังเพราะฉะนั้น
ท่านนั่งลงได้ครับ จบแล้วครับ ท่านนั่งลงครับคือเขามีสิทธิครับ เขาก็ยกตัวอย่างว่าการใช้
อ านาจหน้าที ่ การใช้รัฐธรรมนูญ ใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน ตรงนั ้นก็มีส่วนนะครับ  
ผมฟังอยู่ ยังอยู่ในประเด็น เพราะยังอยู่ในญัตติเชิญท่านนั่งครับ จบแล้วครับ ท่านกมลศักดิ์ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  จะจบแล้วครับ ก็คือผมก าลังอ่าน
ญัตติว่าข้อเท็จจริงท้ังหมดที่ผมอภิปรายมามันตรงตามญัตติข้อกล่าวหาท่ีผมกล่าวหารัฐมนตรี  
ท่ีผมกล่าวหานายกรัฐมนตรีท่านจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ ------------------------------------- 

- ๔๖๔/๑ 



๙๖๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             นภา ๔๖๔/๑ 
 
เพราะหลักการบริหารราชการแผ่นดิน หลักความรับผิดชอบร่วมกัน ท่านบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ การที่ท่านละเลยละเว้นปฏิบัติหน้าที่ บังคับใช้กฎหมาย  
ไม่เหมือนกันทั้ง ๆ ที ่คนมลายูก็อยู ่ประเทศนี้นะครับ ผมจึงไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมและนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ ่ง)  :  เชิญ 
ท่านศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื ่อ พรรคภูมิใจไทย  
ท่านผู ้อภิปรายได้อภิปรายจบแล้วนะครับ เพียงแต่อยากจะย้อนไปตอนเริ ่มต้นท่าน  
ผมได้มีการประท้วงว่าท่านสมาชิกผู ้อภิปรายได้อภิปรายในญัตติซึ ่งเคยอภิปรายกันแล้ว  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ผมจึงคิดว่าท่านไม่สามารถท่ีจะอภิปรายได้ ต่อมาท่านได้อภิปรายจนจบ
และท่านถามว่าท่านสมาชิกได้ทราบแล้วใช่ไหมว่าเหตุผลอะไรท่านถึงต้องอภิปราย  
ผมอยากจะขออนุญาตต่อท่านประธานจะตอบรับครับว่า ผมเข้าใจแล้วในสิ่งที่ท่านอภิปราย 
เพียงแต่บอกว่าเหตุผลท่ีเป็นปัญหาก็คือท่านไม่ได้เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ท่านจึงหลง
อภิปรายไปเช่นนั้นเอง ขอบพระคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   จบแล้ว
ครับ ๆ ท่านซูการ์โนใช่ไหมครับ เชิญครับ  
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานครับ ผม  ซูการ์โน มะทา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต ๒ พรรคประชาชาติ ผมประท้วงท่านประธาน 
ตามข้อ ๖๙ กล่าวหาให้ร้ายกับผู้อภิปรายของพรรคประชาชาติ ข้อมูลผิดหรือถูกเป็นหน้าท่ี  
ในการลงมติไม่ไว้วางใจวันเสาร์ครับ สมาชิกไม่สามารถจะมากล่าวหาสมาชิกด้วยกัน  
เพราะอันนี้คือการกล่าวหารัฐมนตรีเป็นรายบุคคล อยากให้ท่านประธานยึดตามข้อบังคับ  
ข้อ ๙ (๓) แล้วก็ข้อ ๗๑ ค าวินิจฉัยของท่านถือว่าเด็ดขาดครับ  
  นายสุชาต ิ ต ันเจร ิญ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หน ึ ่ง)  :   
ท่านพิเชษฐ์มีอะไรครับ  
 



๙๖๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             นภา ๔๖๔/๒ 
 
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (เชียงราย)  :  ต่อครับ  
  นายสุชาต ิ ต ันเจร ิญ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หน ึ ่ง)  :   
เดี๋ยว รัฐมนตรีรู้สึกจะขอตอบก่อน ท่านวราวุธไม่มีชื่อถูกอภิปรายหรือท่านจะให้ใส่ชื่อไปด้วย  
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาตอบนี่ครับ
ท่านประธาน  
  นายสุชาต ิ ต ันเจร ิญ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หน ึ ่ง)  :   
ตามข้อบังคับ รัฐมนตรีมีสิทธิชี ้แจง เดี ๋ยวรัฐมนตรีเขาอาจจะมาตอบพรุ ่งนี ้ก็ได้ครับ  
เพราะเรายังไม่จบ พรุ่งนี้เรายังมีอีกวันหนึ่ง เดี๋ยวรัฐมนตรีอาจจะมาตอบก็ได้ครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ฝ่ายค้านใช้เวลาเกือบครบครับ แล้วก็เหลือ  
ผ ู ้อภ ิปรายท่านเด ียวคร ับ ท ่านพ ิเชษฐ ์  เช ื ้อเม ือ งพาน ถ ้าท ่านประธานจะกรุณา  
ถ้าท่านรัฐมนตรีจะกรุณาให้เพื่อนสมาชิกอภิปรายจะได้ตอบคร้ังเดียวครับ ไม่ต้องลุก ๒ รอบ  
ขอความกรุณาท่านประธานและคณะรัฐมนตรีได้ไหมครับ ให้ท่านพิเชษฐ์ได้ด าเนินการ
อภิปรายอีก ๔๐ นาที เท่านั้นครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  เชิญท่าน
พิเชษฐ์ครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
ผมขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ซึ่งควบต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก ๑ ต าแหน่ง แล้วต าแหน่งอีกหลาย ๆ 
ต าแหน่งเยอะแยะมากมาย ท่านประธานที่เคารพครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น  
ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตส านึก ไร้ความรับผิดชอบ ผมนั่งฟังท่านตอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ผมหดหู่ใจ ท่านบอกว่าตายเป็นหมื่น แต่ว่าเขาติดโควิด (COVID) ตาย ท าไมท่านพูดแบบนี้
ล่ะครับท่านไม่เกี่ยวหรือครับ ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านไม่เกี่ยวกับความตายเป็นหมื่น ๆ 
คนหรือครับ ก็ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรครับ ------------------------------------------------- 

- ๔๖๕/๑ 



๙๖๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชมนภัส ๔๖๕/๑ 
 
ท่านจะไม่รับผิดชอบความตายของพี่น้องประชาชนเลยหรือครับ ไร้คุณธรรม ท่านตอบ 
ในที ่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี ้มา ๒ วันแล้ว เหมือนกับว่า ๗ ปีมานี ้ ไม่มีการทุจริต 
คอร์รัปชัน ตั้งแต่ท่านเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมาจนถึงวันนี้ ดีทุกอย่างครับ และบอกว่า  
ถ้าเกิดทุจริตคอร์รัปชันก็ไปว่ากันตามกฎหมาย มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับ  
ท่านไม่รับรู้เลยหรือว่าปัญหาทุกวันนี้ ถ้าท่านประยุทธ์ลาออกวันพรุ่งนี้ แล้วจะรู้ว่าคอร์รัปชัน
มีจริงไหม และท่านจะอยู ่ได ้ไหม ท่านประธานที ่ เคารพครับ ไร ้ความสามารถครับ  
ไร้ความสามารถจริง ๆ ๗ ปีนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าไร้ความสามารถจริง ๆ ความสามารถของท่าน
ไม่พอที่จะบริหารประเทศในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่พอครับ ขืนปล่อยให้อยู ่ต ่อไป 
ไว้วางใจให้อยู ่ต่อไป ผมคิดว่าประเทศไทยคงจะยากล าบากมากกว่านี ้ บริหารประเทศ
ผิดพลาด บกพร่อง เสียหายร้ายแรงทุกด้าน ท่านประธานครับ ต้นเหตุท้ังหลายทั้งปวง มันก็
เนื่องมาจากว่าอยู่ดี ๆ ไปยึดอ านาจมาจากนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง ยึดอ านาจเข้า
มาในขณะที่เขาก าลังบริหาร ประเทศก าลังเดินได้ดี อ้างสถานการณ์ทั้งหลาย วันนี้จากวันท่ี
ยึดอ านาจมาแล้วมาถึงวันนี้มันหายนะขนาดไหน ขอเวลาอีกไม่นาน เราจะท าตามสัญญา 
ชาวบ้านบอกว่าสัญญาพ่อมึง ขอโทษนะครับ ชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้ ส.ส. ไม่พูดอย่างนี้  
หรอกครับ       
  ท่านประธานที่เคารพครับ ประเทศจีนมาลงทุนสร้างรถไฟที่ประเทศไทย  
เห็นใจคนไทยมีข้าว ปลูกข้าวตั้ง ๖๘ ล้านไร่ เขาซื้อข้าวจีทูจี (G to G) เพื่อแลกกับการมา
สร้างรถไฟที ่ประเทศไทย ซื ้อข ้าวขาว ๕ เปอร์เซ ็นต์ ต ันละ ๕๒๐ เหรียญอเมริกา 
หรือ ๑,๖๔๐ บาทต่อตัน ซื้อตั้ง ๒ ล้านตันครับ ขายไปแล้ว ๑,๗๐๐๐,๐๐๐ ตัน ส่งมอบอีก 
๒๐,๐๐๐ ตันเร็ว ๆ นี ้ ปรากฏว่าวันนี้ข้าวเกวียนละ ๔,๐๐๐ บาท มันเป็นอย่างไรครับ  
ประเทศจีนอุตส่าห์เห็นใจรับซื้อข้าวไทยในราคาสูง แต่ข้าวในประเทศ ๔,๐๐๐ บาท โรงสี 
ทั่วประเทศไม่ได้ประโยชน์ ประยุทธ์ทราบไหม ไม่รับรู้อะไรเลย ไม่รู ้เรื ่อง เป็นประธาน
นโยบายข้าวแห่งประเทศไทยนะครับ ประยุทธ์คุณเป็นประธานนโยบายข้าวแห่งประเทศไทย 
คุณต้องรับรู้ รู้ไหมข้าว ๔,๐๐๐ บาท เป็นประธานนโยบายยางแห่งชาติ อีกกี่ปี อีกกี่ ๑๐ ปี  
๒๐ ปี ก็ยังอยู่ในความทรงจ าของพี่น้องประชาชน คุณบอกให้ประชาชนให้ชาวสวนยาง  
 



๙๖๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชมนภัส ๔๖๕/๒ 
 
ให้ไปขายท่ีดาวอังคาร มันเป็นวาทกรรมท่ีจ าไว้ใส่ใจของคนสวนยางตลอดชีวิต พูดได้อย่างไร 
วันนี้ระบายยางในสต็อก (Stock) ทั้งหมด ผมจะบอกให้ คุณบอกว่าไม่มีการทุจริตคอร์รปัชัน 
ขายยางให้บริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์ จ ากัด มหาชน อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทนี้เตรียมตัว  
ที่จะเข้าซื้อยางของการยางแห่งประเทศไทย เตรียมตัวมาอย่างดี ขายหุ้นกู้ ๖ เปอร์เซ็นต์ 
แล ้วก ็ เข ้าโครงการเย ียวยาน ักธ ุรก ิจ โรงงานผ ู ้ผล ิตยาง โครงการโคว ิด ( COVID)  
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าโครงการด้วย ขายหุ้นด้วย เพื่ออะไร 
เพ่ือจะเข้าประมูลยางล็อต (Lot) นี้อย่างไรครับ ประธานนโยบายยางอนุมัติครับ คือประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อนุมัติ เสร็จแล้วก็ไปเข้า ครม.โดยท่ีมีประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานท่ีประชุม
อีกอนุมัติให้ตัวเองครับ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ครม. อนุมัติเห็นชอบให้การยางแห่งประเทศ
ไทยเร่งระบายสต็อก (Stock) ยาง โดยค านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับ ระดับราคา
จ าหน่ายที่เหมาะสมและที่ส าคัญที่สุดการระบายยาง ขายยางจะต้องเป็นประโยชน์สูงสุด  
ของรัฐบาล ท่านประธานครับ เมื่อ ครม. อนุมัติให้รีบไปขายยาง การยางแห่งประเทศไทย  
ได ้แต่งต ั ้งคณะกรรมการบริหารสต็อก (Stock) ยาง บริหารสต็อก (Stock) ยางเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบปริมาณยาง ดูแลคุณภาพยาง ส ารวจปรากฏว่ามียางอยู่ในสต็อก 
(Stock) เหลืออยู ่ ๑๐๔,๗๖๓ ตัน คิดเป็นเงินอยู ่ ๓,๘๗๗ ล้านบาท เฉลี ่ยกิโลกรัมละ  
๓๗.๐๑ บาท ท่านประธานที่เคารพครับ อันนี้ล่ะครับคือต้นเหตุ ต้นเหตุที่ว่าคณะกรรมการ
บริหารสต็อก (Stock) ยางได้ไปส ารวจยางแล้วก็ประเมินราคาของตัวเองอยู่ที่ ๓๗ บาท  
คือยางมี ๒ โครงการ โครงการแรกรัฐบาลเก่า โครงการใหม่คือรัฐบาลนี้ ขายไปแล้วเหลอือยู่ 
๑๐๐,๐๐๐ กว่าตัน ปรากฏว่าไปค านวณราคาท่ี ๓๗ บาทนี่ล่ะครับคือต้นเหตุของการคอร์รัปชัน 
วันนี้โกดังต้องรับผิดชอบไม่ให้ยางเสื ่อมสภาพนะครับมีบริษัทประกันซื ้อเข้า ๖๐ บาท  
ปรากฏว่ายางเหลือราคา ๓๗ บาท ใครรับผิดชอบครับโกดังรับผิดชอบหรือบริษัทประกันภัย
ร ับผ ิดชอบ ถ ้าทั ้ง ๒ หน่วยงานนี ้ ไม ่ร ับผ ิดชอบ คณะกรรมการประเม ินค ือ กยท.  
ต้องรับผิดชอบ ต้องมีคนรับผิดชอบในความเสียหายอันนี้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ การยาง 
แห่งประเทศไทยจ้างบริษัทอิสระมาประเมินอีกรอบหนึ่งบริษัทอิสระคือ บริษัท อินเตอร์เทค 
เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด อันนี้ก็ไปส ารวจตรวจสอบยางปรากฏว่ามีปริมาณ  
 



๙๖๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชมนภัส ๔๖๕/๓ 
 
ยางเท่ากับที่การยางแห่งประเทศไทยได้ส ารวจไว้แต่ว่าไปประเมินมูลค่ายางอยู่ที ่ราคา  
๓๓.๐๑ บาท ทั้งการยางแห่งประเทศไทย ทั้งบริษัทไปประเมินนี้  เอาหลักการอะไรมา
ประเมินครับ เอาหลักการอะไรมาประเมินคุณภาพของยางว่ามันเสื ่อมลงไปเท่านี้   
ท่านประธานครับ วันที่ ๘ เมษายน คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้
ก าหนดคุณสมบัติ ราคา หลักเกณฑ์เพื ่อที ่จะขายยางในสต็อก (Stock) แสนกว่าตันนี้  
โดยคละคุณภาพและคละโกดัง นี่ล่ะครับมาอีกชอต (Shot) หนึ่งคือการทุจริตคอร์รัปชัน  
พอวันที ่ ๘ เสร็จก็ประกาศ วันที ่ ๙ เลยครับ พอมติของการยางออกแล้วก็ประกาศ 
ท่านรู้ไหมครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ ์๔๖๖/๑ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการยาง ๒ โครงการนี้ใช้เงินอยู่ ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็
เง ินกองทุนที ่ เก ็บค ่าเซสส ์ (CESS) อีก ๙๐๐ กว่าล ้านบาท ท่านประธานคร ับเงิน  
๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทที ่ใช้ไปเพื ่อดูแลพี ่น้องเกษตรกร วันนี ้คณะบุคคลเหล่านี ้สร้าง  
ความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง บริษัทที่จ้างมาประเมินคุณภาพยาง นี่อยู่
ประชาชื่นนี่ครับ เขาไม่ได้ระบุเลยว่ารับตรวจสอบคุณภาพยางไม่มีครับ มีข้าว มีมันส าปะหลัง 
มีพืชเกษตรหลายตัวครับ แต่ไม่ได้รับตรวจสอบคุณภาพยางครับ จะต้องไปตอบที่ ป.ป.ช. นะ
ครั้งทั้งกรรมการบริหารสต็อก (Stock) ยางแล้วก็บริษัทประเมิน คุณเอาหลักการอะไรมา
ประเมิน นี่ครับการขายยางในอดีตที่ผ่านมา เขามีหลักการว่ายางจะเสื่อมคุณภาพอย่างไร  
มันเสื่อมไม่มากหรอกครับเพราะเก็บไว้อย่างดีครับ นี่คือหลักการไม่เอาหลักการนี้มาใช้ครับ 
นี่ล่ะครับคือการที่จะหลบเลี่ยงแล้วก็ขายในราคาถูก ท่านประธานที่เคารพครับ นี่ครับโฉม
หน้าบุคคลเหล่านี้คือบอร์ด (Board) การยางแห่งประเทศไทย ผมไม่อยากพูดว่านามสกุล
อะไรบ้าง บอร์ด (Board) การยางแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย 
นายคนนี้ครับอยู่ในการยางมา ๕ ปีครับในต าแหน่งรองผู้ว่าการการยางเป็นหน่วยกล้าตาย
หน่วยกล้าตายอยู ่มานานแล้วค ุ ้นเคย ร ู ้ช ่องทาง ผมอาสาเองเสนอ ครม. แต ่งตั้ง 
วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อยู่มา ๘ เดือนขายยางครับ 
  (นายชัยชนะ เดชเดโช ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัยชนะ เดชเดโช (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ ประท้วงครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพครับ กระผม ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์  
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประท้วงผู้อภิปรายในข้อ ๖๙ ครับ น าภาพบุคคลภายนอก 
เข้ามาแสดงในที ่ประชุมแห่งนี ้ แล้วพูดจาใส่ร ้ายป้ายสีท าให้เขาได้ร ับความเสียหาย  
ท่านประธานครับ ได้โปรดให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ 
 
 
 



๙๗๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ ์๔๖๖/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ก็มันคง 
จะเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมยังฟังอยู่ก็ยังพอจะ
อนุญาตให้ท่านพูดต่อได้นะครับ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช (นครศรีธรรมราช)  :  แต่ว่าขอเรื่องรูปภาพนิดหนึ่งครับ 
ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ภาพก็ 
ไม่เป็นอะไรครับ เป็นภาพบอร์ด (Board) ธรรมดาครับ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช (นครศรีธรรมราช)  :  ขอบคุณมากครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ คณะกรรมการ
บริหารสต็อก (Stock) ยางที่บอร์ด (Board) การยางได้ตั้งขึ้นมานี่ แล้วก็ประเมินราคายาง 
อยู่ที่ ๓๗ บาท ๐๑ สตางค์ บริษัท อินเตอร์เทค ประเมิน ๓๓ บาท ๙๑ สตางค์ ได้แล้วครับ 
เขาเรียกว่าได้ราคาอ้างอิง ท่านประธานครับประกาศให้ผู้สนใจเข้ามายื่นเสนอซื้อยางแผ่น
รมควันก้อนอัดแท่ง แล้วก็ยางเอสทีอาร์ (STR) และยางอื่น ๆ แบบคละคุณภาพคละโกดัง 
๑๗ โกดัง ๑๔๐,๐๐๐ ตัน ท่านประธานครับ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
ก็ว่าไปนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๔๖๗/๑ 
 
แล้วก็ผู ้ที ่ยื ่นข้อเสนอก็ต้องเป็นบริษัทที ่มีโรงงานผลิตแปรรูป ข้อ ๑.๓ เป็นบริษัทที่มี
โรงงานผลิตและแปรรูปยาง เอสซีอาร์ ๒๐ (SCR 20) ได้มีปริมาณการผลิตในปี ๒๕๖๓ 
มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตัน นี่อย่างไรครับ ลดสเปก (Spec) ครับ ใครจะเข้าได้ครับ บริษัทเล็ก
บริษัทน้อยอยากจะมาซื้อยางซื้อไม่ได้ครับจะต้องมีการผลิตถึง ๒๐๐,๐๐๐ ตัน แล้วใคร 
จะเข้าได้ครับเขียนแบบนี้แล้วไม่เคยผิดสัญญาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่เป็นอะไรครับแล้วจะต้อง
ช าระเงินในวันท าสัญญา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เกือบ ๑,๐๐๐ ล้านบาทนะครับเดี๋ยวคอยดูเปิดให้
ยื่นประมูลถึงวันที่ ๒๐ แล้วต้องท าสัญญาในวันที่ ๒๒ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ ท่านประธานครับ
เงินขนาดนี ้ให้โอกาสให้เวลาน้อยมาก ไม่เป็นอะไรครับ สไลด์ (Slide) ต่อไป นี ่ครับ 
ยางไปแอบถ่ายครับ มันเสื ่อมคุณภาพตรงไหนยางนี้ ถึงจะมีเชื ้อรานิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่า 
จะเสื่อมคุณภาพลงไปถึงเท่าตัว ไม่ใช่ครับ 
  นายสุชาต ิ ต ันเจร ิญ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที ่หน ึ ่ง)  :   
ท่านพิเชษฐ์ครับมันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีตรงไหนเข้าประเด็นด้วยครับ เพราะตรงนี้มันเป็น
เร่ืองของบอร์ด (Board) การยางอยู่นะครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนโยบายยางแห่งชาติ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญต่อครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื ้อเมืองพาน (เชียงราย)  :   ท่านประธานที ่ เคารพครับ 
สไลด์ (Slide) ต่อไป นี่ครับในโกดัง ๑๗ โกดังนี้มันมียางที่มีคุณภาพดีถึง ๙๖ เปอร์เซ็นต์  
ยางแท่งแค่ ๓ เปอร์เซ็นต์ ยางอื่น ๆ แค่ ๐.๒๘ เปอร์เซ็นต์ คุณจะมาขายคละโกดังได้อย่างไร 
ขายไม่ได้ครับท่านประธาน เอาไปขายครับทั ้ง ๆ ที ่ราคาตลาดกลางของประเทศไทย  
อยู่ที่ ๖๖.๓ บาท คุณเอาไปขาย ๓๗.๒๐ บาท แล้วใครจะไปสอบสวนท่านครับ ต้อง ป.ป.ช. 
อย่างเดียวครับ ท่านประธานที่เคารพครับ การซื้อยางจากรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยซื้อในราคา
ต ่ากว่า ๖๘ บาท เฉลี่ย ๖๘ บาทครับสุดท้าย ทุกครั้งไม่ว่าบริษัทไหนเข้ามาซื้อแบบไหน 
บริษัท นอร์ทอีสต์ ก็เคยซื้อครับท่ีราคา ๖๙ บาท วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ ขายยางแค่ ๓๗ บาท  
มันต้องมี ไม่ผิดไม่ได้ครับมันจะต้องมีความผิด ท่านประธานครับต่อไปครับ ที่ผ่านมานะครับ 
 



๙๗๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๖๗/๒ 
 
อย่างน้อย ๖๕ บาท แล้ว ๑๐๐,๐๐๐ ตัน คุณมาขาย ๓๗ บาท นี่คือความผิดปกติ รัฐบาล
เสียหายทันทีครับ ๓,๐๔๑ ล้านบาท  
  (นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานครับ   
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีผู้ประท้วงครับ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  กระผม นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต ๔ พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ 
ผมขออนุญาตประท้วงผู้อภิปราย ข้อ ๖๙ การอภิปรายวกเวียนซ ้าซากแล้วก็ฟุ่มเฟือยครับ 
ผมรู้สึกเหมือนท่านประธานครับฟังมาตั้งนาน ด้วยความเคารพท่านพิเชษฐ์ท่านเป็นผู้อาวุโส 
ก็ฟังท่านมาตลอดแต่เนื้อหาท่ีท่านอภิปราย ท่านก็เป็นนักอภิปรายท่านก็ทราบอยู่ว่าคนนั่งฟัง
ไม่รู ้เรื ่องครับเหมือนท่านประธานครับ ตอนนี้ผมฟังมาตั้งนานยังจับประเด็นไม่ได้เลย  
ขอให้ท่านประธานวินิจด้วยครับ ฟุ่มเฟือย แล้วก็ซ ้าซากวกวนครับ ฟังแล้วงง เพื่อนผมอยู่ 
ในสภานั่งกันอยู่ ๗-๘ คน ก็งงครับว่าท่านอภิปรายเรื่องอะไรครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ผมยังฟัง 
รู้เรื่องอยู่ไม่เป็นอะไรครับ เชิญต่อครับ 
 
               - ๔๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๖๘/๑ 
 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานที่เคารพ การขายยาง
ของรัฐที่ผ่านมาไม่เคยขายคละคุณภาพเลย ท่านประธานครับ หลักเกณฑ์สัญญาชัดเจน  
ทุกสัญญาไปเปิดดูได้ การประมูลต้องเทียบราคาครับ ต้องเทียบราคา วันนี้มีผู ้เสนอซื้อ 
เจ้าเดียวครับ ด้วยล็อกสเปก (Lock Spec) เข้ายาก เข้าไม่ได้ ต้องหาเงินพันล้านภายใน  
๑ วัน ให้เขาไปท าสัญญา ๕ วัน ก็หาไม่ได้พันล้าน ท่านประธานที่เคารพครับ การซื้อยาง 
ก่อนหน้านี้ถ้าคนจะซื้อเจ้าเดียว รายเดียว คุณต้องซื้อในราคาน าตลาด ตลาดราคา ๖๐ บาท
คุณต้องซื้อ ๖๑ บาท รัฐไม่เสียหาย นี่ราคาตลาด ๖๕ บาท คุณเอามาขาย ๓๗ บาท ผิดครับ 
ผมคนหนึ่งท่ีจะติดตามแล้วเร่งให้ออกยางภายใน ๑ เดือน วันนี้ออกหมดแล้วครับ ให้ออกยาง
ให้เสร็จสิ ้นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม สบายใจ ๆ ครับ  
เงียบ เงียบเชียบ พวกเรานี่เก่งจริง ๆ พวกเรานี่ยอดเยี่ยม ไม่มีใครทักท้วงเลย ก็สบายได้  
๓ เดือนครับ จากนี้ไปเวรกรรมที่ท่านท าไว้มันก็จะตอบสนอง ท่านประธานที่เคารพครับ 
เดือนสิงหาคมที่ท่านขายยางอยู่ เดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนครับเฉลี่ยราคา ๖๘ บาท  
และท่านไปขาย ๓๗ บาท   ได้อย่างไร ทั ้ง ๆ ที ่การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู ้ประกาศ 
ราคาทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน วันนี้ยางราคาเท่าไร วันนี้ยางราคาเท่าไร ตลาดกลางหาดใหญ่เท่าไร 
ตลาดกลางโน่นนี่นั่นเท่าไร ประกาศทุกวันครับ แต่เวลาขาย ขาย ๓๗ บาท ถ้าเอาไปขาย
ตลาดกลางแย่งกันหัวแตกเลยครับ ยางแท่งรมควันอัดแท่งเอาไปโยนในตลาดแค่ราคา  
๕๐ บาท แย่งกันหัวแตกเลยครับ อันนี้มาแอบขายได้อย่างไรครับ ขายโดยที่ไม่แจ้งราคา 
ต่อคณะรัฐมนตรีนะครับ จริง ๆ แล้วก่อนท าสัญญา ๑ วันประชุม ครม. คุณต้องแจ้งแล้ว 
เราจะขายยางราคาเท่านี้นะครับ ให้ท าสัญญาไหม พอใจไหม พอใจก็ให้ท าสัญญา ไม่มีครับ 
ท าสัญญาเสร็จ ออกยางเสร็จ ๓๑ พฤษภาคมออกยางเสร็จเรียบร้อย ผมไปค้นมติ ครม.  
ไม่มีเลยครับ มาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่น าการขายยางล็อต (Lot) นี้เข้า ครม. เพ่ือรับทราบเลยครับ 
ได้เงินมาแค่ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท จะต้องไปใช้หนี้ ธ.ก.ส. อีกกี ่หมื ่นล้าน ไม่บอกครับ  
เสร็จแล้วรอให้ยุบสภา รอให้รัฐบาลใหม่มาแล้วค่อยแจ้งหรือเปล่า ต้องแจ้งสิครับ เดี๋ยวตั้ ง
งบประมาณปี ๒๕๖๕ เหลือจ่ายปี ๒๕๖๖ ก็ต้องตั้งงบไปใช้คืนครับ ท่านประธานที่เคารพครับ  
 
 



๙๗๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๖๘/๒ 
 
เอาล่ะ สรุปไม่ยืดยาว ไม่เยิ่นเย้อ การขายยาง ๑๗ โกดังคละคุณภาพผิดพระราชบัญญัติ
จัดซื ้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ มาตรา ๘ การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหน่วยงานของรัฐ 
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปิดบังซ่อนเร้น คนที่จะตรวจสอบทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นไป  
จนถึงนั้นก็คือ ป.ป.ช. ท่านประธานที่เคารพครับ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันนี้ท่านประยทุธ์ 
ประธานนโยบายยาง กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
ในฐานะที่ไม่ยับยั้งความเสียหาย ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
ของ ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๓/๑ ท่านประธานครับผิดพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
มาตรา ๓๕ การด าเนินการกิจการของการยางแห่งประเทศไทยให้ค านึงถึงประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาททันทีรัฐเสียหาย แต่ประชาชนเสียหายกิโลกรัมละ  
๑๐ บาท ๑๐ บาท ๑๐ บาท ๖ เดือนมาแล้วกี่เดือนครับ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๔๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๖๙/๑ 
 
๔ เดือน ราคายาง ๕๐ กว่าบาทครับ มันท าให้ราคายางขึ้นตรงไหนครับล้างสต็อก (Stock) 
แบบท่าน ประชาชนเสียหายนะครับวันนี ้จะต้องคูณค่าเสียหายของประชาชนด้วย 
ไม่ใช่ของรัฐอย่างเดียว ดังนั้นพระราชบัญญัติการยางที่ผมร่างที่ผมเป็นกรรมาธิการมาเอง  
เขาบอกว่าต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน มาตรา ๓๕ ผิดครับ แล้วก็ 
ผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ คือพระราชบัญญัติ  
ฮั้วประมูล มาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
เดี๋ยวติดตามไปดูครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมพูดสั้น ๆ สิ่งเหล่านี้คือความเสียหายของ
ประเทศชาติในฐานะประธานนโยบายแห่งนโยบายการยางแห่งชาติ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
บริหารประเทศบอกว่าไม่มีคอร์รัปชัน ท่านประธานครับไม่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมก็จนใจ  
นะครับสรุปว่าภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติที่ส าคัญที่สุดก็คือตัว พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอ านาจจากประชาชน ท่านประธานครับรับปากว่า 
จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ขอเวลาอีกไม่นาน เวลานี้ ๗ ปีแล้วนะครับได้พิสูจน์ 
ให้เห็นแล้วว่าภัยที ่เป็นอันตรายต่อคนไทยนะครับก็ตัว พลเอก ประยุทธ์ คือท่านตอบ 
การไม่ไว้วางใจมาหลายรอบแล้วนิ่งเฉยเหมือนที่เขาว่ากันนะครับ เขาว่านะครับเล่าเรื่องพอดีว่า 
มีควายมันหลงอยู่ในท าเนียบตัวหนึ่ง ปรากฏว่าจับไม่ได้ครับ ต้องไล่จับกันสุดท้ายวันนี้  
ก็ยังจับไม่ได้ครับหลงไปในท าเนียบรัฐบาลวันนี้พี่น้องประชาชนท่ีรักทั้งหลายครับ ขืนคนไทย
ทุกคนปล่อยให้สถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างนี้ เราจะท ายังไงกัน เราจะอยู่กันยังไง  
ไม่ร ู ้จะเอาอะไรมากินแล้ว เจ ๊งก ็เจ ๊งแล้ว ว ัคซีนวันนี ้บางครอบครัวก็รออยู ่นะครับ  
บางครอบครัวท่ีไม่มีสิทธิมีไม่มีเสียงไม่มีเส้นไม่มีสายก็รออยู่ ยังรออยู่นะครับก็ตอบไปตอบมา
ก็ยังไม่มีค าตอบ ดังนั้นทางรอดของประเทศนเอาตัวปัญหานี้ออกไปคือประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ต้องออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พี่น้องประชาชนโอกาส
เดียวที่จะเอาประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากต าแหน่งก็คือวันเสาร์นี้ ๑๐ โมงโหวตไปบอก 
ส.ส. ของท่านนะครับ ไปบ้าน ส.ส. เลยบอกว่าอยากจะเอาประยุทธ์ออก ไม่อยากประท้วง 
ไม่อยากโดนแก๊สน ้าตา ไม่อยากโดนกระสุนยาง แต่อยากมาบอกว่าให้ยกมือไม่เอาประยุทธ์ 
แค่นี ้ล ่ะครับ ความเปลี ่ยนแปลงความหวังของประเทศก็จะกลับคืนมา ขอบคุณครับ 
ท่านประธานครับ 



๙๗๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๖๙/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
รัฐมนตรี ท่านรองนายกอนุทินครับ ได้ตอบชี้แจง ไม่เป็นอะไรครับ ไม่ต้องรีบ ท่านดื่มน ้า
เสียก่อนครับ  
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติ
กระผม นายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
ขอชี้แจงในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามข้อกล่าวหา
ต่าง ๆ ที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายไว้ดังนี้นะครับ ท่านประธานครับจากการที่ผมได้ถูก 
พรรคร่วมฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่ากระผมประเมินความรุนแรงและผลกระทบของโควิด -๑๙ 
(COVID-19) ผิดพลาดโดยเห็นเป็นเพียงโรคไข้หวัดธรรมดาโรคหนึ่ง ไม่มีการเตรียมพร้อม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ละเมิดกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรม --------------------- 
 
               - ๔๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๗๐/๑ 
 
จนท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปในวงกว้าง กระผมขอกราบเรียนชี้แจงว่าเมื่อ
กระทรวงสาธารณสุขได้ทราบว่าได้มีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระบาดขึ้นในมณฑล  
อู่ฮั ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๒ ตัวกระผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขก็ได้สั ่งการโดยทันทีท่านประธาน ให้กรมควบคุมโรคได้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานหาข้อมูลจากเครือข่ายนานาชาติ เพิ่มความเข้มงวดด้วย
การยกระดับการควบคุมโรคทุกด่านเข้าออกของประเทศ ค้นหา ตรวจหาผู้ติดเชื้อ เน้นการ
เฝ้าระวังและให้มีการติดตามผลในหมู่นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ  
ต้นทางที ่เป็นต้นก าเนิดของเชื ้อนี ้อย่างเข้มข้น จนในที ่ส ุดเราก็พบผู ้ติดเชื ้อรายแรก 
นอกประเทศจีน เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน กระทรวงสาธารณสุขก็ยิ่งได้ท าการเฝ้าระวังคัด
กรองติดตามและค้นหาผู ้ติดเชื ้อ และเมื ่อพบว่ามีผู ้ต ิดเชื ้ออีกเกือบ ๓๐ ราย ซึ ่งเป็น
นักท่องเที ่ยวจากประเทศจีนทั ้งหมด กระทรวงสาธารณสุขเจอพวกเขาทั ้งหมด แล้วก็ 
ได้ท าการรักษาพวกเขาจนหายทุกราย ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย 
สิ่งเหล่านี้เราท าให้รัฐบาลจีนเขาชื่นชมและซาบซึ้งในไมตรีของพวกเรา จนเป็นที่มาของ  
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ นานัปการที ่ทางการจีนได้มอบให้กับป ระเทศไทย 
ในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ท่านประธานครับ โรคโควิด-๑๙ (COVID-19) มันเป็นโรคอุบัติใหม่ 
ขยายความรุนแรงจนเป็นโรคระบาดไปทั่วโลก ไม่มีใครรู้จักมาก่อน การรับมือ ทั้งการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน การรักษาโรคในระยะแรก ๆ มันก็ต้องมีการปรับแนวทางไปเรื ่อย ๆ  
แต่เราก็ต ้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ของไทยอยู ่ท ี ่คณะแพทยศาสตร์ จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นักเทคนิคการแพทย์ ท่านสามารถค้นพบรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 
ตัวนี้ได้ตั้งแต่มีการระบาดใหม่ ๆ ท าให้เราสามารถตรวจหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ได้อย่างรวดเร็ว 
คณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้หารือกับทางคณะแพทย์ตามโรงเรียนแพทย์  
ต่าง ๆ ได้ปรับแนวทางหาวิธีการรักษาโรคให้เหมาะสม จนพบว่าการรักษาผู้ป่วยในประเทศเรา 
เรามียาชื ่อฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ที ่เมื ่อให้แล้วอาการผู ้ป่วยทุเลาลง แล้วก็หาย 
ในระยะเวลาท่ีไม่นาน ยกเว้นว่าผู้ป่วยคนนั้นมีโรคประจ าตัวอื่น ๆ เพราะฉะนั้นท่านประธาน 
 
 



๙๗๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๗๐/๒ 
 
และพี ่น ้องประชาชนก็คงเห็นว่าถ ึงแม้จะมีผ ู ้ป ่วยติดเช ื ้อในประเทศอย่างมากมาย  
แต่ก็มีผู้ท่ีหายจากอาการป่วยเป็นจ านวนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ และถึงแม้ว่าผู้ป่วยมากราย
ต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งท่ีพวกเราทุกคนในกระทรวงสาธารณสุข บรรดาบุคลากรทางการแพทย์
ทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ ่ง แต่เราต้องวัดกันที่มาตรฐานของโรคด้วยครับ ทุกโรคมี
ผู้เสียชีวิตมีผู้ป่วยมีผู้รอด เราดูที่ว่าอัตราอาการป่วยหนักและเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศไทย 
ก็ยังอยู่ต ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลกครับท่านประธานครับ ก็ยังถือว่าเราก็ยังรับมือกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด (COVID) ได้ดีกว่าหลายประเทศ และที่ส าคัญเรามีความพร้อม
ในเรื่องของการแพทย์และเวชภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นที่กระผมถูกกล่าวหาโดยท่านสมาชิก
พรรคฝ่ายค้านผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่า กระผมเพิกเฉย ปล่อยปละละเลย ไม่เตรียมความพร้อมให้ดี 
ผมคิดว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื ่อนลอยและไม่เป็นความจริงครับ ประเทศไทยเราอยู่กัน  
อย่างปลอดภัย ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๔๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๔๗๑/๑ 
 
ปราศจากการติดเชื้อภายในประเทศในช่วงหลังของปีที่แล้วเกือบครึ่งปีครับ เราประคองกัน
มาจนถึงสิ ้นปีที ่แล้ว เราจึงได้พบกับการระบาดรอบที่ ๒ คือในช่วงปลายเดือนธันวาคม 
และสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการระบาดรอบที่ ๒ ก็คือการไม่เคารพกฎหมายของกลุ่มคน 
บางจ าพวกนะครับท่านประธาน คนเหล่านั ้นเขาลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย  
ผิดกฎหมายไม่พอยังไปมาหาสู ่ก ันไปใช้แรงงานท าให้เกิดการระบาดในพื ้นที ่จ ังหวัด
สมุทรสาครในปริมณฑลรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยการเตรียมความพร้อมที่เรา  
เตรียมเอาไว้ตั้งแต่การระบาดรอบแรกกระทรวงสาธารณสุขเราได้มีการส ารองยา อุปกรณ์ 
เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่มีการขาดตลาด ไม่มีการกักตุนสินค้า เช่น หน้ากาก
อนามัย ยาเวชภัณฑ์ ชุดพีพีอี (PPE) ต่อไปในรอบที่ ๒ นี้ แล้วในที่สุดกระทรวงสาธารณสุข 
ก็สามารถควบคุมการระบาดในรอบที่ ๒ ได้ เราใช้วิธีการควบคุมโรคแบบแฟกโต ไอโซเลชัน 
(Factory Isolation) มีการระบาดที่ไหนเราก็ไปคุมเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) ไป ก็ควบคุม
การระบาดได้ดี แต่เราโชคไม่ดีครับ เราเจอการระบาดในรอบที่ ๓ ตั ้งแต่ช่วงสงกรานต์ 
เป็นต้นมา แล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันนี้ ผมยอมรับว่าการระบาดรอบที่ ๓ มันมีความรุนแรง 
ในทุกมิติ สาเหตุหลักก็คือเหมือนเดิมครับ มีการเข้ามาของคนต่างด้าว โดยผิดกฎหมาย  
การกระท าต่าง ๆ ที่ไม่เคารพกฎหมาย หลายคนขาดความระมัดระวังท าให้มาตรการป้องกัน
ตนเองมีความย่อหย่อนมีการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันอย่างเสรี มีพฤติกรรมเว้นระยะห่าง
ที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพนัก พฤติกรรมถูกละเลยเรื่องเว้นระยะห่าง ยังมีการไปเลี้ยงสังสรรค์  
ไปกินเหล้า ไปสถานบันเทิง ไปรับประทานอาหารตามภัตตาคารเหมือนกับมีภาวะปกติ  
แล้วนอกจากนั้นยังมีการลักลอบเล่นการพนัน ทั้งอยู่ในประเทศ ข้ามไปเล่านอกประเทศก็มี 
แล้วสุดท้ายก็น าเชื ้อกลับมาติดคนใกล้ชิดจนมีเหตุการณ์ซูเปอร์สเปรดเดอร์ ( Super 
Spreader) แล้วก็ขยายวงมายังสถานที่ต่าง ๆ เข้าไปในโรงงาน เข้าไปในครัวเรือน มีการติด
เชื ้อในครอบครัวในแต่ละวัน จนการติดเชื ้อที ่เราพบเพิ่มจากหลักร้อยจนเป็นหลักหมื่น 
รัฐบาลก็ได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (COVID) หรือท่ีเรารู้จักกันว่า ศบค. มีการรวม
ศูนย์อ านาจโดยดึงกฎหมายของหลายกระทรวง ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว  
 
 



๙๘๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภัชภิชา ๔๗๑/๒ 
 
ไปรวมกันอยู่ที่ ศบค. เพื่อให้มีการบูรณาการบังคับใช้ได้อย่างเป็นหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข
ก็เป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักที่ต้องด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการที่ออกมาจาก ศบค. 
ซึ่งภาระที่หนักที่สุดของกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดเตรียมสถานพยาบาลที่มีความพร้อม 
การมียาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ และการป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ถ้าเราลองช่วยกันคิดว่าหากกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ส าหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายไว้ก่อนล่วงหน้า เราก็คงไม่สามารถที่จะให้การรักษาพยาบาล
ดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มจากหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นทุกวันนี้ได้ครับ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 
มีผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักเพิ่มขึ้น มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่เราก็ได้พยายามดูแลพวกเขาอย่างเต็มท่ี
เรารักษาพวกเขาอัตราการเจ็บป่วย การหาย การตายก็ยังอยู่ในระดับที่ต ่ากว่ามาตรฐาน  
ท่ีโลกได้เซต (Set) เอาไว้ ------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๔๗๒/๑ 
 
เราก็ท าทุกอย่าง อย่างสุดความสามารถ เรามีผู้ป่วยเลยระดับ ๑ ล้านคน ก็จริง แต่นั่นเป็น
ผู้ป่วยสะสมครับท่านประธาน สะสมไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ แต่สิ่งที่เรา
ต้องดูก็คือผู้ที่หายป่วยครับ เรามีผู้ป่วยเกิน ๑ ล้านคน แต่เราก็มีผู้หายป่วย ๙๐๐,๐๐๐ กว่าคน  
จนเกือบจะถึง ๑ ล้านคนเช่นกัน อัตราเสียชีวิตก็ยังอยู่ต ่ากว่า ๑ เปอร์เซ็นต์ ผู้เสียชีวิต 
ส่วนใหญ่ก็มีโรคประจ าตัวอื่น ๆ ที่อยู่ในความเสี่ยงเป็นอันมากต่อการเสียชีวิตถ้าเขาติดเชื้อ  
โควิด (COVID) ซึ่งกระผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนว่า 
ตัวกระผมเอง ตัวท่านนายกรัฐมนตรี บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขทุกคนรู้สึก
เสียใจครับ โดยเฉพาะตัวผมครับ ผมขอถือโอกาสนี้กราบขออภัยอย่างที่สุดต่อครอบครัว  
ของผู ้ป่วยที ่เสียชีวิต ขออภัยอย่างยิ ่งที ่ไม่สามารถรักษาชีวิตของท่านเหล่านั ้นไว้ได้  
ท่านประธานครับ พื ้นที ่การระบาดสูงสุดของประเทศไทยคือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขไม ่ได ้ควบคุมบริหาร  
หรือก ากับดูแลด้านการสาธารณสุข เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการบริหาราชการเป็นเอกเทศ 
กรุงเทพมหานครในเรื ่องของการสาธารณสุขเสียเปรียบต่างจังหวัดครับท่านประธาน 
กรุงเทพมหานครไม่มีระบบการสาธารณสุขที่กระจายลงไปจนถึงชุมชนเหมือนกับทุกจังหวัด
ในประเทศไทย ทุกจังหวัดในประเทศไทยเรามีโรงพยาบาลจังหวัด บางแห่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 
มีโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอ าเภอ มีลงไปถึงสถานีอนามัยท่ีตอนนี้ยกระดับเป็น รพ.สต. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แล้วยังมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็เปรียบเสมือนเป็น
ผู ้ว่าราชการจังหวัดทางด้านการสาธารณสุข และยังมีสาธารณสุขอ าเภอที ่ส าคัญที ่สุด  
แต่ละจังหวัด แต่ละหมู่บ้านมีพี่น้องอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านหรือ อสม. ช่วยกันท างาน 
ดังนั้นเมื่อเทียบกันกับกรุงเทพมหานครเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีผู้ป่วยเยอะขนาดนี้ระบบสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานครล้นครับ ล้นเกินกว่าที ่จะรองรับได้ จึงมีเหตุการณ์ที ่มีการรอเตียง  
อยู่ที่บ้าน มีปัญหาเตียงล้นเข้าไม่ถึงหมอไม่ถึงยา เกินก าลังที่ระบบโครงสร้างของสาธารณสุข
ของ กทม. จะรองรับได้ แต่กระทรวงสาธารณสุขผมทราบครับ ทุกท่านบอกอยู่ แล้วว่า 
หนีความรับผิดชอบ ปัดความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกระทรวง
สาธารณสุขไม่ใช่เป็นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
 



๙๘๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     ศิริลักษณ์ ๔๗๒/๒ 
 
ไม่ใช่ มันเป็นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย จะไปท าตัวแบบเป็นธุระไม่ใช่ก็ไม่ได้ 
กระผมจึงได้ให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานทั้งหมดได้ด าเนินการสนับสนุน
กิจการภารกิจด้านสาธารณสุขทุกรูปแบบครับ ให้กับ กทม. เราก็ได้เร่ิมการจัดตั้งศูนย์แรกรับ
ผู ้ป่วยนิมิตบุตร ซึ ่งเป็นการทลายคอขวดเพื่อให้ผู ้ป่วยที่รอเตียง รอรถพยาบาลมารับนี้  
ได้มาที่ศูนย์นิมิตบุตรเลย เราก็จะได้ท าการดูแลในเบื้องต้น แล้วก็จัดส่งต่อไปถึงเรียกว่า  
เป็นศูนย์แรกรับ เมื่อมีคิวมีเตียงว่างหาได้แล้วก็ส่งให้เขาไปตามสถานพยาบาลท่ีเหมาะสมกับเขา  
ศูนย์ป่วยติดเชื้อนิมิตบุตรที่ตรงข้ามมาบุญครองนี้เป็นต้นแบบของการท าโฮมไอโซเลชัน 
(Home Isolation) และคอมมูนิตีไอโซเลชัน (Community Isolation) เพื่อให้ผู้ที ่ติดเชื้อ 
ได้แยกกักตัวอยู่กับบ้านหรือในชุมชน แต่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนและดูแล
รักษาภายใต้ระบบประกันสุขภาพครับ มีการเตรียมการส่งต่อผู ้ป่วยไปยังโรงพยาบาล 
หากเขามีอาการหนัก ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          รัตนา ๔๗๓/๑ 
 
มีการจัดส่งอาหารและเวชภัณฑ์ มีการดูแลของแพทย์อย่างท่ัวถึง นอกจากนี้ด้วยความห่วงใย
ความแออัดของระบบการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ผมก็ได้ขอให้ท่านปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นจ านวนมาก 
เพื่อให้มีความพร้อมพร้อมจนถึงขนาดที่ว่าไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสนามที่เพียงแต่เอาผู้ป่วย 
มากักตัว มาให้ยามาถึงหมอ แต่ต้องพร้อมถึงขนาดที ่มีห้องแยก ห้องกัก มีออกซิเจน  
แล้วสุดท้ายต้องมีถ ึงระดับห้องไอซีย ู เพื ่อด ูแลให้ผ ู ้ป ่วยที ่ม ีอาการหนักมากได ้รับ  
การรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด เป็นการลดภาระของโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน กทม. โรงพยาบาล
แห่งนี้จึงมีชื่อว่าโรงพยาบาลสนามบุษราคัม บุษราคัมก็คือสีเหลือง ก็คือรับผู้ป่วยที่สีเหลือง  
ขึ ้นไปมารักษา ส่วนใหญ่หายครับ ตอนนี ้จากผู ้ป ่วยล้น ๔,๐๐๐ เตียง ว ันนี ้ เหลืออยู่   
๑,๐๐๐ กว่าเตียง ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) เป็นปรอทวัดไข้  
ถ้าล้นก็แสดงว่าเราแย่แล้ว แต่ถ้ามีเตียงเหลือ ก็แสดงว่าตอนนี้มันมีการรองรับผู้ป่วยได้ระดับ
หนึ่ง วันนี้โรงพยาบาลสนามบุษราคัมจาก ๔,๐๐๐ เตียง ใช้ไป ๑,๐๐๐ กว่าเตียง แล้วก็ทราบ
มาว่าโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือแม้กระท่ังโรงพยาบาลทั่วไป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชนก็มีเตียงที่เปิดเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีการที่เรามีโรงพยาบาลสนามยกระดับเช่นนี้ ก็เป็น  
การช่วยให้ลดจ านวนการเสียชีวิตนอกสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็น  
จ านวนมาก ก็ต้องขออภัยที่มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งในช่วง ๒-๓ สัปดาห์ของเดือนมิถุนายน 
ที่ผ่านมา ท่านประธานครับ ที่กระผมได้กราบเรียนชี้แจงมาทั้งหมดนี้ ผมก็หวังว่าท่านคงได้
เห็นว่าผมไม่เคยได้อยู่นิ่งเฉย ผมมีการวางแผนงาน มีการสั่งการออกมาตลอดเวลา เพ่ือให้เกิด 
ความพร้อมต่อสถานการณ์ กระทรวงสาธารณสุขไม่ชอบใช้ค าว่า การสั่งการ เขาบอกขอให้
แค่บอกเขาก็พร้อมที ่จะท าแล้ว ถ ้าเป็นเร ื ่องของการดูแลสุขภาพพี ่น ้องประชาชน 
เพราะฉะนั้นในกระทรวงสาธารณสุขนี้ผมก็จะบอกว่าขอให้ท่านได้ท านั ่น ท่านได้ท านี่  
พี่น้องข้าราชการเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะท าทันที ไม่มี 
การร ามวย ถ้าผมไม่มีความส านึกแห่งความรับผิดชอบ ผมก็เพียงขึ้นมาบนนี้แล้วก็บอกว่า  
มี ศบค. แล้ว ผมไม่ม ีอ  านาจแล้ว สั ่งการอะไรไม่ได ้ อ  านาจอยู ่ท ี ่  ศบค. หมดแล้ว  
 



๙๘๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          รัตนา ๔๗๓/๒ 
 
ผมไม่เกี่ยวข้องแล้ว แต่บังเอิญค าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันมีความหมาย
มากกว่านั้น แล้วผมก็คิดว่าการที่ผมได้มีโอกาสมาอยู่ที่กระทรวงนี้ ผมมั่นใจว่าความสามารถ
ของผมน่าจะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสถานการณ์โรคระบาดนี้ดีขึ้นมาได้ ถึงแม้ว่าบทบาท
และอ านาจหน้าที่ของผมถูกจ ากัดไปบ้างตามประกาศของ ศบค. ก็เป็นเรื่องเฉพาะนโยบาย  
ที่จะต้องมาร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องของโควิด (COVID) แต่ความเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมยังสามารถท างานที ่ เป็นภารกิจประจ าของ  
กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างราบรื ่น ได้รับการสนับสนุนที ่ดีจากท่านนายกรัฐมนตรี  
และคณะรัฐมนตรีทุกคน ผมยังได้ผลักดันให้มีการบรรจุลูกจ้างสาธารณสุขด่านหน้าให้ได้  
เป็นข้าราชการประจ าถึง ๔๕,๖๘๔ ต าแหน่ง เพ่ือให้พวกเขาได้มีความมั่นคงในชีวิต จะได้อยู่
รับราชการเพื่อจะได้ไปดูแลผู้ป่วยให้ดี ผมได้เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ ่งก็ได้รับการอนุมัติ  
เป็นอย่างดีเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้พี่น้อง อสม. อีก เดือนละ ๕๐๐ บาท จนกว่าสถานการณ์
ระบาดจะกลับสู่สภาวะปกติ เป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของพวกเขา ซึ่งพี่น้องประชาชน  
ก็คงได้เห็นว่าพี่น้อง อสม. มีทั้งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มีทั้งเจ็บป่วยจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๔๗๔/๑ 
 
แต่พวกเขาไม่เคยย่นย่อ ไม่เคยท้อต่อหน้าที่ของเขา ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือให้
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้เดินหน้าต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ที ่ไม่ปกติ  
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้การสนับสนุน ให้ความเห็นชอบในทุก ๆ เรื่องที่ผมได้ร้องขอ  
ในเรื่องของการสาธารณสุข ทั้งเรื่องเพิ่มค่าเสี่ยงภัยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด่านหน้า  
ที่ต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด (COVID) นอกจากนี้ 
ผมยังได้เร่งและสนับสนุนให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผลิตยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  
ในประเทศไทยของเรา ไม่ต้องพึ่งพาการน าเข้า ท่านจะเห็นได้เลยครับว่าในช่วงหลัง ๆ นี้  
เราไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ปัจจัยเหล่านี้เลย ถึงแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย  
มีจ านวนมากขึ ้นเป็นร้อย ๆ เท่า นอกจากนี ้เราได้รับความช่วยเหลือและของบริจาค  
อย่างมากมาย จากทั้งรัฐบาลต่างประเทศ จากภาคเอกชนทุกภาคส่วน ทั้งในและนอก
ประเทศ เมื ่อมีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มา วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ๑ ขวด ดึงเข็มฉีดยาได้ ๑๐ เข็มครับ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
ต้องใช้ประมาณ ๐.๕ ซีซี ในการฉีดให้กับคน ๑ คน แต่ผมให้คนไปวัด โดยกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ปรากฏว่าขวดที่เขาบรรจุมา บรรจุมา ๖.๕ ซีซีครับ เพราะฉะนั้นถ้าใช้ครึ่งซีซี 
ต่อเข็ม เราควรจะดึงได้ทั้ง ๑๓ เข็มด้วยซ ้าครับ ไม่ใช่ ๑๐ เข็มตามที่เขาก าหนดไว้ฉลาก  
แต่ว่าเราก็ไม่ไปเล็งผลเลิศขนาดนั้นหรอกครับ แต่อย่างไรก็ตามผมก็เดินไปทุกท่ีนะครับ  
เดินไปหาคุณพยาบาล คุณเภสัชกรที่เขามีหน้าที่ ดรอว์ (Draw) วัคซีนออกมาใส่เข็มจาก 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ขอให้เขาท าให้ได้ ๑๒ เข็มต่อขวด แทนท่ีจะเป็น ๑๐ เข็ม 
เขาท าได้ครับ คุณพยาบาล คุณเภสัชกรของไทยท าได้ มีคนก่นด่าผมว่าผมท าไม่ถูกต้อง  
ผมไปกดดันเจ้าหน้าที่ ลงโซเชียล (Social) วิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าผมตั้งใจจะลดคุณภาพ
การฉีดวัคซีน แต่สุดท้ายครับ แม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่าท าได้ ขออย่าให้  
ผสมกันข้ามขวดก็แล้วกัน จนเดี ๋ยวนี ้เวลาผมไปตรวจเยี ่ยมโรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข เวลาเจอคุณพยาบาลเขาก็โชว์ถาดที่ดรอว์ (Draw) วัคซีน ๑๒ เข็มมาให้ผม  
เขามีความภาคภูมิใจ เขามีรอยยิ้มเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ท าสามารถประหยัดเงินงบประมาณ
ของแผ่นดินนี้ได้ถึง ๑,๘๐๐ ล้านบาท แต่นั้นไม่ส าคัญหรอกครับ เพราะว่ามันมีความส าคัญ 
 



๙๘๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๔๗๔/๒ 
 
มากกว่านั้นอีกก็คือเราสามารถครอบคลุมพี่น้องประชาชนจากการรอเพิ่มได้อีก ๒ เข็มต่อขวด 
ครอบคลุมพี ่น ้องประชาชนได้เพิ ่มอีกกว่า ๕ ล้านคน นอกจากนี ้ผมก็ได้ให้มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกู้ภัยของระบบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีการรับส่งผู้ป่วยโควิด 
(COVID) ไปด้วยความรวดเร็วและในฐานะที่ผมเป็นประธานส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือ สปสช. ผมก็ได้เห็นชอบอนุมัติร่วมกันกับคณะกรรมการทุกท่านให้จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด (COVID) ในทุกรูปแบบของ 
การรักษา ไม่ว่าจะรักษาที่บ้าน ที่โรงพยาบาล ที่ฮอสพิเทล (Hospital) หรือที่ใดก็ตาม  
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน ผมก็เร่งรัดให้ อย. ให้ขึ้นทะเบียนยา ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์
ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการมาใช้เพื่อสถานการณ์โควิด (COVID) ให้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคย 
มีมาก่อน แล้วผมก็มีนโยบายล่าสุดนี้นะครับ ให้ระบบการสาธารณสุขของไทยยอมรับ  
การตรวจหาเชื้อท่ีใช้อุปกรณ์แบบเอทีเค (ATK) หรือแอนติเจน เทสต์ คิต (Antigen test kit) ------ 
 
               - ๔๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            นภา ๔๗๕/๑ 
 
เพ่ือสามารถท าให้พี่น้องประชาชนได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วขึ้น ให้รัฐได้ท าการจัดหาให้กับ
พี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในการตรวจหาเชื้อ เขาจะได้ทราบว่าเมื่อเขามีเชื้อเขาควร
จะปฏิบัติตนอย่างไร เป็นโฮมไอโซเลชัน (Home Isolation) เป็นคอมมูนิติ ไอโซเลชัน 
(Community Isolation) หร ือไปตรวจอาร ์ท ี  พ ีซ ีอาร ์  (RT-PCR) และในความเป็น 
รองนายกรัฐมนตรี ผมต้องก ากับควบคุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง
คมนาคม ผมก็ได้ประสานกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้ง ๒ ท่าน ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ  
ท่านศักดิ ์สยาม ชิดชอบ ขอให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือพี่น้องประชาชน ท่านพิพัฒน์ท่านก็ยกอาคารกีฬานิมิตบุตรท่ีผมกราบเรียนเบ้ืองต้นนี้แล้ว
นะครับ ให้มาเป็นศูนย์แรกรับ ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนภารกิจของ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อน าวัคซีนไปใช้ในการเปิดโครงการภูเก็ต และสมุยแซนด์บ๊อกซ์ 
(Samui Sandbox) เพราะว ่ า  ๒ ท ีน ี ้ ตอนน ี ้ ค ื อห ้องร ับแขกของประเทศไทยครับ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ เมื่อหารือกันท่านก็ได้สั่งการ
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สถานีกลางบางซื่อมาจัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับ
องค์กร ให้หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ให้เขาได้รับวัคซีนเพื่อแบ่ง
เบาภาระการฉีดวัคซีนของ กทม. จนถึงวันนี้ฉีดไปมากกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ คนแล้วครับ 
นอกจากนี้ท่านศักดิ ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังได้สนับสนุน
ยวดยานพาหนะส าหรับการน าผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานครกลับไปรักษาตัวยังภูมิล าเนา
ท่ัวประเทศอีก ๒๐๐,๐๐๐ กว่าคนครับ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระเป็นการกระจายความแออัด
ของผู้ป่วย และของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนเข้าถึงระบบ
การรักษาได้มากขึ้น สิ่งที่ผมได้กราบเรียนมานี้ครับ ถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้า มันเกิดขึ้น
ไม่ได้หรอกครับ มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทย์ของกระทรวง
สาธารณสุขได้เข้าใจถึงปัญหาและน ามาหารือร่วมกันในหมู่คนท างาน มาหาแนวทางปฏิบัติ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย แล้วก็ด าเนินการให้มันเป็นผล ทุกอย่างต้อง
มาจากความตั้งใจครับ มาจากความใส่ใจในสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน ผมมั่นใจครับว่า
ไม่ได้เพิกเฉย หรือปล่อยปละละเลยต่อภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผม ตามข้อกล่าวหา 
 



๙๘๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           นภา ๔๗๕/๒ 
 
ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ท่านประธานครับ ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมได้ด าเนินการไปทั้งหมดที่ผม  
ได้กราบเรียนมานี้มันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ เพราะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีความเข้าใจแล้วก็ให้การสนับสนุนข้อเสนอของกระผม ในทุก ๆ  เรื ่องเลย 
นะครับ ท่ีเป็นการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นโยบายและข้อสั่งการของกระผม
ทั้งหมดได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดียิ่ง จากเพื่อนข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ครับว่าการที่กระผมได้รับการสนับสนุนในข้อเสนอทุกอย่างจาก
หัวหน้ารัฐบาล และได้รับการตอบสนองจากข้าราชการประจ ามันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ 
มันต้องเป็นสิ ่งที ่เหมาะสม มีความจ าเป็นอันควรแก่เหตุ มันจะต้องผ่านการวางแผน  
ที่รอบคอบ มีการประเมินสถานการณ์ด้วยความตระหนักรู้ ไม่ผิดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารญัตติที่กล่าวหาว่าผมขาดความรู้และภูมิปัญญา ผมไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญา 
ผมเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเข้าใจ และมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน 
ได้ช่วยกันท างานให้บังเกิดผลส าเร็จ ไม่ได้เป็นการคุยโม้โอ้อวด ไม่มีการใช้อ านาจที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือการใช้กฎหมายใด ๆ ในทางมิชอบ และเกินขอบข่ายอ านาจท่ีผมมีอยู่ ------- 
 
               - ๔๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ชมนภัส ๔๗๖/๑ 
 
ผมไม่ได้บริหารงานผิดพลาดจนกระทั่งท าความล้มเหลวให้กับระบบการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย ไม ่ เคยแม้แต ่น ้อยที ่จะค ิดม ุ ่ งกอบโกยผลประโยชน ์ใด ๆ ท ่ามกลาง 
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตามข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้จงใจท าให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผม ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจ
ในการตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ และอยากขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า 
พวกเราหย ุดเอาโคว ิด (COVID) มาเล ่นการเม ืองนะคร ับ พี่ น ้องประชาชนเขามี  
ความเดือดร้อนกันอยู่ ถ้าเรามาร่วมช่วยกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อน เราอย่าไป
ซ ้าเติมพวกเขาครับ อย่าไปโชว์ภาพ โชว์รูป ความเดือดร้อน ความเจ็บป่วย ความตาย  
มันเท่ากับเป็นการไปซ ้าเติมพวกเขา ซ ้าเติมครอบครัวและซ ้าเติมผู้ที่ก าลังเจ็บอยู่ให้ก าลั งใจ
เขาถูกบั่นทอน พวกเราต้องชนะโควิด (COVID) ก่อนครับ ระบบทุกระบบถึงจะรุดหน้าเติบโต
ต่อไปได้ บ้านเมืองก็จะได้สงบสุขมีความก้าวหน้า พวกเราเป็นผู ้แทนราษฎรนะครับ  
พวกเรามีหน้าที่หลักเหมือนกันทุกคนก็คือสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน  
ทุกวัน ทุกเวลา 
   ต่อไปผมขออนุญาตท่านประธานชี ้แจงเรื ่องวัคซีนครับ ใกล้จบแล้วครับ  
ท่านประธานครับ กระทรวงสาธารณสุขเราได้เริ่มเตรียมเรื่องวัคซีนตั้งแต่มีการระบาดใหม่ ๆ 
แล้วครับ ผมมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติติดต่อกับสถาบันวิจัยต่าง ๆ  ทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อหาวิธีร่วมพัฒนาหรือไปรับเทคโนโลยีมาพัฒนามาจัดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย  
ให้เขาไปติดต่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกแห่งที่มีเพื่อจัดซื้อจัดหามาให้ประชาชนให้เร็วที่สุด  
และได้ค านึงถึงความจ าเป็นของการพึ่งพาตนเอง ก็ได้ไปให้การสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน
ให ้ก ับคณะแพทยศาสตร ์  คณะเภส ัชกรรมศาสตร ์ข องจ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย 
และอีกหลายแห่งนะครับ ภาคเอกชนก็มี ให้ด าเนินการพัฒนาวัคซีน ในส่วนของคณะแพทย์
และคณะเภสัชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาพัฒนาวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA)  
แล้วก็พัฒนาวัคซีนแบบโปรตีนซับยูนิต เบสด์ (Protein Subunit Based) ที่ใช้ใบยาสูบ 
ท าการทดลองให้เป็นวัคซีนนะครับ การทดลองก็มีความก้าวหน้ามาโดยล าดับและเชื่อว่า  
จะประสบผลส าเร็จน ามาใช้ได้ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข  
 



๙๙๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ชมนภัส ๔๗๖/๒ 
 
ก็ต้องจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐานการผลิตระดับโลก มีประสิทธิผลในการลด  
การติดต่อ ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต และที่ส าคัญที่สุดจะต้องมีความปลอดภัย  
ให้กับพี่น้องประชาชน หลักการนี้มันจะต้องอยู่ไปตลอดพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องไดร้ับ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด (COVID) ตามข้อก าหนดของทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ท่ีได้ก าหนดไว้ภายในสิ้นปีนี้นะครับ สิ้นปี ๒๕๖๔ นี้โดยถ้วนหน้า ในส่วนของการจัดซื้อจัดหา
วัคซีนเราก็ได้หารือกับผู้ผลิตวัคซีนหลัก ๆ ของโลก ไม่ได้ช้าครับ คุยกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
เดือนมิถุนายน ปีท่ีแล้วแล้วครับ ตั้งแต่โลกนี้ยังไม่มีวัคซีนโควิด (COVID) ทุกชนิดจึงอยู่ภายใต้
การทดลองอยู่ ในช่วงนั้นการติดต่อผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ ของโลกเขาก็บอกว่ามาเสี่ยงกันไหม 
จองมาเลยถือว่าพัฒนาร่วมกัน ถ้าส าเร็จแล้วเราก็จะได้วัคซีนเร็วกว่าคนอื่น ผมก็ถามว่าแล้ว
ถ้าไม่ส าเร็จล่ะ เขาก็ตอบอย่างตรง ๆ ครับ ก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดทางการลงทุน กฎนี้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาของรัฐไม่มีครับ ท าไม่ได้ครับ ครั้นจะมาใช้ข้อยกเว้น
ในการซื้อเวชภัณฑ์ฉุกเฉินตามกฎหมายโรคติดต่อแห่งชาติก็ไม่มีข้อที่อนุญาตให้ท าครับ 
เพราะว่าในกฎหมายนั้นจะต้องมีของให้ซื้อครับ ของที่อยู่ในระหว่างการวิจัยทดลองของ 
ท่ียังไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ เราจองไม่ได้ครับ เขายังผลิตไม่ส าเร็จ ไม่มีช่องให้ท า ------------------ 
 
               - ๔๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ ์๔๗๗/๑ 
 
แต่พวกเราก็มั่นใจครับ ประสบการณ์มีครับ ประสบการณ์ของคนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 
เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับ อย่างไรเสียเรื ่องวัคซีนจะต้องมีทางเลือกที ่ดีกว่านี้  
ในที่สุดด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายภาคเอกชนด้วย ภาคราชการด้วย คณะแพทยศาสตร์ 
อาจารย์แพทย์ด้วย ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ อาจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรท่านได้
แนะน าว่าควรให้ความสนใจกับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ทางเอสซีจีกรุ๊ป 
(SCG Group) ได้หารือมาระดับหนึ่ง ถ้ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกันให้ความมั่นใจเขา
อาจจะตัดสินใจมาใช้ฐานการผลิตในประเทศของเรา สุดท้ายเขาก็มาจริง ๆ ครับ เขาก็ได้ท า
การคัดเลือก บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ให้เป็นผู ้ท าการผลิตวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไทยนะครับ หลังจากบรรลุหลักการกันแล้วบรรลุ
ข้อตกลงกันแล้วรัฐบาลไทยก็ได้ท าการลงนามในสัญญาจัดซื ้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ทั ้งหมด ๖๑ ล้านโดสครับ รายละเอียดการสั ่ง ๒ ครั ้ง ๒๖ ล้านโดส  
บวก ๓๕ ล้านโดส เราได้มีการแถลงเหตุผลไปหลายครั้งแล้วนะครับ ผมขออนุญาตไม่พูดถึง 
แต่อย่างไรก็ตามในสัญญาที่ได้ลงนามไปนั้นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะเริ่มส่ง
วัคซีนให้กับประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ครับ เพราะฉะนั้นเขาก็ท าตามสัญญาทุก
อย่าง เขาส่งวัคซีนมาให้เราในสิ้นเดือนพฤษภาคมด้วยซ ้าครับ ก่อนก าหนด ๑ สัปดาห์ครับ 
แล้วก็สุดท้ายที่ท่านบอกว่าวัคซีนไม่พอ วัคซีนช้า วัคซีนขาด ท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าซีอีโอ 
(CEO) ของแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ท่านได้ตอบจดหมายมายังท่านนายกรัฐมนตรี
ของประเทศไทยว่าแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะส่งวัคซีนทั้ง ๖๑ ล้านโดสมาให้กับ
ประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้ เขาตอบมา เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กังวลครับ ท่านจึง
ได้ติดต่อคุยกันทางเทเลคอนเฟอเรนซ์ (Teleconference) แล้วก็ส่งจดหมายไปว่าขอให้เขา
ได้ช่วยเร่งรัดทุกวิถีทางให้ท าการส่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่เราได้สั่งไป
ทั้งหมดให้ได้ภายในสิ ้นปีนี ้ ไม่เกี ่ยวข้องกับข้อเสนอที่ว่าจะต้องไปสั่งเขาเพิ่มในปีหน้า  
ปีหน้าอย่างไรก็ต้องสั่งเขาเพิ่มครับ โควิด (COVID) มันยังไม่หมด เราต้องใช้บูสเตอร์โดส 
(Booster Dose) แล้วแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เขาก็ก าลังผลิตบูสเตอร์โดส  
 
 



๙๙๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๔๗๗/๒ 
 
(Booster Dose) เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังใช้วัคซีนที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย 
เราก็มีความอุ่นใจได้ระดับหนึ่ง นี่ก็เหมือนกันครับ ก็แสดงว่าผู้น าของเราคนท างานทุกคน  
ก็ไม่ละเลยเพิกเฉยไม่ได้มีความล่าช้าหรือขาดความจริงใจตามข้อกล่าวหาเลยแม้แต่น้อย  
อีกตัวหนึ่งคือซิโนแวค (Sinovac) ครับท่านประธาน ซิโนแวค (Sinovac) เป็นวัคซีนประเทศจีน 
ประเทศจีนท าวัคซีนหลักอยู่ ๒ แบรนด์ คือซิโนแวค (Sinovac) และซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 
ตอนนี ้อยู ่ในประเทศไทยทั ้งค ู ่คร ับ เป็นวัคซีนเชื ้อตายหรืออินแอกทิเวเต ็ด ว ัคซีน 
(Inactivated vaccine) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นแบบ
ไวรัลเวกเตอร์ (Viral Vector) คือใช้ไวรัสที ่เป็นภูมิต้านทานเข้าไปนะครับ เราก็เจรจา 
กับทั้ง ๒ รายนี่ล่ะครับ ตอนเจรจาก็เหมือนกันครับอยู่ในระหว่างการทดลอง ยังขายไม่ได้  
แต่ก็ทราบมาว่าต้น ๆ ปีนี ้เขาถึงจะขายได้ เขาถึงจะไปขึ ้นทะเบียนกับประเทศจี นได้  
เราก็ดันมีการระบาดตอนสิ ้นปีพอดี ก็ต ้องเร่งติดต่อเขา ติดต่อไปแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) เขาบอกอย่างไรก็ก่อนเดือนมิถุนายนไม่ได้ ฐานการผลิตอื ่นก็ถูกจองหมดแล้ว  
เขาส่งอียู (EU) ไม่ทัน ถูกอียู (EU) ฟ้องด้วย มันก็เหลืออยู่ท่ีวัคซีนจีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 
ก ็บอกไม่ท ัน ซ ิโนแวค (Sinovac) บอกส ่งได ้ เหม ือนก ัน แต ่ส ่งได ้ส ิ ้นเด ือนก ุมภาพันธ์   
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องเอาครับ ถึงแม้ว่าตอนที่เรามีระบาดมันช่วงต้นเดือนมกราคม  
เราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมโรคระบาดให้ได้ในช่วง ๒ เดือนนั้น สุดท้ายวัคซีนจีนซิโนแวค 
(Sinovac) ก ็มาถึงในเดือนมีนาคม เราก็ร ีบท าการฉีดให้ก ับบุคลากรทางการแพทย์  
กับกลุ่มเสี ่ยงแล้วก็พื ้นที ่ที ่มีความเสี ่ยงเพื ่อการควบคุมโรค ช่วงนั ้นเราก็คิดว่าเราจะใช้  
ในช่วงนั้นละครับ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๗๘/๑ 
 
 
 
 
 



๙๙๓ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๗๘/๑ 
 
๒ เดือนให้เจ้าหน้าที่ของเรามีความปลอดภัยได้เข้าควบคุมโรคได้ ยาก็ยังดีอยู่ ทุกคนกินยา  
ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ก็หาย แต่ปรากฏว่าพอเดือนเมษายนก็มีการระบาดอีกครั้งหนึ่ง
เกิดขึ ้นมา แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ก็ต้องรอถึงเดือนมิถุนายน ๒ เดือนนั้น 
ถ้าเรามีวัคซีนอยู่แล้วเราสามารถติดต่อเขาได้เขาส่งต่อเนื่องได้ไหม ซิโนแวค (Sinovac)  
บอกส่งต ่อเนื ่องได้เราก็ต้องสั ่งเข้ามาเพิ ่มครับเพื ่อฉีดประคับประคองสถานการณ์  
จนกว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะมาถึง กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้  
อยากจะใช้วัคซีนยี่ห้อไหนก็ท าได้ครับ เราต้องเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ 
เราต้องผ่านคณะอนุกรรมการการใช้วัคซีน อนุกรรมการด้านความปลอดภัยของวัคซีน  
ผ่านคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเราถึงจะกล้าที่จะน าเข้ามา เราก็ต้องมีหลังพิงเหมือนกันครับ 
เพราะฉะนั ้นเมื่อทั ้งหมดได้ให้ความเห็นชอบในการใช้ว ัคซีนทั ้งซิโนแวค (Sinovac)  
ทั้งแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ได้แล้ว แล้วก็รีบด าเนินการเข้ามาจัดหา จัดหาเข้ามา
ให้ประชาชนทันทีไม่มีล่าช้า วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ในช่วงต้นปีจนถึงมิถุนายนก่อนจะมี
เดลตา (Deltal) มันก็เป็นพระเอกนะครับ มันก็รักษาออกฤทธิ์สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีส าหรับสาย
พันธุ์อัลฟา (Alpha) หรือสายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์ที่ยังคุกคามประเทศไทยก่อนที่มันจะ
กลายพันธุ์เป็นเดลตา (Delta) ถึงแม้ว่าจะกลายพันธุ์เป็นเดลตา (Delta) แล้ว ประสิทธิผล
ของการสร้างภูมิคุ้มกันของซิโนแวค (Sinovac) ต่อสายพันธุ์เดลตา (Delta) ลดลง แต่ว่า 
ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ทั้ง ๒ เข็มก็ยังไม่มีอาการป่วยหนักแล้วก็โอกาสเสียชีวิต
น้อยมากถ้าไม่มีโรคอื่น ๆ ที่เป็นโรคประจ าตัวที่เกินความสามารถของแพทย์นะครับ ดังนั้น
เราก็มีการใช้ซ ิโนแวค (Sinovac) มาต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนซึ ่งเป็นเดือนที ่ทาง 
กรมควบคุมโรคได้ก าหนดตาม สเกจดวล (Schedule) ท่ีแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
จะเริ่มวัคซีนให้เราแล้วเรามีซิโนแวค (Sinovac) ด้วยเราก็เริ่มท าการฉีดให้พี่น้องประชาชน
อย่างแพร่หลายทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ท่านประธานครับหลังจากเดือน
เมษายนมันก็มีเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ตัวแปรที่ส าคัญที่สุด ผู้ร้ายที่สุดคือสายพันธุ์  
เดลตา (Delta) ที่มันเข้ามาตามตะเข็บชายแดนของบ้านเรา มาทุกด้าน เชื้อเดลตา (Delta) นี้ 
 
 



๙๙๔ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๔๗๘/๒ 
 
มีความดุร้ายทั้งการแพร่เชื้อและท าให้เกิดอาการรุนแรงได้เร็วมากกว่าเชื้ออัลฟา (Alpha)  
มีการท าการทดลองว่าวัคซีนที ่เรียนนะครับ ซิโนแวค (Sinovac) ๒ เข็ม คงเอาไม่อยู่  
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม ๑ รอเข็ม ๒ ก็ต้องเกือบ ๓ เดือน ภูมิคุ้มกันสร้างไม่ทัน 
กระทรวงสาธารณสุขก็ยังต้องระดมฉีดวัคซีนให้พี ่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะว่า  
อย่างน้อยถ้าป้องกันการติดเชื ้อได้น้อยลงแต่ว่าป้องกันการเจ็บหนักและตายยังได้อยู่  
ยังด ีอยู ่ด ้วยนะครับ เราก็ต ้องด าเน ินการฉีดให้ก ับพี ่น ้องประชาชนอย่างต่อเน ื ่อง  
และนอกจากนี้ท าไมต้องซื้อวัคซีนเพิ่มก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู ้ผลิตวัคซีนยี่ห้อใดก็ตาม
ประกาศขยายการครอบคลุมของผู้ได้รับวัคซีน เช่น ไฟเซอร์ (Pfizer) บอกว่าคนที่ฉีดจะ
สามารถฉีดได้ตั ้งแต่อายุ ๑๒ ปีขึ ้นไป เจ้าซิโนแวค (Sinovac) เจ้าแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ยัง ๑๘ ปีขึ้นไปอยู่ พอหาวัคซีนที่ฉีดเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปได้ไฟเซอร์ (Pfizer) 
เราคว้าทันทีครับ เจรจากันมาไว้ระยะหนึ่งแล้ว แล้วสุดท้ายวันนี้เราก็มีไฟเซอร์ (Pfizer)  
ถึง ๓๐ ล้านโดส ๓๐ ล้านโดสนี้ประมาณครึ่งหนึ่งฉีดให้เด็กครับ เพราะสั่งมาเพื่อให้เด็กอายุ 
๑๒-๑๘ ปีโดยเฉพาะ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙๕ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๗๙/๑ 
 
ฉีดกลุ่มสตรีที่ตั ้งครรภ์ได้ ฉีดผู ้ที ่มีโรคประจ าตัวอื่น ๆ ได้ และที่ส าคัญที่สุดครับตอนนี้  
เราม ีว ัคซ ีนถ ึง ๑๒๔ ล้านโดสถ้าร ู ้ก ับของซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ของโมเดอร์นา 
(Moderna) ที่ทางสถาบันจุฬาภรณ์แล้วก็ทางโรงพยาบาลภาคเอกชนน าเข้าด้วยเราจะมีถึง 
๑๔๐ ล้านโดสวัคซีนมันต้องถึงประชาชนทุกคนแน่นอนครับ เอาเฉลี่ยว่าไม่ต้องเอาเทคนคิว่า 
๒ เข็ม หรือ ๓ เข็ม ถ้าทุกคนต้องฉีดแค่ ๒ เข็ม ๑๔๐ ล้านโดส หาร ๒ มันก็ ๗๐ ล้านคนครับ 
มันก็เท่ากับประชากรของประเทศครับ คงไม่มีใครไปเวียนเทียนครับ นี ่ไม่ใช่เป็นงาน  
แบบเวียนเทียนเดินรับของมาเรื่อย ๆ เสร็จแล้วก็ไปต่อท้ายคิวแล้วก็มารับต่อมันไม่ได้ครับ 
มันเป็นวัคซีน รับได้ตามที่แพทย์ก าหนดไว้เท่านั้น เพราะฉะนั้นประเทศไทยถึงต้องสั่งวัคซีน
เข้ามาให้มากท่ีสุดตามก าลังความสามารถที่เรามีอยู่แล้วก็เพียงพอ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ทิ้งไม่ขว้าง 
แล้วก็เราประกาศอยา่งชัดเจนนะครับว่าเราจะฉีดให้กับคนทุกสัญชาติ เราฉีดให้กับประชากร
ที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ ไม่ใช่ประชาชนคนไทยอย่างเดียว หลักขององค์การอนามัยโลก  
เขียนชัดเจนครับว่า โนวัน อีส เซฟ อันทิล เอฟเวอรี่วัน อีส เซฟ (No one is safe until 
everyone is safe) ตีความง่าย ๆ ครับก็คือ ไม่ได้แปลตรงตัวนะครับ ตีความว่าหากจะให้
ประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด (COVID) เราก็ต้องฉีด
วัคซีนให้กับทุกคนในประเทศนี้โดยไม่ต้องค านึงถึงสัญชาติของเขา เป็นหลักสากลครับ  
ท่านประธาน องค์การอนามัยโลกได้บัญญัติไว้ เพราะฉะนั้นการเพิ่ มจ านวนของวัคซีน 
ก็เป็นเหตุเป็นผล ด้วยเหตุผลที่ผมได้ยกมาตรงนี้ล่ะครับ ในการซื้อวัคซีนก็แล้วแต่ผู้ขายครับ 
ของแอสตร ้าเซนเนก ้า  (AstraZeneca) ของไฟเซอร ์  (Pfizer) เขาให ้ท  าเป ็นส ัญญา  
ก่อนท าเป็นสัญญาต้องท าเซ็นเอกสาร ๒-๓ ฉบับวุ่นวายครับ แต่ก็ต้องท า มันเป็นตลาดของ
เขา มันเป็นขั้นตอนของเขา ส่วนซิโนแวค (Sinovac) ท่ีท่านถามสัญญาอยู่ไหน สัญญาอยู่ไหน 
ซิโนแวค (Sinovac) เขาไม่ได้ขอสัญญา เขาขอเป็นแอดวานซ์ โพรเซส ออร์เดอร์ (Advance 
Process Order) เป็นใบสั่งซื้อ แต่ในใบสั่งซื้อมันก็มีข้อก าหนดว่าความรับผิดชอบเป็นอย่างไร 
ก าหนดส่งเท่าไร ราคาเท่าไร เงื่อนไขอย่างไร ค่าปรับไม่ต้องพูดถึงครับ ไม่มีครับ ส่งสาย  
เขาก็ไม่ให้ปรับครับ ตลาดเป็นของเขาครับ จะเอาไม่เอาวัคซีนโควิด (COVID) รัฐบาลไทย 
 
 



๙๙๖ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๔๗๙/๒ 
 
อย่างไรก็ต้องเอาครับ เพราะว่าชีวิตของประชาชนส าคัญเหนือกว่าส่ิงใด ราคาเท่าไรก็ต้องเอา 
แต่อย่างน้อยวัคซีนที่เรามาใช้ก็อยู ่ในราคาที่ไม่ได้สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ที่ซื ้อ ผมคิดว่า  
ถูกกว่าด้วยซ ้าที่สมาชิกท่านหนึ่งท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง ท่านได้กล่าวว่าของบไว้ ๑๗ 
แล้วไปซื้อ ๙ ส่วนต่างไปไหน -------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๔๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙๗ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๘๐/๑ 
 
ผมได้เรียนไปแล้วมันขอแก้นิดเดียว ของบไว้ ๑๗ ซื ้อ ๙ มันไม่มีส่วนต่างเขาตั้งไว้ ๑๗  
แต่เบิกมาใช้แค่ ๙ เพราะฉะนั้นมันไม่มีการคืนด้วยซ ้าครับ มันก็คือเอามาใช้แล้วเขาก็เหลือ 
งบเงินกู้ก็เหลือไป ก็ไปใช้อะไรก็เป็นเรื่องของเขา กระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ซื้อวัคซีน
เท่านั้นก็จบไป ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทย ณ วันนี้ไม่ได้ขี่ม้าตัวเดียวแล้ว  
นะครับ มีทุกตระกูลครับ เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ไวรัลแวกเตอร์ (Viral Vector) เชื้อตาย  
ปีหน้าก็จะมีโปรตีน ซับยูนิต เบสด์ (Protein Subunit Based) มีครบทุกแพลตฟอร์ม 
(Platform) หลัก ๆ ท่ีโลกนี้เขาใช้ ไม่ใช่ม้าตัวเดียวเหมือนที่ทุกฝ่ายกล่าวหา หลายฝ่าย
กล่าวหา เพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาครับ อย่าได้พูดเลยครับว่ารัฐบาลแทงม้าตัวเดียวอีก
เลยครับ มันเป็นการสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชน เร่ืองการจัดซื้อวัคซีน
ที่มีผลประโยชน์มีเงินทอนผมขอกราบเรียนให้เข้าใจง่าย ๆ เลยครับว่ารัฐบาลไทยซื้อวัคซีน
โดยตรงจากบริษัทผู ้ผลิต ซึ ่งบริษัทผู ้ผลิตส่วนใหญ่เป็นบริษัทที ่มีโค้ด ออฟ คอนดักต์  
(Code of Conduct) ครับ เขาไม่สามารถที่จะมาเจรจาเรื ่องผลประโยชน์ เรื่องคอมมิชชัน 
(Commission) แม้กระทั่งอย่าว่าจะใต้โต๊ะนะครับ บนโต๊ะก็ไม่ได้ครับ วัคซีนโควิด (COVID) 
ทุกชนิดกว่าจะออกจากประเทศเขาได้รัฐบาลกลางของเขาต้องยินยอมนะอนุมัติ รัฐบาลไทย
ซื ้อโดยตรงวัคซีนทุกขวดที ่มาถึงเมืองไทยที ่เราได้รับกันนะครับไม่มีมาจากรีเทลเลอร์ 
(Retailer) นะครับออกมาจาก แฟกโต (Factory) หมดครับไม่ได้มาจากห้างไม่ได้มาจาก
สต็อก (Stock) หรือสโตร์ (Store) ผลิตออกจากโรงงานปุ๊บเขาใส่พาเลต (Pallet) ใส่คอนเทนเนอร์ 
(Container) แล้วก็มาถึงเมืองไทยเลย อายุก็ไม่เกิน ๖ เดือน เพราะฉะนั้นขอให้ได้เกิดความ
มั่นใจเถอะครับว่าไม่มีทางเลยครับที่ผู้ซื้อหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจที่จะซื้อจะสามารถ
เรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ จากผู ้ขายได้ ผู ้ขายระบุไว้ชัดเจนครับว่าเขาจะขายให้กับ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั ้น หน่วยงานภาครัฐที ่ว่านี้ตามกฎหมายก็มีเพียงกรมควบคุมโรค 
องค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย นอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นเอกชน
เขาไม่ขายให้ครับ ผมขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกร้องหรือได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากการ
จัดซื ้อจัดหาวัคซีนทั ้งส ิ ้นครับ แต่ผมได้ประโยชน์ ค ุณหมอ เพื ่อนร่วมงานของผม  
ท่านปลัดกระทรวง ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู ้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้  
 



๙๙๘ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๔๘๐/๒ 
 
ประโยชน์อย่างหนึ ่งครับ คือได้ความปลื ้มใจ ดีใจทุกครั ้งที ่เห็นวัคซีนมาถึงประเทศ  
เพราะคนไทยจะได้รับวัคซีนมากขึ้น แล้วก็มีความหวังว่าสถานการณ์ระบาดมันจะดีขึ้น  
นี่คือประโยชน์ทางใจที่พวกผมได้รับ ท่านประธานครับวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดให้ได้รับ
ครบปริมาณอย่างเรียบร้อยครับ วัคซีนทุกยี่ห้อมีผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
ทั ้งนั ้นครับ วัคซีนทุกยี่ห้อก็ยังก่อให้เกิดการติดเชื้อ แพร่เชื ้อกันได้ทั ้งนั้น แต่สิ่ งที ่เขามี
ความสามารถ มีสรรพคุณ มีประสิทธิผลก็คือเขาป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บหนัก ไม่ให้เสียชีวิตครับ 
มีหลักฐานอย่างชัดเจนในหลายกรณีเมื่อมีการติดเช้ือ ---------------------------------------------- 
 

- ๔๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙๙ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๔๘๑/๑ 
 
ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีความปลอดภัยมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหลายเท่าตัวครับ เพราะฉะนั้น  
นี่คือเหตุผลที่ผมพยายามวิงวอนขอให้อย่าไปด้อยค่าวัคซีนครับ อย่าไปพูดอะไรให้คนกลัว
วัคซีนที ่ประเทศไทยใช้อยู่ทุกยี ่ห ้อ ทุกสายพันธุ ์ ทุกแซ่ ทุกตระกูลนี ้เป็นวัคซีนที ่ดี  
ดีมากด้วยครับ ไม่มีวัคซีนที่ดีที ่สุดในโลกหรอกครับ วัคซีนที่ดีที ่สุดคือวัคซีนที่พวกเรา  
ได้รับครับ ได้รับแล้วถ้าเราปฏิบัติตัวตามมาตรการดีเอ็มเอชทีที (DMHTT) ล้างมือ เว้นระยะ 
ใส่หน้ากาก ไม่มีทางติดครับถ้าท าตามนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องขอให้พี่น้องประชาชนได้มารับ
วัคซีนกันถ้วนหน้า อย่ากลัววัคซีนครับ วัคซีนเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนครับ เรามีมาตรการให้
ความปลอดภัย พร้อมท่ีจะให้การดูแลรักษาหากมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เราต้องไม่ด้อย
ค่าวัคซีนชนิดใด ๆ เลยแม้แต่น้อย อย่าท าให้พี่น้องประชาชนสับสนกังวล วัคซีนทุกตัวมัน
ท างานของมันครับ ถ ้ามันเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันท างานของมันครับ ร ่างกาย 
เราก็ท างานครับ เราสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู ้กับเชื ้อถ้าเกิดมันจะเข้ามาคุ กคามเรา  
ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงวัคซีนปีนี้แล้วครับท่านประธาน ท่านผู้อภิปรายจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน
นะครับเขาคิดถึงเข็ม ๓ แล้วครับ เราคิดถึงบูสเตอร์โดส (Booster Dose) ปีหน้าเราไม่ไดฉ้ีด 
๒ เข็มอย่างนี้แล้ว เราฉีดบูสเตอร์ (Booster) เข็ม ๓ ครับ ผู้ผลิตวัคซีนทุกรายเขาท าบูสเตอร์
โดส (Booster Dose) ที่จะขายให้กับประเทศไทยเรา แล้วไม่ต้องห่วงครับ เราจองซื้อไว้
หมดแล้ว ในเทเลคอนเฟอเรนซ์ (Teleconference) ของท่านนายกรัฐมนตรีกับพวกผม 
กับทางผู้บริหารแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ส าหรับปีหน้าเราก็คอนเฟิร์ม (Confirm)  
๖๐ ล้านโดส เป็นอย่างต ่าเพื่อเป็นบูสเตอร์โดส (Booster Dose) ไม่ต้องใช้ถึง ๑๒๐ ล้านโดส 
เพราะฉะนั้นตัววัคซีนมันจะไม่เหมือนปีนี้ครับ สถานการณ์ปีหน้าไม่เหมือนปีนี้ นอกจากนี้  
เพ่ือความมั่นใจ เพ่ือความมั่นคงว่าประชาชนไทยจะไม่ขาดวัคซีน -------------------------------- 
 

- ๔๘๒/๑ 
 
 
 
 



๑๐๐๐ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๔๘๒/๑ 
 
สถาบันว ัคซ ีนแห่งชาต ิก ็ได ้ออกจดหมายแสดงเจตจ านงที ่จะจองไฟเซอร์ ( Pfizer)  
อีก ๕๐ ล้านโดส ไฟเซอร์ (Pfizer) พิจารณาอยู่แล้วครับ ปีนี้มา ๓๐ ล้าน อย่างไรปีหน้า 
เขาก็ต้องขายบูสเตอร์ โดส (Booster Dose) ให้เรา ซิโนแวค (Sinovac) ก็ก าลังบูสเตอร์โดส 
(Booster Dose) อย ู ่  และนอกจากน ี ้ท  า ไม เราไม ่มาน ั ่ งส ่ งพล ั งจ ิตพล ั ง ใจให ้กับ  
อาจารย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ที่ท่านก าลังคิดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ให้กับคณะเภสัช
กรรมศาสตร ์  จ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัยท ี ่ เขาบอกว ่าถ ้าว ัคซ ีนโปรต ีนเบสย ูนิต  
(Protein Base Unit) ของเขา ซับยูน ิตเบส (Subunit Base) ของเขาประสบผลส าเร็จ  
เขาผลิตได้ปีหนึ่ง ๖๐ ล้านโดส พี่น้องประชาชนครับ นี่คือสิ่งที่เราควรจะส่งก าลังใจส่งความ
ปรารถนาดีให้กับท่านเหล่านี้ เพราะฉะนั้นปีหน้าประเทศไทยของเราก็จะมีความมั่นคงทาง
สาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และยังจะมีวัคซีนประเภทอื่น ๆ ย่ีห้ออื่น ๆ เทคโนโลยีอื่น ๆ 
ซึ่งผมมั่นใจว่าในเรื่องของวัคซีนพวกเราไม่ต้องมีความกังวลอีกต่อไปครับ สัญญาการซื้อขาย
วัคซีนทุกชนิด ท่านไม่ต้องถามเลยครับว่าท าไมไปท าโน่นท าไมไปท านี ่ เพื ่อประโยชน์  
ใครหรือเปล่า สัญญาการจัดซื้อระดับนี้ครับ ส่งอัยการทุกฉบับ ผ่าน ครม. ทุกฉบับ มีการติง 
มีการขอให้กลับมาท านั้นท านี่ แต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ท่ีผู้ขายครับ วันนี้เป็นตลาดเป็นของผู้ขาย 
วันไหนตลาดเป็นของผู้ซื้อเราก็มีอ านาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้น ----------------------------------- 
 

- ๔๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐๑ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     ศิริลักษณ์ ๔๘๓/๑ 
 
แต่วันนี้สิ ่งที่ส าคัญอย่างที่ผมกราบเรียนไว้ก่อนหน้านี้คือชีวิตของประชาชน เราจะมานั่ง
เสียเวลาต่อรองสัญญาแล้วก็ยืดเวลาการรับวัคซีนไปไม่ได้  
   สุดท้ายแล้วครับท่านประธาน ผมได้ฟังค าอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
จากพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกท่านอย่างตั ้งใจ ถึงแม้ว่ าบางครั ้งก็อยู ่บนบัลลังก์นี ้ บางครั้ง 
ก็อยู ่ข ้างนอก แต่ได้ร ับฟังทุกท่านครับ สิ ่งที ่พวกท่านได้พูดมีประโยชน์ทั ้งสิ ้นครับ  
ไม่มีส ิ ่งที ่พวกท่านได้ค ิดปรารถนาร้ายต่อบ้านเมือง อาจจะปรารถนาร้ายต่อผมบ้าง  
ไม่เป็นอะไรครับ บ้านเมืองส าคัญกว่า ผมรับทุกข้อมูลครับ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้กรุณา
อภิปรายแนะน า ต าหนิ เสนอแนะ ผมขอรับทุกอย่าง ในส่วนที่ท่านบอกว่ามีการกระท าที่ส่อ
ไปในทางทุจริต ผมจะไปตรวจสอบครับ ผมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนท่ีผมปรับปรุง
ได้ ทีมของผมปรับปรุงได้ผมก็จะน าไปปรับปรุงแก้ไขครับ ผมขอขอบพระคุณในความทุ่มเท
ของทุกท่านนะครับ ท่านได ้ช ่วยก ันท าสิ ่งท ี ่ เป ็นประโยชน์ให ้ก ับพี ่น ้องประชาชน  
ผมก็เหมือนกันครับ ผมขอยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข  
ของทุก ๆ สถาบันการแพทย์ทุกคนครับ พวกเขาท างานจนสะกดค าว่า เหนื่อยและท้อ  
ไม่เป็นแล้วครับ พวกเขาทุกคนต้องการเอาชนะโควิด (COVID) และขอให้โปรดมั่นใจเถอะ
ครับว่าพวกเขาท าได้ ระบบการสาธารณสุขของเรายังแข็งแกร่ง ผมขอให้ท่านพี ่น ้อง
ประชาชนทุกคนได้โปรดเชื่อมั่น เชื่อมั่นในคุณหมอ คุณพยาบาล คุณเภสัชกร บุคลากรทาง
สาธารณสุขทุกคน เราต้องชนะ พวกเขาไม่เคยแพ้ ประเทศไทยไม่เคยแพ้ พวกเราก็ไม่เคยแพ้
ครับ ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันต่อสู้ แล้วเราก็จะผ่านวิกฤติการณ์เช่นนี้ไปได้ด้วยความ
สวยงามครับ ขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน  
  นายส ุชาต ิ  ต ันเจร ิญ (รองประธานสภาผ ู ้แทนราษฎร คนท่ี หนึ่ ง )  :   
ท่านสมาชิกของพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ท่ีจะอภิปรายต่อ 
 

- ๔๘๔/๑ 
 
 
 



๑๐๐๒ 
 

สผ ๑๖/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          รัตนา ๔๘๔/๑ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครับ วันนี้เราเดินการอภิปรายมาได้ตามข้อตกลงครับ 
เกินกว่า ๑๐ ชั่วโมง วันพรุ่งนี้เริ ่มเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ท่านแรกคือ ท่านสมคิด เชื้อคง  
แล้วก็ต่อด้วยท่านสุเทพ อู่อ้น แล้วก็ท่านมงคลกิตติ์ครับ ได้ยื่นรายชื่อไว้แล้วเป็นพรุ่งนี้ครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ดังนั้น 
ผมขอให้กลับมาประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เช้าของวันศุกร์ที ่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
๙ โมงเช้านะครับ พรุ่งนี้ครับ วันนี้ก็พักการประชุม ขอบพระคุณครับ 
 

พักการประชุมเวลา ๒๓.๑๑ นาฬิกา 
ของวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
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